
 

 

ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 
คร้ังที่ ๒๘ 

(สมัยสามญัประจ าปีคร้ังที่สอง) เปน็พิเศษ 
วันพุธที่ ๑๕ ถึงวนัศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

(เล่ม ๒) 
 

Admin
QR Unlimit



สารบัญ  เลม่ที่ ๒ 
หน้า 

  ผู้อภิปราย 
  - นายสมคิด เชื้อคง         ๓๖๐ ๔๐๙ 
  - นางมนพร เจริญศร ี        ๓๖๑ 
  - นางสาวชนก จันทาทอง       ๓๖๙ 
  - นายจตุพร เจริญเชื้อ        ๓๗๔ 
  - นายกูเฮง ยาวอหะซัน       ๓๘๔ 
  - นายเกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์      ๓๙๐ 
  - นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์        ๓๙๖ ๔๔๘ 
  - นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล         ๔๒๑ ๔๓๒ ๔๓๔ 
  - นายสายัณห์ ยุติธรรม        ๔๓๑ 
  - นายนิโรธ สุนทรเลขา        ๔๓๓ 
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา        ๔๓๕ ๖๐๑ 
  - นายรังสิมันต์ โรม         ๔๔๔ ๔๔๖ 
  - นายธนกร วังบุญคงชนะ        ๔๔๕ ๔๔๖ 
  - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์         ๔๔๕ ๕๔๙ ๕๖๓ 
             ๖๑๔ ๖๔๒ 
  - นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์       ๔๕๐ 
  - นายปดิพัทธ์ สันติภาดา        ๔๖๘ ๖๑๔ 
  - นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร         ๔๘๒ ๔๙๕ ๕๔๐ 
              ๕๔๔ ๕๔๗ ๕๔๘ 
  - พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา       ๔๙๕ ๕๑๓ 
  - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา       ๔๙๘ 
  - พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล       ๕๐๐ 
  - นายนิยม เวชกามา          ๕๐๔ ๕๑๐ ๕๑๓ 
  - นายภาคิน สมมิตรธนกุล         ๕๑๐ ๖๘๒ ๖๘๔ 
  - นายไชยา พรหมา        ๕๑๔ 
  - นายวิษณ ุเครืองาม        ๕๒๗ 



๒ 

หน้า 
  ผู้อภิปราย 
  - พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล       ๕๐๐ 
  - นายนิยม เวชกามา          ๕๐๔ ๕๑๐ ๕๑๓ 
  - นายภาคิน สมมิตรธนกุล         ๕๑๐ ๖๘๒ ๖๘๔ 
  - นายไชยา พรหมา        ๕๑๔ 
  - นายวิษณ ุเครืองาม        ๕๒๗ 
  - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ       ๕๓๓ 
  - นายสันติ พร้อมพัฒน์          ๕๓๘ ๕๔๑ ๕๔๕ 
             ๕๔๘ ๕๔๙ 
  - นายวราวุธ ศิลปะอาชา       ๕๕๐ 
  - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ        ๕๕๔ ๕๖๑ 
  - พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง        ๕๖๑ ๕๖๒ 
  - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ       ๕๖๔ 
  - นายดอน ปรมัตถ์วินัย        ๕๗๐ 
  - นายสมบัติ ศรีสุรินทร์        ๕๗๔ 
  - นางสาววารีรัตน์ สิริธัญญ์สกุล      ๕๗๖ 
  - นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ       ๕๗๙ 
  - นายอภิชาติ ศิริสุนทร        ๕๙๔ 
  - นายสมชาย ฝั่งชลจิตร       ๖๑๕ 
  - นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์       ๖๒๐ ๖๒๘ 
  - นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ      ๖๒๗ 
  - นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม       ๖๓๒ 
  - นายจิรายุ ห่วงทรัพย์        ๖๔๒ 
  - นายจรัส คุ้มไข่น้ า         ๖๕๘ ๖๖๙ 
  - นายสุชาติ ชมกลิ่น        ๖๖๗ 
  - นายขจิตร ชัยนิคม        ๖๗๐ 
  - นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน         ๖๘๐ ๖๘๒ ๖๘๔ 
            ๖๘๖ 



๓ 

หน้า 
  ผู้อภิปราย 
  - นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์       ๖๘๖ 
  - นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ ์       ๖๘๗ 
  - นายสุทิน คลังแสง        ๖๙๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  ไม่มี        ๗๓๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  ไม่มี        ๗๓๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๗  ไม่มี        ๗๓๓ 

____________________ 



๓๖๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๘๕/๑ 
 

เร่ิมประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๒ นาฬิกา 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสมาชิกครับ 
การพิจารณาญัตติเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับ ประธานของท่ีประชุมคือท่านสุชาติ ตันเจริญ ได้สั่งให้ 
พักการประชุมเพ่ือมาพิจารณาต่อในเช้าวันนี้เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ดังนั้นผมขอด าเนินการต่อ 
ก่อนท่ีจะมีการอภิปรายผมขออนุญาตสรุปเวลาการอภิปรายการพิจารณาญัตติขอเปิด
อภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง และเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีดั งนี้ 
พรรคร่วมฝ่ายค้านเวลาท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมด ๑๒ ชั่วโมง ใช้เวลาไป ๑๒ ชั่วโมง ๕๘ วินาที 
พรรคร่วมฝ่ายรั ฐบาลใช้ เวลาไป ๑๙ นาที ๔๐ วินาที คณะรัฐมนตรี ใช้ เวลาไป  
๒ ชั่วโมง ๓ นาที ๓๓ วินาที ระยะเวลาการอภิปรายท่ีใช้ไปท้ังหมด ๑๔ ชั่วโมง ๒๔ นาที  
๑๑ วินาที ท้ังนี้ผมขอแจ้งระยะเวลาการอภิปรายในการประชุมวันนี้ให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา รวมเวลาท้ังหมด ๑๕ ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้เวลา
ในการอภิปราย ๑๒ ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลจะใช้เวลาในการชี้ แจง 
และอภิปรายจ านวน ๓ ชั่วโมง จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 
   นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ ผม สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุบลราชธานี เวลาเป็นไปตามท่ี 
ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งเมื่อวานเราก็ด าเนินการมาด้วยดี วันนี้ก็เป็นข้อตกลงเดิม 
ซึ่งทางวิป (Whip) ๓ ฝ่ายได้พูดคุยกัน เพราะฉะนั้นกรอบเวลา ๑๒ ชั่วโมง แล้วก็ทาง ครม. 
และรัฐบาลมี  ๓ ชั่ ว โมง พวกเราก็จะปฏิบัติหน้ า ท่ี ให้ เป็นตามกรอบเวลาตาม ท่ี 
ท่านประธานแจ้ง ขอบพระคุณครับ 
 

 - ๑๘๖/๑ 
 
 
 
 



๓๖๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๘๖/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปก็จะเป็นท่านสมาชิกท่ีจะอภิปราย ท่านแรกขอเชิญคุณมนพร เจริญศรี ขอเวลา  
๒๐ นาที นางสาวชนก จันทาทอง ๒๐ นาที และท่านจตุพร เจริญเชื้อ ๒๐ นาที เชิญคุณมนพร 
เจริญศรี ครับ  
  นางมนพร เจริญศรี (นครพนม)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน มนพร 
เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย วันนี้ดิฉันจะอภิปราย
ท่ัวไปเพื่อเสนอแนะผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ดิฉันจะขอ 
เกริ่นน าถึงปัญหายาเสพติดก่อน โดยจะมีสมาชิกอีก ๒ ท่านได้มาขยายประเด็นต่อไป  
ท่านประธานคะ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญท่ีกระทบต่อความมั่นคง สุขอนามัย  
ความปลอดภั ยของพี่ น้ อ งประชาชน พลเอก ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา  และคณะ  
กลับปล่อยปละละเลยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปตามหมู่บ้าน ไปตามชุมชน 
ท่ัวประเทศ จนท าให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งพักยาของผู้ค้ายาก่อนส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันเรื่องของบ่อนการพนันก็เกิดขึ้นท่ัวไปภายใต้การรู้เห็นของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยไม่ได้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะจากผลของ
การจับกุมยาเสพติดล็อต (Lot)  ใหญ่  ๆ ล้วนแล้วแต่ส่ งออกไปจากประเทศไทย 
และมีกระบวนการฟอกเงินโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นและเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นอกจากจะไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วท่านยังมีการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไร้ประสิทธิภาพ เพราะว่าคณะรัฐมนตรีท้ังหมดล้วนมาจากธนกิจการเมือง 
คณะรัฐมนตรีเหล่านั้นได้ใช้ต าแหน่ง ใช้อ านาจ ใช้หน้าท่ีในการแต่งตั้ง โยกย้ายหาเงิน
เหล่านั้นหรือในสภาเรียกว่า กล้วย มาซื้อ ส.ส. เพื่อชนะผลโหวตในสภาผู้แทนราษฎร  
บีบบังคับให้คนท่ีมีคดีไปอยู่ในฝ่ายของพวกตัวเอง ใช้สภาเพื่อรักษาฐานอ านาจของพวกท่าน  
มาดูการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๒ ถึงปี ๒๕๖๖ ในกราฟท่ี ๑ จะเห็นว่าสถิติของภาพรวม
ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนับตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ท่ีสืบทอดอ านาจมาจาก คสช. ท่านมีท้ังอ านาจ ทหาร ต ารวจ องคาพยพความมั่นคง 
ล้วนอยู่ในก ามือของท่านท้ังหมด มาดูงบประมาณปี ๒๕๖๒ ถึงปี ๒๕๖๖ มียอดงบประมาณ
ท้ังสิ้น ๒๕,๑๔๐ ล้านบาท ในพารากราฟ (Paragraph) ท่ี ๒ มาดูงบประมาณของการใช้  



๓๖๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๘๖/๒ 
 
ในหมวดของยาเสพติด งบประมาณกระทรวงยุติธรรมท่ีมีถึง ๓๖ เปอร์เซ็นต์ ท่านถูกใช้ไป 
ในเรื่องใดบ้าง ในวันนี้ท่านประธานทราบไหมว่าผู้ต้องขังล้นเรือนจ ามากท่ีสุดอยู่ในอันดับ ๖ 
ของโลก และอยู่ในอันดับ ๓ ของอาเซียน (ASEAN) จากประเทศจีนและอินเดีย และผู้ต้องขัง 
๙๐ เปอร์เซ็นต์ล้วนมาจากคดียาเสพติด มาดูงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง
การป้องกันและปราบปราม ฟื้นฟู ซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักของกระทรวงสาธารณสุข แต่วันนี้ 
กระทรวงสาธารณสุขในยุคท่ีมีคุณหมออนุทินเป็นเจ้ากระทรวง ท่านกลับไม่ได้สนใจใยดี
โครงการติดตามผู้บ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและบ าบัดผู้เสพ ผู้คน ลูกหลานติดยาบ้ากัน
ท้ังเมือง ปราบยาบ้ายังไม่ทันเสร็จท่านก็ยังเอากัญชาเสรีมาอีก ท่านเอาสมองท่ีไหนมาคิดคะ 
นโยบายกัญชาเสรีท่านเอาชีวิตลูกหลานมาเป็นเหยื่อในนโยบายของพรรคการเมืองบางพรรค
ท่ีหวังเพียงเพื่อชนะการเลือกตั้ง ตอนนี้พี่น้องประชาชนเขาทราบแล้วว่าพรรคการเมือง 
ไหนบ้าง ก็บอกพี่น้องประชาชนไปว่าถ้าท่านคิดว่าพรรคเหล่านั้นเอายาเสพติดมามอมเมา 
ก็ขอให้พวกท่านตัดสินใจในวันเลือกตั้งค่ะ ----------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๑๘๗/๑ 
 
ท่านประธานคะ นโยบายกัญชาเสรีท่ีบอกว่าวันนี้เสรีท่ีสังคมเข้าใจ กัญชาเสรีไม่ใช่ยาเสพติด
ท้ังท่ีเป็นพืชท่ีมีสารเสพติดท่ีมีการควบคุมการใช้ไปทั่วทุกหัวระแหง ท้ังในหมู่บ้าน ในโรงเรียน 
เด็กนักเรียนเมากัญชาจนไม่เป็นอันเรียนหนังสือ เด็กนักเรียนวัยรุ่นชายหญิงเมากัญชา 
จนไม่มีสติ ท่านประธานดูคลิป (Clip) นี้สิคะ เด็กอายุ ๑๐ ขวบ สูบกัญชาโดยใช้บ้องกัญชา
สูบในท่ีสาธารณะ เด็กเพียงแค่อายุ ๑๐ ขวบ วันนี้ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่ามีการจับกุม
ยาบ้าและยาไอซ์สูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรากฏว่าประเทศไทยมีการ
จับกุมยาบ้ามีจ านวนมากถึง ๕๙๒ ล้านเม็ด มียาไอซ์ถึง ๒๒,๑๒๖ กิโลกรัม ซึ่งเป็นสถิติ 
ท่ีสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับ ๑๐ ปีท่ีแล้ว แล้วสถิติการขนย้ายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน  
ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง สปป. ลาว หรือฝั่งเมียนมาได้ถูกส่งถ่ายเข้ามาในประเทศเพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็มีการจับกุมของกลางเป็นจ านวนมากท่ีปลายทาง เช่น ถูกจับกุม  
ท่ีประเทศไต้หวัน เกาหลี ฮ่องกง ออสเตรเลีย แต่ประเทศไทยไม่เคยจับกุมผู้ส่งออกต้นทาง 
ได้แม้แต่รายเดียว จากความผิดพลาดนโยบายของการปราบปรามยาเสพติดและกัญชาเสรี 
ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นตราบาป
ของประเทศไทยท่ีพวกท่านท้ังหลายเอาเกียรติภูมิของประเทศไทยไปประกันกับความบ้าคลั่ง
อ านาจของพวกท่าน ท่านหันไปมองประเทศเพื่อนบ้านดูสิคะ วันนี้แต่ละประเทศเพื่อนบ้าน
เขามีนโยบายป้องกัน มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เช่นท่ีประเทศฮ่องกง ประกาศ 
เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคมท่ีผ่านมา เขาบอกว่าน้ ามันกัญชาท่ีมีสารซีบีดี (CBD) เป็นสารเสพติด
ต้องห้ามในระดับเดียวกับเฮโรอีน ถ้าใครมีไว้ครอบครองและเสพสารซีบีดี (CBD) ไม่ว่า 
จะเป็นปริมาณเท่าใด ฟังนะคะ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณเท่าใดจะต้องจ าคุก ๗ ปี ปรับเป็น 
เงินไทยประมาณ ๔.๗ ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือท่านใดมีการผลิต น าเข้า และส่งออก 
จะต้องมีโทษจ าคุกตลอดชีวิต วันนี้องค์กรอาชญากรรมและกลุ่มติดอาวุธตามรอยตะเข็บ
ชายแดนได้ฉวยโอกาสในช่วงท่ีมีสถานการณ์โรคไวรัสโควิด (COVID) ท าให้การป้องกันของ
เจ้าหน้าท่ีทหาร ต ารวจหย่อนยาน จนท าให้ขบวนการขนย้ายยาเสพติดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
และมากขึ้นธุรกิจของการขนย้ายยาเสพติดได้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ท่านประธานมาดู
การจับกุมจ านวนยาบ้าและยาไอซ์ค่ะ จ านวนมากมายมหาศาล ท าให้วันนี้ ราคาขายส่ง  
ขายปลีกยาบ้าในหมู่บ้านลดเหลือเพียงเม็ดละ ๗ บาท นั่นหมายถึงว่าราคายาบ้า ๑ เม็ด 
เท่ากับบะหมี่ห่อส าเร็จรูปเพียง ๑ ซอง ท่านประธานคะ ประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดนี้ 



๓๖๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๑๘๗/๒ 
 
ได้อย่างไร หรือว่ายาบ้าพวกนี้ไม่มีต้นทุน วันหนึ่งเด็กเดินยาเดินมาบอกดิฉัน ป้าเดือนครับ 
ตอนนี้ยาบ้าไม่ต้องไปหาซื้อท่ีไหนแล้วครับ เพราะตอนนี้ต ารวจจะเอามาส่งให้พวกผมขายเอง
นี่คือเด็กเดินยาบ้าในหมู่บ้านแล้วก็ติดยา ดิฉันเลยถามขึ้นมาว่าต ารวจเอาของกลางออกมา
จ าหน่ายเองหรือเปล่าคะ ไหนละนโยบายนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ และพรรคร่วมรัฐบาล 
ท่ีท่านไปหาเสียงไว้กับประชาชนว่าท่านจะปราบปรามยาบ้า ความสงบจบอยู่ ท่ีลุงตู่   
แล้วนี่อย่างไรคะ ประเทศไทยจะเดินต่อไปอย่างไร ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง ลูกหลานติดกัน 
งอมแงม มิหน าซ้ าความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก เอากัญชาเสรีมาอีก  
ถ้าสังคมไทยจะอุดมไปด้วยยาเสพติด ชีวิตและอนาคตลูกหลานยังจะเลือกพรรคการเมือง
เหล่านี้ก็ตัดสินใจกันเอาเองในวันเลือกตั้ง ------------------------------------------------------------ 
 
                - ๑๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๘๘/๑ 
 
มาดูกราฟท่ี ๔ ค่ะ ดิฉันยกขึ้นมาเพียงแค่ยาบ้ากับกัญชา เพื่อให้ท่านประธานได้เห็นว่าสถิติ
การจับกุมยาบ้าในปี ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๔ พบว่าการจับกุม แล้วก็การตรวจยึดของกลางซึ่งเป็น
ตัวยาส าคัญไม่ว่าจะเป็นยาบ้า เฮโรอีน สามารถตรวจยึดของกลางได้มากขึ้นกว่าปี ๒๕๖๓  
นี่อย่างไรละท่ีดิฉันชี้ให้เห็นว่าท าไมยาบ้ามันถึงมีราคาถูกลง เพราะมันไม่มีต้นทุน มันมาจาก
ของกลางท่ีต ารวจยึดไว้แล้วออกมาจ าหน่าย ท่านนายกรัฐมนตรีคะ ท่านเคยรู้ไหมว่าท่านคุม
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระดับจ่าวิ่งขึ้นสารวัตร สารวัตรว่ิงขึ้นรองผู้ก ากับ รองผู้ก ากับวิ่งขึ้น
ผู้ก ากับ เขาบอกว่าต้องมีวิตามินเอ็ม (M) ประกอบกับต้องมีตั๋ว วงจรอุบาทว์ท่ีลูกตาแดง
หลานยายมาจะไม่มีโอกาสขึ้นสู่ต าแหน่งสูง ๆ แบบนี้ ดิฉันขอยกกรณีตัวอย่างต ารวจชื่อ  
พันต ารวจโท นรายุทธ ไตรยะสุทธิ ์เป็นนายต ารวจนักสืบปราบปรามยาเสพติดระดับสารวัตร 
โรงพัก สภ.อ. ยโสธร เคยท างานปราบปรามยาเสพติดอยู่นครพนม มีผลงานดีเด่น 
เป็นรูปธรรม รับโล่รางวัลจนไม่มีท่ีจะตั้งโล่ อยู่ปราบปรามมา ๑๕ ปี มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ท่ีจะขอขึ้นรองผู้ก ากับ สุดท้ายเขาไม่ได้ขึ้นเพราะเขาไม่มีวิตามินเอ็ม (M) เพราะเขาไม่มีตั๋ว 
และสุดท้ายอย่างไรคะ ย้ายเขาไปเป็นสารวัตรสอบสวน ซึ่งเขาไม่เคยมีความรู้ความช านาญ 
ในงานสอบสวนเลย นี่คือเรื่องจริง แล้วก็กรณีตัวอย่างท่ีดิฉันขอถือโอกาสนี้ เรียกร้อง  
ความเป็นธรรมให้นายต ารวจผู้นี้ด้วยค่ะ 
  ท่านประธานคะ ในท่ีสุดยาเสพติดจึงกลายเป็นสารตั้งต้นของการซื้อขาย
ต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ แต่ข้าราชการต ารวจดี ๆ ก็มีนะคะ จากข้อมูลของนักวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งท่ีเขาไปเก็บข้อมูลมาค่ะ เก็บข้อมูลท าแบบสอบถาม
จากชนกลุ่มน้อยในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย แล้วก็จังหวัดตาก พบว่าชนกลุ่ มน้อย 
ท่ีเขามีอาชีพทุจริตค้ามนุษย์ ยาเสพติด เขาบอกว่าเขาต้องน ารายได้ท้ังหลายมาไถ่ตัว  
ออกจากค่าย พวกเขาเหล่านั้นล้วนมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับต ารวจใน ท้องท่ี เขาบอกว่า 
ในระยะเวลา ๔ ปีท่ีรัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลเขาจะต้องหาเงินส่งให้ต ารวจท้องท่ีเพิ่มขึ้น 
อีกหลายเท่าตัว เพราะต ารวจท้องท่ีจะเป็นคนประสานงานเรื่องของการขนล าเลียงยาเสพติด
เหล่านั้นเข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร นั่นก็หมายถึงว่าท าให้การซื้อขายต าแหน่งของต ารวจสูงขึ้น
หลายเท่าตัวเช่นเดียวกัน มาดูจ านวนผู้ต้องหายาเสพติด จากผู้ต้องหายาเสพติดท้ังรายเก่า
และรายใหม่ ในปี ๒๕๖๔ ได้มีผู้ต้องหายาเสพติดจากผลพวงของการแก้ไขกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึง ๒๔ ฉบับ นั่นก็คือประมวลกฎหมายยาเสพติดท่ีมีผลบังคับใช้ 



๓๖๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๘๘/๒ 
 
ในวันท่ี ๙ ธันวาคม ปี ๒๕๖๔ นั้นไม่เน้นการยึดทรัพย์ แต่มีการปรับโทษให้ผู้ต้องหา 
ยาเสพติดเป็นผู้ค้าตัวจริงได้ รับโทษเบาลงแต่ต่างจากกฎหมายเดิมคือหากผู้ใดครอบครอง
เกินก าหนดตั้งแต่ ๑-๑๕ เม็ดถือว่าไม่ผิด ให้สันนิษฐานว่าเป็นการครอบครองไว้เพื่อเสพ 
และจ าหน่าย ฟังกันให้ดี ๆ นะคะ แต่เมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขได้แก้ไขร่างกฎกระทรวงเรื่องของปริมาณการครอบครองยาบ้าว่าถ้าใคร
ครอบครอง ๒ เม็ดขึ้นไปเท่ากับเป็นผู้ค้า ๑ เม็ดจะกลายเป็นผู้เสพ นี่ก็อีกละรัฐมนตรี 
ผักชีโรยหน้า พวกท่านอยู่กันมา ๔ ปีไม่เคยคิดจะแก้ไข พอจะใกล้เลือกตั้ง เอาละมาแล้ว
แก้ไขปริมาณการถือครองยา  
  ท่านประธานท่ีเคารพคะ การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่เพียงแค่การลดปริมาณ
การถือครองนะคะ วันนี้ ท้ังกัญชาเสรี การถือครองยาบ้าให้เต็มคาราเบลไปเลยค่ะ  
แต่ในพรรคเพื่อไทยพวกเราเห็นด้วยในการท่ีจะน ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ค่ะ  
ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ท่ีรอดพ้น 
จากบ่วงวิเศษของการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ๘ ปี และจะขอไปต่ออีก ๒ ปี ------------- 
 
               - ๑๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๘๙/๑ 
 
ท่านล้มเหลวท้ังการจัดสรรงบประมาณ ปราบปรามยาบ้าและมาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีไร้น้ ายา ดิฉันจึงไม่ขอเสนอแนะวิธีการแก้ไขใด ๆ ค่ะ เพราะดิฉันและพรรคเพื่อไทยได้ใช้เวที
สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แนะน าท่านมาแล้ว ๔ ปี ไม่มีประโยชน์อันใดท่ีจะสีซอให้ควายฟัง 
ท่านมีทางเลือกทางเดียว คืนอ านาจให้พี่น้อ งประชาชนเสีย แล้วประชาชนคนไทย 
จะพิพากษาท่าน และพรรคร่วมรัฐบาลท่ีเป็นพรรคนั่ งร้านให้ ท่านเสพติดอ านาจ  
แล้วประชาชนคนไทยจะไม่มีวันลืม รัฐบาลท่ีสร้างหนี้ให้กับประชาชนถึง ๑๐ ล้านล้านบาท 
รัฐบาลท่ีท าให้ประเทศไทยมีจีดีพี (GDP) ต่ าสุดในอาเซียน (ASEAN) หนี้หัวโต รัฐบาลท่ีมี 
ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมือง รัฐบาลท่ีมีกัญชาเสรีทุกครัวเรือน วันนี้ชาวบ้านฝากดิฉันมา  
นี่คือกัญชาเสรีท่ีพรรคการเมืองบางพรรคเอาไปแจกให้ชาวบ้านปลูกครัวเรือนละ ๖ ต้น 
ชาวบ้านฝากบอกมาว่าชาวบ้านไม่เอา ชาวบ้านไม่ต้องการกัญชาเสรีค่ะ นโยบายการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของพรรคเพื่อไทยท่ีพรรคเพื่อไทยได้ท าประกาศสงครามกับยาเสพติด 
ให้สิ้นซากไปจากสังคมไทย เราจะมีการปรับวิธีการท่ีดีขึ้น รวมถึงทบทวนการครอบครอง
อาวุธปืน เข้มงวดกับการรับบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานท่ีต้องใช้อาวุธปืนเพื่อไม่ให้เกิดกรณี
ตัวอย่างอย่างเช่นท่ีหนองบัวล าภูหรือท่ีจังหวัดนครราชสีมา เราจะเอาลูกหลานเหล่านั้น
กลับคืนมาสู่สังคม เอาลูกหลานเหล่านั้นกลับคืนมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่ค่ะ  
  ข้ อ ท่ี  ๑ สิ่ ง ท่ีพรรคเพื่ อไทยจะท า เราจะต้ องสกั ดสารซู โดอี เฟดรีน 
(Pseudoephedrine) ให้ได้ เพราะว่าสารชนิดนี้ เป็นสารตั้งต้นของการผลิตยาเสพติด 
ทุกชนิด  
  ข้อท่ี ๒ เราจะปิดกั้นชายแดนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ท าอยู่แล้ว แต่ก็ยัง 
ไม่เข้มแข็งเพียงพอ เพราะว่าพวกท่านยังท าให้ยาเสพติดจ านวนมหาศาลทะลักเข้ามาสู่ 
ประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส่งออกยาเสพติดค่ะ  
  ข้อท่ี ๓ เราจะสร้างแนวร่วมท้ังฝ่ายปกครองท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องท่ี 
รวมท้ังพิจารณาเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ท่ีเส่ียงภัยให้มีจ านวนมากขึ้นค่ะ 
  ข้อท่ี ๔ เราจะต้องตัดวงจรอุบาทว์ในการส่งเงินออกต่างประเทศท่ีเรียกว่า
ระบบโพยก๊วนคะ่ 
  ข้อท่ี ๕ การด าเนินการต้องท าอย่างจริงจัง ไม่ใช่ด าเนินการเพียงแค่ 
ช่วงนโยบายหาเสียงแล้วเอาคะแนนนิยมจากประชาชน ท้ายท่ีสุดพอได้มาเป็นรัฐบาล 



๓๖๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๘๙/๒ 
 
ท่านก็ไม่ท า แต่พรรคเพื่อไทยจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ  
หาข่าวเชิงลึกเพื่อช่วยเหลือทางราชการค่ะ นี่คือสิ่งท่ีพรรคเพื่อไทยจะท าค่ะ มาดูปัญหา 
การแก้ไขยาเสพติด ดิฉันยกมากรณีตัวอย่างแล้วก็เรื่องจริงท้ัง ๓ นายกรัฐมนตรีนะคะ 
นโยบายปราบปรามยาเสพติดของพรรคเพ่ือไทยได้ท าส าเร็จมาแล้วตั้งแต่ยุคของนายกทักษิณ 
ชินวัตร ทักษิณ  ทักษิณ  ทักษิณ  ทักษิณ ดิฉันพูดชื่อนี้หลาย ๆ ครั้งเพราะดิฉันทราบว่า 
นายกประยุทธ์ไม่ชอบชื่อนี้ แต่ชื่อนี้จะตามหลอกหลอนท่านท้ังยามท่านหลับแล้วก็ยามตื่นค่ะ 
รวมท้ังนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปรียบเทียบระหว่าง ๓ นายกนี้ค่ะ ขอให้พี่น้องประชาชน 
คนไทยได้จดจ าว่าพรรคเพ่ือไทยเคยท านโยบายปราบปรามยาเสพติดส าเร็จมาแล้ว เอาอนาคต
ของลูกหลานพวกท่านกลับคืนมา ลูกหลานของพวกเราคนไทยควรจะเติบโตขึ้นมาในสังคมท่ีมี
คุณภาพ มีการศึกษาท่ีทันโลก ทันสมัย มีค่าแรงวันละ ๖๐๐ บาท มีเงินเดือนจบปริญญาตรี
เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ใช่ยุคของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีของแพงขึ้นทุกอย่าง ยกเว้น
ค่าแรงกับยาบ้าค่ะ พี่น้องคนไทยท่ีเคารพทุกท่านคะ ขอให้อดทนกันสักนิด ไม่กี่วัน 
นับถอยหลังเข้าสู่โหมด (Mode) ของการเลือกตั้งค่ะ ----------------------------------------------- 
 

- ๑๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๙๐/๑  
 
ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้จดจ าว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องตลอด ๘ ปีท่ีผ่านมา 
ยากจนแสนเข็ญ ลูกหลานตกงาน พอเถอะค่ะ มาช่วยกันกระชากหน้ากากคนดีในวันเลือกตั้ง 
ขออย่าให้ไปเลือกพรรคของประยุทธ์และพรรคร่วมรัฐบาล มาร่วมสร้างประวัติศาสตร ์
หน้าใหม่ของประเทศไทยให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ให้โอกาสกับพรรคเพื่อไทย 
ด้วยนโยบายท่ีตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทย การเลือกตั้งครั้งหน้า 
ให้โอกาสกับพรรคเพ่ือไทยด้วยนโยบาย คิดใหญ่ ท าเป็น เพ่ือคนไทยทุกคน ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญนางสาวชนก จันทาทอง เชิญครับ 
  นางสาวชนก จันทาทอง (หนองคาย)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน 
นางสาวชนก จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต ๒ จากพรรคเพื่อไทย 
วันนี้ดิฉันได้ร่วมอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 
โดยไม่มีการลงมติ รัฐบาลโดยการน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น ปฏิวัติรัฐประหาร
พี่น้องประชาชนมาตั้งแต่วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริหารประเทศยาวนานต่อเนื่องและ
เข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนั้น
ได้แถลงนโยบายในสภาอันทรงเกียรติของเรา ๑ ใน ๑๒ นโยบายก็คือปัญหายาเสพติด แล้วก็
ได้ประกาศว่านโยบายด้านยาเสพติดนั้นเป็นปัญหาท่ีส าคัญเร่งด่วน แล้วก็ประกาศให้เป็น
วาระแห่งชาติ รัฐบาล คสช. จากการปฏิวัติโดยการน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ใช้อ านาจเด็ดขาดในการบริหารประเทศมา ๕ ปี และมีอ านาจเบ็ดเสร็จจากการแต่งตัว  
จากการเลือกตั้งบริหารประเทศอีก ๓ ปี รวมแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น ใช้อ านาจ
อย่างเด็ดขาด เบ็ดเสร็จ บริหารประเทศยาวนานมาต่อเนื่องถึง ๘ ปีด้วยกัน แต่ท าไม 
ถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ในทุกมิติ ซึ่งปัญหายาเสพติดในทุกมิตินั้นแก้ไข 
อย่างล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิง ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปเลยนะคะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นางสาวชนก จันทาทอง (หนองคาย)  :  จากการท่ีท่าน ส.ส. มนพร เจริญศรี 
ส.ส. จากพรรคเพื่อไทย จังหวัดนครพนม ได้อภิปรายก่อนหน้าดิฉัน ได้บ่งชี้ถึงความล้มเหลว
ของการบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ ในการป้องกันและปราบปรามจนท าให้ 
การจับกุมปริมาณยาเสพติดในประเทศไทยนั้นสูงท่ีสุด สามารถจับกุมยาอีได้มากถึง  



๓๗๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๙๐/๒  
 
๒๒,๐๐๐ กิโลกรัม สามารถจับกุมยาบ้าได้มากถึง ๕๙๒ ล้านเม็ด ซึ่งเป็นการจับกุม 
ท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่ีมีปริมาณยาเสพติด
ในท้องตลาดท่ีมาก หาได้ง่าย ส่งผลให้ยาเสพติดนั้นตามท่ีท่าน ส.ส. มนพร ได้อภิปรายไว้
เพียงแค่เม็ดละ ๗ บาท เท่ากับมาม่า ๑ ห่อเท่านั้น นี่ยังไม่รวมถึงปัจจัยอื่นท่ีผู้เสพในฐานะ
ผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมผลักดันแนวทางการลดทอนอาชญากรรม 
เพื่ อลดความแออัด ใน เรือนจ า  ผู้ เสพ ผู้ ติ ด  และผู้ ค้ าจะออกมาสู่ สั งคมมากขึ้ น  
นั่นหมายความว่าจะมีผู้ป่วยจากเรือนจ าออกมาสู่สังคมมากขึ้นเช่นกัน ซ้ าเติมด้วยนโยบาย
ของรัฐบาลปลดล็อกกัญชา อ้างกัญชาทางการแพทย์เพื่อเอื้อกัญชาเสรี คนท่ีใช้กัญชาเพิ่มขึ้น
ไม่ได้ใช้เพื่อทางการแพทย์แต่ใช้เพ่ือสันทนาการ ท้ังกิน ดื่ม เสพ จะท าให้ผู้เสพ ผู้ติด ในฐานะ
ผู้ป่วยมากขึ้นเป็นภาระต่อการบ าบัด จากการท่ีดิฉันได้กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีท าให้
จ านวนผู้ป่วยจิตเวชท่ีเกิดจากการใช้สารเสพติดเพิ่มสูงขึ้น แต่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  
กลับไม่มีระบบการบ าบัดฟื้นฟูท่ีมีประสิทธิภาพรองรับ จากข้อมูลส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบ าบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขในปี ๒๕๖๔  
เรามีผู้ป่วยจิตเวชมากถึง ๖๒๒,๑๗๒ คน เป็นผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบ าบัดครบ ๑ ปี เพียงแค่ 
๕๗.๙๔ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะ หรือประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ คน ------------------------------------- 
 

- ๑๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๙๑/๑ 
 
แต่ยังมีผู้ป่วยท่ีไม่ได้เข้ารับการบ าบัดครบ ๑ ปี สูงถึง ๔๒.๐๖ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ยังมีตัวเลขว่า
ในจ านวน ๖๒๐ ,๐๐๐ คนนี้ เป็นผู้ป่วยจิตเวชท่ีใช้สารเสพติดและมีแนวโน้ม ท่ีจะ 
ก่อความรุนแรง เป็นกลุ่มท่ีควรได้รับการบ าบัดทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
เข้ารับการบ าบัดอย่างต่อเนื่องครบ ๑ ปีนั้น เพียงแค่ ๕๒.๘ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และไม่ได้ 
เข้ารับการการบ าบัดอย่างต่อเนื่องครบ ๑ ปี สูงถึง ๔๗.๑๘ เปอร์เซ็นต์ ก็คือเกือบครึ่งหนึ่งค่ะ
ท่ีมีความเสี่ยงในการท่ีจะก่อเหตุความรุนแรงในสังคมนั้นเกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้เข้ารับการรักษา 
ตัวเลขนี้บ่งชี้ถึงอะไรคะ หมายถึงจ านวนผู้ป่วยจิตเวชท่ีเข้ารับการรักษาไม่ต่อเนื่องครบ ๑ ปี 
เสี่ยงท่ีจะกลับมาใช้สารเสพติดอีกครั้งหนึ่ง มันหมายถึงความไม่มีประสิทธิภาพของระบบ 
การบ าบัดฟื้นฟูท่ีไม่สามารถท าให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องได้ครบ ๑ ปี 
นี่ยังไม่รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะรักษาผู้ป่วยจิตเวช 
จะต้องมีแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้าง อาคารสถานท่ีท่ีต้องออกแบบในลักษณะเฉพาะ 
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยด้านจิตเวช อย่างเช่น หออาคารผู้ป่วยก็จะต้องติดกระจกนิรภัย  
พื้นจะต้องเป็นระบบกันกระแทกเพื่อลดอุบัติเหตุท่ีผู้ป่วยจิตเวชนั้นคลุ้มคลั่งหรือท าร้ายตัวเอง 
ไม่ว่าจะเป็นแพทย์จิตเวชท่ีขาดแคลน ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต แพทย์จิตเวช ๑ คนต้องดูแล
พี่น้องประชาชนคนไทยถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน แล้วก็ยังบุรุษพยาบาลท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
ผู้ป่วยจิตเวช ท้ังจ านวนผู้ป่วยจิตเวชท่ีใช้สารเสพติดท่ีเพิ่มสูงขึ้น ท้ังจ านวนผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่
การบ าบัด ฟื้นฟูและบ าบัดไม่ต่อเนื่องครบ ๑ ปี ท้ังระบบบ าบัดฟื้นฟูท่ีไร้ประสิทธิภาพ  
สุดท้ายแล้วรัฐบาลโดยการน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ผลักภาระนี้ให้ประชาชน
ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรง เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เรามาดูงบประมาณท่ีรัฐบาลนี้  
อ้างว่าเป็นนโยบายท่ีเร่งด่วนและส าคัญ แล้วก็ปัญหาท่ีดิฉันกล่าวมาท้ังหมดก็มากมาย
เหลือเกิน แต่การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนี้กลับตัดลดงบประมาณน้อยลงทุกปี 
งบประมาณโดยภาพรวมหน่วยงานหลัก ท่ีจะได้รับงบประมาณนั้นก็คือส านักงาน
คณะกรรมการและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และเรามีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อีก ๙ กระทรวง ๒๖ หน่วยงาน และ ๒ ส่วนราชการ จากข้อมูลของส านักงบประมาณของ
รัฐสภางบภาพรวมท้ังหมดของการป้องกันและปราบปรามและฟื้นฟูในปี ๒๕๖๔ นั้นได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณอยู่ท่ี ๖,๑๒๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ นั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพียง ๔,๒๘๑ ล้านบาท ลดลงถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะต้อง 



๓๗๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๙๑/๒ 
 
รับผิดชอบบ าบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากตัวเลขท่ีดิฉันได้กล่าวมาข้างต้น ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ เพียง ๑,๐๕๘ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรเพียง 
๗๔๔ ล้านบาท ลดลงสูงถึงเกือบ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ๓๑๔ ล้านบาท โครงการติดตามผู้บ าบัด 
ได้งบประมาณเพียงแค่ ๑๐ ล้านบาทในปี ๒๕๖๕ โครงการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพของ
กรมการแพทย์ มีงบประมาณเพียง ๒๑๙ ล้านบาท ซ้ าร้ายจิตแพทย์ท่ีถือเป็นบุคลากรหลัก
ของการบ าบัดท่ีต้องเร่งผลิตจิตแพทย์ท่ีมีความรู้  ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญนั้น 
กลับได้รับงบประมาณเพียงแค่ ๖๐ ล้านบาทเท่านั้น นี่หรือนโยบายท่ีส าคัญเร่งด่วน 
และถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ดิฉันขอคลิป (Clip) ท่ี ๑ ด้วยค่ะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 
               - ๑๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๙๒/๑ 
 
   นางสาวชนก จันทาทอง (หนองคาย)  :  นี่เป็นแค่คลิป (Clip) ข่าวบางส่วน 
ท่ีการบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แบบเด็ดขาด เบ็ดเสร็จ บริหารตลอด ๘ ปี 
ท่ีจะต้องท าให้พี่น้องประชาชนนั้นเผชิญหน้ากับความรุนแรง อาการของผู้เสพยาเสพติด 
ท่ีมีปริมาณมากและเป็นเวลานานจะคล้าย ๆ กัน คือมีความผิดปกติทางสมอง คือการท่ีมี 
ความผิดปกติทางสมองเขาเป็นผู้ป่วยท่ีจะต้องได้รับการรักษา เกิดอาการทางจิต  
ประสาทหลอน หูแว่ว มีอาการหวาดระแวงจนต้องท าร้ายตนเองและผู้อื่น และดิฉัน 
ขออนุญาตตอกย้ าความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร้ประสิทธิภาพ  
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนงามหน้าไปท่ัวโลกด้วยคลิป (Clip) กราดยิง 
หนองบัวล าภู ขอคลิป (Clip) ถัดไปด้วยค่ะ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นางสาวชนก จันทาทอง (หนองคาย)  :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อ้างเหตุผลในการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ ๘ ปีท่ีแล้วว่าเลือกความสงบจบท่ีลุงตู่ เพื่อระงับเหตุ 
ไม่ให้คนไทยฆ่ากันเอง แต่เหตุการณ์กราดยิงหนองบัวล าภูนั้นบ่งชี้ถึงนโยบายการปราบปราม 
ยาเสพติดท่ีล้มเหลวไร้ซึ่งประสิทธิภาพจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง ๓๘ ราย บาดเจ็บอีก 
๑๐ ราย ย้อนกลับไปในปี ๒๕๔๔ ทันทีท่ี ดอกเตอร์ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ จ านวนคดียาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องลดลง 
อย่างเห็นได้ชัดภายใต้แนวหลักคิด ภายใต้แสงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรท่ีต ารวจไทยท าไม่ได้ -------- 
 

 - ๑๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๗๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๙๓/๑ 
 
ต่อมาในปี ๒๕๕๔ รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยเพื่อให้ผู้เสพติดได้รับการบ าบัดอย่างถูกต้อง 
จนท าให้คดียาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ ท่ีสืบทอดอ านาจ 
มาจากเผด็จการ ท่ีน าโดย พลเอก ประยุทธ์ ซึ่งมีกฎหมายพิเศษอย่างมาตรา ๔๔ จัดการกับ 
ทุกปัญหาของประเทศจนต่อเนื่องมาเป็นรัฐบาล แต่คดียาเสพติดยังเพิ่มขึ้นทุกปี ภายใต้
แนวคิดร้อยนายกก็แก้ปัญหายาเสพติด พนันไม่ได้ หากการเลือกตั้งท่ีจะมาถึงพรรคเพื่อไทย
ได้เป็นรัฐบาล พรรคเพื่อไทยของเราเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไป คืนชีวิตปลอดภัย 
ให้ประชาชน เราจะท าให้ดู และสุดท้ายดิฉันขอฝากภาพการ์ตูนขอสไลด์ (Slide) แผ่นสุดท้าย
ท่ีเป็นภาพการ์ตูน เพื่อท่ีจะให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีใกล้หมดวาระ
ในเร็ววันนี้ ได้ผ่ อนคลายจากการอภิปราย ท่ัวไปในครั้ งนี้ ถึ งการปฏิรูป ๘ ปีของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทลายทุนจีนสีเทา ต้องขอบคุณท่านชูวิทย์จับต ารวจรีดไถเงิน
นักท่องเท่ียว ต้องขอบคุณนักท่องเท่ียวไต้หวันและสื่อ ปิดเว็บ (Web) พนันออนไลน์ 
(Online) ต้องขอบคุณดิว อริสรา ปฏิรูปมา ๘ ปีได้อะไรบ้าง สุดท้ายประชาชนก็ต้องออกมา
เหนื่อยเอง ขอบพระคุณค่ะท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านจตุพร เจริญเชื้อ ครับ  
   นายจตุพร เจริญเชื้อ (ขอนแก่น)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม จตุพร 
เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งท่ี ๓ อ าเภอกระงวน น้ าพอง  
เขาสวนกวาง และอ าเภอซ าสูง ผมขอเริ่มต้นการอภิปรายด้วยการน าเสนอภาพ 
และคลิปวิดีโอ (Clip VDO) เพื่อให้ท่ีประชุมแห่งนี้ได้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นว่าปัญหา 
ยาเสพติดนั้นมันเดินมาถึงจุดนี้เป็นอย่างไรบ้าง เชิญครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายจตุพร เจริญเชื้อ  (ขอนแก่น)  :  ท่ีลพบุรีคลั่ งยาเผาบ้านพ่อแม่ 
ย้ายบ้านหนี เชิญต่อไปครับ เล่นเอาเหนื่อยหลังต ารวจชัยภูมิไล่ตะครุบหนุ่มขี้ยาจุดไฟ  
เผาบ้านตัวเองท่ีชัยภูมิ ต่อไปครับ เพชรบูรณ์หนุ่มป่วยทางจิตเกิดคลุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้าน
ตัวเองท้ังหลัง ท่ีล าปางหนุ่มแม่ทะคลั่งเผาบ้านพ่อวอด ท่ีสกลนครหนุ่มคลั่งยาจุดไฟเผาบ้าน
ตัวเองก่อนลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงวอดเสียหาย ๖ หลัง อุดรธานีแม่น้ าตาตกลูกชาย 



๓๗๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๙๓/๒ 
 
คลั่งยาหนักอาละวาดขู่ฆ่าจุดไฟเผาบ้านวอด ราชบุรีคลั่งเผาบ้านตัวเอง มุกดาหารลูกชาย 
คลั่งยาจุดไฟเผาบ้านขณะท่ีพ่อนอนป่วยติดเตียง กาฬสินธุ์ยายไปท านาหลานสาวเมายาบ้า
จุดไฟเผาบ้านไหม้วอด ๒ หลัง ท่ีขอนแก่นบ้านผมเองลูกคลั่งเผาบ้านแม่ไร้ท่ีอยู่  ท่ีลพบุร ี
พ่อคลั่งยาขังลูกวัย ๒ ขวบไว้ในบ้านแล้วจุดไฟเผาบ้าน ท่ีจังหวัดตรังคลั่งยาเผาบ้านวอด 
แม่สุดทนลูกชายติดยาบ้าคลั่งยาเผาบ้านวอดเคยคว้ามีดไล่ฟันแม่มาแล้ว ท่ีราชบุรี 
หลานคลั่งยานรกคว้าจอบตีหัวย่าดับ ครอบครัววอนรัฐปราบอย่างจริงจัง จังหวัดหนองคาย 
ลูกชายท าร้ายแม่วัย ๗๓ ปีอาละวาดซ้ าร้ายขู่เอาชีวิต บุรีรัมย์ลูกคลั่งยาตีหัวแม่เผาบ้าน 
วอดท้ังหลัง พัทลุงดับสลด ๒ ศพ ฆ่าโหด ๒ แม่ลูก ล็อกประตูเผาบ้านวอด ต ารวจ 
คุมหลานชาย ชาวบ้านเห็นเมายาถือขวาน ลูกเลี้ยงโหดหลอนยาตีแม่เลี้ยงจนตายลากศพ 
ท้ิงน้ าท่ีชัยภูมิ ลูกคลั่งยาฆ่าพ่อขายข้าวเอาเงินไปซื้อยาบ้าที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านป้าร่ืน ------- 
 
                - ๑๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๙๔/๑ 
 
ลูกคลั่งยาคว้ามีดแทงพ่อดับจังหวัดปทุมธานี พ่อฆ่าลูกคลั่งยา พ่อสุดทนลูกคลั่ งยาท าร้าย 
ฮึดสู้ใช้ท่อนเหล็กตีจนตาย ญาติเผยติดยาตั้งแต่มัธยมท่ีนครปฐม คือสิ่งท่ีผมพยายามน าเสนอ
ต่อท่านประธานผมเพียงต้องการท่ีจะให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นท่ัวประเทศนะครับ 
ไม่ใช่เกิดขึ้นท่ีหนึ่งท่ีใด จังหวัดหนึ่งจังหวัดใด แต่มันระบาดแล้วก็เกิดขึ้นท้ั งประเทศเลย  
แล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับ มันเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน วันหนึ่งเกิดหลายท่ีด้วย  
ท่านประธานทราบไหมว่าเวลาคนท่ีเขาคลุ้มคลั่งมันเป็นอย่างไร ขอดูคลิปวิดีโอ (Clip  
VDO) นี้ครับ เราไปเห็นด้วยกันว่าสภาพของคนท่ีมีอาการเมายาแล้วคลุ้มคลั่งเป็นอย่างไร  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นายจตุพร เจริญเชื้อ (ขอนแก่น)  :  คืออารมณ์ของคนคลุ้มคลั่งจับอะไรได้ 
เป็นอาวุธหมดละครับ ถือมีด ถือเหล็ก ถือขวาน อาการเหล่านี้มันเกิดจากการท่ีเสพยามาเป็น
ระยะเวลานานแล้วท าให้สมองเสื่อม พอสมองเสื่อมก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ไม่มีสติ เห็นอะไร 
ก็ทุบท าร้ายไปหมด คนคลุ้มคลั่งคนหนึ่งใช้ก าลังในการท่ีจะต้องสกัดกั้นมากถึง ๒๐-๓๐ คน 
ถึงจะเอาอยู่นะครับ อันนี้อยู่ในบ้านอาละวาดเมายาคลุ้มคลั่ง ทุบอะไรได้ทุบหมดเลยครับ  
ถ้ามันเกิดในลูกหลานของเรา  ลูกหลานท่านประธานแล้วทุบตีแบบนี้  ลูกหลาน 
ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ในบ้านของท่านวัน ๆ ขอเงินไปซื้อยาบ้าไม่ได้แล้วก็ต้องทุบตีข้าวของ
แบบนี้ จับอะไรได้เป็นอาวุธไปหมด ถือมีด ถือเหล็ก ถือก้อนไม้ ถือท่อนไม้ ทุบท าลาย 
ข้าวของ แล้วก็กรณีนี้พอทุบท าลายข้าวของเสร็จไม่หน าใจคว้าพลั่วขึ้นมาบนบ้านแล้วก็  
ไล่ตีพ่อแม่ ญาติพี่น้องท่ีอยู่บนบ้านช่วยกันจับ อันนี้ถือว่าโชคดีมากท่ีอยู่กันหลายคน  
เมื่ออยู่หลายคนแล้วก็สามารถในการท่ีจะช่วยเหลือกันได้ วันนี้รอด วันนี้ไม่มีใครบาดเจ็บ 
หรือว่าสูญเสีย แต่ว่าวันต่อไปข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วจะมีคนบาดเจ็บ
ล้มตายหรือไม่ น่าสงสารครับ ครอบครัวท่ีจะต้องประสบกับปัญหาแบบนี้ในทุก ๆ วัน  
ลูกเมายาคลั่งยา หลานเมายาคลั่งยา เหตุการณ์อันนี้น่าสงสารมาก ลูกคลั่งยาเหมือนกัน  
ท่ีบ้านอยู่กันแค่พี่สาวแล้วก็แม่ เอาไม่อยู่ครับ มันจับแม่แล้วก็กดแม่ลง ได้ยินเสียงร้อง  
ของแม่ไหมครับ มันใช้ค้อนทุบครับ ทุบไปท่ีแม่ ทุบ ทุบ ทุบตลอดเวลา จนในท่ีสุดไม่รอด 
ไม่มีคนช่วยเหลือ กรณีนี้แม่เสียชีวิตเพราะถูกทุบด้วยอิฐแล้วก็ถูกเหล็กแหลมแทงจนเสียชีวิต
ในท่ีเกิดเหตุ ต่อไปอันนี้ เกิดขึ้นท่ีจังหวัดกระบี่อันนี้น่าสงสารมากเด็กนักเรียน ๓ คน  
อายุ เพียงแค่  ๑๘ ปี เอง  คนหนึ่ ง เป็นผู้ ชาย อีก  ๒ คนเป็นผู้ หญิ ง เรี ยนอยู่  ม .  ๖  



๓๗๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๙๔/๒ 
 
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเจอกับไอ้คลั่งมันขับรถชนเกิดอุบัติเหตุ  เสร็จแล้ววิธีการก็คือ 
มันลงมาจากรถแล้วก็เอาปืนลูกซองยิงเด็กท้ัง ๓ คนเสียชีวิต เด็กเขาก าลังจะมีอนาคต 
เรียนอยู่แค่ ม. ๖ คนหนึ่งเป็นนักกีฬาเปตองเยาวชนตัวแทนทีมชาติเลยนะครับ --------------- 
 

- ๑๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๙๕/๑ 
 
แต่ต้องมาเสียชีวิตเพราะคนคลั่งยาเสพติด คนท่ีประสาทหลอนเพราะใช้ยาเสพติด 
มาอย่างยาวนาน อันนี้ท่ีน่าสงสารท่ีอุดรธานีเด็ก ๒ คนขี่มอเตอร์ไซค์มาติดไฟแดง ไอ้คลั่งนี้
มันมาจากไหนก็ไม่รู้จอดรถข้าง ๆ ติดไฟแดงด้วยกันเสร็จแล้วก็ใช้มีดแทงไปท่ีคอ เด็ก 
ท้ัง ๒ คน คนซ้อนท้ายลงมาจากรถแล้วก็เสียชีวิตอยู่ท่ีฟุตพาท (Footpath) อีกคนหนึ่ง
บาดเจ็บสาหัส เขาโดนแทงคอเหมือนกัน เด็กท่ีเสียชีวิตเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่ ๑๖ ปีเอง 
แล้วไอ้บ้านี่ก็ ไปต่อหลังจากแทงเด็ก ๒ คนท่ีอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็ขับรถ 
ท้ังอุดรธานีเลยเจอใครมันก็แทง เจอใครมันก็แทง สุดท้ายมันแทงคนเสียชี วิต ๒ คน  
เป็นผู้หญิงท้ัง ๒ คน อายุ ๑๖ ปีคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งอายุ ๒๒ ปีเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีก าลังจะจบการศึกษา บาดเจ็บ ๖ คน คนท่ีบาดเจ็บน้อยท่ีสุดอายุเพียงแค่ ๑๓ ปี 
แล้วเหตุร้ายมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังปีใหม่ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดไอ้นี่ขับมอเตอร์ไซค์ตามเด็กนักเรียน 
ท่ีอยู่บนรถนักเรียน เด็กเขาก็ถ่ายคลิป (Clip) มาบนรถนักเรียน ไอ้นี่ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์
ตามมาเรื่อย ตามมาเรื่อย พอรถจอดท่ีโรงเรียนเท่านั้นแหละมันวิ่งขึ้นไปบนรถแล้วก็ 
ใช้มีดแทงเด็กนักเรียนผู้หญิงอายุเพียงแค่ ๑๔ ปี เรียนอยู่แค่ ม. ๒ เสียชีวิตบนรถ หลังจาก 
ท่ีมันแทงเสร็จมันมานั่งเช็ดมีดด้วยความใจเย็นโดยท่ีไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับ คลิป (Clip) 
สุดท้ายอันนี้เป็นเหตุสะเทือนขวัญท่ีเกิดขึ้นท่ีชาวบ้านท่ัวประเทศสะเทือนขวัญแล้วก็ไม่ใช่แค่
ในประเทศไทย แต่สะเทือนขวัญคนท้ังโลกคือเหตุการณ์ท่ีจังหวัดหนองบัวล าภูนะครับ  
อดีตต ารวจมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็พัวพันยาบ้าคลุ้มคลั่งเข้าไปท าร้ายเด็กนักเรียน  
ท่ีนอนอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก เด็กเสียชีวิตทั้งหมด ๒๖ ราย เป็นผู้ใหญ่ ๑๔ ราย บาดเจ็บ ๑๐ ราย 
แล้วก็สาหัสอีก ๖ ราย รวมแล้ว ๓๘ รายท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ สะเทือนขวัญท้ังโลก 
คนตกตะลึงกันหมดนะครับ ท่ีผมน าคลิป (Clip) เหล่านี้มาน าเสนอต่อท่านประธาน  
ผมเพื่อจะบอกไปยัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าประเทศไทยในวันนี้
ปัญหายาเสพติดมันวิกฤติมากแล้ว มันรุนแรงมากแล้ว ยาเสพติดในวันนี้ได้แพร่กระจาย 
บุกรุกไปถึงประชาชนทุกหมู่บ้านอย่างน่ากังวล แล้วก็มีแนวโน้มในการเพิ่มสูงมากขึ้น 
ในทุก ๆ ปี แต่  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ท่านไม่มีศักยภาพ ไม่มีปัญญา ไม่มี
ความสามารถในการท่ีจะกอบกู้และแก้ไข ปล่อยให้ปัญหานี้ยืดเยื้อเรื้อรังมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานนับตั้งแต่ท่านด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีมา ๘ ปี ท่านล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในทุกมิติ ท้ังในเรื่องของการป้องกัน การปราบปรามแล้วก็การบ าบัด ฟื้นฟู มาดูกัน 



๓๗๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๙๕/๒ 
 
ในเรื่องของการบ าบัด ฟื้นฟูนั้น ขณะนี้ เรามีผู้ป่วยท่ีเรียกว่าผู้ป่วยจิต เวชท้ังประเทศ  
๓ ,๙๘๘ ,๐๐๐ คน ในจ านวนนี้ เป็นผู้ป่วยจิตเวชท่ีเกิดจากการใช้สารเสพติดสูงถึง  
๖๒๒ ,๐๐๐ คน ใน ๖๒๒ ,๐๐๐ คนนี้ปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้มในการท่ีจะ 
ก่อความรุนแรงมากถึง ๕๔,๔๘๔ คน มีแนวโน้มก่อความรุนแรงเหมือนคลิป (Clip) ท่ีผ่านมา
นั่นแหละครับ พูดง่าย ๆ ก็คือว่าขณะนี้เรามีระเบิดเวลามากถึง ๕๔,๔๘๔ ลูกแฝงตัวอยู่ใน
หมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกหมู่บ้านของประเทศไทยท่ีพร้อมจะระเบิดเมื่อไรก็ได้ --------------------- 
 

- ๑๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๙๖/๑ 
 
พร้อมท่ีจะท าลายข้าวของเมื่อไรก็ได้ พร้อมท่ีจะเผาบ้าน พร้อมท่ีจะท าร้ายคนอื่น พร้อมท่ีจะ
ฆ่าคนในครอบครัว พร้อมท่ีจะฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าลูก ฆ่ายาย ฆ่าหลาน ฆ่าพี่  ฆ่าน้อง  
ฆ่าคนรอบข้างหรือฆ่าใครก็ตามท่ีบังเอิญว่าผ่านมาในช่วงจังหวะท่ีเขาคลุ้มคลั่ง ค าถามก็คือ
แล้วรัฐบาลท าอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ ค าตอบรัฐบาลท าเสมือนหนึ่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้น
ได้อย่างท่ัวไป เป็นเรื่องท่ีไม่มีความสลักส าคัญอะไร เพราะเมื่อดูจากการจัดงบประมาณของ
รัฐบาลแล้วมันเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่มีความส าคัญจริง ๆส าหรับรัฐบาลชุดนี้ งบประมาณ  
ท่ีเรียกว่างบประมาณบูรณาการในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและบ าบัดรักษานั้น
ในช่วง ๓ ปีท่ีผ่านมาลดลงทุกปีครับ สวนทางกับปัญหาท่ีมันเพิ่มมากขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือว่า 
ลดงบประมาณลงทุกปี แต่ปัญหาเรื่องยาเสพติด เรื่องยาบ้าเพิ่มขึ้นมาทุก ๆ ปี  ทุก ๆ วัน  
ในปี ๒๕๖๔ งบบูรณาการเรื่องยาเสพติดมีสูงถึง ๖,๑๒๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ลดลงมาเหลือ 
๔,๒๖๑ ล้านบาท ในขณะท่ีปี ๒๕๖๖ คือปีนี้ลดลงมาอีกครับ เหลือเพียง ๔,๑๘๗ ล้านบาท 
ท่ีน่าแปลกใจเป็นอย่างมากก็คือว่าในปี ๒๕๖๖ กรมสุขภาพจิตท่ีดูแลผู้ป่วยจิตเวช  
๓ ,๙๐๐ ,๐๐๐ คน ได้ รับงบประมาณเพียง  ๑๕๕ ล้ านบาท ในขณะท่ี  กอ .รมน.  
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีดูแลได้รับงบประมาณ ๑๔๕ ล้านบาท กรมสุขภาพจิต ๑๕๕ ล้านบาท 
ดูแลคน ๓ ,๙๐๐ ,๐๐๐ คน ท่ีมีปัญหาเรื่องจิตเวช กอ .รมน. ไม่รู้ ไปดูตรงไหนครับ  
ได้  ๑๔๕ ล้ านบาท ห่ างกัน เพียงแค่  ๑๐ ล้ านบาท ดั งนั้ นจึ ง เห็นได้ ว่ ารั ฐบาลนี้ 
ปล่อยปละละเลยไม่ให้ความส าคัญกับการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด การท่ีไม่มีการติดตาม
และบ าบัดนั่นคือท่านก าลังผลักให้ประชาชนเผชิญกับความเสี่ยงอย่างรุนแรง ความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนลดลง ท่านปล่อยให้คน ท่ีสมองถูกท าลาย 
เพราะฤทธิ์ยาเสพติดเดินเพ่นพ่านในหมู่บ้านเปรียบเสมือนท่านเอาระเบิดเวลาไปวางไว้ 
ในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน ไม่รู้วันไหนมันจะระเบิด ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะทุบท าลาย 
ข้าวของ มันจะเผาบ้าน มันจะฆ่าคน นี่จึงเป็นความล้มเหลวในด้านของการบ าบัดรักษาของ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีผ่านมา ทีนี้มาดูในมิติของการป้องกันและปราบปราม  
ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของรัฐบาลชุดนี้ ประเทศไทยในขณะนี้กลายเป็น
ฮับ (HUB) หรือศูนย์กลางการส่งออกยาเสพติดไปท่ัวโลก ยาเสพติดกลายเป็นสินค้าโอทอป 
(OTOP) ของไทยไปแล้วในขณะนี้ ไทยไม่ใช่ผู้ผลิตครับ แต่ไทยสามารถส่งออกยาเสพติดไปยัง
ปลายทางประเทศถึง ๑๙ ประเทศท่ัวโลก เช่น ส่งไปท่ีจีน มาเก๊า ไต้หวัน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์  



๓๘๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๙๖/๒ 
 
สิงคโปร์ อิสราเอล นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ รัสเซีย อังกฤษ แม้กระท่ังสหรัฐอเมริกา 
ก็เป็นลูกค้ายาเสพติดของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๔ มีการจับกุมยาเสพติดในต่างประเทศ 
ท่ีมีต้นทางมาจากประเทศไทยสูงถึง ๒๑ คดี เช่นวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต ารวจเกาหลีใต้ 
จับคนไทยพร้อมยาไอซ์ ๔ กิโลกรัมขนส่งสินค้ามาทางอากาศ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
กองก าลังชายแดนออสเตรเลียยึดยาไอซ์ ๓๑๖ กิโลกรัมท่ีถูกขนมาจากท่าเรือแหลมฉบัง
ประเทศไทย วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดยาไอซ์ ๙ กิโลกรัม 
ท่ีขนมาจากเรือส่งสินค้าของไทย วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมศุลกากรฮ่องกงตรวจยึด
เฮโรอีน ๒๓.๕ กิโลกรัมซุกอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ท่ีส่งมาจากท่าเรือของ 
ประเทศไทย กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศุลกากรฮ่องกงอีกตรวจพบลักลอบขนเฮโรอีน ๖๑ กิโลกรัม
ท่ีซุกซ่อนมาในซองผงเครื่องปรุงเส้นบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป -------------------------------------------- 
 
                        - ๑๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๑๙๗/๑ 
 
วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไต้หวันมีการตรวจพบการขนส่งสินค้าเฮโรอีนจ านวนสูงถึง  
๑,๑๗๒ แท่ง น้ าหนัก ๔๔๗ กิโลกรัม ถูกซุกซ่อนไว้ในท่อนไม้หลายท่อนท่ีส่งมาจาก 
ประเทศไทย เก่งมากนะครับ เอาท่อนไม้มาเสร็จแล้วก็คว้านตรงกลางออก แล้วก็ยัดเฮโรอีน
เข้าไปแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายส่งไปท่ีไต้หวัน ถือว่าเป็นการจับมากท่ีสุดในไต้หวันในขณะนั้น  
วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมศุลกากรฮ่องกงยึดยาไอซ์ ๑๒ กิโลกรัม โดยมีการส าแดง
ว่าเป็นกุ้งแช่ท่ีขนส่งมาจากประเทศไทย กรกฎาคม ๒๕๖๕ อันนี้ปี ๒๕๖๕ แล้วนะครับ ไต้หวัน
จับคนไทยลักลอบขนเฮโรอีนจากประเทศไทยโดยซุกซ่อนอยู่ในทวารหนักครับ ตุลาคม 
๒๕๖๕ ต ารวจเกาหลีใต้จับกุมชาวไทยลักลอบขนยาเสพติดเพื่อเอาไปขายให้กับแรงงาน  
ชาวไทยท่ีท างานอยู่ท่ีนั่น พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศุลกากรญี่ปุ่นรวบหญิงไทยคาสนามบิน 
นาริตะ ลักลอบขนยาเสพติดท่ีถูกห่อด้วยถุงยางอนามัย ถุงพลาสติกซุกซ่อนตามร่างกายของ
ผู้ต้องหา นี่คือส่วนหนึ่งท่ีประเทศไทยกลายเป็นแหล่งส่งออกยาเสพติดไปท่ัวโลก ท่านนายก
อาจจะภูมิ ใจหรือเปล่าผมไม่ทราบ แต่พวกเราไม่ภูมิ ใจแน่นอน ปัญหาใหญ่ของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ท่านไม่สามารถสกัดกั้นการทะลักเข้ามาของยาเสพติด
จ านวนมากท่ีถูกลักลอบขนเข้ามาตามตาเข็บชายแดนไทย เมื่อต้นน้ าท่านเอาไม่อยู่ แน่นอน
ท่ีสุดมันทะลักเข้ามา กลางน้ า ปลายน้ า ท่ีอยู่ตามหมู่บ้าน ตามต าบล ตามอ าเภอต่าง ๆ  
มันจึงมียาเสพติดมากมายท่ีอยู่ปลายน้ าในขณะนี้ นั่นเป็นเพราะท่านนายกตามไม่ทันผู้ผลิต
ท่านตามไม่ทันผู้จ าหน่าย เดี๋ยวนี้ท้ังผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายนั้นเขาไปไกลมากครับ เขาใช้เทคโนโลยี
ในการผลิต ใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง ใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนสารขั้นต้นในการท ายาเสพติด 
มันจึงท าให้ผลผลิตท่ีได้ออกมานั้นมันมีจ านวนมาก และต้นทุนราคาของยาเสพติดถูกลง  
ท่านทราบไหมครับในขณะนี้ต้นทุนของยาเสพติดอยู่ท่ีเม็ดละเพียง ๕๐ สตางค์ เมื่อน าเข้ามา
ค่าขนส่งจากชายแดนเข้ามาเม็ดละ ๒-๔ บาท ราคาขายส่งในขณะนี้อยู่ ท่ี ๑๐ บาท  
ขายปลีกตามหมู่บ้านต่าง ๆ อยู่ท่ี ๑๕ บาท ๒๐ บาท ๓๐ บาท แล้วแต่สถานท่ี ขณะนี้ค่าน้ า
ค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าน้ ามันขึ้นหมดครับ แต่ท่ีลดราคาคือยาบ้าในยุคของ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา รัฐบาลเพิ่งตื่นครับ หลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญท่ีเด็กถูกฆ่าท่ีจังหวัด
หนองบัวล าภู เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ หลังจากนั้น ๖ วัน หลังจากที่เด็กถูกฆ่าแล้ว ๖ วัน 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อหามาตรการเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ท่านเพิ่งตื่นหลังจากท่ีเขามีการยิงกัน ฆ่ากันอย่างมากมาย  



๓๘๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๑๙๗/๒ 
 
ท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู ค าถามคือแล้ว ๖-๗ ปีท่ีผ่านมาท่านมัวไปหลับใหลอยู่ท่ีไหนครับ  
ต้องรอให้คนตายแบบนี้ก่อนหรือท่านถึงจะตื่นแล้วก็ค่อยหามาตรการในการท่ีจะป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่ีประชุม ครม. ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
ของท่านเพิ่งรับทราบและวางแนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซินคลอไรด์ 
และสารเบนซิลไซยาไนด์ ซึ่งเป็นสารท่ีน าไปใช้ส าหรับกระบวนการผลิตยาเสพติด  
๓ เดือนท่ีแล้วนี้ เองท่านเพิ่งมีการควบคุมการน าเข้า ส่งออกสารท่ีใช้ผลิตยาเสพติด  
ท่านไปมัวหลับใหลท่ีไหนอยู่ ท่านประธานครับ ปัญหายาเสพติดในวันนี้มันวิกฤติมากแล้ว  
มันร้ายแรงมากแล้ว ยาเสพติดมันเป็นต้นตอของความรุนแรงและคดีอาชญากรรม การฆ่า  
กันตายท าลายกันเองของคนในครอบครัว การฆ่ากันในสายเลือด ลูกฆ่าพ่อ ลูกฆ่าแม่  
พ่อฆ่าลูก หลานค่ายาย มันคือความสิ้นหวังและไร้อนาคต สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยท่ี  
เล็กท่ีสุดของสังคม เมื่อคนในครอบครัวฆ่ากันมันไม่ใช่ความสูญเสียเฉพาะคนท่ีตายไปแล้ว
เท่านั้น แต่มันคือการพังทลายของคนในครอบครัวทุกคน ----------------------------------------- 
 

 - ๑๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๙๘/๑ 
 
ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนับจากมีการฆ่ากันในครอบครัวเพราะฤทธิ์ยาเสพติด 
วันนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ไม่มีศักยภาพ ไม่มีปัญญา  
ไม่มีความสามารถในการกอบกู้แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดิน หน าซ้ าท่านได้
ท้ิงภาระมากมาย วิกฤติมากมายให้กับประเทศและประชาชน ส าหรับประชาชนแล้วในวันนี้ 
สิ่งท่ีเขารอคอยคือการเลือกตั้ง เขารอในการท่ีจะเลือกพรรคเพื่อไทยมาจัดการสะสางปัญหา
เร่ืองยาเสพติดครับ กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านกูเฮง ยาวอหะซัน ตามด้วยท่านเกริกมนตรี รุจโสตถริพัฒน์  ท่านวิสาร  
เตชะธีรวัฒน์  ท่านสมคิด เช้ือคง เชิญครับ  
   นายกูเฮง ยาวอหะซัน (นราธิวาส)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
ผม นายกู เฮง  ยาวอหะซัน  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดนราธิ วาส เขต ๓  
พรรคประชาชาติ วันนี้ผมขอเริ่มการอภิปรายด้วยค าว่า อ านาจเป็นของ ส.ว. โดย ส.ว.  
เพื่อ ปย. มันเป็นระบอบใหม่ท่ีเราใช้อยู่ในวันนี้ เป็นประเทศเดียว เราเรียกระบอบนี้ว่า  
ส.ว. อธิปไตยท่ีไม่เห็นหัวของประชาชน วันนี้ผมเปิดตัวใหญ่นิดหนึ่ง เพราะว่าอยากจะ
อภิปรายท่ัวไปแบบไม่ลงมติพร้อมเสนอแนะ ผมไม่ทราบว่ามีเวลาหรือเปล่าท่ีจะเสนอแนะ 
ให้ทางรัฐบาลได้ท า เพราะว่าไม่ถึงเดือนเลยเรามีเวลาแค่นี้เอง ผมอยากจะเริ่มว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้น
ตลอด ๔ ปีในการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ ปัญหาใหญ่ท่ีผมขออภิปรายวันนี้คือยาเสพติด 
หรือว่าอบายมุข หรือว่าเสรีเรื่องกัญชาซึ่งกฎหมายยังคาอยู่ ในสภาก็คงไม่มีวันท่ีจะเสร็จ
กฎหมายฉบับนี้ได้ ปัญหาใหญ่ท่ีเกิดมา ๔ ปี ๒ วันท่ีผ่านมาท่ีผมได้ฟัง เรื่องใหญ่ก็คือ  
๑. คอร์รัปชัน  คอร์รัปชัน มี ๒ แบบครับ ส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเงินภาษีหรือ
ว่างบประมาณของประชาชน แต่เราไม่ค่อยจะพูดเร่ืองคอร์รัปชันเร่ืองอ านาจ วันนี้เราคอร์รัป
ชันเรื่องอ านาจเยอะกว่าคอร์รัปชันเงินภาษี สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ 
มากท่ีสุด มาเลเซียได้ผู้น าคนใหม่ ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เขายึดเงินคอร์รัปชันท้ังหมด  
เอามาแจกให้ประชาชน เขาถือว่าเป็นเงินท่ีโกงจากประชาชนมา นี่คือนโยบายของเขา วันนี้
แม้แต่ ส.ส. เองเรายังมี ๒ มาตรฐานเลยครับ ในพื้นท่ีเราได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เหมือนกัน วันนี้
ในพื้นท่ีผมผมขอเน้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นท่ีผมในนี้ ส.ส. มีหน้าท่ี ๒ อย่าง  
๑. เรียกผลประโยชน์จากข้าราชการ  ๒. กลั่นแกล้ง ถ้าเราดูผลงานตลอดเกือบ ๑๐ ปี 



๓๘๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๙๘/๒ 
 
จากการใช้เงินภาษีอย่างมหาศาลในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมบอกได้เลยวันนี้
ประชาชนไม่ได้อะไรเลย ชีวิตคุณภาพต่ าสุด การศึกษาต่ าสุด ล่าสุดเราก็ได้สุขอนามัยท่ีต่ าสุด
พร้อมกฎหมายโบราณอยู่ ๒ ฉบับท่ีติดตัวพวกเรามาจนถึงวันนี้ ไม่มีใครใช้แล้วกฎหมาย  
๒ ฉบับนี้บนโลกนี้ มีแค่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านผมเท่านั้นท่ียังใช้อยู่ หลักบริหาร 
ท่ีท่านใช้อยู่ในการปกครองประเทศวันนี้ ๒ อย่าง ๑. คือการด้อยค่า  ๒. คือการเอื้อ ส่งเสริม
แต่อบายมุขหรือยาเสพติด พวกเราพยายามยกเลิกมาตรา ๓ ใน พ.ร.บ. กัญชาในสภา 
ท่ีผ่านมา เพราะทุกคนเห็นว่ากัญชาไม่ควรจะเป็นสิ่งท่ีถูกกฎหมาย เพราะสิ่งท่ีเราอ้าง  
เพื่อการแพทย์วันนี้มันแทบจะเสรี กลิ่นคลุ้งกัญชาท่ัวประเทศแล้วครับ การด้อยค่าของท่าน  
ท่ีท่านใช้วันนี้คือด้อยค่าอะไรบ้าง --------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๙๙/๑ 
 
๑. ท่านด้อยค่าทุกสิ่ง ท่านด้อยค่าข้าราชการ ท่านหาผลประโยชน์จากการโยกย้าย  
ท่านกล่ันแกล้งเขาเวลาท่ีท่านไม่พอใจ แพทย์ท่ีพยายามจะออกความเห็นเร่ืองกัญชาอย่างเสรี
ท่านก็ย้ายเขาเสีย ไม่ยอมให้เขาแสดงความคิดเห็น นายอ าเภอผมไม่ใช่จะว่าข้าราชการ  
ใน ๓ จังหวัด เดินตามหลังเดินกุมไข่นะครับ ผมถือว่าค านี้สุภาพแล้วครับ เดินกุมไข่ตามหลัง 
ซึ่งมันเป็นภาพท่ีว่า ส.ส. อย่างพวกเราไม่ควรจะท าตัวอย่างนั้นให้ประชาชนรู้สึกรังเกียจ 
ในการวางตัวของเรา เราด้อยค่าเร่ืองการศึกษา วันนี้ กยศ. เพ่ิงผ่านไป ถามว่าคน ๔ ล้านคน
เขามีความสุขมากแค่ไหนท่ีเขาไม่ต้องแบกภาระหนี้ ท่ีต้องจบมาแล้วตัวเองต้องเข้าคุก  
เพราะจ่ายหนี้ไม่ทัน วันนี้เด็ก ๓ จังหวัดท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสุดคือเป็นโรคซึมเศร้า ถ้าท่านดูในทีวี 
(TV) วันนี้ ทุกวัน แม้แต่เช้านี้ผมยังดูน้องกานต์กระโดดจากตึกชั้น ๔ สาเหตุจากเป็น 
โรคซึมเศร้า แล้ววันนี้เขาชอบอ้างครับ ถ้าเป็นกลุ่มสีเทาวันนี้ถ้าจะจับอ้างได้เป็นซึมเศร้า 
เพราะจะพ้นโทษได้ วันนี้การศึกษาเรามาแปลก เราเน้นเรื่องการแข่งขัน ผู้ปกครองกดดันลูก
จนลูกเป็นคนซึมเศร้า วันนี้ท่ีน่าตกใจท่ีสุดโรคซึมเศร้าพ่อแม่จะเป็นคนสุดท้ายท่ีลูกมีอาการ
ซึมเศร้า เราด้อยค่าโต๊ะครูบาบอ ถ้าถามว่าโต๊ะครูบาบอหลายท่านอาจจะไม่รู้จัก  
โต๊ะครูบาบอคือผู้น าศาสนาท่ีสอนลูกหลานของเราให้อยู่ในหลักธรรมะ ท่านจะมีโรงเรียน 
ของท่านเขาเรียกว่า ปอเนาะ แต่ท่านก็ไปด้อยค่าเขา ผมจ าค าพูดของท่านบาบอท่านหนึ่ง  
ได้บอกกับพวกเราว่าท่านคืออับดุลอาซิส ยานยา ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าบาบอซิสะนอ 
ท่านบอกว่าอย่าให้พี่น้อง ๓ คนนี้ทะเลาะกัน ดูแลเขาดี ๆ เพราะ ๓ พี่น้องนี้คือรากเหง้า 
ของคน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ พี่น้องนี้คือใครครับ คือ ๑. สถาบันการศึกษาเอกชน  
๒. ปอเนาะ  ๓. ศูนย์จริยธรรมประจ ามัสยิดหรือเราเรียกว่าตาดีกา วันนี้เด็กท่ีถูกไล่ออก 
จากโรงเรียนถามว่าเขาไปอยู่ท่ีไหน โรงเรียนถ้ามีเด็กเกเร เด็กดื้อไม่เอาหรอกครับ ไล่ออก 
แล้วถามว่าสังคมจะเอาเขาไปอยู่ท่ีไหน ปอเนาะนี่แหละครับ ท่านทราบไหมว่าบริบทปอเนาะ
เขามีไว้ท าอะไร ๑. เพื่อคนยากจนได้มีสถานท่ีศึกษา  ๒. เพื่อเอาความรู้ทางศาสนา 
ให้เด็กเหล่านี้มีสิ่งเหล่านี้ ท่านดูสิพวกเราเป็นอย่างไร วันนี้พอขาดเรื่องนี้เข้ามา เราลืมไปเลย
ว่าอบายมุข หรือว่ายาเสพติด หรือว่ากัญชาพวกนี้ มันอยู่ในศีล ๕ ผมถูกสอนถึงเป็นมุสลิม 
ผมก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่ามันเป็นอบายมุขสิ่งต้องห้าม แล้วถามวันนี้เราปฏิบัติอย่างไร 
แม้แต่หน่วยงานของรัฐ สช. หรือว่าส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ซึ่งมีอ านาจดูแลโรงเรียนตาดีกา หรือว่าปอเนาะเหล่านี้ หรือว่าโรงเรียนสถาบันเอกชนเหล่านี้  



๓๘๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๙๙/๒ 
 
อ านาจเขาต้องดูแลตาดีกา ๖๔๗ แห่ง ปอเนาะ ๗๔ แห่ง โรงเรียนในระบบอีก ๑๐๑ แห่ง  
มีนักเรียน ๑๔๐,๐๐๐ คน มีบุคลากรครู ๑๐,๐๐๐ คน อุสตาซและเจะฆูอีกประมาณ  
๓,๐๐๐ คน ท่านทราบไหมเขามีข้าราชการในหน่วยงานนี้เท่าไร มีแค่ ๕ คน ในอ าเภอ 
บาเจาะของท่านกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เพ่ือนผมท่านทราบไหมไม่มีเลยข้าราชการ มีแต่ ผอ. กับ
ลูกจ้าง อ าเภอเจาะไอร้องค่าบริหารของ สช. ประจ าอ าเภอ ๖๕,๐๐๐ บาท ท่านถามสิครับ 
ค่ าน้ ามันรถพอไหม แล้ วถามว่ านี่ หรือความจริ ง ใจ ท่ี ท่านมี ให้กับคน ๓ จั งหวัด  
กับเงินมหาศาลท่ีลงไปท่ีท่านใช้อยู่ แล้วมันเป็นรากเหง้าของคนมุสลิม เป็นพื้นฐาน  
เป็นเกราะท่ีจะป้องกันเรื่องนี้ได้เลย ไม่ใช่ว่าเราแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ มาสร้างคุกเสียใหญ่โต 
วันนี้ท่านสร้างล่าสุดเพิ่งสร้างไป ๔๕ ไร่ เกือบ ๕๐ ไร่ มันไม่พอหรอก ยิ่งถ้าเราบอกว่าวันนี้
ยาบ้าเม็ดเดียวต้องเป็นผู้ค้า ท่านเชื่อผมเถอะวันเดียวคุกล้น วันนี้ข้าราชการ สช .  
ถ้าจะลางานรู้ไหมต้องลากับใคร ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๒๐๐/๑ 
 
จะบอกเลยว่ากฎหมายไม่ได้ช่วยเขาเลย ไม่ได้เอื้อให้เขาเลย ต้องลากับปลัดกระทรวง  
ถามว่าจะลาต้องขอเป็นเดือน วันนี้ เรื่องท่ี ๒ ท่ีเราด้อยค่าก็คือตาดีกา ตาดีกานี่คือ 
ศูนย์จริยธรรมประจ ามัสยิดหรือว่าตาดีกาท่ีเราเรียกกันเป็นท่ีเลี้ยงของน้อง ๆ ตัวเล็ก ๆ  
ก่อนจะเข้าสู่โรงเรียนสามัญ วันนี้ถามว่าท่านจริงใจไหมกับเรื่องนี้ ไม่เลยครับ ท่านไปด้อยค่า
ตาดีกาเขา เกือบ ๔ ปีท่ีเราขออาหารกลางวัน ท่านให้เพราะวันนี้เหตุผลเดียวก็คือท่านกลัว
แพ้เลือกตั้ง แล้วท่านให้วันนี้ไม่เป็นระบบนะครับ ให้กับคนท่ีไม่ได้รับผิดชอบตาดีกาเลย  
ให้ ศอ.บต อย่างนี้ ถามว่าเขารู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท าไมไม่ให้องค์กรศาสนาให้เขา 
ดูแลเรื่องนี้ แล้วเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อ ๒-๓ วัน เกิดเหตุการณ์ซ้ าซาก ซ้ าซากมาตลอด  
ผมถือว่าเป็นการดูหมิ่นดูแคลนน้อง ๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดบ้านดูกู อ าเภอบาเจาะ เมื่อไม่กี่วัน  
ท่ีผ่านมามีเจ้าหน้าท่ีทหารอาวุธครบมือ เอาเจ้าอาวาสไปสอนในโรงเรียนตาดีกาท่ีเขาเรียก 
มูซอลลาบ้าง ท่านถามว่าเหมาะสมไหม ไม่ใช่คน ๓ จังหวัดโกรธท่ีท าอย่างนี้ ท่านอย่าคิดว่า
ท่านเก่ง ท่านอย่าคิดว่าท่านรู้ ท่านต้องถามผู้น าศาสนาก่อนว่าท่านท าได้ไหม ไม่เฉพาะ 
คนมุสลิมใน ๓ จังหวัด หรือในประเทศไทย คนท้ังโลกโกรธท่ีท่านท าอย่างนี้ มันไม่ถูกต้อง 
ท่านอย่ายัดเยียดของท่านไปให้คนอื่น เราเคารพในเรื่องการนับถือ เราให้ความจริงใจ 
กับทุกศาสนา ท่านอย่าดูหมิ่นดูแคลนกับคนเหล่านี้  
   เรื่องท่ี ๔ เรื่องถัดไปคือเรื่องด้อยค่าวัฒนธรรม ผมยอมรับครับ บ้านผมเป็น
พหุวัฒนธรรม มีหลาย ๆ พหุเข้ามาอยู่ในนี้ และท่ีเด่นท่ีสุด ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ใน ๓ จังหวัด 
เราเป็นวัฒนธรรมมลายู ผมเป็นคนไทยนะครับ แต่เขาเรียกผมคนมลายู อันนี้คือความจริง 
ผมโกรธไหม ไม่โกรธ แล้วคุณไปอยู่บ้านผม ไปดูแลบ้านผม ไปบริหารบ้านผมคุณต้องยอมรับ
ตรงนี้ให้ได้ว่าผมคือคนมลายู พูดภาษามลายู มีวัฒนธรรมมลายู คุณต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ 
ให้ได้เพราะกฎหมายในรัฐธรรมนูญมันระบุไว้ว่าคุณต้องส่งเสริม สนับสนุนสิ่งท่ี เป็น 
พหุวัฒนธรรม ไม่ใช่เป็นการคุกคาม ผมอยากจะประกาศเลยว่าฮารีรายอนี้ให้คน ๓ จังหวัด 
หรือว่าคนมุสลิมท้ังประเทศใส่ชุดมลายูให้ดู เราไม่เคยห้ามคนจีนให้ชุดกี่เพ้านะครับ  
เราส่งเสริม เราชอบ เป็นสิ่งท่ีดี เมืองนอกเขามองเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องรายได้ สร้างรายได้
เป็นกอบเป็นก า แต่ ๓ จังหวัดเป็นเรื่องท่ีหวาดระแวง เป็นการสร้างงบประมาณท่ีไปลงในนั้น
ไม่จบสิ้น ให้เกิดความรู้สึกว่าคน ๓ จังหวัดเป็นพวกแนวร่วมเกือบท้ัง ๓ จังหวัดแล้ววันนี้  
ด้อยค่าประชาชน วันนี้ถ้าถามว่าเทียบรัฐบาลกับประชาชนก็เปรียบเสมือนพ่อกับลูก  



๓๘๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๒๐๐/๒ 
 
เมื่อพ่อไม่ดีเท่ียวโกหกลูก เท่ียวหลอกลูก ถามว่าลูกจะเป็นคนดีได้อย่างไร แล้วสังคมมันจะดี
ได้อย่างไร เมื่อพ่อเป็นคนเลวเสียเอง ผมจะบอกจริง ๆ เหมือนท่ีผมบอกมาเลเซียเขาจับเงิน  
คอร์รัปชันมา เขาเอาเงินส่วนนี้มาแจกประชาชน แต่ของเราคนละเรื่องครับ ของเรานี่ 
เอาง่าย ๆ ท่ีเราเห็นวันนี้ เอาชัด ๆ เลย ให้อ านาจ ส .ว. มากกว่าประชาชน กฎหมาย 
ถ้าไม่ผ่าน ส.ว. ประชาชนเลิกคิดว่าท่านจะได้กฎหมายท่ีท่านตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้ 
เงินสวัสดิการแห่งรัฐมาคุยกันนักกันหนาเป็นผลงาน ผมถือเป็นความน่าเกลียดในสภา 
ท่ีเอามาคุยเรื่องนี้ มันไม่ใช่เงินสวัสดิการ มันเป็นหนี้สวัสดิการ ถ้าผมยกตัวอย่างรัฐบาล 
เป็นพ่อ รัฐบาลเอาเงินลูก เอาง่าย ๆ หลอกลูก พ่อยืมเงินหน่อยสัก ๑๐๐ บาท ลูกก็ให้กัน 
ทุกคน แต่ลูกหลายคนให้พ่อได้หลายบาท แต่พ่อแอบไปกู้เงินคนข้างบ้าน ---------------------- 
 
                        - ๒๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๐๑/๑ 
 
พอไปกู้เงินข้างบ้านเสร็จพ่อเอามาแจกลูก พ่อมาแจกคืนคนละ ๑๐ บาท พ่อไปยืมมา 
๑๐,๐๐๐ บาท มาแจกให้ลูกคนละ ๑๐ บาท ผมถามท่านว่าถ้าพ่อตายไปแล้วหนี้นี้ 
ใครรับภาระ ลูกครับ ท่านท ากับลูกของท่านได้อย่างนี้หรือ แล้วท่านมาอ้างความภาคภูมิใจว่า
เงินสวัสดิการของรัฐสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ท่ัวประเทศ ผมรับไม่ได้ครับ  
  เรื่องท่ี ๒ ท่ีท่านใช้ในการบริหาร ท่านเอื้อ ส่งเสริม ข้อแรกคือการด้อยค่า  
ข้อท่ี ๒ คือการเอื้อส่งเสริมสิ่งท่ีเป็นอบายมุขและผิดกฎหมาย ท าไมผมพูดค าว่าผิดกฎหมาย 
เพราะใช้ค าว่าเอื้อครับ วันนี้ทุนสีเทามาจากไหน วันนี้เรามาปราบทุนสีเทากันหนักมาก  
ช่วงจะเลือกตั้ง จะหาผลงานหรือครับ ไปกลบเรือด าน้ าไม่ได้หรอกครับวันนี้ มันเป็นโจ๊ก 
ในการเมืองไปแล้วครับ เอื้อทุนสีเทา ส่งเสริมอบายมุข วันนี้ท่านลองคิดดูสิอะไรบ้าง 
ท่ีท่านท าให้กับสังคมนี้ ต้องบอกเลยท่านบริหารไม่เป็น ท่านไม่มีท่ีจะกู้แล้ว ท่านก็ไม่ต่างกับ
พ่อค้ายา ค้ายาได้ก็ค้าเอาไว้ก่อน หาเงินได้เอาไว้ก่อน จะท าอย่างไรก็ได้วันนี้ให้มีเงิน  
จะท าอย่างไรก็ได้วันนี้ให้มีรายได้ นี่คือการท างานของท่าน วันนี้ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมา 
ผมต้องการท่ีจะสร้างเกราะให้กับสังคมไทยเราโดยเฉพาะ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ท่านครับ วันนี้ท่านไปดูในพื้นท่ีผมสิครับ กัญชาขายกันเกลื่อนต้นละ ๘๐ บาท ริมรั้วมัสยิด 
มีใบกระท่อมขาย มันเป็นภาพท่ีดูไม่ได้ รับไม่ได้ เรามองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย  
แต่ถามว่าลูกหลานเราจะอยู่ต่อนี่ยากนะครับ วันนี้คนใน ๓ จังหวัดเป็นโรคจิตเวชเดือนละ  
๓-๔ คน ท่านลองคิดดูถ้าท่านเสรีเรื่องทุกอย่างพวกนี้มันจะเป็นอย่างไร ผมเคยขอในสภา
แห่งนี้มา ๓-๔ ปี พูดในนี้ ๓-๔ ครั้ง บอกว่าขอให้มีโรงพยาบาลจิตเวชได้ไหมใน ๓ จังหวัด  
ผมไม่รู้ว่าท่านขยับหรือยัง ผมคิดว่าผมก็แก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ เพิ่งจะคิดสร้าง วันนี้ 
ท่านเชื่อไหมผมได้คุยกับหมอจิตเวชท่านหนึ่ง ท่านมีคนไข้ คนป่วยท่ีท่านต้องดูแล  
๑,๔๐๐ คนเมื่อวันนั้นนะครับ แล้ววันนี้ถามว่ามันจะพุ่งขึ้นไปสูงอีกเท่าไรถ้าเราปล่อยให้เสรี
กับเรื่องนี้ ท่านอย่าชื่นชมเลยกับส่ิงเหล่านี้ มันคือหายนะของประเทศครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านเกริกมนตรีครับ 
  นายเกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์  (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายเกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ขออภิปราย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  



๓๙๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๐๑/๒ 
 
นายกรัฐมนตรีและคณะ ตามญัตติอภิปรายท่ัวไปโดยไม่ลงมติ  ตามมาตรา ๑๕๒  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท ารัฐประหารยึดอ านาจจากรัฐบาลของประชาชน บอกว่า  
จะมาสร้างความปรองดองให้กับประชาชน แต่กลับกลายเป็นการสร้างความแตกแยก  
ให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น จนลามไปถึงสถาบันต่าง ๆ อย่างท่ีประเทศไทยไม่ เคยมีมา  
ท าตัวเป็นเยี่ยงอย่างให้ข้าราชการ ประชาชนไม่เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังยังไม่เคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่นการถวายสัตย์ 
ปฏิญาณตนเข้ารับต าแหน่งต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
โดยการใช้เศษกระดาษเขียนตัดและต่อเพิ่มเติมข้อความ ไม่ตรงตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  
  
               - ๒๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๐๒/๑ 
 
แสดงถึ งความยโสโอหั ง ไม่ เกรงกลั วต่ อกฎหมาย และรั ฐธรรมนูญ  ถื อ เป็นการ 
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างร้ายแรง บอกว่าจะเข้ามาปราบโกงแต่รอบกายล้อมรอบด้วย
คนโกงท่ีมีอ านาจมืด มีอ านาจพิเศษปกป้องอยู่ แต่งตั้งคนโกงภาษีนับหมื่นล้านมาเป็น
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ใช้งบประมาณกลางสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ 
แบบ เอ ๑๓๙ (A139) จ านวน ๒ ล า วงเงิน ๑ ,๓๕๐ ล้านบาท ด้วยวิธีพิ เศษจาก 
บริษัท อกุสตาเวสต์แลนด์ ประเทศอิตาลี หลังจากท่ีได้รับมอบแล้วปรากฏว่าไม่ได้น าออกมา 
ปฏิบัติภารกิจ จอดเก็บไว้ท่ีโรงจัดเก็บของกรมการขนส่งทหารบก เนื่องจากเครื่องบิน 
ไม่สามารถบินขึ้นได้ บริษัททางอิตาลีแจ้งมาว่าบอร์ด (Board) แผงหน้าปัดเสียต้องรออะไหล่ 
๕ ปี ขอถามว่าผู้ตรวจรับเครื่องของกองทัพบกไม่ได้ตรวจสอบก่อนรับมอบหรืออะไร  
และเคร่ืองท่ีสั่งซื้อเป็นเคร่ืองใหม่ ผู้ขายต้องรับผิดชอบโดยทันทีไม่ใช่ให้รออะไหล่ถึง ๕ ปีครับ
โฆษกกองทัพบกในขณะนั้นยังมีหน้าออกมาแถลงว่าถึงแม้จะบินไม่ได้แต่เป็นเครื่องท่ีมี
คุณภาพดีครับ ท่านประธานฟังแล้วคิดว่าเครื่องบินท่ีบินไม่ได้เป็นเครื่องบินท่ีมีคุณภาพไหม 
ผมคิดว่ากระเป๋าตุงมากกว่านะครับ ๑,๓๕๐ ล้านบาทซื้อมาจอดเก็บไว้ สั่งซื้อเรือด าน้ าจากจีน 
แถลงต่อสภาและประชาชนว่าราคาล าละ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ซื้อ ๒ ล า แถม ๑ ล า แต่เวลา 
มาเบิกงบประมาณเพื่อจ่าย เบิก ๓๖,๐๐๐ ล้านบาท ประชาชนสงสัยถามว่าแล้วอีก  
๑๒,๐๐๐ ล้านบาทหายไปไหน ไปอยู่ในกระเป๋าใคร แล้วยังถามต่อมาอีกว่าแล้วตกลงว่า 
เรือด าน้ าจะมีเครื่องยนต์ไหมหรือจะต้องใช้ฝีพายพายเอาครับ ตั้งตนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ยิ่งท าให้เศรษฐกิจเสียหายมากยิ่งขึ้น ประชาชนเดือดร้อนมากขึ้น บอกว่าจะน าพาประเทศไปสู่
ความมั่งคั่ง มั่นคง แต่บัตรคนจนเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ จนมั่นคงใช่ไหมครับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ 
เจ้าสัว นายทุน สร้างความร่ ารวยให้กับกลุ่มเจ้าสัว  นายทุนกลุ่มนี้อย่างมหาศาล  
เช่นยกสัมปทานรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกอีอีซี 
(EEC) เชื่อม ๓ สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา ให้กับเจ้าสัวใหญ่ พร้อมของแถม
ท่ีดินไข่แดงแปลงใหญ่ย่านมักกะสัน ๑๕๐ ไร่ และท่ีดินรอบสถานีศรีราชา ๒๙ ไร่  
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอีก ๕๐ ปี พลเอก ประยุทธ์ ผู้มี เมตตากลัวเจ้าสัวจะไม่อิ่ม 
แจกหมูสามชั้นมันเยิ้มให้เจ้าสัวอีก ๑๒ ชิ้น ท่ีเป็นเงื่อนไขนอกทีโออาร์ (TOR) คือเงื่อนไข 
สัวสั่ง ไม่ใช่เงื่อนไขนอกการประกวดราคา เจ้าสัวสั่งมาป๋าจัดให้ ขอคืน ผมจะขอคีบชิ้นมัน ๆ 
สัก ๖ ชิ้นมาแถลงต่อท่านประธาน เช่น ขยายโครงการจากเดิม ๕๐ ปี เป็น ๙๙ ปี  



๓๙๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๐๒/๒ 
 
อุดหนุนเงินโครงการตั้ งแต่ปีแรกท่ีเปิดด าเนินการ รวมไปถึงการันตี  (Guarantee) 
ผลตอบแทนไออาร์อาร์ (IRR) ๖.๗๕ เปอร์เซ็นต์ต่อปี สามารถลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่
โครงการลงมาเหลือ ๕ เปอร์เซ็นต์ได้ในอนาคต เนื่องจากบริษัทอาจน าโครงการไปเข้า 
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนเพดาน 
กู้เงินเครือเจ้าสัว ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๐๓/๑  
 
เนื่องจากเจ้าสัวติดเรื่องเพดานเงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐบาลสนับสนุนจัดหา
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าท่ีระดับ ๔ เปอร์เซ็นต์ให้โครงการ ห้ามการรถไฟแห่งประเทศไทยท าธุรกิจ
หรือเดินรถแข่งกับเอกชน ถ้าอย่างนี้แล้วรัฐบาลท าเองไม่ดีกว่าหรือครับ ใครก็ท าได้ถ้ามี 
สิทธิพิเศษให้ในขณะนี้  ถ้าเจ้าสัวไม่พร้อมก็ไม่ควรยัดโครงการให้ อย่างนี้ เราเรียกว่า 
จับยัดใส่ปากให้เลยอิ่มหมีพลีมัน เจ้าสัวรวยแล้วรวยอีก รวยจนส ารอกครับ  แต่คนจน 
จนแล้วจนอีก จนจนไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจน าเงิน 
เข้าประเทศ นอกจากกู้ กู้  กู้  จนเป็นนักกู้มือทองของประเทศไทย ท าลายสถิติกู้ เงิน  
๑๒ ล้านล้านบาทมาละเลงท้ิงได้ถึงขนาดนี้ รัฐบาลท่ีผ่านมา ๕ รัฐบาลรวมกันยังกู้ได้ไม่เท่านี้ 
ท าตัวกร่างหยาบคายกักขฬะต่อนักข่าว ประชาชน ดูถูกเหยียดหยามประชาชนและเกษตรกร
ไม่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้แต่วาทกรรมท่ิมแทง  
เหยียบย่ า เหยียดหยามประชาชน เช่น คนจนเป็นภาระของประเทศ ผู้มีรายได้น้อยไม่เปลี่ยน
ตนเอง เกียจคร้านรอรัฐช่วยเหลือตลอด เป็นไปไม่ได้ ประชาชนร้องไฟฟ้าแพงบอกประชาชน
ให้จุดเทียนแทนการใช้ไฟฟ้า อีกตัวอย่างหนึ่งครับ เกษตรกรจังหวัดนครปฐมร้องเรียน 
เรื่องมะพร้าวน้ าหอมราคาตก ได้รับค าตอบจาก พลเอก ประยุทธ์ ว่าก็ให้เอาน้ ามะพร้าว 
ล้างหน้า เรารู้อยู่แล้วน้ ามะพร้าวเขาเอาไว้ล้างหน้าอะไร เป็นวาทกรรมของนายกรัฐมนตรี
หรือท่ีจะตอบประชาชนผู้มีความเดือดร้อนแล้วมาขอความช่วยเหลือ มาร้องเรียนกับผู้บริหาร
ประเทศ ผู้น าของประเทศ แต่ค าตอบท่ีได้มาสุดแสนท่ีจะรับฟังได้จริง ๆ สั่งเขียนรัฐธรรมนูญ
ให้ตัวเองและพวกพ้องคงอ านาจลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เขียนรัฐธรรมนูญ  
นิรโทษกรรมให้ตัวเองและพวกพ้องตั้งแต่ชาติท่ีแล้ว ชาติปัจจุบันจนถึงชาติหน้า ยังคิดว่า 
จะได้มาเกิดอีกหรือครับท่านนายก ยัดเยียดคดีความให้ฝ่ายตรงข้าม สูบนักการเมืองท่ีมี 
คดีของพรรคการเมืองอื่น ๆ เข้ามารับใช้ตน บังคับใช้กฎหมาย สั่งจ าคุกและใช้ความรุนแรง
กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนท่ีออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคม ใช้ สารเคมี 
ผสมน้ าฉีดใส่เยาวชน ใช้อาวุธปืนยิงใส่ เยาวชนท าให้มีผู้ เสียชีวิตและพิการบาดเจ็บ 
จ านวนมาก ไม่มียุคใด สมัยใดที่พระพุทธศาสนาถูกย่ ายีได้ขนาดนี้ ใช้ทหารกว่า ๓,๕๐๐ นาย 
ปิดล้อมวัดพระธรรมกายท าร้ายพระภิกษุ สามเณร ประชาชนท่ีคัดค้าน ท าให้มีประชาชน 
ท่ีป่วยต้องเสียชีวิตเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีทหารไม่ให้รถพยาบาลเข้าไปรับผู้ป่วย ปิดสถานี
วิทยุกระจายเสียงธรรมะของชาวพุทธกว่า ๔๐๐ สถานีโดยไม่มีเหตุผล กล่าวหา กล่าวร้าย 



๓๙๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๐๓/๒  
 
พระผู้ใหญ่ จับสึกพระผู้ใหญ่หลายรูปโดยไม่มีความผิด และศาลได้พิจารณาพิพากษาแล้วว่า
ท่านไม่มีความผิด ขับไล่พระภิกษุ สามเณร ท าลายศาสนสถานกล่าวหาว่ารุกท่ีป่าท้ัง ๆ ท่ีวัด
และส านักสงฆ์เหล่านั้นสร้างมานานนับหลาย ๆ สิบปี บางแห่งสร้างมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วก็มี 
ปล่อยให้โจรกบฏบีอาร์เอ็น (BRN) อาร์เคเค (RKK) เหิมเกริมประกาศตั้งรัฐปัตตานีใช้ธง 
ท่ีไม่ใช่ธงชาติไทยแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนใต้ วางระเบิดใช้อาวุธสงครามเข่นฆ่า
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ครู พระสงฆ์ ประชาชนคนไทย เผาวัด โรงเรียน สถานท่ีราชการ ท าลาย  
สาธารณสมบัติ รวมถึงธุรกิจเอกชน ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๐๔/๑ 
  
โดยภาครัฐไม่ปราบปรามให้เด็ดขาด ปล่อยให้กลุ่มโจรกบฏฆ่าคนไทยรายวันและยังให้ถือว่า
กลุ่มโจรกบฏเหล่านี้เป็นผู้หลงผิด จับได้หรือมอบตัวรัฐพร้อมท่ีจะมอบบ้านพร้อมท่ีดินท ากิน
และเงินสดให้ด้วย ถ้าท ากันอย่างนี้ใคร ๆ ท่ัวประเทศและท่ัวโลกอยากเป็นโจรกันท้ังนั้นครับ 
นี่คือส่วนหนึ่งท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบไว้ให้กับแผ่นดินและประชาชนคนไทย  
ผมหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่ีจะมาถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าท่ีเห็น
พฤติกรรมของ พลเอก ประยุทธ์ตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบัน การกระท าท่ี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้กระท ามาต่อพี่น้องประชาชนและชาวเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบัน ได้คิดแล้วก็
ได้ท าในสิ่ง ท่ีพี่น้องประชาชนควรจะท าก็คืออย่าให้บุคคลอันตรายผู้นี้ เ ข้ามาบริหาร 
ประเทศอีก ประเทศไทยของเราอยู่ย่ังยืนมาได้นับพัน ๆ ปี  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเลยเวลา
มาเยอะแล้วนะครับ  
  นายเกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ (บัญชีรายชื่อ)  :  ครับท่านประธาน  
ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานเท่านี ้ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  กลัวจะมี
ปัญหาเรื่องการจัดสรรโควตาเวลากันครับ ขอบคุณครับ ต่อไปเชิญท่านวิสาร ตามด้วย 
ท่านสมคิด เชิญครับ 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
กระผม วสิาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย จากจังหวัดเชียงรายครับ ผมต้องขอขอบพระคุณ
ท่านผู้น าฝ่ายค้านและเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยท่ีได้มอบหมายให้ผมได้ท าหน้าท่ีในการ
อภิปรายครั้งนี้ การอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายท่ัวไปเพื่อท่ีจะซักถามข้อเท็จจริงกับ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านบริหารราชการมา ๘ ปี ตอนนี้
แปดเป้ือนแล้วครับ ๘ ปีท่ีผ่านมาท่านได้ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองครับ 
เปรียบไปแล้วเหมือนกับการปลูกถั่วงอก ถั่วงอกมันโตเร็ว ถั่วงอกมันสามารถที่จะโตวันโตคืน
ได้ทันที แต่พอมีเรื่องทุจริตเหม็น ฉาว ด า ท่านก็เอาน้ ายาฟอกขาวเข้าไปฟอกครับ เป็นการ
สร้างภาพ เป็นการโกหกพี่น้องประชาชน และเป็นการท าให้ความจริงถูกบดบังไปหมด  
แต่ความจริงมันเหมือนเป็นกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็น ไม่ใช่เอาตัวเข้าไปบังแล้วมันจะหายนะครับ  
มันจะฟุ้งกระจายไปท่ัวทุกทิศทุกทาง ผมเรียนท่านประธานวันนี้ ผมขอสไลด์ (Slide) ครับ 



๓๙๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๐๔/๒ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  การอภิปรายวันนี้อยู่ในหัวข้อของการ
กระชากหน้ากากคนดีครับ ผมมั่นใจว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ซึ่งอย่างไรก็ไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
ได้หรอกครับ แต่เช่ือว่าการบริหารท่ีล้มเหลว ไร้วิสัยทัศน์ ขาดความจริงใจต่อพี่น้องประชาชน 
ผมเชื่อว่าการท่ีท่านมุ่งหวังว่าอยากจะอยู่ ๘ ปี แปดเปื้อนแล้วยังอยากจะอยู่ต่ออีก ผมคิดว่า
พี่ น้ อ งประชาชนรับ ไม่ ได้ แน่นอนครับ  เพราะสิ่ ง ท่ี ผมจะน า เสนอต่ อไปนี้ ก็ เป็น 
เร่ืองมหากาพย์ในการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งนับวันมันยิ่งทวีคูณ ทวีคูณไปเร่ือย ๆ ครับ เป็นการ
โกหกค าโต เป็นการใส่หน้ากากคนดี ในวันท่ี ๙ ธันวาคมเป็นวันท่ีท่านสร้างภาพหลอกลวง 
พี่น้องประชาชนคนไทย ในวันดังกล่าวท่านได้เอามือตบหน้าอก ท่านบอกว่าเป็นวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากลของประเทศไทย มีสโลแกน (Slogan) ว่าไม่ท า ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทย 
ต้านโกง สิ่งท่ีผมอยากจะเรียนว่าวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ได้มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในข้อ ๖ 
 
               - ๒๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๐๕/๑ 
 
ท่านบอกไว้ว่าภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
แล้วท าไมองค์กรความโปร่งใสนานาชาติหรือทรานส์ปาเรนซี (Transparency) จัดอันดับให้ 
ประเทศไทยในยุคของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตกต่ าในเรื่องคอร์รัปชันอยู่เรื่อย ๆ  
มันเกิดอะไรขึ้นมาครับ ท่านได้ส ารวจตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท่านบอกตัวเองพร่ าว่า 
ท่านเป็นคนดี ท่านเป็นคนซื่อสัตย์ แต่ท าไมท่านไม่ยอมให้ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีรายชื่อ 
ทรัพย์สินของท่าน ท่านกลัวอะไร แถมยังไม่พอนะครับ ท่านยังมีหน้าจะไปตั้งพรรคการเมือง 
อีกพรรคหนึ่งซึ่งว่าไปแล้วผมคิดว่ามันผิดจรรยาธรรมอย่างร้ายแรง ผิดเจตนารมณ์ของ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ท่านได้ถูกรับเลือกเสนอชื่อมาจากพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่ง  
แต่ตอนนี้ท่านหนีไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่ง แล้วอย่างนี้พรรคไหนจะต้อง 
รับผิดชอบถ้าท่านท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผมถามจริง ๆ เถอะครับ ท่านประธาน  
จะเชื่อไหมว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนสุจริต พี่น้องประชาชนขอช่วยตามผม  
ตามนี้ ในวันนี้ผมถามจริง ๆ ถ้าว่าไปแล้วการท่ีอภิปรายในวันนี้ เรารู้อยู่แล้วว่าเราคงซักถาม 
ข้อเท็จจริงและเราจะแนะน า แต่ผมว่าตรง ๆ มันเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา มันเข็นไม่ได้ครับ 
เทียบไปแล้วมันเหมือนกับเป่าปี่ให้กระบือฟัง เพราะว่าจากนี้ไปมันเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน  
มันจะครบอายุสภาแล้วก็มีข่าวแน่ ๆ ว่าอย่างไรก็ตามท่านคงจะมีการยุบสภาแน่นอน 
เพราะฉะนั้นผมเสนอแนะอะไรไปไม่เกิดประโยชน์ เพราะว่า ๘ ปีท่ีผ่านมามันยังแก้ไขไม่ได้ 
และนับวัน ๆ มันก็ยิ่งจะแปดเปื้อนหนักเข้าไปยิ่งขึ้น วันนี้ผมจะขออภิปรายเรื่องส าคัญ ๆ  
ท่ี เป็นเรื่องความเสียหายของชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในแวดวงราชกา ร 
พลเอก ประยุทธ์ สร้างระบบอุปถัมภ์ให้ข้าราชการท่ีสนับสนุนตัวเอง ลุแก่อ านาจ เหลิงแก่ 
อ านาจ ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมือง ผมเรียนอย่างนี้ครับ ส่ิงแรกนั่นก็คือ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นขาดจริยธรรมและมีความผิดตั้งแต่เริ่มต้น การยึดอ านาจ  
ก็คือการปล้นประชาธิปไตยจากพี่น้องประชาชน จริง ๆ แล้วโทษดังกล่าวสูงถึงประหารชีวิต  
เรื่องจริง ๆ แล้วคนท่ีขาดไร้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมอย่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เขาจะมาแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันได้หรือครับ เหมือนเราฝากบ้านไว้กับโจร  
ฝากทรัพย์สินอันมีค่าไว้กับโจร ท่ีส าคัญก็คือโจรจะเฝ้าให้เราหรือครับ โจรจะบังคับ 
ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาหรือครับ พูดสั้น ๆ ให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านได้ฟัง 
นั่นหมายถึงอย่างไร เอาแมวไปเฝ้าปลาย่าง เหมือนกับเอา ประยุทธ์  จันทร์โอชา 



๓๙๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๐๕/๒ 
 
มาปราบปรามคอร์รัปชัน ไม่เหลืออะไร ปลาย่างหายแน่นอนครับ ผมเรียนฝากท่านประธาน  
ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านตื่นหรือยัง ถ้าท่านไม่ตื่นขอความกรุณา  
วันนี้ผมจะพูดและถามถึงท่านตรง ๆ และจะมีค าแนะน าอยู่ข้อ ๒ ข้อแค่นั้นเองครับ 
   เรื่องแรก ๘ ปี กลายเป็นแปดเปื้อน ผมถามจริง ๆ ว่าการปราบปรามทุจริต 
ท่ีท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นวาระแห่งชาติมันจะเสร็จชาตินี้หรือชาติไหน ถ้า พลเอก ประยุทธ์ 
เป็นผมว่าชาติหน้าก็ไม่เสร็จ สิ่งท่ีอยากจะถามท่านก็คือ ท่านพูดมาเหมือนกับพูดแบบนกแก้ว 
นกขุนทอง ท่านก็พูดไปอย่างนั้นว่าท่านจะปราบปรามยาเสพติด ท่านจะท าให้ดีท่ีสุด 
ท่านจะเป็นคนซื่อสัตย์ หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก ผมขออนุญาตท่านประธานครับ สิ่งต่าง ๆ  
ท่ีผมจะน าเรียนท่านประธานตอนนี้ผมจะถามข้อเท็จจริง พลเอก ประยุทธ์ ตรง ๆ การท่ีท่าน
จะแก้ปัญหาทุจริตได้มันไม่ใช่เลยครับ ซ้ายมือก็เป็นคนใกล้ชิดของท่าน ขวามือก็เป็นลูก 
เป็นหลานของท่าน มองไปข้างหน้าก็เป็นนายทุนคนท่ีเอื้อประโยชน์ให้ท่าน สุดท้าย 
ท่านหันไปข้างหลัง เจอตัวเองเป็นต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริง ----------------- 
 

 - ๒๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๐๖/๑ 
 
ผมเรียนท่านประธานว่าสิ่งท่ีผมจะถามต่อไปนี้ เรื่องแรกเงินจีนสีเทาเพื่อนสมาชิกหลายท่าน
ได้พูดเจาะลึกรายละเอียดมากมายแล้ว ผมเพียงแต่อยากจะขอย้ านะครับ ขอย้ าและถามว่า
พลเอก ประยุทธ์  ผมเองอภิปรายไม่ ไว้วางใจตั้ งแต่ปี  ๒๕๖๓  ปี  ๒๕๖๔ ในกรณ ี
หลานของท่านไปตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่ในค่ายทหาร และบริษัทอันนี้แค่นามสกุล
จันทร์โอชา ใคร ๆ ก็ยอมท่านละครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้งานหมด  
แต่พอหลังจากพูดไปแล้วแทนท่ีท่านจะต้องเรียกหลานมาก าชับก าชา  ไม่ครับ มันเลย
ก่อให้เกิดในกรณีไปค้าขายร่วมกับนายตู้ห่าว คลิป (Clip) อันนี้ผมไม่รู้จะพูดอย่างไรครับ  
พี่น้องประชาชนหลายคนเห็น แต่ขออนุญาตท่านประธานเปิดประมาณ ๕๐ วินาที  
ขออนุญาตท่านประธานครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ ใหญ่จริง ๆ ครับ  
ตู้ห่าวเป็นใครครับ กฎหมายไทยอยู่ท่ีไหนครับ ท าอะไรเขาได้บ้าง ใช้ค าพูดได้อย่างไรว่าขอให้
มีเงินเท่านั้น อัยการก็ยังสั่งไม่ฟ้อง พูดขนาดนี้แล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ท่ีไหน 
ตื่นได้หรือยังครับ ผมได้ดูคลิป (Clip) แล้ว มันคงเหมือนกับคนไทยท่ัว ๆ ไปท้ังประเทศ  
เรามีความรู้สึกว่ามันถูกเหยียดหยาม ถูกเหยียบย่ า  ถ้าผมเป็น  พลเอก ประยุทธ์   
หรือถ้าพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสบริหารประเทศ นายกรัฐมนตรีดูแลก ากับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ดูแลก ากับส านักงานอัยการสูงสุด ผมจะไม่ปล่อยให้อยู่เฉย ๆ ผมจะต้องสั่งให้มีการ
รื้อฟื้นคดีอย่างแน่นอนครับ ฆ่าคนไม่ติดคุกแถมยังออกมาอวดอ้างว่าท าไมตู้ห่าวถึงใหญ่  
ใหญ่เพราะอะไร เพราะค้าขายท าธุรกิจร่วมกับหลาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือเปล่า 
ถ้าเป็นในยุคประชาธิปไตยท่ัว ๆ ไปโดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทยเราจะไม่ท าแบบนี้ครับ เราจะให้
มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนเข้มข้น ข้าราชการจะต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ 
เกิดขึ้นมา แต่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะยุค พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สืบทอดอ านาจ  
แก๊งทุนสีเทา สีด ามันถึงได้ก่อร่างสร้างตัวเจริญเติบโตขึ้นมาครับ โดยอาศัยบารมีของ 
คนใกล้ชิดลูกหลาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าไม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
มองไม่เห็น พี่น้องประชาชนคนไทยเห็นนะครับ เงินจีนสีเทาใครอยู่เบื้องหลังครับ สั้น ๆ  
ในเดือนตุลาคมต ารวจได้จับทลายคลับ ๔ แห่ง ขยายผลจับสถานบริการ ๔ แห่ง ต ารวจ
จับกุมคนจีนนอมินี (Nominee) คนไทยได้ท้ังหมด ๙๓ คน ตรวจค้นพื้นท่ีอีก ๒๐ จังหวัด  



๔๐๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๐๖/๒ 
 
๗๕ จุดและตรวจยึดยาเสพติดรถหรูมากมาย ๔๓ คัน เงินสด ๑๙ ล้านบาท คอนโดมีค่า 
อีกเยอะแยะ รวมแล้วเป็นมูลค่าพันกว่าล้านบาท ในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ตู้ห่าว 
หรือห่าวเจ๋อตู้หรือชื่อไทยว่า นายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ ได้เข้ามอบตัวตามหมายจับ 
คดียาเสพติดและก่อนหน้านี้เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีจ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่นและใช้เงิน
จ้างวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่น เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เสร็จแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้อง 
ในปี ๒๕๖๓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๐๗/๑ 
 
เส้นมันใหญ่ตรงนี้ เส้นใหญ่ใจถึงเพราะคนเดียวกัน นายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ บริจาคให้
พรรคพลังประชารัฐพฤษภาคม ประจ าปี ๒๕๖๔  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท าไมตู้ห่าวถึงใจถึง  
ใจใหญ่ ผมไม่พูดรายละเอียดนะครับ บริษัทท่ีว่านี้มันเป็นนอมินี  (Nominee) มีชื่อ
รายละเอียดแล้วก็มีการเสนอข่าวจากสื่อมวลชนท่ัวไปครับ แต่ว่าบริษัท คอนเทมโพรารี  
คอนสตรักชัน ผมไม่เอ่ยชื่อ แต่นามสกุล จันทร์โอชา ต้องพูดครับ ผมเคยอภิปรายท่ีแห่งนี้
บริษัทตั้งอยู่ในค่ายทหารและบริษัทมีธุรกิจอย่างเดียวท่ีจดแจ้งไว้ก็คือรับเหมาก่อสร้าง  
แต่ ไปเช่ ารถทัวร์  (Tour) ๕๐ คัน เอาเงินมาจากไหนครับ ทุนจดทะเบียนบริษัท  
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่สามารถซื้อรถได้ ๑๗๕ ล้านบาท ไม่ต้องบอกว่า
ใครเป็นผู้ ถื อหุ้ นบ้ าง  มี เ รี ยงกันหมด ปปง .  บอกว่ ายั งหารถทัวร์  (Tour) ไม่ เจอ  
เหมือนเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปเมื่อคืนนี้ ใครฟอกเงินกันแน่ จีนเทามาให้คนไทยฟอก  
หรือหลานท่านเป็นคนช่วยฟอกให้ จริง ๆ แล้วไม่ยากครับ มันเสียตรงไหน มันเสียตรงท่ีว่า
เริ่มต้นจริง ๆ แล้วบริษัทนี้ท างานก่อสร้าง แต่ไปให้เช่ารถ รถทัวร์ (Tour) มันต้องมีอู่ซ่อมรถ 
มีอะไหล่รถ มีการรับผู้โดยสารจากจีน แต่ท่านประธานทราบอยู่นี่ครับ ๒-๓ ปีท่ีผ่านมา 
มันไม่มีคนจีนเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเลย แล้วธุรกิจอยู่ได้อย่างไร มันอยู่ได้เพราะตรงนี้ ปปง. 
หารถไม่เจอ แต่ท่ีผมอเนจอนาถใจท่ีสุดก็คือด้วยอ านาจบารมีของ จันทร์โอชา นี่ครับ  
ท่านประธานผมขออนุญาตเปิดคลิป (Clip) อีกอันหนึ่งครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ คลิป (Clip) อันนี้
คนขนาด ผบ.ตร. ผมเข้าใจได้ครับ แต่ว่าในทางกฎหมายในทางคดีดูแล้วผมไม่สบายใจครับ 
นั่นหมายถึงอย่างไร ผลคดีมันจะออกมาอย่างไร หลาน พลเอก ประยุทธ์ จะเกี่ยวหรือไม่ 
และมันจะเชื่อมโยงไปถึงนายตู้ห่าวหรือธุรกิจอะไรต่าง ๆ ผมไม่ทราบครับ แต่ ผบ.ตร. 
ออกมาอย่างนี้มันหมายถึงอะไรครับ หมายถึงเป็นการชี้น า หมายถึงอย่างไร หมายถึง  
เป็นการบอกว่าข้างหน้าในเรื่องคดีนี้มันจะอยู่ตรงไหน แล้วอย่างนี้หรือ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จะเป็นคนปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันหรือสิ่งผิดกฎหมายสีด า สีเทาได้  
เพราะคนท่ีอยู่ใกล้ตัวท่านท้ังนั้นแหละ แน่จริงท่านเอาจริงสิ อย่าปากว่าตาขยิบครับ 
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตผ่านเรื่องนี้ไปมันเป็นโกหกค าโต เรากระชากหน้ากาก 
ของคนดีออกมาให้เห็นนะครับ ยังไม่หมดครับท่านประธาน ผมขออนุญาตผ่านไปถึง  



๔๐๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๐๗/๒ 
 
เรื่องท่ี ๒ ครับ เรื่องท่ี ๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน 
ได้อย่างไร มันเป็นเรื่องอื้อฉาวระดับประเทศ มันเป็นเรื่องอื้อฉาวไปท่ัวโลก เพราะมีการ 
จับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเงินเกือบ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ในห้องท างานครับ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เห็นชัดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีเจอกัน
บ่อย ๆ และผมเชื่อว่าตัวอธิบดีเองก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ตัวอธิบดีเองก็มีสิทธิท่ีจะต่อสู้คดี
และท่ีผมผิดสังเกตและท่ีผมอยากจะขอเรียกร้องให้ท่าน พลเอก ประยุทธ์ ได้ตอบค าชี้แจง
ค าถามของผมก็คือว่าท่านไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้อย่างไร เพราะอะไรครับ จริง ๆ แล้วเงินท่ี  
จับได้มันจะถูกจะผิดก็อยู่ในกระบวนการของกฎหมาย -------------------------------------------- 
 

- ๒๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๐๘/๑ 
 
แต่สิ่งท่ีผมจะต้องถาม พลเอก ประยุทธ์ นั่นก็คือว่าท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรครับ ท่านประธาน
เห็นไหมครับ เมื่อสักครู่วันท่ี ๙ ท่านไปบอกว่าเราจะต้องมีการปราบคอร์รัปชันและรณรงค์
เป็นการคอร์รัปชันสากล แต่หลังจากนั้น ๑๗ วันเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมานะครับ สิ่งท่ีท่าน 
พลเอก ประยุทธ์ ท าคืออะไรครับ อันนี้ผมต้องถามเกิดเหตุ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ อันซ้ายมือ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็ออกมาขอเป็นค าสั่งเพื่อท่ีจะมีการ
สอบสวนข้อเท็จจริงในวันเดียวกันเลยครับ แต่อันขวามือ ๒๘ ธันวาคม พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เซ็นค าสั่งทันทีข้ามหัวเจ้ากระทรวงและให้คนดังกล่าวเข้ามาช่วยงานในส านัก
นายกรัฐมนตรี อันนี้มันคืออะไร ท่านประธานทราบไหมปกติแล้วข้าราชการเขามีระเบียบ
ของข้าราชการว่าผู้บังคับบัญชาในระดับชั้นท่ีเหนือกว่าสามารถท่ีจะตั้งกรรมการสอบ 
และถ้ามีการทุจริตแบบชัดแจ้งเขาสามารถให้พักราชการก่อนได้เลยครับ ท่านประธาน  
เชื่อไหมในคดีที่ต ารวจจราจรไปจับแล้วก็รีดไถนักท่องเท่ียวดาราชาวไต้หวัน ปรากฏว่าเขาสั่ง
ให้ออกราชการทันที ๖ คน ค าส่ังแค่ผู้บังคับการแค่นั้นเองครับ แต่อันนี้ปลัดกระทรวงส่ังสอบ
ข้อเท็จจริง วันรุ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีเอาไปประจ าอยู่ส านักนายกรัฐมนตรี อย่างนี้เอาไป
อย่างไร มันเหมือนเอาลูกไก่เข้าไปในปีกแม่ไก่หรือเปล่าครับ เอาไปเพื่อให้ตั้งหลักหรือเปล่า 
แล้วความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้น เพราะอะไรครับ หลังจากนั้นอีกเดือนเศษวันท่ี ๓ 
กุมภาพันธ์ก็มีค าสั่งของปลัดกระทรวงให้อธิบดีคนดังกล่าวได้ออกราชการไว้ก่อน และผลคือ
อะไรครับ ผลก็คืออธิบดีคนนี้ก็ไปฟ้องเจ้าหน้าท่ีท้ัง ปปง. ป.ป.ช. หาว่าท าผิดครับ เรื่องตรงนี้
คืออะไร สิ่งท่ีผมจะชี้ให้ดูนั่นก็เป็นเพราะว่าสาเหตุนี้หรือเปล่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพี่ชายของอธิบดีท่านนี้ครับ เป็นเพื่อนรักกันด้วย และข่าวผมเรียนท่าน 
พลเอก ประยุทธ์ ตอบผมนะครับ เขาบอกว่าอธิบดีท่านนี้ท่านฟูมฟักมาตั้งแต่ท่านเป็น  
ผบ.ทบ. ต าแหน่งแรกก็คือเป็นผู้อ านวยการส านักไฟป่า ในปีเดียวกันปี ๒๕๕๖  ปี ๒๕๕๗ 
ต่อมาตอนนั้นท่านเป็น ผบ.ทบ. อยู่ ท่านก็โพรโมต (Promote) ช่วยกันแต่งตั้งให้ขึ้นมาเป็น
รองอธิบดีกรมป่าไม้ และอีกปีหนึ่งก็เป็นผู้ตรวจ อีกปีหนึ่งเป็นรองปลัด อีกปีต่อมาเป็นอธิบดี 
และหลังสุดเป็นอธิบดีกรมใหญ่ครับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผมเรียน  
ท่านประธานว่าเรื่องนี้ผมขอร้องเลยนะครับ ท่านรัฐมนตรีวราวุธอย่ายุ่งครับ ท่านไม่ต้องตอบ 
ท่านตอบท่านยิ่งเปลืองตัว เพราะช่วงนี้อย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับท่าน แต่ท่ีผมจะถามตรง ๆ ก็คือ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าท่านรับว่าจริงก็แล้วไป ผมก็จะได้ยืนยันว่าท่านเข้าไป 



๔๐๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๐๘/๒ 
 
ยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการ แต่ท่านบอกว่าไม่จริง ท่านกล้าสาบานไหมว่า
บุคคลคนนี้ท่านไม่ได้ไปบอกให้ใครแต่งตั้ง เพราะทุกคนท่ีเกี่ยวข้องยังมีชีวิตอยู่นะครับ  
ท่านไปสาบานไหมครับ สาบานต่อหน้าสร้อยคอพระท่ีท่านห้อยอยู่ก็ได้ครับ ถ้ามันจริง 
ท่านบอกมาด้วยอันนี้เป็นท่ีกังขาของพี่น้องประชาชนเยอะแยะครับ ท่านประธานครับ  
อันนี้มันจึงเป็นท่ีครหาของเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เขาว่าอย่างไรครับ จริง ๆ แล้วถ้ามันไม่มี
ค าสั่งย้ายไปอยู่ส านักนายกรัฐมนตรีมันอาจจะมีการไปตรวจจับเงินของกลางได้เพิ่มเติมครับ 
เพราะอะไร เพราะว่าสมัยก่อนเราเคยมีอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมไปจับเจอท่ีบ้าน  
อีกเยอะแยะเลยครับ แต่ท่านตัดตอนหรือเปล่า มีค าสั่งย้ายไปอยู่ส านักนายกรัฐมนตรี  
คนก็เลยไม่กล้าท่ีจะไปหาหลักฐานเพิ่มเติม แถมไม่พอตัวผู้จับกลุ่ม ผมขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้ 
 

- ๒๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๐๙/๑ 
 
ท่านเป็นผู้บังคับการอยู่ปราบปราม ป.ป.ช. นี่ละครับ ท่านก็ยังออกมาเหมือนกับบอกว่า 
เงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทพอแล้ว หลักฐานแค่นี้ท าได้แล้ว แต่ท้ายสุดเป็นอย่างไรครับ สาเหตุ 
ท่ี ท่านไม่พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติม เพราะปกติความเป็นจริงคดี ทุจริตถ้ามันมี
พยานหลักฐานท่ีไหนมันต้องรีบหาให้เยอะ ท่านไปให้สัมภาษณ์บอกว่าแค่นี้พอแล้ว สุดท้าย
เป็นอย่างไรครับ ท่านโดนฟ้องเสียเอง ตอนนี้โจทก์กลายเป็นจ าเลย จ าเลยกลับฟ้องโจทก์ 
ซึ่งคดีผมคิดว่ามันก็อยู่ในชั้นศาล แล้วแต่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่ผลสุดท้าย 
เคราะห์กรรมมันมาตกกับพี่น้องประชาชน เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรครับ ตอนนี้ 
พี่น้องประชาชนเขาบอกว่าคดีท่ีท่านอธิบดีต่อสู้ว่าเป็นเงินค่าเช่าพระ ท่านเชื่อไหมครับ  
ผมเรียนท่านประธานตรง ๆ ว่าผมคนหนึ่งไม่เชื่อ เขาบอกว่าถ้าไปจับตอนบ่าย ๓ โมง  
ในห้องนั้นมันจะมีอีกเยอะเลย แต่ผมก็ยังไม่เชื่อ เพราะว่ามันเป็นเรื่องความยุติธรรม  
ท่ีท่านจะต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจน แต่พี่น้องประชาชน 
ท่ัวประเทศก็ไม่เชื่อ ผมก็ต้องถาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าในฐานะท่ีท่านเป็น
ผู้บังคับบัญชา เป็นนายกรัฐมนตรีดูแลก ากับเรื่องการปราบปรามทุจริตท่านเชื่อไหมครับ 
สิ่งท่ีอยากจะขอฝากต่อก็คือว่าสาเหตุท่ีท่านเป็นแบบนี้เพราะคน ๆ นี้เกี่ยวข้องใกล้ชิด 
เป็นน้องของเพื่อนรักท่านใช่หรือไม่ ผมขออนุญาตท่านประธานว่าผมจะขออนุญาตผ่านไป
เรื่องนี้ มันเป็นสาเหตุเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกนะครับ  
มันเป็นเงินท่ีถูกคอร์รัปชันโกงกินไป เสร็จแล้วมันก็เกิดผลประโยชน์ตามมานั่นก็คือ 
ความเดือดร้อนเสียหายของพี่น้องประชาชนท่ีผมจะขออนุญาตเข้าไปสู่เรื่องท่ี ๓ ครับ  
นั่นหมายถึงว่าเรื่องการทุจริตท่ีท าให้มีการคดโกง ท่านประธานครับ คนดีเขาโกงกันอย่างไร 
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปลูกป่าทิพย์ โครงการนี้เขาบอกว่า 
จริง ๆ แล้วอาจจะมีการเบิกไป ๑๐๐ ต้น ปลูกจริง ๒๐ ต้น ส่วนท่ีเหลือเอาไปขาย อันนี้ 
เขาเรียกว่ากิน ๒ เด้ง แต่ท่ีหนักข้อกว่านั้นก็คือแนวกันไฟทิพย์ แนวกันไฟตั้งงบประมาณไว้ 
๗๐๐ กิโลเมตร  ๗๐๐ กิโลเมตรเพื่อท่ีจะแนวกันไฟยาวตั้งแต่เชียงรายของผมมาถึง
กรุงเทพมหานคร แต่ข้อเท็จจริงเวลาท าไปกี่กิโลเมตรไม่มีใครไปวัดได้หรอกครับ อาจจะท า 
๒๐๐ กิโลเมตร หรือท าไม่ถึงก็ได้ เงินส่วนท่ีเหลือมันอยู่ท่ีไหน คนทิพย์เช่นเดียวกันมีการตั้ง
เอาคณะกรรมการไป ๑๐๐ คน จ้างจริง ๒๐ คน ส่วนท่ีเหลือก็ว่ากันไป แต่ท้ังหมดผมจะ 
ขอถาม พลเอก ประยุทธ์ ผมจะกล่าวหาท่านก็คือว่ามันเกิดเรื่องท่ีท าให้เมื่อวันอาทิตย์ก่อน 



๔๐๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๐๙/๒ 
 
จากช่วงนี้ ไปพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ เฉพาะภาคเหนือ กรุง เทพมหานคร เหมือนกัน 
เราจะเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) นั่นก็หมายถึงว่ามันมีปัญหาไฟป่า 
หมอกควันไหม้ในภาคเหนือ ๓,๐๐๐ กว่าจุดในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นในเขตอุทยาน  
เขตป่าไม้ สาเหตุก็เพราะว่าเงินท่ีจะเอาไปช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี เงินท่ีจะเอาไปท าแนวกันไฟ
มันร่ อยหรอไปเพราะอย่ า งนี้  ท่ านประธานครับ  ผมขอกล่ าวหาในข้อ ท่ี  ๓  ว่ า  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นฆาตกรครับ เป็นฆาตกรอย่างเลือดเย็นท่ีจะท าให้ชีวิตของ 
พี่น้องคนไทยเพื่อนสมาชิกเคยอภิปรายไว้แล้วว่าเราอายุสั้นไป ๒ ปี ๓ ปีในภาคเหนือ  
ท่านประธานเชื่อไหมพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) ขออนุญาตเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังหน่อย  
มันเหมือนกับเส้นผม ๑ ใน ๒๕ ส่วนของเส้นผมเป็นเศษไมครอน (Micron) เล็ก ๆ ท่ีสามารถ
จะเข้าปอดเข้าจมูกได้เลย มันท าให้คนเป็นมะเร็ง ท าให้ลูกหลานแคระแกร็น ท าให้คนสูงอายุ 
เป็นโรคปอดอักเสบ เป็นโรคมะเร็งปอด และตายผ่อนส่ง ผมไปเห็นกับตา พวกเราท่ีเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะไปงานขาวด า งานศพบ่อย ส่วนใหญ่คนท่ีตายท่านลอง 
ถาม ๆ ดูเป็นโรคปอด เป็นโรคปอดอักเสบ เป็นโรคเพราะว่าสูดดมพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5)  
เกินขนาด ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                - ๒๑๐/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๑๐/๑ 
 
อันนี้เมื่อวันท่ี ๑๔ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จังหวัดพะเยา ๓๐๐ กว่าทุกท่ี บางท่ี ๕๐๐ กว่า 
๘๐๐ กว่า มันเป็นอันดับท่ีมันน่าพึงพอใจหรือครับ อากาศท่ีมันเดือดร้อนสูงขนาดนี้ครับ 
สมัยก่อนในเมืองไทยเคยบอกว่าถ้ามันมีเกิน ๕๐ เป็นตัวแดง แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วครับ 
ขนาด ๑๐๐ ก็ยังเป็นสีส้ม ๆ ประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้หรือครับ ยุโรปเขาบอกว่าตัวค่าของ
เอคิวไอ (AQI) ๑๕ เปอร์เซ็นต์ อันตรายแล้ว อันนี้มันเกินทุกท่ีทุกวัน ๓-๔ เดือนนี้ตลอดเลย 
พี่น้องคนไทยตายผ่อนส่ง ผมถึงบอกว่าการไม่ปราบปรามเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในเรื่อง 
การป้องกันไฟป่าหมอกควันก็เลยถือว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นเป็นฆาตกร 
อย่างเลือดเย็น สุดท้ายผมขออนุญาตฝากไปถึงครับ คนท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีปล่อยให้
เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เงินจีนสีเทาใครอยู่เบื้องหลัง เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้ว 
กินรวบเงินอุทยาน ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ บั่นทอนชีวิตของคนไทยก็ดูไปแล้ว สิ่งท่ีผม
อยากจะขออนุญาตท่านประธานเป็นคลิป (Clip) ท้าย ๆ นั่นหมายถึงว่าพี่น้องประชาชน 
คนไทยเราฝากอนาคตไว้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไปอีกไม่ได้แล้วครับ ตอนแรก
ผมบอกว่าผมจะไม่มีข้อแนะน า ไม่มีข้อเสนอแนะ แต่ผมเองจะขอแนะสั้น ๆ นะครับ  
ท่านเป็นผู้น าท่ีเมามันกับการอยู่ในอ านาจและผลประโยชน์ และท่านเองเป็นคนที่ไม่รู้จักพอ 
อย่างท่ีเรียน ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านเป็นตัวแทนเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคไหน และขณะนี้
ท่านก็ไปเป็นสมาชิกอีกพรรคหนึ่ง ซึ่งถ้ามันผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว 
ผมคิดว่าท่านเป็นนักการเมือง เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ผมคิดว่ามันเสียหายกับประเทศชาติ  
ไม่สง่างาม ท่ีแย่กว่านั้น ผมอยากเรียกร้องทุกวันนี้มันมีเรื่องทุจริตเต็มบ้านเต็มเมือง  
ทุนจีนสีเทาก็มากมายเพิ่มขึ้น และชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยก็เดือดร้อน
แสนสาหัส ตอนนี้ผมเรียนท่านประธานว่าเรามีทางออก อีก ๘ ปีนี้ผ่านมาแล้ว เราไม่มี
ความหวัง เราเดือดร้อน ผมแนะน าถ้าท าเนียบรัฐบาลมีชีวิตมีจิตใจเขาคงอยากจะให้  
พลเอก ประยุทธ์ ออกไปเร็ว ๆ ผมก็เหมือนกับพี่น้องประชาชนชนบทในจังหวัดเชียงราย  
ในเมืองไทยอีกหลาย ๆ คน เราอยากให้มีการเลือกตั้งเร็ว ๆ ครับ เราจะได้ขอโอกาส
เพื่อท่ีจะให้ประยุทธ์รีบ ๆ ไป พรรคเพื่อไทยเราพร้อมท่ีจะกลับเข้ามา แล้วเราไม่ต้องไปต่อสู้ 
ไม่ต้องเอาอาวุธ ไม่ต้องไปเดินถนน ไม่ต้องไปเรียกร้องท าอะไรให้มันผิดกฎหมาย แต่เราจะใช้
ปลายปากกาล้าง ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ออกไปครับ ผมขออนุญาตท่านประธานว่าอยากให้  
 



๔๐๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๑๐/๒ 
 
รีบ ๆ ไปเลยครับ ท่านแน่จริงยุบสภา เราพร้อม พ่ีน้องประชาชนก็พร้อมท่ีจะตดัสินอนาคตของ 
ประเทศ เพ่ือให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนได้กินดีอยู่ดีต่อไป ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านสมคิด เช้ือคง ตามด้วยท่านอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ท่านพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์  
ท่านปดิพัทธ์ สันติภาดา เชิญท่านสมคิดครับ  
   นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี )  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ผม นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดอุบลราชธานี 
วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาตลอดเกือบ ๔ ปีพวกเราทางฝ่ายค้านก็ได้มาพูดคุย 
กับพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานไปนี่แหละ อย่างน้อย ๆ เราเองก็ได้บอกว่าวันนี้ผมมา
อภิปรายเกี่ยวกับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านท่ีจะมาพูดเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล  
มาท้ังกล่าวหา มาท้ังเสนอแนะ แล้วมาท้ังแนะน า เรื่องนี้เราท ามาเป็น ๗-๘ ครั้งก็ไม่ใช่ 
เรื่องแปลก ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่านี่เป็นสิ่งท่ีดีของสภาผู้แทนราษฎร ท่านประธาน
ท่านก็อยู่สภานาน เวทีนี้เป็นเวทีท่ีเราจะต้องพูดคุยแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกัน ----------------- 
 

 - ๒๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๑๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           นัชชา ๒๑๑/๑ 
 
ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธาน วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีไม่ปฏิบัติ  
ผมขออภิปราย พลเอก ประยุทธ์ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามนโยบายท่ีตนเอง
แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ว่าด้วยเรื่องเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติ 
มิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิด
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยท่ีสุด นี่อย่างไรครับ
นโยบายรัฐบาลของท่าน เพราะฉะนั้นท่านประกาศนโยบายต่อรัฐสภา ต่อพี่น้องประชาชน  
แต่ท่านท าได้หรือท าไม่ได้ หรือปฏิบัติอย่างไรผมจะอธิบายต่อ เรื่องนี้ ท่ีผมจะพูดก็คือว่า 
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในส่วนการเกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตมิชอบ ก็คือมีส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ตัวย่อ ปปง. ปป. เมื่อคืนก็โดน เมื่อคืนเพ่ือนผมท่านสมาชิกจาก
เมืองเลย ป.ป.ท. ตัดเสื้อให้กัน ผมหันหลังไปผมยังตกใจเลย ท่าน ส.ส. ดะนัย มะหิพันธ์  
จากอ านาจเจริญไม่รู้ไปตัดร้านนั้นหรือเปล่า อันนี้ ป.ป.ท. วันนี้มาคุยเรื่อง ปปง. เพราะฉะนั้น  
ปปง. ก ากับและดูแลโดยท่านนายกรัฐมนตรี เรื่องนี้ ปปง. เป็นส่วนส าคัญ มีอ านาจจัดการ 
ดูแลเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน มีอ านาจเยอะแยะ เป็นอ านาจท่ีจะต้องไปจัดการ 
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และทางเศรษฐกิจของบ้านเมือง เพราะฉะนั้นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญก็บอกไว้ แล้ว ปปง. ก็มีอ านาจเป็นพื้นฐานข้อมูลจากมูลฐานความผิดต่าง ๆ 
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ ไปบวกกับความเป็นพื้นฐานหลักการทางรัฐธรรมนูญอันได้แก่   
หลักพอสมควรแก่เหตุ หลักความเสมอภาค หลักการตรวจสอบถ่วงดุล และหลักสิทธิมนุษยชน 
เพราะเป็นกฎหมายท่ีจ ากัดเสรีภาพของประชาชน เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีเราจะต้องอธิบายให้พี่น้อง
ประชาชนฟังว่ารัฐบาลประยุทธ์เดินมาอย่างไร ท่านประธานครับ ปปง. เขาก็อยู่ของเขามาปกติ 
หน่วยงานนี้ก็มีมานานแล้ว พลเอก ประยุทธ์ เข้ามายึดอ านาจปี ๒๕๕๙ พัวะเลยครับ ใช้อ านาจ
โอนย้ายข้ าราชการต ารวจนายหนึ่ งขึ้ นมาเป็นเลขาธิการ ปปง . มาจากจเรต ารวจ 
ยศพลต ารวจเอก มาเป็นเลขาธิการ ปปง. เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ค าส่ังดังกล่าวนั้น
ก่อให้เกิดปัญหามากมายใน ปปง. โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการแต่งตั้งคนสนิทของตนเอง 
นี่ในค าสั่งนะครับ ค าสั่งเห็นได้ชัดว่าย้ายพลต ารวจเอก เอ่ยชื่อได้ไหมเพราะเป็นค าสั่ง  
พลต ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ าพันธ์กุล จเรต ารวจมาเป็นเลขาธิการ ปปง. นี่เริ่มต้น เริ่มต้นคล้าย ๆ 
ว่าเรื่องเหล่านี้ใครก็รู้ว่าพลต ารวจเอกคนนี้สนิทสนมกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองใหญ่คนหนึ่ง
แล้วเอามาตั้งเป็นเลขาธิการ ปปง. ทันทีเมื่อยึดอ านาจ ค าสั่งโอนย้ายต่าง ๆ มาเป็นข้าราชการ 



๔๑๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           นัชชา ๒๑๑/๒ 
 
พลเรือนสามัญก็มาปกติ แต่อย่าลืมว่าค าสั่งเหล่านี้มาปกติ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินเขามีกรรมการสรรหา นี่ตั้งโดยไม่ต้องสรรหาหรอก มาเองเลย โอเค (OK)  
ท่านมีอ านาจใช้อ านาจ แต่จะชี้ให้เห็นว่าเวลามาเองแล้วมันเป็นอย่างไร ต่อมาเสร็จพอมีค าสั่ง 
พอโอนย้ายข้าราชการต ารวจมาเสร็จได้มาเป็นเลขาธิการ ปปง. เอาอีกแล้ว ออกค าสั่งอีกแล้ว
ออกค าสั่งปลดกรรมการ ปปง. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เดิมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ปปง.  
เขามี ๖ ท่าน ท่านประยุทธ์ออกค าสั่งเมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปลดเหลือ ๔ ท่าน ด้วยเหตุอะไร  
มันจะต่อเนื่องกัน พลเอก ประยุทธ์ ใช้อ านาจแทรกแซงแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ปปง.  
โดยเจตนาให้มีการสืบทอดอ านาจพิเศษแก่บุคคลในเครือข่ายของตน ------------------------------- 
 

 - ๒๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๑๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นพอแต่งตั้งแล้วมันก็จะเกิดเหตุดังนี้ว่า การปลดผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจาก ๖ คน เป็น 
๔ คน ต่อมาจะได้เห็นว่าเมื่อเลขาธิการ ปปง. คนท่ีด ารงต าแหน่งจะเกษียณอายุกันยายน 
ในปี ๒๕๖๐ ปรากฏว่า ครม. ของ พลเอก ประยุทธ์ มีมติ ครม. อีกครั้งหนึ่งเมื่อ ๑๙  
กันยายน ๒๕๖๐ อนุมัติแต่งตั้ง ถ้าจะเรียกว่าอดีตหยก ๆ ก็คือพลต ารวจเอกคนนั้นแหละเข้า
มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือเรียกว่าแต่งตั้งล่วงหน้าก่อนเกษี ยณ สุดท้ายมาเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง ๆ ท่ียังด ารงต าแหน่งเลขาธิการอยู่มาท าหน้าท่ีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปปง. เรียกว่าท ากันต่อเนื่องไม่หายไปไหน แล้วมานั่งผู้ทรงคุณวุฒิไม่เท่าไรเป็น
ประธานกรรมการ ปปง. นี่เห็นได้ชัดว่า พลเอก ประยุทธ์ ไล่แต่งตั้งตัวเอง ไล่แต่ งตั้งทีม
คนงานตัวเองเริ่มจากอะไร ผมเรียงให้ท่านเห็น ต่อไปอย่างไรครับ เรื่องแบบนี้เขาเรียกว่า
แต่งตั้งล่วงหน้า รู้ว่านายนี้จะเกษียณแล้วก็เอานายนี้ เข้า รู้ว่านายนี้ก าลังจะเข้ามา  
ให้เป็นนั่นเป็นนี่ เรียกว่า ลด แลก แจก แถมพวกตัวเอง ดูสไลด์ (Slide) ท่ี ๔ อย่างท่ีผมว่า 
นี่เป็นการแต่งตั้งล่วงหน้า ซึ่งผมมีข้อมูลมาว่าเรื่องนี้ พลเอก ประยุทธ์ ไม่ได้ยี่หระ ท าไม 
ผมต้องกล่าวถึง เพราะท่านเป็นผู้มีอ านาจท่ีจะดูแลเรื่องนี้ การแต่งตั้งล่วงหน้านี้มันส่อให้
สังเกตต่อไป เพราะฉะนั้น พลเอก ประยุทธ์ ได้เดินหน้าต่อไปเรื่อย ๆ ของ ปปง . ภายหลัง
จากการปลดผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๖ คน เหลือ ๔ คน จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ ก็แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิของตัวเองมาเป็นประธานจากนั้นก็ออกประกาศของ ปปง . เมื่อวันท่ี ๑๗  
ปี ๒๕๖๐ ประกาศดังกล่าวก าหนดให้เลขาธิการ ปปง. เสนอรายชื่อบุคคลสมควรด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการ ปปง. ต่อคณะกรรมการสรรหา ปปง. ในกรณีท่ีเลขาธิการ ปปง. ไม่เสนอ
รายชื่อหรือเสนอรายชื่อตนเอง ให้ประธานกรรมการ ปปง. มีสิทธิเสนอรายชื่อผู้ท่ีเหมาะสม
แทนเลขาธิการ ปปง. ได้ นี่อย่างไรเริ่มเห็นชัดแล้ว พอตั้งคนออกมา ออกมาเราก็เอามาเป็น
ประธาน ปปง. เพื่อท่ีจะเสนอชื่อคนต่อไปขึ้นเป็นเลขาธิการ เรียกว่าเรียงเป็นล าดับ ไล่เป็น 
ลูกระนาด นอกจากนี้การคัดเลือกบุคคลผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ปปง. ดังกล่าว
ยังมีความผิดปกติ จงใจเลยละท่ีจะไม่ให้บุคคลภายนอก หน่วยงานมาคัดเลือก ท่านประธาน
ดูว่าบุคคลภายนอกหน่วยงานอื่น ๆ นี่ตัวอย่าง ผมได้ข่าววุฒิสภามา ขนาด ป.ป.ช.  
ซึ่งหน่วยงานใหญ่กว่านี้ เวลาเขาจะสรรหาเขามีกรรมการสรรหา เขาประกาศสรรหา  
แล้วให้กรรมการต่าง ๆ มาตรวจสอบ นี่ ป.ป.ช. ป.ป.ท. ก็มี ป.ป.ท. ก็มีกรรมการสรรหา  
มีการประกาศให้บุคคลด ารงต าแหน่งพวกนี้เข้ามาสมัคร แต่ ปปง. ของ พลเอก ประยุทธ์  



๔๑๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๑๒/๒ 
 
ท่ีดูแลไม่ท า จงใจเลยท่ีจะไม่ท า เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็เลยบอกว่าการใช้อ านาจเข้าไป
แทรกแซงแต่งตั้งข้าราชการของส านักงาน ปปง. ของ พลเอก ประยุทธ์ เพื่อให้คนสนิทของ
ตนเองเข้าไปควบคุมหน่วยงานดังกล่าวและอาศัยเป็นเครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน
และพวกพ้องตนเอง เพราะฉะนั้น ปปง. ก็จะมาจ ากัด มาดูแลกลุ่มทุนไหนก็แล้วแต่ท่ีมา
แข่งขันกับกลุ่มทุนตัวเองเข้าไปจัดการ เอาหน้าท่ี ปปง . อย่างแยบยล หากบุคคลใดแม้  
พลเอก ประยุทธ์ จะแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ปปง. มากับมือ แต่ถ้าไม่ด าเนินการท่ีคณะเขา
จัดการให้ หรือไม่ด าเนินการตามความต้องการของผู้มีอ านาจ บุคคลเหล่านั้นก็ถูกปลดได้  
ฉันตั้งแกได้ ฉันก็ปลดแกได้ ดูตัวอย่างเลยครับ  
 

- ๒๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๒๑๓/๑ 
 
ค าสั่ง ม. ๔๔ เอาละครับ มีอ านาจก็ว่าไป ปลดเลขาธิการ ปปง. ท่านหนึ่งโดยใช้ค าสั่ง ๔๔ 
เพราะว่าข่าวว่าไม่ตอบสนองการท างานของ พลเอก ประยุทธ์ ซึ่งขณะนั้นก าลังจะจ ากัด  
กลุ่มธุรกิจสีเทาของบริษัทคู่แข่งจีนสีเทาคือคู่แข่งของตู้ห่าว นี่เป็นท่ีมาของข่าวใหญ่โตนะครับ
ท่ีไปจับรถทัวร์ศูนย์เหรียญ ใช้อ านาจ ปปง. โดยมีต ารวจดังคนหนึ่งไปด าเนินการร่วมกับ 
ปปง. เห็นหรือยังว่าเวลาท าอะไรมันตอน ตอน ตอนมา ใช้คนตัวเอง เขาเรียกว่าไปกีดกัน  
ไปเล่นงานเขาโดยใช้อ านาจรัฐ พลเอก ประยุทธ์ ไม่รู้เรื่องเลยหรือครับ เพราะฉะนั้น 
ปลดให้พ้นจากต าแหน่ง ปลดให้พ้นเลยครับ ท้ัง ๆ ท่ีด ารงต าแหน่งได้เพียง ๔๖ วัน อันนี้ 
ยศพลต ารวจตรี ร ไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวท่านประธานติงผมอีก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นค าสั่ง  
ท่ีปลดแล้ว ท าให้เลขาธิการ ปปง. ว่างลงและให้รองเลขาธิการ ปปง. ท่านหนึ่งรักษา 
ราชการแทน ซึ่งไม่มีการประกาศเชิญชวนผู้ท่ีเหมาะสมเข้ามาคัดเลือก ปปง. แต่อย่างใด
เพราะอะไรครับ เพราะรอบุคคลในเครือข่ายของตัวเองเข้ามา สุดท้ายก็มาจริง ๆ ครับ 
เหมือนฟ้าโปรด พอโปรดคนนี้แล้วมาจริง ๆ มาจริง ๆ ครับ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ครม. อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ ปปง. คนใหม่ ยศพลต ารวจตรีซึ่ ง เป็นหน้าห้องของ 
พลต ารวจเอกเป็นประธาน ปปง. อดีตเลขาธิการ ปปง. เรียกว่ามาไล่ ไล่ ไล่ ไล่กัน ผมไล่ 
ให้ฟังเลขาธิการ ปปง. คนนี้เป็นพลต ารวจตรีอยู่หน้าห้องเก่า ชื่อ ป ไม่รู้จะปิดบังท าไม 
เพราะมันชัดเจน พลต ารวจตรี ปิยะพันธ์ นามสกุล ปิงเมือง ท่ีนั่นไม่ทราบว่าเรียกอะไร  
เขาเรียกว่าเลขาปิง เรื่องนี้ท่านเห็นได้ชัดหรือยังว่าการแต่งตั้งเลขาธิการ ปปง. สืบกันมา 
ต่อกันมา นี่ไม่เรียกว่าสืบทอดอ านาจ ไม่เรียกว่าเบ็ดเสร็จ ตัดตอน ผูกขาดแต่กลุ่มตัวเอง  
จะเรียกว่าอะไร พอสุดท้ายพอแต่งตั้งลงมา ทีนี้ก็จะหาคนตัวเองเพื่อจะด ารงต าแหน่งต่อไป  
ก็เอาคนนี้แหละเลขาธิการ ปปง. คนนี้ออกมานั่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สุดท้ายครับ 
พลเอก ประยุทธ์ ได้แต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งเมื่อปี ๒๕๕๙ เรื่อยมา ท าท้ังหมดอย่างท่ีผมเล่า 
สุดท้ายก็มาได้คนนี้ละครับ แล้วคนนี้แหละชื่อเสียงโด่งดัง พลต ารวจตรี ปิยะพันธ์   
มีข่าวเยอะแยะเกี่ยวกับเลขาธิการ ปปง. คนนี้ไปร่วมทอดกฐินกับเจ้าของเว็บ (Web) พนัน
รายใหญ่ ซึ่งเมียเป็นดารา ไปร่วมทอดกฐินท่ีเชียงใหม่ หน้าไม่ได้เห็นเบลอไม่เป็นอะไร  
แต่ใครก็รู้ว่าดาราคนนั้นสามีถูกจับ ผมไม่เอ่ยชื่อ แล้วคนใหญ่โตของเลขาธิการ ปปง. นั่งร่วม
อยู่ด้วย อย่าปฏิเสธว่านั่งร่วมเฉย ๆ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นผู้ต้องหาคดีการพนันออนไลน์ 
(Online) นอกจากบุคคลในเครือข่ายดังกล่าวท่ี พลเอก ประยุทธ์  เป็นผู้แต่งตั้งให้มาด ารง 



๔๑๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๒๑๓/๒ 
 
ต าแหน่งแล้ว คนเหล่านี้ยังถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตมากมาย ผมจะเล่าให้ฟังมีหลายเรื่อง  
เร่ืองเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนเร่ืองพนันออนไลน์ (Online) และคดีฟอกเงินของทุนจีนสีเทา 
เรื่องการทุจริตต่อหน้า ท่ีว่าด้วยการช่วยเหลือผู้กระท าความผิดในลักษณะต่าง ๆ  
เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของตนเอง เรื่องทุจริตเบียดบังงบราชการลับไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตน เรื่องนี้ท่ีส าคัญเรื่องใช้ส านักงาน ปปง. ชั้นท่ี ๓ เป็นสถานท่ีเรียกรับสินบนต่าง ๆ  
และใช้เป็นสถานบันเทิง ดื่มเหล้า ดื่มไวน์ จัดงานสนุกสนาน ชั้น ๓ ของ ปปง. เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีฟังอยู่ฟังไว้ ใครอึดอัดแจ้งมาพรรคเพื่อไทย ใช้พื้นท่ีชั้ น ๓ สนุกสนานเรียกรับเงิน  
ท่านประธานครับ บุคคลเหล่านี้ไม่ย าเกรงต่อกฎหมาย เพราะลูกพี่ใหญ่ ผู้มีอ านาจใหญ่  
ไม่สนใจเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆ เร่ืองนี้ไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่รู้ -------------------------------- 
 
                - ๒๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๑๔/๑ 
 
ผู้บริหารกลุ่มนี้ เป็นผู้บริหารท่ีสืบทอดอ านาจกันมาเรื่อย ๆ แล้วก็เกิดเหตุจริง ๆ ว่า 
เมื่อมีเหตุการณ์เร่ืองหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในกรณี ปปง. ในกรณีทุนสีเทา เรียกว่ามีคนเอาคลิป (Clip) 
ไปแจกไปจ่ายกัน ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าการสืบทอดอ านาจของบุคคลเหล่านี้เรียกว่า 
ไม่ว่างเว้นเลยละครับ ทุกอย่างไหลมาเป็นระบบ ๆ พอเลขาธิการ ปปง. คนนี้มีปัญหาอะไร 
ก็แล้วแต่ก็จะเปลี่ยนเลขาธิการคนใหม่ ก็จะใช้รองเลขาธิการคนเดิม คนเก่า ๆ ท่ี 
สืบทอดกันมาอยู่เหมือนเดิม ดูสไลด์ (Slide) ท่ี ๘ ว่ามันเป็นอย่างไร เรียกว่าพอแต่งตั้ง
ต าแหน่งต่าง ๆ ขึ้นมาก็เอาคนของตัวเองขึ้นมาอีก ผมไม่บอกชื่อหรอก เพราะท่านจะได้เป็น
เลขาธิการ ปปง. อยู่แล้ว เรื่องนี้เราได้ดูแลมาตลอด เราได้ศึกษามาตลอดว่า เอ๊ะ ท าไม  
มันเป็นอย่างไร  
  สุ ด ท้ าย ในสไลด์  (Slide) อี กอั นหนึ่ ง ว่ า เลขา ธิ ก าร  ปปง .  คน ใหม่   
ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จะแต่งตั้ง ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายในกรณีท่ีไม่โปร่งใส ในกรณีท่ี 
ถูกร้องเรียน เพราะฉะนั้นท่านประยุทธ์เองก็ยังลงนามแต่งตั้งโดยด่วนเลยในต าแหน่งนี้ละ  
ในต าแหน่งเลขาธิการ ปปง. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีหน่วยงานท่ีเขาร้องทุกข์ ร้องเรียนมา  
ท่านก็ยังจะด าเนินการต่อและแต่งตั้ง เพราะฉะนั้นลองไปดูสไลด์ (Slide) ท่ี ๙ อีกทีหนึ่งครับ  
สไลด์ (Slide) ท่ี ๙ ท่านจะได้เห็นว่าท่ีผมพูดถึงเลขาธิการ ปปง. คนก่อนโน้นมีเรื่องอะไร
เกิดขึ้น ผมเองก็ไม่ได้รับทราบมากมาย บังเอิญผมไปดูข่าวคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ต้องขออภัย
ท่ีเอ่ยนาม ผมเองเป็นแฟนคุณชูวิทย์ พอคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยตามภาพ ผมก็เอาตาม 
ข่าวมา คุณชูวิทย์บอกว่าชูวิทย์แฉบิ๊ก ปปง. สนิทตู้ห่าว เปิดช่องทุจริตแก๊งทุนสีเทา ผมก็ติดใจ
คุณชูวิทย์เก่งจัง บอกเดี๋ยวจะเอาคลิป (Clip) มาเปิด ผมก็รอ รอแล้วรออีก รอจนวันนี้ 
ก็ยังไม่เห็น ผมก็เกรงว่าคุณชูวิทย์ท่ีผมชอบนี่หายไปไหน ต้องเอามาเปิด ต้องเอามาช่วยกันดู 
หรือคุณชูวิทย์ไปสะดุดบันไดท่ี ปปง. หรือเปล่าถึงไม่กล้าพูด ผมไม่ทราบ แต่ไม่เป็นไรครับ 
คุณชูวิทย์ไม่เปิดไม่เป็นไร ผมทราบว่าคนใน ปปง. ยังมีคลิป (Clip) นี้อยู่ เป็นคลิป (Clip) 
ยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ ปปง. อยู่กับใคร ท าอะไรกันอยู่ เพราะฉะนั้นสุดท้ายพอคุณชูวิทย์แฉ
ปรากฏว่าอีกไม่กี่วันประธานกรรมการ ปปง. ชื่อพลต ารวจตรีนี้ลาออก ลาออกแทนท่ีจะ
ออกมาชี้แจงว่าท่ีชูวิทย์พูดไม่ถูก ชูวิทย์พูดไม่จริง เฉยเลยครับ ลาออกไปเฉย แถมบางคน 
ยังชื่นชมอีกเขาเป็นสุภาพบุรุษ เอาอย่างนั้นหรือครับ ออกไปเฉย ๆ ท้ังท่ีเรื่องร้องเรียน
มากมาย ออกไปเฉย ๆ ออกไปธรรมดานี่ เอง สุดท้ายพอลาออก พอต าแหน่งว่างลง  



๔๑๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๑๔/๒ 
 
เอาอีกแล้วอย่างท่ีผมพูด พลเอก ประยุทธ์ ก็มาแต่งตั้งรองเลขาธิการ ชื่อนาย ท คน ปปง. รู้ดี 
ผมก็ไม่รู้จะปิดบังท าไม เพราะเรื่องนี้ เข้าไปอยู่ ในคณะกรรมาธิการของ ส .ว. ท่ีเขา 
เสนอเรื่อง มีคนร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ปปง. 
คณะกรรมาธิการดังกล่าวมีรายงาน ผมก็มีรายงาน ไม่ได้พูดลอย ๆ รายงานของ
คณะกรรมาธิการชุดนี้มี พลเอก อู๊ด เบื้องบน เป็นประธาน มีกรรมาธิการเยอะแยะ 
กรรมาธิการชุดนี้ดีไปให้ข้อสังเกตไว้ในการเสนอชื่อเลขาธิการ ปปง. ท่ีนายกรัฐมนตรีประยุทธ์
แต่งตั้งมา ปรากฏว่ากรรมาธิการเขาให้ข้อสังเกตดังนี้ เขาบอกว่าการแต่งตั้งมีความล่าช้า ส่อ
ว่าจะประวิงเวลาเพื่อรอคอยวันท่ีเลขาธิการ ปปง . เกษียณอายุ  ไปเป็นประธาน 
คณะกรรมการ ปปง. นี่อย่างไรอย่างท่ีผมเล่าไว้ แต่งตั้งแต่ละครั้งมันล่าช้า ท้ังท่ีไม่เว้นวรรค 
ในการใช้อ านาจพิเศษตาม พ.ร.บ. ปปง. ปี ๒๕๔๒ ถึง ๒ ครั้ง ------------------------------------ 
 
               - ๒๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๑๕/๑ 
 
ท่ีผมเล่ารอเกษียณ รอโน่นรอนี่ รอคน วุฒิสภาเขาสังเกตเหมือนกัน เขาบอกว่าคุณดึงเวลาไว้
เพ่ือรอคนตัวเอง อันนี้มันก่อให้เกิดขัดต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอันเกิดเป็นช่องว่างให้เกิด
การปฏิบัติหน้าท่ีมิชอบ ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน นี่ผมไม่ได้เขียนเองนะครับ 
รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการชุดนี้ ซึ่งขอบคุณท่ีตั้งข้อสังเกตไว้ ข้อสังเกตท่ี  ๒  
เขาเขียนไว้ยาว แต่ผมพอจะเล่าให้ง่าย ๆ การให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลสมควร
ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ปปง. ต่อคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ ปปง. เพื่อเป็นการ 
มอบอ านาจเบ็ดเสร็จให้เลขาธิการ ปปง. ให้คนเก่าเสนอรายชื่อเลขาธิการ ปปง. คนใหม่ 
ประกอบกับการสรรหาบุคคลท่ีสมควรด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ปปง. ในอดีตและปัจจุบัน
เลขาธิการ ปปง. จะเสนอรายชื่อรองเลขาธิการ ปปง. เท่านั้น เห็นไหม ๒ ครั้ง ซึ่งทาง ส.ว.  
ก็บอกว่าถ้าเสนออย่างนี้ท าไมไม่มีบุคคลตามมาตรา ๔๓ (๒) เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก 
ดังนั้นการให้อ านาจเลขาธิการ ปปง. ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการสืบทอดอ านาจพิเศษ
ในเครือข่ายของตน ส.ว. ว่าเอง เพราะอะไร เพราะเรื่องนี้ ส.ว. ไปดูแล้วมันขัดจริง ๆ  
มาตรา ๔๓/๒ ของ พ.ร.บ. ปปง. เขาบอกไว้ว่าอย่างไร เขาบอกว่าการด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้ มันมีมาตรา ๔๒ มันจะต้องมีคนอื่น 
อธิบดี รองอธิบดีเข้ามาสมัคร ก็อย่างท่ีผมพูด ไม่ประกาศเชิญชวน ไม่อะไรเลย สุดท้ายก็เป็น
อย่างนี้ พออย่างนี้ว่าขั้นตอนการสรรหาเลขาธิการ ปปง. ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างท่ีพูด เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่โปร่งใส มีการท างานท่ีคลุมเครืออยู่ตลอด เพราะฉะนั้นวันนี้
ผมถึงจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าสุดท้ายเลขาธิการ ปปง . ชื่อเทพสุ ได้ถูกส่งเข้าไป 
ให้วุฒิสมาชิกลงความเห็น แล้วล่าสุดท่ีผมเห็นเพ่ิงลงมติเมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ วันนี้ 
วันท่ี ๑๖ ลงมติได้ เป็นเลขาธิการ ปปง. ด้วยคะแนนเสียง ๑๒๔ คะแนน เห็นชอบ  
ไม่เห็นชอบ ๕๒ เสียง ๒๐ เสียงงดออกเสียง เห็นไหมว่ามีปัญหาร้องเรียนกันตลอด ทุกอย่าง
มาตลอด แต่ ส.ว. ติงไปแล้ว แต่ ส.ว. บางส่วนไปรับรอง ไปเห็นชอบ ผมเองก็ยังตงิดใจ ก าลัง
ปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่าเรื่องแบบนี้เราจะยื่น ป.ป.ช. ได้อีกหรือไม่ในกรณีมติของ ส.ว. เหล่านี้ 
เพราะฉะนั้นเร่ืองนี้ผมเรียนว่ามันเป็นข้อเท็จจริงท่ีเห็นอยู่ แล้ว สว. เองผมก็ติงหน่อยว่าท าไม 
ไม่พิจารณาให้ดี เมื่อคนท่ีจะมาเป็นเลขา ปปง. เป็นคนท่ีส าคัญ เป็นคนท่ีจะให้คุณให้โทษไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายตรงกันข้ามมันเป็นปัญหาหมด เร่ืองนี้ผ่านไป ผมถึงเกรงอย่างไรว่า 
ส.ว. เวลาเลือกท าไมเลือกแบบนี้ ท าไมต้องลงคะแนนแบบนี้ โอเค (OK) เป็นเอกสิทธิ์ท่าน  



๔๑๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๑๕/๒ 
 
ผมเกรงจังเลยหลังเลือกตั้งผมเกรง ส.ว. จะเลือกนายกแบบนี้อีก น่ากลัวนะครับ เพราะเรื่องนี้
ฝากไปยัง ส.ว. ต้องดู ซึ่งผมก็เห็นข้อมูลแล้วดี สิ่งหนึ่งท่ีอยากจะบอกท่านว่าหลังจาก  
ส.ว. ผ่านก็ต้องให้นายกโปรดเกล้าฯ นายกยังจะเอาอีกหรือครับ คนร้องทุกข์ร้องเรียน 
มามากมายท่านยังจะด าเนินการต่อ ยังโปรดเกล้าฯ คนท่ีได้รับการคัดเลือกจาก ส.ว.อีกหรือ 
ถ้าจะเอาก็ตามใจ บ้านเมืองนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่า ปปง. ครั้งก่อนเวลาเขาจะยึดทรัพย์ เวลา 
เขาจะคืนทรัพย์เขามีเรื่องหนึ่ง เขาขึ้นอินเทอร์เน็ต (Internet) ไว้ เขาเรียกค าสั่ง ย คือค าสั่ง
ยึดทรัพย์ เขาขึ้นอินเทอร์เน็ต (Internet) ว่าจะยึดทรัพย์ นางมนพร เจริญศรี เป็นเงินพันล้าน 
พอยึดเสร็จมันยึดไม่ได้คืนพันล้าน ก็ต้องลงอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้ประชาชนท่ัวไป
ตรวจสอบ วันนี้ ไปปิดเรื่องนี้อ้างว่าใช้ โครงการเขา เรียกเซฟเอ็มโร (Save EMRO)  
เป็นเรื่องเซฟ (Save) องค์กรบอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล เข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า ไหนว่า 
ต้องโปร่งใส ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๑๖/๑ 
 
วันนี้การยึดทรัพย์ ปปง. งุบงิบ จะยึดทรัพย์ใครอยู่งุบงิบไม่แจ้งใคร ไม่ขึ้นอินเทอร์เน็ต 
(Internet) อยากยึดใคร ยึด อยากถอนใคร ถอน ไม่มีใครตรวจสอบได้ นี่หรือครับรัฐบาล 
ท่ีบอกว่าโปร่งใส รัฐบาลท่ีพลเอก ประยุทธ์ มั่นใจว่าไม่กินสินบาทคาดสินบนสักบาทเดียว 
แน่ใจหรือครับ แล้วผมก็ได้ข่าวว่า ปปง. ไปคืนทรัพย์สินให้คนเป็นเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์ 
(Online) เป็นร้อยล้านบาท ข่าวเท็จจริงอย่างไรไปตรวจสอบกันแต่ผมมีข้อมูล เรื่องงุบงิบ
เหล่านี้มันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ปปง. เอง ท่านประธานครับ ผมต่อเรื่องนี้นิดหน่อยว่า
วันนี้เราอาจจะมองเห็นว่า พลเอก ประยุทธ์ มีอ านาจอยู่ ๘ ปี ผมพูดย้อนไปตั้งแต่แต่งตั้งให้ 
พี่น้องประชาชนเห็นว่าท่านใช้อ านาจของท่านด าเนินการฉ้อฉลตัวเอง พลเอก ประยุทธ์ 
ทราบ ไม่ทราบ ไม่รู้ แต่ท่านต้องรับผิดชอบ แล้วท่านก็ชอบพูดว่าผมสั่งการไปแล้ว นี่อย่างไร
ระบบราชการพอสั่งการไปแล้วมันเลยเกิดปัญหา แล้วฝากเจ้าหน้าท่ี ปปง. ท่ีเก็บคลิป (Clip) 
ตรงนี้ไว้ ผมเป็นรัฐบาลเมื่อไรผมจะเอามาเปิดให้พี่น้องประชาชนดูว่าคลิป (Clip) นั้น  
มันมีค าพูดอย่างไร ใครนั่งกับใคร ใครต่อรองจ่ายเงินอย่างไร เรื่องกรณีท่ีไม่เปิดเว็บ (Web) 
ให้พี่น้องดู ผมได้ข่าวว่ามีโทรศัพท์ของ ปปง. ต่อรองกับผู้ถูกยึดทรัพย์ อย่างนี้ความไม่โปร่งใส 
เรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายท่ีจะต้องได้พูดคุยกับท่านนายก ถึงจะไม่อยู่
ผมก็เชื่อว่าฟังในรถ วันนี้ท่านแต่งตั้งอะไรหลายเรื่องท่านท าตามอ าเภอใจ ปปง. เห็นได้ชัดว่า
ยึดอ านาจไล่เลียงมาอย่างท่ีผมว่า เอาพลต ารวจเอกคนสนิทตัวเองเข้ามา มาเป็น มาเป็น  
มาเป็นผูกขาด ผมก็นึกว่ายิ่งกว่าบริษัทเหล้า บริษัทเบียร์อีก ผูกขาด ปปง. จะผูกขาดอย่างนี้
ไปนานเท่าไร ผมเองก็อึดอัดใจไม่รู้จะเสนอแนะอย่างไร เพราะเสนอหลายครั้งท่านก็ตอบ 
ไปมา ไม่มีอะไรท่ีจะต้องตอบกันอีก ผมเรียนอย่างนี้นะครับ พลเอก ประยุทธ์ ท่านเป็นคนท่ี
พูดอย่างท าอย่าง ผมเสนอว่าท่านประยุทธ์เหมาะส าหรับอย่าไปท านโยบายอื่นเลยครับ  
พรรคท่านไปท านโยบายไก่ ๓ อย่าง คิดอย่าง พูดอย่าง ท าอย่าง เหมาะสมส าหรับ 
พลเอก ประยุทธ์ เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยพยายามเต็มท่ีท่ีจะบอกพี่น้องประชาชนว่าเรามา
ปกป้องสิทธิของท่าน เรามาท างานให้ท่าน วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านประธานนะครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านอมรัตน์ ขอเวลามา ๒๕ นาที เชิญครับ 
 



๔๒๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๑๖/๒ 
 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล วันนี้ดิฉันขออภิปรายท่ัวไปในญัตติ  
มาตรา ๑๕๒ โดยไม่ลงมติ ดิฉันจะอภิปรายถึงความล้มเหลวของนโยบายความมั่นคงท่ีมี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้ารัฐบาลตลอดกว่า ๘ ปีท่ีผ่านมาว่าเป็นเพียงแค่
ลมปากท่ีเลื่อนลอยและล้มเหลว สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างไรบ้าง รวมท้ัง  
จะเสนอแนะทางออกใน ๖ ข้อ ในช่วงท้ายค่ะ เห็นกันจะแจ้งว่าความแตกแยกในหมู่
ประชาชนในขณะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนลุกลามบานปลายไปจนถึงความเสื่อม
ศรัทธา มีวิกฤติศรัทธาต่อสถาบันหลักของชาติทุกสถาบัน กอ.รมน. หน่วยงานท่ีถูกสร้าง
ขึ้นมาในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ เมื่อ ๕๐-๖๐ ปีก่อน ด้วยวิธีคิดแบบทหาร มองใครว่า
เป็นคอมมิวนิสต์ มองใครว่าไม่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก็จะต้องถูกจับไป ถูกปราบปราม  
เอาไปขังได้ก็ขัง เอาไปฆ่าได้ก็ฆ่า ดิฉันขอยกตัวอย่างผลงานของ กอ.รมน. ในอดีต ๒ ตัวอย่าง 
ขอสไลด์ (Slide) ด้วยค่ะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นี่ค่ะ เหตุการณ์ถีบลงเขา 
เผาลงถังแดงเกิดขึ้นในปี ๒๕๑๕ เป็นการสังหารประชาชนในประเทศโหดถึง ๓,๐๐๐ ศพ  
ในเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์นี้ท าให้นิสิต นักศึกษาในขณะนั้นเรียกร้องให้มีการยุบ กอ.รมน.  
ท้ิงไป  
  เหตุการณ์ท่ี ๒ คือการเผาหมู่บ้านสังหารประชาชนท่ีบ้านนาทราย จังหวัด
หนองคายในขณะนั้น ซึ่งปรากฏพบว่า กอ.รมน. ยังมีส่วนจัดตั้งมวลชนฝ่ายขวาในเหตุการณ์ 
วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ อีกด้วยค่ะ ส่ิงท่ีท าให้ประเทศเราแตกต่างจากประเทศอื่นท่ีมีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยกันท้ังโลก คือเรามีทหารเป็นผู้เล่นหลักอยู่ในทุกสนาม  
เหมาหมดเบ็ดเสร็จท้ังหน้าท่ีดูแลความมั่นคงภายนอกและภายใน ท าทุกเรื่องตั้งแต่ไม้จิ้มฟัน
ยันเรือรบ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๑๗/๑ 
 
 



๔๒๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๑๗/๑ 
 
แต่พอเรือรบของเราแค่เจอคลื่นลมก็จมลงอย่างน่าอับอาย นับวันกองทัพเข้ามาแทรกแซง
การเมืองโดยใช้ กอ.รมน. เป็นตัวขับเคลื่อน จนท าให้ทุกวันนี้การบริหารราชการแผ่นดิน 
มีลักษณะเป็นรัฐซ้อนรัฐอย่างเต็มรูปแบบ หลังจบสงครามกับคอมมิวนิสต์ องค์กรนี้แทบจะ 
ไม่เหลือภารกิจท่ีจ าเป็นอีกเลย แทบจะสิ้นสภาพอยู่แล้ว แต่ กอ .รมน. ก็ยังด ารงอยู่ได้ 
เพราะว่ากองทัพใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมและประชาชน หลังรัฐประหาร 
ท้ัง ๒ ครั้งมีการเพิ่มบทบาทอ านาจให้กับ กอ.รมน. อย่างยิ่งใหญ่ การรัฐประหารในปี ๒๕๔๙ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใน กอ.รมน. จะให้ท่านดูว่าโครงสร้างการบริหารราชการ 
แบบปกติคือแบบนี้ มีนายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ไปยังหัวหน้า 
ส่วนราชการ และไปท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ พ.ร.บ. ภัยความมั่นคง ปี ๒๕๕๑ ท่ีเกิดขึ้น 
หลังการรัฐประหารปี ๒๕๔๙ ท าให้โครงสร้างมีความผิดปกติออกไป เราจะเห็นได้ชัดว่า 
เกิดการทับซ้อนของโครงสร้างในการบริหารราชการแผ่นดินในปกติท่ีควรจะเป็น คือมีการ 
ให้นายกรัฐมนตรีนั่ ง เป็นต าแหน่งผู้ อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในด้วย เอา ผบ.ทบ. มานั่งเป็นเลขา กอ.รมน. และเอาแม่ทัพภาคมาเป็นเลขา กอ.รมน. 
ด้วยค่ะ เท่านี้ยังไม่พอยังมีการยกระดับ กอ .รมน. ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด  
มีส านักงานของ กอ.รมน. ประจ าอยู่ท่ีศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด นี่คือโครงสร้างท่ีสร้าง
ขึ้นมาทับซ้อนการบริหารราชการแผ่นดินในแบบปกติ โครงสร้างของ กอ.รมน. มีต ารวจ  
มีพลเรือนปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย แต่นั่นก็เพื่อท่ีจะเป็นข้ออ้างความชอบธรรมว่ามีการ 
บูรณาการแล้ว ซึ่งดิฉันก็ได้ทราบว่าต ารวจมีความอึดอัดใจอย่างมากท่ีตัวเองจะต้องมานั่งอยู่
ปลายแถวในโครงสร้างของ กอ.รมน. ในระดับภาคและในระดับจังหวัด และมีการพยายาม 
ท่ีจะเอาตัวเองออกไปจากโครงสร้างนี้แต่ยังไม่ส าเร็จ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ใช้โครงสร้างท่ีล้นเหลือ อ านาจท่ีล้นเหลือ แล้วก็การตีความภัยความมั่นคงถูกขยายขอบเขต
ออกไป ครอบคลุมทุกเรื่องท่ีไม่ใช่กิจของทหาร ไม่ว่าจะเป็นท่องเท่ียว กีฬา รักษาป่า รักษา
สิ่งแวดล้อม มลภาวะ และรวมท้ังความเห็นต่างทางการเมืองด้วย เรียกว่าเข้าไป ส ทุกเรื่อง 
ท่ีไม่ใช่หน้าท่ีของตน เพราะโครงสร้างท่ีวางแล้วก็เอื้ออ านวยให้ท าได้ จริง ๆ แล้วของ  
กอ.รมน. มีฐานะเทียบเท่ากรมกรมหนึ่งเท่านั้น แต่การท่ีมีอ านาจสั่งการข้าราชการพลเรือน
อย่างล้นเหลือท าให้เป็นมากกว่ากระทรวง เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ (Super) กระทรวงเลยก็ได้ 
และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้ กอ.รมน. ในการสอดส่อง ควบคุม ติดตาม 



๔๒๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๑๗/๒ 
 
และคุกคามนักกิจกรรมทางการเมืองและนักการเมืองฝั่งตรงข้ามท่ีอยู่คนละฝั่งกับผู้มีอ านาจ 
และอื่น ๆ ดังท่ีดิฉันจะกล่าวต่อไป และ กอ.รมน. ไม่ใช่มีเพียงงบประมาณส่วนตัวและ 
ก าลังพลส่วนตัวเท่านั้น ยังสามารถท่ีจะสั่งการล้วงไปใช้งบประมาณของทุกกระทรวง ทบวง 
กรมได้ เช่นถ้าจะให้กระทรวงสาธารณสุขส่ง อสม. มาให้ล้างสมองในหลักสูตรล้างสมองของ 
กอ.รมน. ก็ใช้งบของกระทรวงสาธารณสุข ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดเด็กนักเรียนมาอบรม
ตั้งแต่ ป. ๕ ก็ใช้งบของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงจะมีก าลังพล มีงบประมาณให้ใช้ 
อย่างอิ่มหมีพีมันขนาดนี้ แต่หน้าท่ีหลักของ กอ.รมน. คือการดับไฟใต้ ๓ จังหวัดและ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีชายแดนใต้ก็ไม่เคยเบาบางลง แถมยังจะรุนแรงขึ้นอีกทุกที  
ท่านประธานคะ ท่ีบอกว่าหลังการรัฐประหารทุกครั้งก็มีการเพิ่มเติมอ านาจให้กับ กอ.รมน. 
การรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๔๙ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กอ.รมน. เพ่ิมเติมคือมีการจัดให้มี 
กอ .รมน .  ระดับภาคและระดับจั งหวัด  และเมื่ อ  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  
ท าการรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ ก็เดือนแรกเลยมีการปรับโครงสร้าง มีการปรับปรุง  
พ.ร.บ. ความมั่นคง ปี ๒๕๕๑ อีกครั้งหนึ่ง โดยดึงอัยการจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างนี้ด้วย ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๑๘/๑ 
 
ดิฉันถามว่าอัยการท่ีควรจะเป็นองค์กรอิสระแล้วดึงเข้ามาอยู่ในโครงสร้าง มีทหารนั่งหัวโต๊ะ
เป็นผู้บัญชาการภาคของ กอ.รมน. ดิฉันถามว่าแล้วแบบนี้จะให้เชื่อได้อย่างไรว่าเมื่อมี 
คดีความจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง เราจะเชื่อได้อย่างไรในความเป็นอิสระของอัยการ  
ซึ่งเป็นหน้าท่ี เป็นองค์กรท่ีควรจะมีความเป็นอิสระ  สิ่งท่ีน่ากลัวท่ีสุดก็คือโครงสร้าง 
แบบรัฐซ้อนรัฐแบบนี้จะส่งผลระยะยาวกับเราตลอดไปด้วยถ้าไม่มีการแก้ไข แม้ว่า  
วันข้างหน้าเราจะมีนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นพลเรือนแล้วก็ตาม แต่โครงสร้างแบบนี้ท่ีถูกกองทัพ
ครอบเอาไว้ก็จะตามหลอกหลอนเราไปเรื่อย ๆ ไม่ต่างกับช่วงท่ีทหารได้ท าการยึดอ านาจเลย 
งบประมาณของ กอ.รมน. ปีหนึ่งเกือบหมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการแก้ปัญหา
ชายแดนใต้ อาจจะมีข้าราชการของตัวเองจริง ๆ แค่ ๑,๒๐๐ กว่าคนก็จริง แต่มีอ านาจ 
สั่งการเรียกข้าราชการทหาร ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการพลเรือนเข้ามาช่วยงานได้ 
อย่างไม่จ ากัด ขณะนี้ก็มีมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คนแล้ว มีบัญชีผีเต็มไปหมดอย่างท่ีเราเห็น  
เมื่อไม่นานนี้กรณีเมียน้อย ส.ว. ท่ีชื่อ ไปกินเบี้ยเลี้ยง ไปกินเงินเพิ่มพิเศษอยู่ท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ แต่ตัวอยู่ท่ีราชบุรี สามารถพูดได้ ณ ตอนนี้เลยว่า กอ.รมน. หรือกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในนี้เป็นหน่วยงานท่ีเป็นอันตรายท่ีสุดต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ตัวอย่างความเลวร้ายของ กอ.รมน. พฤติกรรมท่ีท ามาตั้งแต่ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยึดอ านาจเมื่อปี ๒๕๕๗ ขอไล่เรียงตัวอย่างดังนี้ พอเริ่มเข้ามา 
๑ เดือนแรกท าการรัฐประหารเสร็จ พลเอก ประยุทธ์ ให้ กอ.รมน. ไปท าเรื่องสิ่งแวดล้อม  
ไปท าการทวงคืนผืนป่า ท าให้ชาวบ้านถูกด าเนินคดีไปมากกว่า ๔๐,๐๐๐ คดี ส่วนใหญ่เป็น
คนยากคนจนท้ังนั้น ชาวสวนยางปลูกต้นยางมาใกล้จะกรีดยางได้ก็ถูกเผาท าลายไปหมด  
โดยไม่จ่ายเงินชดเชย เยียวยา กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเขาอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนก็ถูกไล่เหมือนหมู
เหมือนหมาด้วยวิธีการทหาร ด้วยวิธีคิดแบบทหาร แล้วก็มองคนเป็นศัตรู ตัวอย่างต่อไปค่ะ 
อันนี้ ๑ ปีก่อนการเลือกตั้งในปี ๒๕๖๒ ก่อนท่ี พลเอก ประยุทธ์ จะมีการยอมให้มีการ
เลือกตั้งในปี ๒๕๖๒ ได้มีการใช้งบประมาณของ กอ.รมน. จัดชุดวิทยากรจ านวน ๑๐๐ ชุด 
ตระเวนไปในหมู่บ้านในประเทศไทยท้ังหมดกว่า ๘๓,๐๐๐ หมู่บ้าน เพื่อไปอบรมล้างสมอง 
ให้ชาวบ้านสมาทานแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ให้รังเกียจและต่อต้านแนวคิด
ประชาธิปไตยแบบสากล ไปอบรมชาวบ้านขนาดนี้ให้เลือกคนดีอย่างท่านเป็นนายกรัฐมนตรี 
แต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลค่ะ เมื่อมีการเลือกตั้งในปี ๒๕๖๒ ท่านก็แพ้การเลือกตั้งอยู่ดี 



๔๒๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๑๘/๒ 
 
เพราะชาวบ้านเขารู้ทันแล้วมันล้างสมองได้ไม่หมด สุดท้ายแล้วท่านต้องไปเอา ๒๕๐ ส.ว.  
มาช่วยเลือกให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมใจ ตัวอย่างถัดไปนี่คือตัวอย่างการผลาญงบ
ของ กอ.รมน. อยู่ดี ๆ เอางบประมาณ ๒๐ ล้านบาท มาจัดคอนเสิร์ตท่ีห้างพารากอน 
ใจกลางกรุง ดูสภาพคนดูค่ะ ผมทรงเดียวกันหมดเลย ขาว ๓ ด้านแบบนี้ อย่างนี้ท าไมไม่จัด
ในค่ายทหารไปเสียเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองเงิน จัดแบบนี้คนท่ีได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของห้าง
แล้วก็บริษัทผู้จัดงานเท่านั้น และดิฉันได้เห็นข่าวและเห็นภาพท่ี พลเอก ประยุทธ์ สะอื้นไห้ 
เมื่อไปดูคอนเสิร์ตนี้ถึงกับซาบซึ้งหลั่งน้ าตาสะอื้นไห้ด้วยความซาบซึ้ง ดิฉันก็ร้องไห้เหมือนกัน 
ดิฉันเห็นแล้วก็ร้องไห้ ร้องไห้เสียดายสตางค์ ถามว่าท าแบบนี้มีประโยชน์อะไรนอกจาก 
ผลาญงบประมาณของชาติ ตัวอย่างต่อไป ชอบไปยุ่งกับเด็กนักเรียนด้วย ขยายภารกิจ  
ของตัวเอง เข้าไปแทรกซึมอบรมกันถึงในโรงเรียน เด็กตัวเล็กตัวน้อย อันนี้เป็นโครงการ
อบรมเยาวชนทางสายใหม่ต้านภัยยาเสพติด ท่านประธานดูค่ะ การเอาเด็กมาถือป้าย 
เดินไปอย่างนี้ตากแดดร้อน ๆ ริมถนนมีทหารเดินคุม อย่างนี้ดิฉันถามว่ามันแก้ปัญหา  
ยาเสพติดได้อย่างไร กอ.รมน. ยังบุกโรงเรียน ไปตรวจสอบนักเรียนชู ๓ นิ้วถึงในโรงเรียน เข้า
ไปก้าวก่ายยุ่มย่ามในสถานท่ีท่ีสุดท้ายท่ีควรจะเข้าไปเลย -------------------------------------- 
 

 - ๒๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๒๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๑๙/๑ 
 
ดิฉันถามว่าตอนนี้จนตรอกขนาดต้องไปมองหาภัยความมั่นคงกันถึงในโรงเรียนแล้วหรือคะ  
ยังไม่พอค่ะ กอ.รมน. ยังสถาปนาตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาประวัติศาสตร์ เข้าไปผูกขาด 
การตีความการศึกษาประวัติศาสตร์  อันนี้มันคือหน้า ท่ีของทหารจริง ๆ หรือคะ  
เก่งไปทุกเรื่องเลยนะคะ ถ้าท่านแสนรู้ขนาดนี้จริง ๆ คงไม่ลากให้ประเทศของเรามาติดกับดัก 
๘ ปี แปดเปื้อนอย่างทุกวันนี้  อีกตัวอย่างหนึ่ งมีการบุกเข้าไปถึงในร้านเกมเด็ก ๆ  
เล่นบอร์ด (Board) เกมกันก็กลัวระแวงชายชาติทหารแท้ ๆ แทนท่ีจะไปสู้รบกับอริราชศัตรู
ไปสู้รบกับเด็กในร้านเกมค่ะ เป็นภาพท่ีทนเห็นไม่ได้จริง ๆ ถ้าท่านขยันได้สักครึ่งหนึ่งท่ีไป  
จับเด็ก ท่ีไปบุกในโรงเรียน ขยันไปจับยาบ้า ค้าของเถื่อน ค้ามนุษย์ ค้ายา ต ารวจน้ าดีอย่าง 
พลต ารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ คงไม่ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ ล่าสุดนี้วันดีคืนดีก็เอาทหาร 
๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ คน ไปร ามวยเพื่อบันทึกลงกินเนส บุ๊ก ออฟ เวิร์ล เรกคอร์ด (Guinness 
Book of World Records) ดิฉันถามว่ามันว่างมากหรือคะ อันนี้ละถึงต้องลดขนาดกองทัพ 
และจริง ๆ แล้วเอาไป ๓-๔ คน ไปร าก็พอ อย่างไรก็ได้บันทึกอยู่แล้ว เพราะไม่มีใคร 
มาแข่งกับเราในเรื่องแบบนี้  เรื่องท่ีส าคัญท่ีสุดและเป็นงานถนัดท่ีสุดของ กอ .รมน.  
ก็คือฟื้นการจัดตั้งมวลชนเหมือนท่ีเคยท าในสมัยสงครามเย็นยุคขวาพิฆาตซ้าย เป็นงานท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ เป็นต้นตอท่ีจะรื้อฟื้นการจัดตั้งมวลชนแบบนี้ ขยายฐานมวลชนใหม่ ๆ  
ให้ช่วยมาเป็นแขนเป็นขาให้กับ กอ.รมน. ให้คอยมองสอดส่องหาศัตรูภายในชาติตลอดเวลา
ด้วยแนวคิดแบบทหาร และไม่ใช่เพียงเท่านี้ยังมีหลักสูตรยิบย่อยเพ่ือล้างสมองคนท่ัวประเทศ
ไปจนถึงเด็กชั้นมัธยม โดยเฉพาะตอนนี้สมาชิกของไทยอาสาป้องกันชาติก็มีมากกว่า  
๒๓๓,๐๐๐ กว่าคนแล้ว ท่ีพร้อมจะถูกระดมกันออกมาตอบสนองความมั่นคงของรัฐบาล  
มีงานวิจัยท่ีทรงคุณค่าของศาสตราจารย์ดอกเตอร์ พวงทอง ภวัครพันธุ์ ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ 
ไปติดตามอ่านได้ มวลชนท้ังหมดท่ีถูกจัดตั้งมามีมากกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน แล้วค่ะ สรุปได้ว่า
งานของ กอ.รมน. คืองานสร้างอารมณ์ ความรู้สึกและสร้างความเข้าใจผิด สร้างความ 
เกลียดชังให้ประชาชนมองเห็นว่ามีศัตรูอยู่ในประเทศและให้คนอีกกลุ่มหนึ่งต้องมาต่อต้าน
ต้องมาปกป้อง และเป็นการสร้างความขัดแย้งกันเองให้หมู่ประชาชนมีการหลอนกันเอง  
ท้ังนี้ท้ังนั้นท้ังหมดก็เพื่อรักษาอ านาจของกองทัพไว้ในยุคสมัยท่ีแทบจะไม่เหลือภารกิจอีกแล้ว 
ตัวอย่างนะคะ ดิฉันไม่ได้คิดหรือว่ากล่าวหาไปเอง ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดอันนี้คือ
หนังสือท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าส่งไปถึงราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จ 



๔๒๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๑๙/๒ 
 
พระนางเจ้าพระบรมราชินี เป็นปี ๒๕๕๕ ขณะนั้น พลเอก ประยุทธ์ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้บัญชาการทหารบกและเป็นรองผู้อ านวยการ กอ.รมน. มีใจความว่าจะรื้อฟื้นการจัด
กิจกรรมไทยอาสาป้องกันชาติให้เป็นมวลชนหลักในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์   
นี่เห็นได้ชัดว่าหากินกับการปั่นหัวประชาชนให้เข้าใจผิดภายใต้แนวคิดทางการเมือง แตกแยก
ทางการเมือง ๑๐ กว่าปีนี้มีคนบางกลุ่มพยายามจะดึงเอาสถาบันมาเป็นประเด็น 
ทางการเมือง ชี้หน้าคนนั้นชี้หน้าคนนี้ว่าไม่จงรักภักดีเพื่อก าจัดเขาออกไปจากการเมือง  
ไล่ออกนอกประเทศบ้าง หนักเข้าก็อ้างว่าจะต้องปกป้องสถาบันและเอาเป็นเหตุในการท า
รัฐประหาร ท่านประธานคะ หากทหารมีความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีเป็นผู้บัญชาการทหารบก  
ในขณะนั้นคงไม่ท าหนังสือนี้เวียนขึ้นไป เอามาเป็นเงื่อนไขในการสร้างความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนด้วยกันเองใช่ไหมคะ ตัวอย่างสุดท้ายคือการแก้ปัญหาชายแดนใต้ท่ีควรจะเป็น
เรื่องท่ี กอ.รมน. ถนัดท่ีสุด เพราะได้งบประมาณเยอะท่ีสุดและมีก าลังพลมากท่ีสุด แต่สิ่งท่ี 
พี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ได้รับก็คือการให้ข่าวปลอมค่ะ เพื่อสร้างความเกลียดชัง 
และความแตกแยก ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๒๐/๑ 
 
ดิฉันจะขอยกตัวอย่างเว็บไซต์พูโลนี (Website Pulony) ท่ีสร้างข่าวปลอม สร้างข่าวปลอม
โจมตีกลุ่มการเมืองฝั่งตรงข้าม โจมตีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและเอ็นจีโอ (NGO)  
ท าโดย กอ.รมน. พอถูกเปิดเผยมาครั้งแรกก็ออกมาอ้อมแอ้มชี้แจงว่าท าไปเพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง แต่พอนึกขึ้นได้ว่าโอ้ออกมายอมรับไม่ได้ ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ท า  
แต่สุดท้ายแล้วก็ยอมท่ีจะยุติการลงคอนเทนต์ (Content) ใด ๆ ในเว็บไซต์ (Website) นี้ 
ไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลังจากนี้เอางบลับไปท าอะไรต่อ มาดูคลิป (Clip) 
ท่ีจะจะท่ี กอ.รมน. ไปเดินสายเปิดคลิป (Clip) ล้างสมองคนท่ัวประเทศ ขอคลิป (Clip) ค่ะ 
อันนี้บิดเบือน ใส่ร้ายคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกล 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นี่เป็นคลิป (Clip) ท่ีเอาไป
ประกอบการบรรยายเดินสายท่ัวประเทศค่ะ เห็นชัด ๆ ท้ังภาพ ท้ังเสียงและเป็นการใส่ร้าย 
คณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกล สร้างความเกลียดชังว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับกระบวนการ 
กลุ่มบีอาร์เอ็น (BRN) แอบแฝงแนวคิดแบ่งแยกดินแดน โสโครกกันถึงขนาดนี้เลยหรือ 
ท่ีจะต้องเดินสายบรรยายแบบนี้ ท้ังหมดนั้นสะท้อนนะคะ นับว่านโยบายความมั่นคงของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยิ่งท าไปยิ่งสร้างปัญหา ยิ่งนานไปยิ่งขัดแย้ง การยืนอยู่บน 
วิธีคิดแบบทหารท่ีผิดยุคผิดสมัย ไม่เข้าใจประชาธิปไตย ท าให้เกิดกระบวนการเรียกร้อง  
ความเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ออกมาเพื่อขับไล่ทรร าช ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  
และเกิดข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันเบ่งบานเป็นดอกเห็ดตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา 
ถึงปัจจุบัน นอกจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่เคยออกมารับฟังกลับท าในสิ่ง  
ตรงข้ามคือใช้ความรุนแรงตลอดเวลา ใช้ศาลทหาร คุก ตะรางและกฎหมายความมั่นคง  
ทุกฉบับมาจัดการกับเยาวชนท่ีเป็นอนาคตของชาติท่ีเขาเพียงแต่ออกมาตั้งค าถามและ 
ตอบแทนพวกเขาด้วยความรุนแรงต่อเนื่องตลอดมา ควบคุม คุกคาม ปราบปราม 
ด้วยกระสุนยาง ไม้กระบอง และยัดเยียดคดีความให้พวกเขาด้วยแก๊สน้ าตาด้วย คดีความ  
มาตรา ๑๑๒  มาตรา ๑๑๖ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือท่ีลุแก่อ านาจและไม่แคร์ (Care)  
ต่อสายตาชาวโลกค่ะ เห็นได้ชัดใช้ความรุนแรงจนมาถึงเดือนพฤศจิกายนปีท่ีแล้วค่ะ ท่ีเราจัด
เอเปก (APEC) ยังเลือกใช้วิธีแบบเดิมตลอดมาท้ัง ๆ ท่ีการประชุมนานาชาติโดยปกติท่ัวไป 
ก็มีการชุมนุมอย่างสงบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่เป็นเรื่องท่ี พลเอก ประยุทธ์ รับไม่ได้ค่ะ  



๔๒๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๒๐/๒ 
 
ขณะนี้มากกว่า ๒,๐๐๐ คนแล้วท่ีถูกด าเนินคดีความมั่นคง แม้นแต่เด็กผู้หญิงอายุ ๑๔ ปี 
ท่ีแค่ออกมาเขียนความคิดเห็นทางการเมืองบนพื้นก็โดนด าเนินคดีด้วยมาตรา ๑๑๒ ค่ะ  
เด็กผู้หญิงผูกโบว์ (Bow) ขาวตอนนี้น้องเมนูต้องลี้ภัยไปท่ีแคนาดาแล้ว น้องผู้หญิงอีก ๒ คน
ตะวันและแบมตอนนี้ก็ต้องออกมาเรียกร้องขอให้ศาลท าตามกฎหมาย มีท่ีไหนต้องให้เด็ก
ออกมาเรียกร้องให้ศาลท าตามกฎหมายค่ะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือผู้น าท่ีท าให้
ประเทศชาติท่ีรักของเรากลายเป็นรัฐท่ีอ่อนแอ เปราะบาง อ่อนไหวชนิดท่ีแทบจะยืน  
แล้วก็ล้มค่ะ ถึงกระนั้นก็พยายามจะอยู่ต่อเพื่อจะถ่วงความเจริญไปอีกนานอย่างไม่ละอาย 
ผลงานของ พลเอก ประยุทธ์ อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังรัฐประหารจนถึงบัดนี้มีจ านวนผู้ลี้ภัย  
ทางการเมืองมากเป็นประวัติการณ์หลังจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ท่านประธานคะ 
ดิฉันขอเสนอไปยังรัฐบาลว่าการด าเนินนโยบายความมั่นคงแบบเดิม ๆ ท่ีใช้ กอ.รมน. เข้าไป
แก้ปัญหาทุกเรื่องด้วยวิธีคิดแบบทหาร ด้วยวิธีแก้ไขปัญหาแบบทหารและกินงบประมาณ 
โดยทหารจะต้องยุติลงได้แล้วในทันทีค่ะ รัฐบาลท่ีเหมาะสมกับโลกยุคใหม่จะต้อง 
หยุดหมกมุ่นกับเร่ืองหาศัตรูภายในชาติและต้องไม่แช่แข็งตัวเองนะคะ -------------------------- 
 

- ๒๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๒๑/๑ 
 
ศึกษาเรียนรู้ความมั่นคงในโลกยุคใหม่ เช่น ความมั่นคงเรื่องโลกร้อน ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยียังมีความมั่นคงอื่น ๆ เช่น ความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์สมัยใหม่ ความมั่นคง
ทางอาหาร อีกมากมายค่ะ ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลคือจะต้องมีการด าเนินนโยบาย  
ความมั่นคงท่ีเปลี่ยนแนวคิด หลักคิดเสียใหม่ เอาทหารออกจากภารกิจการดูแลความมั่นคง
ภายในอย่างรีบด่วน ไปดูแลเฉพาะความมั่นคงจากภัยภายนอก เรื่องภายในต้องเป็นหน้าท่ี
ของพลเรือนเท่านั้น ด้วยวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาแบบพลเรือนเท่านั้น หากมีปัญหาขัดแย้ง
ภายในประเทศต้องแก้ปัญหาด้วยวิถีทางทางการเมืองเท่านั้น เพราะมีประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองปรากฏให้เราเห็นเป็นตัวอย่างอีกมากมายค่ะ  
ในเอเชีย (Asia) ก็มีเช่นประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย 
ต้องด าเนินนโยบายความมั่นคงท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยหลักการท่ีหนักแน่นว่า 
ความมั่นคงของประชาชนคือความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่ความมั่นคงของชาติคือความมั่นคง
ของทรราช ท่ีผ่านมาคุณจับคนไปขังได้ คุณฆ่าคนได้ก็เพราะว่ามองประชาชนท่ีเพียงคิดต่าง  
มีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่าง มองเป็นศัตรู มองเป็นภัยมั่นคงของรัฐต้องก าจัด  ขจัด 
ให้หมดไปเหมือนท่ีท ากับอริราชศัตรู พรรคก้าวไกลขอเสนอทางแก้ปัญหา ๖ ข้อดังนี้ค่ะ  
๑. ยุบ กอ.รมน. ท้ิงไปโดยท าคู่ไปกับการปฏิรูปกองทัพ เพราะองค์กรนี้ไม่มีความจ าเป็น 
อีกต่อไปดังท่ีได้อภิปรายไปแล้วนะคะ ๒. ปฏิรูปสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ สมช. องค์กรนี้
เป็นองค์กรพลเรือน แต่คนท่ีมานั่งเลขาธิการ สมช. เป็นนายทหารแก่ ๆ ท่ีเกษียณอายุ 
ไม่ทันต่อโลก ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต าแหน่งท่ีส าคัญท่ีให้ค าปรึกษากับรัฐบาลในเรื่อง
การแก้ปัญหาความมั่นคงภายในแบบนี้จะต้องเป็นของพลเรือนท่ีมีความรู้ความสามารถ
เช่ียวชาญเฉพาะ ๓. ต้องแก้ไขกฎหมายความมั่นคง ๓ ฉบับ คือ กฎอัยการศึก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
และกฎหมายความมั่นคง มาตรา ๑๑๖  มาตรา ๑๑๒ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ กฎอัยการศึก
ต้องแก้ไขให้อ านาจในการประกาศกฎอัยการศึกเป็นของรัฐบาลพลเรือน ไม่ใช่อย่างท่ีเป็นมา
ท่ีประกาศกฎอัยการศึกโดยทหารแล้วยกเลิกโดยพระบรมราชโองการอย่างท่ีผ่านมา พอวันดี
คืนร้ายประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็ เข็นรถถังเข้ามายึดอ านาจจากรัฐบาลพลเรือน 
การประกาศกฎอัยการศึกและการยกเลิกการประกาศจะต้องประกาศต่อเมื่อมีศึกจาก
ภายนอกเท่านั้น และต้องเลิกโอนคดีท่ัว ๆ ไปขึ้นสู่ศาลทหารด้วยค่ะ การออก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ส่วนกฎหมายความมั่นคงมาตรา ๑๑๖ 



๔๓๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๒๑/๒ 
 
มาตรา ๑๑๒ พ.ร.บ. คอมจะต้องถูกออกแบบแก้ไขในหลักการเพื่อไม่ให้ถูกน าไปใช้ 
อย่างเหวี่ยงแหในคดีทางการเมืองอย่างปัจจุบันค่ะ และให้สัตยาบันกรุงโรมหรือลงนาม 
ในสัตยาบันศาลอาญาระหว่างประเทศไอซีซี (ICC) เพื่อคุ้มครองประชาชน เมื่อกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศถึงทางตันเราจะสามารถพึ่งพาไอซีซี (ICC) ได้จากการใช้อ านาจท่ีเกินเลย
ท่ีรัฐท าต่อประชาชนหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้องมีการน าผู้ท าผิดไปลงโทษและเป็นการ
ป้องปรามอาชญากรรมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต การลงสัตยาบันไอซีซี (ICC) จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันกษัตริย์หรือขัดมาตรา ๖ อย่างท่ีใคร ๆ ชอบกล่าวอ้าง เพราะประเทศท่ีปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหมือนพวกเรา  
ก็ล้วนแต่ลงนามในไอซีซี (ICC) ไปแล้ว เป็นต้นว่า กัมพูชา สเปน ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 
ดิ ฉั นขอถามว่ าถ้ า ไม่ ไ ด้ ท า ผิ ดแล้ วกลั ว อะ ไ รกั บการลงนามใน ไอซี ซี  (ICC) คะ  
๕. ออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเป็นผลพวงของการบริหารประเทศ
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีเป็นผลพวงจากความแตกแยกท่ีท่านจงใจสร้างขึ้น  
ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกด าเนินคดีทางการเมืองท้ังคดีมาตรา ๑๑๒  
มาตรา ๑๑๖ และ พ.ร.บ. คอมท้ังหมดค่ะ ท่านประธานคะ เมื่อเร็ว ๆ นี้ดิฉันได้เห็น  
พลเอก ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ไม่กี่วันนี้มีใจความว่าประยุทธ์ลั่น ปิดประตูนิรโทษกรรม  
ดิฉันขอถาม ๒ ค าถาม ฝากท่านประธานไปถึง พลเอก ประยุทธ์ ด้วย ๑. ท่านพูดหมา ๆ 
แบบนั้นได้อย่างไรคะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านอมรัตน์ครับ  
   (นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ต้อง 
ประท้วงหรอกครับ เดี๋ยวประธานวินิจฉัยเอง 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  หลายเรื่องครับ ประท้วง 
เสร็จก่อนท่านประธานครับ เป็นสิทธิตามข้อบังคับครับ 
 

- ๒๒๒/๑ 
 



๔๓๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๒๒/๑ 
 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านสมาชิกท่านนี้ประท้วง 
ตามข้อ ๖๙ เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าอยู่ ๆ ท่านนายกรัฐมนตรี 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านแนะน า
ตัวเองก่อนแล้วกัน 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ  
ผม สายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมประท้วง 
ตามข้อ ๖๙ ท่ีท่านสมาชิกท่านนี้พูดเร็วมากฟังได้ศัพท์บ้าง ไม่ได้บ้าง ท่ีท่านบอกว่า 
ข้อ ๖๙ วรรคสองห้ามพูดใส่ร้ายป้ายสี  ผมเรียนว่า ท่ี ท่านผู้หญิงคนนี้พูดว่ าอยู่  ๆ 
นายกรัฐมนตรีน ารถถังมายึดอ านาจท่ีผ่านมาปี ๒๕๕๗ ไม่มีรถถังสักคันหนึ่ง ผมว่าให้ถอน 
พูดอย่างนี้มันเท่ากับดูถูกท่านนายกรัฐมนตรีว่าน ารถถังมา ผมไม่เห็นครับ แล้วท่ีออกมา 
ยึดอ านาจก็เนื่องจากคนไทยแตกแยก แล้วผมคิดว่าเมื่อสักครู่ฟังไปฟังมาเหมือนกับว่าท่ีนายก
ประชุมเอเปก (APEC) ท่านพวกนี้อยู่เบื้องหลังในการชุมนมุด้วย ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสายัณห์
ท่านไม่ต้องอภิปรายนะครับ ท่านประท้วงเพียงแต่ว่าให้บอกว่าผิดข้อบังคับข้อไหน  
เร่ืองประเด็นไหน อะไรต่าง ๆ ประธานจะวินิจฉัยนะครับ  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานค่ะ ดิฉัน 
ถูกพาดพิงค่ะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวนะครับ 
คือมันก็พาดพิงกันอยู่แล้วละครับ เพราะท่านอภิปรายอยู่ ผมเรียนอย่างนี้ ผมขอวินิจฉัยว่า
ประเด็นท่ีท่านสายัณห์ประท้วงมานั้นผมเห็นว่ายังไม่ผิดข้อบังคับ แต่ประเด็นท่ีผมต้องให้ 
ท่านอมรัตน์ต้องถอนคือการท่ีพูดไปเมื่อสักครู่นี้  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  พูดว่าอะไรคะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีพูดสุดท้าย
นี่ละครับ บอกว่านายกฯ พูดหมา ๆ ได้อย่างไร ไม่ควรจะเอามาใช้ในสภาแห่งนี้ ท่านถอนครับ  
 
 



๔๓๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๒๒/๒ 
 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ได้ค่ะ ดิฉันขอถอนนะคะ  
ว่าค าพูดท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่าจะปิดประตูการนิรโทษกรรมเป็นค าพูด 
หมา ๆ ค่ะ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ต้องย้ า 
อีกแล้วครับ ขอให้ถอนค าพูดก็พอ ท่านถอนเลย 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ขอถอนค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออย่างนี้
คุณอมรัตน์ครับ ผมฝากนิดหนึ่งว่าในสภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรตินะครับ ถึงแม้เราจะ 
ไม่พอใจกันเป็นการส่วนตัวอะไรก็ตาม ก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ควรจะเอาค าพูด 
ท่ีไม่ค่อยเหมาะสมมาใช้นะครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณค่ะ ดิฉันเอาค าพูด
ท่ีประชาชนฝากมาในฐานะผู้แทนราษฎร  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  จะไปเอา
ค าพูดท่ีประชาชนฝากมาไม่ได้ครับ ท่านอยู่ท่ีนี่ท่านเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฉะนั้นจะไปเอา
ค าพูดท่ีคนอื่นพูดที่ไม่มีหลักอะไรมาไม่ได้ครับ เชิญอภิปรายต่อครับ  
   (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ข้อแรกถามไปแล้ว ข้อท่ี ๒ 
ฝากไปถึงท่าน พลเอก ประยุทธ์  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยว ๆ  
มีท่านสมาชิกประท้วงอีกครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ 
คือผมไม่จ าเป็นต้องบอกว่าข้อบังคับท่ีเท่าไร แต่ผมจะบอกเนื้อหาของข้อบังคับ การกล่าว 
ก็เช่นเดียวกัน การอภิปรายลักษณะนี้เป็นการใช้ค าพูดท่ีหยาบ และมีการพูดเพื่อตอกย้ า 
จะถอนแล้วก็ตอกย้ า ค าพูดเหล่านี้ล้วนเป็นพิษต่อร่างกายของเขาท้ังนั้น ฉะนั้นขอให้ 
ท่านประธานอย่าให้เขาตอกย้ าอย่างนี้ สุภาพสตรีไม่น่ารักครับแบบนี้ สมาชิกท่ีเป็นสุภาพสตรี
แบบนี้ไม่น่ารักหรอกครับ ปากอย่างกับหมา  
 



๔๓๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๒๒/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านนิโรธ 
ก็ให้ถอนค าว่า หมา ออกเสียครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ถ้าผมถอนสุภาพสตรีผู้นี้คือปากหมา
ขอถอนออกครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอถอนแล้ว  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ถือสาค่ะ
ท่านประธาน แล้วอีกข้อหนึ่งที่ดิฉันฝากไปถึง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไปไม่ให้
พูดค านี้อีกนะครับ ให้เจ้าหน้าท่ีช่วยตัดด้วยครับ บันทึกเอาไว้อายลูกหลานเขาในอนาคต
ข้างหน้า เชิญครับ  
  นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ )  :   ท่านประธานคะ  
อีกค าถามหนึ่งท่ีจะฝากท่านประธานผ่านไปถาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าทุกครั้งท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดค าว่า กฎหมาย หรือให้ใครท าตามกฎหมาย ดิฉันถามจริง ๆ 
ดิฉันรู้ว่าท่านไม่อายคน แต่ท่านอายฟ้าดินบ้างหรือเปล่าในฐานะท่ีเป็นคนท่ียึดอ านาจ 
ฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วก็ท านิรโทษกรรมให้ตัวเองก่อนเพื่อนเลยค่ะ แล้วท าไมประชาชนตัวเล็ก
ตัวน้อยท่ีโดนคดีความมั่นคงเล็ก ๆ น้อย ๆ จะได้รับการนิรโทษกรรมไม่ได้ นโยบาย ๖ ข้อ 
ท่ีดิฉันได้กล่าวมาดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลท่ีมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าไม่สามารถ 
ท าได้ เพราะถ้าท าได้ก็คงท าไปนานแล้ว ฉะนั้นดิฉันขอให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันภัยเงียบ 
ท่ี เกิดขึ้นท่ีแทรกซึมในสังคมผ่านกลไก กอ .รมน. และทราบว่ามันเลวร้ายแค่ ไหน  
และข้อเสนอแนะ ๖ ข้อที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วว่ามันสามารถแก้ไขได้อย่างไร -------------------- 
 
                - ๒๒๓/๑ 
 
 
 
 
 



๔๓๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๒๓/๑ 
 
ขอให้ประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุดในประเทศนี้ร่วมกันทวงคืนประเทศไทยท่ีรักของเรา  
ออกมาจากเงื้อมมือของกองทัพ เพื่อให้ประเทศของเรามีการเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต 
และส่งต่อประเทศไทยท่ีรักของเราท่ีอบอุ่นไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา ขอบคุณค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านสมาชิกครับ ก่อนท่ีท่านพิจารณ์จะอภิปราย ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ขอชี้แจง  
เชิญท่านนายกครับ  
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกทุกท่าน  
ผมขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยในการชี้แจงใน ๒-๓ ประเด็น  
   ประเด็นแรก ในกรณีคดีตู้ห่าวอะไรท่ีพูดกันมาหลายท่าน ผมก็ย้อนกลับไป 
นิดหนึ่งก็แล้วกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานพอสมควร จริง ๆ แล้วก็เกิดมา 
ตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๕๗ แล้วตัวตู้ห่าวเข้ามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ มีการอนุมัติ อนุญาตเรื่องสัญชาติ
อะไรต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ กระบวนการเรื่องสัญชาติก็เดินมาเรื่อยจนกระท่ังถึงรัฐบาล
ปัจจุบัน ในเมื่อท่านเสนอมาตามนั้นแล้วตรวจสอบแล้วมันถูกต้องมันก็เป็นการอนุมัติ 
ตามขั้นตอนตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นคิดย้อนกลับไปให้ผมนิดหนึ่งก็แล้วกัน เกิดมาตั้งแต่
ก่อนปี ๒๕๕๗ ท่ีเขาเข้ามา แล้วพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อเราทราบในวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า 
ท าไมท่ีผ่านมาไม่มีใครทราบเลยหรืออย่างไร วันนี้ก็ต้องมีการฟ้องร้อง มีการให้ข้อมูลมาจาก
ประชาชน ภาคประชาชน ซึ่งผมก็รับมาหมดทุกเรื่อง เมื่อผมทราบผมก็ให้สืบสวนสอบสวน 
เพราะจริง ๆ แล้วก็ไม่อยากจะโทษใคร มันอาจจะถูกปล่อยปละมานานแล้ว เงินเหล่านี้ 
ผมย้อนกลับไปให้สอบสวนกลับมาว่าใช้กันมาอย่างไร เมื่อไร ก็ทราบว่าได้ใช้ในการซื้อกิจการ
อสังหาริมทรัพย์ เรียกว่ายกหมู่บ้าน ผมไม่ทราบว่าบริษัทของใครอีกเหมือนกัน ยกหมู่บ้าน
หลายหมู่บ้านด้วยกัน ส าหรับรัฐบาลนี้ไม่มีแน่นอนในการขายบ้านแล้วแถมสัญชาติให้  
ไม่มีนะครับ ถ้าไปเช็ก (Check) ดี ๆ ภรรยาตู้ห่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับ ขออนุญาตกล่าวถึง 
กับอดีตรัฐมนตรีสมัยบางพรรคก็แล้วกัน ไปดูข้อมูลข้อเท็จจริง ผมยืนยันว่าตั้งแต่ต้น  
คุณชูวิทย์ก็ได้มาเจอผม ผมก็รับฟังท่าน แล้วก็ได้ส่งข้อมูลให้กับต ารวจด าเนินการโดยทันที 
หลักนิติธรรมก็ต้องมี ผมท าถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจ ไม่ทันใจทุกคน การด าเนินการ 
 



๔๓๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๒๓/๒ 
 
บางอย่างอยู่ในขั้นตอน บางอย่างเปิดเผยได้ บางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้ เพราะอยู่ในขั้นตอน
กระบวนการสอบสวนนะครับ  
   ประเด็นท่ี ๒ กรณีการออกหมายเรียก ส.ว. อุปกิต ของพนักงานสอบสวน
กองบัญชาการ บช.ปส. กองบัญชาการต ารวจนครบาล และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
ได้มีการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันและสามารถขยายผลด าเนินคดี 
ได้หลายราย บางรายก็หลบหนีไป ซึ่งพนักงานสอบสวนเขาก็ออกหมายจับและติดตามจับกุม
มาได้ บางรายท่ีหลบหนีอยู่ก็ยังสืบสวนเพื่อจะต้องจับกุมให้ได้ ส่วนท่ีท่านสมาชิกได้อภิปราย
ว่ามี ส.ว. เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันนั้น ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ท้ังสืบสวนและสอบสวนก็ได้เข้าไป
ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ป. วิ. อาญา ส่วนการเพิกถอนหมายจับก็เป็น
ดุลยพินิจของทางฝ่ายตุลาการ ซึ่งก็มีความเห็นให้พนักงานสอบสวนไปออกหมายเรียกก่อน 
เรื่องนี้ผมไม่ขอเข้าไปก้าวก่าย ไม่ได้ช่วยเหลือใคร นี่คือกระบวนการทางกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนี้ ความเห็นนี้เนื่องจากที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าท่ีของฝ่ายบริหาร เป็นหน้าท่ีของกระบวนการยุติธรรม เริ่มต้นตั้งแต่ต ารวจ อัยการ ศาล 
แล้วเรื่องนี้เป็นความผิดนอกราชอาณาจักร ท่ีพนักงานสอบสวนต้องร่วมท าการสอบสวน
ร่วมกับพนักงานอัยการท่ีอัยการสูงสุดมอบหมายตามกฎหมาย ผมก็ให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายเข้ามาสอบสวนด้วยกัน ผมสั่งท่านไม่ได้อยู่แล้ว เป็นเรื่องของ
กระบวนการในการบูรณาการ ในการบริหารจัดการคดีนี้ให้สิ้นสุดให้ได้โดยเร็ว เพราะฉะนั้น
จ าเป็นต้องมีการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมรอบคอบก่อน ถ้าพบว่ามีใคร
เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีกก็จะออกหมายเรียก ส่วนจะเรียกตอนไหน อย่างไร ก็เป็นดุลยพินิจ 
และการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย ป. วิ. อาญา ซึ่งคดียังอยู่ระหว่าง 
การสอบสวน และยังอยู่ภายในอายุความ ถ้าออกหมายเรียกไปเมื่อไร ภายใน ๑๕ วัน 
ไม่มาพบพนักงานสอบสวนเขาก็มีเหตุในการท่ีจะออกหมายจับ เพราะฉะนั้นไม่มีใคร 
ไปเอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลืออย่างไรได้หรอกนะครับ เพราะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  
 

 - ๒๒๔/๑ 
 

 



๔๓๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           นัชชา ๒๒๔/๑ 
 
  ประเด็นท่ี ๓ กลุ่มธุรกิจจีนสีเทาผับจินหลิง เรื่องนี้ต ารวจนครบาลได้มี 
การสืบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลก็ได้ผู้ต้องหามาหลายสิบราย บางรายก็หลบหนี 
ออกหมายจับ และอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมมาด าเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนท่ีพูดว่า 
มีต ารวจเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันผู้บังคับบัญชาก็มีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวน มีค าสั่ง 
ให้ออกราชการไว้ก่อนไปแล้ว รายใดดูแล้วว่ามีความผิดอาญาด้วยก็ด าเนินคดีอาญาไปตาม
กฎหมาย ส่วนท่ีบอกว่าไปย้ายคนขยันคนท างาน เรื่องนี้เป็นเรื่องของการแต่งตั้ง โยกย้าย  
ซึ่งอยู่ภายในอ านาจของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติซึ่ งได้พิจารณาไปตามกฎเกณฑ์
หลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ของเขาแล้ว 
   ประเด็นท่ี ๔ กรณีหยู ซินฉี ตั้งสมาคมปลอมเพื่อช่วยท าวีซ่า (Visa) น าคนจีน 
สีเทาเข้าประเทศในห้วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จ านวน ๗,๐๐๐ คน โดยมีเจ้าหน้าท่ี ตม. 
ช่วยเหลือ วันนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  
ได้ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าให้ทางสื่อมวลชนทราบเป็นระยะ ๆ แล้ว ก็จะเห็นว่าต ารวจ 
เขาพยายามจะท าด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากพบเจ้าหน้าท่ีผู้ใดเป็นผู้กระท าผิดก็ต้อง
ด าเนินการท้ังวินัยและอาญาไม่มีการยกเว้น รวมท้ังคนไทยอีกหลายคนท่ีอาจจะเข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยท่ีได้รับประโยชน์ เรื่องนี้ผมก็ได้ยืนยันอยู่เสมอมา ผมจะไม่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองเหล่านี้เป็นเด็ดขาด เพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 
   ในเรื่องของกรณีท่ีท่านพูดถึงคอร์รัปชันโน่นนี่อะไรต่าง ๆ ผมก็ไม่อยากจะ
ย้อนกลับไป หลายท่านก็ยั งกล้าจะพูดออกมา อดีตรัฐมนตรีหลายคนก็มีปัญหา 
เรื่องคอร์รัปชันติดคุกหลายคน ไปต่างประเทศก็มี ตั้งแต่รัฐบาลปี ๒๕๕๗ ของผมยังไม่มี
รัฐมนตรีท่านไหนติดคุกสักรายเลย นี่คือข้อเท็จจริง 
   ต่อไปเรื่องท่ีสมาชิกท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่เรื่อง กอ.รมน. ผมก็ไม่เห็นจะมี
ปัญหาอะไรกับใคร คนดี ๆ เขาก็ไม่เห็นมีปัญหา มีท่านมีปัญหา ท่านมีปัญหากับกฎหมาย 
ทุกฉบับอยู่แล้วเท่าท่ีผมสังเกตมา ผมก็ไม่ว่าอะไรท่าน แต่อย่าลืมว่าคนท่ีเหลือเขาอยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกันเขาไม่ได้เดือดร้อน มีคุณเดือดร้อนอยู่คนเดียว หรือหลายคนผมก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน กอ.รมน. เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมาภายใต้กฎหมาย แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็น  
ผอ. กอ.รมน. ก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีทุกคนเป็น ผอ. กอ.รมน. ก่อนผมมาเป็นผมก็
ปฏิบัติการภายใต้นายกรัฐมนตรีของท่าน ท่านท่ีแล้วท่านก็สั่งงานผม ท่านก็ประชุมกับผม 



๔๓๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           นัชชา ๒๒๔/๒ 
 
ผมไม่เห็นท่านจะมีปัญหาอะไรกับผมเลย กอ.รมน. มันเป็นกลไก เป็นศูนย์ประสานงาน 
ในการต่อต้านภัยคุกคามในทุกรูปแบบเป็นการบูรณาการการร่วมกันระหว่างพลเรือน 
และต ารวจ ทหาร และมีการฟังก์ชัน (Function) แล้ว อันนี้ก็เป็นงานในเรื่องของการ 
บูรณาการร่วมกัน เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายประเทศเขาก็มีหน่วยงานลักษณะเช่นนี้
เหมือนกัน ในกรณีท่ีมีเกิดเหตุการณ์ในพื้นท่ีโน้น พื้นท่ีนี้ซึ่งมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ 
การท างานท่ีจะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด มันก็มีหน่วยงานอย่างนี้ ขึ้ นมา  
และมีกฎหมายของเขาขึ้นมาเหมือนกัน เช่นในกรณีท่ีมีปัญหาภาคใต้ มีปัญหาท่ีโน่นท่ีนี่ 
ก็จ าเป็นต้องมีหน่วยงานเฉพาะกิจลงไปเพิ่มเติม เมื่อมันไม่มีหน้า ท่ี  มันหมดแล้ว  
ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องไปท า วันหน้าถ้ามันไม่มีปัญหาก็ยกเลิกได้ เพราะฉะนั้นอันนี้ 
ก็กราบเรียนเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจด้วย ไม่ใช่เพื่อจะรักษาอ านาจให้ผม 
   เรื่องการนิรโทษท่ีท่านพูดเมื่อสักครู่ท่ีผมพูดก็หมายความว่าการนิรโทษกรรม
วันนี้เราก็มีในเรื่องของอภัยโทษ มีอะไรอยู่แล้ว เรื่องนิรโทษเป็นเรื่องของสภา ถ้าผมคิดว่า
ท่านถามผมผมก็บอกว่าตัวผมผมก็ไม่เห็นด้วยแค่นั้นเอง ก็เป็นเรื่องของสภาของท่าน แต่รู้สึก
ว่าท่านมีปัญหากฎหมายทุกฉบับเลยเท่าท่ีผมสังเกตมา ท่านจะยกเลิกโน่น ยกเลิกนี่   
ปล่อยคนจากโน่นจากนี่ แล้วอีกหน่อยมันจะอยู่กันอย่างไรผมไม่รู้เหมือนกัน จะอยู่ท่ามกลาง
ความขัดแย้ง อยู่ท่ามกลางการท่ีจะปลุกปั่นให้เด็กเล็ก เด็กอายุ ๑๔ ปีออกมาได้อย่างไร  
เขาควรจะเรียนหนังสือ เขาควรจะรักพ่อรักแม่ รักผู้ปกครอง รักครูอาจารย์ เขาออกมา 
ด้วยอะไรผมไม่รู้เหมือนกัน เสร็จแล้วก็มาแอบอยู่ข้างหลัง ตัวเองก็ไม่ได้โดนคดีอะไรท้ังสิ้น 
หรือโดนก็ยังไม่มีสิทธิคุ้มครองตัวเองก็ว่าไป ท่านพูดมาผมก็ต้องพูดกลับไปแค่นั้นเอง  
อย่าโกรธผม 
   ในเรื่องสถานการณ์ภาคใต้วันนี้ ท่านต้องพูดอย่างระมัดระวังเพราะมัน
เกี่ยวพันกับหลายประเทศด้วยกัน ในกลุ่มประเทศโออีซี (OEC) กลุ่มประเทศมุสลิม  
หลายประเทศเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหากับเรา ร่วมมือกับเราในทุกมิติ แล้ววันนี้
การแก้ปัญหาตรงนี้มันก็จ าเป็นท่ีจะต้องมีกลไกลงไปเพิ่มเติมในการแก้ปัญหา เมื่อมันยุติอะไร
ได้แล้วมันก็ถอนก าลังกลับมาก็เท่านั้นเอง ท่ีไปไม่ใช่ไปคุมคน ไม่ได้ไปกดหัวคน ---------------- 
 

 - ๒๒๕/๑ 



๔๓๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๒๕/๑ 
 
ท่านมองทุกอย่างท่ีท ากดหัวคนหมด แล้วมันจะท างานกันอย่างไรละครับ การบริหารราชการ
แผ่นดินมันก็ต้องมีการบังคับบัญชา การสั่งการ การควบคุม ก ากับ ดูแล ผมเห็นว่าวันนี้ 
การเดินหน้าของการแก้ปัญหาภาคใต้ก็ไปได้เยอะแล้ว แต่อย่าลืมว่ามันเป็นการมีความ
ร่วมมือจากนอกประเทศด้วย อันนั้นแหละคือประเด็นผมไม่อยากให้ท่านพูดมากนัก ถ้าไม่รู้
แล้วอย่าพูด อย่าพูด แล้วอย่าเอาคลิป (Clip) แบบเมื่อกี้ออกมาอีก ใครจะไปท าคลิป (Clip) 
แบบนี้  หลายท่านท่ีอยู่ ใต้ ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามี ใครเกี่ยวข้องบ้างจากท่ีไหน อย่างไร  
ผมระมัดระวังอย่างท่ีสุดในเรื่องนี้เพราะว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วย เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ด้วย ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท่านรู้เร่ืองบ้างหรือเปล่า  
  เรื่องท่ี ๒ เรื่องยาเสพติด ท่านพูดว่าผมไม่รับผิดชอบ ไม่ดูแลมากขึ้นอะไร 
ก็แล้วแต่ ท่านก็ลองไปดูสิว่าเขาท างานอะไรกันบ้าง ถ้าท่านอ้างว่ามันมีคนร่วมมือ  
มีคนได้ประโยชน์ก็แจ้งมาก็สอบสวนด าเนินคดี ถ้าใครเกี่ยวข้องก็ลงโทษ มันก็มีเท่านั้น 
ตามกฎหมาย ถ้าพูดไปเปล่า ๆ ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก เมื่อเช้าผมก็สังเกตดูก็พูดหลายอย่าง
เหมือนกัน เอารูปนั้นรูปนี้ออกมา อะไรออกมา สถานการณ์นี้มันก็เกิดมาอย่างต่อเนื่อง 
เราพยายามจะแก้ คนชั่วมันก็ชั่วมากขึ้น มันก็มีวิธีการใหม่ ๆ มาสู้เราอีก มันก็ต้องช่วยกัน
แก้ไขกันต่อไป ท่านบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพ มีจ านวนยาเสพติดเข้ามาในประเทศเยอะมาก 
เป็นแกนกลางส่งออกในโลกในอาเซียน (ASEAN) ก็นั่นแหละคือสิ่งท่ีมันเกิดขึ้น เราก็ต้อง
แก้ไขไป ทุกเรื่องมันต้องแก้ไข ต้องปรับปรุง ไม่ใช่ปราบยาเสพติดคือฆ่าคนท้ิงไป  
๒,๐๐๐ กว่าคน ๓,๐๐๐ คนเฉย ๆ อย่างนี้ มันถูกไหมละครับ ท าได้ไหม ปัญหายาเสพติดนั้น
เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  
เราได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ตราบใดท่ียังมีคนชั่วอยู่  
มันก็ต้องมีคดีแบบนี้ มันต้องมีเรื่องแบบนี้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรักษากฎหมาย 
และควรประพฤติตนตามกฎหมายให้ดีที่สุดของเรา เพื่อเราจะไม่ท าให้สถานการณ์มันรุนแรง
เกิดขึ้น คนเลวก็ถูกก าจัดไปเท่านั้นเองตามกฎหมายด้วย การแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น 
เริ่มต้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องซ้ าซ้อนกันจาก ๒๔ ฉบับ ให้เหลือเพียงฉบับเดียวจะท างาน
ให้ได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น เป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันท่ี ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะ 



๔๔๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๒๕/๒ 
 
มาตรการด้านการปราบปราม จับกุม ขยายผล รวมท้ังสามารถยึด อายัดทรัพย์สินได้มากกว่า 
๒๐,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ท่ีเกี่ยวข้อง  
มีท้ังมิติแรกคือมิติในการป้องกัน ท่านต้องช่วยผม ท่านรังเกียจ ท่านไม่ชอบผมก็ไม่ชอบ 
ยาเสพติด ท่านต้องช่วยพูดท าความเข้าใจให้กับสังคม ให้กับเด็กนักเรียน อย่าไปลอง  
อย่าไปเสพ ท่านเคยพูดอย่างนี้ช่วยผมบ้างไหม ท่านก็ต าหนิแต่ข้าราชการเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งดี ๆ เขาก็มี คนชั่วมันก็เยอะ ก็ช่วยกันขจัดออกไปก็เท่านั้นแหละ ท าให้ได้ก็แล้วกัน  
มิติการป้องกันนั้นก็ได้ให้กระทรวงศึกษาได้สร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และหลักคิดท่ีถูกต้อง
ให้กับเยาวชน สร้างกลไกเฝ้าระวังยาเสพติด ป้องกันสถานศึกษาให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
สนับสนุนการบ าบัดรักษาโดยชุมชน มิติในเรื่องของการสกัดกั้น วันนี้กองทัพก็ได้เข้มข้น 
ในเรื่องของการเฝ้าระวังมากขึ้น ท าอยู่แล้วท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทุกหน่วยงาน 
ก็เข้าไปตรวจสอบกันก็มีการพบ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนย้าย วิธีการส่งออก มันก็โจร 
เราก็ต้องท าให้ทันโจร แล้วข้อส าคัญคือประชาชนต้องเป็นส่วนร่วมในการท่ีจะช่วย 
เฝ้าระวังด้วย ถ้าพูดปากลอย ๆ ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาผมว่านะ มิติในการปราบปรามในการ  
สกัดกั้นนั้นเราก็มีการตรวจสอบท้ังแนวชายแดน มีการปะทะอาทิตย์ละครั้ง ๒ ครั้ง 
เกือบทุกอาทิตย์ ทหารก็ไปเสี่ยงซุ่มอยู่นั่น จับมาทีก็จ านวนมาก ท่านก็พูดมาเองแล้วว่า 
ผลิตได้ง่าย ได้เร็ว --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๒๒๖/๑ 
 
ในเรื่องของสารตั้งต้นยาเสพติดก็ได้ให้กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องได้ระงับการน าเข้า ท่ีผ่านมา 
บางทีก็น าเข้ามาแล้วเกินมากกว่าความจ าเป็น ก็ลงไปแก้ตรงโน้นด้วย อันนี้เป็นเรื่องของ
กระทรวงอื่นท่ีเกี่ยวข้องก็ได้สั่งการไปหมดแล้ว และตรวจสอบแล้ว ก็มีการลดจ านวนลง  
ให้ใช้เฉพาะภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่ให้เหลือ ถ้าเหลือก็ไปท ายาเสพติดอีก ท่านก็พูด 
มาเองว่ายาเสพติดมาจากต่างประเทศเสียส่วนใหญ่ ก็เป็นอย่างนั้นแหละ แต่ผมไม่อยากจะไป
พูดให้ต้องทะเลาะกับใครเขาอีก ก็มีความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่แล้ว มีกลไกในเรื่อง
เหล่านี้  
   เรื่องการปราบปรามได้ด าเนินการในเชิงรุก ปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด
ในพื้นท่ี แล้วก็ส่งข้อมูลให้ ป.ป.ส. ขยายผลในการท าลายเครือข่าย จับกุมนายทุน  
และผู้เกี่ยวข้อง มีการจับกุมด าเนินคดีในปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ มากกว่า ๑,๕๐๐ คดี 
ผู้ต้องหามากกว่า ๒,๕๐๐ คน ได้ของกลางท้ังยาบ้ากว่า ๘๐๐ ล้านเม็ด ยาไอซ์ เฮโรอีน  
เฟตามีนกว่า ๘๐ ล้านกรัม และยังมีอีกท่ีจะต้องจับกุมด าเนินคดีต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ ข้อส าคัญ
คือท่านต้องเตือนลูกหลานของท่านว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อย่าไปลอง  
   ในเรื่องมิติการยึดทรัพย์สิน ป.ป.ส. ได้มีการบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับ
พนักงาน ปปง. กรมสรรพากรในการขยายผลยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด ท่ีน าเงินจาก 
ยาเสพติดไปฟอกเงิน หน่วยงานศาลและอัยการ เร่งรัดกระบวนการทางคดียาเสพติด 
ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
  ความร่วมมือระหว่างประเทศใช้กลไกการด าเนินงานตามโครงการสกัดกั้น 
ยาเสพติดทางท่าอากาศยานสากล และโครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าเรือสากล จึงต้อง
ประสานงานแลกเปลี่ยนข่าวสารกับประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางสื่อสาร
เร่งด่วนท่ีมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ผลจากการสกัดกั้นท้ัง ๒ ทางนี้ท าให้ปี ๒๕๖๕  
เราสามารถด าเนินคดียาเสพติดได้ถึง ๑๔๔ คดี ปี ๒๕๖๖ ได้ ๕๘ คดี ๒ ปีนี้มีการยึด 
ของกลางอย่างไอซ์ เฮโรอีน เฟตามีน มากกว่า ๑,๙๐๐,๐๐๐ กรัม สิ่งส าคัญท่ีสุดวันนี้ก็คือ
เรื่องมิติการฟื้นฟู บ าบัด รักษา คนท่ีติดยาเสพติดเป็นบุคคลอันตราย วันนี้เราก็ได้ให้ลงไป
ตรวจสอบ สอดส่อง มีกลไกท้ังท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ไปส ารวจในพื้นท่ีในแต่ละ
ต าบล แต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน มีผู้ เสพยาเสพติดอยู่ เท่าไร วันนี้ผมก็มีข้อมูลแล้ว 
หลายจังหวัด ซึ่งทางต ารวจก าลังสรุปมาให้ผมดูอยู่ ซึ่งมีท้ังประเภทท่ีติดแล้วยังไม่มีอันตราย 



๔๔๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    อุทัยวรรณ์ ๒๒๖/๒ 
 
เรียกว่ายังเขียวอยู่ อันท่ี ๒ คือส้มนี่เริ่มบ้า ๆ บอ ๆ แล้ว  อันท่ี ๓ คือแดง แดงนี่พร้อมจะ 
ฆ่าคนทุกคน เพราะฉะนั้นผมต้องหาทางว่าเราจะท าอย่างไร เพราะเขาก็คือคนไทย ฆ่าเขาท้ิง
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเข้าระบบการบ าบัดรักษา วันนี้เราก็มีอยู่ในโรงพยาบาล
สนับสนุนประจ าต าบล มีวัด มีของท้องถิ่น มีอะไรอยู่ แต่มันยังไม่พอหรอกเพราะคนมันติด
จ านวนมาก เราก็เร่งรัดในเรื่องของการจัดสถานบ าบัดรักษา วันนี้ก็ให้ทาง กอ .รมน.  
ได้ ไปพิจารณาเรื่ องนี้ ว่ า เราจะหาสถานท่ี ท่ี เรามีอยู่ ท่ีทางทหารอะไรบ้างได้ ไหม  
เพราะคนบางคนอันตรายออกไปข้างนอกก็อันตราย วันนี้คนท่ีไปเฝ้าคอยดู  คอยแจ้งข่าว  
คอยให้ข้อมูลกับเราเขาก็ เกรงอันตรายจะเกิดขึ้นกับเขา เพราะคนพวกนี้ดูมาก ๆ  
ก็บ้าเหมือนกัน นี่คือสิ่งท่ีท าไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกคุณ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีรัฐบาล
จะท าอย่างเต็มที่ในเรื่องของช่องทางสื่อสารเร่งด่วนท่ีมีประสิทธิภาพ อันนี้แจ้งเข้ามาเลยครับ 
คนท่ีพูดเมื่อสักครู่กรุณาแจ้งเข้ามา ก็พร้อมท่ีจะเข้าไปด าเนินการ แต่บางอย่างก็ต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างกัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน  
   ในด้านมิติการบ าบัดรักษานั้นเราก็เร่งรัดจัดท ากฎหมายฉบับรอง หรือเรียกว่า
อนุบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบ าบัดรักษา คัดกรองผู้เสพ ผู้ติด 
ยาเสพติด เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการท่ีเหมาะสม เมื่อสักครู่ท่ีผมเรียนไปแล้วคือการจัดตั้ง
สถานท่ีบ าบัดรักษา ท้ังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลประจ าต าบล  
แล้วผมก็มีด าริว่าเป็นไปได้หรือไม่ท่ีเราจะจัดตั้งสถานบ าบัดรักษาแบบท่ีต่างประเทศเขาท า 
คือภาคเอกชนเป็นคนจัด เพราะว่าบางคนผู้ปกครอง พ่อแม่ก็ไม่อยากจะไปเปิดเผย  
ก็อยากจะรักษาลูกตัวเองในพื้นท่ีท่ีค่อนข้างจะไม่ท าให้เขาเสียชื่อเสียง ก็เหมือนต่างประเทศ
เขาท าก าลังคิดอยู่จะท าได้ไหม เพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือเมื่อเข้าไปบ าบัดรักษาแล้ว
จะต้องอยู่ให้ครบ ถ้าในพื้นท่ีมันก็มีปัญหาอีก ให้ยาไปทียังไม่ครบโดส (Dose) ก็หนีออกมาอีก 
นี่คือปัญหาท่ีวุ่นท่ีสุด เราก็ต้องแก้ให้ได้แล้วกัน วันนี้ก็จะหาพื้นท่ีท่ีควบคุมได้ -------------- 
 
                - ๒๒๗/๑ 
 
 
 



๔๔๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๒๗/๑ 
 
ไม่ได้เอาเขามาขังอะไร เอาเขาเข้ามาแล้วให้มันหยุดยาให้ได้ ให้ยาอะไรละ เพื่อแก้ไข  
การติดยา พร้อมท้ังฝึกอาชีพให้เขาไปด้วย เพื่อออกมาแล้วก็มีงานท านะครับ เพราะฉะนั้น
การแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาท้ังระบบ วันนี้เราใช้ อสม. ท าหน้าท่ีเป็นคู่บัดดี (Buddy) 
ติดตามผู้ป่วยในชุมชนจนกว่าจะหายขาด และสร้างระบบการบ าบัด ฟื้นฟูในรูปแบบใหม่  
ก็คือชุมชนเป็นฐาน ให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้ผู้ผ่านการปฏิบัติฟื้นฟูมีทักษะความรู้ 
ในสาขาวิชาชีพ จัดหางานให้ท า  
  นอกจากระดับชุมชนแล้วซึ่งถือว่าเป็นฐานรากของประเทศ กระทรวงมหาดไทย
ก็ได้มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกมิติ เช่นการจัดตั้งชุดปฏิบัติการต าบล ชุดรักษา 
ความปลอดภัยหมู่บ้าน จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าไปค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน  
จัดให้มีการลงทะเบียนในระบบ สอดส่อง ป้องกัน เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในแหล่งมั่วสุม เปิดช่องทางสื่อสารเพิ่มเติมจากสายด่วนศูนย์ด ารงธรรม ๑๕๖๗ แจ้งเบาะแส
ร้องเรียนขอรับความช่วยเหลือ รวมท้ังจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ครบทุกจังหวัด  
เพื่อจะเป็นการสร้างกลไกท่ีต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดมีงานท า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ี
รัฐบาลทุกรัฐบาลจ าเป็นต้องรับผิดชอบ นายกรัฐมนตรีทุกคนก็รับผิดชอบอยู่แล้ว  
แต่ต้องด าเนินการให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดการสร้างปัญหาใหม่ต่อไปในอนาคต ต้องใช้กฎหมาย
ให้ถูกต้อง ใช้กระบวนการยุติธรรม เคารพในอ านาจต่าง ๆ ทางด้านกระบวนการยุติธรรม 
ประเทศใดท่ีไร้ซึ่งกฎหมายมันไม่ใช่ประเทศนะครับ เพราะหน้ามันก็แตกไปหมด สิ่งท่ีผม
อยากจะเตือนพวกเราทุกคน ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ในการท่ีท าให้บ้านเมืองมีความรัก 
ความสามัคคี ไม่แตกแยก เพราะเราคือประเทศไทย ถ้าเราแตกแยกแบ่งกันไปแบ่งกันมา 
แบบนี้วันหน้าเราจะไปไหนไม่ได้ ท่ีเราก าลังพยายามท าวันนี้คือท าให้ประเทศไทยก้ าวไปสู่
อนาคตให้ได้ ให้มากท่ีสุด ให้ดีท่ีสุด เราได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากพอสมควร  
ผมเดินทางไปต่างประเทศผมไม่เห็นเขารังเกียจผมสักคนเลย เขาก็คุยกับผมทุกประเทศ  
ผู้น าทุกประเทศเขาก็พูดกับผม การประชุมต่างประเทศเขาก็เชิญผมไป เขายังชื่นชม  
ด้วยซ้ าไปว่าท าได้อย่างไรการแก้ปัญหาโควิด-๑๙ (COVID-19) ท าอย่างไรประชาชนอยู่ได้ 
ท าอย่างไรโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องปิดโรงงาน แรงงานยังท างานได้อยู่ นี่คือสิ่งดี ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ท่านมองไม่เห็น ท่านเห็นแต่สิ่งไม่ดี บางอย่างท่านก็ไม่เข้าใจ 
บางอย่างท่านก็ไม่ร่วมมือ บางอย่างท่านก็ไม่เคารพกฎหมาย กฎหมายนี่คือความเท่าเทียม 



๔๔๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๒๗/๒ 
 
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน นี่เขาเรียกความเท่าเทียม ผมอยากจะทราบว่าถ้าท่าน  
มีอ านาจขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีกฎหมาย ท่านจะไม่มีกฎหมายอะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน 
แยกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายไปหมด มันไม่ใช่ประชาธิปไตยท่ีถูกต้องหรอกผมว่า ประชาธิปไตย 
ท่ีถูกต้องก็คือประชาธิปไตยท่ีมีสิทธิ เสรีภาพ มีหน้าท่ี แต่ท้ังนี้ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น  
นั่นคือสิ่งส าคัญท่ีสุดท่านต้องสอนคนเหล่านี้ เด็กของเราหลายคนถูกบิดเบือนไป ก็กรุณา
รับผิดชอบด้วยแล้วกันวันหน้า ขอบคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป)  
  น า ย ช ว น  ห ลี ก ภั ย  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร )   :  ข อ บ คุ ณ 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
ท่านประธาน ๓๐ วินาที ผม รังสิมันต์ โรม ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีอย่าเพิ่งไป 
ได้ไหมครับ สั้น ๆ นิดเดียวครับ กรณีของ ส.ว. อุปกิต ผมอยากจะทราบความชัดเจนว่าตกลง
ท่านจะท าอย่างไรต่อไป แล้วพรรคของท่านท่ีไปเกี่ยวข้องกับการใช้ท่ีดินของ ส .ว. อุปกิต  
ซึ่งอาจจะมาจากการค้ายาเสพติดท่านจะท าอย่างไรต่อไป 
  ในกรณีของตู้ห่าวท่ีท่านอ้างว่าเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้  จัดการเลยครับ  
และจัดการท่านธรรมนัส ท่านประวิตรด้วย เพราะเกี่ยวข้องเช่นกัน กรณีของหยู ซินฉี  
ท่ีมีการแอบอ้างสถาบันและแอบอ้างท่านนายกรัฐมนตรีด้วย ขอความชัดเจนครับ ตกลง  
จะเอาอย่างไร แต่นั่นละครับท่านนายกรัฐมนตรีเขาเดินหนีไปแล้ว ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถ้าไม่มีผู้ประท้วงก็ให้ 
รัฐมนตรีอภิปราย และผู้อภิปรายทีหลัง เชิญเลยครับ  
 

- ๒๒๘/๑ 
 
 



๔๔๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๒๘/๑ 
 
  นายธนกร วังบุญคงชนะ (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี )   :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิ กผู้ทรงเกียรติ กระผม นายธนกร  
วังบุญคงชนะ  
   (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ใช้สิทธิประท้วง  
ขออนุญาตครับ ผมถูกพาดพิงและรัฐบาลถูกพาดพิงครับ รอใช้สิทธิพาดพิงจากท่านนายก
เช่นเดียวกันครับ แต่ถ้าพาดพิงท่านรัฐมนตรีจะก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวผมต่อท้ายครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมฟังดูแล้วนะครับ 
เป็นการชี้แจงไม่ใช่พาดพิงครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  การชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรี 
มีการขึ้นสไลด์ (Slide) เขียนค าว่าพรรคเพ่ือไทยเลยนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร )  :   เป็นการชี้ แจง 
แล้วเราก็สามารถท่ีจะตอบได้ครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่ได้ผิดข้อบังคับ เชิญรัฐมนตรีครับ 
  นายธนกร วังบุญคงชนะ (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี )   :   
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงในกรณีท่ีท่าน ส.ส. รังสิมันต์ได้อภิปรายเมื่อคืนนี้ครับ 
กรณีท่ีท่านมีการกล่าวหาพาดพิงพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งผมเองเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งการท่ี
ท่านพูดเป็นการกล่าวหาท าให้พี่น้องประชาชนสับสน แล้วพรรคผมเองก็ได้รับความเสียหาย
กรณีของการเช่าตึกนั้นเราได้มีการเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แล้วก็อดีต ส.ว. ท่ีท่าน
กล่าวหาไม่ได้มีหุ้นอยู่นะครับ ท่านด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ แล้ว ทุกวันนี้เราไม่สามารถ
ท่ีจะไปรู้ได้หรอกว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง แต่เรายืนยันว่าทุกอย่างเราด าเนินการตามกฎหมาย
เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันถ้าผมกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลของท่านเช่าตึกไทยซัมมิท  
ท่ีมีเจ้าของไปเกี่ยวข้องกับคดีรุกป่า หรือมีบางท่านไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนใต้โต๊ะอะไร
ต่าง ๆ เหล่านี้ ผมก็เชื่อว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกครับ เพราะฉะนั้นเป็นตรรกะเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นท่านอย่ามาพูดจาอย่างนี้ ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมเลย ท่านเอาข้อเท็จจริงมาเลย 
ผมได้คุยกับทางหัวหน้าพีระพันธุ์ เมื่อคืนท่านก็บอกว่าท่านพร้อมท่ีจะชี้แจง มีเอกสาร
หลักฐานทุกอย่าง เพราะฉะนั้นแล้วการอภิปรายต่าง ๆ เมื่อคืนของท่านท่านเอาตัวละคร  
มามากมาย ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงไปแล้ว เพราะฉะนั้นการกล่าวหาแบบนี้ผมคิดว่า 



๔๔๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๒๘/๒ 
 
มันไม่เป็นธรรม ซึ่งผมก็พร้อมท่ีจะชี้แจง ท่านก็มาสอบถามได้ เรามีเอกสารหลักฐานทุกอย่าง 
แล้วก็หัวหน้าพรรคของผมเองก็ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ท่านก็เป็นอดีตผู้พิพากษา 
มาก่อน เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะกล่าวหาอะไรก็ต้องมีหลักฐานนะครับ แล้วผมก็ยืนยัน 
ผมก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลของท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง ใครจะไปท าผิดพรรคก้าวไกลก็คง 
ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องใช่ไหมครับ เช่นเดียวกันพรรคผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ  
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  สั้น ๆ นิดเดียวท่านประธานครับ 
รังสิมันต์ โรม ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นิดเดียวครับ  
  ข้อแรก พรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ท่ีไทยซัมมิทครับ พรรคก้าวไกลชื่ออาคาร
อนาคตใหม่อยู่หัวหมาก ๑๒ คนละที่กับไทยซัมมิทครับ  
  ข้อ ท่ี  ๒ หลักฐานท่ี เกี่ ยวข้องกับ ส .ว .  อุปกิต  ท่ีผมน า เสนอเกิดขึ้น 
หลังปี ๒๕๖๒ แล้วครับ คุยกันถ้าเกิดท่านได้ดู ท่านรัฐมนตรีหน้าใหม่ป้ายแดงช่วยสละเวลา 
ดูหน่อยว่ามันเกิดขึ้น เมื่ อ ไร เกิดขึ้นตั้ งแต่ปี  ๒๕๖๓ และในความเป็นจริ งมีการ 
ออกหมายจับแล้วนะครับ ออกหมายจับ ส.ว. คนนี้แล้ว แต่ตอนแรกศาลเขาไม่รู้ว่าเป็นบุคคล
ส าคัญ เพราะเป็น ส.ว. ท่ีไม่มีชื่อเสียง ส.ว. โนเนม (No Name) เท่านั้นเองครับ แล้วสุดท้าย
มีการถอนหมายจับ แล้วก็เกี่ยวข้องกับตุน มิน ลัต พ่อค้ายา ถูกสหภาพยุโรปแบน (Ban)  
แล้วท่ีท่านเช่าท่ีท่านอาจจะมีสัญญาก็ได้ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังท่านในการ  
ท าสัญญามันคืออะไร แต่มันบังเอิญจริง ๆ ท่ี ส.ว. ท่ีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและค้ายาเสพติด
มาเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองของท่าน แล้วมันก็บังเอิญจริง ๆ ท่ี ส.ว. คนนี้ก็ถูกเพิกถอน
หมายจับพร้อม ๆ กับท่ีพรรคของท่านซึ่งมีอ านาจอยู่ในทุกวันนี้ ขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายธนกร วังบุญคงชนะ (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี )   :   
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อนุญาตครับ เชิญครับ 
  นายธนกร วั งบุญคงชนะ (รั ฐมนตรีประจ าส านักนายกรั ฐมนตรี )  :   
ผมก็มีเอกสารยืนยันนะครับ แล้วท่ีท่านบอกว่าเกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ผมถึงบอก 



๔๔๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๒๘/๓ 
 
อย่างไรว่าเราก็เช่าด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายก็มีหลักฐาน แล้วพรรครวมไทยสร้างชาติ 
ไม่มีทางไปเกี่ยวข้องกับคนค้ายาเสพติดหรอกครับ เหมือนท่ีท่านกล่าวหา ซึ่งตรงนี้ท่านก็ไป
ด าเนินการคดีของท่านไปเองเราไม่เกี่ยวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็ยืนยัน เราก็มี
หลักฐาน เพราะการด าเนินการพรรคการเมืองผมคิดว่าทุกคนเราอย่าไปบอกเลยว่าพรรคท่าน
ดีกว่าพรรคผม ไม่ใช่นะครับ ผมถึงบอกท่ีท่านพูดท่านก็อภิปรายไป แต่ผมในฐานะ 
สมาชิกพรรคผมก็ยืนยันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติด าเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมาย 
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน พรรคไหนจะไปเกี่ยวข้องกับใครท่านก็ไป
ด าเนินการตรวจสอบไป รัฐบาลเองก็สั่งด าเนินการเต็มท่ี แล้วท่ีท่านอภิปรายมานี้ผมฟังเป็น  
ซีรีส์ (Series) เมื่อคืนก็ฟังอยู่นะครับ ซึ่งท่านก็ตรวจสอบไป --------------------------------------- 
 

- ๒๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๒๙/๑ 
 
แต่ในขณะเดียวกันท่านนายกก็ชี้แจงแล้วว่าท่านด าเนินการตามกฎหมาย แล้วต ารวจ 
ก็ด าเนินการเต็มท่ี เพราะฉะนั้นแล้วท่านอย่ามากล่าวหาพรรคเลย เพราะผมก็ไม่กล่าวหา
พรรคท่านเช่นกัน เพราะว่าท่านก็มาจากพรรคอนาคตใหม่ ผมก็ไม่ได้กล่าวหา มันไม่ใช่ว่า 
พรรคนี้ไปเช่าท่ี เราไม่มีโอกาสรู้หรอกว่าพรรคไหน เจ้าของตึกไหนไปท าอะไรมาบ้าง 
เพราะฉะนั้นท่านเองก็เคยอยู่พรรคอนาคตใหม่มา ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนไปเกี่ยวข้องกับ
คดีทุจริตมากมายเหมือนกัน ผมก็ไม่กล่าวหาท่านนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ท่านก็
ด า เนินการของท่านไป แต่สิ่ ง ท่ีผมชี้แจงผมชี้แจงในฐานะสมาชิกพรรคผมคิดว่า 
มันไม่เป็นธรรม เวลาท่านพูดท่านก็ไปตัดคลิป (Clip) ออกมาแล้วก็ปล่อยไปท่อนเดียว  
เมื่อคืนผมก็นั่ งดูอยู่  เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมก็ยืนยันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติ  
ไม่ได้เกี่ยวข้อง และจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอเรียนให้เข้าใจนะครับ 
เวลาเราอภิปรายมาตรา ๑๕๒ เราก็ไปไกลถึงมาตรา ๑๕๑ บ่อยนะครับ คือไม่ได้เป็นการ
ซักถามหรือให้ความเห็น ก็พูดตรง ๆ ก็คืออภิปรายเหมือนไม่ไว้วางใจไปเลย แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่ออภิปรายไปแล้วคนท่ีเกี่ยวข้อง รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือบุคคลท่ีถูกพาดพิงเขาก็  
มีสิทธิท่ีจะตอบ การตอบไม่ใช่เป็นการพาดพิง เป็นการชี้แจงจากเหตุการณ์ท่ีมีการอภิปราย 
แต่ว่าโดยวันนี้เราไม่ได้คุมว่าแต่ละคนอภิปรายไม่เกินกี่นาทีกัน เพราะทุกฝ่ายรักษาเวลา  
จึงอนุญาตให้ประเด็นท่ีท่านยังติดใจเช่นนายกรัฐมนตรีชี้แจงท่านติดใจท่ีจะตอบ อนุญาตครับ 
จะไม่ใช่เร่ืองพาดพิง เป็นเร่ืองอนุญาตให้อภิปรายได้ครับ เชิญเลยครับ 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม 
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงราย ผมขออนุญาตท่านประธานว่า  
มิได้มีเจตนาจะตอบโต้หรือว่าตอบแทนอะไรใคร แต่ว่าวันนี้สังเกตไหมว่าท่านนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตอบค าถามทุกเรื่อง เรื่องของพรรครวมไทยสร้างชาติเช่าท่ี 
ไม่เช่าท่ี เรื่องยาเสพติดก็ตอบ แต่ปัญหาของผมไม่ตอบครับ ผมถามท่านว่าตู้ห่าวท่านบอกว่า
มันมาได้สัญชาติยื่นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔  ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖ แต่มาได้สัญชาติตอนสมัย 
ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐมนตรีมหาดไทยคนนี้ อนุพงษ์ เผ่าจินดา แต่สิ่งท่ีท่าน 
ไม่ตอบผมคืออะไร ก็คือคดีตู้ห่าวท่านด าเนินการไปเต็มท่ีเลย แต่ท่านไม่ตอบผมว่าสาเหตุ 
ท่ีข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหาร ต ารวจ นักการเมือง ท่ีไปเอื้อประโยชน์มันเกี่ยวข้องกับ  



๔๔๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๒๙/๒ 
 
หลานท่าน ท่านไม่ตอบครับ สื่อมวลชนเอาไมโครโฟนไปถามท่านก็ไม่ตอบ แล้ววันนี้ 
ผมถามท่านต่อหน้าในสภาท่านก็ไม่พูด หมายถึงอะไร ท่านยอมรับหรือ ท่านต้องตอบสิ  
ท่านได้ยินนะครับ ผมคิดว่าท่านอยู่ในห้องท่านได้ยิน เกรงใจท่านเหมือนกันเมื่อคืนท่านก็  
อยู่ดึกแต่ว่าเสียงแหบเสียงแห้ง แต่ท่านต้องเคลียร์ (Clear) เป็นโอกาสเดียวท่ีท่านจะต้อง
ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าท่านเกี่ยวข้องเรื่องนี้ไหม มันท าให้กระบวนการพวกนี้ 
ได้ออกไปเยอะเลย อันนี้มาตรา ๑๕๒ ชัด ๆ เพราะเขาไม่ตอบปัญหาท่ีผมถาม ขอบพระคุณ
ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านวิสารซักถามถูกต้อง 
มาตรา ๑๕๒ ถือว่าให้สิทธิในการซักถามครับ เชิญท่านจุลพันธ์ครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ด้วยความเคารพครับท่านประธาน  
ผม จุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  
ผมก็เป็นห่วงในกระบวนการการท างานท่ีเราอภิปรายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ นี้
เช่นเดียวกัน มันเป็นเวทีท่ีเราซักถามข้อเท็จจริงและหรือเสนอแนะปัญหาให้กับคณะรัฐมนตรี 
แต่เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบมันไม่มีค าตอบในประเด็นท่ีเพื่อนสมาชิกได้ถามอย่างท่ี  
ท่านวิสารได้พูดเมื่อสักครู่ เราถามค าถามท่านไม่ตอบ ท่านปัดออกบอกว่าได้สั่ง การ 
ไปแล้วบ้าง อะไรบ้าง แต่มันไม่มีกลไกในการแก้ไข และท่ีส าคัญท่ีสุดเมื่อสักครู่เป็นสไลด์ 
(Slide) ท่ีขึ้นมาบนหน้าจอท่านประธานอาจจะไม่ได้เหลือบมอง ขึ้นบอกว่าพรรคเพื่อไทย 
กล้าถามหรือเรื่องทุจริต ผมดูแล้วนี่มันไม่ใช่ค าตอบท่ีควรจะเป็นส าหรับการแก้ไขปัญหา 
ของประเทศ เพราะพวกเราถามว่าท่านทุจริตหรือไม่ ท่านรู้เห็นเป็นใจหรือไม่เรื่องหลานท่าน 
เรื่องกระบวนการท้ังหมดท่ีมันมีการทุจริตท่านด าเนินการอะไรบ้าง  แต่ไม่ได้รับค าตอบ 
ซึ่งมันแสดงถึงวุฒิภาวะของท่านนายกรัฐมนตรี จริง ๆ แล้วผมต้องเรียนเลยว่าคนข้างนอก  
เขาบอกเชียร์ให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงเถอะ ส.ส. จะลงเป็นแคนดิเดต (Candidate) ก็ได้  
ท่านหัวคะแนนใหญ่พรรคพวกผมเลย พรรคเพื่อไทย  
 

- ๒๓๐/๑ 
 
 



๔๕๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๓๐/๑ 
 
เพราะยิ่งท่านอยู่พวกผมยิ่งได้คะแนน แต่ผมมองว่ามันจะเกิดปัญหากับประเทศช าติ  
ถึงได้มาเตือนถึงได้มาบอกกัน ท่านอาจจะไม่เกรงกลัวกับการอภิปรายมาตรา ๑๕๒ มันไม่มี
ลงมติผมเข้าใจ พวกผมไม่มีอ านาจแล้วเพราะว่ากลไกตามรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้พวกเรา
ลงมติถอดถอนหรืออะไรท่านได้ แต่วันเลือกตั้งประชาชนจะเป็นคนลงมติอันนี้เอง ก็รอดูครับ 
ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็จุลพันธ์รู้ดีว่าระหว่าง
ตอบกับไม่ตอบ ผลดี ผลเสียอยู่ท่ีใคร อันนี้ผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจดีครับ ต่อไปจะเป็น 
ผู้อภิปราย ๒ ท่านนะครับ ท่านพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ และคุณปดิพัทธ์ สันติภาดา ท่านละ 
๔๐ นาที ผมเรียนท้ัง ๒ ท่านซึ่งเป็นผู้อาวุโสพอสมควรแล้วก็มีความสามารถอยู่ว่าพยายาม 
อยู่ในมาตรา ๑๕๒ จะลงรายละเอียดอย่างไรก็อยู่ในมาตรา ๑๕๒ เชิญครับ  
  นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์  (แบบบัญชี รายชื่ อ )   :  กราบ เรี ยน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผม พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เมื่อสักครู่ท่านประธานก็ได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นมาตอบก่อนท่ีผมจะ  
ขึ้นอภิปราย ซึ่งก็ต้องบอกว่าผมคงจะมีค าจ ากัดความเดียวว่าเกินเยียวยาเหลือเกินครับ  
คืออย่างการขึ้นสไลด์ (Slide) พรรคเพื่อนบ้านผมมันแสดงถึงสามัญส านึกและตรรกะ 
ท่ีวิบัติมากครับ มันเกี่ยวอะไรกันว่าใครในอดีตท่ีไหนจะทุจริตคอร์รัปชัน แต่ประเด็นมันคือว่า
ท่านแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร ตัวท่านเองเข้าไปร่วมด้วยหรือเปล่า มันต้องตอบ 
ไม่ใช่ไปโบ้ยแบบนี้ เมื่อสักครู่ท่านอมรัตน์ก็ถามว่าตกลงแล้วท่ีเคยให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วย
กับการนิรโทษกรรม แล้วนิรโทษกรรมตัวเองท าไมหลังรัฐประหาร ก็ไม่ตอบนะครับ ก็หวังว่า
เดี๋ยวหลังการอภิปรายของผมและคุณปดิพัทธ์ซึ่งก็จะเป็นเนื้อ ๆ เน้น ๆ ลงเรื่องกระทรวง 
กลาโหม อยากจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาตอบเอง ไม่ต้องให้พี่ช้างของผม  
มาตอบ การอภิปรายของผมในวันนี้จะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยท่ีอับปางลง 
ก็ต้องขอโอกาสท่ีจะใช้เวลาในช่วงต้นท่ีจะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ท่ีสูญเสีย 
ทุกท่าน แล้วก็ต้องบอกว่าหากผมอภิปรายอะไรท่ีไปกระทบกระเทือนต่อท่านท้ังหลายก็ต้อง
กราบขออภัย ผมมีเพียงแต่ความปรารถนาดีและความตั้งใจจริงท่ีอยากจะถอดบทเรียน  
แล้วไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ตลอด ๔ ปีท่ีผ่านมาพรรคก้าวไกล 



๔๕๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๓๐/๒ 
 
ได้อภิปรายหลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับเรื่องทุจริ ต 
คอร์รัปชัน แต่ก็อย่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นมาตอบนี่แหละครับ เราไม่เคยเห็นถึงการ  
ท าอะไร เปลี่ยนแปลงอะไร ท่ีผ่านมาไม่มีการแสดงออกของ พลเอก ประยุทธ์  ท่ีจะมีความ
พยายามจะแก้ไข ตรวจสอบหรือท าให้ประชาชนคลายข้อสงสัย ไม่มีเลยครับ และนั่นจึงมา 
ซึ่งเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ล่าสุดครั้งนี้ ท่ีคร่าชีวิตทหารเรือไปถึง ๒๔ นาย  
และสูญหาย ๕ นาย พูดแบบนี้ท่านประธาน พี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยว่าเรื่องเรืออับปาง
ไปเกี่ยวอะไรกับการทุจริตคอร์รัปชัน วันนี้ผมจะไล่เลียงให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชน
ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างไร แล้วลองถามตัวเองดูว่าสิ่งท่ีผมเล่านั้นมันคือความบกพร่อง 
โดยสุจริตหรือเป็นความจงใจบกพร่องจากการทุจริตทีละเล็กทีละน้อย จนแม้แต่ผู้กระท าผิด 
ก็คงคาดไม่ถึงว่ามันจะน ามาซึ่งความสูญเสียมากมายมหาศาลขนาดนี้ และ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ต้องรับผิดชอบครับ จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางท่ีผ่านมาสังคมมีการ
พูดถึงความเป็นไปได้อยู่ ๓ สาเหตุด้วยกัน สาเหตุท่ี ๑ คือความผิดของมนุษย์หรือฮิวแมน 
เออร์เรอ (Human Error) สาเหตุท่ี ๒ คือสภาพอากาศคลื่นลมทะเลต่าง ๆ และสาเหตุท่ี ๓ 
คือสภาพความพร้อมรบของเรือหลวงสุโขทัย  
 
               - ๒๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๓๑/๑ 
 
  ความเป็นไปได้ท่ี ๑ ถามว่าเรือหลวงสุโขทัยนั้นจมลงเพราะความผิดพลาด
ของคนบนเรือวันนั้น หรือความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานชายฝั่งหรือไม่ ผมมีข้อสังเกตแบบนี้ 
ภารกิจของเรือหลวงสุโขทัยออกเดินทางจากฐานทัพสัตหีบในจุดท่ี ๑ ของแผนท่ีแล้วก็ไปร่วม
พิธีเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ีจังหวัดชุมพรบริเวณหาดทรายรีท่ีจุดท่ี ๒ 
ในแผนท่ี จากแผนท่ีเราจะเห็นว่าเมื่อไปถึงบริเวณจุดท่ี ๒ มีคลื่นลมแรงแล้วก็เรือสุโขทัย 
ไม่สามารถท่ีจะทอดสมอได้ก็จ าเป็ นต้องเข้าเทียบท่า จุดท่ีใกล้ ท่ีสุดในแผนท่ีก็คือ 
ท่าเรือบางสะพานท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในจุดท่ี ๓ ซึ่งในท่าเรือบางสะพานนี้เป็นท่าเรือ
ขนาดใหญ่ของเอกชนและถือเป็นท่าเรือน้ าลึกเดียวตั้งแต่แนวชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถึงนราธิวาส โดยยืนยันว่าเรือหลวงหรือเรือรบต่าง ๆ ของกองทัพหลายล าเคยเข้าไปจอด  
เข้าไปเทียบท่าส่งก าลังบ ารุงท่ีท่าเรือแห่งนี้ อย่างภาพด้านซ้ายจะเห็นว่ามีเรือหลวง ๓ ล าจอด
พร้อม ๆ กัน ซึ่ ง ในวันนั้นเรือหลวงกระบุรี ท่ี ไปถึงบริ เวณหาดทรายรีก่อนสุ โขทัย 
ก็ทอดสมอไม่ได้ แล้วก็เดินทางเข้าเทียบท่าท่ีท่าเรือบางสะพานเรียบร้อยแล้ว ค าถามคือ 
แล้วเหตุใดเรือหลวงสุโขทัยจึงไม่เข้าเทียบท่าท่ีท่าเรือบางสะพาน ตกลงแล้วเป็นค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาการท่ีไหนท่ีสั่งให้เรือหลวงสุโขทัยนั้นกลับสัตหีบ เพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้ 
ท่ีผู้การเรือจะตัดสินใจเดินทางจากจุดท่ี ๒ กลับไปจุดท่ี ๑ ฝ่าคลื่นลมท่ีเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น
โดยไม่เข้าเทียบท่าท่ีบางสะพาน ในขณะท่ีผมย้ าว่าเรือกระบุรีเทียบท่าไปแล้ว แล้วเรือกระบุรี
ใหญ่กว่าเรือหลวงสุโขทัยถึง ๒ เท่าไปจอดรอท่ีบางสะพานแล้ว ดังนั้นวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ต้องตอบชัด ๆ ว่าใครเป็นคนสั่งให้เรือหลวงสุโข ทัยกลับไปท่ีสัตหีบ เรื่องนี้ 
ต้องรู้แน่ ๆ เห็นบอกว่าคณะกรรมการสัมภาษณ์ไปแล้ว ๒๘๙ ปาก ต้องรู้แน่ ๆ ว่าใครสั่ง 
แต่จะปิดหรือเปล่า จะกล้าพูดไหมในสภา  
   ความเป็นไปได้ ท่ี ๒ คือเรือนั้นล่มเพราะคลื่นลมหรือไม่ หลังจากเกิด
เหตุการณ์ทางกองทัพก็ออกมาอธิบายหลายช่องทางว่ าวันนั้นมีคลื่นลมท่ีรุนแรงมาก 
โดยคลื่นสูงไปถึง ๖ เมตร ผมก็ไปดูการพยากรณ์อากาศของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ 
ก็ต้องบอกว่ามีความคลาดเคลื่อนจากกรมอุตุนิยมวิทยา แล้วก็คลาดเคลื่อนจากบริษัทเดินเรือ 
เอกชนเป็นอย่างมาก เพราะว่ากองทัพเรือบอกว่าคลื่นจะสูงประมาณ ๒.๕ เมตร ในขณะท่ี 
เอกชนบอกสูง ๖ เมตร แต่จะสูง ๒ เมตร สูง ๔ เมตร สูง ๖ เมตรก็ตามครับ อดีตข้าราชการ 
ทหารเรือหลายต่อหลายท่านบอกกับผมว่าไม่มีทางท่ีเรือหลวงสุโขทัยจะล่มเพราะคลื่นลม 



๔๕๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๓๑/๒ 
 
เพราะเรือหลวงสุโขทัยนั้นเป็นเรือระดับควอเวสต์ (Quay West) ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า 
ซี สเตต เลเวล ซิกส์ (Sea state level six) ก็คือทนต่อคลื่นได้สูงถึง ๖ เมตร ดังนั้นไม่มีทาง 
ท่ีจะล่มได้ ทีนี้ผมอยากจะให้ท่านประธานได้ดูแผ่นภาพภาพนี้ นี่เป็นภาพแปลนเรือสุโขทัย  
กล้องช่วยซูม (Zoom) มาหน่อยนะครับ นี่คือภาพแปลนเรือสุโขทัยท่ีผมท ากราฟิก 
(Graphic) แยกสีออกมาเป็นชั้นต่าง ๆ ให้ดูง่าย ชั้นสีชมพูตรงนี้คือดาดฟ้าเรือ มีสูงขึ้นไป  
ชั้นท่ี ๑ ชั้นท่ี ๒ แล้วก็ชั้นท่ี ๓ ผมต่ าลงมานิดหนึ่งให้เห็นว่านี่คือเรือแล้วแบ่งสีต่าง ๆ สีชมพู 
คือดาดฟ้าเรือ ต่ ากว่าดาดฟ้าเรือลงมาเรียกง่าย ๆ คือชั้นใต้ดินท่ี ๑ ชั้นใต้ดินท่ี ๒  
และชั้นใต้ดินท่ี ๓ หรือชั้นล่างสุด จะเห็นว่าชั้นใต้ดินท่ี ๒ จะมีแค่ครึ่งหนึ่งไม่ได้เต็มเรือ 
แล้วถ้าเรามองใกล้ ๆ ถ้าซูม (Zoom) จะเห็นว่าในเรือแบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ แผ่นนี้จะแสดง 
ให้เห็นจากชั้นใต้ดินท่ี ๑ เมื่อสักครู่ท่ีใต้ดาดฟ้าเรือลงมา นี่คือชั้นท่ีจะวางเครื่องจักรใหญ่ 
ต่าง ๆ อย่างเช่น ในสีชมพูเป็นจุดที่วางเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ในจุดสีส้มก็วางเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ส ารองท้ัง ๒ จุด ส่วนสีม่วง ๒ จุดนี้จะเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้หลัก ทีนี้บริเวณท่ีเป็น 
สีเขียว ผมท าเส้นหยัก ๆ เอาไว้ นี่คือจะเป็นห้องโถงใหญ่ท่ีเช่ือมต่อจากชั้นใต้ดินท่ี ๑ ลงไปถึง 
ชั้นล่างสุด แล้วเป็นห้องท่ีวางเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องจักรใหญ่ท่ีใช้ในการขับเคลื่อน  
เพราะฉะนั้นดูเท่านี้ก่อนก็จะเห็นว่าแบ่งเป็นห้อง ๆ ถ้าหากว่าจุดไหนทะลุน้ าเข้ามาได้  
จะสามารถมีประตูผนึกน้ าท่ีจะปิดกั้นไม่ให้น้ าไหลไปท่วมโดยท่ัวของเรือ ดังนั้นจากแผนภาพ 
๒ แผ่นท่ีผมแสดงให้ดูก็ยืนยันได้ว่าเรือหลวงสุโขทัยไม่ได้ล่มง่าย ๆ แน่ ๆ ถ้าเจอคลื่นลม 
คลื่นทะเล ๖ เมตร เหลือเพียงแต่ว่าเรือจะไม่ได้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ เป็นต้นว่าประตู 
ผนึกน้ าใช้การไม่ได้ เหลือเพียงแต่ว่าเรือจะไม่ได้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ เป็นต้นว่าประตู 
ผนึกน้ าใช้การไม่ได้ ซีล (Seal) ยางขอบประตูใช้งานไม่ได้เสื่อมสภาพ  
 

 - ๒๓๒/๑ 
 
 
 
 
 



๔๕๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๓๒/๑ 
 
   ความเป็นไปได้ท่ี ๓ เรือหลวงสุโขทัยนั้นอยู่ในความสภาพพร้อมรบหรือไม่  
ข้อกล่าวหาท่ีผมมีต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คือการท่ีท่านปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและต่อเรื่องนี้
คือการซ่อมท าของกองทัพเรือ รวมท้ังปล่อยให้ก าลังพลพี่น้องทหารเรือต้องทนใช้เรือท่ีไม่ได้
ถูกซ่อมแซมท านุบ ารุงอย่างเหมาะสมให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ให้พร้อมกับการท าศึกสงคราม 
จนน ามาซึ่งเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ผมนั่งอยู่ในกรรมาธิการการทหารเรามีการเชิญ
กองทัพเรือให้เข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลถึง ๔ ครั้ง ครั้งแรกคือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม หรือ ๔ วันหลัง
เรือล่ม ตั้ งแต่  ๒ ครั้ งแรก ผมก็ขอเอกสารมากมายจากกองทัพเรือ ยกตัวอย่าง 
เร็ว ๆ สั้น ๆ ไม่ใช่ทั้งหมด คือประวัติการซ่อมเรือสุโขทัยงบประมาณในการใช้ซ่อมเรือบันทึก 
การปฏิบัติภารกิจ บันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวเรือกับหน่วยงานต่าง ๆ และเรืออื่น ๆ 
ในช่วงท่ีเกิดเหตุก่อนตั้งแต่สัตหีบจนถึงช่วงท่ีระบบสื่อสารใช้งานไม่ได้ แล้วก็รายงาน
ตรวจสอบความพร้อมของเรือก่อนท่ีจะออกเรือจากสัตหีบ ท้ังหมดนี้เราไม่ได้เอกสาร สิ่งท่ีได้
มีอยู่ ๒ อย่าง คืออัตราก าลังพลและประวัติการบรรจุก าลังพลของเรือสุโขทัย แล้วก็ เอกสาร
ประเมินอากาศ เป็นเวลาเกือบ ๒ เดือน กองทัพเรือก็ยังคงตอบว่ายังรวบรวมเอกสารอยู่  
ยังดีท่ีมีข้าราชการทหารส่งเอกสารมาให้ผม ในมือผมนี้คือเอกสารการซ่อมเรือสุโขทัยท่ีซ่อม
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๑ จนถึงเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๔ รวม ๓๐๐ กว่าหน้า 
งบประมาณกว่า ๖๐ ล้านบาท ผมถามว่าเอกสารแบบนี้มีอยู่แล้วท าไมกองทัพเรือไม่ส่งให้
กรรมาธิการการทหาร เปิดลิ้นชักมาก็มีแล้วแต่ท าไมไม่ส่ง พอผมได้มาอ่านในรายละเอียด 
ก็ถึงบางอ้อครับ คือต้องการปกปิดข้อมูลจากผู้แทนราษฎร ต้องการปกปิดความผิดของตน 
ในการซ่อมบ ารุง หากเราไล่เลียงตามเอกสารนี้เราจะพบว่าเรือหลวงสุโขทัยนั้นแม้ว่าซ่อมแล้ว
ส่งมอบแล้ว ผมย้ าว่าซ่อมแล้วก็ยังมีหลายจุดท่ีมีปัญหาตั้งแต่จุดเล็ก ๆ ไปจนถึงจุดใหญ่ ๆ  
จนผมกล้าพูดได้ เลยว่านี่ ไม่ใช่ความบกพร่องโดยสุจริต แต่เป็นความจงใจบกพร่อง  
เป็นการทุจริตในการซ่อมท า เป็นการแบ่งกันกินทีละค าคนละส่วน จนผมไม่แน่ใจว่า 
ตกลงแล้วนี่คือเรือรบหรือขนมเค้ก ไปท่ีตัวแรกสมอเรือ ในเอกสารระบุว่าเมื่อทดสอบ 
การใช้งานจริงในเรือหลังการซ่อม ปรากฏว่ามอเตอร์ฝั่งขวาขัดข้อง มีอาการหยุดท างาน 
ในบางจังหวะ เนื่องจากเกิดสภาวะโอเวอร์โหลด (Overload) มอเตอร์เลยตัดการท างาน  
บางท่านอาจจะบอกว่าแค่สมอเรือไปเกี่ยวอะไรกับเรือล่ม ลองฟังต่อครับ ในสไลด์ (Slide)  



๔๕๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๓๒/๒ 
 
ถัดไปท่ีขีดเส้นแดงเอาไว้คือมาตรวัดแรงดันต่าง ๆ ท่ีใช้ในเรือหลวงสุโขทัยใช้การไม่ได้  
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ าไฟร์เมน (Fire Main) ๔ เครื่อง มอเตอร์สูบน้ าใช้การ ๒ เครื่อง  
มาตรวัดใช้ไม่ได้บ้าง ไม่ได้ติดตั้งบ้าง โดยในรายงานเขียนไว้แบบนี้ครับ มอเตอร์น้ าจืดใช้การ 
ท้ังหมายเลข ๑ และ ๒ ไม่มีมาตรวัดแรงดันทางดูด เครื่องหมายเลข ๑ มีการรั่วไหล 
ของน้ าบริเวณแกนพัดน้ าจ านวนมาก ส่วนเครื่องหมายเลข ๒ มีค่าความสั่นสะเทือน 
เกินเกณฑ์มาตรฐาน นี่ซ่อมแล้วนะครับ มีอะไรขัดข้องอีกครับ เครื่องจักรหลายตัว 
มีค่าสั่นสะเทือนท่ีผิดปกติสูงเกินมาตรฐาน ในสไลด์ (Slide) นี้ตัวเล็กนิดหนึ่ง ตั้งแต่ 
ข้อ ๔.๓.๑ เครื่องอัดลมก าลังต่ า ๒ เครื่อง เครื่องสูบน้ าระบายความร้อนเครื่องไฟฟ้า  
๒ เครื่อง เครื่องท าความเย็น มอเตอร์น้ าจืดใช้การ จนถึงข้อ ๔.๓.๗ คือมอเตอร์สูบน้ าส ารอง  
เมื่อไปพลิกดูในรายละเอียดว่าท่ีสั่น สั่นเพราะอะไร ------------------------------------------------ 
 
                - ๒๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๓๓/๑ 
 
เครื่องอัดลมก าลังต่ าเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นการติดตั้งเครื่องใหม่แทนเครื่องเดิม ย้ าว่าเป็น
เครื่องใหม่ แล้วท าไมถึงพบแรงดันท่ีสั่นสะเทือนผิดปกติละครับ อันนี้ชัดเจน คือแรงสั่น 
ไม่ได้เกิดขึ้นจากเครื่องแต่เกิดจากคุณภาพในการติดตั้ง คือติดตั้งไม่ดี ติดตั้งไม่ได้สมดุล 
เครื่องมันก็เลยสั่นแล้วก็มาเขียนรายงานสรุปแบบนี้ ซ่อมเสร็จแล้วก็มาเขียนว่าเครื่องสั่น
ผิดปกติ มันได้หรือครับท่านประธาน ผมย้ าอีกครั้งนี่คือสภาพภายหลังการซ่อม ท าไม  
ซ่อมตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ยังมีปัญหาแบบนี้ คนมีหน้าท่ีซ่อมซ่อมอย่างไร แล้วคนมีหน้าท่ี
ตรวจรับนี่ตรวจรับได้อย่างไร ไปต่อครับ ข้อขัดข้องท่ีพบต่อไปในสไลด์ (Slide) นี้ขีดเส้นแดง
เอาไว้ การขนานเครื่องไฟฟ้าหมายเลข ๔ ไม่ได้ทดสอบ เนื่องจากระบบควบคุมไม่พร้อม  
การขนานโหมดออโต (Mode Auto) ไม่สามารถใช้ราชการได้ สรุปง่าย ๆ คือเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าหมายเลข ๔ เสีย เครื่องก าเนิดไฟฟ้าของเรือหลวงสุโขทัยก็ต้องเรียนว่าจริง ๆ แล้ว 
มีท้ังหมด ๔ เครื่อง ในภาพนี้มีหมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๔ ตัวท่ีเสียคือหมายเลข ๔  
คือเป็นเครื่องไฟฟ้าส ารอง ส่วน ๑ กับ ๒ ท่ีอยู่ตรงกลางเรือนั้นคือเครื่องไฟฟ้าหลักท่ีจะ 
ใช้งานแบบคู่ขนานแชร์โหลด (Share Load) กัน ทีนี้ผมก็ถามครับ พอเจอว่าเครื่องมันเสีย
แบบนี้ซ่อมไปแล้ว ๔ เครื่อง แต่กลับเสีย ๑ เครื่อง ก็ถามต่อผู้แทนของกองทัพเรือ 
ในคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณกองทัพเรือก็ตอบผมว่ า 
ยอมรับว่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเสีย ๑ เครื่องจริง เขาตอบแบบหน้าตาเฉยว่าไม่เป็นไร 
เพราะเรายังมีอีกเครื่อง คือใช้ ๒ เครื่อง เขามี ๔ เครื่อง ใช้หลัก ๒ เครื่อง ส ารอง ๒ เครื่อง 
ส ารองเสียไป ๑ เครื่อง แล้วถามเอาอย่างไรดี กองทัพเรือบอกไม่เป็นไรเพราะเรายังมีส ารอง
อีกหนึ่งเครื่อง ยิ่งงงตกลงอเมริกาเขาท าผิดหรือเปล่า เขาต่อเรือมาเขาเตรียมเครื่องส ารองไว้ 
๒ เครื่อง แต่เราบอกไม่จ าเป็น ไม่ใช้ สรุปแล้วคือสหรัฐอเมริกาท ามาท าไมครับ ผมถามว่า  
เวลามาของบประมาณในสภาแล้วก็บอกว่าต้องมีงบประมาณเพื่อเตรียมสภาพความพร้อม  
ในการรบ ตกลงนี่คือพร้อมแล้วใช่ไหมในการรบ ออกแบบให้มีส ารอง ๒ เครื่อง เรามีแค่  
๑ เครื่องพอนี่คือเรียกว่าพร้อมใช่ไหมครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วยตอบหน่อยว่า
ความพร้อมในการรบของท่านอยู่ตรงไหน หรือท่านไม่ได้คิดว่าจะรบกับใคร ในมันสมอง 
รู้อยู่แล้วไม่ได้ไปรบ ท่ีซ่อมเรือเอาไว้งานวันเด็ก ท่ีซ่อมเรือเอาไว้พาผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพ
ออกไปลอยอังคาร อย่างล่าสุดเอาเรือบางปะกงซึ่งใหญ่กว่าเรือหลวงสุโขทัย ๒ เท่าออกไป
ลอยอังคารอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ แถมยังมีเอฟ ๑๖ (F16) ไปอีก ๒ ล าใช่ไหม ตกลง 



๔๕๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๓๓/๒ 
 
ด ารงสภาพความพร้อมในการรบมันไม่ได้บรรลุเป้าหมายเลยครับ นอกจากนั้นยังมีปัญหา
ส าคัญคือเรื่องของการซ่อมตัวเรือท่ีมีท้ังส่วนท่ีอยู่ในเหนือน้ า ผิวน้ า แล้วก็ใต้น้ า คือเรือแม้ว่า
ตัวเรือจะท ามาจากเหล็กแต่ว่าเมื่อใช้การไปนาน ๆ มันก็อาจจะสึกกร่อนได้ตามกาลเวลา ทีนี้ 
ในการซ่อมบ ารุงก็จะต้องท าอย่างไรท่ีจะตัดเชื่อมแผ่นเหล็กแล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่เพื่อให้มี 
ความหนาตามมาตรฐาน โดยก่อนท่ีจะเริ่มซ่อมก็คือทางกองแผนการช่างของกรมอู่ทหาร  
เขาก็ท าการส ารวจตัวเรือว่ามีเหล็กส่วนไหนชิ้นไหนท่ีมันบางกว่ามาตรฐานแล้วก็ต้องเปลี่ยน
หรือเปล่า เอกสารลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ปี ๒๕๖๑ แล้วก็ระบุว่ามีท้ังหมด ๑๓ จุดท่ีจะต้อง
เปลี่ยนเหล็กให้หนาขึ้น โดยเรื่องนี้ทางเพจ ซีเอสไอ แอลเอ (Page CSI LA) ได้ออกมาโพสต์ 
(Post) ในวันท่ี ๔ มกราคม โดยแสดงเอกสารก็ตัวเดียวกับท่ีผมฉายไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับ 
แล้วก็ตั้งค าถามกับกองทัพเรือว่าได้ซ่อมโดยใช้เหล็กแผ่นไฮ เทนซาย เอเอช ๓๖ (High 
Tensile AH36) หรือเปล่า ลวดเชื่อมท่ีใช้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ช่างเชื่อมนั้น 
มีใบรับรองในการซ่อมเรือรบหรือไม่ ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๓๔/๑ 
 
แต่แทนท่ีกองทัพเรือจะออกมาตอบชี้แจงท่ีเอกสารลงรายละเอียด ไม่ครับ กลับชี้แจง  
ในท านองท่ีจะดิสเครดิต (Discredit) ชี้แจงในท านองท่ีบอกว่าซีเอสไอ แอลเอ (CSI LA) 
เข้าใจผิดแล้ว เอกสารท้ังหมดนั้นมันเป็นเอกสารก่อนท่ีจะซ่อม ท้ังหมดเราซ่อมหมดแล้ว  
แต่เกมพลิกครับท่านประธาน เพราะวันรุ่งขึ้นในวันท่ี ๖ มกราคม ซีเอสไอ แอลเอ (CSI LA) 
เขาออกมาโพสต์ (Post) อีกรอบหนึ่งแล้วเปิดเผยเอกสารเพิ่มเติมท่ีระบุว่าแท้จริงแล้ว 
ไอ้ ๑๓ จุดท่ีถามไปเมื่อ ๒ วันท่ีแล้วตกลงซ่อมจริง ๆ แค่ ๕ จุด อีก ๘ จุดยังไม่ได้ซ่อม  
เอามาดูกันครับ ดูให้ดีสไลด์ (Slide) นี้ค่อย ๆ ดู ในสีเขียวกรอบแดงคือต าแหน่งของ 
เหล็กแผ่น ๕ จุดท่ีพบว่ามีความหนาต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งกองทัพเรือซ่อมไปแล้ว แต่สีชมพู  
๘ จุด เป็นจุดท่ีพบว่าเหล็กนั้นหนาต่ ากว่ามาตรฐานแต่กลับไม่ได้ซ่อม ในทางกลับกันท่ีเป็น 
สีเขียวเฉย ๆ ๑๐ จุดความหนานี่เหมือนเดิมเป็นปกติแต่กลับไปซ่อมมันเสียอย่างนั้น  
งงไหมครับท่านประธาน ท างานกันแบบนี้ได้อย่างไรครับ ผมทวนเร็ว ๆ อีกทีหนึ่งคือทีแรก 
กองแผนการช่างบอกว่าต้องซ่อม ๑๓ จุด กรมอู่ทหารเรือก็บอกว่าลงมือซ่อมไปแล้ว ๑๕ จุด 
ฟังดูดีซ่อมเกินไป ๒ จุดน่าจะดี แต่เอาเข้าจริง ๆ ๑๕ จุดท่ีซ่อมมันเป็นจุดท่ีควรซ่อมแค่  
๕ จุด อีก ๑๐ จุดไม่รู้ไปซ่อมหาพระแสงอะไร ส่วนอีก ๘ จุดที่ต้องซ่อมก็ดันไม่ได้ซ่อม แบบนี้ 
มันไม่ใช่แค่กลิ่นตุ ๆ อันนี้เหม็นโชยไปท้ังหมู่บ้านแล้วครับ นี่คือการบกพร่องโดยสุจริต 
หรือครับ ไม่ใช่ครับ ในรายงานฉบับนี้ลงรายละเอียดไว้อย่างนี้ว่าจุดท่ีไม่ต้องซ่อมก็คือ  
มีความหนาเฉลี่ยลดลงคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ พูดง่าย ๆ คือไม่ได้บางลงเลย ก็จะมีจุดสีเขียวจะมี
เอ ๘ (A8) เอ ๙ (A9) เอ ๑๐ (A10) บี ๘ (B8) แล้วก็ซี ๑๑ (C11) ซึ่งเป็นด้านกาบขวา 
ของเรือนี่คือไม่ต้องซ่อมแต่ก็บอกว่าซ่อม ส่วนจุดท่ีต้องซ่อมแต่ไม่ได้ซ่อมสีชมพูยกตัวอย่าง
เช่นเค ๙ (K9) มีความหนาเฉลี่ยลดลง ๑๒.๓๖ เปอร์เซ็นต์ และเป็นเหล็กแผ่นท่ีอยู่บริเวณ 
กระดูกงูของเรือแต่กลับไม่ได้ซ่อม เอ ๗ (A7) กาบขวาความหนาเฉลี่ยลดลง ๑๙ เปอร์เซ็นต์ 
เอ ๗ (A7) กาบซ้ายลดลง ๑๓.๔ เปอร์เซ็นต์ เอ ๕ (A5) กาบซ้ายลดลง ๑๕.๕ เปอร์เซ็นต์  
แต่ท้ัง ๓ แผ่นนี้กลับไม่ซ่อม ท่านประธานครับ ท้ัง ๓ จุดนี้ทั้งเค ๖ (K6) เอ ๗ (A7) เอ ๕ (A5) 
ท่ียกขึ้นมาเพราะว่ามีความส าคัญต่อความเป็นความตายของเรืออย่างมาก ถ้าหากว่า 
เกิดรอยร้าว เกิดรูรั่ว เพราะอะไรครับ กาบขวาของเรือถ้าจ ากันได้แผ่นท่ีผมโชว์ไปเมื่อสักครู่  
ท่ีเราแสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์อยู่ตรงไหน ในกรณีกาบขวาของเรือถ้าเค ๖ (K6) และเอ ๗ 
(A7) รั่วขึ้นมาน้ าก็จะไหลเข้าไปหาเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทันที กาบซ้าย 



๔๕๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๓๔/๒ 
 
เค ๖ (K6) เอ ๕ (A5) และเอ ๗ (A7) ท่ีไม่ได้ซ่อมก็เหมือนกันก็จะสามารถไหลเข้าท่วม
เครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ ค าถามคือกองทัพเรือท างานกันอย่างไรมี ๘ จุด 
ท่ีไม่ได้ซ่อม ตรวจรับงานกันอย่างไร ผมถาม พลเอก ประยุทธ์ ถ้าท่านมีรถสักคันหนึ่ง  
แล้วเอาไปซ่อมเข้ าอู่แล้วอู่ก็ ไม่ ได้ซ่อมให้ ท่านแบบนี้ ท่านจะรับรถกลับมาใช้ ไหม  
แต่กองทัพเรือรับเอากลับมาใช้ ผมก็ตรวจสอบไปต่อว่าตกลงแล้วรอบนี้คือกองทัพเรือ  
ซ่อมเองหรือจ้างเขาซ่อม ก็พบว่ามีเอกชนรายหนึ่งท่ีมารับซ่อม ซึ่งผมไม่มั่นใจเลยว่าจะมี
ศักยภาพในการซ่อมท าหรือไม่ ไม่ได้ว่ากันคือทุนจดทะเบียนมี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พนักงาน
มีแค่ ๒๐ คน แต่รับงานซ่อมเรือรบไม่ค่อยมั่นใจท าได้จริงหรือครับ แต่เขารู้กันท้ังกองทัพว่า
เอกชนรายนี้ท่ีได้งานซ่อมตัวเรือเป็นประจ าเพราะมีสายสัมพันธ์ท่ีดีกับ พลเรือโท ว คนหนึ่ง 
ชื่อเล่น ก เป็นอดีตเจ้ากรมกรมอะไรไปหากันดู เพียงแต่หลักฐานมันยังไม่ชัดแต่เขารู้กัน 
ท้ังกองทัพ สรุปแล้วคือกินกันหนักครับ กินเหล็ก กินลวดเชื่อม กินค่าแรง ต าแหน่งเหล็ก  
ท่ีควรซ่อมก็ไม่ซ่อม ไอ้ส่วนท่ีไม่ต้องซ่อมก็เสือกซ่อม ซ่อมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้  แล้วก็ 
หลับหูหลับตาเซ็นรับงานกันไปขอแค่ให้เรือมันลอยน้ าได้ก็พอ ยืนยันครับ ผมไม่คิดว่านี่คือ
ความบกพร่องโดยสุจริต ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๓๕/๑ 
 
แต่นี่คือความจงใจบกพร่อง แบ่งเค้กกันกินจนพุงกาง สุดท้ายสร้างความเสียหายให้กับ
ประเทศชาติมากมายขนาดไหน ยังไม่หมดครับ เรื่องฉาวของการซ่อมเรือหลวงสุโขทัย 
ยังมีครับ คือการซ่อมอะไหล่ท่ีเรียกว่าฟินสเทบิไลเซอร์ (Fin Stabilizer) หรือครีบกันโคลง 
ครีบกันโคลงคืออุปกรณ์ท่ีใช้รักษาสมดุลของเรือแบบว่าถ้าเจอคลื่นลมตัวครีบนี้มันก็จะช่วย
รักษาไม่ให้เรือเอียงซ้ายที ขวาที ทีนี้ต่อเรื่องนี้ผมก็ถามกองทัพเรือในกรรมาธิการว่า  
ตกลงแล้วตอนท่ีท่านซ่อมเรือหลวงสุโขทัยถอดครีบกันโคลงไปหรือเปล่า ทร. ตอบผมอย่างนี้
บอกว่าด้วยเรือมันเก่าแล้วอะไหล่หาไม่ได้ แล้วถ้าหากว่าซ่อมท าเองถ้าท าได้ไม่ดีจะยิ่งเป็น
ผลเสียต่อเรือก็เลยถอดท้ิง แล้วก็ยังบอกอีกว่าเรือมันก็จะโคลงมากขึ้นหน่อยแต่ไม่เป็นไร 
พร้อมท้ังยืนยันว่าเรือหลวงล่มครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับครีบแน่นอน ท่านประธานครับ 
ประการแรกเลยผมยืนยันว่าอะไหล่ถ้าจะหาให้ได้มีครับ ครีบกันโคลงเป็นอะไหล่ชิ้นท่ีส าคัญ 
ไม่ว่าเรือจะเก่าแค่ไหนอะไหล่หาได้ แต่ ท่ีหาไม่ได้น่าจะเป็นเพราะว่าบริษัทห้องแถว 
ท่ีสนิทชิดเชื้อกับ พลเรือโท ว เขาหาไม่ได้หรือเขาโดนเงินทอนจนไม่รู้จะไปเอาเงินท่ีไหน 
ไปซื้ออะไหล่มาหรือเปล่า  
   ประการท่ี ๒ ทร. พยายามจะชี้แจงว่าการไม่มีครีบกันโคลงไม่ได้มีผลท าให้
เรือล่ม แต่ผมถามว่าถ้าไม่มีครีบกันโคลงเรือมันโคลงมากกว่าเดิมหรือเปล่า ในสภาพท่ีมีคลื่น
ลมแรงแทนท่ีเรือมันจะโคลงน้อยลง มันกลับโคลงมากขึ้นแล้วมันท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานของก าลังพลบนเรือ ณ วันท่ี ๑๘ ธันวาคมมันลดลงใช่ไหม และท่ีส าคัญเราต้อง 
อย่าลืมว่าเรือหลวงสุโขทัยคือเรือรบเป็นเรือท่ีมีคุณค่าทางยุทธการสูงรบได้ ๓ มิติ จะรบกับ
เครืองบินก็ได้ รบกับเรือบนผิวน้ าก็ได้ รบกับเรือด าน้ า ใต้น้ าก็ยังได้ และถามว่าถ้าไม่มี 
ครีบกันโคลงท่ีมันจะท าให้เรือรักษาสมดุลแล้วท่านจะยิงขีปนาวุธให้มันแม่นย าที่สุดได้อย่างไร 
ก็อีกแล้วอย่างไรคือไม่ได้คิดจะซ่อมเรือเพื่อรบอย่างไรครับ เอาไปใช้วันเด็ก มันไม่มีมายด์เซต 
(Mindset) ท่ีจะคิดว่าเราจะต้องซ่อมเรืออย่างไรให้มีความสามารถในการรบสูงสุด 
งบประมาณมหาศาลท่ีอ้างว่าใช้ไปเพื่อด ารงสภาพความพร้อมในการรบ สุดท้ายแล้ว  
ไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ มาสู่ปัญหาสุดท้ายในเรื่องของความพร้อมของเรือ อย่างท่ีเรา  
ทราบกันว่าถ้าน้ าไม่เข้าเรือเรือก็ไม่ล่ม เหมือนกับถ้าหัวใจไม่หยุดเต้นคนก็ไม่ตายประมาณนั้น 
ทีนี้ถามว่าเรือเข้ามาในห้องเครื่องทางใต้ท้องเรือมันจะมาได้ทางไหน ผมตั้งสมมุติฐานนี้ว่า
สมมุติน้ าไม่ได้มาทางดาดฟ้า สมมุติน้ าไม่ได้เข้าทางผนังเรือท่ีจะทะลุได้ มันจะเหลือทางเดียว 



๔๖๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๓๕/๒ 
 
ท่ีน้ าเข้าได้คือเข้าทางท้ายเรือ เข้าทางสิ่งท่ีเขาเรียกว่าแบริ่ง (Bearing) รองรับเพลาจักร  
แบริ่ง (Bearing) รองรับเพลาจักรคืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งท่ีมีลักษณะคล้าย ๆ กับเหล็กทรงกลม 
ท่ีด้ านในมี ท่อยางอยู่  แล้วมันก็จะเอาไว้ ใช้ โอบอุ้มแกนเพลาสี เทาในภาพ เอาไว้   
อีกท้ังยังท าหน้าท่ีท่ีจะเป็นตัวอุดช่องใต้ท้องเรือไม่ให้น้ าไหลย้อนเข้าไปสู่ตัวเรือได้ ตรงบริเวณ
เส้นปะสีเขียว จากรายงานผลการซ่อมเรือก็พบว่าแบริ่ง (Bearing) เพลาจักรนั้นอยู่ในสภาพ
การใช้งานปกติ แต่ผมไม่อาจจะมั่นใจได้เลยว่าแบริ่ง (Bearing) เพลาจักรของเรือหลวง
สุโขทัยนั้นจะถูกซ่อมตามวงรอบท่ีเหมาะสมและใช้อะไหล่ท่ีมีมาตรฐานจริงหรือไม่ แต่ท่ีผม
ทราบแน่ ๆ คือการซื้ออะไหล่ชิ้นนี้ของกองทัพเรือนั้นมีความไม่ชอบมาพากลแน่นอน  
ผมมีหลักฐานว่าเรือรบของกองทัพเรืออย่างน้อย ๒ ล า คือเรือหลวงสีชังและเรือหลวง
รัตนโกสินทร์ มีการซื้ออะไหล่เพลาแบริ่ง (Baring) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ แต่มาถึงจนปานนี้ 
ปาเข้าไป ๖ ปียังไม่ซ่อมครับ -------------------------------------------------------------------------- 
 
              - ๒๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๓๖/๑ 
 
อะไหล่ตัวนี้ยังนอนค้างอยู่ในโกดังของกองทัพเรือ อย่างกรณีของเรือหลวงสีชัง ปี ๒๕๖๐  
ซื้ออะไหล่ ๒ ชิ้นด้วยกัน เพลาแบริ่ง (Bearing) มูลค่า ๒.๔ ล้านบาท แต่ทีนี้พอตอนตรวจรับ
ตามภาพก็จะพบว่าด้านในของมันท่ีมันควรท่ีจะเรียบเนียน เพราะมันจะต้องไปสีกับตัวเพลา 
ไม่อย่างนั้นจะท าให้เพลาสึก มันจะต้องเรียบเนียนมาก แต่ก็ปรากฏว่ามีแผลเต็มไปหมด 
ด้านใน แต่แทนท่ีกองทัพเรือจะรีเจก (Reject) คือคืนผู้รับเหมาไปไม่รับของ ก็รับไว้เสีย 
อย่างนั้นครับ สงสัยว่าเงินทอนมันจะเยอะ ทีนี้พอรับมาช่างซ่อมท าอย่างไร ซ่อมไม่ลง  
ไม่กล้าซ่อม เพราะรู้ว่าซ่อมไปจะมีปัญหา ก็เลยผ่านมา ๖ ปี ก็นอนรอไว้อย่างนั้น ไม่มีใคร 
มาเปลี่ยน คงต้องตั้งค าถามกับ พลเอก ประยุทธ์ แล้วละว่าท าไมพวกท่านถึงจ้องจะกินกัน
อะไหล่ทุกส่วนทุกชิ้นขนาดนี้ การบ ารุงรักษาก็ไม่ได้มาตรฐาน อะไหล่ท่ีควรเปลี่ยน  
ก็ไม่เปลี่ยน ผู้รับเหมาท่ีควรจ้าง ก็ไปจ้างบริษัทดี ๆ ไปจ้างบริษัทห้องแถวท่ีไหนก็ไม่รู้ สุดท้าย
ผมบอกท่านประธานอีกครั้งหนึ่งว่านี่ขนมเค้กไม่ใช่เรือรบ นอกจากนี้ในเรื่องการซ่อม  
เราพบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรือหลวงสุโขทัยนั้นรอซ่อมอยู่ ๑๙ รายการ งบประมาณ 
๑๖.๒๕ ล้านบาท งานซ่อมท่ีใหญ่ท่ีสุดจะเป็นการซ่อมเกียร์ฝั่งซ้ายมูลค่า ๗.๕ ล้านบาท  
ท่านประธานครับ ผมนึกไม่ออกเลยว่าเรือท่ีรอซ่อมเกียร์และรายการอื่น ๆ รวมกัน  
๑๙ รายการ ออกไปปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจได้อย่างไร ท าไมไม่จอดเทียบท่าหรือจอดในอู่ 
รอซ่อม นี่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเรือหลวงสุโขทัยไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมรบอย่างท่ีควรจะเป็น 
นอกเหนือจากความไม่พร้อมรบของตัวเรือแล้ว เรือหลวงสุโขทัยยังไม่พร้อมรบในเรื่องของ
อัตราก าลังคนอีก ก าลังพลท้ังหมดต้องมี ๙๗ อัตรา ว่างไป ๒๒ อัตรา ยกตัวอย่าง ต าแหน่ง
ช่างกล ๔ อัตรา ต าแหน่งนายช่างกล นายทหารไฟฟ้า ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้า สรั่งเรือ  
อีกอย่างละ ๑ อัตรา และต าแหน่งท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีว่างไปคือต้นกลหรือหัวหน้าวิศวกร  
ยืนยันว่าในวันท่ีเรือหลวงสุโขทัยนั้นเกิดเหตุล่มอับปางลงไม่มีต้นกลเรืออยู่บนเรือในวันนั้น 
ต้นกลเรือนี้มีหน้าท่ีท่ีจะควบคุมดูแลรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักรใหญ่ ใต้แนวน้ าท้ังหมด  
และแน่นอนว่าต้นกลเรือจะเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญอย่างมากในการท่ีจะช่วยตัดสินใจ  
ในยามท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน พลเอก ประยุทธ์ ตอบผมหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ ท่ีเรือหลวง
สุโขทัยเว้นว่างบรรจุต าแหน่งต้นกลเรือมาถึง ๑๘ เดือน ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้เรือหลวง
สุโขทัยนั้นออกปฏิบัติภารกิจได้อย่างไรโดยไม่มีต้นกล ผมต้องเรียนว่าไม่ใช่เพียงเรือหลวง
สุโขทัยเท่านั้นท่ีไม่มีความพร้อมรบ เรืออื่น ๆ ก็เช่นกัน เราเห็นปัญหานี้จากการท่ีมีการ 



๔๖๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๓๖/๒ 
 
ขอเข้ามาซ่อมบ ารุงเป็นการด่วนของเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสิน ท่ีพบความ
ขัดข้อง พบความช ารุดในหลายส่วนหลังจากท่ีออกไปปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายเรือหลวง
สุโขทัยไม่ถึง ๑๐ วัน นี่คือหนังสือขอรับการซ่อมแซมของเรือหลวงนเรศวรต่อกรมอู่ทหารเรือ 
เขียนชัดเจนว่าตรวจพบการช ารุดของเครื่องจักรใหญ่ดีเซลหมายเลข ๒ รอบเครื่องไม่คงท่ี 
พบว่าท่อน้ ามันแตกช ารุด และเครื่องไฟฟ้าหมายเลข ๔ พบท่อน้ ามันเชื้อเพลิงช ารุด  
ย้ านะครับ นี่คือช ารุดจากการออกไปปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากเรือสุโขทัยไม่ถึง  
๑๐ วัน ยังไม่ได้ไปรบกับใคร แค่ออกไปหาก าลังพล ส่วนเรือหลวงตากสิน ก็พบปัญหา
มากมาย ๙ รายการ ผมอ่านให้ฟัง ๒-๓ รายการ --------------------------------------------------- 
 

 - ๒๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๖๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           นัชชา ๒๓๗/๑ 
 
อย่าง ๒ รายการแรกคือพัดน้ าจืดและพัดน้ าทะเลของเคร่ืองจักรใหญ่ดีเซลหมายเลข ๒ ช ารุด 
มีท้ังน้ าจืดและน้ าทะเลไหลออกมาขณะเดินเครื่อง ข้อ ๓ ไฮโดรสแตติกปั๊ม (Hydrostatic 
Pump) ของเกียร์ด้านซ้ายมีน้ ามันรั่วไหลออกมาขณะเดินเครื่อง โดยท่ีเรือท้ัง ๒ ล านี้ 
ตอนท่ีขอรับการซ่อมก็แจ้งว่าจะขอไปซ่อมท่ีท่าเรือบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แปลว่าอะไรครับ แปลว่านี่เป็นการช ารุดท่ีเกิดขึ้นและต้องรีบซ่อมเป็นการด่วน ไม่สามารถ  
ท่ีจะเดินเรือกลับไปท่ีฐานทัพเรือสัตหีบได้ และย้ าอีกครั้งว่าไม่ได้ไปรบกับใคร แค่ค้นหา 
ผู้สูญหายเรือก็พังแล้ว จากข้อมูลท้ังหมดท่ีผมได้อภิปรายมาผมขอสรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ในวันท่ี ๑๗ และ ๑๘ ธันวาคมแบบนี้ครับ ในวันท่ี ๑๑ ธันวาคมเรือหลวงสุโขทัยออกจาก 
ฐานทัพเรือสัตหีบมุ่งหน้าร่วมพิธี ๑๐๐ ปีเสด็จเตี่ยท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีทหารเรือ
ท้ังสิ้น ๑๐๕ นายร่วมเดินทางไปด้วย แต่ใน ๑๐๕ นายนี้ไม่มีต้นกลท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจในเร่ือง
ส าคัญ ๆ และเป็นเร่ืองของความเป็นความตายของเรือไปกับเรือด้วย วันท่ี ๑๘ เรือเดินทาง 
ไปถึงบริเวณหาดทรายรี แต่ด้วยคลื่นลมบริเวณนั้นเรือหลวงสุโขทัยไม่สามารถทอดสมอได้ 
เพราะพบว่าคลื่นลมนั้นมันสูงกว่าท่ีกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือได้พยากรณ์เอา ไว้  
จนเรือท่ีไม่มีครีบกันโคลงก็โอนเอนเอียงไปเอียงมาอย่างน่ากลัว แล้วในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ของวันท่ี ๑๘ แทนท่ีเรือหลวงสุโขทัยจะเดินทางเข้าไปเทียบท่าท่ีท่าเรือบางสะพาน 
ท่ีห่างออกไปเพียงแค่ ๒๒ ไมล์ทะเล เรือหลวงสุโขทัยกลับถูกใครไม่รู้สั่งให้เดินทางกลับไปท่ี
สัตหีบท่ีไกลออกไปอีก ๑๑๕ ไมล์ทะเล และต่อมาในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเดินทางไม่น่าจะเกิน 
๓๕ ไมล์ทะเล ไม่ทราบว่าเป็นเพราะแบริ่ง (Bearing) เพลาจากนั้นรั่วซึมหรือแผ่นเหล็ก 
ใต้ท้องเรือท่ีทนความเครียดสะสมไม่ไหวปริแตกออกจึงท าให้น้ าไหลเข้าใต้ท้องเรือ 
อย่างรวดเร็ว ไหลเข้าท่วมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท าให้ไฟฟ้าล้มเหลว เคร่ืองยนต์ดับลง เจ้าหน้าท่ี
พยายามติดเครื่องยนต์ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง แต่เจ้ากรรมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองใช้ได้ 
เพียงแค่ตัวเดียว เรือรบท่ีมีขนาด ๘๐ เมตรหนักเกือบ ๑,๐๐๐ ตันเหลือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ตัวเดียวก็ไปต่อไม่รอด ในท่ีสุดเรือหลวงสุโขทัยท่ีมีรูรั่ว ขาดต้นกล ขาดมาตรวัดท่ีใช้งานได้ 
ขาดครีบกันโคลง และขาดก าลังเครื่องยนต์ท่ีจะไปต่อต้องจมลงสู่ก้นอ่าวไทย สังเวยชีวิต
ทหารเรือ ๒๔ นาย และสูญหายอีก ๕ นาย ท่านประธานครับ สิ่งท่ีผมอยากจะสื่อสารไปถึง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกองทัพเรือ ได้ โปรดอย่ามองยุทโธปกรณ์เป็นเหมือน 
ขนมเค้กท่ีต้องแบ่งกันกินตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงการซ่อมท า เพราะทุกค าท่ีท่านกิน  



๔๖๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           นัชชา ๒๓๗/๒ 
 
อย่างเอร็ดอร่อยท่านอาจจะคิดว่ากินค าเดียวไม่เป็นไรหรอก แต่พอท่านกินกันหลาย ๆ คน 
หลาย ๆ ค าเข้ามันก็ท าให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอย่างท่ีเกิดขึ้นในกรณีเรือหลวง
สุโขทัย แม้ว่าเรือหลวงสุโขทัยนั้นจะจมลงสู่ก้นทะเลลึก ๕๐ เมตรไปแล้วก็ตาม แต่นั่นไม่ใช่
อุปสรรคท่ีจะท าให้คนในรัฐบาลนี้ คนใน ครม. นี้ตามด าลงไปกินเค้กก้อนนี้อีกครับ 
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ คือในการกู้เรือหลวงสุโขทัยกองทัพเรือก็จะมีขั้นตอน มีคณะท างาน
ท่ีจะประชุมหารือกัน ซึ่งก็มีการเชิญเอกชนหลายครั้งหลายรายเข้ามาร่วมพูดคุยจนได้ข้อสรุป
ว่าในการท่ีจะคัดเลือกน่าจะมีหลักเกณฑ์คร่าว ๆ อยู่ประมาณ ๓ หลักเกณฑ์ ข้อ ๑ คือ
บริษัทเอกชนต้องมีประสบการณ์ในการกู้เรือท่ีมีน้ าหนักมากกว่า ๑,๐๐๐ ตัน  ข้อ ๒ เรือท่ี
เคยกู้ต้องจมอยู่ลึกจากผิวน้ าทะเลไป ๕๐ เมตร ซึ่งคือระดับเดียวกับท่ีเรือหลวงสุโขทัยจมอยู่  
 

 - ๒๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๓๘/๑ 
 
และข้อท่ี ๓ บริษัทเอกชนต้องเป็นสมาชิกของไอเอสยู (ISU) หรืออินเตอร์เนชันนัล ซัลเวจ 
ยู เนียน ( International Salvage Union)  ซึ่ ง เป็นสหภาพระดับนานาชาติ ท่ี เป็นการ 
รวมตัวกันของผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการกู้เรือ หรือเงื่อนไข
ส าคัญในการท างานครั้งนี้คือกู้ เรือแล้วต้องไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ให้กับตัวเรือ  
มิเช่นนั้นแล้วเราจะแยกไม่ถูกว่าเรือนั้นเสียหายจากการกู้ หรือเสียหายอยู่ก่อนท่ีจะอับปางลง 
จากเง่ือนไขท้ัง ๓ ประการมีเอกชนเกือบ ๓๐ รายท้ังในและต่างประเทศต่างแสดงความสนใจ
แล้วก็เข้ามาเสนอราคา เสนอวิธีการกู้  แตกต่างกันไปมีตั้งแต่ ๒๐๐ ล้านบาท จนถึง  
๗๐๐ ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากเกาหลีใต้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท้ัง ๓ ข้อ  
หรือจะเป็นบริษัทจากเนเธอร์แลนด์ท่ีเคยกู้เรือขนส่งสินค้าน้ าหนักมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัน 
หรือจะเป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกาท่ีเคยกู้เรือด าน้ าของประเทศอินเดียมาแล้วนะครับ 
แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีบริษัทไทยอยู่บริษัทหนึ่งท่ีดูทรงแล้วน่าจะได้งานกู้เรือ 
ครั้งนี้ไปแน่ ๆ เพราะแม้ว่าบริษัทนี้จะไม่มีคุณสมบัติใด ๆ เลยท่ีกล่าวมาใน ๓ ข้อเมื่อสักครู่ 
แต่บริษัทนี้มีคุณสมบัติพิ เศษท่ีเหนือกว่าทุกบริษั ทท่ีเข้ามา คืออะไรทราบไหมครับ 
คือบริษัทนี้ได้รับรองจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เหรียญหลวงพ่อประวิตรนี่ไม่เชื่อ  
อย่าลบหลู่ศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ อยากได้งานไหนงานนั้นต้องได้ นอกจากจะสามารถเสกเรือด าน้ า
ไม่มีเครื่องยนต์ได้แล้วยังมีอภินิหารกินเค้กใต้น้ าก็ท าได้ด้วย นั่นจึงเป็นความล าบากใจของ
คนท างานครับ จนเรื่องต้องมาเข้าหูของผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล อย่างไรก็ตามจริง ๆ แล้ว
เรามีข้อเสนออีกข้อเสนอหนึ่งในการท่ีจะกู้ เรือ และเป็นข้อเสนอท่ีสมเหตุสมผลมาก  
คือยูเอสเนวี (US Navy) หรือกองทัพเรือสหรัฐเขาเสนอท่ีจะช่วยกู้เรือให้ฟรี ๆ เพราะอะไร
เพราะเรือหลวงสุโขทัยประกอบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วเขาก็อยากรู้ว่าตกลงแล้ว
เรือล านี้มันจมเพราะอะไร เพราะท่ีผ่านมาเรือเขามีแต่จมเพราะการสู้รบสงคราม  
หรือจมเพราะชนหินโสโครก ไม่เคยเจอว่าเจอคลื่นทะเล ๖ เมตรแล้วจม แต่ว่าเขาก็มีข้อเสนอ
ว่าผลของการสืบสวนมามันต้องเก็บเป็นชั้นความลับระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือ
สหรัฐจะเปิดเผยไม่ได้ พอผมฟังเขาเล่ามาแบบนี้ ได้ยินมาแบบนี้ ผมก็คิดทันทีเลยว่าแบบนี้
กองทัพเรือไม่เอาแน่นอน เพราะกองทัพเรือจะต้องหาข้อเท็จจริง แล้วมาเปิดเผยกับพี่น้อง
ประชาชนในสาธารณะ แต่เอาเข้าจริง ๆ มันไม่เป็นแบบนั้น มีการพูดกันในกองทัพเรือ  
จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ แต่บอกว่าเหตุผลท่ีกองทัพเรือนั้นไม่รับข้อเสนอของสหรัฐนั้น 



๔๖๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๓๘/๒ 
 
กลับกลายเป็นเพราะว่ากองทัพเรือเองกลัวว่าชั้นความลับท่ีตกลงกันไว้มันจะไม่เกิดขึ้นจริง 
แล้วเดี๋ยวภายหลังความลับจะเปิดเผย แล้วพอเปิดเผยออกมาแล้วมันขายขี้หน้ากองทัพ  
เรือไทย ถ้าเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วท่ีเรือมันล่มมันล่มจากความผิดพลาดของกองทัพเรือเสียเอง 
ผมได้ยินได้ฟังแบบนี้ เศร้าเลยท่านประธานครับ ผมเป็นห่วงเหลือเกินว่าสุ ดท้ายแล้ว 
ในท้ายท่ีสุดพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียจะไม่มีโอกาสได้รับทราบ 
ถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลสาเหตุที่ท าให้เรือหลวงสุโขทัยนั้นล่ม  
  สุดท้ายผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชน 
ยืนยันว่าท่ีเรือหลวงสุโขทัยล่ม หรือท่ีเรือหลวงสุโขทัยไม่ได้อยู่ในสภาพความพร้อมรบ 
หรือพร้อมในการใช้งานนั้น ไม่ได้เป็นเพราะกระทรวงกลาโหมได้งบประมาณน้อยเกินไป  
นี่เป็นเพียง ๑ ตัวอย่างของการทุจริตแบ่งกันกินจนสร้างความเสียหายให้กับยุทโธปกรณ์  
จนน ามาสู่ โศกนาฏกรรมครั้ง ใหญ่ ผมยืนยันว่าไม่ว่าเราจะเพิ่มงบประมาณใ ห้กับ
กระทรวงกลาโหมมากเท่าใดก็ตาม แต่ตราบใดท่ีเรายังอยู่ภายใต้รัฐบาลปรสิต อยู่ภายใต้
ระบอบ ๓ ป เราก็ยังคงจะวนเวียนอยู่กับการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบแบ่งกันกินแล้วก็ปกปิด
ความผิ ดกั น ไป  เ ร าจะ ไม่ มี วั น ท่ี จ ะมี กอ ง ทัพ ท่ี เ ข้ ม แข็ ง  ไ ม่ มี ก อ ง ทัพ ท่ี เ ค า รพ 
ในหลักประชาธิปไตย ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๒๓๙/๑ 
 
เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน พ่ีน้องนายทหารน้ าดีก็จะยังคงหมดความชอบธรรม ไม่ได้รับ
ความไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่น้องประชาชน ถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องปฏิรูปกองทัพ ผมยืนยันว่า  
การปฏิรูปกองทัพเป็นเรื่องเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาสังคม ปากท้อง
จะดีอย่างยั่งยืน ประเทศจะมีอนาคต การเมืองต้องดีก่อนครับ ขอบคุณครับ 
    นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปเป็น
คุณปดิพัทธ์ สันติภาดา หลังจากนั้นจะเป็นคุณยุทธพงศ์ จรัสเสถียร และเป็นดอกเตอร์นิยม 
เวชกามา เป็นคุณไชยา พรหมา เพ่ือจะเตรียมตัว เชิญคุณปดิพัทธ์ครับ  
   นายปดิพัทธ์  สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ  
ผม ปดิพัทธ์ สันติภาดา ผู้แทนราษฎรจากพิษณุโลก เขต ๑ พรรคก้าวไกล ขออภิปราย
ต่อเนื่องคุณพิจารณ์ในประเด็นการทุจริตของกองทัพไม่ต้องมีค าน ากันแล้ว ตั้งแต่ก่อกบฏ  
ยึดอ านาจมา นี่เป็นยุคทองของการทุจริตคอร์รัปชันของกองทัพแทบทุกหน่วย เกิดเรื่อง 
ฉาวโฉ่ไม่เว้นแต่ละวัน ปิดเอาไว้ด้วยหน้ากากคนดี พวกเรายังไม่ลืมโศกนาฏกรรมกราดยิง 
ท่ีโคราชใช่ไหมครับ นี่ เป็นเวลากว่า ๓ ปีแล้วท่ี จ่าสิบเอก จักรพันธ์ ถมมา ใช้ปืนยิง
ผู้บังคับบัญชาถึงแก่ความตายแล้วหลบหนีเข้าไปในตัวเมือง กราดยิงผู้คนตามรายทาง  
ก่อนไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้างเทอร์มินอล ๒๑ โคราช มีผู้เสียชีวิต ๓๐ คน บาดเจ็บ ๕๘ คน  
ในจ านวนนี้บาดเจ็บสาหัส ๕ คน เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์กราดยิงท่ีเลวร้ายท่ีสุด  
ในประวัติศาสตร์ของไทย สิ่งท่ีเราต้องไม่ลืมก็คือสาเหตุหลักของการตัดสินใจก่อเหตุของ  
จ่าคลั่งนั้นมาจากความโกรธแค้นท่ีตัวเองถูกโกงเงินในโครงการซื้อบ้านของกองทัพบก  
เขาโกรธแค้นกับวัฒนธรรมคอร์รัปชันของกองทัพท่ีท ากันเป็นเรื่องปกติ ทุจริตกันจนเคยตัว
คนท าผิดเป็นพี่เป็นน้องนายทหารกันหมด ลอยนวลไร้ความยุติธรรม สรุปผลงานปฏิรูป
ประเทศของ คสช. ก็คือเราได้ทหารเป็นโจรในเครื่องแบบ ใส่หน้ากากคนดีท่ีอ้างว่ารักชาติ  
รักความสงบและจงรักภักดี  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณปดิพัทธ์ครับ 
ระมัดระวังนิดหนึ่งครับ ขอมุ่งไปท่ีตัวบุคคล อย่าไปเหมาทหารท้ังหมดครับ  
   นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  ผมตั้งชื่อนี้ว่าปิดคดีกราดยิงโคราช 
จับโจรในคราบทหาร ท านาบนหลังก าลั งพล เรื่องการโกงเงินบ้านสวัสดิการทหาร 
เป็นประเด็นท่ีอยู่ในสื่อมามากมายแล้ว ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล้าหาญ  



๔๖๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๒๓๙/๒ 
 
เปิดเผยเรื่องนี้สู่สาธารณะ หลักฐานหลายอย่างถูกเปิดเผยในรายก ารโหนกระแส  
เรื่องเล่าเช้านี้ และอีกหลายรายการ แต่วันนี้ผมจะเปิดข้อสรุปเรียบเรียงให้ท่ีประชุมฟัง 
และเปิดหลักฐานเพิ่มเติมท่ีไม่เคยมีท่ีไหนมาก่อนท่ีสภาแห่งนี้ เรามาดูโครงการนี้ก่อน 
โครงการบ้านทหารเป็นโครงการของกรมสวัสดิการทหารบก โดยผู้ประกอบการขายบ้าน  
รายใดท่ีจะเข้าร่วมกับโครงการนี้ก็จะต้องได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการทหารบกก่อน 
ทางกรมก็จะออกใบอนุญาตว่าผู้ประกอบการรายใดขายได้ท่ีไหน จังหวัดไหนบ้าง ขั้นตอน
การกู้เป็นอย่างนี้ ถ้าผมเป็นทหารคนหนึ่งอยากจะกู้เงินซื้อบ้านของโครงการนี้ก็ต้องเริ่มจาก
การขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยท่ีตนสังกัดก่อน เพื่อตรวจสอบดูสถานะการเงิน 
หนี้สินต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เมื่ออนุมัติแล้วก็เอารายละเอียดของโครงการไปยื่นต่อ  
กรมสวัสดิการทหารบก เพื่อเข้าสู่กระบวนการอนุมัติขอกู้ มีกรรมการตรวจหลักทรัพย์ 
มาพิจารณาว่าบ้านท่ีจะซื้อจะขายมีมูลค่าเทียบเท่ากับท่ีกู้หรือไม่ เอาละครับ ทีนี้ถึงเวลา 
ท ามาหากินของนายทหารแล้ว มีต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้อง ๓ ต าแหน่ง ๑. เจ้ากรมสวัสดิการ
ทหารบก อันนี้ต้องยศพลตรี   ๒. ผอ. กองการออมทรัพย์  อันนี้ยศพันเอกพิ เศษ  
และ ๓. ต าแหน่งสุดท้ายท่ีน่าจะเป็นจุดรวมเงินหัวคิวท้ังหมดเอาไว้ก่อนแจกจ่ายต่อ ก็คือ 
เสธ. เงินกู้อันน้ีคือยศพันโท ตามขั้นตอนปกติเมื่อมีการอนุมัติเงินกู้ก าลังพลท่ีกู้เงินก็ต้องไปรับ
เช็คที่กรมสวัสดิการทหารบก และเอาเช็คไปขึ้นเงินและจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการขายบ้าน 
ด้วยตัวเองตามสีเขียวในสไลด์ (Slide) นี้ แต่ขึ้นชื่อว่ากองทัพบกธรรมดาไม่ได้ ต้องมีมือมืด 
มาด าเนินการให้ได้ตามสีแดง มือมืดส่วนใหญ่ก็เป็นยศแค่จ่านี่แหละครับ แต่ว่าโดนนายใช้  
ให้ท างานมืด พูดต าแหน่งให้ตรง ๆ ไปเลยก็คือเบอร์ ๑  เบอร์ ๒  เบอร์ ๓ และกรรมการ
ตรวจหลักทรัพย์นี่แหละเป็นคนใช้ -------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๔๐/๑ 
 
 
 
 
 



๔๗๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๔๐/๑ 
 
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใครท าอะไรไว้ตอนไหน ผมอยากให้ก าลังพล ครอบครัวของทหาร 
ชั้นผู้น้อยฟัง แล้วจดรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ให้พลาดเลยครับ เพราะจะได้ดูว่านายของพวกคุณ
ท าอะไรไว้บ้าง และ พลเอก ประยุทธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องเตรียมค าตอบ
ในเรื่องนี้ กลุ่มคนพวกนี้หาประโยชน์อย่างไร ตรงไปตรงมา ๒ ก้อนครับ ก้อนท่ี ๑ คือ
ค่าธรรมเนียม ๕ เปอร์เซ็นต์ ก้อนท่ี ๒ คือเงินส่วนต่างค่าบ้าน ค่าธรรมเนียม ๕ เปอร์เซ็นต์ 
คืออะไร บ้านทุกหลังของโครงการนี้ผู้ประกอบการต้องจ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์ เช่นบ้านราคา 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ต้องจ่ายขั้นต่ า ๗๕,๐๐๐ บาท สมัยก่อนจ่ายเป็นเงินสดเลยไม่ค่อยมี
หลักฐาน แต่ตอนนี้ทันสมัยใช้ออนไลน์แบงก์กิง (Online Banking) ยืนยันสลิป (Slip)  
ทางไลน์ (Line) ดีเลยครับ เดี๋ยวเตรียมจดกันให้ดี เงินส่วนต่างค่าบ้านคืออะไรครับ ก็คือ 
การประเมินราคาบ้านสูงกว่าความเป็นจริงไปมาก ๆ เพื่อให้ผู้กู้ได้เงินส่วนต่างเยอะ ๆ เอาไป
ตกแต่งบ้าน เอาไปใช้สิ่งอื่น ๆ ตามสบาย เงินทอนส่วนต่างนี้จะมากน้อยเท่าไร ก็ขึ้นอยู่กับ  
ตกลงกับผู้ประกอบการ ทีนี้พอมันจะโกงมันก็เลยไปตามเส้นสีเขียวไม่ได้ ท าวิธีปกติ 
เหมือนธนาคารอื่น ๆ ไม่ได้ มันต้องไปเส้นสีแดง และเมื่อมีการแฉว่ามีการทุจริตในโครงการ
เมื่อปีท่ีแล้วเรื่องก็เลยถึงมือคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง เจ้ากรมมาชี้แจง  
ในห้อง กมธ. แล้วแน่นอนคนดีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกยืนยันว่าก าลังพลต้องไปรับเช็คด้วย
ตนเองท่ีกรมสวัสดิการทหารบกทุกใบ ถ้าก าลังพลไปรับเช็คก็ต้องมีบันทึกการเซ็นรับเช็คใช่
ไหมครับ แต่หลักฐานการรับเช็คท่ีผมขอจากเจ้ากรมไป เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ผ่านมาแล้ว ๔ เดือนก็ยังไม่ส่งให้ เป็นเอกสารลับทางความมั่นคง ผมรู้แน่ ๆ ว่าไม่ใช่ 
ความมั่นคงของชาติแน่ ๆ เอาละในเมื่อคนดีเขาบอกเขาท าตามวิธีปกติ แต่ผมจะเล่าให้ฟังว่า
ของจริงมันท ากันอย่างไร นี่คือกรณีท่ีเกิดขึ้นจริงกับผู้ประกอบการ ๒ รายท่ีให้ข้อมูลกับ 
พรรคก้าวไกลว่าจะมีมือมืดคนแรก คนนี้ชื่อจ่า ส ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีกรมสวัสดิการทหารบก  
จะท าหน้าท่ีในการปลอมลายเซ็นแล้วรับเช็คแทนผู้กู้ ท้ังหมดไป ท างานมืดนี้มาตั้งแต่  
ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ รวม ๆ แล้ว ๖๒๐ รายการ มูลค่า ๘๑๒ ล้านบาท วิธีการก็คือจ่า ส  
จะเอาเงินเข้าบัญชีของตัวเองก่อน จากนั้นก็โอนเงินท้ังหมดไปให้ผู้ประกอบการขายบ้าน 
ขั้นตอนนี้จุดประสงค์ก็คือไม่ให้ก าลังพลได้รับเงินกู้ด้วยตัวเอง แล้วผู้ประกอบการขายบ้าน  
ก็ต้องโอนเงิน ๕ เปอร์เซ็นต์เป็นค่าหัวคิวไปให้มืดมืดรายท่ี ๒ รายนี้ชื่อจ่า ธ ตอนนี้อยู่ในการ
คุ้มครองพยานเรียบร้อยแล้ว จ่า ธ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลแฟ้มของผู้ประกอบการท้ังหมด 



๔๗๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๔๐/๒ 
 
ก็จะโอนเงินก้อนนี้ไปให้กับนายของเขา จ่า ธ บอกว่าไม่รู้ว่านายเอาไปไหนต่อ แต่โอนให้นาย
แน่ ๆ เดี๋ยวผมแสดงหลักฐานให้ดู แต่โครงการนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ มี เสธ. ผลัดกันขึ้นมา
อยู่ ในต าแหน่งนี้  ๓ คน ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙ เป็นพันเอก อันนี้  ภ ผมเกือบพูดชื่อจริง  
ขอโทษครับ  อันท่ี ๒ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พันเอก ส  อันท่ี ๓ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พันเอก ช  
ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ท่ีจ่า ธ ให้การไว้ก็จะมีการโอนเงินทอน ๕ เปอร์เซ็นต์ให้กับ เสธ. เหล่านี้ 
จากนั้นจะไปไหนต่อจ่าก็ไม่ทราบ แต่ผมสันนิษฐานไม่ยากว่าไม่ได้จบท่ี เสธ. เงินกู้แน่ ๆ  
ผมไม่ได้กล่าวหาลอย ๆ นะครับท่านประธาน มาดูหลักฐานกันครับ นี่คือหลักฐานสมุดบัญชี
ออมทรัพย์ของจ่า ส มีหน้าท่ีรับเงินกู้บ้านไปแจกจ่ายต่อ ท่านประธานดูนะครับ วันท่ี ๑๕ 
เดือน ๘ จนถึงวันท่ี ๒๓ เดือน ๙ เดือนนิด ๆ จ่าคนหนึ่งในกองทัพบกมีเงินเดินบัญชี  
๑๘๑ ล้านบาท แบ่งยอดเป็นเงินฝาก ๙๐.๖ ล้านบาท ถอนไป ๙๐.๔๖ ล้านบาท บ้าไปแล้ว 
เป็นทหารนี่รวยนะครับ มีเงินเดินในบัญชีเยอะขนาดนี้ แล้วเงินเข้า เงินออกใกล้เคียงกัน
ขนาดนี้ รายเดือนไม่สะใจ ไปดูรายวันกัน ตามกรอบสีแดงเลยนะครับ วันท่ี ๒ ถอนเงิน
ออกไป ๘๑๕,๐๐๕ บาท เหลือเงินในบัญชีแค่ ๒๒,๐๐๐ บาท แต่ดูวันท่ี ๕ มีเงินเข้า 
แต่เช้าเลย ๓๗๕,๐๐๐ บาท นี่จ่านะครับ เดี๋ยวครับเงินยังเข้าไม่หยุด เงินเข้ารัว ๆ เลยครับ  
ดูกรอบเขียว ๆ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ๘๐๐,๐๐๐ บาท ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท โอ้โห รวยจริง ๆ 
ระหว่างวันก็ถอนออกไปบ้าง ไม่รู้ตกลงค่าวิ่งงานหรืออย่างไร ------------------------------------- 
 
               - ๒๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๔๑/๑ 
 
ถอนไป ๔๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท แต่ดูดี ๆ ก่อนหมดวันท่ี ๕ ถอนไป ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท จบวันเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาทเท่าเดิม การเดินเงิน 
เข้า-ออกแบบนี้เกิดขึ้นทุก ๓ วัน มันเป็นไปไม่ได้หรอกชื่อเขาอยู่ในสลิป (Slip) บัญชี  
ส จะต้องมีเงินเดือนเท่าไรท่ีมากมายขนาดนี้ นอกจากนี่คือเด็กเดินบัญชีให้กับแก๊งผู้ใหญ่  
ในกองทัพ มาดูอีกวันหนึ่งยอดเป๊ะกว่าเดิม วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๑๘ เงินเข้าตอนเช้า  
๑,๔๙๙,๓๕๖ บาท ตอนเย็นออกไปเป๊ะ ๆ ๑,๔๙๙,๓๕๖ บาท สรุปขั้นตอนนี้ยืนยันชัดเจน 
จ่า ส ปลอมลายเซ็นเอาเช็คเข้าบัญชีตัวเองแล้วโอนไปให้ผู้ประกอบการต่อเป็นคนท าหน้าท่ี
เดินบัญชี เป็นคนดีโอนเสร็จก็ต้องส่งสลิป (Slip) ไปดูแชตไลน์(Chat Line) นี่คือแชตไลน์ 
(Chat Line) ของจ่า ธ กับผู้ประกอบการชื่อคุณก้อย จ่า ธ แคปเจอร์ (Capture) หน้าจอ 
ท่ีเขาคุยกับเอสไอเอ็น (SIN) แล้วก็มีการตอบว่าโอเค (OK) ก็คือรับรู้แล้ว เรามาดูรายละเอียด
ว่ามีอะไรบ้าง ดูยอดเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕ เปอร์เซ็นต์ คือ ๗๕,๐๐๐ บาท เขียนบอกว่า
จ่าย เสธ. อีก ๕๐,๐๐๐ บาท และเขียนต่อว่าดอก เสธ. อีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท นี่อะไรครับ  
เสธ. เงินกู้คนนี้นอกจากจะกินเงินค่าหัวคิวเปล่า ๆ ไม่พอยังไถเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ บาท  
แถมเอาเงินท่ีตัวเองร่ ารวยมาไปปล่อยกู้ต่อท าให้ผู้ประกอบการรายนี้ต้องจ่ายดอกเพิ่มอีก
เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สรุปเป็น ๒๒๕,๐๐๐ บาท จ่า ธ ก็เลยโอนให้กับนายเอสเอ (SA) 
อะไรนี่น่าจะคนเดียวกับซิน (SIN) ยอดตรงกันเลย ๒๒๕,๐๐๐ บาท สรุปเส้นทางเศรษฐี 
สู้แล้วรวย จ่า ส รับเช็คแทนก าลังพลผู้กู้เอาเงินเข้าบัญชีตัวเอง แล้วโอนเงินดังกล่าวไปให้
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการโอนค่าหักหัวคิวให้จ่า ธ ในฐานะผู้ดูแลแฟ้ม จ่า ธ ตรวจยอด 
ให้เรียบร้อยว่ายอดถูกต้องก็โอนไปให้ เสธ. เงินกู้ ซึ่งผมขอเอ่ยชื่อเขาแค่ครั้งเดียว สฤษดิ์ 
ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประยุทธ์คนดีช่วยตอบหน่อยครับ กระบวนการปรสิตแบบนี้คุณรู้จักไหม  
หรือคุณเป็นคนดีจนไม่เคยรู้ เรื่องชั่ว ๆ พวกนี้ เลย เอาละเปลี่ยนคนก็ยังอยู่ กองทัพ 
ชอบบอกว่านี่เป็นเรื่องการทุจริตส่วนตัว พอเกิดเหตุกราดยิงโคราช ปี ๒๕๖๓ ก่อนเกิดเหตุ
กราดยิงไม่กี่วัน ตอนนั้น เสธ. เงินกู้เปลี่ยนเป็น เสธ. ช ผมยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องความเลว
ส่วนตัว เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนคนในต าแหน่งแล้วรูปแบบการกินหัวคิวก็ยังด าเนินต่อไป  
ถึงจะเปลี่ยนคนแต่กระบวนการกินเหมือนเดิม แต่ เสธ. ช ตะกละน้อยกว่าก็เลยเรียกแค่  
๕ เปอร์เซ็นต์ ๗๕,๐๐๐ บาท แต่บวกเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท เอาไว้จ่ายพวกกรรมการตรวจรับ
ต่าง ๆ แล้วดูรูปซ้ายมือ วันท่ี ๓๑ มกราคม ผู้ประกอบการคุยกับจ่าธงไชยพร้อมโอน 



๔๗๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๔๑/๒ 
 
ส่งหลักฐานว่าโอนอะไรบ้าง แล้วท่านประธานดูทางขวานะครับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านไป 
๓ วัน ก็โอนบรรทัดสุดท้าย ๗๕,๐๐๐ บาท ไปให้นายทหารคนหนึ่ง และเงินก็ตามท่ีเห็น
ขึ้นต้นด้วย ช ขอเอ่ยชื่อแค่ครั้งเดียว ชา ถ้า พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมจะลุกขึ้นมาตอบว่านี่ เป็นเรื่องทหารมีไม่กี่คนท่ีทุจริต แต่นี่มันเป็น
วัฒนธรรมองค์กรพวกท่านท่ีสืบสานต่อยอดระบบระเบียบการทุจริตแบบนี้จากรุ่นสู่รุ่น 
ต าแหน่ง เสธ. เงินกู้  ผอ. เงินกู้  เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกรับประทานกันรุ่นสู่รุ่น  
นักเรียนนายร้อยนี่เขารักกันจริง ๆ ไม่ปล่อยให้เพื่อนพี่น้องอดอยากเลย อิ่มทุกคน ระดับ
เจ้ากรมสวัสดิการทหารก็เอี่ยวด้วย อันนี้เป็นแชตไลน์ (Chat Line) ระหว่างคนชื่อ เสธ. ชา
หน้าเงินกู้ อันนี้เป็นชื่อเล่นนะครับ ดูบทสนทนาให้ดี อันนี้หลังจากกราดยิงโคราชแล้ว 
ผู้ประกอบการถามว่า เสธ. ได้จ่ายเจ้ากรมไหม เสธ. บอกจ่ายแล้วครับ ไม่จ่ายก็โดนตื้บพอดี 
ต่อมาอีกบอกว่าทุกคนก็จ่ายจนมีเหตุกราดยิงนั่นแหละแล้วจบเลย ทุกคนคือผู้ประกอบการ
ทุกคน แสดงว่าไม่ได้มีแค่คุณก้อยคนเดียวท่ีจ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ผู้ประกอบการทุกบริษัท 
๒๘ บริษัทต้องจ่ายทุกคน ความเลวท่ีผมแฉในสภาวันนี้เป็นเส้นทางการเงินของแค่เดือน 
๒ เดือนเท่านั้น แต่โครงการนี้มีมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ผมมีเอกสารหลักฐานวันนี้ ๙ แฟ้ม 
เป็นหลักฐานทุจริตบ้านทหารท้ังหมด ๖๒๐ ราย เดี๋ยวกล้องส่องท่ี ส.ส. ประเสริฐพงษ์เลย 
 

- ๒๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๔๒/๑ 
 
ข้างในมีหลักฐานทุกอย่าง ทุกโครงการท่ีมีการกินหัวคิวกัน ไม่เพียงแค่นั้นระดับใหญ่กว่า เสธ. 
ก็เรียกรับเงินกับเขาด้วย เป็นค่าอะไรละครับ พลตรี ว ในขณะนั้นเป็นรองเจ้ากรมสวัสดิการ
ทหารรับเงินเต็ม ๆ จากจ่า ธ โอนให้นาย ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท นี่น่าจะเป็นเงินเก็บค่าผ่านทาง
ของผู้ประกอบการ แล้วเพื่อให้รองเจ้ากรมไปดูลาดเลาว่ากระบวนการกินหัวคิวราบรื่นไหม 
ผู้ใหญ่โอเค (OK) หรือเปล่า มีค่าท างานให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็แน่นอนเรื่องนี้ต้องเข้า  
จะเบลอหน้าท าไมบิ๊กแดง ผมอ่านตามข่าวเลย บิ๊กแดงแจงทั้งน้ าตาเหตุกราดยิง ย้ าไม่ลาออก 
มูลเหตุส่วนตัวไม่ใช่กองทัพ ตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงใครว่าเรื่องชั่ว ๆ มันจบละครับ จนตุลาคม 
๒๕๖๕ ก็มีการแฉขึ้น ไม่ว่าจะเปลี่ยน ผบ.ทบ. อีกกี่คน คนนี้ควรบี้ เป็นเรื่องส่วนบุคคล 
ไม่เกี่ยวกับองค์กรตอบเหมือนกันหมด ผบ.ทบ. เปลี่ยนกี่คนตอบเหมือนกันหมด นี่โรงเรียน 
เสธ. เขาสอนอย่างไรกันว่าเจอเรื่องชั่ว ๆ ให้ปฏิเสธไว้ก่อน ชายชาติทหารจริง ๆ เก่งแต่จับ
ประชาชน เก่งแต่จับนักการเมือง เก่งแต่หาว่าคนอื่นชังชาติ ตัวเองรักชาติ นี่หรือหน้ากาก 
คนดี นอกจากจะมีการหักหัวคิวแล้วแย่ไปกว่านั้นอีกคือหักเงินส่วนต่างค่าบ้านอีก ตามท่ีผม
ได้พูดไปตอนต้นมันคือการประเมินราคาบ้านสูงกว่าความเป็นจริงไปมาก ๆ เพื่อให้ผู้กู้ได้เงิน
ส่วนต่างเยอะ ๆ แต่ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการรายหนึ่งอาศัยช่องว่างของกระบวนการโกง 
อมค่าส่วนต่างบ้าน ผมต้องแนะน าตัวละครท่ีเกี่ยวข้องกับการกราดยิงโคราช คนแรกท่ีต้อง
รู้จักก็คือผู้ประกอบการท่ีอมเงินของจ่าคลั่งคนท่ีถูกยิงตายคนแรก ชื่อป้าอนงค์ คุณป้าท่านนี้
นอกจากจะเป็นแม่ยายของนายทหารท่ีมีอ านาจอนุมัติให้เงินกู้แล้วยังมีความสนิทสนมกับ
นายทหารชั้นผู้ ใหญ่หลายคน หลายคนจบ โรงเรียนนายร้อย จปร .  รุ่น เดียวกับ  
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารในขณะนั้น คุณป้าคนนี้ใหญ่โตมาก มีบารมีมาก
ถึงขั้นใช้เส้นสายแก้ไขปัญหาได้สารพัด แล้วก็เคยใช้เส้นสายเคลียร์  (Clear) เรื่องให้กับ 
คุณก้อยจนคุณก้อยจบปัญหารับงานโครงการต่อไปได้ แต่พอมันมีบุญคุณกันคุณป้าอนงค์ 
ก็เลยถือวิสาสะท าตัวเป็นนายหน้าเอาบ้านในโครงการของคุณก้อยไปเสนอขายให้ก าลังพล
หลายคนแล้วก็อมส่วนต่างของก าลังพลนั้นไป ทีนี้ความมันมาแตกเพราะมีก าลังพล ๒ นาย 
เข้ามาร้องเรียนคุณก้อยว่าคุณก้อยอมเงิน คุณก้อยก็งงไม่เคยขายบ้านให้กับก าลังพล  
๒ ท่านนี้ คุยไปคุยมาก็เลยรู้ว่าทหาร ๒ คนนี้ ซื้อบ้านกับป้าอนงค์ท่ีเอาโบรชัวร์ (Brochure) 
ของคุณก้อยไปสวมรอยอีกทีหนึ่ง ทีนี้มันเลยมีการเคลียร์  (Clear) กัน พอความแตกว่า 
มีการอมเงินมันเลยมีการเคลียร์  (Clear) ท่ีกรมสวัสดิการทหารบก เชิญป้าอนงค์มา  



๔๗๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๔๒/๒ 
 
เชิญก าลังพลมาแล้วเคลียร์  (Clear) กัน ทีนี้ เดชะบุญพลทหารท่ีร้องเรียนเขาอัดคลิป  
(Clip) ไว้ แล้วคลิป (Clip) เสียงจะยืนยันว่ามีการอมเงินส่วนต่างจริงหรือเปล่า ขอเชิญฟัง 
ได้เลยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปเสียง) 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  นี่ครับท่านประธานจากคลิป (Clip) 
วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ก่อนป้าแกโดนยิงตายยืนยันได้ว่ามีการอมเงินก าลังพลจริง  
ป้าอนงค์พยายามจะโทษคนอื่นว่าโอนไปแล้ว ลูกน้องอมอยากท าให้เรื่องมันจบก็เลยจะเอา
เงินสดมาจ่าย สรุปก็จ่ายไป ๔๕๐,๐๐๐ บาท นัดหมายกันท่ีกรมสวัสดิการทหารบกอีกครั้ง 
อันนี้วันท่ี ๑๐ ตกลงกันว่าจะจ่ายก็เลยมาตกลงกันอีกครั้งวันท่ี ๑๔ เรามาฟังคลิป (Clip) 
วันท่ี ๑๔ กันครับ  
 

- ๒๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๔๓/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปเสียง)  
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  นี่ครับท่านประธาน นี่คือวงเคลียร์  
(Clear) ท่ีป้าอนงค์ ก าลังพล ได้คุยกับ เสธ. เงินกู้ ท่ีชื่อ ช แล้วก็แน่นอนมีผู้ เกี่ยวข้อง 
อื่น ๆ ด้วย แต่ผมไม่ได้เปิดชื่อเขา แล้วก็ พลตรี ว รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกรู้เรื่อง 
วงเคลียร์ (Clear) นี้แน่นอน มันแปลว่าอะไรครับ แปลว่าวันท่ี ๑๔ มกราคม ปี ๒๕๖๓  
เกิดการตรวจสอบและพบชัดเจนว่ามีการอมเงินจริง นี่คือเวลา ๒๕ วันก่อนเกิดเหตุกราดยิง
โคราช รู้แล้วว่าพวกตัวเองโกง เปิดเผยแล้ว ถ้ามีการตรวจสอบหยิบแฟ้มงานของป้าอนงค์ 
มาดูก็จะรู้ว่าป้าโกงเงินส่วนต่างของก าลังพลรายใดไปบ้าง แล้วกองทัพบกจะได้เห็นชื่อของ 
จ่าคลั่งจ่าจักรพันธ์หนึ่งในรายชื่อพวกนั้น และถ้าคืนความยุติธรรมให้จ่าโดยเร็วเขาจะได้เงิน
ค่าส่วนต่างท่ีถูกอมคืนไว้ เหตุการณ์กราดยิงโคราชก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ไปดูต่อครับ แม้กระทั่ง 
ผอ. กองการออมทรัพย์คนใหม่อีกท่านหนึ่งยอมรับชัดเจน นี่คือการแก้ปัญหาใช่ไหมคะ  
ท่าน ผอ. ไม่ใช่ เป็นกระบวนการเลยก้อย คนในกองพี่ เอง นี่ชัดเจนว่ารู้อยู่แล้วว่า 
เป็นกระบวนการโกงในกองตัวเอง อันนี้ก่อนกราดยิง ๓๐ วัน แล้วบอกว่าถือว่าโชคดีท่ีเจอ 
จะได้แก้ไข แต่ท้ายท่ีสุดได้แก้ไขไหมครับ ไม่ได้แก้ไข จนเกิดเหตุกราดยิงโคราชขึ้น สุดท้าย
ใครต้องรับผิดชอบ เพราะความเพิกเฉยของกองทัพ เหตุการณ์กราดยิงโคราชจึงเกิดขึ้น  
โดยไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ท้ังสิ้นแล้วเราสามารถเลี่ยงสถานการณ์นั้นได้ ไปดูวันยิงครับ  
เรามาดูสิ่งท่ีเกิดขึ้นในวันกราดยิงว่าพวกเขาคุยกันอย่างไร คุณก้อยเขาตกใจส่งไปบอกว่า  
มีกราดยิง คุยกับ พลตรี ว วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ว ตอบว่าเรื่องใหญ่เลยมันคง 
สุด ๆ แล้วถึงคลั่งแบบนี้ แปลว่าอะไร ก็แปลว่า พลตรี ว รู้เรื่องจ่าเหล่านี้ตั้งนานแล้ว คนท่ี 
โกรธแค้นเพราะเรื่องอมเงิน แต่โกงเขา ไม่เคยคิดว่าชั้นผู้น้อยจะกล้าหือ นี่รู้อยู่แล้ว แล้วก็
รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันหนักจริง ๆ เลวร้ายท่ีสุด แต่ยังเลือกจะปล่อยปละละเลยได้ ไปดูต่อ
หัวใจมันอยู่ตรงนี้ คุณก้อยพูดต่อบอกว่ามีคลิป (Clip) เสียง ๒๕ วันแล้วแต่ไม่มีใครท าอะไร 
ถ้าเอาแฟ้มป้าอนงค์ไปไล่ดูแล้วรับรองจะเกิดเรื่องแบบนี้ พลตรี ว ตอบว่าถ้าเชื่อหนูสักนิด
เรื่องคงไม่บานปลายแบบนี้ คนอื่นคงไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วย หดหู่ไหมครับท่านประธาน  
 
               - ๒๔๔/๑ 
 



๔๗๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๔๔/๑ 
 
มีการรับรู้แล้วว่ามีการอมเงินค่าส่วนต่างบ้านจริง แต่ไม่มีใครท าอะไร เวลาผ่านไปเกือบเดือน
เหตุการณ์ท่ีไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น จ่าคลั่งยิงป้าอนงค์ตาย ยิงลูกเขยป้าอนงค์ ก็คือ
ผู้บังคับบัญชาของเขาท่ีเป็นคนอนุมัติกู้บ้านตาย แล้วก็ลามไปถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์อีก  
๓๐ ชีวิต บาดเจ็บ ๕๘ คน พวกเขาไม่ควรต้องมาจบชีวิตเพราะระบบปรสิต ๓ ป นี้เลย  
คนเดิมครับ ลูกพี่ผม คุณแดงร้องไห้อีกแล้ว พอเกิดเหตุกราดยิงโคราชแล้วอย่างไรครับ 
นายกรัฐมนตรียิ้มร่าส่งมินิฮาร์ต (Mini Heart) อยู่ให้กับประชาชนท่ีโศกเศร้า ผบ.ทบ.  
ท าเหมือนเดิม ร้องไห้ ร้องเสร็จก็บอกไม่ลาออก แล้วก็บอกให้แก้ไขระเบียบในการรักษา  
คลังอาวุธ สัญญาจะปฏิรูปกองทัพ บลา บลา บลา (Blah Blah Blah) ซึ่งไม่มีอะไรส าเร็จ
สักกะอย่างเดียวตอนนี้ ส่ิงท่ีท าส าเร็จมีอย่างเดียวคือการยกเลิกโครงการบ้านพักสวัสดิการ 
ท้ิงไปเลย ด้านหนึ่งก็ดีเพราะเป็นการตัดตอนทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น แต่ด้านท่ีแย่คือทหาร  
ชั้นผู้น้อยก็ไม่มีสิทธิในการซื้อบ้าน รวมถึงผู้ประกอบการขายบ้านท่ีสร้างบ้านเสร็จแล้ว 
ก็ขายไม่ได้ เกิดขาดทุนเป็นหนี้กันหลายราย เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมทางผู้ประกอบการ 
ก็เลยเอาเรื่องไปยื่นกลาโหม แต่แทนท่ีจะรับการแก้ไขตามค าร้องเรียนกลับมีนายพันคนหนึ่ง
โทรมาเคลียร์ (Clear) กับคุณก้อยวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องยื่นกองทัพบกไม่มีอะไร  
ก็เลยไปต่อท่ีกลาโหม กลาโหมแทนท่ีจะมาจัดการให้ ส่งคนมาเคลียร์ (Clear) ฟังคลิป  
(Clip) เลยครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปเสียง) 
   นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  ท่านประธานครับ จากคลิป (Clip) 
เสียงนี้ชัดเจน ผบ.ทบ. รู้ เรื่อง ส่งคนมาเคลียร์ (Clear) คนนี้ชื่อนพพร ท่านประธาน 
เบรก (Brake) ประชุมไปตามรัฐมนตรีมาหน่อยได้ไหมครับ เรื่องส าคัญขนาดนี้ไม่มีโผล่หัว 
สักคนเลย อันนี้ผมพูดซีเรียส (Serious) ไม่มีใครอยู่เหลือเลยครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านปดิพัทธ์ครับ 
ผมเชื่อว่าท่านเหล่านั้นคงฟังอยู่ เชิญต่อเลยครับ 
 
               - ๒๔๕/๑ 
 
 



๔๗๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๔๕/๑ 
 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  แต่อยากให้ดูสไลด์ (Slide) ด้วยครับ 
หน้าท่านเต็มไปหมด จากคลิป (Clip) รู้ท้ังรู้ ผบ.ทบ. รู้ว่า เสธ. ส รับสินบนจริง โอ้โห ถ้าผม
เป็นผู้ประกอบการผมดีใจมากเลย ผบ.ทบ. มาช่วยเคลียร์ (Clear) ท่ีไหนได้ส่งคนมาเจรจา 
กลัวกองทัพจะเสื่อมเสียชื่อเสียง แทนท่ีจะจัดการลูกน้องตัวเองให้เด็ดขาดกลับส่งคน 
มาไกล่เกลี่ยผู้เสียหายให้ยอมความ ให้รับค่าชดเชยไปและเจรจาให้ถอนฟ้องแล้วจะได้ 
จบเรื่องกัน แล้วตามท่ี พันเอก น ท่ีพูดว่าพันเอก ส จะรับข้อเสนอของคุณได้หรือเปล่า 
ข้อเสนอของผู้ประกอบการคือให้เอาผิดคนท่ีท าให้เกิดกราดยิงโคราช ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี 
ในการเรียกรับผลประโยชน์และขอให้ ผบ.ทบ. ตัดสินใจจัดการเรื่องตรวจสอบการทุจริต 
ซึ่งเป็นหน้าท่ีของกองทัพบกไม่ใช่หรือครับ คุณเจอลูกน้องคุณคอร์รัปชันแบบนี้ ไม่ใช่ส่งคน 
มาเคลียร์ (Clear) ว่าจะรับข้อเสนอได้หรือเปล่า แบบนี้มันรังโจรชัด ๆ สุดท้ายแล้ว 
ผู้ประกอบการท่านนี้ก็ไม่ได้ท าตามข้อเรียกร้องนะครับ อยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 
จะสู้ต่อก็กลัวตาย จะรับเงินก็เสียดายท่ีสู้มา สุดท้ายต้องเซ็นยอมความ เดี๋ยวผมจะโชว์ 
ในสไลด์ (Slide) ต่อไป ทีนี้ใครรู้บ้างในการเคลียร์ (Clear) ครั้งนี ้ชัดเจน ผบ.ทบ. ณรงค์พันธ์ 
จิตต์แก้วแท้ ผู้จงรักภักดี พลตรี เฟื่องวิทย์ เจ้ากรมสวัสดิการ พลตรี รชต เจ้ากรมสารวัตร
ทหารบก ประธานคณะกรรมการสอบสวนและ พันเอก นพพร เจ้าของเสียงเมื่อสักครู่ 
ในฐานะเลขากรรมการสอบสวน ๓ ใน ๔ คนนี้ เป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกับ พลเอก อภิรัชต์ 
ท้ังหมด อะไรจะบังเอิญขนาดนี้  มาดูข้อเรียกร้องท่ีโดนเซ็น ผลสุดท้ายแล้ว ๑๕ ตุลาคม 
รายชื่อนายทหารท้ังหมดอยู่ทางด้านซ้ายเซ็นเซอร์ (Censer) จนเหลือแต่ตัวย่อแต่ไปค้น
อย่างไรก็เจอ คุณก้อยก็เลยไปเจรจาไกล่เกลี่ยท่ีกรมสารวัตรทหาร โดยนายทหารท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทุจริตบ้านสวัสดิการทหารเอาเงินมายัดใส่มือให้ในกระเป๋าสีน้ าตาล  
๑๕ ล้านบาท เตรียมมาอุดปากคุณก้อยแลกกับการเซ็นยอมความ ในเส้นสีแดงนะครับ  
เป็นการเข้าใจผิดและไม่ขอด าเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัยต่อ พันเอก สฤษดิ์   
เขาขาดทุนไป ๕๐ กว่าล้านบาท เอาเงินใส่กระเป๋ามาให้เขา ๑๕ ล้านบาท แล้วเขาจะไปยอม
ได้อย่างไร แต่แทนท่ีจะส านึกผิดแก๊งโจรพวกนี้รังควาน คุกคาม ข่มขู่พยาน แทนท่ีจะช่วย 
ให้ความยุติธรรมกลับเล่นงานครอบครัวเขาในเรื่องส่วนตัว เรื่องชู้สาว เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ 
ส่วนตัวจนขึ้นโรงขึ้นศาลกันหลายรอบ แต่พวกแก๊งนี้ก็ยังไม่คิดหรอกว่ากดดันขนาดนี้แล้ว 
คุณก้อยยังสู้ต่อ เขาร้องเรียนหลายช่องทางมากท้ังกองทัพบก ท้ังกลาโหม ท้ัง ป .ป.ช. 



๔๗๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๔๕/๒ 
 
ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองของสภา แล้ วก็ ไปออกรายการ 
โหนกระแสด้วย แหมผลสอบออกมาแล้วครับ กองทัพพบความผิดเริ่มคนแรกก่อนเลย  
พลตรี ว ตอนนี้ยศเขาใหญ่ขึ้นแล้วกลายเป็นรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ผลปรากฏสอบ
บอกว่าการกระท าของ พลตรี ว ไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัยร้ายแรง อันนี้กราดยิงโคราช  
เสร็จไปแล้ว มีโศกนาฏกรรมคนตาย ๓๐ คนไปแล้ว แต่การท าทุจริตแบบนี้ไม่ถือเป็น 
เรื่องร้ายแรงให้ลงโทษโดยการงดบ าเหน็จ แล้วไม่ใช่บ าเหน็จตลอดชีวิตหรืออะไร บ าเหน็จ
ครึ่งปีหลังปี ๒๕๖๕ แล้วก็รอย้ายตามรอบปกติ นี่คือสิ่งท่ีกองทัพบกจัดการกับคนท่ีท าให้เกิด
การกราดยิงโคราช คนตาย ๓๐ คน ไปดูอีกคนหนึ่ง พันเอก ส เสธ. หัวหน้าเงินกู้ คนนี้
ชื่อสฤษดิ์ เป็น เสธ. เงินกู้ที่ทุจริตถูกลงโทษฐานผิดวินัยทหารกักตัว ๗ วัน ผมไม่รู้จะพูดค าว่า
อะไรแล้วนะครับ ผมว่าเร่ืองนี้มันระย าเกินไปแล้วโกงเงินเป็นร้อย ๆ ล้าน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ระวังค าพูดครับ ไม่ให้ถอน
อะไร แต่ว่าระวังค าพูดครับ  
   นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  ขอบคุณครับ บันทึกไว้เลยครับ  
โทษกักตัว ๗ วัน ส าหรับคนท่ีท าให้เกิดกราดยิงโคราช ท่านประธาน พี่น้องประชาชน 
เพื่อนสมาชิกผู้แทนครับ ไอ้ เรื่องแบบนี้คุณประยุทธ์ยอมหรือครับ คนดีขนาดไ หน  
หาว่าคนอื่นเขาชังชาติ หาว่าคนอื่นเขาชั่ว หาว่าเราละเมิดกฎหมาย ลูกน้องตัวเองท าอย่างนี้ 
มาตอบด้วยนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๔๖/๑ 
 
ท่านประธานครับ ทหารเกณฑ์ท่ีพิษณุโลกไปขโมยกาแฟซองมาชงดื่มโดนกระทืบตาย  
ท่ีค่ายนเรศวร เยาวชนเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณจับยัดเข้าคุกไม่ให้ประกันตัว จับติดก าไร  
อีเอ็ม (EM) เป็นอาชญากร ส่วนไอ้คนชั่วพวกนี้กักตัว ๗ วัน นอนกระดิกเท้าอยู่ ท่ีบ้าน  
วันท่ี ๘ ขึ้นเป็นพันเอก ขอพูดอีกทีท่านไม่ให้ถอน ระย า เราไม่เคยเห็น พลเอก ประยุทธ์ 
แสดงความรู้สึกส านึกผิด ไม่เคยเข้าใจถึงผลร้ายท่ีเกิดขึ้นในการทุจริตภายในกองทัพเลย  
นักข่าวถามก็บอกไม่รู้ให้ไปถามโฆษก แล้วก็ยังมีหน้ามาพูดว่าเป็นเรื่องปกติของทุกองค์กร 
ท่ีต้องมีปัญหา ถามว่าองค์กรไหนมีปัญหาบ้างที่ท าให้คนตายเรือหลวงสุโขทัยล่ม เกิดกราดยิง
โคราช เกิดโศกนาฏกรรม คุณประยุทธ์บอกเป็นเร่ืองธรรมดา จากเร่ืองกราดยิงโคราชค าถาม
ชัดเจนว่าผิดขนาดนี้ หลักฐานคาตาขนาดนี้ ผู้ประกอบการเอาชีวิตมาเสี่ยงให้การแบบนี้
กองทัพกลับพิจารณาโทษแค่นี้  ผมถามว่าเหมาะสมหรือไม่ และ พลเอก ประยุทธ์   
จันทร์โอชา ในฐานะท่ีท่านเป็นอดีต ผบ.ทบ. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท าเป็น
มองไม่เห็น ไม่ขุดคุ้ย ปล่อยให้เรื่องท้ังหมดจมหายไปกับกาลเวลาได้อย่างไร ดูตอบนี่เก่ง  
ทุกเรื่องเลย ไม่ตอบเรื่องหลานตัวเองสักค า ไม่ตอบเรื่อง ส.ว. ท่ีเป็นทรงเอ (A) สักค า  
ตอบอยู่นั่นแหละว่าท าโน่นท านี่เยอะแยะ ตอบชัด ๆ ในกรณีกราดยิงโคราชว่าโทษกักตัว  
๗ วันและงดบ าเหน็จส าหรับคนท่ีท าให้เกิดกราดยิงโคราชท่านเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่  
ผมขอย้ าอีกครั้งว่าวัฒนธรรมการกราดยิงโคราชมีต้น เหตุมาจากวัฒนธรรมการทุจริต 
รับสินบนในกองทัพ ท ากันมาเป็นระบบเป็นสิบ ๆ ปี  สืบสานต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น  
สร้างซ่องโจรในเครื่องแบบทหารหากินกับก าลังพล กองทัพบกรู้ปัญหานี้อยู่แล้วแต่นิ่งใบ้  
ถ้ากองทัพท าการแก้ไขตั้งแต่วันท่ีรู้เรื่องมีเวลามากกว่า ๓๐ วันในการคืนความเป็นธรรม 
ให้จ่าจักรพันธ์ และทหารชั้นผู้น้อยอีกหลายคนท่ีถูกกระบวนการทุจริตอมเงินส่วนต่างบ้าน  
นี่ไม่ใช่การแก้ตัวให้สิ่งเลวร้ายท่ีจ่าจักรพันธ์ได้ท าลงไป แต่ผมต้องการชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่  
เร่ืองส่วนตัว แต่เป็นเร่ืองความผิดพลาดร้ายแรงจากความพยายามปกปิดการทุจริตในกองทัพ 
ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องมีส่วน  
รับผิดชอบในเรื่องนี้ ท่านประธานครับ จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางท่ี ส.ส. พิจารณ์ 
อภิปรายไปและเรื่องการกราดยิงโคราช ท้ัง ๒ เหตุการณ์นี้มีจุดร่วมเดียวกันคือ 
ความตะกละตะกลามมูมมามของโจรในเครื่องแบบ เป็นทุจริตในกองทัพและคนท่ีปล่อยให้ 
 



๔๘๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๔๖/๒ 
 
วัฒนธรรมนี้มันยิ่งแข็งแรงขึ้น หยั่งรากมากขึ้น ส่งผลเสียมากขึ้น คือ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ระบบ ๓ ป คนไทย 
ท้ังประเทศเขาตาสว่างกันหมดแล้วครับ อย่ามาเสนอหน้าบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอีกเลย  
อย่ามาฟอกตัวอยู่ในระบบประชาธิปไตย อย่ามาอาสาตัวพาประเทศออกจากความขัดแย้ง 
เป็นลุงใจดีร่วมงานได้ทุกพรรค พรรคก้าวไกลไม่มีวันยอมให้พวกท่านมีอ านาจอีกต่อไป  
พวกเราไม่มีกระสุน ไม่มีปืนสักกระบอก แต่พรรคก้าวไกลและประชาชนจะใช้การเลือกตั้ง
รอบนี้ปิดสวิตช์ (Switch) ๓ ป ให้ได้ แม้พวกคุณยังมีสมุนอีก ๒๕๐ คนก็ตาม ส าหรับทุกคน 
ท่ีผมเอ่ยชื่อในการอภิปรายครั้งนี้คุณอาจจะโกรธ อับอายและตอบโต้ผมด้วยการคุกคามผม 
หรอืพยานท้ังหมดหรือฟ้องคดีความอะไรก็แล้วแต่ก็ไปเจอกันท่ีศาล แต่ผมอยากฝากข้อความ
ถึงพวกท่านและทหารทุกคนให้กลับตัวกลับใจเสีย รับผิดเสีย มองศพ ๓๐ ศพท่ีกราดยิง
โคราชเอาไว้แล้วมาร่วมมือกันปฏิรูปกองทัพ คืนความยุติธรรมให้คุณก้อย ให้คุณเบิร์ด
ผู้ประกอบการและครอบครัวก าลังพลท่ีเสียหายทุกคน วัฒนธรรมการทุจริตในกองทัพแบบนี้
จะท าให้เกิดเหตุการณ์อย่างจ่าคลั่งอีกกี่คนก็ได้  ท่ีไหนก็ได้ แล้วมันอาจจะไปเกิดท่ี 
ค่ายนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก ค่ายเอกาทศรถจังหวัดพิษณุโลก และท่ีมีการกราดยิงท่ีบิ๊กซี 
(Big C) ห่างจากค่ายทหาร ๑๐ นาทีเอง ผมเป็น ส.ส. ของชาวพิษณุโลกจะไม่ยอมให้เกิด 
เร่ืองนี้ขึ้น ต้องปฏิรูปกองทัพให้ได้ -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๔๗/๑ 
 
และเราไม่มีวันปฏิรูปต ารวจ ไม่มีวันปฏิรูปกองทัพได้ตราบใดที่ ๓ ป ยังอยู่ เราเห็นคาตาแล้ว 
๘ ปีนี้ทหาร ต ารวจ เลวร้ายขึ้นขนาดไหน ภายใต้ ๓ ป ข้อเสนอสุดท้ายของผมในการ
อภิปรายมาตรา ๑๕๒ ก็คือให้ทหารชั้นผู้น้อยทุกคน ให้ประชาชนทุกคน ลงคะแนนเสียง
อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งนี้เอา ๓ ป ออกไป เปิดประตูสู่การปฏิรูปกองทัพ 
อย่างแท้จริง เอาคนผิดมาเข้ากระบวนการยุติธรรมและรับโทษให้สาสมได้แล้วครับ  
ขอบคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เกินมาตรา ๑๕๒  
ไปพอสมควรนะครับ ท่ีผมเตือนเรื่องสถาบันนั้นก็อยากจะเรียนพวกเราว่าเหมือนกับพวกเรา
สถาบันนิติบัญญัติเวลาใครมีการวิจารณ์เราเหมารวมมันก็เดือดร้อนแล้วก็เสียหายกัน  
ผมถึงเตือนเสมอว่าทุกองค์กรก็มีคนดีคนร้ายอยู่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงและเจาะจงไปยัง
หน่วยงานและตัวบุคคล ไม่ไปเหมาท้ังหมดเขาจะเสียใจเหมือนท่ีเราเสียใจเวลาใครว่าเราครับ 
ต่อไปเป็นท่านยุทธพงศ์ จรัสเสถียร จากนั้นก็เป็นดอกเตอร์นิยม เวชกามา ขอเชิญยุทธพงศ์ครับ  
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม  
พรรคเพื่อไทย ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับ ได้ใช้เพา เวอร์พอยต์ (PowerPoint)  
และแผ่นภาพประกอบการอภิปรายครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ 
   นายยุทธพงศ์  จรัส เสถียร (มหาสารคาม)  :   เชิญเจ้ าหน้า ท่ีได้ขึ้น 
เพาเวอร์พอยต ์(PowerPoint) ได้เลยนะครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ การอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ของผมในวันนี้ในเรื่องของความไม่โปร่งใสของ
โครงการบริหารระบบท่อส่งน้ าสายหลักในอีอีซี (EEC) ภาค ๒ มูลค่า ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ท่านประธานครับ ท าไมผมถึงเรียกเรื่องนี้ว่าภาค ๒ เพราะว่าเหตุการณ์ท่ีผมจะล าดับความ 
ให้ท่านประธานฟังก็คือจะเป็นการต่อจากการอภิปรายของผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคเพื่อไทยในภาคท่ี ๑ ท่ีเน้นย้ าว่าการประมูลท่อส่งน้ าสายหลักในอีอีซี  (EEC)  
ของกรมธนารักษ์ไม่โปร่งใส เพราะไม่เปิดให้มีการประมูลแข่งขันท่ัวไป แล้วไปใช้วิธีการ 



๔๘๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๔๗/๒ 
 
คัดเลือกได้บริษัทท่ีชื่อ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จ ากัด และขณะเดียวกันทางดอกเตอร์สันติ 
พร้อมพัฒน์ อยู่ไหนมาฟังหน่อยสิครบั บิ๊กป้อมอยู่ไหนประธานน้ ามาฟังหน่อยว่ามันเกิดความ
เสียหายอย่างไรท่ีทางผมและพรรคเพื่อไทยได้ เตือนไว้ว่าประชาชนจะเดือดร้อน  
น้ าจะขึ้นราคาเท่าอุตสาหกรรมในอีอีซี (EEC) เขาจะเดือดร้อน และวันนี้สิ่งท่ีเตือนไว้ก็ได้
เกิดขึ้นครับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจดอกเตอร์สันติ พร้อมพัฒน์  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตามญัตติการอภิปรายท่ัวไปแบบไม่ลงมติ  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการอภิปรายในสมัยประชุมท่ี ๒/๒๕๖๕  
ดอกเตอร์สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหายหัวไปไหน ครม .  
หายหัวไปไหนท้ังหมดช่วยกรุณามาฟังด้วยครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ครับ วันนี้ไม่ใช่ 
อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิด วันนี้เราอภิปราย มาตรา ๑๕๒ คือสมาชิก
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ จะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ได้เสนอเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี และไม่มีการ 
ลงมติ วันนี้ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจครับ เชิญต่อครับ 
 

- ๒๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๔๘/๑ 
 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบขอบพระคุณครับ 
ท่านประธานครับ ดอกเตอร์สันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงคมนาคม ขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี ปล่อยปละละเลยให้มี 
การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานท่ีตัวเองก ากับดูแล ไร้ความจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับ
ประเทศชาติและประชาชน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐบาลแต่อย่างใด สไลด์ 
(Slide) ถัดไปครับ ระบบท่อส่งน้ าสายหลักในภาคตะวันออกหรืออีอีซี (EEC) ของกรมธนารักษ์ 
ปี ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้การประปาภูมิภาคจัดตั้งบริษัท อีสท์ วอเตอร์   
มาบริหารระบบท่อส่งน้ าสายหลักในภาคตะวันออก โดยการประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้น 
ในบริษัท อีสท์ วอเตอร์ ร้อยละ ๔๐ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถือหุ้น 
ในบริษัทร้อยละ ๕ กรมธนารักษ์ได้รับมอบระบบท่อส่งน้ าจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ 
บริษัท อีสท์ วอเตอร์ บริหาร  
   ๑. โครงการท่อส่งน้ าดอกกราย กรมธนารักษ์ท าสัญญากับบริษัท อีสท์  
วอเตอร์ เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖  
   ๒. โครงการท่อส่งน้ าหนองปลาไหล-หนองค้อ ๒ นี่ก็คือเส้นอยู่ด้านบนสีส้ม ๆ 
หนองปลาไหลไปถึงหนองค้อ โครงการนี้กรมธนารักษ์ได้รับมอบมาจากกรมโยธาธิการ 
เมื่อป ี๒๕๔๐ และให้บริษัท อีสท์ วอเตอร์ บริหารไปพลาง ๆ ก่อน  
   ๓. โครงการท่อส่งน้ าหนองค้อถึงแหลมฉบังในระยะท่ี ๒ กรมธนารักษ์ได้รับ
มอบจากกรมโยธาธิการเมื่อปี ๒๕๔๑ เส้นท่ี ๓ หนองค้อถึงแหลมฉบังอยู่ด้านบนสีน้ าเงิน  
   สไลด์ (Slide) ท่ี ๕ การคัดเลือกเอกชนในการบริหารระบบท่อส่งน้ าสายหลัก
ในภาคตะวันออกคัดเลือกเอกชนไม่โปร่งใสมีการทุจริตเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 
ล้มเหลวได้เอกชนท่ีไม่มีศักยภาพมาบริหารโครงการท าให้ประชาชนเดือดร้อนจ่ายค่าน้ าแพง 
และเป็นการท าลายอีอีซี (EEC)  
   สไลด์ (Slide) ท่ี ๖ ผมมาถึงตรงนี้ เป็นเหตุการณ์ใหม่ ท่ีเกิดขึ้นหลังจาก 
ท่ีทางผมและพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายไม่วางใจตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๑๕๑ ไป  
และตอนแรกท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ ก็ได้ยับยั้งไม่มีการเซ็นสัญญาท่อส่งน้ า 
สายหลักในอีอีซี (EEC) พอช่วงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ลุงป้อม พลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ได้รักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการน้ าแห่งชาติ ก็ได้ปล่อยให้ 



๔๘๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๔๘/๒ 
 
มีการเซ็นสัญญาระหว่างกรมธนารักษ์ โดย นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ 
และบริษัท วงษ์สยาม เซ็นสัญญาท่อส่งน้ าสายหลักอีอีซี (EEC) ๒๕ ,๐๐๐ ล้านบาท  
เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕  
   สไลด์ (Slide) ท่ี ๗ ผู้รับจ้างท่ีได้คัดเลือกมาท างานไม่ได้ ตั้งท่าจะขายช่วงงาน
ท าผิดสัญญา ดิทโต้ควงทีม ดิทโต้และทีมคือบริษัทในตลาดทรัพย์ร่ วมลงทุนกับ  
บริษัท วงษ์สยาม รุกท่อส่งน้ าสายหลักในอีอีซี (EEC) ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท คือบอร์ด (Board) 
บริษัท ดิทโต้ไฟเขียวจัดตั้งดีทีเอ็กซ์ (DTX) ก็คือบริษัทลูกของดิทโต้ โดยดิทโต้กับทีม 
ถือหุ้นกันคนละ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้างและทีม
บริหารจัดการน้ าท่ัวประเทศ ฟากบริษัท วงษ์สยามก่อสร้างมีงานท่อส่งน้ าอีอีซี (EEC) ในมือ
มูลค่า ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท คือเขาต้องท าอย่างนี้เพราะอะไร มันจะได้เร็ว ไม่ต้องไปเสียเวลา
ในการเอาบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จ ากัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ --------------------------------- 
 
                - ๒๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๔๙/๑ 
 
เพราะบริษัท ดิทโต้ และทีมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว ในข้อเท็จจริงตามสัญญา 
บริษัท วงษ์สยาม ไม่สามารถให้ช่วงสิทธิในการบริหารและด าเนินการโครงการแก่ผู้อื่น  
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายรัฐก่อน การท่ีบริษัท วงษ์สยาม
จัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อเข้ามาบริหารโครงการเป็นการกระท าท่ีขัดต่อสัญญาท่ีได้เซ็นไว้กับ
กรมธนารักษ์ แม้บริษัท วงษ์สยาม จะถือหุ้นร้อยละ ๖๐ แต่บริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่เป็น 
นิติบุคคลใหม่ หากบริษัท วงษ์สยาม ไม่ท าหน้าท่ีตามสัญญาของตัวเองท่ีบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่
เข้ามาท าก็ถือเสมือนเป็นการเปลี่ยนคู่สัญญาซึ่งไม่สามารถกระท าได้ หน้า ๘ อันนี้คือ 
ร่างสัญญาท่ีอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นไว้ แล้วก็เป็นร่างสัญญาท่ีกรมธนารักษ์ได้ลงนามกับ
บริษัท วงษ์สยาม คือในสัญญาบอกว่าโดยบริษัทจะต้องไม่ให้ช่วงสิทธิในการบริหาร 
และด าเนินกิจการระบบท่อส่งน้ าสายหลักในภาคตะวันออกหรือด าเนินการอื่นใด 
ตามสัญญานี้หรือให้ เช่าหรือให้ เช่าช่วงทรัพย์สินใด ๆ ในระบบท่อส่งน้ าสายหลัก  
ในภาคตะวันออกแก่ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายรัฐก่อน 
ตรงนี้สัญญาห้ามให้ช่วงสิทธิในการบริหารและด าเนินกิจการในระบบ และกรมธนารักษ์ 
ไม่เคยให้สิทธิกับบริษัท วงษ์สยาม ในการท่ีจะเอาสัญญาไปเช่าช่วงหรือไปขายช่วงต่อ 
แต่อย่างใด หน้า ๙ การคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารท่อส่งน้ าสายหลักในอีอีซี (EEC) ท าให้
ประชาชนเดือดร้อน กระบวนการคัดเลือกบิดเบี้ยวผิดวัตถุประสงค์ หัวใจส าคัญของเรื่องนี้ 
ท าไมคุณไม่เปิดประมูลท่ัวไปให้บริษัทใหญ่ ๆ เข้าแข่งขันได้ ท าไมคุณต้องไปคัดเลือกเอา 
บริษัท วงษ์สยาม ซึ่งเป็นบริษัทเล็ก ๆ แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ า 
มาก่อน เป็นบริษัทก่อสร้างชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง ท าให้ประชาชน
เดือดร้อนต้องจ่ายค่าน้ าแพง ลดทอนศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอีอีซี 
(EEC) เพราะอะไร เพราะนายกรัฐมนตรีคุณไปเชิญนักลงทุนมาจากท่ัวโลกเพื่อมาลงทุน 
ในอีอีซี (EEC) แต่น้ าซึ่งเป็นสิ่งท่ีรัฐจะต้องดูแลให้กับนักลงทุนภาคอุตสาหกรรม โรงงาน 
ต่าง ๆ กลับต้องมาซื้อน้ าท่ีแพงขึ้น เดี๋ยวผมจะบอกท่านประธานว่าท าไมถึงแพงขึ้น  
และไฟฟ้ายังมีคณะกรรมการก ากับพลังงานในการก าหนดราคาค่าไฟ แต่น้ าซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ในอีอีซี (EEC) ท าไมน้ าไม่เคยมีคณะกรรมการใดมาก ากับว่าราคาน้ าท่ีจะเป็นประโยชน์กับ
ประชาชนท่ีให้ประชาชน โรงงานอุตสาหกรรมได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่แพงท่ีสุด และราคา 
ท่ีเป็นธรรมท่ีสุดท าไมไม่มี นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศมา ๘ ปี ผมถามท าไมท่านไม่เคยคิด 



๔๘๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๔๙/๒ 
 
เร่ืองนี้บ้าง ลุงป้อมเป็นประธานคณะกรรมการน้ าแห่งชาติท าไมไม่เคยคิดเรื่องนี้บ้าง หน้า ๑๐  
การคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารท่อส่งน้ าภาคตะวันออกท าให้ประชาชนเดือดร้อน  
การคัดเลือกเอกชนมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกท่ีขัดต่อหลักการและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและดูแลระบบท่อส่งน้ าสายหลัก 
ในภาคตะวันออกให้มีความยั่ งยืน สนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
ในภาคตะวันออกหรืออีอีซี  (EEC) กระจายน้ าให้ประชาชนเพื่ออุปโภคและบริโภค 
ในภาคตะวันออกอย่างท่ัวถึง -------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๘๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๕๐/๑ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๓๕ ให้จัดตั้งบริษัท อีสท์ วอเตอร์มาบริหารโครงการระบบ 
ท่อส่งน้ าสายหลักในภาคตะวันออกหรืออีอีซี (EEC) ให้ก าหนดราคาน้ าให้มีความเหมาะสม
และเป็นธรรม ไม่ควรมุ่งค้าก าไรเกินควร แต่กรมธนารักษ์ภายใต้การก ากับของดอกเตอร์สันติ 
พร้อมพัฒน์ และลุงป้อมเป็นประธานน้ าแห่งชาติกลับก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการพิจารณา
ข้อเสนอผิดหลักการท าให้น้ ามีราคาแพง และมีก าไรจากโครงการมากมายมหาศาล ตรงนี้คือ
ค าถามท่ีลุงป้อมและดอกเตอร์สันติต้องตอบผมครับ ท าไมถึงไปท าอย่างนี้ หน้า ๑๑ รายได้
ของโครงการตามร่างสัญญาปริมาณการขายน้ าดิบตามร่างสัญญาจะต้องขายวันหนึ่ง  
๖๕๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ลูกบาศก์เมตรก็คือคิวบิกเมตร รวมปริมาณน้ า ๓๐ ปี  
๗,๒๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร อัตราค่าน้ าดิบ ๑๐.๙๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และรายได้ 
จากการขายน้ าดิบ ๓๐ ปี ๗๙,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ ดูด้านล่างสุดบอกราคา 
น้ าดิบคือราคาน้ าดิบส าหรับใช้อุปโภคบริโภค และใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่อหน่วยเฉลี่ย  
๓๐ ปีต้องไม่เกิน ๑๐.๙๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่อมาบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง พอได้
สัญญามาเรียบร้อยก าหนดราคาแพงกว่าเดิม ท่านประธานดูครับ บริษัท วงษ์สยาม  
ได้ประกาศ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง เน้นว่าเป็นบริษัทก่อสร้างไม่ได้มีความช านาญ 
เรื่องน้ าเลย ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าวงษ์สยามก่อสร้าง ก าหนดอะไรครับ ก าหนดบอกเลย
ประกาศเมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ บอกว่าประเภทผู้ใช้น้ าภาคอุปโภคบริโภคนี่ก็คือ 
พวกประชาชนท่ัวไป ๙.๕๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่ภาคอุตสาหกรรม ๑๒.๔๖ บาท 
ต่อลูกบาศก์เมตร ประกาศ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ คนท่ีประกาศคือ นายอนุฤทธิ์ เกิดสินชัย 
กรรมการผู้จัดการ ท่านประธานดูสิว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นครับ ราคาน้ าดิบท่ีในสัญญา
บอกว่าตลอด ๓๐ ปีต้องไม่เกิน ๑๐.๙๘ บาทว่าถูกกว่าบริษัท อีสท์ วอเตอร์ แต่เอาเข้าจริง 
มันแพงกว่าบริษัท อีสท์ วอเตอร์อีก คือปัจจุบัน บริษัท อีสท์ วอเตอร์ขายน้ าดิบ เพราะว่า 
ตรงนี้ไม่ใช่น้ าประปา ซื้อน้ าดิบลูกบาศก์เมตรละ ๕๐ สตางค์จากกรมชลประทานผ่านท่อ
บริษัท อีสท์ วอเตอร์ขายให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ ท่ี ๑๑.๕๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร  
แต่ บริษัท วงษ์สยาม กลับก าหนดโครงสร้างราคาน้ าใหม่ส าหรับภาคอุตสาหกรรมไว้ท่ี  
๑๒.๔๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ก็คิดง่าย ๆ ประมาณ ๑ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ก็จะท าก าไร
เพิ่มขึ้น ๔,๓๐๐ ล้านบาทเลย ตอนนี้ลุงพงษ์ของผมคือท่านรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์
ท่านนั่งอยู่ท่ีนี่แล้วครับ ลุงพงษ์ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บริษัทท่ีลงทุน  



๔๘๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๕๐/๒ 
 
มากท่ีสุดในอีอีซี  (EEC) คือ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นพี ทีทีจีซี  (PTTGC) พี ทีที (PTT) ไทย
ออยล์(Thaioil) เดือดร้อนมากท่ีสุดเพราะว่าใช้น้ ามาก ตรงนี้ลุงพงษ์ผมท่านต้องตอบว่าท าไม 
ปตท. บริษัทใหญ่ ๆ โต ๆ มี ท่ออยู่ เต็มอีอีซี  (EEC) ท าไมมาประมูลไม่ได้  ท าไมไปแพ้   
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง แล้ววันนี้ ปตท. เดือดร้อนขนาดไหน บริษัทในเครือท้ังหลาย
เดือดร้อนขนาดไหน เพราะว่าท่านใช้น้ ามหาศาล แล้วท่านปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ได้อย่างไร แล้วท าไมลุงพงษ์ไม่คัดค้านลุงป้อม ท่านต้องตอบลุงพงษ์นั่งอยู่นี่แล้ว ------------ 
 

 - ๒๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๕๑/๑ 
 
แผ่นท่ี ๑๓ ดอกเตอร์สันติสร้างความเสียหายให้กับโครงการท่อส่งน้ าสายหลักในอีอีซี (EEC) 
ดอกเตอร์สันติได้รับมอบอ านาจเป็นประธานคณะกรรมการท่ีราชพัสดุสร้างความเสียหาย
ให้กับระบบท่อส่งน้ าสายหลักในอีอีซี (EEC) ๑. ไม่เปิดให้มีการประมลูแข่งขันผิดกฎหมายครับ 
๒. หนี พ.ร.บ. ร่วมทุน โครงการนี้มากกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทแน่นอน แล้วท าไมไม่เข้า  
พ.ร.บ. ร่วมทุน ดอกเตอร์สันติอย่าหนีผมไปไหนมาตอบสิ เพราะว่าผมถามให้ท่านตอบ
ประชาชนจะได้ประโยชน์ ๓. เอื้อประโยชน์ให้เอกชนท่ีไม่มีศักยภาพเข้ามาฟันก าไร 
เหนาะ ๆ ไป ๔,๓๐๐ ล้านบาท วงษ์สยามก่อสร้างประมูลได้  แต่ ปตท. ประมูลไม่ได้  
เพราะอะไรลุงพงษ์ช่วยตอบผมหน่อยสิ ปตท. มันเล็กกว่าวงษ์สยามอย่างไร ๔. ท าให้ 
ค่าน้ าแพง สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประชาชนและภาคอุตสาหกรรม  
ในพื้นท่ีอีอีซี (EEC) ท่านประธานท่ีเคารพครับ นี่คือค าถามและขอเป็นค าเสนอแนะของผมว่า 
เรื่องนี้ท าไมไม่เปิดให้มีการแข่งขันท่ัวไป ท าให้บริษัทใหญ่ ๆ ท้ังหลายไม่ว่าจะเป็น ปตท. 
บริษัท อิตาเลียนไทย ท่ีมีบริษัทท าน้ าประปาชื่ออะควอไทย บริษัท ช. การช่าง ท่ีมีบริษัท 
ท าน้ าประปาใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยชื่อทีทีดับบลิว (TTW) ท าไมดอกเตอร์สันติ ประธาน
คณะกรรมการท่ีราชพัสดุหายหัวไปไหน มาสิ ดอกเตอร์นี่พูดภาษาอังกฤษเป็นหรือเปล่า  
จ าชื่อมหาวิทยาลัยตัวเองยังไม่ได้เลย รีบมาตอบหน่อยนี่ผมถามนะครับ เพ่ือให้ดอกเตอร์สันติ
และลุงพงษ์ตอบ มันเกิดความเสียหาย ท าไมไม่เปิดประมูลแข่งขันท่ัวไป แล้วนี่ยังไม่ทันอะไร
ไปขึ้นค่าน้ าเขา แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้เมื่อเดือนมกราคมดอกเตอร์สันติพาดีเอสไอ (DSI) ไปจับ 
ไปตรวจท่อไปจับอีสต์ วอเตอร์ อีกครับ ท้ัง ๆ ท่ีอีสต์ วอเตอร์ ว่าไปแล้ว ๔๐ เปอร์เซ็นต์ 
เป็นของรัฐ มันมีท่ีไหนไปจับรัฐบาลตัวเอง  
  เรื่ องต่อไป การพยากรณ์อากาศท่ีผิดพลาดของกรมอุตุนิยมวิทยา 
เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เรือรบหลวงสุโขทัยล่ม ในขณะนี้ ผม ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ศิษย์เก่า
พรรคประชาธิปัตย์ของท่านประธานนี่แหละ ตอนสมัยผมอยู่ท่านประธานเป็นหัวหน้าพรรค 
ผมบางครั้งก็ยังเรียกท่านประธานว่าหัวหน้า ขณะนี้ผมมาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ ปภ. 
ของสภาผู้แทนราษฎร ๓ คนนีห้น้าสลอนอยู่นี่คือนายชัยวุฒิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส 
(DEs) กระทรวงนี้ชื่อกระทรวงดีอีเอส (DEs) ชื่อย่อ ๆ ต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่า
กระทรวงนี้ชื่อแปลเป็นไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่คนท่ีมาบริหาร
กระทรวงนี้ไม่มีความรู้ด้านดีอีเอส (DEs) ด้านดิจิทัล ปลัดกระทรวงเป็นนักกฎหมาย 



๔๙๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๕๑/๒ 
 
ชื่อศาสตราจารย์วิศิษฏ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ผมเพิ่งไปประชุมด้วยท่ีกระทรวงวันวาเลนไทน์ 
(Valentine) กรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรเชิญ ๓ ครั้งไม่เคยโผล่หัวมา ต้องไปประชุมด้วย
ท่ีกระทรวงดีอีเอส (DEs) ยังหนีอีกครับ ไปประชุมด้วย ๒ ชั่วโมงหนีอีก แกไม่มีความรู้ 
ด้านดิจิทัลเลยครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณยุทธพงศ์ครับ เขาเป็น
คนนอกต้องระวังหน่อยนะครับ ใหเ้กียรติ  
 

- ๒๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๒๕๒/๑ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ด้วยความเคารพท่านประธาน 
ผมขออนุญาตต่อเลยนะครับ แล้วก็คนขวาสุดก็คืออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ชมภารี  
ชมภู รั ตน์  ชื่ อ เล่นว่ าตาบู  การอภิปรายไม่ ไ ว้ วางใจ ในสมั ยประชุม ท่ี  ๒/๒๕๖๕  
เป็นการอภิปราย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ในญัตติการอภิปรายท่ัวไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณยุทธพงศ์ผมขอย้ า 
อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ ข้อความท่ีเขียนไว้แล้วก็ไม่เป็นอะไร  
แต่ว่าให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ  
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบขอบพระคุณครับ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย นายชัยวุฒิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส (DEs) แต่งตั้ง
ข้าราชการท่ีไม่มีคุณสมบัติมาบริหารราชการ ก่อให้เกิดความเสียหาย และนายชัยวุฒิมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียทางศีลธรรมอันดี ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง สไลด์ (Slide) ถัดไป เรือรบหลวงสุโขทัย ท าความรู้จักกับเรือหลวงสุโขทัย  
เป็นเรือรบท่ีมีสมรรถนะสูง สามารถท าการรบได้ ๓ มิติ ท้ังการป้องกันทางอากาศก็คือ
สามารถต่อสู้กับเครื่องบินทางอากาศยานได้ มีจรวดต่อสู้อากาศยาน ท าสงครามทางผิวน้ า 
เป็นเรือประจัญบานได้ และท าสงครามปราบเรือด าน้ าก็คือมีตอปิโดส าหรับปราบเรือด าน้ า 
เรียกว่ารบได้ท้ัง ๓ มิติ เรือหลวงสุโขทัยถือเป็นเรือรบหลวงชั้นน า ๑ ใน ๕ ของประเทศครับ 
ถ้าประเทศไทยมีอริราชศัตรูรุกน่านน้ าประเทศไทยเรือรบหลวงสุโขทัยคือ ๑ ใน ๕  
เรือรบหลวงท่ีจะต้องออกน าหน้าเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ แล้วเรือรบหลวงล านี้ 
ต่อท่ีเมืองทาโคมา ประเทศสหรัฐอเมริกา คนท่ีเคยเป็นผู้การเรือหลวงสุโขทัยทุกคนจะมี
ความภาคภูมิใจ และคนท่ีเป็นผู้การเรือหลวงสุโขทัยสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นผู้บัญชาการ  
เป็นพลเรือเอก เป็นผู้บัญชาการหน่วยรบต าแหน่งสูง ๆ แล้วก็จะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ 
ในอนาคตต่อไปถ้าตามล าดับชั้นของทหารเรือครับ ผมพูดเรื่องเรือรบหลวงสุโขทัยล่ม 
เลือดมันขึ้นหน้า ผมคนไทย เรือรบหลวงต้องมาล่มเพราะการพยากรณ์อากาศท่ีมันผิดพลาด 
ทหารเรือทหารหาญต้องมาเสียชีวิต แทนท่ีว่าเรือล านี้จะ ไปปกป้องอธิปไตยของชาติ  
กลับต้องมาจมเพราะการพยากรณ์อากาศที่ผิดพลาดของกรมอุตุนิยมวิทยา ตรงนี้นายชัยวุฒิ 



๔๙๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๒๕๒/๒ 
 
ต้องมาตอบผมว่าท าไมไปเอาอธิบดีท่ีมีความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์มาเป็น เรือหลวง 
คืออะไรครับ เรือหลวงคือค าน าหน้าชื่อเรือท่ีมีระวางขับน้ าตั้งแต่ ๑๕๐ ตันขึ้นไป อันเป็นการ
แสดงถึงความเป็นเรือรบของพระมหากษัตริย์ โดยในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่าฮิส ไทย มาจิสตี 
ชิป (His Thai Majesty's Ship) หรือค าย่อว่าเอชทีเอ็มเอส (HTMS) เป็นค าน าหน้าชื่อเรือ 
เช่นเรือหลวงสุโขทัยเอชทีเอ็มเอส (HTMS) สุโขทัย หน้า ๑๘ เรือรบสุโขทัยได้จมได้ล่มลง 
ท่ีอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงหัวค่ าของวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ปี ๒๕๖๕ 
เกิดจากอะไรครับ เกิดจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีผิดพลาด  
ค าพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเมื่อวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
พยากรณ์คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง ๒-๔ เมตร ------------------------------------------------ 
 
                - ๒๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๕๓/๑ 
 
บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง มีคลื่นสูงมากกว่า ๔ เมตร คาดว่าฝนตกหนักถึงหนักมาก ภาคใต้  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ไม่มีประจวบคีรีขันธ์เลยนะครับ แล้วก็บอกว่าเรือเล็ก 
ควรงดออกจากฝั่ง แสดงว่าเรือใหญ่ออกจากฝั่งได้หรือครับ เป็นค าพยากรณ์อากาศ  
ลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ปี ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ลงชื่อ นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ 
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บอกว่ามีคลื่นลมด้านล่างสีแดงท่ีผมขีดเส้นใต้บอกว่ามีคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีก าลังแรง โดยอ่าวไทยและอันดามันบริเวณห่างฝั่งมีคลื่น  
๒-๔ เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า ๔ เมตร แล้วบอกว่าเกิดท่ีจังหวัดไหน 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง  
ไม่ได้บอกถึงประจวบคีรีขันธ์เลยครับ หน้า ๑๙ จุดท่ีเรือรบหลวงสุโขทัยอับปางห่างจากฝั่ง 
อ าเภอบางสะพาน ๓๗.๐๔ กิโลเมตร แล้วห่างจากบริเวณท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่า
จะมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร ๒๗๘ กิโลเมตร ก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ลงใต้ลงไปเรื่อย ๆ ท้ังท่ีจุดท่ีเรืออับปางอยู่ใกล้อ าเภอบางสะพานเพียง ๓๗ กิโลเมตร  
แต่ไม่มีการแจ้งเตือนครับ หน้า ๒๐ เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ปภ .  
สภาผู้แทนราษฎร เจ้ากรมยุทธการทหารเรือได้มาชี้แจงกับผมและคณะ บอกว่ามีเรือท่ีจม
วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ปี ๒๕๖๕ ไม่ใช่มี เรือหลวงสุโขทัยล าเดียว มีเรือท้ังหมด ๗ ล า  
มีเรือประมง ส. นพรัตน์ มีเรือหลวงสุโขทัย มีเรือประมง ส . เอกรัตน์ มีเรือบรรทุก 
ตู้คอนเทนเนอร์อนุภูมิ (Container ANUPHUM) มีเรือประมงทรัพย์สุนันท์ มีเรือซัมเบอร์  
ซักเซส อูตามา (SUMBER SUKSES UTAMA) มี เรือขนตู้คอนเทนเนอร์  (Container)  
สันทัดสมุทร ๒ ท้ังหมด ๗ ล า อันนี้คือข้อมูลจากกองทัพเรือ โดยเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ 
ว่าการพยากรณ์อากาศท่ีผิดพลาด ล้มเหลว มันเกิดความเสียหายขนาดไหน ความเสียหาย
ไม่ได้เกิดเฉพาะทรัพย์สิน ชีวิตคนนะครับ มันเกิดจากการบริหารงานท่ีผิดพลาดของ  
รัฐมนตรีชัยวุฒิท่ีเอาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีมีความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์ ไม่รู้เรื่อง 
ท่านต้องตอบผมว่าคุณไปเอาคนไม่มีความรู้อย่างนี้มาเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างไร
หน้า ๒๑ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์คือคนนี้แหละ หน้าตา
เป็นอย่างนี้แหละ ชื่อเล่นชื่อว่าตาบู นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ นี่ละ จบเอแบค (ABAC) มา 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผมต้องให้  
 



๔๙๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๕๓/๒ 
 
ท่านรัฐมนตรีมาตอบครับ มีคนเขาบอกผมมาว่ารัฐมนตรีคนนี้มีหลายมาดาม (Madam)  
ผมเรียกว่ารัฐมนตรีหลายมาดาม เร่ืองจริยธรรมท่านอยู่ไหนครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณยุทธพงศ์ครับ พยายาม
อยู่ในสภานะครับ อย่าไปเรื่องครอบครัว เชิญต่อครับ 
  (พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาครับ ขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ส่อเสียด เสียดสีครับ  
ขออนุญาตให้ท่านถอนค าว่า ท่านรัฐมนตรีท่ีท่านส่อเสียดเมื่อสักครู่นี้ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมได้เตือนแล้วครับ 
  พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  ขอบพระคุณครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   กราบเรียนท่านประธานครับ 
กระผม นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม  
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ให้ผมถอนค าอะไร คุณพูดให้มันตรง ๆ แล้วผมผิดข้อไหน
คุณพูดให้มันตรงสิ ผมพูดว่าค าไหน  
 
               - ๒๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๕๔/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่เป็นไรครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  หรือคุณรับจ้างเขามาประท้วง 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อันนี้ต้องถอนแล้วครับ 
เราเป็นผู้ใหญ่กว่าครับยุทธพงศ์ ถอนเถอะครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานให้ผมถอนนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถอนค าว่า รับจ้าง ครับ 
  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมขออนุญาตถอนค าว่า รับจ้าง 
เพราะว่าเขาประท้วงเขายังไม่รู้เลยว่าผมพูดว่าอะไรครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อย่าไปว่าเขาครับ  
เตือนแล้วครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ด้วยความเคารพท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ครับ ผมขอเรียน
ด้วยความเคารพว่าแม้กระท่ังอธิบดีเป็นคนนอก แล้วก็วิจารณ์รัฐมนตรีครับ ถ้าเราไปวิจารณ์
คนนอกจะมีปัญหา ต้องวิจารณ์รัฐมนตรี ส่วนคนนอกจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ 
ต้องระวังครับ เชิญครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 
ท่านประธานครับ ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๒๒ ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   ผมว่ารัฐมนตรีชัยวุฒิ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอส (DEs) ผมก็สับสน ผมเรียกรัฐมนตรีหลายมาดาม (Madam) 
แล้วนะครับ เพราะว่าท่านมีมาดาม (Madam) ของท่านอยู่ด้วยกันพร้อม ๆ กันเลยในรูป 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ครับ ขอนะครับ 
ค านี้อย่าไปใช้เลยครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมต้อง 
กราบเรียนท่านประธานว่าคือท่านรัฐมนตรีท่านบริหารราชการผิดพลาด ท่านเอาคนท่ีไม่มี
ความรู้มาด ารงต าแหน่งส าคัญ แล้วก็ไปพยากรณ์ผิดท่ี ผิดเวลา เป็นเหตุให้เรือรบหลวงชั้นน า 



๔๙๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๕๔/๒ 
 
ของประเทศคือเรือรบหลวงสุโขทัยจม ท่านต้องรับผิดชอบครับ เรือรบหลวงสุโขทัย 
ผมในฐานะท่ีเคยเป็นรัฐมนตรี เคยปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้า
รัชกาลท่ี ๕ มาแล้วตอนสมัยผมเป็นรัฐมนตรี ผมนี่เลือดในหัวใจของความเป็นคนไทย  
น้ าตาไหล เลือดผมแทบจะทะลักออกจากตัวครับ ท่านประธานครับ ท่านประธานเห็นรูป 
เรือรบหลวงสุโขทัยท่ีจมอยู่ ใต้ทะเลบริเวณบางสะพาน อ่าวไทยตรงนั้นอยู่ ในสภาพ  
ท่ีไม่ได้เอียงไม่ได้อะไรเลย อยู่ในสภาพท่ีจมเหมือนเรือท่ีอยู่บนทะเลท่ีพร้อมท่ีจะปกป้อง
อธิปไตยของประเทศ พร้อมท่ีจะต่อสู้ เพื่อรักษาอธิปไตยทางทะเลของประเทศครับ  
แล้วทหารหาญท่ีต้องมาเสียชีวิต และยังสาบสูญท่ีหาศพไม่เจออีกไม่รู้กี่คน เพราะอะไรครับ 
เพราะการพยากรณ์อากาศท่ีมันผิดพลาด เรือล าอื่น ๆ ท้ังหมด ๗ ล า ท่ีต้องไปจม 
เพราะการท างานท่ีผิดพลาดอย่างไร คุณไม่ได้พุต เดอะ ไรต์ แมน ออน เดอะ ไรต์ จ็อบ (Put 
the right Man on the light Job) คุณเอาคนท่ีไม่มีความรู้มาเป็นแล้วมาพยากรณ์อากาศ 
ท่ีผิดพลาด แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส (DEs) ต้องมาตอบผม
ว่าคุณบริหารงานอย่างไร แล้วคนท่ีมีความรู้ความสามารถท าไมคุณไม่ใช้ แล้วคุณจะ
รับผิดชอบไหมกับเรือรบหลวงสุโขทัย มูลค่าไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีเสียหาย  
คุณต้องมาตอบค าถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีถามคุณอยู่ว่าคุณบริหารอย่างไร  
และความเสียหายท่ีเกิดขึ้นมันเกิดจากภาษีอากรของประชาชน และขณะเดียวกันครอบครัว
ของทหารหาญผู้เสียชีวิตละคุณรับผิดชอบไหม แล้วเมื่อวานเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ 
ก็ยอมรับในท่ีประชุมกรรมาธิการ ปภ. บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีการแจ้งเตือน 
ผู้การเรือหลวงสุโขทัยเลย ถ้ามีการแจ้งเตือนไม่มีหรอกว่าผู้การเรือไหนเขาจะเอาเรือวิ่งไป
บริเวณท่ีมีคลื่นสเตจ ๖ (Stage 6) คลื่นท่ีสูงมากกว่า ๔ เมตรซึ่งมันอันตราย แล้วเรืออื่น ๆ  
ท่ีจมท้ังหมด ๗ ล า ความเสียหายมันขนาดไหนครับ แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส 
(DEs) หายหัวไปไหนมาฟังสิ มาตอบสิ ผมนี่เลือดขึ้นหน้าเลยครับท่านประธาน ผมรักชาติ  
รักแผ่นดิน ท าเรือรบหลวงสุโขทัยล่ม ผมนี่เป็น ส.ส. ท่ีอภิปรายคัดค้านไม่ซื้อเรือด าน้ าจีน 
ถูกกองทัพเรือฟ้องร้องด าเนินคดีผมก็ไม่เคยหวั่นครับ ---------------------------------------------- 
 

- ๒๕๕/๑ 
 



๔๙๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๕๕/๑ 
 
ผมขอสรุปหน้า ๒๓ เป็นหน้าสุดท้ายแล้วจะสรุปการอภิปรายของผม อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ในสมัยประชุมท่ี ๒/๒๕๖๕ ข้อกล่าวหา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จงใจปฏิบัติหน้า ท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย มีความประพฤติ เสื่อมเสียทางศีลธรรมอันดี  ฝ่าฝืน 
และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และคุณท าให้เรือรบหลวงสุโขทัย
ภายใต้หน่วยงานท่ีคุณก ากับพยากรณ์อากาศผิดพลาดท าเรือรบหลวงสุโขทัยล่ม คุณชัยวุฒิ
คุณต้องรับผิดชอบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ไหนมาฟังผม คุณชัยวุฒิท่านเอาไว้  
ได้อย่างไรต้องปลดทิ้งได้แล้วครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็เข้าใจว่าผู้ท าเอกสารให้
ท่านยุทธพงศ์อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขอย้ าอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการ
อภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ขอชี้แจง ขอเชิญครับ ขอเรียนย้ าว่าวันนี้
คณะรัฐมนตรีมีสิทธิท่ีจะใช้เวลาเพียง ๓ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นต้องบริหารเวลาด้วยการแบ่งกัน 
เพราะว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านท่ีมีความประสงค์จะชี้แจง ก็บริหารเวลาด้วยครับ เชิญเลยครับ 
  พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย )  :   
เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเรียนตอบ 
ท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์ กรณีเร่ืองของสัญชาติของนายตู้ห่าวท่ีเรียกกันนะครับ ขอเรียนดังนี้
ว่ากรณีของนายหาว เจ๋อ ตู้ ชื่อในท่ีร้องขอนะครับ ขอแปลงสัญชาติไทย โดยใช้ชื่อว่า  
นายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ ได้ร้องขอแปลงสัญชาติ ในกรณีเป็นสามีของนางสาววัทนารีย์ 
ค านิล ซึ่งเป็นคนสัญชาติไทย โดยตัวนายหาว เจ๋อ ตู้ มีสัญชาติจีน ได้ยื่นค าขอเมื่อวันท่ี ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ต่อกองบัญชาการต ารวจสันติบาล เพราะว่าผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ด าเนินการในการแปลงสัญชาตินี้ คือกองบัญชาการต ารวจสันติบาล แล้วก็ผ่านขั้นตอนของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ โดยมีการ
พิจารณาเมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปแล้วก็มีการยื่นค าขอ มีการด าเนินการตรวจสอบ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นผู้ด าเนินการแล้วเข้าคณะกรรมการ ในขั้นตอนต่อไปเป็น
ขั้นตอนการให้อนุญาต ผู้อนุญาตคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้นคือท่าน
รัฐมนตรีจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ขออนุญาตเอ่ยนามเพราะเป็นข้อเท็จจริง ก็ได้อนุญาตสผ ๒๘/



๔๙๙ 
๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     นิษฐกานต์ ๒๕๕/๒ 
 
ให้นายหาว เจ๋อ ตู้ มีสัญชาติไทย แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยได้เมื่อปี ๒๕๕๖ สรุปจบสิ้น
กระบวนความของการพิจารณานายหาว เจ๋อ ตู้ หรือนายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ ได้รับ
สัญชาติไทยเรียบร้อย ขั้นต่อไปก็จะต้องท าให้ครบถ้วนคือประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อผ่านขั้นตอนการปฏิญาณตัวเรียบร้อยแล้วทางกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผมอยู่ในขณะนั้น
เข้ามารับหน้าท่ีก็ต้องท าประกาศเพื่อไปส่งลงราชกิจจานุเบกษา จึงปรากฏว่าผมได้ลงนาม  
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ผลลงนามเม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๕๖/๑ 
 
หลังจากท่ีกระบวนการเสร็จสิ้นหมดแล้วสรุปว่าเขาได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในการท่ีจะ
แต่งงานกับคนไทย สัญชาติไทย แล้วเขาก็ด าเนินการตามขั้นตอนโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
แล้วก็ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกอย่างจบส้ินหมดแล้ว ผมลงนามประกาศเพื่อไปลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม ท่าน พลเอก ชัยชาญ ขออนุญาตชี้แจง เชิญครับ  
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :   
ขอบคุณครับ กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ผม พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจาก
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มาตอบต่อประเด็นค าอภิปรายของท่านสมาชิกครับ  
   เรื่องแรก คือเรื่องของกรณีเรือหลวงสุ โขทัย ต้องขอกราบเรียนว่า 
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้น ท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเสียใจ
อย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะความสูญเสี ยก าลังพลของกองทัพเรือ  
ท้ังท่ีบาดเจ็บและปัจจุบันก็ยังมีจ านวน ๕ นายท่ียังค้นหา อย่างทุกวันนี้กองทัพเรือ 
ก็ยังด าเนินการอยู่นะครับ ต้องกราบเรียนว่าจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นท่านนายกรัฐมนตรี  
ท่านก็ได้สั่งการให้กองทัพเรือได้ดูแลครอบครัวก าลังพลท่ีได้รับผลกระทบ ให้ดี ท่ีสุด  
ท้ังสิทธิก าลังพลในทุกเรื่อง ซึ่งปัจจุบันนั้นกองทัพเรือก็ได้ด าเนินการในสิทธิท่ีทายาทท่ีจะ
ได้รับท้ังในเรื่องของเงินบ าเหน็จและเรื่องของพระราชทานยศ และเรื่องการบรรจุทายาท 
ก็ได้เริ่มด าเนินการ พร้อมกับให้กองทัพเรือนั้นได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุ ท่ี
เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงเร่ืองของขั้นตอนของการด าเนินการทั้งในการค้นหา การช่วยเหลือ รวมท้ัง
ในส่วนเรื่องของการรับผิดทางละเมิด ให้กองทัพเรือนั้นได้ด าเนินการตามกฎหมาย  
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมกับให้รายงานให้ทางกระทรวงกลาโหมทราบในทุก ๑๕ วัน  
ในขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงกลาโหมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในระดับกระทรวงกลาโหมด้วย โดยมีจเรทหารท่ัวไปเป็น
ประธานในการตรวจสอบ แล้วก็ติดตามการด าเนินการของกองทัพเรือก็ให้รายงาน  
ท่านรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน ก็ให้เร่งรัดในการด าเนินการท่ีจะให้ทราบถึงสาเหตุท่ีเกิดขึ้น  
ท้ังในเรื่องของขั้นตอนการค้นหาหรือว่าเรื่องต่าง ๆ ท่ีสังคมยังมีข้อสงสัยอยู่ให้ชัดเจน  



๕๐๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๕๖/๒ 
 
ให้มีความกระจ่าง ซึ่งปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการกองทัพเรือก็ได้ด าเนินการสอบสวน 
ผู้ ท่ี เกี่ยวข้อง รวมท้ังได้ เชิญหน่วยงานภายนอกท่ีได้ เข้าร่วมในเรื่องของการค้นหา 
และการช่วยเหลือตามท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวว่าได้มีการมาสอบสวนให้ข้อมูลนั้น 
ถึง ๒๘๙ ท่านด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันนี้ในขั้นต้นก็สามารถท่ีจะล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าให้ 
เห็นภาพโดยรวมได้ อย่างไรก็ตามก็จะต้องมีข้อมูลประกอบในเรื่องอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งในเร่ืองนี้
ท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งการให้กองทัพเรือนั้นได้รีบ
ด าเนินการในการท่ีสรุปผลการด าเนินการขึ้นมา ส าหรับกระทรวงกลาโหมก็จะด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงส าทับไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าในเรื่องของ 
ท่านสมาชิก ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของการซ่อมบ ารุง ต้องเรียนว่าในเรื่องของการซ่อมบ ารุง  
เรือนั้นเรือทุกล าก็จะมีการซ่อมบ ารุงท้ังตามแผน ตามแผนก็เป็นเรื่องของห้วงเวลา ลักษณะ
เป็นซ่อมคืนสภาพตามชั่วโมงการใช้งานคือซ่อมใหญ่ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการ 
ซ่อมในกลุ่มเรือพร้อมคือซ่อมเพื่อให้สามารถท่ีจะให้พร้อมใช้งานได้โดยไม่เกิดช ารุด ตรงนี้  
ก็จะเป็นการด าเนินการในท้ังแผนตามวงรอบ และอาจจะเป็นแผนประจ าปีหรือ ๒ ปีท่ีจะ 
มีการซ่อมและมีแผนการซ่อม ต้องเรียนว่าเรื่องของการซ่อมก็มี ๒ ส่วนคือในส่วนท่ี
กองทัพเรือด าเนินการเอง โดยก าลังพลหรือช่างในกองทัพเรือก็ได้ผ่านหลักสูตรอบรม  
จากบริษัทผู้ผลิตนะครับ ได้ผ่านการอบรมของกองทัพเรือ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ในการท่ีควบคุมจากสภาวิศวกร มีเร่ืองของการควบคุมงาน การตรวจสอบ --------------------- 
 
               - ๒๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๕๗/๑ 
 
รวมท้ังกรณีท่ีมีความจ าเป็นจะต้องให้เอกชนภายนอกได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพด้วยนั้น 
บริษัท เอกชนนั้ นก็ จะต้องมี วิศวกร ท่ีมี วิ ชาชีพ  มี วิศวกรควบคุมงานด้ วยเช่นกัน  
และการด าเนินการท้ังหมดนั้นกองทัพเรือก็ได้ด าเนินการให้มีมาตรฐาน ท้ังบริษัทผู้ผลิต  
ท้ังมาตรฐานทางวิศวกรในการซ่อมบ ารุงเรือในทุกขั้นตอน ต้องกราบเรียนว่าในเรื่องของ
ประสิทธิภาพเรือหลวงสุโขทัยนั้นตามท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวคือซ่อมใหญ่ ก็คือว่า 
ซ่อมตามแผนนั้นเมื่อปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๓ ก็ได้ซ่อมเสร็จส่งมอบเรือมาใช้งานเม่ือวันท่ี ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งหลังจากท่ีได้เข้าซ่อมใหญ่แล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจเป็นปกติ มีการเข้าร่วม
การฝึกทางยุทธวิธี การฝึกประจ าปี การฝึกปฏิบัติการในกรอบของกองทัพเรือภาคท่ี ๑  
และการฝึกลาดตระเวนร่วมกับกองทัพเรือเวียดนาม ล่าสุดก็ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เมื่อการด าเนินการเรือรบหลวงสุโขทัยก็สามารถท่ีจะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีขีดความสามารถ 
ต้องเรียนว่าในการซ่อมของกรมอู่ทหารเรือนั้นก็ได้มีเรื่องของการทดลอง เมื่อซ่อมแล้วก็ต้อง
ทดลองท้ังในท่าเรือและในทะเลก่อนท่ีจะส่งมอบให้หน่วยใช้งาน เรื่องของเป็นมาตรฐาน 
เรื่องของแผ่นเหล็ก เรื่องของการด าเนินการต่าง ๆ นั้น ท้ังท่ีมีผู้ว่าจ้างมาด าเนินการก็ต้อง 
มีการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการด าเนินการนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ  
ท่ีกองทัพเรือได้จัดตั้งขึ้นก็จะต้องให้ไปดูเรื่องของสาเหตุเร่ืองของการซ่อมด้วยเช่นเดียวกันว่า
ลักษณะการซ่อมท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวนั้นเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ตรงไหนท่ีจะเป็นจุด  
ท่ีบกพร่องหรือไม่ อย่างไร จะเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ ตรงนี้ท่านรัฐมนตรี
ก็ได้สั่งการไปให้กองทัพเรือได้ไปด าเนินการสอบสวนสาเหตุท้ังหมดท่ีอาจจะมีผลท าให้ 
เรือหลวงสุโขทัยนั้นได้เกิดเหตุอับปางขึ้น ตรงนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ เพราะว่า
ในการท่ีจะได้ทราบสาเหตุนั้นเรือก็เป็นส่วนส าคัญท่ีจะเป็นวัตถุพยานส าคัญ เพราะฉะนั้น 
ก็ไปถึงเรื่องของการกู้เรือ ท่านสมาชิกได้กล่าวว่าในเรื่องของการกู้เรือนั้นกองทัพเรือเอง 
ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการอ านวยการในการกู้เรือขึ้นมา ซึ่งตามท่ีได้รับทราบข้อมูลก็คือว่า 
มี ๓-๔ บริษัทท่ีเข้ามาเสนอนั้น ปัจจุบันนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมในข้อมูลทุกเรื่องท่ีการด าเนินการ
คุณสมบัติของบริษัท ตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาก็จะด าเนินการให้โปร่งใส แล้วก็ 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการท่ีจะกู้เรือขึ้นมา รวมท้ังในเรื่องของความเหมาะสม  
ด้านงบประมาณต่าง ๆ ด้วย ผมขออนุญาตกราบเรียนว่าเรื่องเรือรบหลวงสุโขทัยนั้น  



๕๐๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๕๗/๒ 
 
มีรายละเอียดท่ีจะต้องด าเนินการในเรื่องของการตรวจสอบ ท่านรัฐมนตรีก็ได้สั่งการไปให้
กองทัพเรือนั้นจะต้องด าเนินการให้กระจ่างให้ชัดเจนในทุก ๆ เรื่อง คิดว่าในรายละเอียด  
ของแต่ละเรื่องในการซ่อมนั้นกองทัพเรือก็คงจะได้ชี้แจงให้กับท่านพี่น้องประชาชนได้ทราบ
ในโอกาสต่อไป เรื่องนี้ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องท่ีพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านสมาชิกเอง 
ก็ให้ความส าคัญเช่นเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้สั่งการให้กองทัพเรือ
ด าเนินการให้ชัดเจน เพื่อท่ีจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความมั่นใจว่ากองทัพเรือนั้น 
จะปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
   เรื่องท่ี ๒ ท่ีท่านสมาชิกท่านได้กล่าวถึงเรื่องของสวัสดิการของกองทัพบก 
เรื่องสวัสดิการนั้นต้องกราบเรียนว่าเป็นเรื่องท่ีท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
กลาโหม ท่านก็ได้สั่งการเป็นนโยบายในเรื่องท่ีจะดูแลก าลังพล ในเรื่องของสวัสดิการ  
เร่ืองของการด าเนินการท่ีจะท าให้ก าลังพลนั้นสามารถท่ีจะใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข อย่างไรก็ตามก็ได้เน้นย้ าให้ทุกส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมในการด าเนินการ  
จัดสวัสดิการนั้นจะต้องด าเนินการให้อยู่ในธรรมาภิบาลแล้วก็โปร่งใสเป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีท่ีมีการร้องเรียนเกิดขึ้นด้วยความบกพร่อง ผิดพลาดหรือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจะต้องให้ 
หน่วยนั้นได้ด าเนินการตรวจสอบ สอบสวนและด าเนินการลงโทษกับผู้ท่ีกระท าความผิด  
 

 - ๒๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๐๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๕๘/๑ 
 
เร่ืองของสวัสดิการนั้นทุกเหล่าทัพ ทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมก็สามารถด าเนินการได้
โดยภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการในปี ๒๕๔๗ และระเบียบ
ของแต่ละเหล่าทัพให้สอดคล้องกับระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งการด าเนินการกรณี 
ท่ีโคราชหลังจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้น ท่านรัฐมนตรีก็เสียใจกับผู้ ท่ีเสียชีวิตต่อกรณีนี้  
และผู้ ท่ีบาดเจ็บ หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้สั่งการให้กองทัพบกนั้นได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แล้วก็ในการด าเนินการนั้นก็ได้มีการลงโทษตามระเบียบของทางราชการ 
ผู้กระท าความผิด ๒๓ นาย มีท้ังปลดออกจากราชการ มีท้ังปรับย้ายด ารงต าแหน่ง  
มีท้ังงดบ าเหน็จประจ าปีตามความผิดในแต่ละส่วนงาน ในแต่ละการปฏิบัติงาน แล้วก็  
มีการปรับในเรื่องของสวัสดิการบางส่วนในการท่ีจะกู้เงินสวัสดิการนั้นก็จะต้องไปด าเนินการ
ร่วมกับทางสถาบันการเงินเพื่อให้มีความรอบคอบแล้วก็ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
ส าหรับเหตุการณ์การร้องเรียนในกรณีท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวนั้น เมื่อมีร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น  
มาท่ีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งการให้กองทัพบกเข้าไป
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบตามท่ีน าเรียนว่าก็มีการ 
ย้ายออกจากต าแหน่ง มีการด าเนินการนายทหาร ๒ ท่านนั้น ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ ป.ป.ช. ขออนุญาตกราบเรียนว่าในเรื่องของสวัสดิการ เรื่องของการ
ด าเนินการท้ังหมดในหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพนั้น ขออนุญาตกราบเรียน
นโยบายท่านรัฐมนตรีและเมื่อการด าเนินการนั้นไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบก็จะมีการลงโทษ
อย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางวินัยครับ ขอบคุณครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ 
ต่อไปดอกเตอร์นิยม เวชกามา แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น ท่านไชยา พรหมา นางสาววารีรัตน์ 
สิริธัญญ์สกุล  คุณศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ  คุณอภิชาติ ศิริสุนทร  คุณสมชาย ฝั่งชลจิตร  
เรียนให้ทราบล่วงหน้านะครับ เชิญดอกเตอร์นิยมครับ 
   นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ กระผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๒  
พรรคเพื่อไทย ผมต้องขอขอบพระคุณผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร คุณหมอชลน่าน  
ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส.ส. พรรคเพื่อไทยท้ังหมด และ ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 
ท่ีน าเสนอญัตติอภิปรายท่ัวไปเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๕๒ แห่งรัฐธรรมนูญ 



๕๐๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๕๘/๒ 
 
ท่ี เปิดโอกาสให้ผมได้อภิปรายญัตติตรงนี้ เพราะมันเป็นเรื่ องซึ่ งผมต้องสอบถาม  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ในส่วน
เกี่ยวข้องกับส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ท่านประธานครับ ผมต้องสอบถาม
นายกรัฐมนตรีท่ีชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามา
บริหารประเทศในฐานะท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีก ากับ ดูแลส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้สร้างความชอกช้ าเจ็บใจ สร้างรอยแผลให้กับพุทธศาสนิกชนและวงการพระภิกษุสงฆ์ 
อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นพระสายป่า สายชนบท สายพระในเมือง ตลอดถึงพระภิกษุสงฆ์
ท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ จนมีชาวพุทธบางกลุ่มบางพวกกล่าวหาว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
และภรรยา เป็นคนต่างศาสนา นี่คือผมต้องสอบถามท่านนะครับ เพราะมันเป็นเรื่อง 
ซึ่งโดยเฉพาะคนอีสานเขาถามว่าเพื่อนนับถือศาสนาอิหยัง นี่คือค าถาม ------------------------- 
 
                - ๒๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๕๙/๑ 
 
แล้วก็ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็บอกว่าไม่จริงท่านก็นับถือศาสนาพุทธ แต่ว่าตลอด
ระยะเวลาท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ๘ ปีกว่ามานี่ ผมว่าจะ ๙ ปี ท่านหวังอีก ๒ ปี ผมต้อง
สอบถามท่านว่าท่านได้กระท าอันเป็นบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาหรือไม่ เป็นค าถาม ไม่ได้
กล่าวหา ซึ่งโดยความเป็นจริงภัยของพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว พระพุทธเจ้า
บอกว่ าจนปัจจุบันพระองค์บอกว่ ามีภั ยอยู่  ๒  อย่ าง  ภัยภายนอกกับภัยภายใน  
หรืออีกประการหนึ่งท่ีส าคัญท่ีผมต้องถามท่านวันนี้คือภัยศาสนาประการท่ีส าคัญคือภัยจาก
ภาครัฐและผู้ปกครองบ้านเมือง นี่คือมันเป็นข้อเจ็บปวดต่อพวกความศรัทธาหัวใจของ 
ชาวพุทธเป็นอันมาก ผู้ปกครองคือนายกรัฐมนตรีซึ่ ง เป็นผู้มีคุณต่อประเทศชาติ  
พระพุทธศาสนาผู้ปกครองต้องมีทศพิธราชธรรมคือธรรมะของผู้ครองเมือง ผู้ครองนคร  
๑๐ ประการ สั้น ๆ ผมเล่าให้ฟังไม่ได้ยาว ถ้าไม่พูดหลายท่านอาจจะไม่ เข้าใจว่า
ทศพิธราชธรรมคืออะไร ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ คือ ทาน ศีล ปริจจารคะ อาชชวะ  
มัททวะ ตปะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ และอวิโรธนะ รายละเอียดไม่พูดเวลาไม่มี ซึ่งหากการ
บริหารบ้านเมืองของ พลเอก ประยุทธ์ ไม่ได้ยึดถือคุณธรรม ทศพิธราชธรรมเป็นหลักในการ
บริหารหรือปกครองโดยธรรมตามท่ีทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมาธิปไตยหรือธรรมของ
ความถูกต้อง ยุติธรรมเป็นใหญ่ ไม่เอาประโยชน์สุขส่วนตัวมาพูด โดยต้องเห็นแก่  
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ผมถือว่าเป็นการขับเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวข้าม
พ้นวิกฤติ แต่ในทางกลับกันผู้ปกครองท่ีไม่ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมมีความกักขฬะ
ก้าวร้าว อยุติธรรม แสวงหาผลประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาท าให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ 
พระภิกษุสงฆ์ในสังฆมณฑลทุกข์ร้อนทุกหย่อมหญ้า ท่ีขึ้นมาให้เห็นว่าภัยศาสนาจาก
ผู้ปกครองเมืองครับ ท่านประธานครับ ผมต้องสอบถามนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ ประยุทธ์ว่า 
กรณีนี้เป็นการบ่อนท าลายพระศาสนาหรือไม่ การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะปัญหา
ชาวพุทธในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันพระสงฆ์และวัดในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ถูกกระท าย่ ายีจากคนกลุ่มหนึ่งจากการข่มขู่ท าร้าย
ร่างกาย รวมไปถึงการฆ่าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเรื่องนี้จะเห็นผมขึ้นไปในจอแล้วว่าพระรูปหนึ่ง 
ซึ่งเป็นพระท่ีมีชื่อเสียงท าเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของชาวใต้ต้องเอ่ยนาม ท่านพระครูประโชติ
รัตนานุรักษ์  เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก อ าเภอสุ ไหงปาดี  นราธิวาส  
เป็นพระธรรมทูตอาสาสมัครใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ สุดท้ายมาถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม 



๕๐๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๕๙/๒ 
 
ท่ีวัด อันนี้จึงเป็นประเด็นว่าผมต้องถามนายกรัฐมนตรีวันนี้ ซึ่งท่านอาจจะไม่เห็นความส าคัญ 
ในด้านพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นไร แต่ชาวพุทธท้ังประเทศในวันนี้  ๖๔-๖๕ ล้านคน 
เป็นความเจ็บปวด ผมต้องขอกราบเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปว่าท าไมผมต้องถาม ผมมีเหตุผล  
๔ ประการท่ีต้องสอบถามท่านว่าท่านอยู่ในกระบวนการท่ีท าลายพระพุทธศาสนาหรือไม่  
 

- ๒๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๖๐/๑ 
 
  ประการแรกนายกไม่มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ไม่มีความจริงใจ ไม่ใส่ใจ
ในงานพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปัญหา 
ชาวพุทธใน ๔ พื้นท่ีภาคใต้ ปัจจุบันพระสงฆ์และวัดในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าว 
มีปัญหาจนพระสึก ถูกฆ่า ถูกท าลาย วัดร้าง ไม่มีพระอยู่อาศัย นี่คือประเด็นท่ีผมต้อง 
ถามท่านเนื่องจากเป็นเร่ืองใหญ่ท่านต้องตอบผมให้ได้นี่คือประเด็นท่ี ๑  
   ประเด็นท่ี ๒ ไม่เคารพในหลักนิติรัฐ นิติธรรม ไร้คุณธรรมจริยธรรม ท าให้
การบริหารแผ่นดินผิดพลาด ล้มเหลว บกพร่อง เสียหายอย่างร้ายแรง มีพฤติกรรม 
ปล่อยปละละเลยให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์ เสียหายของพี่น้อง
ชาวพุทธโดยละเว้น เพิกเฉย ทุจริตในภาครัฐ ท้ังนี้เพราะประโยชน์ของตนเอง ขอสไลด์ 
(Slide)  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  จึงเป็น 
ประเด็นว่าการฉ้อโกงศาสนสมบัติกลางตลาดเฉลิมโลกสี่แยกประตูน้ า ซึ่งเป็นเรื่องท่ี ป.ป.ช. 
รับเรื่องไปตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจคราวท่ีแล้ว เป็นการฉ้อโกงท่ีชาวพุทธเสียหาย  
อย่างยิ่งใหญ่คือฉ้อโกงศาสนสมบัติกลางตลาดเฉลิมโลกสี่แยกประตูน้ า เล่าละเอียดตอนหนึ่ง
เดี๋ยวไม่เข้าใจเพื่อทวนความจ า ท่ีดินตรงนี้เมื่อ ๙๒ ปีก่อนเมื่อปี ๒๔๗๓ คณะสงฆ์ส่วนกลาง
ไปซื้อท่ีดินท าโรงไฟฟ้าเนื้อท่ี ๒๒ ไร่ ต่อมามีการตัดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ผ่านเป็นสี่แยก
ประตูน้ า แผ่นดินจึงแยกเป็นฝั่งเหนือ ฝั่งเหนือมีบริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เช่าท าสรรพสินค้าพาราเมียมและโรงแรมเบเกอรีนั้นไม่มีปัญหา มีปัญหาตรงท่ีว่าฝั่งใต้ 
มีจ านวน ๕ ไร่ ๒ งาน ๕๙ ตารางวา มีการพัฒนาแหล่งอาคารพาณิชย์ชื่อตลาดเฉลิมโลก 
เป็นท่าคลองแสนแสบ ข้าวมันไก่ประตูน้ า ตรงนี้แหละครับ ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากการได้ลงนาม ผอ. เก่าเช่าสถานท่ีตลาดเฉลิมโลกเป็น
บริษัท พร็อพแม็กซ์ จ ากัด มูลค่า ๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๔๐ ปี ท้ัง ๆ ท่ีอัยการสูงสุด 
ได้ทักท้วงแล้วว่าคู่สัญญาเดิมบางรายซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์จะครบสัญญาในปี ๒๕๖๘  
ยังไม่หมดสัญญายังไม่อาจส่งมอบท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายใหม่ได้ แต่อดีตผู้อ านวยการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยังยืนยันท าสัญญาเช่าให้รายใหม่ ท่านประธานครับ 
พฤติกรรมแบบนี้ เป็นกลางฉ้อโกงศาสนสมบัติกลางตลาดเฉลิมโลกสี่แยกประตูน้ า  



๕๐๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๖๐/๒ 
 
เป็นการเอื้อนายทุนให้ใช้สิทธิในท่ีดิน มีเจตนาชัดเจนท่ีนายกรัฐมนตรีให้พรรคพวกของตัวเอง
เข้ามาเป็นบ่อนท าลายพระพุทธศาสนา ท่านประธานครับ มันเป็นเรื่องท่ีผมต้องพูด 
   ประการท่ี ๓ คือการใช้ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการศึกษาของ
พระสงฆ์มีความจ าเป็น มีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ออกมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
   (นายภาคิน สมมิตรธนกุล ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  รอสักครู่ครับ 
มีท่านสมาชิกประท้วง ประท้วงเรื่องอะไรครับ ผิดข้อบังคับข้อไหนครับ เชิญครับ 
 

- ๒๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๖๑/๑ 
 
  นายภาคิน สมมิตรธนกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ภาคิน 
สมมิตรธนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ขอประท้วง 
ผู้ท่ีก าลังอภิปรายอยู่ในขณะนี้ ท่านก าลังใส่ร้ายผู้อื่น ท่านก าลังจะผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙  
ใส่ร้ายผู้อื่น ท่านแจ้งว่านายกรัฐมนตรีส่งคนมาฉ้อโกง มาท าการทุจริตคอ ร์รัปชัน อันนี้ 
มันพิสูจน์ได้ตรงไหนยังไม่เห็นเลยว่าตรงไหนท่ีจะมีเจ้าหน้าท่ีคนไหนท่ีมาฉ้อโกงอะไรครับ  
ผมขอให้ท่านถอนค าพูดเรื่องการฉ้อโกงว่านายกรัฐมนตรีส่งคนมาฉ้อโกง อันนี้มันผิดข้อบังคับ
การประชุมครับ ขอให้ผู้ท่ีก าลังอภิปรายอยู่ช่วยถอนด้วยครับท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวประธาน
วินิจฉัยนะครับ ผมก็ฟังท่านนิยมอภิปรายอยู่  ท่านนิยมวันนี้อภิปรายมาตรา ๑๕๒  
คือสอบถาม เขามีข้อสงสัยในใจเขาก็สอบถาม อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับ ดังนั้นการสอบถาม 
การตั้งข้อสงสัย มันก็ใกล้เคียงกันกับข้อกล่าวหา ส่วนเรื่องผิดหรือถูกมันยังไม่มีใครพิสูจน์ 
ได้หรอกครับ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะมาตอบเอง เชิญครับ 
   นายภาคิน สมมิตรธนกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานดูสไลด์ (Slide) 
ฉ้อโกงสมบัติ ท่านดูสิครับ อย่างนี้มันก็เสียหายแล้วครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือเขาสงสัย
อย่างนั้น 
  นายภาคิน สมมิตรธนกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอให้ถอนและเอาสไลด์ 
(Slide) อันนี้ลงนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออย่างนี้ 
ก็คงไม่ให้ถอนหรอกครับ เพราะท่านนิยมคิดอย่างนั้นก็สอบถามมาอย่างนี้ ถ้าหากว่า
ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะมาตอบเองครับ เชิญท่านนิยม 
อภิปรายต่อครับ 
   นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นิยม เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพื่อไทย ท่านประธานดูต่อไปว่า
ฉ้อโกงอย่างไร ส าหรับ พ.ร.บ. ปริยัติธรรมออกตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  ๔ ปีแล้วเงินตอบแทน 
เงินเดือนก็ยังไม่ได้ส าหรับผู้สอน นี่คือการไม่ส่งเสริมการศึกษาของปริยัติธร รม ขนาด 
ท่านเจ้าคุณพล คือท่านเจ้าคุณเทศ เจ้าคณะภาค ๖ ต้องออกมาโต้ออกมาแถลงข่าว 



๕๑๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๖๑/๒ 
 
  ประการสุดท้าย คือประการท่ี ๔ พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีท่ีบ่งบอกว่า
บ่อนท าลายพุทธศาสนาและท าลายคณะสงฆ์จนก่อให้เกิดสังฆเภท การท าให้พระสงฆ์
แตกแยกในปัจจุบันนี้คือการรวบอ านาจการปกครองสงฆ์โดยผ่านส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ โดยใช้กลไกส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติย่ ายีกดขี่คอของพระสงฆ์ การใช้
กลไกแห่งพระพุทธศาสนาแห่งชาติใส่ข้อหาท าร้ายกระท าการโดยไม่เคารพย า เกรง 
ต่อคณะสงฆ์ เจตนาให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อคณะสงฆ์ แม้กระนั้นการออกค าสั่งของตน
ให้คนของตัวเองซึ่งตั้งเป็น ผอ. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เอามาเป็นท่ีปรึกษา
ส านักนายกรัฐมนตรีด้านพระพุทธศาสนา นี่แหละคือปัญหามันสืบเนื่องมาจากเมื่อสักครู่ 
จนกระทั่งปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ทางกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่าไม่ด าเนินการจ้างต่อก็ให้
ยกเลิกสัญญาจ้างไปนายกรัฐมนตรีจึงมีค าส่ังยกเลิก ผมถือว่าเป็นการย่ ายี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความไม่ย าเกรงต่อพระสงฆ์เป็นเรื่องท่ีพี่น้องประชาชนชาวพุทธได้เห็นอย่างแท้จริง  
ผมขอยกตัวอย่างว่าคดีเงินทอนวัด คดีปลดเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา  
ไล่พระสงฆ์ออกจากป่า คดีท่ีท าร้ายจิตใจและท าร้ายศรัทธาของชาวพุทธอย่างการปลด 
พระเถระท้ัง ๗ รูปของวัดสามพระยาและวัดสระเกศ พลเอก ประยุทธ์ สั่งให้ต ารวจเข้าไป
จับกุมแต่คดีนั้นเมื่อถึงศาลยกฟ้องหมด จนทุกวันนี้ไม่มีการกระท าใด ๆ เพื่อเป็นการขอขมา
ในสิ่งท่ีตนเองผิดพลาด แถมให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งจับข้อหาแต่งกาย 
เลียนแบบสงฆ์ ดีแต่ว่าความยุติธรรมมันยังมีอยู่บ้าง อัยการมีความเห็นสั่ งไม่ฟ้อง  
แล้วใครรับผิดชอบต่อประเด็นนี้ครับ ----------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๖๒/๑ 
 
ผมต้องกราบเรียนว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ส ารวจตัวเองดู สิว่า 
ท่านได้เคยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัยหรือแม้กระท่ังพระสงฆ์องคเจ้าบ้างไหม มีไหม 
ท่ีผ่านมา ๘ ปี มีแต่ภาพท่ีพระสงฆ์ช่วยกันแชร์ (Share) กันว่อนไปท่ัวท้ังประเทศว่า 
เป็นภาพท่ีนายกรัฐมนตรีกอดไหล่กอดคอ บ้านผมสกลนครถือมากเรื่องนี้ เพื่อนกันยังไม่กล้า
กอดคอพระเลย ท่านนายกรัฐมนตรีกอดคอพระ หรือเป็นภาพตัดต่อ นี่เป็นประเด็นท่ีผมต้อง
ถามว่านายกรัฐมนตรีเป็นชาวพุทธหรือไม่ หรือเป็นคนศาสนาไหน  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านดอกเตอร์ครับ 
ผมก็ดูภาพท่ีท่านเอาโชว์ ผมอยากให้ถอนค าพูดท่ีท่านบอกว่าท่านนายกกอดคอพระ ท่ีจริง
ท่านโอบหลัง ถอนเสีย มันจะเข้าใจผิด 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  ท่านประธานครับ ผม นิยม เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย วิธีในภาพก็แบบนี้ละครับ ไม่ถึงกับ
กอดคอ แต่ว่ากอดข้างหลังเกือบถึงคอ คนบ้านผมเรียกว่ากอดคอแล้วแบบนี้ท่านประธาน  
ผมคงไม่ต้องถอนละกระมังมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร เพราะมันเป็นเรื่องจากภาพ 
จากข้อเท็จจริงถึงออกไปแชร์ (Share) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ใช่ครับ 
ท่านนิยมครับ ระหว่างโอบหลังกับกอดคอมันความหมายต่างกันนะครับ ฉะนั้นท่านพูด  
ให้มันตรง ผมก็ดูจากภาพท่านนี่แหละ ผมก็ไม่เคยเห็น ไม่ได้ไปเห็นนายกกอดท่ีไหนหรอก  
แต่ว่าเห็นในภาพท่านมันเป็นการโอบหลัง ไม่ได้กอดคอ เอาให้ชัดเจน เดี๋ยวมันจะเกิด  
ความเสียหาย จริงอยู่ ถ้าไม่ใช่เราเราก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา พูดอย่างไรก็ได้  
ท่านแก้เสียจะได้อภิปรายต่อครับ  
   นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผมไม่ว่าท่านครับ 
จะถอนก็ได้ ไม่ถอนก็ได้ แต่ผมถอนก็ได้ แต่ว่าภาพนี้ผมอยากให้ประชาชนซึ่งอยู่ทางบ้าน  
ได้เป็นผู้ตัดสินว่าท่านท าถูกหรือไม่ อันนี้คือผมผ่านไปท่านประธานครับ ฉะนั้นท่านนายกครับ  
ผมไม่มีอะไรจะฝากท่านหรอกครับ เพราะเวลาผมมีสั้น ๆ ไม่ได้ฝากท่าน แต่ก็ไม่มีความรู้
อะไรจะฝากท่าน เพราะผมฝากไปท่านก็ไม่ฟังผม ขอให้ชาวพุทธท้ังประเทศได้พิจารณาถึง
พฤติกรรมท่ีนายกคนนี้ได้เหยียบย่ าและย่ ายีศักดิ์ศรีของชาวพุทธให้ทุกข์ตลอดมา ๘ ปีเต็ม ๆ  
 



๕๑๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๖๒/๒ 
 
ปีนี้เป็นปีท่ี ๙ ในสนามเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพี่น้องชาวพุทธ 
ก็สั่งถอดนายกคนนี้ออกไปโดยการใช้บัตรเลือกตั้ง  
   (พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบรีุ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวท่านนิยม 
ก็จะจบแล้วครับ 
   พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  ผมขออนุญาตท่านประธานครับ  
มีถ้อยค าท่ีเป็นลักษณะท่ีไม่สมควร กราบเรียนท่านประธานครับ ผม พันต ารวจโท ฐนภัทร 
กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต ๑ พรรคพลังประชารัฐ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประท้วง 
เร่ืองอะไรครับ 
   พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  ด้วยถ้อยค าท่ีว่า ย่ ายีศักดิ์ศรี
ชาวพุทธ ผมว่ามันเป็นถ้อยค าท่ีมันแรงไปนะครับ ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง เพราะค านี้   
ผมถือว่าผมเป็นชาวพุทธผมเห็นลักษณะของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีท่าทีท่ีเป็นลักษณะ
ท่ีท่านพูดเลยว่าเป็นการย่ ายี  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมเข้าใจแล้ว
ผมขอวินิจฉัยนะครับ 
   พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  ท่านประธานวินิจฉัยครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือค าพูด 
อาจจะแรงอยู่บ้าง แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฝ่ายค้านอภิปรายท่ัวไปเป็นการเสนอ
ความเห็น เป็นการสอบถาม เขามีความรู้สึกอย่างนั้นเขาก็ถามมา แต่ว่าผมฟังแล้วมันก็ไม่ได้ 
มีอะไรท่ีจะผิดข้อบังคับ เชิญท่านนิยมอภิปรายต่อครับ สรุปนะครับ จบแล้ว หมดเวลาแล้ว 
   นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นิยม เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพื่อไทย เอาเถอะ ท่านจะย่ ายีหรือ 
ไม่ย่ ายี พี่น้องประชาชนจะบอกท่านว่าในการเลือกตั้งคราวหน้า ผมอยากจะให้พี่น้อง
ประชาชนท้ังประเทศได้บอกท่านนายกประยุทธ์ให้ท่านกลับไปนอนพักผ่อนท่ีบ้าน  
เลี้ยงหลานเสีย อันสุดท้ายจริง ๆ ท่านประธานครับ ผมฝากธรรมะของพระพุทธเจ้า   



๕๑๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๖๒/๓ 
 
ฐาตุ จีรัง สะตัง ธัมโม ขอให้พระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตย์มั่น  
ชั่วนิรันดร์เทอญ ขอบคุณมากท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านไชยา พรหมา ตามด้วยนางสาววารีรัตน์ครับ เชิญท่านไชยาครับ 
   นายไชยา พรหมา (หนองบัวล าภู)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม ไชยา 
พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวล าภู พรรคเพื่อไทย วันนี้เป็นการอภิปราย
ท่ัวไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ซึ่งเป็นการอภิปรายซักถามข้อเท็จจริง 
พร้อมท้ังเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ----------------------- 
 

 - ๒๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๖๓/๑ 
 
ดังนั้นสิ่งท่ีผมจะอภิปรายต่อไปนี้เป็นการท าหน้าท่ีในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบ และเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณ ของสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ  
เมื่อได้พบข้อพิรุธ ข้อบกพร่อง ซึ่งไม่อาจจะปล่อยปละละเลยไปได้ เพราะถ้าหากว่า 
ปล่อยปละละเลยไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองอันใหญ่หลวงในอนาคต 
ดังนั้นสิ่งท่ีกระผมท าหน้าท่ีในวันนี้จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นท่ีตั้ง ไม่มีอคติเป็นการส่วนตัวใด ๆ ท้ังสิ้นกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะรับฟังด้วยเหตุผลโดยปราศจากอคติ เพราะนี่คือการท าหน้าท่ีในฐานะ
เป็นผู้ตรวจสอบ ต่างคนต่างท าหน้าท่ี ท่านเป็นฝ่ายบริหาร ผมเป็นฝ่ายตรวจสอบ ผมจึงต้อง
ท้วงติงเพื่อน าไปสู่ของการแก้ไขปัญหาต่อไป ผมก าลังท่ีจะพูดถึงโครงการการจ้างให้บริการ
ระบบอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารขึ้นเคร่ืองของบริษัท ท่าอากาศยาน จ ากัด (มหาชน) 
หรื อ เ อ โ อ ที  (AOT) ร ะบบนี้ เ รี ย ก ว่ า ร ะบบซี ยู พี พี เ อส  (CUPPS)  คอมมอน  ยู ส  
พาสเซนเจอร์ โพรเซสซิง ซิสเตม (Common use Passenger Processing System) ติดตั้ง
ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิมูลค่างาน ๘,๖๑๙ ล้านบาท และติดตั้งในอีก ๕ สนามบิน ได้แก่ ภูเก็ต 
ดอนเมือง หาดใหญ่ เชียงใหม่ และสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มูลค่า  
๗,๖๐๒ ล้านบาท รวม ๒ โครงการนี้ ๑๖,๒๒๑ ล้านบาท ก่อนอื่นผมต้องขออธิบายว่า 
ระบบนี้มีความจ าเป็นอย่างไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
สนามบินสุวรรณภูมิอย่างไร การพัฒนาศักยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิถือเป็นยุทธศาสตร์
อันส าคัญของประเทศท่ีเริ่มต้นตั้งแต่สมัยอดีตท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบินเพื่อท่ีจะให้ไทยนั้นเปิดประตู
ประเทศสู่นานาชาติท่ีเรียกว่าอินเตอร์เนชันนัลเกตเวย์ (International Gateway) อีกท้ังยัง
มีเป้าหมายในการพัฒนาสนามบินไปสู่ศูนย์การบินของอาเซียน (ASEAN) และยังต้องการให้
จะเป็นทางเลือกแรก ๆ ของผู้โดยสารท่ีจะใช้ฐานของสุวรรณภูมินั้นเป็นฐานในการเปลี่ยน
เครื่องไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) อีกเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านสนามบินเพื่อให้มีความพร้อมเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เป็นการเชื่อมพื้นท่ีเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ ถือว่านี่คือ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเช่นกัน ถามว่าระบบซียูพีพีเอส  



๕๑๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๖๓/๒ 
 
(CUPPS) มีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญอย่างไร ผมขออธิบายว่ามีความจ าเป็นและ  
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมาใช้ในการอ านวย 
ความสะดวกให้กับผู้โดยสารขึ้นเครื่องท่ีสามารถด าเนินการด้วยตัวของผู้โดยสารเอง  
ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีระบบย่อยอยู่ ๖ ระบบ ๑. ก็คือระบบตรวจบัตรผู้โดยสารขึ้นเครื่อง  ๒. ก็คือ
การเช็กอิน (Check In) อัตโนมัติ  ๓. คือการโหลด (Load) สัมภาระหรือโหลด (Load) 
กระเป๋าเองอัตโนมัติ  ๔. ก็คือระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องโดยอัตโนมัติก็คือว่าหลังจาก 
ท่ีได้บอร์ดดิงพาส (Boarding Pass) แล้วจะสามารถเดินไปยังประตูทางออกได้  ๕. ก็คือ
ระบบตรวจสอบและคัดแยกผู้โดยสาร และสุดท้ายก็คือระบบตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล 
ดังนั้นระบบใหม่นี้เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของการให้บริการผู้โดยสารให้มี 
ความสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสารท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต สัญญานี้มีผล  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๗๓ โดยแบ่งระยะเวลา 
ในการด าเนินการอยู่ ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ นั้นจะติดตั้งระบบดังกล่าวนี้ในอาคารผู้โดยสารหลัก
ท่ีเรียกว่าเมนเทอร์มินัล (Main Terminal) และติดตั้งระบบใหม่ ในระยะเริ่มแรกนั้น
ผู้ประกอบการจะต้องเชื่อมระบบใหม่กับระบบเดิมนี้ ไม่ให้มีการสะดุดหยุดลง ให้มี  
ความต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการสะดุดในการใช้งาน ระยะที่ ๑ นั้นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด าเนินการไปแล้ว ---------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๖๔/๑ 
 
ระยะท่ี ๒ นั้นเป็นการติดตั้งระบบเช็กอิน (Check in) อัตโนมัติ และระบบโหลด (Load) 
สัมภาระเองโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความคับคั่งของผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสารหลัก  
หรือเมนเทอมินัล (Main Terminal) พร้อมกับการเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรอง ๑ 
หรือท่ีเราเรียกว่าแซตเทิลไลต์ ๑ (Satellite 1) เพื่อรองรับผู้ โดยสารท่ีเพิ่มขึ้นจาก  
๔๕ ล้านคน เป็น ๖๕ ล้านคนในอนาคต อาคารแซตเทิลไลต์ ๑ (Satellite 1) ขณะนี้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีเคาน์เตอร์เช็กอิน (Counter Check in) แต่จะเปิดให้บริการ
เฉพาะทางออกขึ้นเครื่องเท่านั้น และในระยะท่ี ๒ นี้ต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อน ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ระยะท่ี ๓ เป็นระยะติดตั้งอุปกรณ์ท่ีอาคารส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ 
หรือท่ีเรียกว่านอร์ตเอ็กแพนชัน (North Expansion) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗  
และติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังนั้นการติดตั้งระบบดังกล่าวนี้ 
เป็นการอ านวยความสะดวกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง จึงมีความจ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
สะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร เป็นการยกระดับฐานะของสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นท็อปไฟลต์ 
(Top Flight) ให้เป็นท็อปเทน (Top Ten) ของโลก เพราะระบบดังกล่าวนี้จะมีซอฟต์แวร์ 
(Software) ท่ีสามารถเชื่อมระบบของทุกสายการบิน ทุกสนามบินท่ัวโลก สามารถเช็กอิน 
(Check in) พร้อมกัน พร้อมท้ังโหลด (Load) กระเป๋าโดยตัวผู้โดยสารเองได้ ถามว่า
สนามบินเล็ก ๆ จ าเป็นไหม ไม่จ าเป็นครับ เพราะมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกอยู่แล้ว 
แต่ส าหรับสนามบินใหญ่ ๆ อย่างสุวรรณภูมินั้นจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อท่ีจะช่วยให้เกิดความ
รวดเร็ว ลดการคับคั่งในสนามบินได้ ถามว่าประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนนี้ไหม 
ตอบได้เลยว่าประชาชนไม่ต้องจ่ายอะไรเลย แต่คนท่ีได้รับประโยชน์ก็คือสายการบิน ดังนั้น
สายการบินไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม ไม่ต้องมีเคาน์เตอร์ เช็กอิน (Counter Check in) เพิ่ม  
สายการบินจะเป็นคนจ่ายให้กับ บริษัท การท่าอากาศยาน และการท่านั้นมีหน้าท่ีในการหาคน
มารับสัมปทานไปด าเนินการระบบ แต่ถ้าหากว่าสายการบินดังกล่าวจะผลักภาระต้นทุนนี้  
ไปให้กับผู้โดยสาร ก็เป็นหน้าท่ีของกรมการบินพลเรือนจะต้องไปดูต้นทุนของแต่ละ 
สายการบินตามข้อตกลงว่าจะอนุญาตให้คิดราคาค่าผู้โดยสารอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อประชาชน ผมขออธิบายระบบติดตั้งดังกล่าวนี้ให้ท่านประธานได้เข้าใจง่าย ๆ ตามนี้ครับ 
ทีนี้ดูเหมือนว่าสายการบินก็ได้ประโยชน์ การท่าก็ได้ประโยชน์ในฐานะผู้พัฒนาระบบ  
แล้ ว เอกชนก็ ได้ ประ โยชน์ จากการได้ ง านดั งกล่ า วนี้ ไปท า  ก็ ไม่ น่ า ท่ี จะมี อะ ไ ร 



๕๑๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๖๔/๒ 
 
ท่ีผิดแปลกแตกต่างไป แต่จากการท างานของคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณท่ีผมเป็น
ประธานอยู่นี้พบว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวนี้มันมีข้อพิรุธท่ีเป็นสาระส าคัญดังนี้ครับ  
  ๑. เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก อีกท้ังการท าสัญญาจ้าง 
ดังกล่าวนี้พบว่าเป็นสัญญาท่ีขาดความรอบคอบ อีกท้ังรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญานั้น 
บ่งชี้ให้เห็นได้ชัดว่าเสียเปรียบเอกชนอย่างเห็นได้ชัด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
ก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อ 
ผลประกอบการของบริษัท ท่าอากาศยาน จ ากัด (มหาชน) หรือเอโอที (AOT) และกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของรัฐท่ีควรจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
กระทรวงการคลัง ท่านประธานดูว่าในสไลด์ (Slide) นั้นผมได้แสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 
ในบริษัท เอโอที (AOT) จะเห็นได้ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน รวมท้ัง 
รัฐถือหุ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นส านักงานประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุภักษ์ ๑ กองทุน
วายุภักษ์ ๒ รวมแล้วสัดส่วนนี้รัฐถือหุ้น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ เอกชนถือหุ้น ๒๕ เปอร์เซ็นต์  
การเปิดประมูลโครงการนี้เริ่มด าเนินการปลายปี ๒๕๖๒ ช่วงนั้นโควิด (COVID) ก าลังมา  
เราก าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ส่วนการลงนามในสัญญานั้น
เริ่มต้นในปี ๒๕๖๔ มีข้อแตกต่างกันก็คือระบบเก่าจะสิ้นสุดสัญญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ระบบเก่าคือระบบเดิมนั้นเป็นระบบของการจ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษาระบบ  
แล้วการท่าจ่ายค่าจ้างเขาเรียกว่าฟิกซ์คอสต์ (Fixed Cost) คือจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนคงท่ี
ตลอดอายุสัญญาต่อทีละ ๕ ปี  ๕ ปี ครับ ----------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๒๖๕/๑ 
 
ส่วนระบบใหม่ เป็นระบบการจ้างให้บริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง มีระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๗๓ เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนเองและเป็นผู้ด าเนินการให้บริการผู้โดยสาร 
ขึ้นเครื่อง การท่าเป็นผู้ว่าจ้างแล้วจ่ายค่าจ้างด าเนินการภายใต้สัญญา แต่สิ่งท่ีมันมีข้อพิรุธ  
และผิดสังเกตท่ีผมคิดว่าเกิดความเสียหายนั้นก็คือว่ามันเป็นการค้ าประกันรายได้   
๙๐ เปอร์เซ็นต์ของจ านวนผู้โดยสารท่ีมาขึ้นเครื่องในแต่ละปี ผมให้ท่านประธานดูสไลด์ 
(Slide) ว่าเป็นตารางเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารตามสัญญา นี่คือข้อพิรุธท่ีผมคิดว่า 
มันผิดสังเกต การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้กฎหมาย อยู่ภายใต้
กฎระเบียบ อยู่ภายใต้ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ๒๕๖๐ และระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ เช่นกัน การด าเนินการครั้งนี้เอโอที (AOT) ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการคัดเลือกตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๕๖ (๑) แล้วก็ (ข) ท่ีระบุไว้ว่า 
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีท่ีพัสดุท่ีต้องการนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะพิเศษหรือซับซ้อน  
หรือต้องผลิต จ าหน่าย ก่อสร้างหรือผู้ให้บริการนั้นเป็นผู้ประกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ  
หรือมีความช านาญพิ เศษ มี ทักษะสู งนี่ คื อข้อยก เว้น  มีการก าหนดราคากลาง 
โดยกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางมาชี้แจงว่าการสืบราคานั้นสืบราคา
จากผู้ ให้บริการท่ีเรียกว่าเซอร์วิ สโพรไวเดอร์  (Service Provider)  จ านวน ๓ ราย  
และจ านวน ๓ รายนี้ จะต้องเป็นบริษัทท่ีมีผลงานบริการในท่าอากาศยานท่ีมีผู้โดยสาร
มากกว่า ๔๕ ล้านคนต่อปี ซึ่งบริษัทดังกล่าวนี้มีการอ้างอิงจากสถิติของเอซีไอ (ACI) นั่นก็คือ
แอร์พอร์ต เคาน์ซิล อินเตอร์เนชันนัล ๒๐๑๘ (Airports Council International 2018)  
และในการค านวณค่าจ้างให้บริการดังกล่าวนี้ตามสัญญา มีการประเมินจ านวนผู้โดยสาร  
ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปีตามสไลด์ (Slide) ท่านประธานท่ีเคารพครับ กรมบัญชีกลางได้ยืนยันว่า
การคิดราคากลางของการคิดค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวนี้เป็นไปตามฝ่ายกลยุทธ์ขององค์กร
ของการท่าเป็นผู้เสนอให้กับกรมบัญชีกลาง ในการออกประกาศเชิญชวนให้ผู้เสนอราคานี้  
ได้เข้ามาแข่งขันราคาเมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ปัญหามันเกิดขึ้นคืออะไรครับ หลังจากการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง ๗ วัน เราล็อกดาวน์ (Lockdown) กันท้ังประเทศ เรามีการปิด
การจราจรทางอากาศ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการท่าต้องย่อมรู้ดีกว่าท่ีอื่นว่าสนามบิน 
จะถูกปิด จะไม่มีผู้โดยสารเดินทาง แต่การท่ากลับไปเซ็นสัญญาค้ าประกันรายได้ให้เอกชน  



๕๒๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๒๖๕/๒ 
 
ถามว่าท าเพื่ออะไร ผมถือว่านี่คือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศอย่างใหญ่หลวง  
ตัวเลขประมาณการจ านวนผู้โดยสารแต่ละปีนั้น กรมบัญชีกลางในฐานะผู้ก ากับระบบในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เหตุผลว่าเป็นการเสนอของการท่าและมีการคิดประมาณการภายใต้
เงื่อนไขท่ีมีข้อจ ากัด หมายความว่าปริมาณจ านวนผู้โดยสารท่ีเกิดขึ้นนั้นคิดภายใต้การเปิดใช้
อาคารส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือท่ีเรียกว่านอร์ธเอ็กซ์แพนชัน (North Expansion) 
อย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๖๗ ถามว่าในขณะนี้นอร์ธเอ็กซ์แพนชัน (North Expansion)  
หรือส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนืออยู่ท่ีไหนครับ ยังไม่ด าเนินการก่อสร้างเลย แต่ท าไมจู่ ๆ 
การท่ารู้ ท้ังรู้ว่าจะต้องปิดสนามบิน จะต้องล็อกดาวน์ (Lockdown) ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
การท่ารู้อยู่แล้วว่าต้องปิดสนามบิน แม้แต่ประชาชนท่ัวไปก็รู้ว่าตอนนั้นโควิด (COVID)  
ก าลังระบาด คนกลัวการขึ้นเครื่อง คนไม่เดินทาง คนไม่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน 
เพราะคนกลัว แต่ท าไมการท่าถึงยอมไปเซ็นสัญญาค้ าประกันหลังจากท่ีล็อกดาวน์ 
(Lockdown) ไม่มีการเดินทางเข้าออกภายในประเทศหลังจากการประกาศเพียง ๗ วัน
เท่านั้น ด้วยการการันตี (Guarantee) ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของจ านวนผู้โดยสารในแต่ละปี 
 
                - ๒๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๖๖/๑ 
 
ปรากฏว่าใน ๒ ปีแรก ปี ๒๕๖๔  ปี ๒๕๖๕ ตามสัญญา ไม่มีผู้โดยสารเดินทางเลยแต่การท่า
ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับเอกชน ๒ ปีมาแล้ว ๒ ปีจ่ายไปถึง ๑,๓๐๐ ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่าย 
กินเปล่า นอกจากนั้นการท่ายังไม่มีรายได้เข้ามาด้วย แต่การท่าต้องจ่ายให้กับเอกชน  
เท่ากับว่าเอกชนได้เงินไปฟรี ๆ ๑,๓๐๐ ล้านบาท ใน ๒ ปีท่ีผ่านมา เอกชนเขาก็สบายสิครับ 
เขาได้คอนแทกต์ (Contact) จากการท่า เขาได้สัญญากับการท่า แล้วการท่าได้จ่ายเงิน
ออกไปโดยท่ีไม่มีผู้โดยสารเขาก็เอาเงินเหล่านั้นมาลงทุน ตลอดท้ังโครงการ ๑๐ ปี มูลค่า 
๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ผลตอบแทนการท่าได้เท่าไรครับ ได้เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แบบนี้
ถ้าไม่เรียกว่าค่าโง่แล้วจะเรียกว่าอะไร กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่สูญเสียรายได้  
ท่ีเป็นจริงในรูปแบบของเงินปันผลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นในเอโอที (AOT) หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น 
ส านักงานประกันสังคม กองทุนวายุภักษ์ ตลอดจนผู้ถือหุ้นท่ีเป็นท้ังนิติบุคคลและบุคคล
ธรรมดาท่ีซื้อหุ้นของเอโอที (AOT) ในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนโบนัสของพนักงานเอโอที 
(AOT) ผมค านวณตัวเลขคร่าว ๆ หายไปเกือบ ๒๐-๓๐ เดือนเป็นอย่างน้อย เม็ดเงินเหล่านี้
ได้หายไปจากระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถามว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ ผมมีค าถามไปยัง
รัฐบาล มีค าถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เอโอที (AOT) ในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานในก ากับของท่านท าไมไม่ใช้วิธีการให้สัมปทานเอกชน ท าไมถึงต้องเลือกตั้ง  
เลือกวิธีการคัดเลือก แล้วใช้ระบบการจ้างบริการโดยให้เอกชนลงทุน เอกชนลงทุนแล้ว 
เอโอที (AOT) เป็นคนจ่ายค่าจ้างให้ท าสัญญา ๑๐ ปี โดยการค้ าประกันรายได้ว่าแม้จะไม่มี
ผู้โดยสารมาก็ตาม แต่อย่างน้อย ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เอโอที (AOT) จะชดเชยให้กับบริษัทเอกชน 
  ทีนี้มาดูว่าจ านวนผู้โดยสารตามจริงนั้นเป็นอย่างไร ท่านประธานดูสไลด์ 
(Slide) ครับ ผมแสดงให้เห็นว่าในปี ๒๕๖๔ มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามา  
๓๒ ล้านคน นั่นคือเหตุการณ์หลังจากโควิด (COVID) มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสาร 
มาเมืองไทย ๓๒ ล้านคน จริ ง  ๆ แล้ว เขามาเท่าไรครับ ๕,๐๐๐,๐๐๐ คนครับ  
ใน ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๕ คาดการณ์ว่าจะเข้ามา ๓๕ ล้านคน แต่เข้ามาจริง ๆ เพียง 
๑๐ ล้านคน ปี ๒๕๖๖ คือปีนี้ตั้งเป้าไว้ท่ี ๕๕ ล้านคน มาจริงเท่าไรยังสรุปตัวเลขไม่ได้ 
เพราะว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ ต้องดูปลายปี แต่ ๒ ปีมานี้ ปี ๒๕๖๔ กับปี ๒๕๖๕ ถึงแม้ว่า
ผู้โดยสารจะมา ๕,๐๐๐,๐๐๐ คนก็ตาม เอโอที (AOT) ต้องจ่ายให้กับบริษัทเอกชน 
ในปี ๒๕๖๔  ๖๐๗ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ จ่ายไป ๖๖๒ ล้านบาท ปี ๒๕๖๖ คาดการณ์ว่า 



๕๒๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๖๖/๒ 
 
จะมา ๕๕ ล้านคน ถ้ามาต่ ากว่า ๕๕ ล้านคน เอโอที (AOT) ก็ต้องจ่ายให้กับเอกชนอีก  
๑,๐๔๐ ล้านบาท ตามเอกสารท่ีลงนามในสัญญา จากการประมาณการดังกล่าวนั้น 
ในปี ๒๕๖๗ มีการคาดการณ์ว่าผู้โดยสารจะมาถึง ๗๘ ล้านคน โดยการเปิดการใช้งานอาคาร
เต็มรูปแบบ ท่ีเรียกว่านอร์ธเอ็กซ์แพนชัน (North Expansion) ผมยังถามว่าแล้วนอร์ธ 
เอ็กซ์แพนชัน (North Expansion) สร้างหรือยัง ค าตอบคือยังไม่สร้างครับ เพราะเหตุใด  
๑. เจอสถานการณ์โควิด (COVID)  ๒. ยังต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓. ไม่อยู ่
ในแผนแม่บทเดิมท่ีเขียนไว้  ๔. ต้องรื้อระบบสาธารณูปโภคท่ีอยู่ใต้ดินท้ังหมดครับ ท้ังไฟฟ้า 
น้ าประปา ท่อน้ ามัน และจะต้องเชื่อมระบบใหม่กับระบบเก่าให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
และ ๕. ยังไม่มีแผนรองรับรายการดังกล่าวนี้เลย 
  ทีนี้มาดูการค้ าประกันเอกชนครับ การค้ าประกันเอกชน ๙๐ เปอร์เซ็นต์นั้น
เอโอที (AOT) ต้องมาแบกรับความเสี่ยงจากภาวะผันผวนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตกับ
สถานการณ์ท่ีไม่สามารถจะคุมได้ เช่น เกิดการแพร่ระบาดของโรคใหม่ เกิดภาวะสงคราม 
ถามว่าการค้ าประกันรายได้ท าให้เอกชนไม่ต้องแบกรับภาระความเสี่ยงในการขาดทุนนั้นเลย 
เปรียบเทียบง่าย ๆ ครับ สมมุติว่าท่านประธานมีห้องแถวอยู่ ๒ คูหา ท่านประธาน 
ให้เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-eleven) เขาเช่า แต่ท่านประธานไปท าสัญญากับเซเว่น-อีเลฟเว่น  
(7-eleven) ว่าถ้าเดือนหน้าหรือปีหน้าขายได้ต่ ากว่าเดือนละแสนบาท ท่านประธานบอกว่า
จะชดเชยให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือเดือนที่ ๒ ขายต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านประธานก็จะ
ชดเชยให้เขาครบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๖๗/๑ 
 
ถามว่าท่านประธานสติปัญญายังดีอยู่หรือเปล่า ถ้าหากว่าเป็นเอกชนธรรมดาผมไม่ว่าครับ 
แต่นี่เอโอที (AOT) มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือรัฐ รัฐถือหุ้นใหญ่ถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ท่านถามผู้ถือหุ้น
หรือยังว่าเขายอมท่ีจะให้เอโอที (AOT) ไปท าอย่างนี้หรือไม่ ถามว่ารายได้ของเอโอที (AOT) 
มาจากไหนบ้างครับ มาจากการให้บริการอยู่ ๒ อย่าง ก็คือ ๑. รายได้จากกิจการการบิน  
ค่าจอดเครื่องบิน ค่าขึ้น-ลงเครื่องบิน ค่าสถานท่ีในการเก็บรักษาเครื่องบิน ค่าบริการผู้โดยสาร
ขาออก ค่าอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อันท่ี ๒ รายได้ท่ีไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน เช่น ค่าเช่า
ส านักงานพื้นท่ี รายได้ท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ดังนั้น 
การท าสัญญาค้ าประกัน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อรายได้ของเอโอที (AOT) ต่ ากว่า 
ความเป็นจริง ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลท่ีกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ได้รับ
ต่ ากว่าความเป็นจริงเช่นกัน ส่งผลไปยังท้ังนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผู้ถือหุ้นของ 
เอโอที (AOT) ในตลาดหลักทรัพย์ ต้องสูญเสียรายได้เป็นจ านวนมหาศาล เม็ดเงินเหล่านี้ 
มีคุณค่าเป็นเม็ดเงินท่ีหมุนในระบบของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมถามว่าท าไมเอโอที 
(AOT) ต้องมาค้ าประกันรายได้ให้เอกชนแทนการให้สัมปทาน เพราะถ้าเอโอที (AOT)  
เลือกการให้สัมปทานแทนการค้ าประกันนั้นเอกชนจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการขาดทุน
นั่นเอง เอโอที (AOT) มีหน้าท่ีในการให้บริการไม่จ าเป็นต้องรับความเสี่ยง เอกชนต่างหาก 
ท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการท่ีมาใช้พื้นท่ีของเอโอที (AOT)  เอโอที (AOT)  ไม่จ าเป็น 
ท่ีจะต้องไปเสี่ยงอะไรเลย ถามว่าการให้ค้ าประกันรายได้อย่างนี้เท่ากับว่าการท่านั้นยกพื้นท่ี
ให้เอกชนใช้ฟรี ๆ ครับ ใช้น้ าฟรี ใช้ไฟฟรี ใช้พื้นท่ีฟรี ท้ัง ๆ ท่ีว่าสิ่งเหล่านี้การท่าควรท่ีจะ  
รับประโยชน์จากการท่ีเอกชนมาใช้พื้นท่ีในการท่า แถมการท่าเองยังมารับความเสี่ยง  
ผลการขาดทุนให้เอกชนแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าจ่ายค่าโง่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปว่าอะไรครับ 
เพราะในสัญญาท่ีเอโอที (AOT) ท าไว้กับเอกชนนั้นระบุว่าในกรณีจ านวนผู้โดยสารต่ ากว่า
หรือเท่ากับ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของตารางประมาณการในปีนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขจ านวนผู้โดยสาร  
๙๐ เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขประมาณการ หมายความว่าเช่นในปี ๒๕๖๔ เอโอที (AOT) 
คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารมา ๓๒ ล้านคน แต่มาจริงเพียง ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน เอโอที (AOT) 
ต้องจ่ายเท่าไรครับ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของ ๓๒ ล้านคน คือ ๒๙ ล้านคน  ๒๙ ล้านคน  
คูณ ๒๐ บาท ค่าด าเนินการตามสัญญาคือ ๒๐ บาทต่อหัว ๒๙ ล้านคน คูณ ๒๐ คือ  
๕๘๐ ล้านบาท ยังไม่รวมแวต (Vat) ถ้ารวมแวต (Vat) แล้วก็คือ ๖๐๗ ล้านบาท จ่ายมาแล้ว  



๕๒๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๖๗/๒ 
 
๒ ปี  ปี ๒๕๖๔ จ่ายไปแล้ว ๖๐๗ ล้านบาท  ปี ๒๕๖๕ จ่ายไปแล้ว ๖๖๒ ล้านบาท ปี ๒๕๖๖ 
ถ้าผู้โดยสารมาไม่ถึง ๕๕ ล้านคน ก็ต้องจ่าย ๑,๐๔๐ ล้านบาท ท่านรู้อยู่แล้วว่าปี ๒๕๖๓ นั้น
เราเจอสถานการณ์โควิด (COCID) แต่หลังจากเราล็อกดาวน์ (Lock down) ประเทศแล้ว
ห้ามการเดินทางท่ัวประเทศ ห้ามการเข้าออก แต่เอโอที (AOT) ท าไมต้องไปเซ็นสัญญา 
ค้ าประกันกับเอกชน อีกท้ังการค านวณจ านวนผู้โดยสารเกินความเป็นจริงนั้นได้น ามาคิดเป็น
ฐานในการค านวณค่ าจ้ าง ให้กับ เอกชน ภายใต้การรองรับของกรมบัญชี กลาง 
กระทรวงการคลัง ผมก าลังถามหาคนท่ีรับผิดชอบว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น
รัฐมนตรีในก ากับ ผู้บริหารเอโอที (AOT) บอร์ดเอโอที (Board AOT) ท่ีได้ท าความเสียหาย
ในคร้ังนี้เกิดขึ้นนั้นท่านจะรับผิดชอบต่อผลความเสียหายนี้อย่างไร ท่านประธานครับ ทีนี้มาดู
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง มีปฏิบัติการลับ ลวง พราง สร้างความชอบธรรมในการเอื้อประโยชน์
ให้กับเอกชนในการประมูลครั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างใช้วิธีการจัดจ้างโดยวิธีการ
คัดเลือก โดยส่งหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ ๓ ราย ----------------------------------------- 
 

- ๒๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๖๘/๑ 
 
ปรากฏว่ามีผู้มาเสนอราคาเพียงรายเดียวครับ คณะกรรมการการจ้างจึงต้องใช้ระเบียบของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อท่ี ๗๕ ท่ีระบุไว้ว่า
หากมีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ตามแต่ถูกเงื่อนไขเพียงรายเดียวให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการจัดจ้างท่ีจะยกเลิกหรือจะไม่ยกเลิกก็ได้ โดยให้เหตุผลว่า  
การด าเนินการครั้งนี้เป็นการจัดหาด้วยความเร่งด่วนและความจ าเป็นท าให้ได้ผู้ชนะท่ีมีการ
คาดการณ์และเป็นไปตามโผท่ีมีการวางไว้ ท่านประธานมาลองดูไทม์ไลน์ (Timeline) ว่า 
การจัดซื้อจัดจ้างเท่ียวนี้เขาด าเนินการอย่างไร วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศว่าโควิด (COVID) เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ วันท่ี ๑๑ 
มีนาคม องค์การอนามัยโลกยกระดับการแพร่ระบาดท่ัวโลกว่าเป็นโรคติดต่อท่ีมีการ  
แพร่ระบาด วันท่ี ๑๘ มีนาคม บอร์ดเอโอที (Board AOT) มีมติเห็นชอบให้จ้างการให้ 
บริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง วันท่ี ๔ เมษายน ส านักงานการบินพลเรือนออกประกาศ 
ห้ามทุกสายการบินบินเข้าออกประเทศไทย วันท่ี ๒๑ เมษายน เอโอที (AOT) ออกหนังสือ
เชิญชวนผู้เสนอราคาจ านวน ๓ ราย วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ส านักงานการบินพลเรือนขยาย
เวลาห้ามเข้าออกประเทศไทยไปอีก ๑ เดือน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด (COVID) อย่างรุนแรงต่อเนื่อง วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชน 
วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม คณะกรรมการบอร์ดเอโอที (Board AOT) รับทราบผลการจ้างในการ
ท าสัญญากับเอกชนในการให้บริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง วันท่ี ๑๑ มิถุนายน เอโอที (AOT) 
เซ็นสัญญาจ้างเอกชนท่ีได้รับการคัดเลือกให้บริการในครั้งนี้ ตามสัญญาเลขท่ี ๖ ซีเอส  
๑-๖๔๑๐๐๑ (6CS 1-641001) มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๗๓ เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี สัญญาจ้าง ๑๒๐ เดือน โดยเอโอที (AOT) นั้นจะจ่ายค่าจ้าง 
เป็นงวด ๆ ด้วยการค้ าประกันรายได้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์จากประมาณการจ านวนผู้โดยสาร 
แต่ละปีคูณด้วยค่าด าเนินการในอัตราหัวละ ๒๐ บาทต่อคน ท าไมต้องค้ าประกันรายได้ครับ 
ท้ัง ๆ ท่ีโควิด (COVID) ก าลังระบาดอย่างรุนแรง ผมถือว่าเรื่องนี้ เป็นความเสียหาย 
อย่างใหญ่หลวง ถือว่าเป็นความผิดพลาดท่ีจะต้องมีคนรับผิดชอบ การท าสัญญา 
ท่ีเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนก่อให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ของรัฐในรูปของเงินปันผล 
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือว่ารายได้ของรัฐนั้นได้ต่ ากว่าประมาณการ 
อย่างแท้จริง ถือว่าเป็นความผิดพลาดในการตัดสินใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ และถือว่า 



๕๒๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๖๘/๒ 
 
เป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐเป็นการกระท าความผิดฐานการละเว้นปฏิบัติหน้าท่ี  
ตามมาตรา ๑๕๗ ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมในฐานะก ากับดูแลบริษัท การท่าอากาศยาน ท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้
ไม่ได้ครับ แต่เรื่องนี้มันมีทางออกขึ้นอยู่ว่าท่านจะกล้าตัดสินใจหรือไม่ ทางออกท่ีผมอยาก
เสนอรัฐบาลและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นก็คือว่า  
  ๑. เจรจากับเอกชนขอแก้ไขสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม อาจจะอยู่ในรูป
ของอนุญาโตตุลาการเพื่อหาทางแก้ไข เพ่ือให้สัญญานั้นมีความรัดกุมมากขึ้น  
  ๒. ส่งสัญญานี้ให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแก้ไข เนื่องจากสัญญา
ดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบของอัยการสูงสุด ดังนั้นในสัญญาข้อ ๑๖ ยังเปิดโอกาส 
ให้สามารถแก้ไขสัญญาได้ โดยในสัญญาได้ระบุไว้ว่าหากภายหลังปรากฏว่ากรณีดังกล่าวนั้น  
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สัญญา 
มีความสมบูรณ์ตามมาตรา ๙๓ (๕) ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างส่งสัญญาให้กับ
ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้ ถ้ากรณีผู้รับจ้างฝ่าฝืน 
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้สัญญานั้นเป็นโมฆะเอกชนไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง 
ความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้นได้ ----------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๖๙/๑ 
 
นี่คือสัญญาท่ีได้เขียนไว้ ดังนั้นผมเรียกร้องไปยังผู้บริหารเอโอที (AOT) ผมเรียกร้องไปยัง
บอร์ดเอโอที (AOT) แนวทางหนึ่งก็คือว่าท่านยอมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจครั้งนี้ 
โดยการยอมรับความผิดพลาดและยอมรับความรับผิดทางแพ่ง แล้วก็ไปขอเคลม (Claim) 
ป ร ะ กั น กั บบ ริ ษั ทป ระ กั นภั ย ก็ คื อ ทิ พยประ กั นภั ย  เ พ ร า ะ เ อ โ อ ที  (AOT)  นั้ น 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ท าสัญญาประกันภัยให้กับผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร 
ตลอดจนบริษัทในเครือ กรณีถูกฟ้องให้รับผิดชอบทางแพ่งวงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้
สัญญายังมีผลบังคับใช้ เราจ่ายค่าเบี้ยประกันปีละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาททุกปี สุดท้ายครับ 
หากผู้รับจ้างไม่ยินยอมให้มีการแก้ไขสัญญาตามท่ีส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้การ
แก้ไข เอโอที (AOT) มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้และเป็นการยกเลิกสัญญาทาส โดยเอกชน 
ไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น ผมได้ชี้ทางออกให้กับรัฐบาล ผมได้ชี้ทางออก
ให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผมได้ท าหน้าท่ีของผมอย่างเต็มท่ีในฐานะ  
ฝ่ายตรวจสอบแล้ว ผมได้ชี้ทางออกแล้วว่าแล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบในฐานะที่ก ากับ
ดูแลบริษัท การท่า หรือเอโอที (AOT) จะตัดสินใจอย่างไร เพราะผมถือว่าเรื่องนี้ 
หากปล่อยไปโดยไม่มีการจัดการอะไรเลย จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง 
ต่อประเทศชาติและในอนาคต และท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไปไม่ได้ ผมได้เสนอ
และหาทางออกให้กับรัฐบาลไปแล้ว ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 
ยกเลิกสัญญาทาสครั้งนี้หรือไม่ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ก่อนท่ีนางสาววารีรัตน์จะอภิปราย ทางท่านรัฐมนตรีหลายท่านขอชี้แจงก่อนนะครับ  
ท่านแรกท่านรองนายกรัฐมนตรี ดอกเตอร์วิษณุ เครืองาม ใช้เวลา ๑๕ นาที ตามด้วย 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ใช้เวลา ๑๐ นาที  
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ท่านสันติ พร้อมพัฒน์ ใช้เวลา ๑๐ นาที 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้เวลา ๑๐ นาทีนะครับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช้เวลา ๒๐ นาที เชิญท่านดอกเตอร์วิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงครับ 
  นายวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม วิษณุ เครืองาม ขอโอกาสชี้แจง ๒ เร่ืองต่อท่านประธานครับ  



๕๒๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๖๙/๒ 
 
   เรื่องแรก ก็คือตามท่ีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้อภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการ ปปง. ๕ คนรวดติดต่อกันมาว่าการแต่งตั้ง ๕ คนนี ้
เริ่ มตั้ งแต่  พลต ารวจเอก ชัยยะ  พลต ารวจโท รมย์สิทธิ์   พลต ารวจตรี  ปรีชา   
พลต ารวจตรี ปิยะพันธ์ จนถึงนายเทพสุ ซึ่งเพิ่งแต่งตั้งไปเมื่อไม่กี่วันนี้ ผิดพลาดไม่ถูกต้อง  
ผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมิฉะนั้นก็มีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีไม่โปร่งใสเกิดขึ้น  
ขออนุญาตกราบเรียนว่าการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง . นั้นไม่เหมือนกับ 
การแต่งตั้งบุคลากรอื่นของรัฐ เริ่มต้นจะต้องน าชื่อเข้าคณะรัฐมนตรี แต่ก่อนท่ีจะมา
คณะรัฐมนตรีก็ต้องผ่านคณะกรรมการคัดเลือกหรือกรรมการสรรหา แล้วก็มาท่ี ครม .  
เสร็จจาก ครม. ถ้าเป็นข้าราชการต าแหน่งอื่นก็น าขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ได้เลย แต่เลขาธิการ ปปง. นั้นเป็นต าแหน่งพิเศษท่ีจะต้องมาท่ีวุฒิสภา ให้วุฒิสภา 
ตั้งกรรมาธิการสอบประวัติ สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่วุฒิสภา  
เมื่อท่ีประชุมใหญ่วุฒิสภามีมติประการใดก็จะเป็นไปตามนั้นคือถ้าให้ตั้งก็ตั้ง ถ้าไม่ให้ตั้ง 
ก็ตกไป ดังท่ีเคยตกมาแล้วบางรายในอดีต ท่านผู้ถามนั้นผมไม่ได้คิดว่ามีเจตนาอะไรเป็นอื่น 
นอกจากดูกระบวนการแล้วรู้สึกมันดูจะลับลมคมใน ความจริงมันไม่ได้ลับลมคมใน 
อะไรหรอกครับ เริ่มตั้ งแต่การแต่งตั้ง พลต ารวจเอก ชัยยะ  เป็นเลขาธิการ ปปง.  
ท่านผู้ตั้งค าถามได้ถามว่าเหตุใดจึงไม่ตั้งตามปกติ เหตุใดจึงไปใช้มาตรา ๔๔ -------------------- 
 
               - ๒๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๗๐/๑ 
 
ค าตอบก็คือขณะนั้นกฎหมาย ปปง. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมันเพิ่งออกมาใหม่แต่ก็ยังไม่ก าหนด 
วิธีการในการสรรหาเอาไว้ เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะหาโดยวิธีใดให้มันถูกต้องตามกฎหมาย  
ด้วยเหตุนี้เองขณะนั้นหัวหน้า คสช. ยังอยู่ มาตรา ๔๔ ยังอยู่ จึงใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ 
แต่งตั้ง พลต ารวจเอก ชัยยะ เป็นเลขาธิการ ปปง . ซึ่งก็เป็นการถูกต้องตามกฎหมาย 
ตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ครั้นเมื่อ พลต ารวจเอก ชัยยะ พ้นจากต าแหน่งไปก็ได้มีการ  
พิจารณาให้เลื่อน พลต ารวจตรี รมย์สิทธิ์ ขึ้นมา เตรียมท่ีจะเป็นเลขาธิการ ปปง. แต่ต่อมา 
ก็ปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหามากมายก็เลยขอให้ท่านออกจากต าแหน่งมาประจ า  
ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในระหว่างนั้นก็ตั้งกรรมการสอบในทางวินัยกันไป ในระหว่างท่ีมี  
การสอบกันอยู่ก็ได้มีการมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ พลต ารวจตรี ปรีชา เป็นผู้รักษาการแทน 
ไม่ใช่เป็นตัวจริง เป็นผู้รักษาการแทนเพราะว่าเป็นรองเลขาธิการอยู่แล้ว ผลการสอบ  
พลต ารวจโท รมย์สิทธิ์ เพิ่งจะออกมาเมื่อเดือนกันยายนนี้เองก่อนท่ีท่านจะเกษียณว่า  
มีความผิดทางวินัยจึงสมกับท่ีได้มีการตั้งกรรมการสอบ แต่ไม่ใช่วินัยร้ายแรงจึงลงโทษ 
ตัดเงินเดือน ส่วน พลต ารวจตรี ปรีชา นั้นท่ีประชุมของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบท่ีจะให้เป็น  
เลขาธิการตัวจริงก็ได้น าเสนอเรื่องเข้ามาสู่คณะกรรมาธิการวุฒิสภาตรวจสอบประวัติ  
และน าเสนอต่อวุฒิสภา ผลปรากฏจากการประชุมวุฒิสภาก็คือไม่ เห็นชอบให้ เป็น  
เลขาธิการ ปปง .  ก็ เป็นอันว่ าตกไป อะไรก็ ไม่ ได้ เป็น ต่อมาก็มีการเสนอแต่งตั้ ง 
พลต ารวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ซึ่งเป็นรองเลขาธิการให้ขึ้นมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
รายนี้ผ่านคณะรัฐมนตรี ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบประวัติของวุฒิสภา ผ่านท่ีประชุม  
วุฒิสภาก็เลยได้เป็นเลขาธิการ ส่วนท่ีว่ามันมีกรณีท่ีไปพัวพันกับตู้ห่าวหรือจีนสีเทาหรืออะไร 
ก็ตามท่ีได้มีการกล่าวหากันนั้นยังไม่ได้ปรากฏข้อมูลใด ๆ ท้ังสิ้นในขณะนั้น แล้วการแต่งตั้ง  
เลขาธิการ ปปง. นั้น มันต้องมีการตรวจสอบซักประวัติกันเป็นเวลานานมากมายในชั้น 
วุฒิสภา ซึ่งท่านผู้นี้ก็ได้ผ่านมาโดยตลอดจนกระท่ังเมื่อพ้นจากต าแหน่งเลขาธิการไป 
ก็ได้เสนอให้เป็นกรรมการ ปปง. และท่ีประชุมกรรมการ ปปง. ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ คน ประกอบด้วยโดยต าแหน่งอีกจ านวนมากคือปลัดกระทรวงอีกสารพัดกระทรวง ก็มีมติ 
เห็นชอบเอกฉันท์ ๑๒ : ๐ ให้ท่านเป็นประธาน ปปง. ท่านก็เป็นประธาน ปปง. ท าหน้าท่ี 
ในส่วนของท่านไป ส่วนในกรณีท่ีต าแหน่งเลขาธิการว่างลง ต่อมาก็ได้มีการพิจารณาให้ตั้ง  
คุณเทพสุ ซึ่งเป็นรองเลขาธิการขึ้นเป็นเลขาธิการ เสนอเรื่องมายังวุฒิสภา วุฒิสภาเพิ่งให้ 



๕๓๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๗๐/๒ 
 
ความเห็นชอบเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วนี้เอง ให้เป็นเลขาธิการ ปปง. ได้ ทุกอย่างก็ด าเนินไปตาม 
ขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติตามปกติ เว้นแต่ในเวลาพิเศษท่ีมีการใช้มาตรา ๔๔ ซึ่งก็เป็น 
การใช้โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ส่วนท่ีจะมีความผิดไปพัวพันไปเกี่ยวข้องกับอะไรนั้น 
เป็นเรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการตรวจสอบซึ่งก็จะต้องสอบกันต่อไป ขณะเดียวกันในชั้นวุฒิสภา 
ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตฝากมายังรัฐบาลหลายข้อเป็นข้อสังเกตท่ีดีท่ีรัฐบาลพร้อมท่ีจะรับไป  
พิจารณา เช่นว่า ไม่ควรท่ีจะตั้งเลขาธิการ ปปง. ไปเป็นกรรมการเลขาธิการ ปปง. อันนี ้
เป็นเรื่องในอนาคตถ้าเห็นชอบกันก็สามารถแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามนั้นได้ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งท่ีเกี่ยวพันกับตัวของผมเองโดยส่วนตัว ท่ีจริงก็ไม่ควร  
ท่ีจะน ามากล่าวในท่ีประชุมแห่งนี้ แต่เนื่องจากเมื่อคืนนี้เวลาสี่ทุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นตั้งประเด็นเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวกล่าวหากระผม โดยกล่าวหาว่าผมนั้น 
ในฐานะท่ีเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ก ากับ  
ดูแลส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ มีพฤติกรรมในการเรียกรับประโยชน์โดยมิชอบ แลกกับการท่ีไปท า 
หน้าท่ีเป็นประธานเปิดประชุมในวันเกิดวันสถาปนาหน่วยงานนั้นแลกกับ เมื่อตอนต้น 
ท่านพูดว่าแลกกับสูท แต่พอพูดไปพูดมาไม่ใช่สูท เพราะมันกลายเป็นชุดไทยพระราชทาน  
คอไทย คอจีนอะไรก็ว่ากันไป แล้วก็มีการฉายตัวอย่างภาพในท่ีประชุมแห่งนี้ ------------------ 
 

 - ๒๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๗๑/๑ 
 
ท่านประธานครับ ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีจริงให้ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ท่ีเรียกว่า ป.ป.ท. และในอดีตเมื่อหลายปีก่อนเมื่อถึงวันสถาปนาของเขาในเดือนมกราคม 
แต่ละปี ผมก็ไปท าหน้าท่ีเป็นประธานในการท าพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจริง มอบโล่รางวัล  
แก่ข้าราชการดีเด่นในวันนั้นจริง กล่าวปาฐกถาปราศรัยชั่วโมงบ้าง ๒ ชั่วโมงบ้างในวันนั้นจริง 
แต่เมื่อ ๓ ปีท่ีผ่านมานั้นด้วยพฤติการณ์ของโควิด (COVID) ส านักงาน ป.ป.ท. งดจัดงาน
ดังกล่าว ผมก็ไม่เคยโผล่ไปในท่ีส านักงานแห่งนั้น แม้กระท่ังเมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม  
เดือนท่ีเพิ่งผ่านมาเป็นวันคล้ายวันสถาปนาปีนี้เอง ผมก็ไม่ได้ไปเพียงแต่บันทึกเทปอวยพร  
เขาไป ๖ นาทีไปเปิดในงาน เพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหตุมีพฤติกรรมว่าไปแล้วแลกกับของขวัญ 
ของช าร่วย จะเป็นสูท จะเป็นเสื้อชุดไทยพระราชทานอะไรก็ตาม หน่วยงานนี้ไม่เคย 
มอบให้กับผมเลย แต่ทีนี้ ท่ีมีการพูดกันออกไปนั้นมันก็มีส่วนจริง ไม่จริง ผสมกันอยู่   
ท่ีต้องกราบเรียนท่านประธานให้เกิดความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยอะไร 
ผมนั้นเมื่อประมาณเดือนกันยายนมีราชการเดินทางไปต่างประเทศท่ีประเทศออสเตรเลีย 
แล้วไปล้มป่วยท่ีนั่นกะทันหันต้องเข้าโรงพยาบาล แพทย์บอกว่าเป็นโรคไตต้องรับการผ่าตัด
ฉุกเฉิน ส่งตัวเดินทางกลับมายังประเทศไทยต้องผ่าตัดที่หน้าท้องเดินสาย แม้กระทั่งเมื่อคืนนี้
ตอนที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายผมก็นอนฟังอยู่กับบ้านโดยสายคาอยู่กับท้อง
ต่อกับเครื่อง เพราะว่าต้องฟอกใช้เวลา ๑๐ ชั่วโมงทุกคืนติดต่อกันมาเป็นดังนี้ ประมาณ  
๕ เดือนเศษ ไม่สามารถท่ีจะลุกขึ้นมาแก้ตัวเมื่อตอนสี่ทุ่มได้ ตรงนี้มันเป็นเหตุส่วนตัวแต่ต้อง
กราบเรียนท่านประธานว่าแพทย์จึงได้แนะน าว่าเมื่อได้ฝังสายเดินสายนั้นไม่ควรท่ีจะใส่เสื้อ
นอกสูทหรือชุดอะไรก็ตามท่ีคาดเข็มขัดรัดทับสายนั้น ซึ่งจะท าให้เป็นอันตรายต่อบาดแผลได้ 
เขาแนะน าให้ใส่เสื้อท่ีปล่อยชายข้างนอก ทีนี้เวลามาท างานท่ีท าเนียบรัฐบาลจะมาใส่เสื้อ
ปล่อยชาย เสื้อฮาวายเดินอยู่ก็กระไร จึงมีค าแนะน าให้แต่งชุดพระราชทาน ผมจึงเป็น
รัฐมนตรี ท่ีนิยมแต่งชุดพระราชทาน จะสังเกตว่าผมไม่เคยแต่งชุดข้าราชการสีกากี  
เพราะจะมีปัญหาในการแต่งกาย ภรรยาผมทราบข่าวก็ไปจัดการซื้อผ้าไหมไทยในงานโอทอป 
(OTOP) เอาไว้เป็นจ านวนมากมายหลายผืน เพื่อท่ีจะไปตัดเป็นชุดไทยสีต่าง ๆ จะคอไทย  
คอจีนอะไรก็ช่าง แต่ส่วนใหญ่คอจะติดตะขอเพื่อให้ดูคับ มิฉะนั้นมันจะหลวมแล้วก็ดู 
โพลกเพลกน่าเกลียด ผมก็เอาผ้ามามอบให้กับเจ้าหน้าท่ีในส านักงานผมซึ่งมีกันอยู่มากมาย
ว่าไปหาร้านในการท่ีจะตัดชุดไทยให้ผมเพื่อจะใส่มาประชุม ครม . วันอังคารหรือ 



๕๓๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๗๑/๒ 
 
วันอื่น ๆ บ้าง ซึ่งในท่ีสุดก็ไปตัดท่ีร้านหนึ่งเพราะมีผู้รับอาสารู้จักไปตัด ค่าตัดนั้นผมจ่าย 
ทุกครั้งไม่เคยมีผู้ใดออกค่าตัดให้แก่ผมเลยครับ อย่างไรก็ตามเมื่อได้ตัดกันมาเรียบร้อย  
ใส่กันไปเรียบร้อยปัญหามันก็ไม่ได้มีอะไร จนกระท่ังมีผู้น ามาอภิปรายเมื่อคืนว่ามีคนจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นตัวกลางวิ่งเชื่อมโยงระหว่างผมกับส านักงานและ 
ผมเรียกรับผลประโยชน์เป็นเสื้อ ผมฟังทีแรกก็ยังไม่จับประเด็นได้หรอกครับ มันเป็นการ
เรียกสินบาทคาดสินบนหรืออะไร แต่ในท่ีสุดเร่ิมต้นจากสูทเปลี่ยนมาเป็นชุดไทยพระราชทาน 
เ ริ่ ม จ า ก เ รี ย ก รั บ  ต อ น ห ลั ง เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ว่ า จ ะ เ รี ย ก ห รื อ จ ะ รั บ ไ ม่ รู้ จ ะ เ อ า ว่ า 
เกิน ๓,๐๐๐ บาทก็แล้วกัน ค่าตัดชุดไทยพระราชทานนั้น ๒,๐๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท  
ตัดท่ีร้าน ๆ หนึ่ง ชื่อขึ้นต้นด้วย ท และผมเองก็ไม่เคยโผล่ไปท่ีร้านนี้ ร้านนี้ตั้งอยู่ท่ี ไหนก็ไม่รู้ 
เพียงแต่เด็กหรือเจ้าหน้าท่ีในห้องของผมท่ีท างานอยู่ด้วยกันเป็นสตาฟ (Staff) นั้นเขารู้จัก 
เขาก็มอบหมายฝากกันไปต่อตัดกันมาผมก็จ่ายค่าตัดทุกครั้งเสมอไป ไม่เคยได้รับสูทหรือ  
ชุดไทยพระราชทานฟรี นอกจากเวลาประชุม ครม. สัญจรไปประชุมท่ีกระบี่ พังงา ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดก็ตัดให้กับ ครม. ท้ังคณะและผู้ติดตาม อันนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมเนียม 
ท่ีกระท าแก่บุคคลท่ัวไปครับ ท้ังหมดไม่มีอะไรท้ังสิ้น ผมไม่เคยได้รับในสิ่ งเหล่านี้   
ท่านจะเรียกจะรับจะแลกกับผลประโยชน์อะไรนั้นมันคงไม่ใช่เป็นชุดไทยพระราชทานหรอก 
 
                - ๒๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๗๒/๑ 
 
จะเป็นแหวน จะเป็นนาฬิกา จะเป็นสร้อยถนิมพิมพาภรณ์ดูจะเข้าท่ากว่าตั้งเยอะตั้งแยะ  
คุ้มกันหน่อยกับชื่อเสียงเกียรติยศท่ีจะมาแลกกันกับในเรื่องนี้ ผมไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้  
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเรื่องขึ้น ๔ ทุ่ม เมื่อเช้านี้เจ้าหน้าท่ีของผมก็ได้ติดต่อไปท่ีร้าน 
ท่ีขึ้นต้นด้วย ท ดังกล่าวซึ่งเขาเป็นคนท่ีน าผ้าไปให้ตัดเป็นชุดให้ผม เจ้าหน้าท่ีท่ีร้าน 
เมื่อเช้านี้เองก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่กี่วันท่ีผ่านมานี้มีชายไทย ๒ คนเอาผ้าไปให้เขาตัด  
ซึ่งไม่ได้ไปจากออฟฟิส (Office) หรือส านักงานของผม และไปขอให้ตัดซึ่งเขาก็คิดค่าตัด 
ตัวละ ๒ ,๕๐๐-๓ ,๐๐๐ บาท ชายไทย ๒ ท่านนั้นก็ขอว่าให้ออกใบเสร็จว่าตัวละ  
๕,๐๐๐ บาท เพื่อว่าเขาจะได้ส่วนต่างจากตรงนี้เวลาไปเบิกจากเจ้านาย และได้พูดกัน 
เพื่อให้ช่างตัดในร้านได้รู้ว่าเจ้านายนั้นชื่อว่า นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
ข้อเท็จจริงนี้ปรากฏขึ้นมาเมื่อเช้านี้ เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็คงจะต้องสืบเสาะแสวงหากัน
ต่อไป ความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวพันกับการบริหารราชการแผ่นดินท่ีไม่ต้องมากล่าว  
ในสภาให้เสียเวลา แต่เมื่อกล่าวแล้วก็คงจะต้องต่อความให้มันยาวสาวความให้มันยืดต่อไป 
และท่านท่ีกล่าวหาก็อาจจะส่งเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศของ ป.ป.ช. ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เร่ืองท่ีไม่ให้ข้าราชการรับประโยชน์ใด
เกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ก็สามารถจะด าเนินการได้ และในส่วนของผมก็จะด าเนินการตาม
ช่องทางท่ีผมคิดว่าสมควรต่อไป จึงขอประทานโอกาสกราบเรียนท่านประธานดังนี้ครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เชิญครับ 
   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผม นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขออนุญาตเรียนชี้แจงในประเด็น  
ในเรื่องของนโยบายและการด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อวาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ก็ได้ชี้แจงไปมากพอสมควรนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องตัวเลขต่าง ๆ ซึ่งจากท่ีรับฟัง 
มาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นก็คงมีหลายเรื่องนะครับ ผมก็จะเลือก
เพียงบางเรื่องเท่านั้นท่ีจะมาเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบนะครับ มีตั้งแต่เรื่องของหนี้สาธารณะ 
เร่ืองของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เร่ืองของการใช้เงินงบประมาณ เร่ืองของการลงทุนโดยตรง  
เรื่องเอสเอ็มอี (SMEs) เรื่องความเหลื่อมล้ า เรื่องของมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ นะครับ  



๕๓๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๗๒/๒ 
 
แต่โดยสรุปนั้นในการด าเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็คงจะมีอยู่  ๒ ประเด็น 
หลัก ๆ ด้วยกัน ท้ังในเชิงวิชาการแล้วก็เชิงปฏิบัตินะครับ คือในเรื่องของอัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจกับในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ๒ เรื่อง ซึ่งถ้าหากเราดูการด าเนิน
นโยบายในช่วง ๓ ปีกว่าท่ีผ่านมานั้นนอกเหนือจากท่ีเราเผชิญกับในเรื่องของสถานการณ์ 
โควิด (COVID) เป็นเวลา ๒ ปีกว่าเกือบ ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๔  ปี ๒๕๖๕ นั้น 
ก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินงบประมาณนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเราไม่สามารถ 
ท่ีจะใช้ในเงินงบประมาณปกติได้ เพราะฉะนั้นเรื่องของแหล่งเงินท่ีจะน ามาใช้ก็มีเพียง 
แหล่งเดียวก็คือเรื่องของการกู้เงินนะครับ ซึ่งก็ได้ออก พ.ร.ก. ๒ ฉบับมาด้วยกัน รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๑.๕ ล้านล้านบาท ซึ่งตรงนี้ก็ท าให้หนี้สาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นมาชัดเจนว่าอันนี้เพ่ิมขึ้นมา
มากกว่าในภาวะปกตินะครับ เป็นก้อนท่ีเราจ าเป็นท่ีจะต้องมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 
ช่วยเหลือในเรื่องของทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเรื่องวัคซีนอะไรต่าง ๆ พวกนี้ 
รวมท้ังในเรื่องของการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) แต่นอกเหนือจากในเรื่องของ  
พ.ร.ก. กู้เงิน ๑.๕ ล้านล้านบาทแล้วก็ยังมี พ.ร.ก. อีกฉบับหนึ่งคือ พ.ร.ก. เรื่องซอฟต์โลน 
(Soft Loan) นั้นเป็นการเฉพาะเลยการท่ีจะเข้าไปช่วยในเรื่องเอสเอ็มอี (SMEs) ในลักษณะ 
อัตราการให้กู้ดอกเบี้ยต่ านะครับ รวมท้ังในเรื่องของกองทุนรักษาเสถียรภาพทางตลาด  
ตราสารหนี้ตลาดทุนนะครับ ซึ่งอันนั้นเราก็ได้ยกเลิกไปแล้วตามมติ ครม. เมื่อวันอังคาร 
ท่ีผ่านมาเพราะไม่มีความจ าเป็น แล้วก็ไม่ได้มีการใช้เงินกองทุนตรงนั้นแต่อย่างใดนะครับ  
 

- ๒๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๗๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นในช่วงของโควิด (COVID) นั้นเราก็ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพยุงในเรื่องของ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นก็เป็นบทบาทหน้าท่ีในเรื่องของนโยบายการคลัง
ท่ีจะต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากในภาวะท่ีไม่ปกตินะครับ ซึ่งอย่างท่ีกราบเรียนก็คือว่า 
ในนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินต้องประสานกัน ในช่วง ๓ ปีท่ีผ่านมานั้นทางนโยบาย
การเงินก็ผ่อนคลาย ผ่อนคลายหมายความว่าให้บทบาทในเรื่องของภาครัฐนั้นเป็นผู้ใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดินในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แต่เมื่อพ้นโควิด (COVID) แล้ว
สถานการณ์โควิด (COVID) คลี่คลายแล้วท้ังนโยบายการเงิน การคลังก็ต้องกลับมาท างาน 
ในกลไกการท างานก็ต้องกลับเข้าสู่ในภาวะปกติคือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับ 
ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในช่วงประมาณสักไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔ ปีท่ีแล้วนั้นเราก็จะเริ่มเห็นการใช้
นโยบายการเงินนั้นมากขึ้น เพื่อท่ีจะแก้ไขส่วนหนึ่งในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของปัญหา
เงินเฟ้อในระดับแมกโคร (Macro) ในระดับมหภาค ซึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปอีกว่า 
ในเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร สิ่งหนึ่งท่ีเราต้องพูดกันก็คือว่าในเรื่องของ
สถานการณ์เศรษฐกิจท่ีเราบอกว่าเราโตช้า โตช้าแล้วก็โตต่ ากว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน 
(ASEAN) เราก็ไม่ได้ต่ ากว่าในทุกประเทศ สิงคโปร์ก็ยังต่ ากว่าเราในช่วงปีท่ีผ่านมาแล้วก็ 
ปีนี้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจด้วยนะครับ เพราะฉะนั้น 
ในเรื่องของการเจริญเติบโตท่ีอาจจะท าให้เศรษฐกิจร้อนแรง ซึ่งก็ไม่ใช่ในเคส (Case) ของเรา 
ไม่ใช่กรณีของเรา เพราะว่าเงินเฟ้อหรือระดับราคาท่ีเพิ่มขึ้นนั้นก็มาจากปัจจัยท่ีเพิ่มเติม 
เข้ามาคือในเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในยูเครนกับรัสเซียนั้นก็ท าให้ราคาพลังงานกับ
ราคาหมวดอาหารนั้นเพิ่มขึ้น อันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเราต้องเอาท้ั ง ๒ เรื่องนั้น 
มาวิเคราะห์แล้วก็ด าเนินนโยบายท้ังในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ เพราะฉะนั้นในนโยบาย
การเงินนั้นก็เริ่มท างาน ก็ต้องดูในเรื่องของศักยภาพของค่าเงินในเรื่องของโดยท่ีใช้นโยบาย
อัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นเครื่องมือ ในการท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือนั้นก็ต้องดูว่าเป้าหมายเงินเฟ้อนั้น 
ของเราอยู่ท่ีไหน แต่อย่างท่ีเรียนก็คือว่าปีท่ีแล้วนั้นอัตราเงินเฟ้อก็เกือบทุกประเทศท่ีเผชิญ
ปัญหานี้นะครับ แล้วก็นโยบายก็คงจะต้องเน้นไปในเรื่องของการลดต้นทุนเพื่อลดต้นทุน  
ในเรื่องของพลังงาน แล้วก็ช่วยเหลือเป็นการเฉพาะกลุ่มตรงนี้นะครับ อันนั้นก็เป็นเรื่องของ
การด าเนินนโยบาย อย่างไรก็ตามนั้นในเรื่องของการช่วยเหลือนั้นก็ในเรื่องของนโยบาย
การเงินนั้นก็คงจะต้องดูแลในปัจจัยอื่นไปด้วย มองในแง่เรื่องของการช่วยในเรื่องของ  



๕๓๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๗๓/๒ 
 
ลดความร้อนแรงในเร่ืองของการใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เกิดโอเวอร์ดีมานด์ (Over Demand) ขึ้นมา
กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนั้นก็คงจะต้องดูในเรื่องของว่า
เป็นภาระกับใครบ้าง ซึ่งแน่นอนท่ีสุดก็เป็นภาระท้ังในภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน แล้วก็
ภาครัฐบาลด้วย เพราะอัตราดอกเบี้ยท่ีเพิ่มขึ้นนั้นก็มีผลท าให้ภาระดอกเบี้ยนั้นเพิ่มขึ้น 
ตามไปด้วย อย่างไรก็ตามนั้นภาระที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะไปอยู่ในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะ
ของเรา ซึ่งก็เรียนว่าในช่วงปี ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๔  ปี ๒๕๖๕ นั้นภาระหนี้ของเราเพิ่มขึ้นมา 
๑ .๕  ล้ านล้ านบาท  ยอดหนี้ ท่ี มี ท้ั ง หมดนั้ น ก็ อ ยู่ ป ร ะ มาณ ๑๐  ล้ านล้ าน เ ศษ  
ซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็อยู่ท่ี ๑๐.๖ ล้านล้านบาท ซึ่งประมาณสักครึ่งหนึ่งนั้นก็เป็นหนี้สาธารณะท่ีมี
การสะสมกันมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่โบร่ าโบราณนะครับ อันนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนท่ี
สะสมมา แล้วก็ช่วงของโควิด (COVID) เอง แต่อย่างไรก็ตามนั้นก็อยากจะเรียนว่าในเร่ืองของ
การก่อหนี้สาธารณะของเรา ๗๐ เปอร์เซ็นต์นั้นก็เป็นไปเพื่อการลงทุน เป็นไปเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการกู้เงินก้อนนี้แล้ว  
ในเรื่องของการลงทุนแล้วในงบประมาณแผ่นดินนั้นก็ยังมีหมวดรายจ่ายหมวดหนึ่ง
งบประมาณลงทุน ๒๐ เปอร์เซ็นต์นั้นก็เป็นเร่ืองของการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับ ก็อยากจะ
เรียนว่าเม็ดเงินท้ังหลายส่วนหนึ่งนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วเอามาใช้ในเรื่องของการลงทุน มีบางส่วน
ท่ีต้องไปช าระหนี้ตั้งแต่สมัยปี ๒๕๔๐ เรื่องของกองทุนฟื้นฟูนั้นก็ยังมีเป็นจ านวนหนึ่งท่ีอยู่ใน
ภาระหนี้สาธารณะของเรา อย่างไรก็ตามเราก็มีวิธีการบริหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ  
การพรีเพย์ (Pre-Pay) ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๗๔/๑ 
 
เรื่องของการพรีฟันดิง (Pre-Funding) เรื่องของการโรลลิง (Rolling) เรื่องของการช าระหนี้
ก่อนก าหนดต่าง ๆ รวมท้ังในเรื่องของการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อยืดอายุหนี้ออกไป  
แล้วก็ฟิกซ์ (Fixed) ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย แล้วก็ฟิกซ์ (Fixed) ในเรื่องของอัตรา
แลกเปลี่ยนด้วยก็ท าให้เรามีอยู่ในภาวะท่ีสามารถบริหารหนี้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตรงนี้เอง 
ก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของหนี้สาธารณะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในการท่ีจะไปไฟแนนซ์ 
(Finance) ในเรื่องของการขาดดุลงบประมาณแผ่นดินของเรา ซึ่งปีหนึ่ง ๆ นั้นการขาดดุล
งบประมาณของเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ในขณะท่ีรายได้ของเรานั้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ในแง่ของ
รายได้ต่อจีดีพี (GDP) ของเราซึ่งในอดีตนั้นรายได้ต่อ (GDP) ของเราก็อยู่ ท่ีประมาณ  
๑๗-๑๘ เปอร์เซ็นต์ แต่ในขณะนี้นั้นรายได้ของเราอยู่ท่ีประมาณ ๑๓-๑๔ เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งก็เป็นนโยบายอันหนึ่งของกระทรวงการคลังท่ีจะต้องเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพ 
ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้เพื่อให้เพียงพอส าหรับในเรื่องของการใช้จ่ายในงบประมาณ
แผ่นดินนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามองในเรื่องของการด าเนินนโยบายการคลังก็คือว่า
นโยบายหลักก็คงจะเป็นในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพ แล้วก็เรื่องของลดการขาดดุล
งบประมาณลงไปให้ไม่เกิน ๓ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ซึ่ง ๓ เปอร์เซ็นต์นี้ก็เป็นมาตรฐาน
ในสากลท่ัวไป เหตุผลท่ีลดแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายนั้นก็ยังเพ่ิมขึ้น เราคงไม่ได้ท านโยบาย
ในเรื่องการใช้จ่ายหดตัว การใช้จ่ายหดตัวเกิดขึ้นเพียงปีเดียวคือปี ๒๕๖๔  ปี ๒๕๖๕ นั้น 
ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ส าหรับปี ๒๕๖๖ กับปี ๒๕๖๗ โดยเฉพาะปี ๒๕๖๗ นั้นเราก็ตั้งเป้าไว้ว่า
รายจ่ายงบประมาณแผ่นดินนั้นก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งก็จะเกินกว่า
ในช่วงก่อนท่ีเกิดโควิด (COVID) แล้ว อันนั้นก็กลับมาสู่ในภาวะปกติ แต่สิ่งท่ีส าคัญคือว่า 
ลดขนาดของการขาดดุล ถ้าหากเราไม่ลดแล้วภาระการท่ีจะต้องกู้เงินมาเพื่อไฟแนนซ์ 
(Finance) ในรายจ่ายของเรานั้นก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อย ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นนโยบายก็คือ
ในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางการคลังก็ขออนุญาตกราบเรียนในส่วนเรื่องของ 
การช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) นั้นวงเงินสินเชื่อท่ีในช่วงปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ นั้นก็อยู่ท่ี
ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในช่วงการช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) และวงเงินค้ าประกัน
ก็อยู่ประมาณเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็ขออนุญาตกราบเรียนเป็นคร่าว ๆ ประมาณนี้ 
ขอบคุณครับ  
 



๕๓๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๗๔/๒ 
 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านรัฐมนตรีสันติใช้เวลา ๑๐ นาที เชิญครับ 
   นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาทุกท่านนะครับ ในวันนี้ก็เป็น
โอกาสท่ีดีท่ีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านนั้นได้ถือโอกาสอภิปรายตามมาตราท่ีจะ 
มีการอภิปรายโดยไม่ มีการลงมติ  ในวันนี้มีผู้ แทนคือ ท่านยุทธพงศ์  จรัส เสถียร  
ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ได้ท าการอภิปรายเรื่องเก่าในเรื่องของระบบส่งน้ า 
ทางภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ท่ีผมนั้นได้ก ากับดูแลอยู่ ก็มีการ
กล่าวหาซึ่งผมเองได้ตอบท่านไปแล้วในคราวท่ีท่านได้ถามกระทู้สดในสภาแห่งนี้เช่นเดียวกัน 
วันนี้ท่านก็ได้น าเรื่องเก่าซึ่งได้ตอบไปแล้วมากล่าวหาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังได้กล่าวหา  
แล้วก็โกหกกลางสภาเพิ่มเติมเข้ามาอีก ท่านได้กล่าวว่าไม่เปิดให้มีการประมูลแข่งขัน  
เลยท าให้ผิดกฎหมาย ผมก็ขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาและพี่น้อง
ประชาชนท่ีได้ฟังอยู่ทางบ้าน สื่อมวลชน ได้ทราบว่ากระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ 
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสูงสุด  
ในการด าเนินการโครงการท่อส่งน้ าของภาคตะวันออก -------------------------------------------- 
 
                        - ๒๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๗๕/๑ 
 
คืออีอีซี (EEC) ท้ัง ๓ ท่อ โดยทางกรมธนารักษ์ได้จ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท าการศึกษาในความเหมาะสม ในวิธีการท่ีกรมธนารักษ์จะเปิดด าเนินการให้เอกชนเข้ามา
บริหารจัดการท่อส่งน้ า ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาและได้แจ้งกับกรมธนารักษ์ 
ว่าวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือการคัดเลือกเอกชนไม่น้อยกว่า ๓ ราย เข้ายื่นราคาแข่งขันกัน  
ก็ปรากฏว่าได้ด าเนินการตามขั้นตอนเหล่านั้นจนเสร็จสิ้น และท้ายท่ีสุดก็ได้บริษัท วงษ์สยาม
ก่อสร้าง จ ากัด เข้ามาบริหารจัดการท่อส่งน้ าในภาคตะวันออก ซึ่งในครั้งแรกของการ 
ยื่นราคานั้นก็ปรากฏว่ามีหลายบริษัท รวมถึงบริษัท อีสท์วอเตอร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารเดิม  
มาเกือบ ๓๐ ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีสุดท้าย ก็เป็นผู้ท่ีเข้าร่วมแข่งขันด้วย ผมอยากจะกราบเรียน 
กับพี่น้องประชาชน แล้วก็ท่าน ส.ส. ผู้ทรงเกียรติในสภาว่า ใน ๓๐ ปีท่ีผ่านมาท่ีบริษัท อีสท์
วอเตอร์ได้บริหารจัดการน้ านั้น รัฐโดยกรมธนารักษ์ได้รับผลตอบแทนมาประมาณ  
๗๐๐-๘๐๐ ล้านบาทตลอดเวลา ๓๐ ปี แต่เมื่อกรมธนารักษ์ ได้ เปิดคัดเลือกเอกชน 
ตามค าแนะน าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่น้อยกว่า ๓ ราย มาแข่งขันราคากัน  
ก็ปรากฏว่ารัฐจะได้ผลประโยชน์ขั้นต่ าใน ๓๐ ปีจากนี้ไปถึง ๒๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท เป็นขั้นต่ า 
ถ้าหากว่าทางภาคตะวันออกหรืออีอีซี (EEC) นั้น มีการขยายกิจการแล้วก็ใช้น้ ามากขึ้นเพ่ิมขึ้น 
รายได้ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้น เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าในอดีตท่ีบริษัท อีสท์วอเตอร์ นั้นได้รับ
สัมปทานแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลท่อส่งน้ าเหล่านี้นั้น ในสัญญา ๓๐ ปีท่ีผ่านมานั้น  
คือบริษัท อีสท์วอเตอร์จ่ายผลประโยชน์ให้กับรัฐเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ใน ๑ ท่อ  
๑ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ท้ังหมดมี ๓ ท่อ อีก ๒ ท่อนั้นเนื่องจากว่าติดข้อก าหนดของ
กฎหมายในอดีตท่ีผ่านมา ก็เลยท าให้กรมธนารักษ์ได้มอบให้บริษัท อีสท์วอเตอร์นั้นบริหาร 
อีก ๒ ท่อไปพลางก่อน โดยให้บริษัท อีสท์วอเตอร์นั้นจ่ายผลประโยชน์ ๗ เปอร์เซ็นต์  
ใน ๓๐ ปี ท่ีผ่ านมา แต่ปั จจุบัน เมื่ อ เปิดการแข่ งขันราคากันไม่น้อยกว่ า  ๓ ราย  
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จ ากัด ได้เสนอผลประโยชน์ให้กับรัฐ ๓๐ ปีเป็นเงินไม่ต่ ากว่า  
๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้นการท่ีท่านยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้กล่าวหาผมว่าปล่อยปละละเลย
ท าให้รัฐเกิดความเสียหาย ผมว่าพี่น้องประชาชนและท่าน ส.ส. ผู้ทรงเกียรติในสภา 
คงจะได้รับทราบว่า ๓๐ ปี ท่ีผ่านมารัฐบาลโดยกรมธนารักษ์นั้นได้รับผลประโยชน์ 
เพียง ๗๐๐-๘๐๐ ล้านบาทเท่านั้นเอง แต่ ๓๐ ปีจากนี้ไปรัฐจะได้ประโยชน์ขั้นต่ าถึง  
๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ผมว่าใครกันที่ท าให้รัฐเสียหาย แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งท่านได้บอกว่า 



๕๔๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๗๕/๒ 
 
   (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขอประท้วง  
ตามข้อ ๖๙ ครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประท้วง 
เร่ืองอะไรครับ ผิดข้อบังคับข้ออะไรครับ 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 
ผมขอประท้วงครับ เพราะว่าท่านดอกเตอร์สันติ พร้อมพัฒน์ รั ฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง พาดพิงและเอ่ยชื่อผมครับ แล้วบอกว่าผมท าให้รัฐเสียหาย แล้วก็ท่าน 
ตามข้อ ๖๙ เขาบอกว่าห้ามไม่ให้ท่านน าเอกสารมาอ่าน ท่านเป็นรัฐมนตรี ท่านไม่ต้องอ่าน 
ท่านอ่านแล้วมือส่ันดิก ๆ 
 

 - ๒๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๔๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๗๖/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอแล้วครับ 
ผมวินิจฉัยได้แล้วเชิญท่านนั่งครับ เดี๋ยวผมวินิจฉัย เชิญท่านนั่งครับ เชิญท่านนั่งก่อน 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  เสียหาย น้ าราคาแพง 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่าน 
นั่งก่อน ฟังผมวินิจฉัยก่อน ท่านนั่งก่อนครับ ผมเรียนกับท่านผู้ประท้วงว่าขณะนี้ท่านสันติ
ก าลังชี้แจง ฉะนั้นเมื่อท่านยุทธพงศ์อภิปรายก็เอ่ยชื่อท่านสันติเหมือนกัน แล้วท่านสันติชี้แจง
ท่านยุทธพงศ์บางทีมันก็จ าเป็นต้องพูดถึงชื่อท่านยุทธพงศ์เหมือนกัน มันก็เป็นเรื่องธรรมดา 
ฉะนั้นถ้าผิดข้อบังคับก็ผิดทั้ง ๒ ฝ่ายนั่นแหละครับ 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขอประท้วง
ตามข้อ ๖๙ ครับ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามนะครับ ท่านประธานครับ ท่านรัฐมนตรีสันติ 
พร้อมพัฒน์ ผมเอ่ยชื่อท่านผมให้เกียรติท่านว่าท่านจบดอกเตอร์ แต่ท่านยังจ าสถาบัน  
ท่านเองไม่ได้ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เอาประเด็น 
ท่ีท่านจะประท้วงครับ อย่าไปเสียดสีคนอื่น  
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมให้เกียรติท่านดอกเตอร์สันติ 
เรียกดอกเตอร์สันติท้ังท่ีแกพูดภาษาอังกฤษยังไม่เป็นเลยครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านนั่งเถอะ 
ผมไม่ให้ท่านพดูแล้ว เชิญท่านนั่งเถอะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีชี้แจงต่อครับ 
   นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)  :  ขอบคุณ
ท่านประธานครับ ท่ีผมได้เรียนว่าใครกันแน่ท่ีท าให้รัฐเสียหาย แล้วจากการท่ีท่านบอกว่า 
หนี พ.ร.บ. การร่วมทุนนั้น ก็ต้องเรียนว่าโครงการท่อส่งน้ าท้ัง ๓ ท่อมีมูลค่าโครงการเพียง  
๒,๘๐๐ ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายและพระราชบัญญัตินั้นต้องมีโครงการท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 
๕,๐๐๐ ล้านบาทจึงจะเข้าข่ายท่ีต้องเข้า พ.ร.บ. ร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน ก็จะเรียน
เพ่ือให้ทราบนะครับ 
   แล้วอีกประเด็นหนึ่งท่ีท่านได้กล่าวหาบอกว่าการท่ีเปิดแข่งขันราคากัน 
ไม่ต่ ากว่า ๓ รายนั้นจะท าให้พี่น้องชาวตะวันออกก็คืออีอีซี (EEC) นั้นจะได้รับการจ่าย 



๕๔๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๗๖/๒ 
 
ค่าน้ าใช้น้ าแพงขึ้น ก็ต้องเรียนว่าใน ๓๐ ปีท่ีผ่านมานั้นบริษัทอีสท์วอเตอร์ได้เก็บค่าน้ ากับ 
พี่น้องโรงงานอุตสาหกรรมในอีอีซี (EEC) นั้น ตลอดเวลานั้นเก็บไม่ต่ ากว่า ๑ ลูกบาศก์เมตรละ 
๑๒-๑๓ บาทขึ้นไป แต่ตามสัญญาท่ีทีโออาร์ (TOR) ของกรมธนารักษ์ท่ีได้วางไว้ว่าผู้ท่ีชนะ
การแข่งขันนั้นจะต้องเก็บค่าน้ าตลอด ๓๐ ปี ไม่เกิน ไม่ใช่ไม่ต่ ากว่า ไม่เกิน ๑๐.๙๘ บาท
ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี เพราะฉะนั้นบริษัทท่ีชนะการประมูลนั้นห้ามเก็บเกินกว่า  
๑๐.๙๘ บาท แต่ถ้าจะเก็บน้อยกว่านั้นก็ท าได้ แล้วการเก็บไม่เกินขนาดนี้ผู้ท่ีชนะการแข่งขัน
ยังสามารถจ่ายผลประโยชน์ให้กับรัฐได้ถึง ๒๗ เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท
ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี ผมฝากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติในสภา ท่านลอง
ค านวณดูว่า ๓๐ ปีท่ีผ่านมารัฐเสียหายไปขนาดไหน แล้วอันนี้จะต้องขอบคุณ แล้วก็จะต้อง
ให้เกียรติกับกรมธนารักษ์ในการท่ีไม่ท าให้ผลประโยชน์อันนี้จะตกไปกับใคร หรือใครไปรับ
งานนี้มาเพื่อท่ีจะพยายามล้มโครงการนี้มาเป็นปีแล้วก็คงจะต้องเรียน ดังนั้นในเรื่องท่ีบอกว่า
น้ าแพงนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับ  
 

 - ๒๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๗๗/๑ 
 
   อีกประเด็นหนึ่งท่ีบอกว่าบริษัทท่ีชนะการประมูลก็คือวงษ์สยามนั้นได้ไปให้
เช่าช่วงในการบริหารจัดการอะไรต่าง ๆ นั้น อันนี้ก็เป็นความเท็จท้ังสิ้น เพราะว่าในขณะท่ี 
ผู้ชนะการประมูลนั้นได้เซ็นสัญญาและก าลังรอการส่งมอบ โครงการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์  
ต่าง ๆ จากอีสท์ วอเตอร์เพื่อท่ีจะไปให้กับผู้ชนะการประมูลบริหาร อีสท์ วอเตอร์ ไม่ทราบว่า
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลท่านใดเลยท าให้อีสท์ วอเตอร์นั้นได้พยายามถ่วงเวลา 
ในการส่งมอบโครงการนี้ให้กับผู้ชนะการประมูลอยู่ขณะนี้ โดยการฟ้องท้ังศาลปกครองและ
อะไรต่าง ๆ เพื่อถ่วงเวลาในการท่ีจะส่งมอบ เมื่อถ่วงเวลาในการส่งมอบก็จะท าให้
ผลประโยชน์ของรัฐขาดหายไป ขณะนี้ทางกรมธนารักษ์ได้บอกเลิกในการท่ีจะให้อีสท์  
วอเตอร์นั้นบริหารท่อ ๒ ท่อ ๗ เปอร์เซ็นต์นั้นไปพลางก่อนได้ยกเลิก แต่ว่าอีสท์ วอเตอร์  
ก็ยังไม่ยอมท่ีจะท าการส่งมอบ กลับไปฟ้องศาลปกครองเพื่อถ่วงเวลานั้นออกไป เพราะฉะนั้น
ขณะนี้การส่งผลประโยชน์ให้กับรัฐก็ยังส่งอยู่ท่ี ๑-๗ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง และรัฐก็เสีย
ผลประโยชน์ไปอีก แทนท่ีรัฐจะได้รับผลประโยชน์ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ตามท่ีผู้ชนะการประมูล
รายใหม่นั้นจะต้องเข้าไปเป็นผู้บริหาร อันนี้ประเด็นหนึ่ง  
   อีกประเด็นหนึ่งท่ีส าคัญท่ีสุดท่านได้พูดถึงผมว่าใน ๒ อาทิตย์ท่ีผ่านมา 
ได้ลงไปตรวจสอบท่อส่งน้ าในภาคตะวันออกท่ีอีสท์ วอเตอร์ ยังไม่ยอมส่งให้นั้นไปตรวจสอบ 
ผมนั้นมีความตั้งใจเชิญอีสท์ วอเตอร์ เชิญ บริษัท วงษ์สยาม และเชิญผู้เกี่ยวข้องไปร่วมกัน
ตรวจสอบเพื่ออยากจะส่งมอบอันนี้ให้มันเกิดความราบรื่น ให้เสถียรภาพในการจ่ายน้ าและ
การใช้น้ าเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อไม่ให้พี่น้องนักลงทุน นักอุตสาหกรรมชาวอีอีซี (EEC) นั้น
จะต้องเดือดร้อน ท่านทราบไหมว่าผมไปปรากฏว่าผมไปพบอะไร ผมไปพบการต่อเชื่อมท่อ
จากท่อ ๗ เปอร์เซ็นต์ ไปต่อเชื่อมกับท่อ ๑ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ท าให้รัฐเสียประโยชน์ถึง ๖ เท่า 
ถ้าท่อ ๗ เปอร์เซ็นต์เอาไปต่อเชื่อมกับท่อ ๑ เปอร์เซ็นต์ แล้วจ่ายน้ าในราคา ๑ เปอร์เซ็นต์ 
ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี ท่านคิดดูสิว่ารัฐเสียหายไปเท่าไร ๑ เปอร์เซ็นต์ กับ ๗ เปอร์เซ็นต์นั้น
เป็นเงินถึง ๖ เท่า นี่อย่างไรครับเป็นต้นเหตุท่ีตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีมารัฐจึงได้ผลประโยชน์
ในเรื่องของท่อส่งน้ า ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้แค่ ๗๐๐-๘๐๐ ล้านบาทเท่านั้นเอง สิ่งเหล่านี้ 
ทางกรมธนารักษ์ได้แจ้งความไปท่ี สน. เมืองชลบุรีแล้ว และในวันท่ีผมลงไปตรวจท่อเพื่อจะ
ท าการส่งมอบให้ราบรื่นนั้นก็มีเจ้าหน้าท่ีดีเอสไอ (DSI) เขาตามไปด้วย ทุกคนก็เห็นหมด 
ขณะนี้ก็ก าลังด าเนินการในปัญหาเหล่านี้อยู่ว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นของชาติแล้วมันตกไป 



๕๔๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๗๗/๒ 
 
ท่ีไหน ใครด าเนินการอย่างนี้อยู่ ซึ่งท่านได้อ้างว่า บริษัท อีสต์ วอเตอร์ นั้น การประปา 
ถือหุ้นอยู่ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ แน่นอนท่ีสุดการประปาถือหุ้นอยู่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์นั้น ก็ยังถือว่า
เป็นบริษัทเอกชน และการประปาถือหุ้นอยู่นั้น ผมเชื่อว่าการประปาก็ต้องส่งกรรมการ  
ส่งอะไร ประธานบอร์ด (Board) เข้าไปบริหาร  
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง 
ผมประท้วงตามข้อ ๖๙ ครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 
ดอกเตอร์สันติ คุณกล้าเอาต าแหน่งเดิมพันท้ากับผมไหม คุณกล้าลาออกจากต าแหน่ง
รัฐมนตรี ผมลาออกจาก ส.ส. เลย เอาเทปมาเปิดไหม คุณนี่พูดเท็จในสภา เป็นดอกเตอร์นี่ 
ผมไม่เคยบอกว่าการประปานี่ถือหุ้นในอีสท์ วอเตอร์ ๔๐ เปอร์เซ็นต์  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ครับ 
ประท้วงต้องผิดข้อบังคับนะครับ ข้อ ๖๙ ประเด็นไหนท่านก็พูดให้ชัดเจนครับ  
 

- ๒๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๒๗๘/๑ 
 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  คือการอภิปรายจะต้องอยู่ใน
ประเด็น แล้วก็ต้องเอาข้อเท็จจริงท่ีก าลังปรึกษาหารือกันมาอภิปราย ผมไม่เคยพูดว่าประปา
ถือ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ดอกเตอร์สันติมาพูดอย่างนี้ผมเสียหายครับ แล้วขณะเดียวกันผมถาม  
ดอกเตอร์สันติท่ีท่านบอกว่า พ.ร.บ. การร่วมลงทุน ท่านตอบ พ.ศ. มาสิมันมีหลาย พ.ศ.  
ว่า พ.ศ. อะไร ท่านพูดให้มันถูก แล้วบริษัท อีสท์ วอเตอร์ เป็นโจรหรือ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  โอเค (OK)  
ผมวินิจฉัยได้แล้ว ท่านยุทธพงศ์ผมวินิจฉัยได้แล้วนะครับ พอเข้าใจแล้วเชิญท่านนั่งครับ  
ผมขอวินิจฉัยนะครับ ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีสันติก าลังชี้แจง ส่วนเนื้อหาสาระจะไปตรงกัน
หรือไม่กับของท่านยุทธพงศ์ก็ไม่อาจท่ีจะไปบังคับให้ตรงกันได้ ฉะนั้นก็เป็นเรื่องท่ีแต่ละฝ่าย  
มีเหตุมีผลมาชี้แจงต่อกัน ส่วนใครจะเชื่อ ไม่เชื่อก็เป็นเร่ืองของพี่น้องประชาชนตรงนั้น ฉะนั้น
เราก็ถือว่าต้องให้โอกาสนะครับ เพราะตอนท่านยุทธพงศ์อภิปรายประธานก็ให้โอกาสท่าน
เต็มท่ี ตอนท่านรัฐมนตรีชี้แจงเราก็ต้องให้โอกาสท่านรัฐมนตรีชี้แจงเต็มท่ี ส่วนถ้ามันมีอะไร
พาดพิงท่ีจะเกิดความเสียหาย ประธานจะให้โอกาสผู้ท่ีถูกพาดพิงได้ชี้แจง แต่ถ้าพูดถึง 
ชื่อเฉย ๆ แต่ไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่ให้สิทธิพาดพิง ไม่ใช่ว่าพูดถึงชื่อในทางท่ีดีนี่ก็ให้พาดพิง
ไม่ได้นะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีชี้แจงต่อครับ 
   นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง )  :  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ จริง ๆ แล้วการประปาจะถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ใครจะเป็นคนพูดนี่ผมว่า 
พี่น้องหรือ ส.ส. ในท่ีประชุมแห่งนี้ก็คงจะทราบดี เพราะว่าผมได้ยินว่าอีสท์ วอเตอร์  
ใครถือหุ้นเท่าไร ๆ รวมถึงมีการนิคมถืออยู่ ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าใครพูด
ประเด็นเหล่านี้ แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าการท่ีการประปาเข้าไปถือหุ้นอยู่ในอีสท์  วอเตอร์ 
๔๐ เปอร์เซ็นต์ และการนิคมไปถืออยู่ ๕ เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นเรื่องผิด ผมไม่ได้บอกว่า 
เป็นเรื่องผิด ผมบอกว่าการประปาและการนิคมในเมื่อเข้าไปถือหุ้นอยู่ในอีสท์ วอเตอร์  
ก็คาดว่าจะมีการส่งผู้บริหาร ส่งกรรมการเข้าไปบริหารจัดการ แล้วถ้าหากว่ามีการ  
ปล่อยปละละเลยให้บริษัทท่ีรัฐไปถือหุ้นถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และการนิคมถือหุ้นอยู่   
๕ เปอร์เซ็นต์นั้น ในการท่ีไปลักลอบ ไปฉ้อฉล จากน้ าท่อ ๑ เปอร์เซ็นต์ ไปเชื่อมกับท่อ  
๗ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ปล่อยน้ าส่วนใหญ่ออกไปท่ีท่อ ๑ เปอร์เซ็นต์ สิ่งเหล่านี้การประปา 
ซึ่งถือหุ้นอยู่ถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ การนิคมถือหุ้นอยู่ถึง ๕ เปอร์เซ็นต์ ปล่อยปละละเลยอย่างนี้ 



๕๔๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๒๗๘/๒ 
 
ได้อย่างไร จริงอยู่รายได้ ๖ เท่า ๑ เปอร์เซ็นต์ กับ ๗ เปอร์เซ็นต์นั้น ก็จะมาตกอยู่ ท่ี  
บริษัท อีสท์ วอเตอร์ แต่การประปาคงได้ไป ๔๐ เปอร์เซ็นต์ในส่วนแบ่งตรงนี้ และการนิคม 
ก็คงได้ไป ๕ เปอร์เซ็นต์ แต่อีกตั้ง ๕๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ มันก็เอื้อกับเอกชน แล้วโดยเฉพาะ 
เอื้อกับเอกชนไม่ใช่ธรรมดา ยังมีบริษัทต่างชาติเข้ามาถือหุ้นอยู่อีก เพราะฉะนั้นมันเป็นการ
ท าการฉ้อฉลให้ท้ังต่างชาติ ท้ังเอกชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐเหล่านี้ ผมขอเตือนว่าให้รีบเข้าไป
ตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์อย่างท่ีผมพูดถึง การท่ีผมไปตรวจใน ๒-๓ อาทิตย์ท่ีแล้วว่า 
มันเกิดขึ้นตามนั้นจริงไหม ไปพบกับดีเอสไอ (DSI) เสีย แล้วก็บอกดีเอสไอ (DSI) ว่าตนเองรู้
หรือไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงจะต้องมาตอบท่าน ส.ส. ผู้ทรงเกียรติ
ของจังหวัดมหาสารคาม ของพรรคเพ่ือไทยนะครับ 
   นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านรัฐมนตรีเลยเวลาท่ีขอมาเยอะแล้วนะครับ ท่านสรุปเลยนะครับ  
 
                - ๒๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๗๙/๑ 
 
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  :  ซึ่งการท่ีเรา
ท างานเป็นผู้แทนในสภา รวมถึงเราเป็นพรรคการเมืองท่ีมีการท่ีจะต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ 
และในอนาคตถ้ า เราไปเป็นรั ฐบาล เราก็จะต้อ งดูแลผลประโยชน์ของรั ฐ ให้ รั ฐ 
อย่าเสียประโยชน์ ไม่อย่างนั้นต่อให้เป็นผู้บริหารระดับไหนก็จะต้องมีความผิด แล้วสามารถ
จะอยู่ในเมืองไทยได้หรือไม่ผมไม่ทราบ เพราะฉะนั้นจึงขอตอบเพียงเท่านี้ก่อนครับ  
ขอบคุณครับ 
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขอใช้สิทธิ
พาดพิงครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ  
เอาส้ัน ๆ นะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 
ผมขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง เพราะว่าท่านดอกเตอร์สันติบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ท่ีอภิปรายเรื่องนี้ก็คือมีผมคนเดียวนะครับ ท้ังสภาตั้งแต่
เปิดมามีผมคนเดียวดอกเตอร์สันติ ท่านประธานครับ ผมขอถามดอกเตอร์สันติกลับว่า 
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านมีเอี่ยวอะไรกับบริษัท วงษ์สยามไหม ท าไม
ท่านจะต้องลงไปเองท้ังท่ีไม่ใช่หน้าท่ีรัฐมนตรีเลยครับ การจะส่งมอบได้หรือไม่เป็นเรื่องของ  
กรมธนารักษ์ ท าไมไม่ให้กรมธนารักษ์ไปจัดการ นี่ท่านลงไปท่านพาดีเอสไอ (DSI) ไป  
แล้วอีสท์ วอเตอร์ รัฐถือหุ้นอยู่เกือบจะครึ่งหนึ่ง แล้วรัฐเป็นโจรหรือท่านบอกมีผู้มีอิทธิพล  
อยู่ข้างหลัง ก็แสดงว่า มท. ๑ เป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ข้างหลัง เพราะว่าดูแลการประปาอยู่นะครับ 
แล้วผมถามท่านว่า พ.ร.บ. ร่วมทุนท่ีท่านบอก ท่านรู้ปีไหมว่าปีอะไรดอกเตอร์สันติ  
แล้วถ้าท่านแน่จริงท่านไปออกทีวี (TV) แข่งกับผมไหม พูดเป็นภาษาอังกฤษแข่งกันก็ได้  
ผมท้าท่าน ผมไม่ได้จบดอกเตอร์อย่างท่านหรอก แต่ผมจบปริญญาโทมาจากสหรัฐอเมริกา 
แล้วผมจ าชื่อมหาวิทยาลัยผมได้ ท่านจ าชื่อมหาวิทยาลัยตัวเองยังไม่ได้เลย ขอบคุณครับ 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ความจริงแล้วใครจะจบจากสถาบันไหนก็อยู่นอกประเด็นแล้ว เชิญรัฐมนตรีสั้น ๆ นะครับ 



๕๔๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๗๙/๒ 
 
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)  :  ขออนุญาต
ท่านประธานนิดเดียวครับ ผมถูกกล่าวหาว่าท าไมต้องลงไปตรวจด้วยตัวเองนะครับ  
ผมขอเรียนท่านว่าผมจ าเป็นต้องลงไปตรวจในฐานะผู้ ท่ีก ากับดูแล และท่ีส าคัญท่ีสุด  
ในภาคตะวันออกอีอีซี (EEC) นั้นเรื่องน้ าเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก เพราะฉะนั้นผมก็จะไปช่วยดู
การถ่ายโอนให้เกิดความราบรื่น แล้วก็มีข่าวว่ามีการฉ้อฉลในเรื่องของการส่งน้ ามาเป็นเวลา
หลายสิบปี เพราะฉะนั้นผมก็ไปดูเพ่ือให้เกิดข้อเท็จจริง แล้วก็มีเจ้าหน้าท่ีเขาได้ตามเจ้าหน้าท่ี
ไปช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้มีการกล่าวหาว่ามีการกลั่นแกล้งนะครับ แล้วการท่ีท่านถามว่า 
ผมได้มีการถือหุ้นอยู่ในวงษ์สยามหรือไม่ ผมขอตอบดัง ๆ ต่อพี่น้องและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ในสภาว่า 
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ประท้วง 
ตามข้อ ๖๙ ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ 
เดี๋ยวฟังครับ ให้รัฐมนตรีเขาชี้แจงก่อน พาดพิงคุณก็ใช้สิทธิพาดพิงไปแล้ว นั่งลงเถอะครับ  
นั่งลงเถอะ ผมให้คุณใช้สิทธิพาดพิงไปแล้ว ก็อภิปรายกันอยู่ ๒ คนมันจะไม่พาดพิงกัน 
ได้อย่างไรละ นั่งลงเถอะครับ นั่งลงเถอะ มันไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไร ให้ ประชาชนตัดสิน  
ผมท าตามข้อบังคับเป็นกลางครับ ท่านขอสิทธิพาดพิงผมก็ให้ท่านพาดพิง คือมันต้องพูด  
คนละครั้ง ถ้าไปพูดสวนกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้หรอกครับ ผมให้ท่านประท้วงแล้ว  
เชิญท่านนั่งผมวินิจฉัย รู้แล้วครับ บอกว่าท่านสันติตอบไม่ตรงกับท่ีท่านพูด ท่านนั่งเถอะครับ 
ผมฟังท่านแล้วว่าท่านประท้วงเรื่องอะไร ผมก็วินิจฉัย 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  เรื่องอะไรท่านประธานบอกครับ 
ผมยังไม่ได้พูดเลยว่าเรื่องอะไรครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่าน
ประท้วงเร็ว เชิญครับ 
 
               - ๒๘๐/๑ 
 



๕๔๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๘๐/๑ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย
ท่านประธานครับ ผมไม่เคยพูดเลยว่าดอกเตอร์สันติไปถือหุ้นอยู่ในบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง
ดอกเตอร์สันติท่านตอบให้มันตรงค าถาม ผมถามว่าท่านรู้ไหมว่า พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. อะไร 
ผมถามท่านไป ๓ ทีแล้วท่านก็ตอบมาสิ แล้วท่านบอกว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่ เบื้องหลัง 
อีสท์ วอเตอร์ แล้วอีสท์ วอเตอร์ถือหุ้นโดยการประปาส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ ก็ มท. ๑  
อยู่ไหน ท่านเป็นผู้อิทธิพลอยู่เบื้องหลังอีสท์ วอเตอร์ไหม มท. ๑ อยู่ไหน มท. ๑ เป็น 
นักเลงหรือ เป็นเกี๋ยวกุ๊ยหรือ อยู่ข้างหลังหรือครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เอาเฉพาะ
ประเด็นท่ีท่านสันติพาดพิงท่านและท าให้ท่านเสียหายนะครับ ท่านจะไปพูดถึงบุคคลท่ี ๓ 
บุคคลท่ี ๔ ต่อไปเรื่อยๆ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย  
มท. ๑ ก็อยู่ในห้องประชุมนี้ครับ เพราะว่าดอกเตอร์สันติบอกว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง 
อีสท์ วอเตอร์ แล้วขณะเดียวกันดีเอสไอ (DSI) ถ้าท่านไม่พาไปดีเอสไอ (DSI) จะไปไหม  
แล้ว พ.ร.บ. ร่วมทุนปีอะไรดอกเตอร์สันติต้องรู้สิ เป็นถึงรัฐมนตรี เป็นมาตั้ง ๔ ปี  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอแล้วครับ 
เชิญท่านนั่งครับ เชิญท่านรัฐมนตรีอภิปรายต่อครับ 
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)  :  ครับ ผมสั้น ๆ 
นิดเดียวครับ ผมก็จะเรียนต่อสภาว่าผมไม่เคยมีหุ้นแม้แต่สตางค์แดงเดียว และไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท วงษ์สยาม และท่ีส าคัญท่ีสุดตั้งแต่วันท่ีวงษ์สยามมาแข่งขันราคา 
จนถึงวันนี้วินาทีนี้ผมยังไม่เคยพบหน้าและไม่เคยพบปะกับวงษ์สยามไม่ว่าเป็นใครท้ังสิ้น  
นี่คือความเป็นธรรมท่ีได้ด าเนินการมาโดยตลอดในเรื่องของการสรรหาผู้ท่ีจะไปบริหาร
จัดการน้ าให้กับกรมธนารักษ์นะครับ และนี่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งท่ีท าให้รัฐได้ประโยชน์ 
เพิ่มขึ้นมาอีก ๒๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็เลยขอเรียนให้กับผู้ท่ีกล่าวหาผม กล่าวหากรมธนารักษ์ 
ต่อพี่น้อง ส.ส. ในสภา และพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบทุกท่านว่านี่คือการพิทักษ์
ผลประโยชน์ของรัฐอย่างแท้จริงนะครับ ขอบคุณครับ 



๕๕๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๘๐/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ  
ท่านวราวุธ ศิลปอาชา ใช้เวลา ๑๐ นาที เชิญครับ 
  นายวราวุธ ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผม วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตตอบข้อสังเกต ข้อสงสัยของ 
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย ท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ต้องกราบ
ขอบพระคุณท่ีท่านอุตส่าห์บอกว่าไม่ต้องให้ผมตอบนะครับ แต่ว่าในฐานะท่ีเป็น
รัฐมนตรีว่าการคิดว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องตอบในข้อสงสัยของท่านสมาชิกนะครับ  
ท่านตั้งข้อสังเกตไว้อยู่ ๓ เรื่อง จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวท่านอธิบดี แล้วก็เรื่องการปลูกป่า  
แล้วก็ประเด็นเรื่องปริมาณพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) แล้วก็เร่ืองของแนวกันไฟ  
  ในประเด็นแรก เรื่องของท่านอธิบดีของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ 
พันธุ์พืช ต้องเรียนว่าการท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกค าสั่ง เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม  
ท่ีผ่านมานะครับ ด้วยความปรารถนาท่ีว่าไม่อยากจะให้ตัวอธิบดีมาวุ่นวายหรือว่าเกี่ยวข้อง 
มีอิทธิพลกับการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงท่ีได้ตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๗ ดังนั้น
การท่ีท่านนายกรัฐมนตรีดึงตัวไปอยู่ท่ีส านักนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจท่ีจะ
ป้องกันให้มีการเข้ามาแทรกแซงของท่านอธิบดี และเมื่อครบ ๗ วัน คือตอนต้นเดือนมกราคม 
ก็ได้ข้อสรุปจากทางคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่ามีความผิดทางวินัย ก็ตั้งเป็นคณะกรรมการ
สอบวินัยร้ายแรงเกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้เมื่อตอนต้นเดือนท่ีผ่านมามีการลงนามในค าสั่งโดย
ท่านปลัดกระทรวงให้ออกจากราชการไว้ก่อน ต้องเรียนว่าในการตั้ ง ท่านอธิบดี  
กรมอุทยานนั้นต้องเรียนว่าเป็นการตั้งโดยท่ีค านึงถึงความเหมาะสมนะครับ -------------------- 
 

- ๒๘๑/๑ 
 
 
 
 



๕๕๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๘๑/๑ 
 
แล้วก็ผมเลือกเอาในระดับอธิบดีด้วยกันจะได้ไม่ต้องมีการโยกย้ายมากจนเกินไป แล้วก็ 
ไม่ได้ค านึงถึงประเด็นเรื่องว่าเป็นญาติหรือว่ามีดองกับใคร อันนี้เราค านึงถึงศักยภาพในการ
ท างาน ซึ่งในขณะนั้นหลังจากท่ีได้มีการตรวจสอบประวัติในขณะนั้น ย้ าว่าในขณะนั้น  
ก็ไม่ได้พบว่ามีความบกพร่องหรือว่ามีคดีติดตัวเช่นใดก็ได้มีการด าเนินการไป 
  ในประเด็นต่อมา ท่านสมาชิกมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าทิพย์ 
งบการปลูกป่าทิพย์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการเพาะช าหรือว่าคนทิพย์ โครงการป้องกันช้างป่า 
อันนี้ต้องเรียนว่าก าลังให้ทางกรมเร่งชี้แจงเข้ามา เมื่อได้ ข้อมูลแล้วจะชี้แจงให้กับทาง 
ท่านสมาชิกต่อไป แต่ว่าท้ังนี้ ท้ังนั้นต้องกราบขอบพระคุณท่ีท่านสมาชิกตั้งข้อสังเกต  
ข้อสงสัยมา ถ้าหากว่าท่านมีข้อมูลเพ่ิมเติมต้องเรียนว่าผมอยากจะได้และน าไปด าเนินการกับ
ผู้ท่ีกระท าความผิดถ้าหากมีเกิดขึ้นจริงนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณ 
  ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการท าแนวกันไฟ ต้องเรียนว่าแนวทางในการท า
แนวกันไฟนั้น ท่ีผ่านมาได้มีการด าเนินการเป็นพื้นท่ี ๆ ไป การท าแนวกันไฟนั้น โดยส่วนใหญ่ 
ก็จะมีการค านวณที่แปลงปลูกป่าประมาณ ๑๐๐ ไร่ ก็จะท าแนวกันไฟประมาณ ๑ กิโลเมตร
ด้วยกัน พื้นท่ีภาคเหนือมีพื้นท่ีจะต้องท าแนวกันไฟอยู่นั้นหลายหมื่นไร่ ดังนั้นแนวทางการท า
แนวกันไฟซึ่งการท าครั้งหนึ่งจะต้องมีความกว้างประมาณ ๘-๑๐ เมตร ตัดไม้เรือนยอดและ 
มีการท างานต่าง ๆ และท่ีส าคัญเป็นการท างานร่วมกับพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี เพราะว่า
เรามีการให้เงินอุดหนุนเครือข่ายประมาณ ๑,๒๐๐ กว่าชุมชน ชุมชนละประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ดังนั้นการท าแนวกันไฟอันนี้ก็อยากจะเรียนท่านสมาชิกว่าเป็นการท างานท่ีมีการรวบรวม
ความร่วมมือกันของพี่น้องประชาชน แล้วก็เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีท างานด้วยกัน และท่ีส าคัญ 
ในส่วนของประเด็นไฟป่าท่ีเกิดขึ้นท่ีเป็นต้นตอของพี เอ็ม ๒.๕ (PM2.5) นั้น ในขณะนี้ 
เมื่อเช้านี้เองได้ขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงมีค าสั่งได้ปิดอุทยานไปท้ังหมด ๘ อุทยานด้วยกัน
ในพื้นท่ี ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ มีปิดไป ๘ อุทยาน มีท่ีออบหลวง ท่ีอมก๋อย ท่ีศรีน่าน  
ท่ีลุ่มน้ าปาย ท่ีแม่ตื่น ผาแดง ถ้ าผาไท ท่ีแม่ยม แล้วก็แม่ปิง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการ
ลักลอบการเผามากขึ้น ส่วนในพื้นท่ีป่าสงวนก็ได้ขอให้ทางท่านแม่ทัพภาคท่ี ๓ ประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อท่ีจะพิจารณาปิดพื้นท่ีป่า 
ท่ีจ าเป็นในแต่ละพื้นที่  
 



๕๕๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๘๑/๒ 
 
  ในส่วนต่อมาจะขออนุญาตตอบข้อซักถาม ข้อสังเกตของท่านสมาชิกจาก
จังหวัดเชียงใหม่ จากพรรคเพื่อไทย ท่านจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เกี่ยวกับประเด็นปัญหา  
เรื่องสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของ
รัฐบาลท่ีท่านสมาชิกสงสัยว่ายังไม่มีการคลอดออกมา แล้วก็เป็นการฟอกเขียวของรัฐบาล
หรือไม่ อันนี้ขอเรียนว่าก่อนท่ีจะมีการประชุมคอป ๒๗ (COP27) เมื่อปลายปีท่ีแล้ว 
ท่ีประเทศอียิปต์ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการท่ีจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ า 
ภาษาอังกฤษเรียกว่า ลอง เทิร์ม โลว์ กรีนเฮาส์ แก๊ส อีมิสชัน ดีวีลอปเมนต์ สแตรตีจีส์ 
(Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategies) นั้น ได้มีการ
ส่งไปยังยูเอ็นเอฟทริปเปิลซี (UNFCCC) เรียบร้อยแล้ว แผนตัวนี้เดี๋ยวถ้าหากท่านสมาชิก
ต้องการผมจะขอให้ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนั้นได้ส่งแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้กับ 
ท่านสมาชิกเป็นข้อมูล แต่ขอยืนยันว่าเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของรัฐบาล  
ไม่ว่าจะเป็นการท าให้เป็นสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ๒๐๕๐ หรือการท าให้เป็น
สถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ๒๐๖๕ นั้น รัฐบาลได้ด าเนินการ 
อย่างเต็มท่ี และหน่วยงานทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ การแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ าเสียได้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทย 
และท่ีส าคัญประเด็นเรื่องของการฟอกเขียวนั้น ค าว่า ฟอกเขียว มีการใช้กันอย่างมากมาย
แพร่หลาย แต่ต้องเรียนว่าการท่ีบริษัทใหญ่ ๆ ได้ใช้เงินของตนเองมาแก้ไขปัญหา  
เรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น ผมคิดว่าเป็นเรื่องท่ีถ้าหากว่าบริษัทเหล่านั้นไม่ท า คุณเป็นคนผูกคุณเอง
ก็ควรจะต้องเป็นคนแก้เช่นกัน เพราะถ้าหากบริษัทใหญ่ ๆ ไม่ท าแล้วก็จะต้องตกมาเป็นภาระ
ของภาครัฐบาลท่ีไม่ได้เป็นคนผลิต เพราะปัญหาเรื่องก๊าซเรือนกระจกหรือของเสียท่ีเกิดขึ้น
ในขณะนี้เกิดจากบริษัทใหญ่ ๆ ท้ังนั้น และแม้แต่ประเด็นเรื่องพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) อย่างท่ี
ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เราได้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าทางภาคเหนืออย่างเข้มงวด 
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทุก ๆ จังหวัด แล้วก็รวมท้ังฝ่ายความมั่นคงด้วยเช่นกัน ก็ขออนุญาตตอบเบื้องต้นไว้เท่านี้ 
กราบขอบพระคุณครับ 
 



๕๕๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๘๑/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ ขอใช้เวลา  
๒๐ นาที เชิญครับ 
 

- ๒๘๒/๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๘๒/๑ 
 
  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ขออนุญาตท่านประธานได้ตอบประเด็นข้อสอบถามในข้อแนะน าขอ ง 
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ ซึ่งได้สอบถามมายังผมและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ก่อนอื่นผมต้องขอกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่าตลอด
ระยะเวลาตั้งแต่ผมเข้ารับต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทุกครั้งในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและสั่งการผมได้เน้นย้ าเสมอในเรื่องการด าเนินการของทุกหน่วยงาน ให้ยึดหลักการ
ด าเนินการท่ีถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และท่ีส าคัญต้องยึด  
หลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด ในส่วนตัวของผมนั้นจะมีการสั่งการอะไรก็จะดูเฉพาะในเรื่อง
ท่ีเป็นอ านาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น ส าหรับประเด็นท่ีท่านสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปราย ผมขออนุญาตสรุปว่ามีประมาณสัก ๕ ประเด็นค าถาม 
  ค าถามแรกก็คือเรื่องการต่อสัญญาทางด่วน แล้วเรื่องการไม่ลงบัญชีของ 
การรถไฟแห่งประเทศไทยในท่ีดินเขากระโดงซึ่งเป็นข้อพิพาท 
   ค าถามท่ี ๒ คือเรื่ องการเตรียมการรองรับผู้ โดยสารนักท่อง เ ท่ียว  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้เปิดประเทศนะครับ  
   ค าถามท่ี ๓ เรื่องโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน -
นครราชสีมา  
   ค าถามท่ี ๔ เร่ืองการด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตก และ 
   ค าถามสุดท้ายค าถามท่ี ๕ เรื่องสัญญาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง 
ด้วยตัวเองคัป (CUPPS) ในท่าอากาศยานซึ่ ง เป็นท่าอากาศยานอินเตอร์ เนชันนัล 
( International) ท่ีอยู่ ในการก ากับดูแลของเอโอที (AOT) ผมขออนุญาตกราบเรียน 
ในเรื่องแรก 
   ในเรื่องประเด็นค าถามเกี่ยวกับการต่อสัญญาทางด่วนต้องเรียนว่ามูลหนี้ของ
ข้อพิพาทท้ังหมดซึ่งท่านสมาชิกได้อภิปรายว่ามีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ข้อเท็จจริง
มูลค่าหนี้ตามข้อพิพาทท้ังหมดมีมูลค่าเพียง ๑.๓๗ แสนล้านบาท ซึ่งการทางพิเศษได้มีการ
เจรจาต่อรองท าให้มูลค่าหนี้ท้ังหมดเหลือเพียง ๗.๘ หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นฐานท่ีเอามา
ค านวณขยายระยะเวลาสัญญาทางด่วน ซึ่ งก็จะมี เวลาท่ีขยายอีก ๑๕ ปี ๘ เดือน 



๕๕๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๘๒/๒ 
 
นอกจากนั้น ในการขยายระยะเวลาสัญญาทางด่วนการทางพิเศษได้รับนโยบายของผม  
และกระทรวงคมนาคมไปเจรจาขอเพิ่มเงื่อนไข เพื่อท าให้พี่น้องประชาชนสามารถได้ใช้ 
ทางด่วนฟรีในวันหยุดนักขัตฤกษ์จ านวนประมาณ ๑๙ วันต่อปี หรือประมาณ ๓๐๐ วัน 
ต่อช่วงอายุสัญญาท่ีขยายให้ คิดเป็นมูลค่าทางการเงินก็ประมาณ ๑๐,๘๖๐ ล้านบาทตลอด
ระยะเวลาสัมปทาน ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ส าหรับประเด็น 
การรับสภาพหนี้หรือการขยายอายุสัญญาทางด่วนดังกล่าว ท าให้การทางพิเศษมีหนี้เพิ่ม  
จนท าให้ฐานะทางการเงินติดลบเป็นจ านวนมากนั้น ตัวเลขขาดทุนถึง ๖๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ต้องเรียนว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขขาดทุนทางบัญชีเท่านั้นครับ สถานะทางการเงินในภาพรวม 
ท่ีแท้จริงยังมีผลประกอบการเป็นก าไรทุกปี โดยการทางพิเศษสามารถน าเงินส่งรัฐปีละ
ประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ล้านบาทมาอย่างต่อเนื่อง ในการขยายสัญญาตามมติ ครม.  
ขอชี้แจงว่าคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ยังไม่ได้มีข้อสรุปแต่อย่างใด 
ผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้เราจะด าเนินการโดยยึดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและ 
ความถูกต้องตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด  
   ส าหรับประเด็นต่อไปผมขออนุญาตกราบเรียนในเรื่องของการบันทึกบัญชี
ท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผมต้องเรียนว่าในข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นการด าเนินการ 
ในการส่งให้กับคณะกรรมาธิการงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๑๖ เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของการรถไฟ ------------------- 
 
               - ๒๘๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๘๓/๑ 
 
โดยในบัญชีท่ีลงมีจ านวนเพียง ๖๙.๑๙ ไร่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถแยกจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ 
เข้าไปยังท่ีดินบริเวณเขากระโดงซึ่งไม่มีปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ จึงได้มีการบันทึกรายการ 
ดังกล่าวลงในบัญชีสินทรัพย์ของการรถไฟเรียบร้อยแล้ว และ สตง. ก็ไม่ได้ท้วงติงโต้แย้ง 
ในประเด็นนี้ ส าหรับพื้นท่ีท่ีเหลือประมาณ ๕,๐๘๓ ไร่ ท่ียังไม่ได้มีการบันทึกทะเบียน 
สินทรัพย์นั้น เป็นเพราะท่ีดินดังกล่าวยังมีปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธิ์และอยู่ระหว่าง 
กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ ซึ่งการรถไฟได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองท าให้ยังไม่สามารถลงบันทึก  
ในทะเบียนสินทรัพย์ของการรถไฟได้  แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะมีการด าเนินการ 
เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาวินิจฉัยออกมาว่าท่ีดินดังกล่าวนี้จะเป็นท่ีดินของการรถไฟ 
หรือท่ีดินของประชาชน  
   ส าหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการรองรับผู้ โดยสาร
นักท่องเท่ียว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผมต้องเรียนว่าเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการ 
เตรียมความพร้อมท้ังมาตรการให้การบริการจราจรทางอากาศแล้วการให้บริการภาคพื้น 
เพื่อรองรับผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วก็ ครม. ผมและผู้บริหารได้ลงพื้นท่ีตรวจสภาพปัญหา 
ในการด าเนินการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา 
โดยให้เตรียมความพร้อมอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวในด้านต่าง ๆ รวมถึง 
เปิดให้บริการจุดเช็กอิน (Check in) ด้วยตนเองอัตโนมัติ ท่ีเรียกว่าคอมมอน ยูส เซลฟ์  
เช็ก อิน (Common use self check in) และจุดโหลด (Load) กระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ 
ท่ีเรียกว่าคอมมอน ยูส แบกดรอป (Common use Backdrop) บริเวณโถงผู้โดยสารขาออก
ชั้น ๔ อาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดคับคั่งบริเวณเคาน์เตอร์
เช็กอิน (Counter Check in) ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันการบริการสามารถท่ีจะรองรับ 
การเดินทางได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส่วนท่าอากาศยานอีก ๕ แห่ง  
คือดอนเมือง หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่และเชียงราย ขณะนี้การบริการสามารถท่ีจะรองรับ
การเดินทางได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน จากการท่ีไปด าเนินการ  
ในเรื่องท่ีเราได้แก้ไขปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระล่าช้า ซึ่งเรื่องนี้  
ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด (COVID) ท่ีแพร่ระบาดท าให้บริษัทผู้ให้บริการ 



๕๕๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๘๓/๒ 
 
ภาคพื้นท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งมีอยู่จ านวน ๒ ราย ได้รับผลกระทบจนต้องลดจ านวน
บุคลากรลงไปในช่วงท่ีโควิด (COVID) ระบาด แต่ขณะนี้ได้มีการเพิ่มจ านวนบุคลากร 
และอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับจ านวนเท่ียวบินท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการเปิดประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล และขณะนี้ทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ขยาย
ระยะเวลาให้บางสายการบินสามารถท าการบริการภาคพื้นด้วยตนเองได้ก็คือท่ีเรียกว่า 
เซลฟ์แฮนด์ลิง (Self Handling) เป็นการชั่วคราวก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ 
   เรื่องถัดไปท่ีผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติก็คือเรื่องของแผนโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือท่ีเรียกว่าเอ็ม ๖ (M6) ต้องเรียนว่าเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธาเพิ่มเติม ๔,๙๗๐ ล้านบาท เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินงานโยธาท้ังโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ในปี ๒๕๕๙ ค าถามว่า
ท าไมจึงล่าช้า ต้องเรียนว่าโครงการนี้มีการออกแบบไว้นานแล้ว แล้วปรากฏว่าเมื่อไป
ด าเนินการก่อสร้างมีการเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์ มีความเปลี่ยนในเรื่องความต้องการของ 
พ่ีน้องประชาชน มีการเปล่ียนเน่ืองจากสภาพการแก้ไขท่ีเกิดขึน้จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีโครงการ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๘๔/๑ 
 
ท าให้กระทรวงคมนาคมต้องมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบเร่ืองนี้ เพราะเป็นเรื่องท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เรามีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย แล้วก็ข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนก็ใช้เวลาในการด าเนินการในเรื่องนี้นานพอสมควร  
แต่ก็เรียนยืนยันครับว่าในปลายปี ๒๕๖๖ เราจะสามารถเปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ 
(Motorway) สายบางปะอิน-นครราชสีมาในช่วงจากปากช่องไปปลายทางท่ีทางเลี่ยงเมือง
นครราชสีมา ความยาวต่อเนื่องประมาณระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ซึ่งก าลังมีการเร่งรัดในการ
ท่ีจะให้มีการติดตั้งระบบในเรื่องของการท่ีจะบ ารุงรักษาแล้วก็ระบบในการท่ีจะให้มีการ
ให้บริการ ซึ่งคาดว่าช้าท่ีสุดโครงการนี้จะสามารถเปิดบริการได้เต็มรูปแบบในปี ๒๕๖๘  
   ส าหรับเรื่องต่อไป ขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกก็คือ 
เรื่องการด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตก ผมขอเรียนชี้แจงว่าในเรื่องนี้ 
เป็นเรื่องของการด าเนินการการคัดเลือกเอกชนตาม พ .ร.บ. ร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ ๕ ขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะเป็นเรื่องของการท่ีจะด าเนินการ 
ในเรื่องการให้อนุมัติให้มีการด าเนินการโครงการร่วมลงทุนซึ่งเป็นหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรี 
หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก  
ตามมาตรา ๓๘ เป็นผู้ไปด าเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักธรรมาภิบาลและตามขั้นตอน 
ท่ีก าหนดในกฎหมายจนได้ผลการคัดเลือกเอกชนนะครับ ในขั้นตอนท่ีผมกราบเรียนต่อ 
ท่านประธานนี้ได้มีการส่งร่างเอกสารต่าง ๆ ให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบตามขั้นตอน 
ดังท่ีแสดงในแผนภาพ หลังจากนั้นหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะส่งร่างและเงื่อนไขส าคัญ
ของสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรี เจ้ ากระทรวงนะครับ คือผมก่อนท่ีจะน า เสนอ 
ให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย ก็ต้องเรียนว่าในขั้นตอนท่ีผมกราบเรียน
รัฐมนตรีไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวในระหว่างขั้นตอนท่ี ๑ ถึงขั้นตอนท่ี ๔ ได้เลย ก็ได้รอว่า
เมื่อไรจะมีการท่ีจะเสนอเรื่องจาก รฟม. มาท่ีกระทรวง ซึ่งได้ทราบว่าขณะนี้เรื่องโครงการ
ดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ถึงท่ีสุดก่อนถึงจะด าเนินการ  
ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งต้องกราบเรียนว่าเรื่องนี้ท่านสมาชิกอย่าได้กังวลเลยว่าผมจะมีการ
ตัดสินใจอะไรท่ีไม่ค านึงถึงหลักกฎหมายและประโยชน์ของพี่น้องประชาชน จะต้องท าเรื่องนี้
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการของกฎหมาย แล้วเรื่องนี้เมื่ออยู่ในกระบวนการยุติธรรม
แล้วยิ่งต้องรอให้มีค าวินิจฉัยจากศาลปกครองสูงสุดออกมาว่าจะให้เราด าเนินการอย่างไร  



๕๕๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๘๔/๒ 
 
   ส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องสัญญาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง 
ด้วยตัวเองท่ีเรียกว่าคัป (CUPPS) ก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์อย่างท่ี
ท่านสมาชิกได้กรุณาให้ข้อมูล ซึ่งเราได้มีการด าเนินการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ในโครงการแรกแล้วจะเขียนถึงการด าเนินการว่าจะมีประโยชน์จึงได้มีการขยายโครงการ 
ไปยังท่าอากาศยานระหว่างประเทศอีก ๕ แห่ง ท่ีอยู่ในประเทศไทย คือ ดอนเมือง หาดใหญ่ 
ภูเก็ต เชียงใหม่และเชียงราย โครงการนี้จะมีลักษณะแตกต่างจากการด าเนินการ  
ท่ีสุวรรณภูมิในเฟส (Phase) แรก โครงการแรกนั้นเอโอที (AOT) ด าเนินการเอง แต่โครงการ
ท่ีเราขยายการบริการจะเป็นเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ซึ่ งใช้ เงินงบประมาณสูงถึ ง  
๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งจะท าให้เอโอที (AOT) นั้น สามารถประหยัดงบประมาณ 
ได้ไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ล้านบาท แต่ประเด็นท่ีท่านสมาชิกได้แนะน าและสอบถามนั้น 
ก็ต้องกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกว่าในเรื่องของการท่ีเอโอที 
(AOT) นั้น ไปก าหนดในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนประกันไว้ ท่ี ๙๐ เปอร์เซ็นต์  
เป็นเนื่องจากผลการศึกษาท่ีด าเนินการไว้ก่อนท่ีจะมีสถานการณ์โควิด (COVID) แต่ขณะนี้
เมื่อผมรับฟังค าอภิปรายจากท่านสมาชิก ผมเห็นด้วยและรับท่ีจะไปแจ้งต่อเอโอที (AOT)  
ให้มีการเจรจากับเอกชนว่าให้รับค่าตอบแทนเท่ากับจ านวนผู้โดยสารท่ีเดินทางจริง  
 
                - ๒๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๘๕/๑ 
 
แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็เป็นผู้ท่ีลงทุนเราก็คงจะต้องเยียวยาเขาตามมติ ครม.  
ในเรื่องของการท่ีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID-19) 
ต่อไปนะครับ ท้ังหมดก็เป็นเรื่องการด าเนินการท่ีท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถาม ก่อนจะจบ
ค าตอบในการตอบข้อซักถามในวันนี้นะครับ ผมขออนุญาตท่ีจะกราบเรียนข้อมูลเพิ่มเติม 
สักเล็กน้อยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมท่ีได้ด าเนินการผลงานต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล 
ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๓  
และปี ๒๕๖๖ ท้ัง ๔ มิติ คือ ทางบก ทางราง ทางน้ าและทางอากาศ ท าให้ดัชนีแอลพีไอ 
(LPI) ก็คือโลจิสติกส์ เพอร์ฟอร์แมนส์ อินเด็กซ์ (Logistics Performance Index) นะครับ 
ซึ่งมีการประเมินจากเวิร์ลแบงก์ (World Bank) ซึ่งประเมินจาก ๑๖๐ ประเทศท่ัวโลก 
จากรายงานทุก ๒ ปี ซึ่งมีการประเมินเพื่อจะให้เห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และเรื่องท่ีเป็นการประกอบต่าง ๆ ในการท่ีจะท า ให้พี่น้องประชาชนในประเทศนั้น 
มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนั้นเป็นอย่างไร ผมต้องเรียนว่าขณะนี้ดัชนีแอลพีไอ 
(LPI) ของประเทศไทยนั้นดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากปี ๒๕๕๙ ซึ่งเราอยู่ในล าดับท่ี ๑๕๒ 
ปัจจุบันเราอยู่ล าดับท่ี ๓๒ นั่นก็แสดงให้เห็นว่านี่คือสิ่งท่ีพวกเราร่วมกันท ากันนะครับ  
แล้วจะท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีถูกต่างประเทศมองว่าเป็นประเทศท่ีมีโอกาสในการ
เข้ามาลงทุนเพื่อท่ีจะท าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ก่อนจะจบในเรื่อง
ค าตอบท้ังหมดผมขออนุญาตท่านประธานสภาใช้เวลาของสภาสักเล็กน้อยเพื่อท่ีจะ 
ฉายวีดิทัศน์ซึ่งได้ส่งให้ท่านประธานได้ตรวจแล้วว่าการด าเนินการของกระทรวงคมนาคมนั้น
ในระยะเวลาของรัฐบาลนี้ท าอะไรบ้าง และในปี ๒๕๖๖ นั้นเราจะมีการด าเนินการอะไรบ้าง 
ขออนุญาตท่านประธานฉายวีดิทัศน์ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน)  
 

- ๒๘๖/๑ 
 
 
 
 



๕๖๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๘๖/๑ 
 
   พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวนะครับ
ท่านทวี ท่านรัฐมนตรียังไม่จบอีกนิดเดียวครับ เจ้าหน้าท่ีช่วยดูไมค์ (Mike) 
  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขออนุญาตอีกสัก ๑๕ วินาที ท่ีจะกราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีได้กรุณาสอบถามแล้วก็เสนอแนะสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส์ (Logistics) ของประเทศไทย ซึ่งเรามี
ความมุ่งหวังท่ีเราจะเป็นศูนย์กลางในการเดินทางของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ท้ัง ๔ มิติ 
บก น้ า ราง อากาศ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถไปสู่สิ่งท่ีเราคาดหวังได้ และจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศแล้วก็พี่น้องประชาชน ก็ต้องขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิก
สภาอีกคร้ังหนึ่งครับ ขอบคุณครับ  
 

- ๒๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๘๗/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านทวีครับ 
เดีย๋วพอดีท่านจุลพันธ์ได้ยกมือเอาไว้ล่วงหน้า เชิญท่านจุลพันธ์ครับ 
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เผอิญผมจะขอใช้สิทธิ
พาดพิงสั้น ๆ นิดหนึ่ง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พาดพิงอะไร
ผมฟังมาตลอดไม่เห็นพาดพิงท่านเลย  
   พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ  
ผม พันต ารวจ เอก ทวี  สอดส่อง  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร  แบบบัญชี รายชื่ อ  
พรรคประชาชาติ ถ้าผมไม่พูดผมจะเสียหาย  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านทวีครับ 
ท่านต้องชี้แจงว่าพาดพิงประเด็นไหน 
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  พาดพิงว่าผมให้ข้อมูลผิด 
ว่ากรณีค่าเสียหายฟ้องร้องคดีระหว่างบริษัทท่ีรับสัมปทานทางด่วนขั้นท่ี ๒ กับการทางพิเศษ
ท่ีท่านรัฐมนตรีอ้างตัวเลขว่าผมอภิปรายไป ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งผมต้องขอชี้แจง
ไม่อย่างนั้นจะท าให้สังคมเข้าใจผิด  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออย่างนี้ครับ 
เท่าท่ีผมฟังท่านรัฐมนตรีไม่ได้เอ่ยชื่อท่านทวีแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ  
  พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่ อ )   :   ท่านเอ่ยครับ  
ท่านประธานลองไปฟังเทป ถ้าไม่เอ่ยชื่อผม และมันเป็นเรื่อง ๒ ข้อที่ผมสอบถามไว้ แล้วผมก็
ชี้แจงท่านรัฐมนตรีไม่เสียหาย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  โอเค (OK) 
ถ้ามีก็ให้สิทธิพาดพิงท่าน 
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  คือท่ีผมพูดไปผมไม่ได้พูดถึง 
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมพูดเพียงแต่ว่าในช่วงท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัตินั้นมีเอกชนมีวงเงินสุทธิ
ตามรายงานของท่ีปรึกษาอิสระท่ีผมดูจากของบริษัทประมาณ ๓๓,๐๐๐ ล้านบาท ผมบอก
ตัวเลขเท่านั้น ส่วนจ านวนท่ีมีข้อพิพาทกันแสนกว่าล้านบาทอันนั้นก็จริง อันนี้อันท่ี ๑  
 



๕๖๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๒๘๗/๒ 
 
  และอีกประการหนึ่งก็คือจะท าให้ผมเสียหายก็คือท่านรัฐมนตรีอ้างว่าท่ีไม่ได้
ลงบัญชีของเขากระโดงนั้นเพราะอ้างหลักฐานมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งผมจะท าอะไรผมต้อง
รอบคอบ ผมก็ดูกรณีพิพาทเหมือนกันท่ีอุบลราชธานี ซึ่ งมีลักษณะเหมือนกันครับ  
ของสายบ้านโพธิ์มูล วารินช าราบ ก็มีการพิพาทซึ่งมีท่ีดินลักษณะนี้ ๒๐๐ กว่าไร่ แล้วก็ 
มีพิพาท ๒๘ ไร่ ก็ยังลงรายการ ผมไม่ได้ว่ารัฐมนตรีผิด ถูก คืออันนี้มันเป็นท่ีดินของรถไฟ  
ถ้าจะจ าหน่ายออกกฎหมายเขาเขียนว่าต้องท าเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นเองครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านทวีครับ 
ข้อมูลของท่านสมาชิกกับข้อมูลของรัฐมนตรีอาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันมันก็เป็นเร่ืองข้อมูล
ของแต่ละฝ่าย ฉะนั้นท่ีจริงก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย เชิญท่านจุลพันธ์ครับ  
  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  ( เชียงใหม่ )   :   ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ผม จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย เชียงใหม่ วิป (Whip) ฝ่ายค้านครับ ก็ติงเล็ก ๆ  
ในประเด็นแรกก่อน ท่านประธานก็ฟังเพลินเลยตอนคลิป (Clip) ช่วงท้าย ท่านรัฐมนตรี 
โฆษณาหาเสียงไม่เป็นไรครับ เราก็เห็นกันเพราะว่าจริง ๆ แล้วไม่ได้มีคนถามในเรื่องของ
ผลงาน มันต้องเป็นค าถามท่ีพวกเราได้ถาม ครม. ไป แล้ว ครม. ตอบ แต่ไม่เป็นไรครับ 
เร่ืองเล็กน้อย -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๒๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๘๘/๑ 
 
แต่อย่างไรก็ตามมีประเด็นท่ีจะเรียนฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี เวลาตาม
กรอบของ ครม. ในตอนนี้เหลือต่ ากว่า ๑ ชั่วโมงแล้วครับ ก็ค่อนข้างเป็นห่วง แล้วทราบว่า 
ยังมี ครม. ยังจะใช้สิทธิอยู่สัก ๒-๓ ท่าน ซึ่งเป็นสิทธิของท่านครับ อันนี้ผมยินดีครับ  
แต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนผ่านท่านประธานไปยังทางคณะรัฐมนตรีว่ายังมีเพื่อนสมาชิก  
จากพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกราว ๑๒ ท่าน ๕-๖ ชั่วโมงเลยท่ียังจะต้องอภิปรายอยู่แล้วก็ 
รอฟังค าตอบเช่นเดียวกัน เพราะผมเกรงว่าถ้าท่านใช้เวลาล่วงเลยไปอาจจะไม่มีโอกาสได้มา
ตอบในประเด็นท้าย ๆ เท่านั้นเองครับ ก็ฝากท่านประธานให้พิจารณาครับ ไม่มีอะไรครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือเดิม
ประเด็นหาเสียงนะครับ ถ้าท่านได้รับฟังสมาชิกพูดมานี่ผมปล่อยทุกคนหาเสียงท้ังนั้นละครับ 
ก็เล็ก ๆ น้อย ๆ นะครับท่าน ต่อไปเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ เหลือรัฐมนตรีอีก ๒ ท่านจองเวลามา คือท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านดอน 
ปรมัตถ์วินัย เชิญท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ เชิญครับ 
   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมก็ขอมาตอบข้อซักถามจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในหลาย ๆ ประเด็น  
  ประเด็นแรก คือเรื่องของประเด็นการเก็บเงินค่าธรรมเนียมนักท่องเท่ียว
จ านวน ๓๐๐ บาท ซึ่งการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเท่ียวจ านวน ๓๐๐ บาท ก็ออกเป็น  
พ.ร.บ. แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๒ แต่พอหลังจากนั้นผมได้เข้ามารับหน้าท่ี 
ในกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในช่วงเดือนกรกฎาคม พอหลังจากนั้นต้นปี ๒๕๖๓  
ก็เข้าสู่สภาวะของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ซึ่งก็ได้เว้นว่างเพราะว่าไม่มี
นักท่องเท่ียวเข้ามาก็เลยไม่ได้น าเข้าใน ครม. สุดท้ายเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาผมได้น าเรื่องของ 
การเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเท่ียวเข้าสู่ ครม. ซึ่ง ครม. ได้อนุมัติ ซึ่งผมจะขอชี้แจงว่า 
การเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเท่ียวเราเก็บใน ๒ อัตรา คืออัตรามาทางอากาศเราเก็บท่านละ 
๓๐๐ บาท ส่วนเดินทางทางบกท่านละ ๑๕๐ บาท เฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางท่ีเป็นพาสปอร์ต 
(Passport) เท่านั้นท่ีจ็อบ (Job) ผ่านการเดินทางทางบก ส่วนใครท่ีถือบอร์เดอร์พาส 
(Border pass) หรือถือเป็นลักษณะบัตรของแรงงานท่ีเข้ามาเช้า กลับตอนเย็น หรือเป็น  



๕๖๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๒๘๘/๒ 
 
ข้าราชการอยู่ด่านชายแดน ตรงนั้นเรายกเว้นเราไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเท่ียว  
ส่วนรายได้จากการท่ีเราเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเท่ียวโดยประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คือ
ประมาณสัก ๕๐ บาท เราจะมาท าการซื้อประกันให้กับนักท่องเท่ียว โดยเป็นการประกัน
อุบัติเหตุจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกันชีวิตจ านวน ๑ ล้านบาท ซึ่งถ้าหากว่าเราท าใน 
เรื่องนี้จบก็สามารถตอบได้นะครับ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีเมื่อเก็บค่าธรรมเนียม
นักท่องเท่ียวแล้วได้ซื้อประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเท่ียว ซึ่งในกรณี
ลักษณะนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยท่ีมีการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเท่ียว ในโลกนี้มีเก็บ
มากกว่า ๔๐ ประเทศ แต่ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกท่ีได้ซื้อประกันให้กับ
นักท่องเท่ียว ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เราก็จะเอาไปใช้ในภารกิจท่ีเกี่ยวกับ
การดูแลแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ แล้วเป็นการซ่อมสร้างและพัฒนา โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีสามารถให้คนในทุก ๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ สุภาพสตรี หรือสุภาพสตรีมีครรภ์  
หรือเด็ก นั่นก็คือเป็นเรื่องของการท าทางลาดขึ้นสู่แหล่งท่องเท่ียว ซึ่งก็จะเป็นการท าให้
นักท่องเท่ียวทุกประเภท ทุกวัย สามารถขึ้นสู่แหล่งท่องเท่ียวได้ โดยจะมีกรรมการท่ีเป็น  
ผู้ก ากับกองทุนการท่องเท่ียว -------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๒๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๖๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๘๙/๑ 
 
ซึ่งจะมีปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวเป็นประธาน ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงบประมาณ  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ กรมการท่องเท่ียว กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเ ท่ียว 
แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๓ ท่าน นี่คือสิ่งท่ีผมอยากจะชี้แจงให้ทราบว่าการท่ี
เราเก็บเงิน ๓๐๐ บาท เรามีท่ีมาท่ีไป แต่ประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุดเมื่อมีเงินเหลือเราก็จะกันไว้
ส่วนหนึ่งส าหรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) 
กระทรวงไม่สามารถท่ีจะมีเงินส ารองส าหรับช่วยเหลือและเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ  
ท้ัง ๑๒ สาขาท่ีอยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หากเรามีเงินกองทุนในส่วนนี้ 
ก็จะกันเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสิ่งรับประกันว่าเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ เราสามารถน ากองทุนตรงนี้
มาใช้จ่ายเกี่ยวกับ ๑๒ หมวด เกี่ยวกับการท่องเท่ียวได้ 
   ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของมีการซักถามว่าประเทศไทยเรามีการ
พัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเท่ียวหรือไม่ เพราะเห็นก็มีแต่แหล่งท่องเท่ียวเดิม ๆ ก็ขอชี้แจง 
ให้ทราบครับ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดย อพท. และกรมการท่องเท่ียวซึ่งเป็น 
ต้นน้ าและกลางน้ า ในตลอดระยะเวลา ๓ ปีกว่าท่ีผมมานั่งท างานในต าแหน่งนี้เราได้มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนถึง ๒๗๒ ชุมชน ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนั้นก็ต้องบอกได้ว่า 
เราเพียงแต่ลงไปเพื่อจัดการอบรมสัมมนาและแนะน าวิธีการต้อนรับนักท่องเท่ียว วิธีการ
บริหารจัดการเมื่อมีนักท่องเท่ียวเข้ามาสู่ชุมชนของเรา และเสริมว่าการท่ีมีนักท่องเท่ียว 
เข้ามาสู่ชุมชนของเรานี้เราจะท าอย่างไรให้นักท่องเท่ียวพักค้างอยู่กับเราเพิ่มอีกสัก ๑ คืน  
ถ้ามีเป้าหมาย ๑ คืนท าอย่างไรให้ได้สัก ๒ คืน แล้วเราจะหารายได้เสริมจากการท่ี
นักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชนของเราได้อย่างไร เช่น การน าเท่ียวในเร่ืองของวิถีถิ่น ไม่ว่าถิ่นนั้น
จะอยู่ทางภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือภาคใต้ เรามีอาชีพอะไร นั่นก็คือเป็นการเสริม 
เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น นี่ ก็ส่วนท่ีเราได้พัฒนาถึง ๒๗๒ ชุมชน 
ในเรื่องของแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  
  ส่วนการท่ีมีสมาชิกผู้ทรงเกียรติถามว่าเราท าไมต้องพึ่งพานักท่องเท่ียวเพียง
ชาติใดชาติหนึ่ง ก็ต้องขอเรียนครับ ก่อนหน้านี้ก็ต้องขอย้อน ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเปิดประเทศ
ไปเรียบร้อยแล้ว ผมก็คิดว่าคงหมายถึงประเทศจีนว่าเราจะรอประเทศจีนเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ เพราะในปี ๒๕๖๒ ประเทศจีนมีนักท่องเท่ียวเข้ามาสู่ประเทศไทยถึง ๑๑ ล้านคนเศษ 



๕๖๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๘๙/๒ 
 
ซึ่งในปี ๒๕๖๒ เรามีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยถึง ๓๙.๘ ล้านคน  
เรามีรายได้จากการท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ๒ ล้านล้านบาท เรามีรายได้
จากการท่องเท่ียวของคนไทยเท่ียวในประเทศไทยประมาณ ๑ ล้านล้านบาท เพราะฉะนั้น
หลังจากท่ีประเทศจีนมีการล็อกดาวน์ (Lockdown) และมาเปิดประเทศก็ต้องบอกว่า 
น่าจะเป็นประเทศท้าย ๆ หรือประเทศเกือบสุดท้ายของโลก แต่ก่อนหน้านี้ท่ีประเทศจีน  
ยังไม่ได้ท าการเปิดประเทศให้นักท่องเท่ียวชาวจีนออกมาเท่ียวนอกประเทศได้หรือเท่ียว
ต่ างประเทศได้นั้ น  กระทรวงการ ท่อง เ ท่ียวและกีฬาก็ด้ วยการอนุ เคราะห์ของ 
ท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อปีท่ีแล้วพวกเราคงทราบดีว่าหลังจากท่ีประเทศไทยเราไม่ได้  
มีความสัมพันธ์ทางการทูตระดับเอกอัครราชทูตถึง ๓๒ ปีเศษ ท่านนายกรัฐมนตรี  
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เชื่อมความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ งกับประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย หลังจากนั้นประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาสู่ประเทศไทยถึง 
๙๘,๙๐๐ คน โดยประมาณ --------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๙๐/๑ 
 
และนักท่องเท่ียวชาวตะวันออกกลางอีกประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งนั่นหมายความว่า 
เราไม่ได้หวังพึ่งเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง เราพยายามเจาะนักท่องเท่ียว ท่ัวทุกภูมิภาค
ของโลกนี้ และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็ยังมีไปเจาะตลาดถึงแถบเอเชีย (Asia) กลาง 
แต่ท่ีเน้นและให้ความส าคัญมากท่ีสุดก็คือพี่น้องในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ของเรา เพราะ
เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้กับประเทศไทยการเดินทางไม่ได้ใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีปัจจุบัน
พยายามรณรงค์ก็คือท าอย่างไรเชิญชวนเพื่อน ๆ ในอาเซียน (ASEAN) ให้มาแลกเปลี่ยน 
และเดินทางท่องเท่ียวซึ่งกันและกัน นั่นหมายความว่าเราพยายามท่ีจะขยายพื้นท่ีทุก ๆ พื้นท่ี 
ในโลกนี้ให้เกิดการท่องเท่ียวและให้เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย แล้วผมขอต่อ  
อีกนิดหนึ่งว่าปัจจุบันนี้ ปี ๒๕๖๕ เราก็มีรายได้จากการท่องเท่ียวประมาณ ๑.๔๖ ล้านล้านบาท  
มีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ๑๑.๖ ล้านคน มีการท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทย
ประมาณ ๒๒๓ ล้านคน นั่นก็หมายความว่าเรามีรายได้ตามเป้าหมายท่ีทางรัฐบาลได้ก าหนด 
ซึ่งก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงนะครับ ไม่ถึงก็คือท่านนายกรัฐมนตรีก าหนดไว้ว่าให้มีรายได้ถึง  
๑.๕ ล้านล้านบาท แต่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
เราท าได้เพียง ๑.๔๖ ซึ่งเป้าหมายแรกเราตั้งไว้ประมาณ ๑.๒๘ แต่เราสามารถท าได้ ๑.๔๖  
ก็ต้องขอขอบคุณคนไทยทุก ๆ คนท่ีพวกเราเป็นเจ้าบ้านท่ีดีท าให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาสู่
ประเทศไทยเรามากขึ้น และท่ีมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจากการต่อเนื่องท่ีทางกระทรวง
คมนาคมได้มีการสร้างสะพาน ๒ เส้น ก็คือทางภาคใต้ คือข้ามเกาะลันตาช่วงท่ี ๒ แล้วก็ 
มีการเชื่อมทะเลสาบสงขลาระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ก็คือจังหวัดพัทลุง  
ท่ีอ าเภอเขาชัยสนไปสู่จังหวัดสงขลาท่ีอ าเภอกระแสสินธุ์ เมื่อมีการพัฒนาสร้างสะพานข้าม
ทะเลสาบสงขลา ตัวผมซึ่งดูแล อพท. คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ก็ได้มีการน าเรื่องเข้าสู่ ททช. ก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ในทะเลสาบสงขลาประกอบด้วย  
๓ จังหวัด ก็คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย  
๑๕ อ าเภอ ๑๔๒ ท้องถิ่น ท้องถิ่นในท่ีนี้หมายถึงเป็น อบต. และเทศบาล มีพื้นท่ีรวม
โดยประมาณคือ ๕,๕๕๓ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นไร่ก็ประมาณ ๓,๔๗๐,๗๘๘ ไร่ ซึ่งการ
ท่ีเราพยายามอนุรักษ์เรื่องของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา บังเอิญว่าทะเลสาบสงขลาของเรา  
 



๕๖๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๙๐/๒ 
 
เรามีปลาโลมาอิรวดี คือปลาโลมา ๓ น้ า ซึ่งขณะนี้ก็ต้องขอเรียนว่าทางกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพยายามท่ีจะอนุรักษ์ และพยายามท่ีจะขยายเพื่อให้คงไว้ซึ่ง
ปลาโลมาอิรวดีพันธุ์นี้ ซึ่งก็คือเป็นเรื่องของปลาโลมาท่ีอยู่ในน้ าจืดได้ น้ ากร่อยได้ น้ าเค็มได้ 
ซึ่งประเทศไทยมีเพียงแหล่งเดียว ซึ่งขณะนี้ก็เหลืออยู่เพียงประมาณ ๑๔ ตัว เพราะฉะนั้น 
ก็มีการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวชุมชน หากว่า 
เราสามารถพัฒนาเสร็จ อย่างน้อยท่ีสุด ๑๔๒ ท้องถิ่น ก็คือ ๑๔๒ ต าบล บวกเทศบาล  
ผมคิดว่าตรงนั้นเราก็จะสามารถพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนอีกต่อไปได้ และท่ี
ส าคัญคือเป้าหมายของการท่องเท่ียวของประเทศไทยเราในอีก ๕ ปีข้างหน้าตามนโยบาย
ของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา --------------------------------------------- 
 

- ๒๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   อุทัยวรรณ์ ๒๙๑/๑ 
 
หมายความว่าในปี ๒๕๗๐ เราควรจะต้องมีนักท่องเท่ียวและมี รายได้ไม่น้อยกว่า  
๒๕ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ในขณะนั้น เมื่อเทียบอัตราส่วนกลับมาเป็นรายได้ก็น่าจะเป็น
รายได้ท่ีประมาณ ๕ ล้านล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ
ประมาณ ๔ ล้านล้านบาท รายได้จากการท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศไทยประมาณ ๑ 
ล้านล้านบาท เพราะฉะนั้นการท่ีว่าจะมีรายได้ถึง ๔ ล้านล้านบาท เราคงจะต้องมีการต้อนรับ
นักท่องเท่ียวใกล้เคียงท่ีประมาณ ๘๐ ล้านคน เพราะในปี ๒๕๖๒ เราต้อนรับนักท่องเท่ียว 
๓๙ ล้ านคน เรามี รายได้ จากการท่อง เ ท่ียวของชาวต่ า งชาติ  ๒ ล้ านล้ านบาท  
ถ้าเราสามารถท าตรงนี้ไปและท าไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ปี ไปข้างหน้า  
สิ่งท่ีส าคัญตามมาก็คือเราจะเกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านต าแหน่ง ในอดีตปี ๒๕๖๒ 
เรามีการจ้างงานโดยประมาณคือ ๔.๘ ล้านต าแหน่ง หากเราจะพัฒนาไปถึง ๘๐ ล้านคน  
เราคงจะต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก ๑ เท่าตัว นั่นก็คือประมาณ ๙.๖-๑๐ ล้านคน นั่นก็คือ
เป้าหมายของอนาคตอีก ๕ ปี ผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่ีกรุณา
ซักถามผมมาผมก็ขอตอบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเหลือท่านรัฐมนตรีอีก ๑ ท่าน เชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ท่านดอน ปรมัตถ์วินัย ใช้เวลา ๑๐ นาที เชิญครับ 
   นายดอน ปรมัตถ์วินัย (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ 
วันนี้ผมได้รับรายงานว่าเมื่อคืนมีการอภิปรายเข้าข่ายลักษณะปรักปร าการต่างประเทศไทย
โดยกล่าวถึง ๘ ปีท่ีผ่านมา ว่าการต่างประเทศเสื่อมโทรม ไม่มีการยอมรับ ก็เข้าข่าย
ตรวจสอบแล้วเป็นการพูดย้ าเน้นเรื่อง ๘ ปีตลอด โดยท่ีในลักษณะของสาระเป็นท่ีน่า 
แปลกใจว่าไม่ได้มีอะไรมากนัก ท้ังท่ีมีความเข้าใจว่าถ้าจะพูดถึงการต่างประเทศ น่าจะ
ตรวจสอบทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือเว็บไซต์ (Website) ของกระทรวงการต่างประเทศ
สักเล็กน้อยก่อนจะได้มีข้อมูลเอามาพูดกัน อย่างไรก็ตามเรื่องของการต่างประเทศท่ีว่า  
เส่ือมโทรมนั้นก็อยากจะเรียนว่านับตั้งแต่ ๘ ปีย้อนกลับไปสักเล็กน้อยว่า ปี ๒๕๕๘ นับตั้งแต่
รัฐบาลภายใต้ พลเอก ประยุทธ์ ได้เข้ามาบริหาร เราก็ได้เป็นประธานกลุ่ม ๗๗ ซึ่งดูแล  
๑๓๔ ประเทศในสหประชาชาติ ต่อมาเราก็ได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่ม ๒๐ หรือ 



๕๗๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   อุทัยวรรณ์ ๒๙๑/๒ 
 
จี ๒๐ (G20) ในฐานะประธานของกลุ่ม ๗๗ ปี ๒๕๕๙ เราก็เป็นผู้ประสานงานของอาเซียน 
(ASEAN) กับสหประชาชาติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวาระโลก ซึ่งก็คือเอสซีจี (SCG) นั่นก็เป็น
ภารกิจของท้ัง ๑๙๓ ประเทศของสหประชาชาติ ในปี ๒๕๕๙ ปีเดียวกันนั้นเราก็ได้รับ 
การมอบหมายให้เป็นประธานเอซีดี (ACD) ๓๕ ประเทศ เป็นการประชุมสุดยอดของเอซีดี 
(ACD) และในปี ๒๕๖๐ ถัดมา ทางสหภาพยุโรปได้ตกลงปรับความสัมพันธ์กับไทยให้เป็น
ปกติ อันนี้เพียงไล่เลียงให้รับทราบว่าเพียงระยะเวลาท่ีเริ่มต้นของรัฐบาล คสช. คือรัฐบาล
ของ พลเอก ประยุทธ์ ก็มีพัฒนาการต่าง ๆ มาก ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ 
ประเทศไทยให้เป็นผู้น าหรือเป็นผู้ประสานงานในเวทีต่าง ๆ หรือไม่ก็ให้เชิญเข้าไปร่วม  
การประชุมในท่ีต่าง ๆ อย่างได้กล่าวไว้ จี ๒๐ (G20) และอื่น ๆ ในสหประชาชาติ------------- 
 
                - ๒๙๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๙๒/๑ 
 
ขณะเดียวกันเราก็สามารถจะท าหน้าท่ีต่าง ๆ ได้โดยท่ีนานาประเทศพร้อมท่ีจะมาร่วม
ประชุมหารือในประเทศไทย สิ่งเหล่านี้ยืนยันได้เลยว่าการต่างประเทศไม่ได้เสื่อมโทรม  
แต่ว่ามีการเคล่ือนไหว มีพลวัตอยู่ตลอดเวลา สามารถจะกล่าวได้ด้วยซ้ าไปว่าเป็นรัฐบาลท่ีให้
ความส าคัญกับนโยบายต่างประเทศท่ีสมดุลอย่างมาก เพื่อเป็นการวางรากฐานให้เกิด  
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในระยะยาว โดยส่วนประกอบท่ีส าคัญของเรื่องการ
ต่างประเทศนี้ ท้ังหมดในท่ีสุดแล้วได้มาสะท้อนอยู่ ในแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี เรียกว่าแผน ๕ เอส ๕ มี (5S/5มี ) ซึ่ งนับว่าเป็นครั้ งแรกใน
ประวัติศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเรามีแผน มีกรอบเวลา มีกรอบของการ
ด าเนินงาน แผน ๕ เอส ๕ มี (5S/5มี) ดังกล่าว ท่านท้ังหลายถ้าหากได้ตรวจเว็บไซต์ 
(Website) ก็คงพบว่ามีการพูดถึงความมั่นคงคือด้านซีเคียวริตี (Security)  อันท่ี ๒ คือ 
ความมั่งคั่งยั่งยืน ซัสเทนาบิลิตี (Sustainability) อันท่ี ๓ คือความมีมาตรฐานสากล 
หรือสแตนดาร์ด (Standard) ท่ีเราต้องยกระดับของเราอยู่ตลอดเวลา อันท่ี ๔ คือมีสถานะ
และเกียรติภูมิคือสเตตัส (Status) สุดท้ายก็คือต้องมีพลังคือซินเนอร์จี (Synergy) ในแง่ของ
การท างานร่วมกับนานาประเทศ ท้ังหมดถือว่าเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทย  
ในบทบาทท่ีเรียกว่าเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างท่ีได้เรียน  
กับทุกท่านเม่ือสักครู่ เพ่ือให้เราเป็นผู้เล่นส าคัญในเวทีโลก  
  ท้ังหมดท่ีต่อมาจากเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปถึงช่วงท่ีเราเป็นผู้เข้าไปมีส่วนอยู่ใน 
จี ๒๐ (G20) ก็ดี  ในปี ๒๕๖๒ นั้นเราก็เป็นประธานของอาเซียน (ASEAN) และเน้น 
ในหลาย ๆ ด้านท่ีเกี่ยวกับความยั่งยืน แต่สิ่งหนึ่งท่ีส าคัมากแต่มักไม่ค่อยได้มีการเอามาพูด
กล่าวถึงก็คือเราเป็นผู้ผลักดันเรื่องอาร์ซีอีพี (RCEP) คือความตกลงการค้าเสรีของ  
๑๘ ประเทศที่ค้างคากันมานานสิบกว่าปี แต่ไม่สามารถจะผลักดันกันได้ ไม่ว่าจะตกอยู่ในมือ
ของใคร แต่ว่าครั้นมาอยู่ ท่ีประเทศไทย ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ก็ได้ ให้ 
การสั่งการเป็นท่ีชัดเจนว่าพยายามให้อาร์เซป (RCEP) เกิดขึ้นให้ได้ในบ้านเรา ซึ่งก็เกิดขึ้น 
ได้จริง เพียงแต่ว่าเราต้องรอประธานคนต่อไปเป็นสถานท่ีการลงนาม แต่ความตกลงท้ังหมด
ท่ีค้างคากันมาได้รับการเจรจาลุล่วงไปเป็นตลาดใหญ่ ๒,๐๐๐ ล้านคนของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (Asia Pasific) แห่งนี้ ก็ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าในแต่ละจุด แต่ละช่วงเวลานั้น 
หนีบเรื่องราวท่ีส าคัญ ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านของ 



๕๗๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๙๒/๒ 
 
อาเซียน (ASEAN) ก็ดี หรือเอเปค (APEC) ก็ตาม แต่เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬาได้พูดถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย ก็ขอสอดแทรกด้วยนะครับว่า  
ปี ๒๕๖๒ เป็นปีท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมจี ๒๐ (G20) ท่ีโอซาก้า และเป็น
ครั้งแรกท่ีได้พูดจากับมกุฎราชกุมารของประเทศซาอุดิอาระเบียโดยตรง เพื่อขับเคลื่อน 
การปรับความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ประเทศ แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการเตรียมวางแผน 
หรือแผนงานกันมาล่วงหน้า ๒-๓ ปี แต่จุดท่ีเป็นจุดส าคัญคือจุดที่ได้พบปะกับมกุฎราชกุมาร
ของประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองท่ีโอซาก้า จึงได้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีแช่แข็ง 
กันมา ๓๒ ปีนั้นได้ลุล่วงไปและได้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ปกติอย่างที่ได้เห็นกัน ในส่วนของ
เอเปค (APEC) ท่านคงไม่มีอะไรจะต้องค้างคากันแล้วนะครับ เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่
ในเอเปค (APEC) นั้นนานาประเทศท่ีได้เข้ามาร่วมได้แสดงความยินดีกับเราท่ีได้จัดการ
ประชุมส าเร็จ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๙๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๙๓/๑ 
 
ท้ังท่ีพูดในห้องประชุม ท้ังท่ีเขียนตามมาแสดงความยินดี ถ้าหากใครสนใจท่ีอยากจะเห็น
ข้อเขียนเหล่านั้นก็ขอเชิญมาท่ีกระทรวงการต่างประเทศ มาดูได้ว่าได้แสดงความยินดีกันมา
อย่างไร แค่ไหน ส าหรับเรื่องของเอเปค (APEC) ส่วนผลงานด้านหนึ่งของเอเปค (APEC)  
ท่ีพอจะรับทราบกันก็คือแบงค์คอก โกลส์ (Bangkok Goals) เรื่องบีซีจี (BCG) นั้นก็มี 
ท่ีมาท่ีไปค่อนข้างจะชัดเจน แต่ว่าสุดท้ายก็คือเมื่อเราส าเร็จกันท่ีกรุงเทพฯ แล้วก็มีการ  
ส่งมอบให้กับประธานคนใหม่ของเอเปค (APEC) ประธานคนใหม่ของเอเปค (APEC) ก็น า
เรื่องนี้ไปสู่การเตรียมการพบปะกัน อย่างน้อย ๑ ครั้งไปแล้วท่ีฮาวาย (Hawaii) และได้มีการ
ตกลงกันว่าเอเปค (APEC) ภายใต้การเป็นประธานของสหรัฐอเมริกาในปี ค .ศ. ๒๐๒๓  
ก็จะใช้ทีมท่ีเป็นผลส าเร็จของประเทศไทยเป็นทีมของการด าเนินงานของเอเปค (APEC) 
ภายใต้สหรัฐอเมริกา นั่นก็คือจะใช้ทีมว่าบีซีจี อิมพลีเมนเทชัน (BCG Implementation) 
เป็นหัวข้อส าคัญของการด าเนินงานของสหรัฐอเมริกา ก็เช่นกันครับ คงไม่สามารถหรือว่า  
ไม่จ าเป็นท่ีจะไปกล่าวเพิ่มเติมไปว่าบีซีจี (BCG) หรือเอเปค (APEC) ท่ีจัดอยู่ในประเทศไทย
ได้รับการตอบรับและมีการสานต่อเรื่องราวต่าง ๆ มากน้อยเพียงใดนะครับ เพราะฉะนั้น 
ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบ รวมไปถึงบทบาทอีกบทบาทหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรง
กับเรื่องต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมา แต่มีการยอมรับโดยกรมอนามัยโลก ดับเบิ้ลยูเอชโอ (WHO)  
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีดูแลเรื่องของการดูแลโควิด (COVID) ได้ดีท่ีสุดประเทศหนึ่ง 
ของโลกนี้ ภายใต้การดูแลและจัดการบริหารของ สคบ. โดยท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน 
อันนี้ เป็นความส าเร็จอย่างหนึ่ง ก็ขออนุญาตเรียนยืนยันมา ณ ท่ีนี้ว่ากระทรวงการ
ต่างประเทศไทยตลอดเวลา ๘ ปีนั้นไม่ได้เป็นดังท่ีท่าน ส.ส. ได้กล่าวไว้แต่อย่างใด และหวังว่า
จากนี้ไปไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็จะสานต่อสิ่ง ท่ีได้วางรากฐานให้เป็นอย่างดีกับ 
ประเทศไทยด้วย และขอให้ประชาชนท่ีรับฟังเป็นประจักษ์พยานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
สวัสดีครับ  
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (สุรินทร์)  :  ท่านประธานครับ ผม สมบัติ ศรีสุรินทร์ 
ผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์ กรรมาธิการ ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นมาชี้แจง  
เป็นสิ่งท่ีผมได้อภิปรายเมื่อคืนนี้ ซึ่งผมก็ได้พูดจริง ๆ นั่นละครับว่ากระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็บทบาทของประเทศไทยในเวทีของโลก แล้วความส าเร็จของประเทศไทยในเรื่อง 
การต่างประเทศนับว่าน้อยมาก 



๕๗๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๒๙๓/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยว  
ท่านสมบัติมีอะไรไหมครับ 
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (สุรินทร์)  :  ผมตอบชี้แจงท่ีท่านพาดพิงสิ่งท่ีผม
อภิปรายเมื่อคืนครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มันไม่ใชล่ะครับ  
คืออย่างนี้ มันไม่ได้พาดพิง ไม่ได้ระบุตัวท่านแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายครับ ข้อมูลอาจจะ  
ไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ 
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (สุรินทร)์  :  ท่านประธานครับ กรุณาฟังผมนิดเดียว ใน
บทบาทของการเจรจาการต่างประเทศกันเราก็ไม่ค่อยระบุชื่อกันตรง ๆ พาดพิงกันในชื่อ แต่
โดยสาระมันผูกพัน คืออยากจะชี้แจงว่าท่านก็ตอบคล้าย ๆ กับท่านนายก 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวนะครับ 
ผมชี้แจงก่อนครับ เรื่องการพาดพิงนี้คือมันต้องระบุตัวบุคคลแล้วก็เกิดความเสียหาย 
ประธานก็จะให้ใช้สิทธิพาดพิงครับ ไม่อย่างนั้นมันก็ได้พาดพิงกันท้ังสภานี้ละครับ เพราะว่า
เวลาท่านพูดถึงภารกิจของรัฐมนตรี รัฐมนตรีก็มาตอบชี้แจง มันก็ต้องพูดถึงเนื้อหาท่ีสมาชิก  
ได้พูดถึงรัฐมนตรีบ้าง แต่ทีนี้ในกรณีข้อมูลตรงกันหรือไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับ  
ก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ผมว่ามันจะเสียเวลาเปล่า 
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (สุรินทร์)  :  ท่านประธานครับ ขอบคุณท่ีท่านกรุณา
ให้ค าแนะน าครับ ผมก็ขอพูดสั้น ๆ ว่าก็ขอบคุณท่ีท่านรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นมาชี้แจง ต้องขอบคุณ 
แต่ผมก็อยากจะพูดเพ่ือให้มันสมบูรณ์ว่าสิ่งท่ีท่านลุกขึ้นมาอ่านนี้ก็เป็นค าตอบท่ีเราก็รับฟังได้ 
แต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามันก็เหมือนกับผมพยายามจะสะท้อนเป็นกระจกให้ท่าน แต่ท่าน
มองเห็นเหมือนกับกระจกวิเศษก็เป็นสิ่งท่ีท่านก็คิดได้ ก็ต่างคนต่างคิดก็เท่านั้นละครับ 
ขอบคุณครับ 
 

- ๒๙๔/๑ 
 
 
 



๕๗๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๙๔/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปจะเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกท่ีเสนอรายชื่อเอาไว้นะครับ ท่านแรกคือ 
นางสาววารีรัตน์ สิริธัญญ์สกุล  ท่านท่ี ๒ ท่านศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ  ท่านท่ี ๓ ท่านอภิชาติ  
ศิริสุนทร  ท่านท่ี ๔ ท่านสมชาย ฝั่งชลจิตร เชิญท่านวารีรัตน์ ขอไว้ ๑๐ นาทีนะครับ 
  นางสาววารี รั ตน์  สิ ริ ธัญญ์ สกุ ล (แบบบัญชี รายชื่ อ )   :  กราบเรี ยน  
ท่านประธานสภาท่ี เคารพ ดิฉัน วารีรัตน์  สิริธัญญ์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพื่อชาติ ท่านประธานคะ ประเด็นการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทยมีการ 
กล่าวกันมาก แต่ยังไม่เห็นการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมท่ีจะส่งเสริมให้เกิดสภาพ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทุกช่วงวัย ท่านประธานท่ีเคารพ การศึกษาตลอดชีวิตนั้นอาศัย 
หลักส าคัญ ๑. การเรียนเพื่อรู้  ๒. การเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริง  ๓. การเรียนเพื่อท่ีจะ 
อยู่ร่วมกัน  และ ๔. การเรียนเพื่อชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นกุญแจสู่ทศวรรษท่ี ๒๑ 
และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการปรับเปลี่ยนเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
มันมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและจังหวะชีวิตของมนุษย์ท่ีก าลัง
เปลี่ยนไป ดังนั้นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทย 
ด้วยเหตุผล ทุกช่วงชีวิตจ าเป็นต้องมีการพัฒนาของบุคคล ตั้งแต่วัยทารกถึงวัยสูงอายุ  
อีกอย่างการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าท่ีของบุคคลก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ทางสังคมทุกช่วงอายุ การศึกษาจึงช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทในแต่ละช่วง
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม แต่ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน
มากขึ้น อาจจะน ามาซึ่งการด้อยโอกาสทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจ 
มีผลกระทบความเป็นอยู่ ดังนั้นจึงมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะท่ีทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง จึงท าให้ทักษะท่ีใช้ในการท างานต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ขณะนี้ประเทศไทย
ก าลังเผชิญหน้ากับภาวะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ จึงต้องการมีการ
เตรียมความพร้อมในการรักษาคุณภาพชีวิตและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงวัย และประชาชนกลุ่มนี้ เองเป็นผู้ ท่ีมากด้วยประสบการณ์และมีองค์ความรู้ 
ท่ีสามารถเทียบเท่ากับการได้รับปริญญาตามการศึกษาในระบบได้ รวมท้ังยังเป็นกลุ่มคน  
ท่ีสามารถใช้องค์ความรู้พื้นฐาน หรือท่ีเรียกว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีจะท าให้เยาวชน 
ได้น าไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศต่อไป ขณะเดียวกันประชาชนในกลุ่มนี้ด ารงชีวิตอยู่ใน 



๕๗๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๒๙๔/๒ 
 
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและยิ่งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการยกระดับ 
เป็นอย่างยิ่ง และหากพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมขยายโอกาสทางการศึกษา จึงมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องให้โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียม โอกาสในการเข้าถึงแหล่งลงทุนเพื่อการศึกษา โอกาสในการเพิ่มพูนและ
ฝึกฝนทักษะ โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่านประธานคะ จะเห็นได้ว่าโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ัง ๆ ท่ีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการ --------------------------------- 
 

- ๒๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๙๕/๑ 
 
เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัยของมนุษย์ หากแต่ยังไม่ได้มีการจั ด
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนและยังไม่มีระบบการด าเนินงานท่ีเป็นโมเดล (Model) ท่ีจับต้องได้
อย่างจริงจัง การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังไม่เอื้อให้บุคคลได้รับการศึกษาตลอดชีวิต  
ยังมุ่งเน้นการศึกษาในระบบโรงเรียน นั่นคือการศึกษาในช่วงชีวิตตอนต้นเท่านั้น รัฐบาล
ทุ่มเทงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรจ านวนมาก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา  
ในระบบ ให้ความส าคัญกับบุคคลในวัยเรียน ในขณะท่ีการจัดการศึกษาส าหรับช่วงวัยอื่น ๆ 
ซึ่งมีความส าคัญไม่แพ้กันและมีองค์ความรู้ในตัวผู้เรียนกลับถูกละเลย เมื่อเทียบกับการศึกษา
ในระบบของโรงเรียน อย่างไรก็ตามหากเราให้ความส าคัญในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต  
ท่ีจะจับต้องได้ ดิฉันคิดว่าความจ าเป็นท่ีจะต้องวางนโยบายพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ภายในประเทศและระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ดิฉันอยากเห็นเมืองแห่งการเรียนรู้  
เมืองแห่งการเรียนรู้ยังไม่เกิดความเป็นเมือง ดิฉันจึงขอเสนอให้มีการทบทวนพระราชบัญญัติ
การศึกษาตลอดชีวิตและก าหนดกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครอบคลุมถึง
กลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดเป้าหมายคือ ๑. ส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้สร้างสรรค์ เพื่อสามารถ
แข่งขันในสังคมโลก โดยการกระจายแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครอบคลุมในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและภูมิภาค  ๒. จัดกิจกรรมควบคุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และในท่ีนี้อยากจะขอให้มุ่งเน้นในกลุ่มเป้าหมาย ๓ ระดับ ได้แก่ระดับวิชาชีพหรืออาชีวะ 
ระดับมืออาชีพ และระดับผู้ประกอบการ  ๓. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยก าหนดโครงสร้างการบริหารให้สามารถบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น ๓ ระดับ 
ส่วนกลางให้มีสถาบันการศึกษาตลอดชีวิตแห่งชาติ  ระดับจังหวัด สร้างเสริมศูนย์การศึกษา
ตลอดชีวิตแห่งจังหวัด  ระดับท้องถิ่น มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตแห่งท้องถิ่น รูปแบบการจัด
กิจกรรมศึกษาตลอดชีวิตสามารถท าได้ ๑. การศึกษาตลอดชีวิตนั้นเน้นมหาวิทยาลัย 
เป็นศูนย์กลาง จัดให้ประชาชนท่ีต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะสาขาในระดับมหาวิทยาลัย สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
กระจายไปท่ัวภูมิภาค ดิฉันหวังว่าการทบทวนและด าเนินการอย่างเร่งด่วนในประเด็น
นโยบายและการบริหารงานศึกษาตลอดชีวิต จะเป็นตัวเร่งท่ีจะท าให้นโยบายภาคส่วนอื่น ๆ 



๕๗๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๒๙๕/๒ 
 
ของรัฐบาลประสบความส าเร็จได้ โดยการขับเคลื่อนพลังแห่งการเรียนรู้ของทุนมนุษย์ท่ีมี
ความสามารถและพร้อมเรียนรู้ในการปรับตัวได้ตามอัตลักษณ์และลักษณะการเรียนรู้ของ
บุคคลตามแต่ช่วงวัย นโยบายนี้จะท าเพื่อชาตินี้ไม่รอชาติหน้าค่ะ และนี่คือส่วนหนึ่งของ
นโยบายพรรคเพ่ือชาติ ขอบคุณค่ะ  
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์ 
เพ่ือด าเนินการประชุมต่อไป)   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ (อุตรดิตถ์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ วันนี้
ต้องกราบเรียนประธานผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังแผ่นดิน จะเป็นการอภิปราย 
ในมิติใหม่ ไม่ใช่มีแต่ด่า ด่า ด่า วันนี้ด่าเสร็จแล้วก็จะสอนมวยรัฐบาลว่าควรต้องท าอย่างไร 
แต่เสียดายเวลามีน้อยมาก ผมเหลือแค่ครึ่งชั่วโมง แต่ก็จะใช้เวลาอันน้อยนิดท าให้ดีท่ีสุด  
เพ่ือไม่ใหเ้สียเวลา ผมขอเร่ิมเลยครับ  
 
               - ๒๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๙๖/๑ 
 
  ภาพแรกผมก็จะบอกถึงว่าเฉียด ๙ ปีแห่งความล้มเหลวและเสื่อมทรุดท่ีสุด
ของรัฐบาล แต่ผมจะไม่เอาหลายประเด็นเพราะเวลามีจ ากัด ท่านกู้แล้วก็ผลาญเงินไปกว่า 
๒๕.๔ ล้านล้านบาท ถือว่ามากท่ีสุดในรัฐบาลทุกชุดทุกสมัย ท่านซื้ออาวุธมากท่ีสุดเฉียด 
๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ตอนนี้ตัวเลขมากกว่านี้แล้ว ท่านโกงมากท่ีสุด ใช้อ านาจเอื้อเจ้าสัว
กินรวบประเทศมากท่ีสุด อันนี้คือสิ่งท่ีเป็นความท่ีสุดของรัฐบาล แล้วก็คนปัจจุบันนี้หนี้ท่วม
ท้ังระบบมากท่ีสุดเป็นประวัติการ ยิ่งกว่านั้นคนฆ่าตัวตายก็มากท่ีสุดเช่นกัน  และคนจน 
เพ่ิมมากท่ีสุดอีกต่างหาก เหลื่อมล้ าก็ที่สุดในโลก นี่คือสิ่งท่ีความเป็นท่ีสุดในผลงานเฉียด ๙ ปี
ของรัฐบาล เอาละครับ เวลามีจ ากัดผมไม่พูดเยอะเพราะคนพูดซ้ าไปแล้ว ผ่านเลยครับ  
เอาเรื่องแรกเลยมีการฉ้อฉลโกง วันนี้ถ้าใครไม่พูดถึงต ารวจมันล้าสมัย มันไม่อินเทรนด์ 
(Intrend) วันนี้ต ารวจมีความอื้อฉาวหลายเรื่องเลย ล่าสุดพี่น้องเอ๊ย วันท่ี ๘ มีนาคมนี ้
เขาจะหาหมูอีกแล้ว ๗,๐๙๕ ล้านบาท นี่คือเงินของงบประมาณแผ่นดิน จะมีการฮั้ว 
มีการล็อกสเปก (Lock spec) แล้วเจ้าท่ีมีอ านาจยิ่งใหญ่เหลือเกิน เจ้านี้คือเจ้าบอย  
บอยกลาย ๆ นะครับ แล้วก็ปล่อยโจรชั่วหลุดไปหลายคดีเลย จ าเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็นี่เป็น
ระดับท่ีเป็นผู้บัญชาการท่ีมีอ านาจใหญ่ ตั้งแต่ตอนยังไม่เป็นผู้บัญชาการก็ท าเรื่องนี้ แล้ววันนี้
ก าลังจะปิดเกมเองได้ นี่คือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในกรมต ารวจ ดูสิครับว่าทีโออาร์ (TOR) ปี ๒๕๖๕ 
หลุดไปทีหนึ่งแล้ว ปี ๒๕๖๖ ทีโออาร์ (TOR) หลุดอีก การท่ีเห็นทีโออาร์ (TOR) หลุด 
ดูตรงไหนรู้ไหมครับ ดูตรงท่ีทีโออาร์ (TOR) ไม่มีลายเซ็น ส่วนทีโออาร์ (TOR) ท่ีมีลายเซ็นนี้
ของจริงครับ ออกตามระเบียบตามขั้นตอน ผมตั้งฉายาว่าแก๊งบอยแล้วกัน ใหญ่จริงเลยครับ 
งาบ ๔ เด้งเลย สามารถแบ่งสัญญาได้เป็นบิด (Bid) ตามท่ีตัวเองต้องการเพื่อหลีกเล่ียงการจับ
และวิธีการประมูลพิเศษ ท าให้แก๊งนี้ได้ประโยชน์สูงสุดและการล็อกสเปก (Lock spec)  
ให้ท่ีปรึกษาเป็นคนมาจัดวางสเปก (Spec) และเขียนทีโออาร์ (TOR) นี่เป็นท่ีปรึกษาของแก๊งบอย 
แล้วบอยสั่งได้ทุกอย่าง ใหญ่จริง มันเป็นสิ่งท่ีเรายอมรับไม่ได้ว่าการล็อกสเปก (Lock spec) 
ของแก๊งบอยนี้เขาฮั้วจนต้มส าเร็จเลย และหลักฐานว่าเขาโยงใยอย่า งไรอยู่ตรงนี้ครับ  
เพื่อไม่เสียเวลาผมขอผ่านเร็วเลย เสียดายเวลามีน้อยมากไม่อย่างนั้นขยี้ตายคาสภาเลย  
แต่สิ่งท่ีผมก าลังจะบอกคนไทยท้ังแผ่นดิน พี่น้องเอ๊ย สังคมไทยในอดีตประเทศไทยเคย  
เป็นใหญ่ในบูรพาถ้าใครยังจ าได้ แต่วันนี้มันใหญ่จริงไหม เราดูสมัยก่อนครั้งกระโน้นไพร่ฟ้า
หน้าใส เห็นไหมครับ นี่คือคนไทยท่ีมีชีวิตอยู่และมีสังคมไทยท่ีน่าอยู่ในยุคนั้น มีความรัก  



๕๘๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๙๖/๒ 
 
ความสามัคคีกัน วันนี้เป็นอย่างไรครับ ในน้ ามีปลาในนามีข้าว วันนี้เป็นอย่างไรครับ และมีการ
เกื้อกูลเอื้ออาทรกัน นี่คือสังคมไทยท่ีน่าอยู่และสังคมไทยท่ีควรจะรักษาไว้แต่เรายังรักษาไม่ได้ 
สังคมไทยในปัจจุบันดูนะครับ เห็นไหมต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ชีวิตคนไทยจ านวนมาก 
ยังเป็นแบบนี้ ท้ัง ๆ ท่ีเราเป็นอู่น้ าอู่ข้าวมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยประเทศไทยเอ๊ย ท าไม
มาถึงวันนี้ได้ละครับ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  - ๒๙๗/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๘๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๙๗/๑ 
 
อันท่ี ๒ ดูนะครับว่า รวยจนจุก จนจนตาย ท่ีรวยก็คฤหาสน์ใหญ่มากเลย มีเงินเยอะแยะ  
แล้วท่ีจนนี้ก็จนจนตายเลย นี่คือความเหลื่อมล้ า ท่ีสุดของประเทศไทย ยาเสพติด 
ไม่ต้องพูดถึง ระบาดท่วมประเทศเลยหนักท่ีสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีประเทศไทยมา 
ยิ่งกว่านั้นการทุจริตโกงกินเห็นไหมครับ นี่คือตัวอย่างท่ีเห็นขึ้นว่าประเทศไทยวันนี้เสื่อมทรุด
ขนาดนี้ได้อย่างไร สังคมไทยท่ีคนไทยท้ังแผ่นดินควรจะรู้ไว้นะครับ ในสมัยก่อนสมัยยุค  
ท่านประธาน ขอประทานอภัยเอ่ยนามท่านแต่ในทางท่ีดี ยุคสมัยท่านประธานชวน  
หลีกภัย เป็นยุคท่ีประเทศไทยอุดมสมบูรณ์นะครับ ในน้ ามีปลา ในป่ามีอาหาร เขาเรียกว่า 
ยุคหาอยู่หากิน ไม่ต้องท าอะไรเลย ออกจากบ้านก็มีกิน แต่วันนี้เราไม่มีกิน แล้วไม่พอกิน  
พอไม่พอกินท าอย่างไรครับ มันจะต้องไปปลูกอยู่ปลูกกิน แต่สังคมไทยวันนี้เราไม่ได้ปลูกอยู่
ปลูกกิน ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ไปท าอะไรรู้ไหมครับ ไปซื้ออยู่ซื้อกิน ลูกหลานใครก็ตามท่ีไป
ท างานต่างถิ่นหรือต่างจังหวัดมาท างานกรุงเทพฯ ซื้ออยู่ซื้อกินท้ังสิ้น บ้านแตกสาแหรกขาด 
ผัวไปทางเมียไปทาง ท้ิงลูกไว้กับปู่ย่าตายาย นี่คือชีวิตสังคมท่ีเสื่อมทรุดขนาดนี้ ถ้าสังคมไทย
เป็นแบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไร ก่อนจะแก้ไขต้องบอกว่าวันนี้ใครจะวางแผนออกแบบ 
ประเทศไทยว่าจะแก้ไขปัญหาประเทศแก้อย่างไร ขออนุญาตนะครับ นี่คือการสอนมวย
รัฐบาล ดูนะครับวันนี้โลกเปลี่ยน ขั้วอ านาจเปลี่ยน เกิดสงคราม เทคโนโลยีระดับดิสรัปต์ 
(Disrupt) หลายสิ่งหลายอย่างท่ีโลกเปลี่ยน ประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนให้ทันโลก รัฐบาลก็ต้อง
เปลี่ยน คนไทยก็ต้องเปลี่ยน ไม่อย่างนั้นเราจะตกขอบโลกทันที ยิ่งกว่านั้นหลายคนบอกว่า
โอ๊ยผมอยากให้เป็นประชาธิปไตย แล้วเอ็งรู้ไหมว่าประชาธิปไตยในค านิยามของเอ็งคืออะไร 
ดูสิครับ สังคมเผด็จการผูกขาด เวป (WEP) ก็แปลว่า อ านาจ ความมั่งคั่ง เสมอภาค  
นี่คือสิ่งท่ีสังคมไทยชนชั้นสูงจ านวนน้อยมาก แต่ผูกขาดพลังอ านาจความมั่งคั่งไว้เยอะท่ีสุด  
ดูสีด าเห็นไหมครับ คนจ านวนน้อยแต่ผูกขาดเยอะมาก ชนชั้นกลางก็ได้กลาง ๆ ชนชั้นล่าง 
น่าตกใจ ชนส่วนมากแต่ว่าได้อ านาจ ได้พลัง ได้ความมั่งคั่งน้อยมาก นี่คือสังคมเผด็จการ  
แต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไรพี่น้องดูนะครับ พี่น้องเอ้ยสังคมประชาธิปไตยมันต้องกระจาย
ความมั่งคั่ง กระจายผลประโยชน์ กระจายอ านาจ แล้วก็มีความเสมอภาคอย่างแท้จริง  
ท่านดู ชนชั้นสูงมีจ านวนน้อยก็ได้น้อย ชนชั้นกลางมีปานกลางก็ได้ปานกลาง แต่ชนชั้นล่าง 
มีจ านวนมากต้องได้เยอะท่ีสุด นี่คือสังคมประชาธิปไตยท่ีกระผมอยากจะบอกคนไทย  
ท้ังแผ่นดินและคนไทยท้ังแผ่นดินโหยหาสิ่งนี้ครับ การจะออกแบบประเทศไทยต้องรู้ว่า 



๕๘๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๙๗/๒ 
 
ประเทศไทยมีอะไร ๙ ข้อนี้คือโลกท้ังใบนี้เขาบอกประเทศไทยได้เปรียบประเทศอื่น ผมไม่ลง
เสียเวลา และประเทศไทยมีทรัพย์บนดินแล้วก็ใต้ดินมหาศาลเลย ผมไม่เสียเวลาผ่านเลยครับ 
เรามีอะไรบ้างก่อนท่ีจะไปพัฒนาประเทศเห็นไหมครับ วันนี้พี่น้องคนไทยท้ังแผ่นดินรู้จักไหม
ค าว่ามอนซูน (Monsoon) มอนซูน (Monsoon) ภาษาพระพุทธเจ้าถ้าแปลเป็นไทยก็คือ
มรสุม มรสุมแปลว่าอะไรครับ มันจะมีมวลน้ ามหาศาลเขาเรียกว่ามวลน้ าร่ ารวย ประเทศไทยโชค
ดีมากเทวดารักประเทศไทยมาก สิงหาคม กันยายน ตุลาคม มอนซูน (Monsoon) จะมา
เยี่ยมประเทศไทย แต่พอพฤศจิกายนเทวดาไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ ประกาศภัยแล้ง ท้ัง ๆ ท่ี
มรสุมเอาฝนมาให้มากมายก่ายกอง แต่เราไม่สามารถรักษามวลน้ าขนาดใหญ่ไว้ได้ พอเทวดา
ไป เดือนพฤศจิกายนประกาศภัยแล้ง ท่ีน่าเจ็บปวดคือผมได้ตัวเลขจากท่านอธิบดี  
กรมชลประทาน ภาคเหนือฝนตกมา ๑๐๐ หยด เก็บได้ ๓.๘ หยดครับ มันน่าเจ็บปวดและ
น่าใจหาย ภาคอีสานหนักกว่านั้นอีก ฝนตกมา ๑๐๐ หยด เก็บได้ ๒.๘๙ หยด นอกนั้นไหลลง
แม่น้ าโขงหมด ทางภาคเหนือก็ ท่วม สุ โขทัยท่วม มานครสวรรค์  ท่วมภาคกลาง  
ท่วมกรุงเทพฯ แล้วก็ดันให้ลงแม่น้ าเจ้าพระยา ลงทะเล นี่คือความเจ็บปวดของคนไทย  
ท้ังแผ่นดิน ผมอยากจะแนะน ารัฐบาลใครก็ตามท่ีจะมาเป็นรัฐบาลชุดต่อไปท่านใช้นโยบาย
ง่าย ๆ นะครับ ข ๒ ตัว เอ๊ะ ข แปลว่าอะไร ผมพูดให้ชาวบ้านฟังง่าย ๆ ไม่ต้องมีอะไรซับซอ้น 
ข ตัวท่ี ๑ เมื่อมอนซูน (Monsoon) มา มวลน้ ามหาศาลฝนตกมาหนัก ๆ เราคั่นเลย 
 
                - ๒๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๙๘/๑ 
 
ข ตัวท่ี ๑ คั่นแม่น้ าเลย ปิง วัง ยม น่าน โขง ชี มูล ๒๕ ลุ่มน้ าคั่นหมดเลย ช่วงน้ าเอ่อขึ้นมา
พอคั่นปั๊บน้ ามันจะเอ่อ เอ่อเสร็จท าอย่างไรรู้ไหมครับ เอา ข ตัวท่ี ๒ เลยทีนี้ ข ตัวท่ี ๒ 
แปลว่าอะไร ขุดเลย แก้มลิง อ่างเก็บน้ า เล็ก กลาง ใหญ่ ขุดให้หมดท้ังประเทศเลย ถ้าเราท า
ได้ตามนี้ ภาคเหนือ ภาคอีสานจะมีน้ าท าการเกษตรท้ั งปีและตลอดกาล กราบเรียน 
ท่านประธานผ่านถึงคนไทยท้ังประเทศ ถ้าความยากจนของภาคอีสาน ความยากจนของ  
คนภาคเหนือ ถ้ามีน้ าท าเกษตรท้ังปีและตลอดกาลความยากจนจะลดลงไหมครับ ผมไม่ตอบ 
ถามคนไทยท้ังแผ่นดิน อีสานความยากจนลดลงไหม เหนือความยากจนลดลงไว้   
ความเหลื่อมล้ าลดลงไหม นี่คือฝากดัง ๆ ไปถึงคนไทยท้ังแผ่นดินว่าเราอยากได้สิ่งนี้ไหม  
พอมีน้ าร่ ารวยท าอย่างไรครับ เมื่อมอนซูน (Monsoon) มารัฐบาลชุดไหนก็ตามควรจะให้ 
มีการสนับสนุนการขุดสระโดยผลักดันให้ทุก อบต. มีเคร่ืองมือขุดสระทุก อบต. เลย แล้วก็ให้
นโยบายว่าไปขุดสระให้ประชาชนนั้นไม่ต้องไปคิดค่าขุดสระแพง ๆ ถ้าเติมน้ ามันเท่าไร  
สมมุติว่าสระลูกใหญ่ ๆ ใช้น้ ามัน ๕,๐๐๐ บาท ให้ประชาชนออก ๒,๕๐๐ บาท รัฐบาลจ่าย 
๒,๕๐๐ บาท นี่ละครับคนท้ังแผ่นดินจะแย่งกันขอให้รัฐบาลขุดสระ แล้ว อบต. ทุก อบต.  
เราจะไม่ให้ซื้อเครื่องมือขุด รัฐบาลต้องส่งเสริมให้ผลิตในประเทศและให้ทุก อบต. มีเคร่ืองมือ
ในการขุดสระเพื่อจะเก็บน้ าได้ท้ังปีและตลอดกาล นี่คือสิ่งท่ีอยากจะแนะน าอยากจะฝาก
รัฐบาล ใครก็ได้ถ้ามาเป็นรัฐบาลท าแบบนี้ผมเอาด้วยเลยผมสนับสนุนเต็มท่ีเลย แล้วก็ให้ใช้
คนในต าบลนะ ไม่เอาคนต าบลอื่นมา เดี๋ยวแรงงานจะกลับไปสู่ต าบลนั้น ๆ พอเรามีน้ าอุดม
สมบูรณ์แล้ว หายจนแล้วไม่พอ ผมเสนอนโยบายเกษตรร่ ารวย เกษตรร่ ารวยเอาหลักใหญ่ ๆ 
เลยก็ต้องด้วยองค์ความรู้ ถ้าเรามีองค์ความรู้มันต้องดีกว่าเกษตรท่ีท าอยู่ในปัจจุบันแน่นอน 
นี่ คื อ สิ่ ง ท่ี อ ย า ก จ ะ ฝ า ก ใ ห้ ค น ไ ท ย ท้ั ง แ ผ่ น ดิ น ไ ด้ ช่ ว ย กั น ตื่ น รู้ แ ล ะ ใ ห้ รั ฐ บ า ล 
ทุกรัฐบาลต้องท าสิ่งนี้  ดูนะครับ รัฐต้องช่วย เกษตรรวยแน่ อะไรจน ปรับ เปลี่ยน 
แต่ในช่วงแรกเกษตรกรยังไม่แข็งแรงพอรัฐต้องอุ้มไปก่อน ไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บเลยนโยบายอย่างนี้ 
ผมอยากจะบอกว่าวันนี้สุดยอดสายพันร่ ารวยท่านรู้จักไหม ยกตัวอย่างถ้าใครจะปลูกข้าว 
เขาบอกว่านาดี ๆ ต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดี ข้าวปลูกไม่ดีจะท าให้เสียท่ีนา เก็บเกี่ยวไปขาย 
ก็ไม่ได้ราคา เสียเวล่ าเวลาเสียท่ีนาฟรี ๆ นี่อย่างไรสุดยอดสายพันธุ์ พี่น้องดู เห็นท่ีด า ๆ นี่คือ
วัวมัตสึซากะของญี่ปุ่น เชื่อไหมว่าน าเข้าประเทศไทยเนื้อเขากิโลกรัมละ ๖๐,๐๐๐ บาท  
ผมถามว่าคนไทยมีอะไรท่ีเลี้ยงวัวพันธุ์นี้สู้ญี่ปุ่นไม่ได้ แต่วัวไทยท่านประธานทราบไหมว่า 



๕๘๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๒๙๘/๒ 
 
มีบุญวาสนาถึงได้เกิดมาเป็นวัวในประเทศไทย เพราะไม่จ าเป็นต้องกินหญ้าแห้ง ๔ เดือน
เหมือนญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมีหิมะตก ๔ เดือน แต่วัวไทยมีหญ้าอ่อนกินท้ังปีเลย เห็นไหมครับ รัฐบาล
ต้องส่งเสริมสิครับ เอาสุดยอดสายพันธุ์มาให้ เลี้ยง ถ้าเลี้ยงกันแล้วส่งออกท้ังโลก  
ขายกิโลกรัมละ ๑๐,๐๐๐ บาท มัตสึซากะญี่ปุ่นตายเดี้ยงเลย นี่คือสิ่งท่ีจะสร้างรายได้อย่าง
มหาศาลให้เกษตรกรท่ีเลี้ยงวัวท้ังประเทศ การแปรรูปก็เช่นกันผมใช้นโยบายนี้ว่าแปรรูป
ร่ ารวย แปลว่าอะไรครับ นอกจากท่ีเรามีสุดยอดสายพันธุ์แล้วเราแปรรูปด้วย ผมยกตัวอย่าง 
เมื่อสักครู่นี้ข้ามไปมันส าปะหลัง ประเทศไทยปลูกได้ไร่ละ ๓ ตัน แต่มันตัวนี้สุดยอดสายพันธุ์
แล้วก็มีเรสซิพี (Recipe) เขาเรียกเทคนิควิธีการปลูก ถ้าปลูกตามระบบนี้จะได้ไร่ละ ๒๐ ตัน  
พี่น้องเอ้ย จาก ๓ ตัน เป็น ๒๐ ตัน อย่างนี้รวยไหมครับ เห็นไหมครับ อีกมากมายผมจะ 
ไม่เสียเวลา นอกจากแปรรูปร่ ารวยแล้วแล้วเรายังพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์ม (Platform) 
ตลาดโลกร่ ารวย เดี๋ยวนี้การท าการตลาดมันมีวิธีการใหม่ ๆ เยอะแยะ ทางโทรศัพท์ก็จะเป็น
ลูกค้าชั้นดี ท่ัวโลกจะสั่งซื้อจากเราได้หมด นี่คือฝากกราบเรียนผ่านท่านประธานไป นอกจาก
ตลาดร่ ารวยแล้วเรามาพูดถึงน้ าร่ ารวย เมื่อสักครู่เห็นไหมครับมอนซูน (Monsoon) นี่ละ 
คือน้ าร่ ารวย พอมีน้ าร่ ารวยแล้วทีนี้ปุ๋ยร่ ารวย กราบเรียนผ่านท่านประธานไปถึงพี่น้อง 
คนไทยท้ังแผ่นดิน ผมให้กรมวิชาการเกษตรลองศึกษาดูว่าต้นทุนท่ีแท้จริงผมท าเปรียบเทียบ
ว่าปุ๋ยกระสอบละ ๑๐๐ บาท ต้นทุนจริง ๆ ๗ บาทครับ ------------------------------------------- 
 

- ๒๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๙๙/๑ 
 
แต่ถ้ารัฐบาลส่งเสริมจริง ๆ แล้วขาย ๑๐ บาท ให้กับเกษตรกรแบบนี้ถึงจะเรียกว่าปุ๋ยร่ ารวย 
ไม่ใช่ถุงละ ๑๐๐ บาท ถุงละ ๑๐ บาท แล้วน้ ามันร่ ารวยละครับ พี่น้องเอ้ย เกษตรกรท้ัง
แผ่นดินฟังทางนี้ น้ ามันร่ ารวยแปลว่าอะไร ผมรู้แล้วผมเจ็บปวดแทนเกษตรกรท้ังแผ่นดิน 
วันนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นน้ ามันเขียวให้กับประมงลิตรละ ๒๐ บาท ๒๐ กว่าบาท  
แต่ว่าเกษตรกรตาด า ๆ ยากจนท้ังแผ่นดินต้องซื้อลิตรละ ๓๐-๔๐ บาท แล้วความเป็นธรรม
อยู่ตรงไหน ถ้าให้ประมงได้ก็ต้องให้เกษตรท้ังแผ่นดินได้ นี่ก็ฝากรัฐบาลเซ็นชื่อแก๊กเดียว
พรุ่งนี้ เกษตรกรท้ังแผ่นดินได้น้ ามันลิตรละ ๒๐ กว่าบาท หายจนแน่นอนเลยครับ  
ฝากท่านประธานด้วยครับ นอกจากน้ ามันร่ ารวยแล้วทุนร่ ารวยแปลว่าอะไร ผมตกใจมาก  
ไปดูญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน รัสเซีย อเมริกา แล้วก็หลาย ๆ ประเทศในยุโรปเขาไม่มี ธ .ก.ส.  
รัฐบาลเข้าไปส่งเสริมเขาเลย ไม่ต้องใช้ ธ.ก.ส. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีฟ้อง ไม่มียึดทรัพย์  
แต่ ธ.ก.ส. ไทยเป็นอย่างไร ท้ังดอกเบี้ยแพง ท้ังฟ้อง ท้ังยึดทรัพย์ แล้วถ้าเกิดรายไหนไปไม่ได้
แม้กระท่ังจีน ๑,๔๐๐ ล้านคน รายไหนไปไม่ได้รัฐบาลจะเข้าไปโอบอุ้มเลย เห็นไหมครับ  
ไม่ต้องสงสัยว่าท าไมเกษตรญี่ปุ่นรวย เกษตรจีนรวย เกษตรอเมริการวย แต่เกษตรไทยจน 
จน แล้วก็จน ผมจะบังคับให้ ธ.ก.ส. คิดดอกเบ้ียแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเพื่อไม่ให้ ธ.ก.ส. สูญพันธุ์ 
รัฐบาลต้องช่วยครับนี่คือเกษตรร่ ารวย ถ้าช่วยตามนี้เกษตรร่ ารวยแน่นอน ไม่เชื่อคนไทย 
ท้ังแผ่นดินลองให้รัฐบาลชุดไหนท าเกษตรจะรวยจริง ถ้ารัฐบาลไม่ท าวันหนึ่งถ้าผมมีอ านาจ
วาสนาผมจะเอานโยบายนี้มาช่วยเกษตรท้ังแผ่นดินเลยครับ ประเทศไทยมีของดี ๓ อย่าง  
ท่ีโลกใบนี้อิจฉาเราแล้วไม่มีใครสู้เราได้เลย เราเป็นอู่น้ าอู่ข้าวท่ีดีติดอันดับโลกเลย อันท่ี ๒  
เราเป็นประเทศท่ีติดอันดับความน่าท่องเท่ียว ๑ ใน ๕ ของโลก อย่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเมื่อสักครู่ผมเห็นแล้วท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์ แล้วผมเชื่อว่า
สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในยุคนี้ ถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีต่อไปผมมั่นใจว่าท่านท าได้ แล้วการท่องเท่ียว 
ไม่ใช่เล่น ๆ สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างน้อยปีละ ๑๐ ล้านล้านบาท ให้ท า ๒ อย่างครับ 
๑. ให้ท าส่งเสริมแบบฟอร์เอเวอร์ (Forever) แปลว่าอะไรครับ ท่านจะประกาศอเมซิง 
(Amazing) ประกาศเลยแต่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตลอดไป ไม่ใช่อเมซิง (Amazing) ปีเดียว  
๒ ปีแล้วก็ตัดชึบเลย อันนี้ไม่ได้ อันท่ี ๒ ต้องส่งเสริมท้ังระบบ อย่าให้นักท่องเท่ียวมาแล้ว 
ดีอย่างหนึ่งแต่เสียตั้ง ๘ อย่าง อย่างนี้ไม่ได้ ถ้าท าได้จริง ๆ เรามีท้ังซอฟต์พาวเวอร์  
(Soft power) ประเทศไทยมีค าเดียวถ้าท าให้ท่องเท่ียวติดตลาดโลกเลย ต้องรู้จักค าว่า 



๕๘๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๒๙๙/๒ 
 
วัน สตอป เอนจอย (One stop enjoy) แปลว่าอะไรครับ วัน สตอป เอนจอย (One stop 
enjoy) ต่างจากวัน สตอป เซอร์วิส (One stop service) ตรงไหน วัน สตอป เซอร์วิส (One 
stop service) คือมีทุกอย่างเลย ขอโทษนะครับ แต่ห่วยแตก แต่ถ้า วัน สตอป เอนจอย 
(One stop enjoy) มีไม่ต้องครบหรอกแต่ไปถึงแล้วประทับใจ นี่คือสิ่งท่ีประเทศไทย 
ต้องสร้างให้ได้ เราจะมีรายได้ไม่ต่ ากว่า ๑๐ ล้านล้านบาทเลย ท่านประธานดูนะครับ  
อู่น้ าอู่ข้าวแล้ว ท่องเท่ียวแล้ว อันนี้ต้องให้ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยาม เพราะว่าท่านก็เป็นคนมี
วิสัยทัศน ์ผมเพิ่งเห็นตัวเลขเงินส ารองระหว่างประเทศดุลการค้าของสิงคโปร์ ตอนนี้มีเงินทุน
ส ารองระหว่างประเทศ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์ (US Dollar) ประเทศไทย
มี ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้าน ท าไมสิงคโปร์ถึงรวย ท าไมฮ่องกงรวย ท าไมอังกฤษรวย ท าไมเซี่ยงไฮ้รวย 
เพราะเขาประกาศให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าของโลก ประเทศไทยอยู่ตรงใจกลางโลก
เลยท่านประธานดูนะครับ เชื่อม ๒ มหาสมุทร มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก และ
เช่ือมตะวันออก ตะวันตก แปลว่าอะไรครับ ทางตะวันออกก็คือทางจีน ตะวันตกก็คืออเมริกา 
ยุโรป ๗,๐๐๐ ล้านคนค้าขายข้ามหัวคนไทย ท าไมเราไม่ประกาศให้เหมือนฮ่องกง สิงคโปร์ 
ท า เ ท่านี้ ละประเทศไทยรับประกันได้ เลยว่าจะได้ เปรียบท้ังสิ งคโปร์และฮ่องกง  
เขาไม่ได้อยู่ใจกลางโลกเขายังท าได้ แต่เราอยู่ใจกลางโลกท าไมไม่ท า อันนี้ฝากท่านรัฐมนตรี 
ศักดิ์สยามด้วยท่านมีวิสัยทัศน์ เชื่อว่าท่านน่าจะท าเรื่องนี้ได้ กราบเรียนท่านประธานครับ 
ท่านเห็นรถไฟความเร็วสูงไหมครับ อันนี้เป็นน้ าตาของคนจน ถ้าท าตัวนี้ขึ้นมาอย่างเดียวคน 
๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศจะถูกทอดท้ิง คนรากหญ้าจะถูกทอดท้ิง เพราะรถไฟ
ความเร็วสูงส าหรับคนท่ีมีฐานะดี เป็นพ่อค้า เป็นเจ้าสัว เป็นนายทุน เป็นต่างชาติ  
แต่คนจน ๆ ท้ังแผ่นดินรากหญ้าโอกาสท่ีจะใช้รถไฟความเร็วสูงน้อยมาก ----------------------- 
 

- ๓๐๐/๑ 
 
 
 
 
 



๕๘๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๐๐/๑ 
 
ผมจึงบอกว่าไม่เป็นไรความเร็วสูงเราก็ต้องส่งเสริม ส่งเสริมอย่างไร ให้เป็นพลังผลิตเลยครับ 
เอื้อให้ทุนนักธุรกิจของไทยไปแข่งชนะโลกให้ได้ รัฐบาลส่งเสริมเลยครับทุกมิติสร้างโอกาส  
ดึงทรัพยากรโลกสู่ประเทศใช้รถไฟความเร็วสูง ต่างชาติมาเราก็ไม่แพ้เขา แต่เรามีสิ่งดี ๆ  
ท่ีจะสู้กับโลกได้ เห็นไหมครับ แล้วใช้จีเอน็พี (GNP) โอ้โฮ ตรงนี้มันมากท่านประธาน จีเอ็นพี 
(GNP) กับจีดีพี (GDP) ต่างกันตรงไหน จีดีพี (GDP) คือค้าขายเฉพาะในประเทศ แต่จีเอ็นพี 
(GNP) นี่ท้ังในและต่างประเทศ เห็นไหมครับมูลค่าการค้าการขายมันจะมหาศาล ตัวเลข  
จะมากกว่าท่ีเป็นเฉพาะจีดีพี (GDP) ทีนี้พวกเจ้าสัว พวกคนท่ีไปลงทุนต่างประเทศจะต้อง 
เอาเงินขนเข้ามาในประเทศ ไม่ใช่ไปฝากไว้ตามเกาะแก่ง บริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีไปเป็นบริษัท
ผูกขาดของรัฐนี่ตัวดี เอาเงินไปฝากตามเกาะแก่ง ถ้าท าอย่างนี้ได้ใช้จีเอ็นพี (GNP) จะสร้าง
เม็ดเงินเข้าประเทศมหาศาล นี่คือความเร็วสูงท่ีผมอยากจะให้ท า เพ่ือไม่ทิ้งคนไทยท้ังแผ่นดิน 
คนรากหญ้า ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ไม่ถูกทอดทิ้ง ประเทศไทยต้องมีรถไฟอีกขบวนหนึ่ง เขาเรียก
รถไฟความเร็วต่ าเพื่อโอบอุ้มรากหญ้าท้ังแผ่นดิน เห็นไหมครับ รถไฟความเร็วต่ าท าอย่างไร 
ผมท าให้เกิดโอตะ โอตะต าบลก็คือ ๘,๐๐๐ หัวรถจักร เรามี ๘,๐๐๐ อบต. ผมให้เป็น 
โอตะต าบล เรามี ๘ หมู่บ้านผมให้เป็นโอตะหมู่บ้าน แล้วก็ใช้โอตะต าบลลาก ๘,๐๐๐ โบกี้ 
(Bogie) ของโอตะหมู่บ้านไป รัฐให้ทุนให้องค์ความรู้ให้ตลาดสนับสนุนครบด้าน อย่างเช่น 
อบต. วันนี้ทุก อบต. ได้งบประมาณจากทางกระทรวงมหาดไทย ผมบอกว่าเจียดได้ไหมว่า 
๕๐ ล้าน หรือว่า อบต. ไหนถ้าเขาสามารถท าเป็นโอตะต าบลส่งขายท้ังโลกได้ ประชาชน
หลายคนสงสัยว่าโอตะกับโอทอป (OTOP) ต่างกันตรงไหน โอทอป (OTOP) นี่มันเฉพาะ 
ในประเทศครับ แต่โอตะนี่มันท้ังในและต่างประเทศ ในญี่ปุ่นพวกโอตะต าบล โอตะหมู่บ้าน
ร่ ารวยมหาศาล ผมอยากให้คนไทยเอาโมเดล (Model) นี้มาใช้ และให้ อบต. ละ ๕๐ ล้านบาท
หรือ ๑๐๐ ล้านบาท หมู่บ้านเราให้ ๕ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท เอ๊ะท าไมหมู่บ้านให้ ๕ ล้านบาท 
๑๐ ล้านบาท แล้วต่างกับกองทุนหมู่บ้านตรงไหน โอ๊ย ต่างกันลิบเลยท่านประธาน กองทุน
หมู่บ้านคือประชานิยม ทุกวันนี้ท่านประธานไปถามชาวบ้านว่ากองทุนหมู่บ้านได้ใช้เงินไหม 
มันมีแต่หนี้ หนี้ แล้วก็หนี้ พอวันท่ี ๑ ถึงปุ๊บไปกู้ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ไปจ่ายหนี้ แล้ววันท่ี ๒ 
ก็คืนนายทุนไป หมุนเวียนอย่างนี้ตลอด แต่ถ้าระบบนี้ผมจะให้แต่ละหมู่บ้านเป็นโอตะ
หมู่บ้าน แล้วจะเลิกหนี้กองทุนหมู่บ้าน เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเลิกได้อย่างไร ถูกกฎหมายด้วย 
 



๕๘๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๐๐/๒ 
 
ผมศึกษามาหมดแล้ว สร้างหน่วยผลิตขายท้ังโลกด้วยองค์ความรู้ ถ้าท าส าเร็จประเทศไทยเรา
จะเปลี่ยนสังคมไทยเป็นสร้างเงิน สร้างงาน คืนลูกหลานกลับสู่ครอบครัวอบอุ่น มีไหม 
รัฐบาลไหนท่ีคิดแบบนี้ ผมฝากเลยนะครับ ถ้าใครอยากจะก๊อบปี้ (Copy) มาเอาไปเลย  
ไม่ต้องก๊อปปี้ (Copy) หรอก เอาตัวจริง ๆ นี่ศรัณย์วุฒิไปช่วยท าให้เลย และถ้าพรรคไหน
รัฐบาลชุดไหนจะท าผมจะหนุนเต็มท่ี ท่านประธานดูนะครับ สังคมท่ีเคยเสื่อมทรุด จากเคย
หาอยู่หากินแล้วก็ไม่ได้ปลูกอยู่ปลูกกิน ไปซื้ออยู่ซื้อกิน นี่คือสังคมเสื่อมทรุด เอ้าดู  
ถ้าหลังจากท าตามนโยบายผมแล้วสังคมไทยจะเปลี่ยนอย่างไร นี่ต้องอันนี้ ดูนะครับ
สังคมไทยจะน่าอยู่ จากเป็นสังคมท่ีเคยหาอยู่หากิน เราใช้เกษตรร่ ารวยปลูกอยู่ปลูกกิน  
เห็นไหมครับ นี่คือในน้ ามีปลาในนามีข้าว ส่งเสริมด้วยองค์ความรู้ ใช้เกษตรร่ ารวยเข้ามา
ส่งเสริม รับประกันได้เลยรวยแน่ พอรวยเสร็จเหลือกิน แปรรูปเสร็จขายอย่างไรครับ  
เหลือกินเสร็จขาย ขายเสร็จยังเหลืออีก แปรรูป แปรรูปอีกรวย รวยท าอย่างไรครับ พี่น้อง
ประชาชนคนไทยท้ังแผ่นดินตั้งใจนะครับ รวยเสร็จเราจะเป็นประ เทศท่ีเหลือ ร่ ารวย  
แล้วสังคมไทยจะเป็นสังคมแบ่งปัน แบ่งบุญ อบอุ่น ท่านดูภาพคนไทยสิน่าอบอุ่นไหม  
แบ่งบุญแล้วก็อบอุ่นอย่างนี้ คนไทยท้ังแผ่นดินอยากเห็นไหม นี่คือสังคมไทยท่ีศรัณย์วุฒิ 
ศรัณย์เกตุ อยากให้เกิด ถ้าสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเหลือ ร่ ารวย แบ่งปัน แบ่งบุญ อบอุ่นได้ 
อย่างน้อย ๕ อย่างท่ีจะหายไปจากประเทศไทย ถ้าไม่หายก็ลดลง ผมถามดัง ๆ ว่ายาเสพติด
ระบาดหนักเป็นเพราะครอบครัวมีปัญหาใช่ไหม ถ้าครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกัน พ่อแม่ ปู่ย่า 
ตายาย ลูกหลาน เหลนโหลน พร้อมหน้าอย่างมีความสุข ยาเสพติดท่ีเคยระบาดหนักจะลดลงไหม  
ถามคนไทยท้ังแผ่นดินดัง ๆ  
 
                - ๓๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



๕๙๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๐๑/๑ 
 
  ประการท่ี ๒ ถ้าเป็นสังคมไทยท่ีเหลือและแบ่งบุญ อบอุ่น แบ่งปัน เศรษฐกิจดี  
โจรผู้ร้ายลดลงไหม ถามดัง ๆ ต่อไป นอกจากยาเสพติดและโจรลดลงแล้ว สังคมท่ีมีการ 
หย่าร้างเยอะ ๆ เพราะผัวไปทางเมียไปทาง ลูกท้ิงไปทางหนึ่ง อยู่กันในครอบครัวพ่อแม่ ปู่ย่า
ตายาย ผัวเมียอยู่พร้อมหน้า การหย่าร้างจะลดลงไหม  
   อีกประการหนึ่ง แรงงานท่ีท้ิงถิ่นฐานไปท างานไกล ๆ ไม่ต้องไปแล้ว เพราะ
จะกลับไปอยู่ท่ีบ้าน เมื่อสักครู่นี้โอตะต าบล โอตะหมู่บ้านมีข้อบังคับว่าให้ใช้คนในต าบลและ
ในหมู่บ้านนั้น ๆ เท่านั้น ยกเว้นเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา อย่างนี้ได้ นี่คืองานจะกลับเข้ามา 
คนจะกลับเข้ามาบ้านหมดเลย สร้างเงิน สร้างงาน เอาลูกหลานกลับบ้าน ถ้าท าอย่างนี้ได้
ครอบครัวคนไทยอบอุ่นไหม และถ้าสังคมไทยมีความสุขทุกคนเลย มีความสุขหมด อบอุ่น  
มีเศรษฐกิจดี อยู่ดีกินดี ขอประทานอภัยนะครับท่ีจริงก็ไม่อยากพูด ผมว่าไม่เคยมีใคร
อยากจะไปชู ๓ นิ้วหรอก นี่คือสิ่งท่ีผมอยากจะเห็น นี่คือความตั้งใจของศรัณย์วุฒิ แล้วเมื่อ
สังคมไทยมีเงินเหลือเยอะแยะ ท่านดูนะครับ ผูสู้งอายุท่ีบอกว่าอยากจะได้ ๓,๐๐๐ บาท อย่า
ว่าแต่  ๓ ,๐๐๐ บาทเลย ๕ ,๐๐๐ บาทยังให้ได้  ผู้พิการเห็นไหมครับ ๕ ,๐๐๐ บาท 
ก็ยังให้ได้ต่อเดือน อสม. ๓,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท และน่าสนใจ อสม. จะได้ ๒ เด้ง  
ได้ ๒๐,๐๐๐ บาท เดี๋ยวจะบอกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทอย่างไร ดู อปพร. พวกนี้ได้หมดเลย  
เรามีเงินให้เขาจริง ๆ ไม่ใช่ไปขุดเลือดปูมาให้ เจียดจ่ายจนไม่มีจะจ่าย ไม่ต้องเลยครับ  
เพราะสังคมไทยจะเหลือ เราเหลือจากอู่น้ าอู่ข้าวปีละ ๑๐ ล้านล้านบาท เหลือจากการ
ท่องเท่ียว ๑๐ ล้านล้านบาท เหลือจากศูนย์กลางโลก ๑๐ ล้านล้านบาท จีดีพี (GDP) 
ประเทศ ๑๖ ล้านล้านบาทเอง มันเติบโต ๒ รีจิด (Regid) เติบโตตัวเลข ๒ หลัก นี่คืองาน 
จะเหลือเฟือ และขอโทษเถอะครับ นโยบายนี้ค่าแรงเป็นพัน คนหาจ้างคนไม่ได้ ไม่ใช่  
๖๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ ถ้านโยบายนี้ค่าแรงเป็นพัน ใคร ๆ ก็อยากจะจ้างเพราะมีเงินจ้าง  
นี่คือคนไทยท้ังแผ่นดิน ผมอยากเห็นแบบนี้ครับ พี่น้องเอ๊ย คนไทยท้ังแผ่นดินเอ๊ย เศรษฐกิจ
ทรุดตั้งแต่มีการยึดอ านาจ มิหน าซ้ าไปเจอโควิด (COVID) ซ้ าเติม ยิ่งกว่านั้นก็มาเจอสงคราม  
วันนี้นอกจากจนอย่างเดียวไม่พอ หนี้ท่วม หนี้ท่วม และหนี้ท่วม ดังนั้นใครจะแก้หนี้  
ใครจะส่งเสริมเศรษฐกิจฟังทางนี้ ท่านดูนะครับ การจะส่งเสริมเศรษฐกิจ ถ้าท่านเอาเงิน 
อัดฉีดเข้าไปเงินยังไม่ถึงเลย นายทุนเอาปืนไปจี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าอาทิตย์หน้ารัฐบาลเอาเงินให้เอ็ง 
เอ็งจะมาจ่ายข้าไหม มันก็ต้องตอบว่าจ่ายครับ นี่คือความเจ็บปวด เศรษฐกิจจะไม่มีวันฟื้น 



๕๙๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๐๑/๒ 
 
เพราะใส่เข้าไปเท่าไรมันไม่ขยับ ถ้าจะให้ขยับนี่เลยครับ นโยบายนี้ครับ ท่านประธานครับ  
แช่แข็งหนี้ เติมเงินท้ังแผ่นดิน ผมไม่เอาหรอกหยุดหนี้พักหนี้ มันไม่สะใจ สะใจต้องแช่แข็งหนี ้
นี่อย่างไร หยุดฟ้อง หยุดดอก หยุดยึดทรัพย์ เห็นไหมครับ หยุดเงินต้น หยุดเครดิตบูโร  
เฮ้ยหยุดได้อย่างไร นี่ดูหน้าคนนี้ใคร เห็นไหมครับ นี่คือเบอร์ ๑ ของเครดิตบูโร นั่งยิ้มเลย  
ผมไปปรึกษา ท่านน่ารักมาก ให้ข้อมูลให้วิธีการว่าถ้าท าถูกกฎหมายท าถูกระเบียบอย่างไร 
หนี้ท้ังประเทศมีเท่าไร ให้ตัวเลขผมหมดเลย ศึกษาหมดแล้วท าได้จริง พอหยุดเครดิตบูโรป๊ัป 
๓ ปี ๕ ปี เศรษฐกิจดี ไปเปิดตู้เย็น ห้องฟรีส (Freeze) ไปเปิดดู เฮ้ยเรายังมีหนี้อยู่ ไม่เป็นไร 
ค่อย ๆ ช าระไป ได้เท่าไรตามศักยภาพท่ีช าระได้ ไม่มีดอกเบี้ยนะครับ ดอกเบี้ยเอาไว้ผ่อน  
เงินต้นหมด เอาไว้ท้าย ๆ แต่ผมเสนอนะ ถ้าใครตั้งใจจ่ายหนี้และผ่อนดีลดดอกเบี้ยไปเลย 
ผ่อนดีเท่าไรลดเงินต้น ผ่อนดีเท่าไรให้กู้เพิ่ม และจึงมีนโยบายเติมเงิน ฟื้นชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจ 
นี่แหละครับเศรษฐกิจถึงจะฟื้น  
   อีกเรื่องหนึ่งเถียงกันนักหนา เรื่อง กยศ. ผมบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นกระพี้
เหลือเกินท่ีพูดกัน แก่นอยู่ตรงนี้ครับ เด็กนักเรียนถ้าเอาประเทศไทยจะไปแข่งกับโลก 
ต้องให้เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพตั้งแต่ ป . ๑ ถึงปริญญาเอกเลย แก้รัฐธรรมนูญเลย  
เปลี่ยนรัฐบาลกี่ชุดก็ต้องท าต่อเนื่อง ------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๓๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



๕๙๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๐๒/๑ 
 
และผมถามดัง ๆ ว่าเด็กกู้เงินไปท าอะไร ไปเรียน เพราะเขายากจนใช่ไหมถึงต้องกู้ เห็นไหม
แล้วเป็นเพราะว่าเรามีการยึดอ านาจ เศรษฐกิจทรุด เจอโควิด (COVID) เจอสงคราม ตกงาน 
หนี้ท่วม นี่อย่างไรคือสภาพเด็กท่ีเขากู้เงินไปเรียน และถามดัง ๆ ว่าเราจะเลือก ๒ อย่าง 
คนไทยท้ังแผ่นดินอยากเลือกอะไร  ๑. เลือกอนาคตเด็กไทยไปแข่งชนะโลก  ๒. เลือกฟ้อง
ลูกหลานให้หมดสิ้นอนาคต ให้หมดอนาคตไปเลย คนไทยอยากได้แบบไหน ผมจึงมีนโยบายว่า
ถ้า กยศ. ยังไม่สามารถลดหนี้ให้ได้ผมจะจับแช่แข็งหนี้เลย และอีก ๓ ปี ๕ ปีค่อยว่ากัน  
นี่คือนโยบายท่ีผมอยากจะฝากรัฐบาล รัฐบาลไหนก็ได้ พรรคไหนก็ได้ เอาอันนี้ไปท าเถอะ  
ผมจะหนุนเต็มที่เลย เผลอ ๆ ผมไปอยู่ด้วยเลย ผมไม่สนเลย 
   อสม. ได้เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท พี่น้อง อสม. ท้ังแผ่นดินช่วงเกิดโควิด 
(COVID) ท่านเสียชีวิต เสียสละแล้วตัวเองต้องบาดเจ็บล้มตาย แต่ท่านได้รายได้เดือนละ 
๑,๐๐๐ บาท ไม่ยุติธรรมเลย แต่ถ้าจะบอกว่าจะเพิ่ม ๓,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท มันไม่พอ
ส าหรับศรัณย์วุฒิ ผมจะเพิ่มให้เป็น ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน หลายคนบอกเฮ้ยท าได้อย่างไร 
ท่านดูนะครับ เดสติเนชัน (Destination) ผู้สูงอายุท้ังโลก ๑,๔๘๙ ล้านคน คนสูงอายุท้ังโลก
มีพันกว่าล้านคน ผมเลือกมาแค่เท่าไรรู้ไหมครับ เลือกท่ีนิสัยดีมีสตางค์ แปลว่าอะไร ถ้านิสัย
ไม่ดี มีสตางค์ไม่เอาใช่ไหม ใช่ ไม่เอา มีสตางแต่นิสัยไม่ดีก็ไม่เอา แต่นิสัยดีไม่มีสตางค์ก็ไม่เอา 
แล้วก็เลือกมา ๑ ล้านคน อีก ๕ ล้านคนรอคิว ถ้า ๑ ล้านคนออกเมื่อไรใน ๕ ล้านคน 
แทรกทันที เห็นไหมครับ ประเทศไทยเค้าเรียกว่าเฮาส์ ออฟ เวิร์ลด (House of World) 
แปลว่าเป็นบ้านของโลก นี่คือประเทศไทย เราจะให้คนสูงอายุอยู่อย่างมีความสุขและอายุยืน 
เราจะเสริมให้ อสม. ๕ ด้านสั้น ๆ ๑. ให้ส่งเสริมทักษะการรักษาพยาบาล ต้องกราบ
ขอบพระคุณท่านปลัดโอภาส ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผมไปเรียนปรึกษานโยบายนี้  
ท่านยกนิ้วโป้งเลยบอกว่าถ้าท าได้ดีมาก แล้วผมถามว่าฝึกทักษะ อสม. ใช้เวลานานเท่าไร  
เขาบอก ๒ เดือน ผมบอกไม่เอา เอา ๑ เดือนเลยและให้ออกใบประกาศด้วย ให้ฉีดยาเป็น 
วัดความดันเป็น ตรวจเลือดเป็น ท าเป็นหมดทุกอย่างเท่าท่ีจะท าได้ นี่คือการยกระดับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น  ๒. คนไทยเก่งมากเลยนะครับ เขาเรียกว่านวดผ่อนคลาย นวด ๆ บีบ ๆ 
จับ ๆ คนสูงอายุจะชอบแบบนี้ แต่ถ้าใครจับเส้นได้ ไม่ใช่ ๒๐,๐๐๐ บาทนะ ๓๐,๐๐๐ บาท  
จับเส้นแบบวัดโพธิ์เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ก็มีคนจ้าง  ๓. เรื่องภาษา ใครอยากจะดูแลฝรั่ง 
ฝึกภาษาอังกฤษ อยากดูแลญี่ปุ่นฝึกญี่ปุ่นเลย อันนี้มันเป็นสิ่งท่ีเราต้องพัฒนา อสม. แล้วก็ 



๕๙๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๐๒/๒ 
 
อันท่ี ๔ เขาเรียกว่าอาหารสุขภาพ คนสูงอายุต้องกินอาหารอย่างถูกอนามัยและเพื่อสุขภาพ
เพื่ออายุยืน เราต้องฝึกอันนี้ให้กับ อสม. สุดท้ายเลยต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเทศนั้น ๆ  
แล้วคนสูงอายุอยากจะอยู่ประเทศไทยมาก ถ้ามา ๑ ล้านคน เราจะมีรายได้ไม่ต่ ากว่า  
๑ ล้านล้านบาทต่อปีเลย ไม่ใช่แค่ ๒๐,๐๐๐ บาทนะ ห้องท่ีเหลืออยู่ในบ้านขอเช่าเดือนละ 
๑๐,๐๐๐ บาทก็ยังเอา อปพร. ก็ช่วยดูแลผู้สูงอายุมีเงินเดือนอีกเป็นหมื่น เห็นไหมครับ  
ได้ท้ังระบบเลย สุดท้ายอันนี้ผมต้องขอบคุณ ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  
ให้เวลาผมครึ่งชั่วโมง เหนื่อยแทบตาย แต่ก็โชคดีท่ีได้พูด ผมสรุปสั้น ๆ เลยว่าถ้ายังไม่มี
นายกรัฐมนตรีคนไหนถูกใจพี่น้องประชาชน ก็เลือกท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ท่านจะเป็น
นายกรัฐมนตรี คนท่ี ๓๐ ท่ีดีท่ีสุด ใครไม่หาญเทียบ ผมพูดแค่นี้ ท่ีจริงถ้ามีเวลาเยอะจะ 
ขยายความ แต่ไม่มีเวลา ก็คงจบเท่านี้  
  สุดท้ายนี้อยากจะกราบเรียนว่าในฐานะคนไทยผมทนไม่ได้ท่ีจะเห็นคนไทย
ตกระก าล าบาก และไม่เห็นอนาคตเลย ว่าในอนาคตลูกหลานเราจะอยู่อย่างไร นี่คือ 
ความเจ็บปวด แล้ววันนี้อยากจะฝากคนไทยเลิกแบ่งขั้วได้แล้ว ขั้วประชาธิปไตยเผด็จการ  
มันไม่มีจริงหรอก มันผสมพันธ์ุกันหมดแล้ว  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณศรัณย์วุฒิครับ 
   นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ (อุตรดิตถ์)  :  สรุปแล้วครับ จบแล้วครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอดีผู้ควบคุมเสียงให้ผม
เตือนครับ 
   นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ (อุตรดิตถ์)  :  จบแล้วครับ นิดเดียวท่านประธาน 
และต้องมีขั้วเดียว ถ้าถามว่าศรัณย์วุฒิจะอยู่ขั้วไหน ผมอยู่ขั้วประชาชน และพรรคไหน 
ถ้าท าเพื่อประชาชน พรรคนั้นละจะได้ตัวศรัณย์วุฒิไปอยู่ด้วย นี่คือสิ่งท่ีผมประกาศก้องใน
สภาแห่งนี้ สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าชีวิตคนเรามันสั้นเหลือเกิน เหลือเวลาอันน้อยนิด  
แต่ถ้าท าสิ่งดี ๆ ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ นั่นคือสิ่งประเสริฐท่ีสุด 
และนี่คือปฏิญาณของคนชื่อศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ครับ ขอบคุณครับ 
 

 - ๓๐๓/๑ 



๕๙๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๐๓/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เกินไป ๕ นาทีนะครับ  
ท่ีเรียนเพราะว่าทางฝ่ายผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านเองก็ให้เตือน เนื่องจากไปกินเวลาของเพื่อน 
ต่อไปเป็นคุณอภิชาติ ศิริสุนทร ขอเชิญครับ  
  นายอภิชาติ ศิริสุนทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ผม อภิชาติ ศิริสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้ผมขอ
อภิปรายท่ัวไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ เพื่อตั้งค าถามไปยังรัฐบาลถึง
แนวนโยบาย แนวคิด และผลงานท่ีรัฐบาลบริหารจัดการเรื่องท่ีดินให้แก่พี่น้องประชาชน 
ท่านประธานครับ การแก้ไขปัญหาท่ีดินเป็นเรื่องส าคัญ เพราะท่ีดินคือปัจจัยพื้นฐานใน 
การผลิต เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต หากไม่มีท่ีดิน ไม่มีความมั่นคง พ่ีน้องประชาชน 
ก็ไร้ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือในการหารายได้เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิต เพราะท่ีดินคือชีวิตของพี่น้อง
เกษตรกร ดังนั้นท่ีดินจึงเป็นปัจจัยการผลิตและปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตท่ีส าคัญ รัฐบาล
ต้องมีหน้าท่ีในการจัดท่ีดินให้กรรมสิทธิ์ให้เกิดความมั่นคงแก่พี่น้องประชาชน ท่านประธานครับ  
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับไม่ท าเช่นนั้น ท้ัง ๆ ท่ีเป็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ข้อท่ี ๑ แก้ไขเหมือนไม่ได้แก้ไข กลับท าให้ปัญหาซ้ าซ้อนขึ้นมาอีก ปัญหาเรื่องสิทธิ 
ในท่ีดินท ากินถือเป็นปัญหาท่ีเรื้อรังมานานของประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ 
ข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับท่ีดินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นท่ีดินในเขตป่าสงวน ท่ีดินในเขต  
ป่าอนุรักษ์ ท่ีดินในเขตป่าชายเลน ท่ีดินในเขตราชพัสดุ จนกระท่ังท่ีสาธารณะประโยชน์ 
ประกาศทับซ้อนอยู่กับท่ีดินของประชาชนจ านวนมาก แม้กระท่ังทับซ้อนกันเองของ
หน่วยงานรัฐ หลายครั้งท่ีมีปัญหา หน่วยงานรัฐก็โยนกันไปโยนกันมา ประชาชนไร้ทางออก 
นโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนี้โดยผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
หรือเรียกย่อย ๆ ว่า คทช. ภายใต้แนวคิดท่ีดินเป็นของรัฐ ท่านยังคงไม่เชื่อว่าท่ีดินต้องเป็น
ของประชาชน ท าให้ประชาชนไม่ยอมรับแนวทางและกระบวนการตามแนวคิดแบบ คทช.  
ท่ีให้สิทธิเพียงอนุญาตให้อยู่ หลายพื้นท่ีถูกกระท าจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบจนเกิด
ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล กลายเป็นจุดอ่อนท่ีท าให้ 
มีผู้แสวงหาผลประโยชน์ เดี๋ยวผมจะพูดอภิปรายต่อไปนี้ ท่านประธานครับ ท่านเชื่อไหมว่า
หลายพื้นท่ีมีประชาชนอาศัยท ามาหากินอยู่ก่อนการประกาศเป็นเขตพื้นท่ีของรัฐ พิสูจน์จาก
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และหลายแห่งมีเอกสารสิทธิหรือมีหนังสือท่ีทาง 



๕๙๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                 พรเทพ ๓๐๓/๒ 
 
ราชการออกให้ด้วยซ้ า แต่รัฐบาลก็หาเชื่อหลักฐานเหล่านั้นไม่ จนวันดีคืนดีรัฐก็ประกาศ  
เขตพื้นท่ีของรัฐทับ ท าให้พี่น้องประชาชนท่ีตั้งรกรากอยู่มานานกลายเป็นผู้บุกรุก กลายเป็น
ผู้ผิดกฎหมาย ไร้ซึ่งกรรมสิทธิ์ เสียโอกาสในการพัฒนาท่ีดินของตนเอง เข้าไม่ถึงโครงการ
พัฒนาของรัฐ กลายเป็นคนผิดกฎหมายท้ัง ๆ ท่ีอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า รุ่นตา รุ่นยาย 
มิหน าซ้ าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการอันเกิดจากนโยบายของรัฐ เช่น เงินชดเชย
เยียวยา เงินอุดหนุนราคาสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ เพราะชาวบ้านบอกว่าค าตอบจาก
หน่วยงานของรัฐก็คือมันเป็นท่ีของรัฐ คุณไม่มีเอกสารสิทธิ ดังนั้นเรื่องพวกนี้คุณไม่ได้รับ 
ปัญหานี้เรื้อรังมานานหลายยุคหลายสมัย แต่ท่านประธานรู้ไหมว่าการปราบปรามการขับไล่
พี่น้องประชาชนรุนแรงขึ้นจริง ๆ เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ จากนโยบายทวงคืนผืนป่าของ
รัฐบาล คสช. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๐๔/๑ 
 
แม้หลังรัฐบาล คสช. รัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งก็คน ๆ เดียวกันนั่นละครับท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี  
ก็ยังคงด าเนินการตามแนวทางทวงคืนผืนป่า ยิ่งยกระดับนโยบายไปตราไว้ในกฎหมาย 
ไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ และยังขับไล่ด าเนินคดีกับพี่น้องประชาชนต่อไป ท่านประธานครับ  
ผมขอยกตัวอย่างสัก ๒-๓ ตัวอย่าง ดังกรณีเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อปี ๒๕๖๒ มีการฟ้องร้องคดีชาวบ้านบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนและป่าอุทยานแห่งชาติ ชุมชน 
ตั้งรกรากมาเป็น ๑๐๐ ปี และมีเอกสารสิทธิยืนยัน ท้ัง ส.ค. ๑ ท้ังเอกสารท่ีทางราชการ 
ออกให้ แต่ประชาชนก็ถูกด าเนินคดี ๖ ราย ใน ๓ หมู่บ้าน จนผู้ใหญ่บ้านท้ัง ๓ หมู่บ้านนี ้
ต้องเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ท่านประธานทราบไหมครับว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการระบุชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนเขาตั้งรกรากอยู่ก่อน 
การประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหลังปี ๒๕๓๔ แล้วอย่างไรครับ พิสูจน์ว่าชาวบ้าน 
อยู่ก่อน แม้อยู่มาก่อนก็ต้องสูญเสียท่ีดิน กรรมสิทธิ์ไม่ต้องพูดถึง แถมติดคุกติดตะราง  
เหมือนป้าแสงเดือน จังหวัดล าปางท่ีศาลตัดสินล่าสุด ท่านประธานครับ บางพื้นท่ีหนัก 
กว่านั้น อย่างกรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน มีการฟ้องร้องคดีพี่น้องประชาชนบุกรุกท่ีของรัฐ 
เขาจะไปบุกได้อย่างไร ในเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในเขตท่ีดินท่ีมีความเสื่อมโทรมจากนโยบาย  
ของรัฐเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า 
การประกาศเขตอุทยานมันไปทับท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีประชาชนอยู่ มันไปทับท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือ
ความมั่นคง มันไปทับโครงการจัดสรรท่ีดินท ากินให้พี่น้องประชาชนยากไร้ในเขต  
ป่าสงวนเสื่อมโทรม เห็นไหมครับ ทับกันไปทับกันมา ถ้าภาษาอีสานบ้านผมก็บอกว่า 
มันมุ่นอุ้ยปุ้ยครับพี่น้อง ไม่เป็นชิ้นเลย พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี
ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกท่ีป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติทับลาน เห็นไหม นี่ครับโศกนาฏกรรมครั้ง
ยิ่งใหญ่ส าหรับเรื่องนี้ สุดท้ายท่านประธานรู้ไหมครับ รัฐบาลปัจจุบันแก้ปัญหาอย่า งไร 
รัฐบาลปัจจุบันก็มีค าสั่งให้ปฏิบัติการตามแนวทางทวงคืนผืนป่า จับพี่น้องติดคุกติดตาราง 
แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการท่ีดินล้มเหลว ใช้อ านาจนิยม ปัญหาแบบนี้มีท้ังประเทศ 
ไม่ใช่เฉพาะท่ีเดียว ซึ่งอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นเฉย ๆ ภายใต้รัฐบาลทวงคืนผืนป่า  
ได้มีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งตอนนี้ยกระดับเทียบเท่ากรม 
ในส านักนายรัฐมนตรี มีบทบาทส าคัญเป็นหน่วยงานทางนโยบายท่ีจะพิสูจน์สิทธิและจัดสรร 



๕๙๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๐๔/๒ 
 
ท่ีดินให้กับประชาชน แต่การท างานของ สคทช. ท่ีผ่านมาตลอด ๔ ปี กลับไม่ได้ช่วยเหลือ 
พี่น้องประชาชนให้ได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ยิ่งตอกย้ า ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการจัดสรรท่ีดิน 
ท่ีเรียกว่ารถไฟ ๕ ขบวน เน้นการใช้ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี ๒๕๔๑ เป็นหลักฐานในการ
พิสูจน์สิทธิ ก็ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางนิเวศจริงของแต่ละพื้นท่ี เช่นวิถีชีวิตของกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ท่ีท าไร่หมุนเวียน หากปีไหนเขาปล่อยให้ท่ีดินฟื้นฟู ภาพถ่ายทางอากาศนั้นก็ระบุว่า
เป็นพื้นท่ีป่า ท าให้พวกเขาไม่สามารถท ากินในท่ีดินนั้นอีกต่อไป ท้ัง ๆ เขาท ากินมาก่อน  
พี่น้องชาติพันธุ์ของผมเขาไม่ได้ท าลายป่า กลับพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นคนอนุรักษ์รักษาป่า 
ด้วยซ้ าไป นอกนั้นยังมีหลักเกณฑ์การแบ่งพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น ๑ ถึงชั้น ๕ ใช้เกณฑ์ความลาดชัน 
ก็ไม่สอดคล้องกับภูมิประเทศของภาคเหนือ --------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๐๕/๑ 
 
หากใช้เกณฑ์นี้เป็นตัวตั้ง เกือบทุกพื้นท่ีในภาคเหนือกลายเป็นท่ีล่อแหลมตามค านิยามของรัฐ 
ก็จะโดนจ ากัดสิทธิการเพาะปลูก ก็จะโดนจ ากัดสิทธิการพัฒนา ไฟฟ้า ถนนหนทางเข้าไม่ถึง 
อันนี้มันเป็นการไล่พี่น้องออกจากท่ีดินท ากินชัด ๆ หาใช่เป็นการช่วยเหลือไม่ ไม่เพียงแค่นั้น 
แม้พี่น้องจะผ่านเกณฑ์เหล่านี้ แต่รัฐบาลก็ให้เขาเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยชั่วคราว แค่อนุญาตให้อยู่ 
ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ยอมรับเงื่อนไขก็บีบให้ยอมจ านนว่านี่ไม่ใช่ท่ีดินของพี่น้องประชาชน 
แต่เป็นท่ีดินของรัฐ แนวทางการจัดการแบบนี้มีหลายชุมชนท่ีควรได้รับกรรมสิทธิ์ หลายแห่ง
เขาก็ไม่ยอมรับ เช่น กลุ่ม ๑๓ นิคม ๑๔ ป่า ๑๗ สหกรณ์ ท่ีเคยได้รับจัดสรรท่ีดินตามมติ  
ครม. เมื่อปี ๒๕๑๗ เขาควรได้รับโฉนดท่ีดินตั้งแต่ ๕ ปีแรก แต่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรท่ีดิน 
เพื่อการครองชีพ เมื่อปี ๒๕๑๑ ท่ีให้เปลี่ยนท่ีนิคมสหกรณ์ให้เป็นโฉนด แต่รัฐบาลนี้ไม่ยอม
ด าเนินการให้กับพวกเขา ผลักเขาให้ไปสู่แนวทาง คทช. คือขออาศัยอยู่ในท่ีในทางของรัฐ 
ท่านประธานครับ แล้วเขาจะรับได้อย่างไรครับ แนวคิดการอนุญาตให้อยู่ตามกรอบท่ีรัฐ
ก าหนดโดยไม่สนใจยกระดับสิทธิให้กับพี่น้องประชาชน ไม่แปลกใจครับท าไมกลไก คทช.  
ถึงล้มเหลว การพิสูจน์สิทธิก็ไม่ได้ผล เห็นกันชัด ๆ ว่าในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้า ตั้งเป้าไว้ ๑,๔๘๓ พื้นท่ี แต่ท าจริง ๆ ได้ ๓๓๘ พื้นท่ี หรือคิดเป็น 
ร้อยละ ๒๓  ๘ ปีแล้วรัฐบาลนี้ท าได้แค่นี้ ผลการด าเนินงานก็เป็นท่ีน่าสงสัย ข้อมูลท่ีได้จาก
คณะกรรมาธิการการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่หน่วยงาน สคทช. เอง 
ไม่เคยปรากฏว่าจ านวนไร่ท่ีจัดส าเร็จเท่าไร บอกเพียงพ้ืนท่ี จัดที่ดินให้พี่น้องประชาชนส าเร็จ
กี่ไร่ กี่ราย ไม่เคยบอกไว้ ผมอยากจะถามท่านนายกรัฐมนตรี ถ้าท่านยืนยันว่าท่านด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้พี่น้องส าเร็จ ขอให้ท่านตอบกลางสภาดัง ๆ ประชาชนเขาก าลังรอฟัง  
ท่านนายกรัฐมนตรีตอบอยู่ ท่านประธานครับ นโยบายแบบนี้ไม่แปลกท่ีประชาชนรู้สึก  
หมดหวังหดหู่ไร้ทางออก เป็นธรรมดาท่ีเขาต้องดิ้นรนเพ่ือหาคนช่วยเหลือ ช่วงแบบนี้ละครับ
ท่านประธานเป็นช่วงท่ีให้มีบุคคลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ในปี ๒๕๖๔ กลุ่ม ๑๓ นิคม 
๑๔ ป่า ๑๗ สหกรณ์ ก็ตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้ มีคนแอบอ้างว่ารู้จักกับคนสนิทของ
องคมนตรี และแอบอ้างว่าสนิทกับสมเด็จพระเทพฯ ติดต่อขอเข้ามารับฟังปัญหาเพื่อจะ
ช่วยเหลือในการถวายฎีกา โดยครั้งแรกคนท่ีแอบอ้างไม่กล้าเข้ามาหรอกครับ ส่งตัวแทนมา
ประชุมกับกลุ่ม ประชุมอยู่ ๒ ครั้ง คนคนนี้ชื่อนาย น การประชุมครั้งท่ี ๓ คนท่ีแอบอ้างนั้น
ถึงเข้ามาประชุมด้วย ซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันท่ัวไปว่าอาจารย์ ส แต่ห้ามบันทึกการประชุม 



๕๙๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๐๕/๒ 
 
เนื้อหาต่าง ๆ และเสียงการพูดคุย ท่านประธานครับ หลังการประชุมเสร็จทราบไหมครับว่า 
มีการเรียกเงินจากทุกสหกรณ์แห่งละ ๑๓ ,๐๐๐ บาท อ้างว่าเป็นค่าประสานงาน  
หลายสหกรณ์ก็โอนให้ครับ พอโอนให้แล้วเอกสารท่ีส่งมา อย่างท่ีท่านประธานเห็นใน 
สไลด์ (Slide) เป็นเอกสารยืนยันการรับเรื่องฎีกาจากส านักพระราชวัง กองงานในพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จริง ๆ แต่ฎีกาอย่างนี้พี่น้องประชาชนใครก็สามารถส่งเรื่องได้ครับ  
หลังจากส่งแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าไม่มีความคืบหน้าอันใด คนท่ีมาติดต่อ 
ก็หายเงียบ กลายเป็นว่าประชาชนท่ีพยายามดิ้นรนแก้ไขปัญหาของตัวเองถูกหลอกถูกลวง 
เร่ืองแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียว ---------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๐๖/๑ 
 
ก่อนหน้านี้เมื่อปี ๒๕๖๒ ก็เกิดขึ้นท่ีจังหวัดมุกดาหารในชุมชนป่าสงวนดงหมู ถูกคนท่ีเรียก
อ้างตัวเองว่าครูบา ปัจจุบันอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ อ้างว่า  
เป็นพระเลขาของสมเด็จพระเทพฯ มีเส้นสายกลในในกระทรวง เรียกเงินชาวบ้านกว่า  
๒๐๐,๐๐๐ บาท ชาวบ้านไม่มีเงินหรอก ต้องเรี่ยไรกันคนละ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท  
จนถึงป่านนี้คนหลอกลวงมันยังอยู่สุขสบาย ผมขอถามว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นรัฐบาลเคยรับรู้
บ้างไหม นี่แค่ ๒ กรณีครับ ผมเชื่อได้แน่ว่ามีมากกว่านี้แน่นอน เพราะคนสิ้นหวังต่อนโยบาย
ของรัฐบาลมีอีกมากมาย ไม่ทราบว่ารัฐบาลเคยตรวจสอบไหมครับ แล้วรู้ตัวหรือยัง นโยบาย
ของตัวเองมันกลายเป็นช่องทางให้พวกหลอกลวงไปโกหกแอบอ้างสถาบันไปท ามาหากิน  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขอสรุปสั้น ๆ ว่า ๔ ปีท่ีผ่านมา สคทช. และรัฐบาลแท้จริงยังคง
ท าในสิ่งท่ีไม่ต่างจากการทวงคืนผืนป่า ท าทีว่าจะจัดสรรท่ีดินให้กับประชาชน แต่ยังคง
ด าเนินคดีกับพี่น้องประชาชน บีบให้ประชาชนต้องยอมคืนท่ีดิน แล้วรัฐบาลก็ท าตัวเป็น 
คนใจดีมีเมตตา ให้ประชาชนได้มีสิทธิแค่ชั่วคราว ท าแบบนี้จะไม่มีอะไรยืนยันได้อีก หรือไม่มี
อะไรจะยืนยันได้ว่าอนาคตจะไม่มีโครงการหรือมีนโยบายทวงคืนผืนป่าเกิดขึ้นอีก และจะไมม่ี
อะไรยืนยันได้เลยว่าสิทธิของพี่น้องประชาชนจะยั่งยืนส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ ไม่เทียบได้เลย 
ประชาชนจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินจริง ๆ ท่านประธานครับ ผมและพรรคก้าวไกล 
คงไม่ท านโยบายเหมือนรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา หรอกครับ หัวใจของปัญหาท่ีดินคือ 
ต้องยืนยันสิทธิของประชาชนในท่ีดินท ากิน ต้องพิสูจน์สิทธิเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับ 
พี่น้องประชาชน ไม่ใช่พิสูจน์สิทธิเพื่อลิดรอนสิทธิ์พี่น้องประชาชนเหมือนรัฐบาลปัจจุบัน 
เงื่อนไขการพิสูจน์สิทธิท้ังหลายท่ีกีดกัน กฎหมายท้ังหลายไม่น้อยกว่า ๙ ฉบับ ท่ีเป็นเครื่องมือ
ของนโยบายทวงคืนผืนป่าต้องถูกยกเลิกและถูกแก้ไขทันที ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เรื่องคุก  
เรื่องตาราง เรื่องคดี ต้องถูกนิรโทษกรรมทันที นอกจากนี้ต้องยืนยันว่าประชาชนต้องมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินอย่างแท้จริง ไม่ต้องมามีเงื่อนไขจองกรรมสิทธิ์ของพี่น้องประชาชน ดังนั้น
เอกสารสิทธิท่ีจ ากัดสิทธิของพี่น้องประชาชนท่ีไม่สอดคล้องในปัจจุบัน เช่น สปก. ต้องถูก
เปลี่ยนเป็นโฉนดให้เป็นกรรมสิทธิ์โดยแท้จริง แต่การเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีหลักเกณฑ์ชัดเจน 
หากนายทุนท่ีอยู่ในท่ีเหล่านั้น ท่ีอยู่ท่ี สปก. ต้องถูกยึดคืน รวมท้ังมาตรการท่ีจะช่วยเหลือ
การกระจายการถือครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงภาษีที่ดินใหม่ หรือเก็บภาษีรวมแปลง
ท่ีเน้นเก็บจากผู้ท่ีมีท่ีดินจ านวนมาก น ารายได้มาส่งเสริมกลไกธนาคารท่ีดินจะช่วยซื้อท่ีดิน 



๖๐๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๐๖/๒ 
 
ท่ีหลุดมาในตลาดเปิดให้ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงท่ีดินท ากินได้ หากรัฐบาลนี้
ไม่เลิกท าตัวเหมือน คสช. ทวงคืนผืนป่า ไม่เอาสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง การจัดการ
ปัญหาท่ีดินไม่มีวันส าเร็จ ดังนั้นทางออกทางเดียวรัฐต้องยืนยันว่าสิทธิในท่ีดินต้องเป็นของ
ประชาชน รัฐต้องยืนยันว่าสิทธิในท่ีดินต้องเป็นของผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน ปัญหาถึงจะแก้ได้
ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านนายก 
รัฐมนตรีขอชี้แจง เชิญครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ สมาชิกท่ีรักทุกท่าน ในกรณี
เรื่องการแก้ปัญหาท่ีดินนั้นรัฐบาลพยายามท าอย่างยิ่งยวด ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายท่ีได้มีก าหนดไว้ ไม่ต้องการท่ีจะรังแกใครท้ังสิ้น จะเห็นได้ว่า
หลังจากนโยบายแรกท่ีออกมาในเรื่องของการดูแลเรื่องผืนป่าของประเทศจากนั้นมาเราก็
ปรับมาเป็นในเร่ืองของ คทช. ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๓๐๗/๑ 
 
การท่ีท่านจะให้ทุกอย่างเป็นโฉนดไปท้ังหมดผมว่ามันคงเป็นไปได้ยาก แต่เราจะท าอย่างไร 
ให้มันถูกต้อง ให้ทุกคนสามารถมีท่ีอยู่ท่ีอาศัยท่ีท ากิน แล้วก็สามารถท่ีจะให้กับทายาทได้  
แต่อย่างไรก็ตามเป็นโฉนดมันก็หมดไปเรื่อย ๆ เราจะไม่มีท่ีดินท่ีเพียงพอให้กับใครอีกท้ังสิ้น 
อันนี้ก็ขอกราบเรียนเพื่อทราบด้วย ในอดีตนั้นเราก็พยายามท่ีจะเร่งรัดการเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการเข้าใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างไม่เหมาะสม ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ความเหลื่อมล้ า ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรที่ดิน การกระจุกตัวของการถือครองท่ีดิน การไร้ที่ดินท ากิน การบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
การใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามศักยภาพของท่ีดิน ตลอดจนการท้ิงร้างไม่ท าประโยชน์ 
เพราะฉะนั้นเราก็มีนโยบายในการบริหารจัดการท่ีดินอย่างบูรณาการ ในเรื่องของนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐ ก็เพื่อ
จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจน เพ่ิมและรักษาพื้นท่ีป่าธรรมชาติและป่าเศรษฐกิจ
ไปด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ให้มีสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของพื้นท่ีประเทศ รวมท้ังน าท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระจายการถือครองท่ีดินของประเทศ
ให้มีการกระจายตัวมากขึ้น เป้าหมาย ๕ ปีของเราคือปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เราได้มีการปรับปรุง
แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ ต่อ ๔,๐๐๐ ท่ีเรียกว่าวันแมป  
(One map) แล้วเสร็จแล้ว เป้าหมายระยะ ๑๐ ปีคือปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ คือการแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เป้าหมายระยะ ๑๕ ปี  
ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ คือการเพิ่มพื้นท่ีป่า มีสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของพื้นท่ีท่ัวประเทศ ตอนนี้ 
เราอยู่ประมาณสัก ๓๐ กว่าเท่านั้นเอง ถ้ามันไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็ต้องดูความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยว่าจะปรับตรงนี้ได้อย่างไร ซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้วในเรื่องของ
ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดิน เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส าหรับ 
การปรับปรุงพื้นท่ีแนวเขตท่ีดินท่ีเรียกว่าวันแมป (One map) นั้น ปรับปรุงแผนท่ีให้ท่ีดินนั้น 
มีแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีถูกต้อง ทันสมัย ไม่ต้องการให้แต่ละพื้นท่ีมีเจ้าของอยู่หลายท่ีด้วยกัน 
เพราะแผนท่ีแนบท้ายของแต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงานบางทีมันทับซ้อนกันอยู่ ก็จะต้อง
เคลียร์ (Clear) ตรงนี้ออกมาให้ได้ก่อนว่าพื้นท่ีใดท่ีเป็นพื้นท่ีของหน่วยงานใด อันนี้ระหว่าง 
รัฐต่อรัฐไม่ให้มันทับซ้อนกัน เราแยกเป็น ๗ กลุ่มด้วยกัน กลุ่มละ ๑๑ จังหวัด  
 



๖๐๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๓๐๗/๒ 
 
  กลุ่มท่ี ๑ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 
  กลุ่มท่ี ๒ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ 
ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ และสระบุรี ยกเว้นกรณีพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า  
หมู่เกาะเสม็ด 
  กลุ่มท่ี ๓ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ 
สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และเลย ยกเว้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ในพื้นท่ีนครราชสีมาและปราจีนบุรี 
  กลุ่มท่ี ๔ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร 
หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ และอุดรธานี  
  ทุกอย่างนี้ก าลังด าเนินการในทุกจังหวัดให้มีความก้าวหน้ามาตามล าดับ  
มันก็มีปัญหาอยู่พอสมควร ท่ีท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่ก็คือปัญหานั่นละ หลายคนก็อยู่มาก่อน 
หลายคนก็อยู่ในพื้นท่ีท่ีทับซ้อนของส่วนราชการก็ไม่รู้เป็นของใครกันแน่  วันนี้ก็ต้องเคลียร์
(Clear) อันนี้ให้ออก เพราะฉะนั้นเราก็จ าเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการท างาน  
จริง ๆ แล้วผมรักประชาชนอยู่แล้ว แต่คราวนี้เราก็ต้องมีกฎหมาย มีกฎกติกากันบ้างนะครับ 
  กลุ่มท่ี ๕ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
  กลุ่มท่ี ๖ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา 
  กลุ่มท่ี ๗ เชียงราย พะเยา น่าน ล าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ก าแพงเพชร 
พิจิตร พิษณุโลก และอุทัยธานี  
  เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มีมติออกมาว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
ยกเลิกเพิกถอนเอกสารสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของประชาชน
แต่อย่างใด แล้วก็หากประชาชนได้รับผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าว หน่วยงานท่ีมี
ท่ีดินของรัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาให้เป็นท่ียุติโดยเร็ว เช่น 
การตรวจสอบข้อเท็จจริง การเปิดให้ประชาชนท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินมีข้อโต้แย้ง สามารถ
พิจารณาด าเนินการพิสูจน์สิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ การจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน  



๖๐๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๓๐๗/๓ 
 
ตั้งแต่งบประมาณปี ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ได้อนุมัติหลักการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนไปแล้วโดยไม่ให้
กรรมสิทธิ์ เพราะเราก็เกรงว่าให้ไปแล้วแล้วท่ีมันก็จ ากัด หลายท่านก็อาจจะเดือดร้อนเอาไปขาย 
เอาไปจ าน า จ านองอีกมันก็ไม่มีท่ีอยู่เหมือนกัน วันนี้ให้เขาใช้ท าประโยชน์ได้ อยู่อาศัยได้ 
แล้วก็สามารถให้กับลูกหลานได้ อนุญาตให้ท าประโยชน์เป็นท่ีดินของรัฐ มีพื้นท่ีเป้าหมาย  
๑,๔๙๑ พื้นท่ี ๗๐ จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ กว่าไร ่----------------------------------- 
 

- ๓๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๓๐๘/๑ 
 
ขณะนี้ออกหนังสืออนุญาตแล้ว ๑.๓ ล้านไร่ จัดคนเข้าใช้ประโยชน์แล้ว ๗๘,๑๐๙ ราย 
๙๖,๕๓๖ แปลง ท่านบอกว่าไม่มีผลงานเลย ผมว่ามันไม่ใช่กระมัง พื้นท่ีเป้าหมายท่ีเราจัดไปให้ 
มีท้ังป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ ปี ๒๔๘๔ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน ท่ีดินในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ท่ีดินราชพัสดุ นิคมสหกรณ์ ท่ีดินสงวนเพื่อกิจการนิคม
สร้างตนเอง คือรวมท้ังหมดแล้ว ๑,๔๙๖ พื้นท่ี ๕,๗๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ แล้วท้ังหมดนี้ 
ได้ด าเนินการมาเป็นระยะ ๆ เป็นขั้นตอน ได้รับการเห็นชอบขอบเขตแล้ว พ้ืนท่ีเป้าหมาย
หลังจากการเห็นชอบขอบเขตแล้ว ออกหนังสืออนุญาตแล้ว แล้วก็จัดคนเข้าใช้ประโยชน์
ท่ีดินแล้ว นอกจากนั้นเรายังส่งเสริมพัฒนาอาชีพแล้ว ในนี้มีตัวเลขอยู่ตรงนี้ ท้ังหมด  
ผมจะไม่เสียเวลาอธิบายตรงนี้มากนัก การท างานใด ๆ ก็ตามมันต้องมีหลักการ ไม่ใช่ว่า 
ท าอย่างไรก็ได้ ท่านพูดมาเมื่อสักครู่ก็ลองท าดูแล้วกันว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหน  
  เรื่องต่อไป เมื่อสักครู่มีคนกล่าวอ้างว่าผมไม่เคารพพระ ท่านเอารูปอะไรมา
แสดงในห้องนี้ผมว่าไม่สมควรนะ การท่ีผมก ากับดูแลในเรื่องศาสนานั้นก็มีรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรีอยู่กับผมด้วย แล้วก็มีส านักพุทธ และจริง ๆ แล้วเราสั่งการอะไร  
ไม่ได้เองหรอกครับ เพราะท้ังหมดต้องปรึกษาอยู่ในการอนุมัติอนุญาตความเห็นชอบของ
กรรมการเถรสมาคม แล้วในส่วนส านักพุทธก็เป็นเลขาของเถรสมาคม เพราะฉะนั้นต้องมีการ
ปรึกษาหารือความเห็นชอบอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ตรงนั้นผมกราบเรียนให้เข้าใจด้วย ไม่ใช่  
ผมจะไปสั่งอะไรเลอะเทอะไปได้หมด แล้วเมื่อสักครู่ก็มกีล่าวว่าผมไปโอบคอพระอะไรต่าง ๆ  
ผมเดินอยู่กับพระผมจ าได้ แล้วท่านก็มาเกาะเหมือนกับเดินไปด้วยกัน ท่านก็มาแตะหลังผม 
ผมก็กลัวท่านล้ม ผมก็ประคองท่านอย่างนี้ แสดงถึงความผมไม่เคารพระตรงไหน อีกรูปหนึ่ง
ฉวยโอกาส รูปท่ีผมพนมมือแล้วพระท่านนั่งอยู่ ผมจะเดินผ่านท่านแล้วผมพนมมือไหว้ 
แล้วผมจะเดินผ่านท่านไปท าอย่างอื่น ท าไมผมจะต้องไม่เคารพพระละครับ ขอให้เขาใจด้วย 
ผมคนไทยพุทธอยู่แล้ว แต่ผมก็ดูแลทุกศาสนาให้เกิดความสุขอยู่ร่วมกันในพหุสังคมท่ีอยู่
ร่วมกันทุกศาสนา ๕ ศาสนาในประเทศไทยนะครับ  
  อีกเรื่องหนึ่ง ผมมีเวลาจ ากัดผมก็ขอสรุปแล้วกัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ส าหรับข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์และท่ีไม่เป็นประโยชน์ก็มีพอสมควร ท่ีเป็นประโยชน์
หลายอย่างเป็นข้อมูลท่ีดีเพื่อจะปรับปรุงการท างานต่อไป แล้วทุกคนต้องเข้าใจว่ารัฐบาล 
ต้องดูแลคนท้ังประเทศ แล้วเราก็มีท้ังคนดีคนไม่ดีก็คงไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าท่ี เพราะฉะนั้น 



๖๐๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๓๐๘/๒ 
 
ทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลให้สังคมปลอดภัย คนดีไม่ดี ใครก็แล้วแต่ก็ต้องถูกลงโทษ  
ตามกฎหมายบ้านเมือง ผมและรัฐบาลก็จะพยายามท าให้ดีท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อให้ทุกคนในสังคม 
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เป็นสังคมท่ีมีคุณธรรม ไม่ขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ด้วยการ  
ยุแยงตะแครงรั่วอะไรก็แล้วแต่ หรืออยู่เบื้องหลังให้ทุกคนออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องท่ี  
ไม่เป็นเรื่อง เหล่านี้คืออันตรายของประเทศไทย ผมเองนั้นขอยืนยันในความสุจริต ขอยืนยัน
ว่าทุกคนนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ถ้ามีการกระท าความผิดก็จะไม่มีการยกเว้น เราต้อง
ท าให้กฎหมายเป็นกฎหมาย ต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ หลายท่าน  
บอกว่าผมท าความผิดไม่มีการตรวจสอบ ผมถูกตรวจสอบมาตลอด มีเรื่องมาทุกครั้ง ฟ้องมา 
เป็นร้อยคดีแล้วกระมัง ผมก็ชี้แจงไป จัดผู้แทนไปแก้คดีอะไรต่าง ๆ สัก ๓๐๐-๔๐๐ คด ี
แล้วกระมัง ผมไม่ถูกตรวจสอบตรงไหนผมไม่เข้าใจ ป.ป.ช. ผมก็แจ้งทรัพย์สินไปแล้ว  
ครั้งท่ีแล้วท่ีบอกว่าผมไม่ได้แจ้ง ผมแจ้งไปแล้ว จริง ๆ แล้วกฎหมายบอกไม่ต้องแจ้ง ผมก็แจ้งไป 
แต่เขาไม่เปิดเผย ก็เรื่องของ ป.ป.ช. เข้าใจหรือยัง พูดอยู่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้อง 
เข้าใจก่อนว่าการปฏิรูปประเทศของเรานั้นมันต้องอาศัยเวลาและต้องอาศัยความร่วมมือ 
ความรักความสามัคคีมันถึงจะไปได้ ความเห็นของท่านโอเค (OK) อันไหนท่ีดีผมก็รับมา
พิจารณามันใช่หรือไม่ใช่ ถ้ามันใช่ผมก็ท าให้ แต่ถ้ามันมีผลกระทบคนอื่นมันก็จ าเป็นต้อง
หารือกันให้ได้ข้อสรุปออกมา การปฏิรูปนั้นเป็นสิ่งท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าวันเดียว  
ปีเดียวแล้วมันจะเสร็จ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๐๙/๑ 
 
มันต้องใช้เวลาในการท าอย่างต่อเนื่องเพราะปัญหามันทับซ้อนกันมายาวนาน อุปสรรค 
มันเยอะแยะ เราต้องมีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ท าแผนระยะสั้น  
ระยะปานกลาง ระยะยาว เพราะฉะนั้นการพูดอย่างเดียวแล้วไม่ได้ท ามันพูดอย่างไรก็พูดได้ 
ถ้าท าแล้วก็จะเจอปัญหาอย่างท่ีว่านั่นละ แล้วท่านจะแก้อย่างไรถ้าเราไม่ใช้หลักการท่ี 
ยอมรับได้กัน มันก็ไม่ยอมรับกันท้ังสิ้น บางอย่างก็เห็นผลแล้ว บางอย่างก็ก าลังจะสัมฤทธิ์ผล 
เมื่อถึงเวลาของมัน สิ่งส าคัญท่ีสุดก็คือพวกเราก็คงต้องอดทน ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง รัฐบาลนี้ก็ได้เริ่มให้มีการปฏิรูปไปหลายเรื่องด้วยกัน  
ผมกราบเรียนว่าในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย ๖ กฎหมายท่ีถือว่าเป็นการลดความ 
เหลื่อมล้ า แล้วสร้างความเป็นธรรมให้กับประเทศชาติและประชาชนโดยรวม ก็ได้แก่ 
  ๑. พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานทุกกระบวนงานของหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน 
ลดภาระประชาชน สะดวกขึ้น ประหยัดเงิน ลดขั้นตอน สกัดทุจริตในระบบราชการ เอาของ
ท่ีอยู่ใต้โต๊ะขึ้นมาบนโต๊ะ ลดทุจริตคอร์รัปชันเพื่อความโปร่งใส ท่านไปศึกษาดูแล้วกัน อันนี้
คือกฎหมายเพื่อคนทุกคน   
  ๒. พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ อัปเกรด (Upgrade) ระบบ
การท างานทันโลกยุคใหม่ ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี 
รองรับการเวิร์ก ฟอร์ม โฮม (Work from home) รักษาความลับทางราชการไม่ให้รั่วไหล   
  ๓. พ.ร.บ. ว่าด้วยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เดิมเวลาติดต่อราชการ 
เจ้าตัวต้องไปปรากฏตัวพร้อมบัตรประชาชน วันนี้การติดต่อราชการทุกแห่งสามารถท าได้
ด้วยออนไลน์ (Online) เจ้าตัวไม่ต้องไปปรากฏตัวก็ได้ ยกเว้น จดทะเบียนสมรส หย่า  
แจ้งรับบุตรบุญธรรม การท าบัตรประชาชน การท าพาสปอร์ต (Passport) ซึ่งยังคงต้องไป
ปรากฏตัว   
  ๔. พ.ร.ก. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย 
ผิดนัดช าระหนี้ แก้ไขดอกเบี้ยผิดนัดมหาโหด และวิธีคิดดอกเบี้ยท่ีไม่เป็นธรรม ถือเป็นการ
ปฏิวัติดอกเบี้ยท่ีใช้มานานเกือบร้อยปีแล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การคิด
ดอกเบี้ยในประเทศไทย เป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างให้กับประชาชนและ 
ผู้ประกอบการท่ัวประเทศได้อย่างยั่งยืน โดย ๑. ให้ช าระดอกเบี้ยลดลงจากเดิมร้อยละ ๗.๕  



๖๐๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๐๙/๒ 
 
เหลือร้อยละ ๓ ต่อปี  ๒. กรณีผิดนัดช าระหนี้ ให้ช าระหนี้ร้อยละ ๕ ต่อปี ลดจากเดิม 
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แล้วท่ีส าคัญก็คือ  ๓. การค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ต้องคิดจาก 
เงินต้นท่ีลูกหนี้ผิดนัดแล้วเท่านั้น ไม่ใช่คิดจากเงินต้นท้ังหมดท่ีลูกหนี้ยังคงค้างช าระอยู่  
จึงเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับลูกหนี้ท่ีถูกบิดเบือนมานับศตวรรษ ไม่ง่ายนะครับ  
กว่าจะออกพวกนี้มาได้ เพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อทราบว่าผมพูดตรงนี้ไปแล้วก็กรุณา 
ไปติดตามดูว่าตัวเองจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไร และมีวิธีการเข้าถึงได้อย่างไร ถ้าไม่ฟัง 
กันเลยมันก็ไม่ได้ประโยชน์ท้ังสิ้น แล้วก็มีแต่ปัญหา ปัญหา ปัญหา หลักการนี้ได้ถูกขยายผล  
อย่างกว้างขวาง ผลักดันให้มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ในการเช่าซื้อยานพาหนะต่าง ๆ 
ให้เป็นธรรมกว่าเดิม รถยนต์ใหม่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี รถยนต์ใช้แล้วไม่เกินอัตรา 
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี รถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๓ ต่อปี ถ้าใครบริหารหนี้ได้ดี 
สามารถปิดบัญชีได้ก่อนก าหนดผู้ขายต้องให้ส่วนลดกับผู้เช่าซื้อด้วย กล่าวคือการคิด  
อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงของปีหรือเอฟเฟกทีฟ อินเทอเรสต์ เรต (Effective interest rate)
แบบลดต้นลดดอกโดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ไม่ใช่คิดดอกเบี้ยแบบ 
เป็นเงินต้นคงท่ี แฟลตเรต (Flat rate) แบบเดิม จึงถือว่าเป็นกฎหมายเพื่อให้คนจน 
อย่างแท้จริง  ๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย คุกไม่ได้มีไว้ส าหรับขังคนจน 
แต่คุกมีไว้ขังคนกระท าความผิด ก าหนดให้ใช้โทษอาญาเพียงเท่าท่ีจ าเป็น โทษปรับอาญา 
ส าหรับความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ร้ายแรง จะถูกแปลงเป็นโทษปรับเป็นพินัยแทน เช่น  
อาจท างานให้สังคมแทนการรับโทษทางอาญาและจะไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรม  
๖. พ.ร.บ. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเด็กไทยยากไร้กว่า ๖ ล้านคน ให้ได้รับ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรับลดเพดานท้ังอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาและอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 
ขยายระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ให้ยาวขึ้นจาก ๑๕ ปีเป็น ๓๐ ปี ยกเลิกให้ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน 
ผู้กู้สามารถกู้ยืมไปรีสกิล (Reskill) หรืออัปสกิล (Up skill) ได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางการศึกษาและความต้องการแรงงานยุคใหม่ไปด้วย อย่างไรก็ขอให้สมาชิกกู้ กยศ. เก่า ๆ  
ช าระคืนเสียด้วยนะครับ นานแล้ว หลายสิบปีมาแล้ว จบมาแล้วก็ยังไม่คืน หลายคนนะ ท้ังนี้ 
กฎหมายเป็นท้ังเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศและอุปสรรคขวางการพัฒนา ถ้ากฎหมาย 
มันล้าสมัย ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกันเอง ประเทศไทยมีกฎหมายพระราชบัญญัติราว  
๑,๔๐๐ ฉบับ กฎหมายรองอีกกว่า ๑๐,๐๐๐ ฉบับ ไปหยุด ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ รัฐบาลนี้ 



๖๐๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๐๙/๓ 
 
พยายามปลดล็อกพันธนาการจากกฎหมายท่ีล้าสมัย เร่งขับเคลื่อนประเทศจึงได้กิโยติน  
(Guillotine) กฎหมายท่ีไม่จ าเป็นและทบทวน แก้ไขปลดล็อกไปแล้ว ๑,๐๙๔ กระบวนงาน
ภาครัฐ น ามาสูก่ารลดขั้นตอน ลดภาระประชาชนและผู้ประกอบการ ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน
ให้ภาคการผลิตได้ถึง ๑๓๓,๘๑๖ ล้านบาทต่อปี หรือ ๐.๘ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) อันนี้
กรุณาศึกษาด้วย แล้วหน้าท่ีตรงนี้เป็นหน้าท่ีท่ีเราต้องร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและฝ่าย 
นิติบัญญัติในการแก้ไขกฎหมายท่ีเรียกว่ากฎหมายท่ีล้าสมัยเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วท่ีสุด นั่นคือ
หน้าท่ีท่ีเราต้องร่วมมือกันของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะครับ 
 

 - ๓๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๑๐/๑ 
 
  ในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ ภาพรวมของการพัฒนากองทัพ และผลการ
พัฒนาของกองทัพ ในด้านโครงสร้าง โครงการจัดหน่วยและด้านก าลังพล เราได้มีการปรับลด 
ก าลังพลกระทรวงกลาโหม โดยปรับลดอัตราก าลังลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทัพมีขนาด 
ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย
มากขึ้น จากเดิมยอดก าลังพลท่ีมีอยู่ได้ก าหนดเป้าหมายปรับลดลงให้ได้ร้อยละ ๕ ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๗๐ จะส่งผลให้สามารถลดก าลังพลได้ประมาณ ๑๒,๐๐๐ นาย นอกจากนี้
มีการน าระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาใช้ เพื่อลดจ านวนอัตราข้าราชการและ
แก้ปัญหาความคับคั่งในแต่ละชั้นยศ โดยเฉพาะชั้นยศระดับสูงในอนาคต โดยจะเป็นการ
บรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหมในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีต้องใช้ความช านาญเฉพาะทาง ในกลุ่ม
ลักษณะงานต่าง ๆ หลายประเทศก็ท าเช่นนี้นะครับ   
   ส าหรับการตรวจเลือกทหารกองประจ าการ ในปัจจุบันระบบการตรวจเลือก  
บุคคลเข้าประจ าการเป็นทหารกองประจ าการได้ใช้การผสมผสานกันระหว่างระบบ 
การตรวจเลือกท่ีเรียกว่าการเกณฑ์ และระบบสมัครใจออนไลน์ (Online) สมัครใจท่ี 
หน้าหน่วยตรวจเลือก กระทรวงกลาโหมมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการเข้าประจ าการของ
ทหารกองประจ าการไปสู่ เป้าหมายท่ีจะให้มีผู้สมัครใจเข้ารับราชการเป็นทหารกอง
ประจ าการได้สมบูรณ์ในระยะยาว วันนี้ก็มีคนสมัครมากขึ้น ในการท่ีสมัครแล้วมีความ 
ก้าวหน้าขึ้นมาเป็นนายสิบ เป็นนายร้อยต่อไป แต่อย่างไรก็ตามจ านวนท่ีเราเกณฑ์วันนี้ 
เกณฑ์ไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วท่ีจะต้องเกณฑ์ เพราะว่าพื้นท่ีถ้าค านวณถึงพื้นท่ีพูดถึง
ความรับผิดชอบอะไรต่าง ๆ มันมีสัดส่วนมากกว่านี้ วันนี้เราก็ถือว่าเราเกณฑ์ระดับท่ีต่ าสุด 
อยู่แล้ว แล้วในส่วนตรงนั้นบางคนก็จับใบด าใบแดง ก็ไม่ต้องเป็น บางคนถ้าเรียนนักศึกษา
วิชาทหารก็ไม่ถูกเกณฑ์ บางพื้นท่ีก็ไม่ถูกเกณฑ์มากนักเพราะคนในพื้นท่ีเขาสมัครใจ ผมเห็นว่า
ทุกอย่างมันก็ก าลังเคลื่อนท่ีไปได้ด้วยดี เพราะฉะนั้นหลายท่านก็บอกว่าไม่ต้องมีหรอกทหาร 
เอาไว้ท่านไปเป็นก็แล้วกันถ้ามีเรื่องมีราวท่านไปอยู่ชายแดนให้กับเขาด้วยแล้วกัน หรือมี
เหตุการณ์อะไรต่าง ๆ ท่านก็ไปช่วยเขาแล้วกัน ไปช่วยกันแก้ปัญหาน้ าท่วม ฝนแล้งอะไร 
ไปช่วยเขาด้วยแล้วกัน อย่าพูดปากเปล่าเฉย ๆ วันนี้ท่านก็รู้อยู่ว่าโลกเป็นอย่างไรอยู่ ท่านจะ
บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลย ความขัดแย้งมันพร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลา 
 



๖๑๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๑๐/๒ 
 
   ในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสวัสดิการกองทัพ เราเน้นการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของก าลังพล รวมถึงครอบครัวด้วยการสร้างขวัญและก าลังใจ  
สิทธิก าลังพล สถานท่ีปฏิบัติงาน บ้านพักอาศัย สิ่งอ านวยความสะดวกและสิทธิอื่น ๆ ท่ีพึง
ได้รับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย จัดสวัสดิการภายในหน่วยทหาร  
ส่วนราชการ ได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนดูแลข้าราชการชั้นผู้น้อยมาอย่างต่อเนื่อง  
เรื่องท่ีท่านกล่าวหามาผมจะต้องสอบสวนทุกอัน ในเรื่องผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่  
ผมถึงบอกคนดีคนชั่วมันมี ถ้ามันมีเรื่องมีราวขึ้นมาก็ต้องด าเนินคดี ตรวจสอบ ลงโทษ  
เท่านั้นเอง ไม่มีข้อยกเว้น  
   ในเรื่องของการจัดสวัสดิการเหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญ เราได้แบ่งการด าเนินงาน 
ตามประเภทการจัดสวัสดิการภายใน และสวัสดิการเชิงธุรกิจให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
ประกาศระเบียบและค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ  
ก็ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารงานแทน อันนี้อยู่ในกติกาในกฎหมาย กฎกระทรวงการคลัง
อยู่แล้ว  
   เรื่องยุทโธปกรณ์เราจ าเป็นต้องมีความพร้อม วันนี้ถ้าบอกว่ามันไม่พร้อม 
ไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าซื้อแล้วมันจะทุจริตมันจะโกง ผมว่ามันคิดแบบนี้มันไม่ได้ ตรรกะมันไม่ได้  
ผมว่านะ โกงก็เล่นไป เล่นงานไปก็สอบโกงไปก็ลงโทษไปติดคุกไปสินะ ถ้าพูดอย่างนี้ 
มันก็กลายเป็นว่าเราไม่ต้องท าอะไรเลยหรืออย่างไร วันหน้าผมขอเชิญท่าน ท่ีพูดไปขึ้น
เครื่องบิน ซี ๑๓๐ (C130) ผมสักล าหนึ่งสิ จะกล้าขึ้นไหม ซ่อมมาอายุ ๔๐ ปีแล้วแต่ละล า 
เขาเสี่ยงกันเท่าไร นักบินเขาเสี่ยงเท่าไร ทหารเขาขึ้นไปเท่าไร คุณกล้าขึ้นไปไหมละ รถถัง 
เรือ อากาศยาน ทุกอย่างมีอายุการใช้งานมากกว่า ๔๐ ปีมาแล้ว เพราะฉะนั้นแนวคิดในการ
จัดหายุทโธปกรณ์นั้นต้องค านึงถึงภัยคุกคามใน ๕-๑๐ ปีข้างหน้าไปด้วย วันนี้ลองไปติดตาม
สถานการณ์นอกประเทศรอบบ้านดูสิมันมีกี่ขั้ว กี่ฝ่าย กี่อะไรก็แล้วแต่ ผิดก็คือผิด ไม่ใช่ไอ้นั่น
ก็ไม่ได้ ไอ้นี่ก็ไม่ดี ไอ้นี่ก็ไม่ให้ไม่จ าเป็น ไม่ต้องมีทหาร เอาให้ถึงเวลาท่านไปเป็นให้ผม 
ก็แล้วกัน ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๑๑/๑ 
 



๖๑๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๑๑/๑ 
 
เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจ าเป็นมันไม่มี เวลาท่ีมันจะไปเกณฑ์ใครมาได้อยู่แล้ว ท่านบอกว่า
เรียกมาฝึกสักเดือนแล้วก็ไปรบ ผมถามว่ามันจะรบได้ไหม กล้าไปอยู่ ชายแดนไหม  
เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน เป็นเดือน ๆ อยู่ไหม มืด ๆ มีใครกล้า มาเลย สมัครมาเลย เก่ง ๆ 
นั่นแหละมา  
  ในเรื่องของการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ให้เพียงพอ 
ต่อภารกิจอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย มุ่งเน้นการซ่อมปรับปรุง วันนี้ซ่อมแล้วซ่อมอีก ซ่อมแล้ว 
ซ่อมอีก มีอยู่ ๑๐ คัน ซ่อมไปซ่อมมาเหลือคันเดียวเพราะอะไหล่มันรวมอยู่คันท่ี ๑ หมด  
แล้วท่านจะพร้อมรบได้อย่างไร ในยามไม่มีการรบเขาเรียกว่าการเตรียมก าลัง เตรียมอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ให้พร้อมให้พอเพียงให้เป็นศักยภาพของเราในการท่ีจะระงับความขัดแย้ง  
ต่าง ๆ ไม่ใช่เอาไว้ไปรบ ไปสู้กับเขา ไปยิงกับเขา ไปรุกเขา ไม่ใช่ ท่านจะไม่ป้องกันตัวเอง  
เลยหรือ ท่านไม่มีศักยภาพท่ีเรียกว่าก าลังรบไม่มีตัวตนคือคน ทหารเราเข้มแข็ง  แข็งแรง  
แต่อ านาจในการรบท่ีมีตัวตนก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีต้องทันสมัยให้เขาด้วย เพราะฉะนั้น 
มันไม่มีอะไรท่ีมันส าคัญหรือไม่ส าคัญ ผมคิดว่ามันต้องมองในภาพรวม การเป็นรัฐบาลไม่ใช่
จะหาเสียงแบบให้ ๆ แจก ๆ อย่างเดียว ท่านต้องดูทุกคนทุกส่วนให้มันได้ความยุติธรรม  
ให้เขามีการเจริญเติบโตก้าวหน้าของเขาให้แข็งแรง เข้มแข็ง นี่คือศักยภาพของประเทศไทย 
อ านาจก าลังรบไม่มีตัวตน คือความรักความสามัคคีของคนไทย ความกล้าหาญ ไอ้คนชั่ว 
ก็ลงโทษ มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันว่าผมก็ด าเนินการท้ังหมดในส่วน
ท่ีเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ แล้วผมจะขออนุญาตเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าไม่ใช่ 
ข้อมูลจริงก็คงต้องว่ากันอีกที วันนี้เราพยายามท่ีจะซ่อมให้จนถึงขั้นสุดท้ายให้มันวิ่งได้  
ให้มันรบได้ ให้มันยิงได้ แต่เราก็อย่าลืมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้ เราต้องเตรียม 
ความพร้อมไหม สักเท่าไร ๑ ใน ๓ ไหม ๒ ใน ๓ ไหม อันนี้ท่านตัดท้ิงหมด ไอ้นั่นก็ไม่ให้ซื้อ 
ไอ้นั่นก็ไม่ให้ใช้ เพราะกลัวว่าจะซื้อแล้วโกง ก็ไปหาหลักฐานมาสิว่าโกงตรงไหน โกงเท่าไร  
ในสิ่งจ าเป็นก็คือทดแทนยุทโธปกรณ์เก่าท่ีล้าสมัย หมดอายุการใช้งาน ขาดแคลนชิ้นส่วนซ่อม 
รวมท้ังการให้ความส าคัญในนโยบายพึ่งตนเองในเรื่องของการลดการจัดหา วันนี้ก็มี
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศขึ้นมา ผลิตท้ังรถเกาะ รถถัง ต่อเรือ อาวุธยุทโธปกรณ์ 
ก็ผลิตเองท้ังหมด อยู่ในขั้นการผลิต การวิจัยและการพัฒนา ร่วมมือกับต่างประเทศ วันหน้า
เราก็ได้ใช้ของเราเอง แต่มันต้องอาศัยเวลา ส าหรับกรณีเรือหลวงสุโขทัยก็พูดไปแล้วนะครับ  



๖๑๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๑๑/๒ 
 
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีอยู่หลายคณะด้วยกัน ท้ังคณะท างานตรวจสอบ
สาเหตุท่ีอับปาง คณะท่ี ๒ คณะท างานตรวจสอบขั้นตอนการสละเรือใหญ่  การค้นหา  
การช่วยเหลือก าลังพลภายหลังประสบเหตุ ขณะนี้ท้ัง ๒ คณะ ได้เร่งด าเนินการสอบผู้ท่ี
เกี่ยวข้องหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องควบคู่ไปกับคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ผมเห็นสมาชิก 
ท่านหนึ่งมีความรอบรู้มากในการสร้างเรืออะไรต่าง ๆ ท้ังหมด เดี๋ยวขอค าแนะน าด้วยแล้วกัน 
เพราะท่านรู้หมดทุกชิ้นส่วนเลย อันนี้เป็นเรื่องของทางเทคนิคนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องให้
ความเป็นธรรมเขาบ้าง คนเสียชีวิต ทุกคนก็ไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
ก าลังพลท่ีเสียชีวิตเราก็ช่วยเหลือทุกอย่าง สิทธิท่ีพึงได้รับขั้นต้น พระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ในเรื่องของการเสนอเลื่อนชั้นเงินเดือน การเสนอ 
ขอพระราชทานยศ เลื่อนยศสูงขึ้น พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ าเหน็จตกทอด บ านาญ
พิเศษ บรรจุทายาททดแทน ท่านต้องคิดอะไรให้มันเป็นรูปอย่างนี้ ถ้าท่านคิดไอ้นี่ ๑ ต้องได้ ๒  
๒ ต้องได้ ๓ ผมว่าไม่ใช่ มันต้องเอา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ มารวมกันแล้วคิดออกมา คิดให้เป็นแบบนั้น
มันถึงจะท างานได้  
   การปฏิรูปต ารวจเป็นเรื่องส าคัญต้องท าทันทีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ไม่ไปสร้างปัญหาใหม่ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีหน่วยงานหลายร้อยหลายพันท่ัวประเทศ 
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ีนับแสน เราได้ผลักดัน พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ เป็นกฎหมายปฏิรูป
ต ารวจครั้งส าคัญของประเทศ ขจัดข้อบกพร่องเดิม ปิดจุดอ่อนกฎหมายเดิม แบ่ง ๕ สายงาน
ให้ชัดเจน จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การโยกย้ายยึดหลักอาวุโส ประสิทธิภาพในการ
ท างาน มีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมรับเรื่องร้องเรียน ถ้าใครคิดว่าเสียเงินแต่งตั้งต ารวจ
มาหาผมนี่ เพราะผมไม่เคยมีนโยบายให้ใครไปเรียกรับผลประโยชน์ แล้วถ้าใครปล่อยปละ
ละเลย ให้มีหลักฐานมาผมก็สอบสวนให้ ด าเนินการให้ วันนี้ก็ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแล้ว -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๒/๑ 
 
 



๖๑๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๑๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญก็คือว่าอย่าไปให้เขา ถ้าเขาเรียก แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ถ้าผิด 
ก็ยอมรับผิด ถ้าผิดแล้วไปเสนอเงินให้เขามันก็เป็นอยู่แบบนี้  เพราะฉะนั้นถ้าไม่ผิด  
เขาเรียกเงินเล่นงานให้เต็มเครื่องเต็มท่ี ผมสนับสนุนท่านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ร้องเรียน
ขึ้นมา ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีมันทับซ้อนกันมายาวนาน แล้วท่านคิดหรือว่าผมไม่ให้ 
ความสนใจ เพราะผมท าทุกเรื่อง ทุกกระทรวง ทุกกิจกรรม แต่ปัญหามันต้องมีครับ ปัญหา
มันต้องมี ก็ขอขอบคุณอีกครั้งในค าอภิปรายของท่าน ผมก็จ าเป็นต้องพูดบ้าง แต่ผม 
ก็ยืนยันหลักการของผมว่าผมจะท าอย่างเต็มท่ี แล้วอย่างน้อยท่ีท ามาท้ังหมดผมท าได้ดีกว่า
ก่อนหน้านั้นหลายเรื่องด้วยกัน มากมายหลายเรื่องมากกว่าท่ีผ่านมาเยอะแยะนะครับ  
มองดูส่วนดีบ้าง ส่วนไม่ดีมันก็ต้องมี ก็ต้องแก้ไขกันต่อไป ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีอะไร 
ก็แล้วแต่ ก็แก้กันไปให้ดีกว่าท่ีผมแก้ก็แล้วกัน บางพรรคผมยังไม่รู้เลยใครจะเป็นหัวหน้าพรรค  
ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี คนท่ียกมือ ใครเป็นนายกพรรคท่านครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี  
   นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  ท่านประธานครับ ผมยังไม่ได้ค าตอบ 
ท่ีผมอภิปรายไปนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ อยากเจอพวกเราผมขอเอาหลักฐานทุจริต
ท้ังหมดไปพบท่านนะครับ แล้วอยากรู้ว่าท่านกล้าจัดการ ผบ.ทบ. หรือเปล่านะครับ  
ท่านรับนัดผมด้วยนะครับ ผมกับท่านพิจารณ์จะเอาเรื่องเรือด าน้ า กับเรื่องกราดยิงโคราช 
หลักฐานการทุจริตท้ังหมดไปมอบให้ท่านประยุทธ์เอง แล้วผมจะพาผู้เสียหายไปเจอท่านด้วย 
ขออย่างเดียวท่านอย่าหลบหน้าพวกเรานะครับ ขอบคุณครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปจะเป็นของ 
ท่านสมชาย ฝั่งชลจิตร แล้วก็จะเป็นของนางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ และครูมานิตย์  
สังข์พุ่ม รายชื่อท่ีส่งมาขณะนี้ ๓ ท่านนะครับ เชิญคุณสมชายครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน ์(เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม  
จุลพันธ์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ วิป (Whip) ฝ่ายค้านครับ ขณะนี้ เวลาของ 
ครม. เหลือเพียง ๕ นาทีเท่านั้นเองครับ เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะใช้เวลา 
 



๖๑๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๑๒/๒ 
 
ในการชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อนสมาชิกจะฟากฝั่งฝ่ายค้านยังเหลือ 
ผู้อภิปรายอีกถึง ๘ ท่าน ก็ยังมีเนื้อหาเยอะพอสมควร ก็ด้วยความเคารพ ถ้าในช่วงท้ายญัตตินี้
เราไม่มีการสรุปอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีการลงมติ  ถ้าผู้อภิปรายท่านสุดท้ายจบ ท่านนายก 
อยากจะชี้แจงเกินกว่า ๕ นาที พวกผมยินดีก็อยู่ร่วมรับฟังครับ ก็อยากจะฟังค าตอบด้วย
เพราะว่าเราไม่อยากจะพูดโดยท่ีไม่มีค าตอบกลับมาจากทาง ครม. ก็ฝากท่านนายกได้อยู่ 
ในท่ีประชุมแล้วก็รอรับฟังพวกผมด้วยครับ เมื่อสักครู่เห็นเดินออกไปน่าจะไปพักผ่อน  
แต่คงจะเดินกลับเข้ามา ขอบคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญคุณสมชาย ฝั่งชลจิตร  
   นายสมชาย ฝั่งชลจิตร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ผม สมชาย ฝั่งชลจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
ก็ต้องขออนุญาตท่านประธานอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามและเสนอแนะต่อรัฐบาล ก็อยาก 
จะให้ท่านนายกได้ฟังอยู่ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วันนี้ผมมีเรื่องท้ังซักถามและเรื่องเสนอแนะครับ ท่ีจริงผมมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาท่ีดิน ปัญหา
ป่าไม้อยู่เยอะพอสมควร แต่อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก่อนสักเร่ืองหนึ่ง ก็คือวันนี้ลองไปตรวจดูท่ีเกาะยาวใหญ่ในจังหวัดพังงา วันนี้
กลุ่มทุนจีนสีเทาท่ีพูดถึงกันนี่แหละก าลังกว้านซื้อท่ีดินแล้วก็ไล่ชาวบ้านกันอยู่ โฉนดออก 
ในท่ีอุทยานแห่งชาติได้อย่างไร นี่คือค าถามท่ีต้องหาค าตอบจากท่านรัฐมนตรี ส าหรับวันนี้
ผมมีเรื่องความเดือดร้อนแล้วก็อยากจะใช้อ านาจท่ีนายกรัฐมนตรีซึ่งในฐานะเป็นหัวหน้า
รัฐบาลนี่ละ ตั้งแต่ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหารจนถึงวันนี้มีเรื่องหนึ่ง 
ท่ีท่านไม่กล้าท าหรือไม่อยากจะท า และสิ่งท่ีผมอยากจะเสนอแนะเรื่องแรก หยุดเอื้อนายทุน
ได้ไหม เรื่องท่ีผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องท่ีดินท่ีหมดอายุสัญญาอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์
ในพื้นท่ีป่าสงวนในพื้นท่ีภาคใต้ ขอใช้ค าว่าสัมปทานเพื่อง่ายมาก เรื่องราวนี้ก็ต้องคิดว่า 
ท่านประธานคงทราบดีว่าท่ีมาท่ีไปอย่างไร ในปี ๒๕๒๒ ถึงปี ๒๕๓๑ และปี ๒๕๓๕ จนถึง 
ปี ๒๕๓๘ ท่านประธานก็คงทราบดีว่าในช่วงจังหวะนั้นรัฐบาลไหน ------------------------------ 
 

- ๓๑๓/๑ 



๖๑๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๑๓/๑ 
 
แต่สิ่งหนึ่งท่ีพี่น้องประชาชนได้รับก็คือช่วงเวลาในปี ๒๕๒๒-๒๕๓๑ ปี ๒๕๓๕-๒๕๓๘  
ผมเรียกว่ารัฐบาลภายใต้ประชาธิปไตยไม่เต็มร้อย แต่ถ้าเป็นภาษาปักษ์ใต้เขาเรียกว่า
ประชาธิปไตยไม่เต็มบาท อาจจะใช้ค าว่าครึ่งใบก็ได้เพื่อให้มันเพราะพริ้ง เช่นกับรัฐบาล 
ท่ีเป็นอยู่วันนี้ละ ท่านประธานครับ รัฐบาลแบบนี้ท้ังอดีตจนถึงปัจจุบันล้วนแต่เอื้อนายทุน
และสิ่งท่ีมันปรากฏในพื้นท่ีภาคใต้คือเอาพื้นท่ีป่า ๒๔๐,๐๐๐ กว่าไร่ไปประเคนให้คนร่ าคนรวย 
อยู่แล้วเพียงไม่กี่ราย และแต่ละรายท่ีปรากฏชื่อมันก็เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทท่ีใกล้เคียงกัน 
หรือหุ้นด้วยกัน ๒๔๐,๐๐๐ กว่าไร่นั้นถ้าพี่น้องขับรถไปภาคใต้เห็นสวนปาล์มใหญ่ ๆ ไม่ใช่
ของพี่น้องประชาชนคนธรรมดานะครับ มันเป็นกลุ่มทุนท่ีรัฐบาลในเวลานั้ นประเคน
ทรัพยากรธรรมชาติให้โดยท่ีพี่น้องท่ีอยู่ในผืนป่าเหล่านั้นถูกขับไล่ออกมาจากผืนป่า ลองไปดู
ท่ีชุมพรสิครับ ตั้งแต่ท่าแซะจนถึงไปชายแดนพม่า พี่น้องคนไทยต้องไปอยู่ติดชายแดนแล้ว  
ถ้าเป็นเหวก็จะหล่นเหวแล้ว แต่พื้นท่ี ๕๐,๐๐๐ กว่าไร่ ตั้งแต่ถนนเอเชียจนไปถึงเขต 
ชายแดนพม่าเป็นของนายทุนท่ีรัฐบาลในยุคปี ๒๕๒๒ จนถึงปี ๒๕๓๘ ประเคนให้ แต่วันนีค้รับ  
ท่ีดินเหล่านี้ท่ีได้รับสัมปทานไปมีอายุสัญญาในการสัมปทานไม่เกิน ๓๐ ปี วันนี้ส่วนใหญ่
หมดอายุสัญญาสัมปทานแล้ว พี่น้องประชาชนท่ีไม่มีท่ีท ากินพี่น้องภาคใต้ก็คิดว่ารัฐบาล  
ไม่ว่าจะเป็นยุคท่ีท่านประยุทธ์มาด้วยอ านาจรัฐประหาร หรือว่ารัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ท่ีพิกลพิการอยู่นี่ละ ท่านประธานครับ ผืนป่าเหล่านั้นท่ีหมดสัญญาแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ 
ยังไม่คืนให้กับหน่วยงานของรัฐ พี่น้องประชาชนเรียกร้องว่าเมื่อรัฐบาลในยุคนั้นให้โอกาสกับ
นายทุนแล้วท าไมเมื่อหมดสัญญาแล้วจึงไม่อนุญาตหรือเอาโอกาสนั้นมาให้กับคนจนบ้าง  
โดยการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน วันนี้กระบวนการในการท่ีจะไม่คืนท่ีดินให้กับหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่เอาท่ีดินมาจัดสรรให้กับประชาชน ใช้กลไกและช่องว่างทางกฎหมาย สิ่งท่ีเขา 
ใช้กันอยู่ก็คืออนุญาตให้เก็บของป่า ของป่ามันก็คือผลปาล์มครับ วันนี้กลุ่มทุนใหญ่ ๆ  
ท่ีได้สัมปทานหมดอายุสัญญาไปแล้วประมาณ ๒๐ กว่าปีก็มี ๑๐ ปีก็มี ยังด าเนินการอยู่  
แล้วกรมป่าไม้ภายใต้การด าเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท่านรัฐมนตรีวราวุธทราบข้อมูลนี้ ไหม ไปดูภาพครับว่าพื้นป่าเหล่านั้นยังอยู่ 
ในการครอบครองของกลุ่มทุนเหล่านั้นอยู่ แม้ว่าขณะท่ีมีการประกาศเขตพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติให้เป็นเขต สปก. สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เพราะ สปก. ประกาศไปอยู่ในพื้นท่ี 



๖๑๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๑๓/๒ 
 
ท่ีอนุญาตให้สัมปทานกับนายทุนเหล่านั้นไป แต่เมื่อโผล่ออกมา สปก. เหล่านั้นกลายเป็น 
คนของบริษัทเกือบท้ังหมด เขายังอยู่นะครับ ชาวบ้านจึงชุมนุมเรียกร้องตั้งแต่ปี ๒๕๔๕  
ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา เพื่อขอเอาท่ีดินมาให้กับคนจนบ้าง ขอโอกาสนะครับ ผมยังเชื่อว่า 
คนรวยบางกลุ่มท่ีเขารวยขึ้นได้ ๑. ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ ๒. ได้โอกาส แต่เรื่องนี้ผมถือว่า
ได้โอกาส เขาได้โอกาสจากผู้มีอ านาจ เมื่อครบสัญญาพี่น้องทวงถามยังไม่ได้และยังไม่จัดการ
เอาท่ีดินเหล่านั้นมาคืนให้กับประชาชน ไม่คืนให้กับหน่วยงานราชการเพื่อให้โอกาสกับ
ประชาชนบ้าง ประชาชนก็ชุมนุมเรียกร้องครับ ----------------------------------------------------- 
 

    - ๓๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๑๔/๑ 
 
จนกระทั่งว่าในรัฐบาลในปี ๒๕๔๖ ได้มีข้อตกลงกับพี่น้องประชาชนว่าท่ีดินที่หมดอายุสัญญา
สัมปทานแล้วก็จะเอามา ไม่ให้ต่อสัญญาแล้ว ท่ีดินท่ียังไม่หมดสัญญาแต่ผิดเงื่อนไข ก็คือการ
บุกรุกป่าเพิ่มเติมก็ให้เอาคืน เลิกสัญญา แล้วเอาท่ีดินเหล่านั้น ท้ัง ๑ และ ๒ มาจัดสรรให้กับ
พี่น้องประชาชน มติ ครม. วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ วันนี้ก็ ๒๐ ปีแล้วครับ ไปดูครับ  
ใน ๒๐ ปีท่ีผ่านมา ปีท่ีแล้วผมลงพื้นท่ีไปตรวจสอบในนามคณะกรรมาธิการการท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีสภามีมติมอบหมาย ปรากฏว่าแปลงปาล์มท่ีเขาบอกว่า
หมดอายุสัญญาอนุญาต มีภาพครับ ขออนุญาตเปิดภาพสไลด์ (Slide) ครบั  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นายสมชาย ฝั่งชลจิตร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นี่เป็นภาพรถยนต์ขนปาล์ม 
อยู่ครับ เดี๋ยวค่อยพูดถึงแปลงนี้ นี่ละครับเก็บของป่าท่ีอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการ
อนุญาต สุดท้ายสัญญาหมดอายุไปแล้ว แปลงนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖  ๑๐ ปีแล้วครับ กลุ่มทุนยังอยู่  
ผมไปถ่ายภาพแล้วก็จับพิกัดจีพีเอส (GPS) มันอยู่ ท่ีนั่นแหละครับ ท่านรัฐมนตรีช่วยดู 
ให้หน่อยก็แล้วกัน สิ่งท่ีมันปรากฏแบบนี้ชาวบ้านก็เรียกร้องทวงถาม แล้วเมื่อมีมติของ ครม. 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ วันนี้ ๒๐ ปีแล้ว การจัดการพื้นท่ีป่าหมดอายุสัญญาสัมปทานยังไม่เสร็จสิ้น พี่
น้องจึงได้ชุมนุมเรียกร้องตลอดมา แต่สิ่งท่ีพี่น้องได้รับคืออะไรครับ ไปดูภาพครับ แกนน าใน
การเรียกร้องต้องเข้าคุกไปหลายคน วันนี้ยังติดอยู่ ๑ คน คือคุณโยคิน ค าวงศ์ เขาออกมา
เรียกร้องให้เอาคืนผืนป่าจากกลุ่มทุนท่ียึดครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่แหละ อีกหลายราย
ถูกลอบสังหาร เขาเรียกเวลาทุนอิทธิพลกับรัฐร่วมมือกันพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทันที  
ไปดูภาพผู้ท่ีถูกจับกุมคุมขังและถูกลอบสังหารข้างสวนปาล์มท่ีไปเรียกร้องว่าให้ช่วยเอาคืน 
มาจัดสรรให้กับประชาชนบ้าง หรือว่าทางสภาไม่อนุญาตให้เอาภาพนี้ออก ผมเบลอภาพแล้ว
นะครับ ไม่เป็นไร ก็ต้องตั้งข้อสงสัยสิครับท่านประธาน ว่า ๒ บริษัท ๓ บริษัท ๔ บริษัทใหญ่ ๆ  
เหล่านี้ ท าไมอยู่ยงคงกระพันมาหลายรัฐบาล อันนี้ภาพครับ คนเรียกร้องโดนไล่ล่า แล้ววันนี้
ต ารวจยังตามหาผู้ร้ายไม่ได้ มันเจ็บใจไหมครับ ไปดูครับว่าท าไมกลุ่มบริษัทเหล่านี้ ผมมีเรื่อง
ให้ดู ๒ บริษัท เพราะว่ามันเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ท่ีสามารถค้นหาได้โดยสะดวก  
  บริษัทแรกอยู่ในจังหวัดกระบี่ ครองเนื้อท่ีดินประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าไร่  
แล้ววันนี้ก าลังมีข้อพิพาทกับกรมป่าไม้ ไปยื่นขอออกโฉนดในท่ีดินที่ได้รับอนุญาตให้สัมปทาน
๙ ,๐๐๐ กว่าไร่ แล้วก็ฟ้องกันอยู่  ท่ีดินแปลงนี้อยู่ ในจังหวัดกระบี่ครับ ท่ีดินแปลงนี้ 



๖๑๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๑๔/๒ 
 
ยังด าเนินการปกติอยู่ ณ วันนี้ นี่ภาพผมให้เจ้าหน้าท่ีถ่ายดาวเทียมมาเมื่อต้นเดือนนี้เอง  
ยังปรากฏการด าเนินการอยู่ ท่านรัฐมนตรีช่วยดูหน่อย และท่ีส าคัญท่ีสุดเจ้าของบริษัทนี้ 
ไปดูผู้ถือหุ้นครับ ถือหุ้นบริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ตระกูลวานิช คนใต้รู้จัก  
ตระกูลนี้เป็นตระกูลใหญ่ทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลทางการเงินอยู่พอสมควร มีอ านาจบารมี
เคยอยู่ ในท าเนียบรัฐบาล วันนี้ก็สงสัยว่าท าไมอยู่ยงคงกระพัน ท่านรัฐมนตรีวราวุธ 
กล้าแตะไหม  
 

 - ๓๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๒๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๑๕/๑ 
 
  เอาอีกรายหนึ่ง บริษัทนี้มีพื้นท่ีหลายแปลงท่ีสัมปทาน ท้ังสุราษฎร์ธานี  
ท้ังกระบี่ ไปดูผู้ถือหุ้น พื้นท่ียังด าเนินการอยู่ ไม่คืนให้กับกรมป่าไม้เลย ไปดูผู้ถือหุ้นสิครับ นี่ก็คง
เอาออก แต่ผมขอพูดว่าตระกูลที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะท่ีถือหุ้นในธนาคารใหญ่ โสภณพนิช 
ไม่ต้องปิด ผมก็ต้องพูด เพราะนี่คือสิ่งท่ีจะต้องฟ้องกับประชาชนว่าถ้าไม่สู้ก็ไม่มีโอกาสได้  
นี่คือสิ่งท่ีต้องท า และวันนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ซึ่งมีแปลงปาล์มอยู่หลายแปลง และมีอิทธิพล
ต่อการก าหนดราคาปาล์มในประเทศด้วย มีภรรยาเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลนี้ด้วย ผมไม่ต้อง
เอ่ยชื่อว่าพรรคไหน เพราะกลุ่มแรกไม่รู้จะอยู่พรรคไหนในภายภาคหน้า แต่อีกคนหนึ่ ง 
ในกลุ่มหนึ่งยังเป็นรัฐมนตรีอยู่รัฐบาลนี้ จึงถามว่ารัฐบาลยังเอื้อกลุ่มทุนอยู่ใช่ไหม ประชาชน
จึงไร้โอกาสในการท่ีจะได้รับสิทธิท่ีจะไปเอาท่ีดินท่ีเป็นทรัพยากรของชาติท่ีเคยปล่อยโอกาส
ให้คนรวยได้รวยแล้วรวยอีก ไปดูครับว่าเขารวยอย่างไร ขออนุญาตไม่เกิน ๑ นาที จากการ
ตรวจสอบของกรรมาธิการซึ่งมีอยู่ในท่ีนี้ละครับ เดี๋ยวส่งอยู่ในสภา ท่ีดินท่ีได้รับสัมปทานไป 
๒๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ ปีหนึ่งท ารายได้ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่รัฐบาลได้ค่าภาคหลวง 
ค่าธรรมเนียม ค่าอะไรต่อมิอะไรท่ีจะได้จากการอนุญาตให้คนรวยรวยแล้วรวยอีก  
ปีละประมาณ ๕ ล้านกว่าบาท นี่จากการประเมินของกรมป่าไม้และส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร นี่หรือครับว่าท่านมีความกล้าหาญท่ีจะจัดการ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีอ านาจ  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านจะตอบผมอย่างไร  
ผมชี้แนะว่าสิ่งท่ีท่านควรท าก็คือเอาป่าเหล่านี้คืนมา และท่ีส าคัญท่ีสุดถ้าตัดสินใจแน่ 
ป่าท่ีหมดสัญญาอนุญาตสัมปทานแล้วท่านโค่นให้หมดเลยแล้วเอาท่ีดินมาจัดสรรให้กับ 
พ่ีน้องคนจน วันน้ันละผมจะปรบมือให้ท่าน ขอบคุณครับท่านประธาน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  หลังจากท่านสมชายแล้ว 
ก็เป็นนางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ แล้วก็คุณครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ขอเชิญนางสาวธีรรัตน์ครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนท่านประธาน 
ท่ี เคารพ ดิฉัน ธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
พรรคเพื่อไทย ขอร่วมอภิปรายในญัตติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ เพื่อซักถามข้อเท็จจริง 
และเสนอแนะปัญหาต่อรัฐบาล ดิฉันอยากท่ีจะให้ทุกคนลองคิดและพิจารณาดูว่าตอนนี้ 
ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับ ๙ ปี ท่ีแล้ว 



๖๒๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๑๕/๒ 
 
ตั้งแต่มีการยึดอ านาจจากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งในปี ๒๕๕๗ เราอยู่ภายใต้ผู้น า 
คนเดียวกัน นั่นก็คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดิฉันไปทางไหนก็พบแต่พี่น้องประชาชน  
ท่ีต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีย่ าแย่ ต้องเป็นหนี้เป็นสิน คนท างานสายตัวแทบขาด 
แต่ถูกรัฐบาลรีดภาษีแบบโขลกสับโดยท่ีไม่เคยมีสวัสดิการดี ๆ กลับมา ในทางกลับกัน  
เกิดธุรกิจสีเทาท่ัวประเทศ มอมเมาประชาชน เงินไปอยู่นอกระบบ แล้วธุรกิจสีเท่าแบบนี้ 
ไม่ต้องจ่ายภาษี แต่ใช้วิธีจ่ายใต้โต๊ะให้ผู้มีอ านาจ ทุกคนรู้ค่ะ สื่อมวลชนรู้ ----------------------- 
 

 - ๓๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๑๖/๑ 
 
แต่ดูเหมือน พลเอก ประยุทธ์ จะไม่รู้ นายทุน เจ้าสัวถือครองธุรกิจผูกขาดโดยมีรัฐคอยออก
กฎหมายสนับสนุนเอื้อประโยชน์ให้ชนชั้นกลุ่มนายทุน ทุกคนรู้ พี่น้องประชาชนรู้ แต่ดิฉั น 
ก็แปลกใจท าไม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยรู้ ยังมีอีกหลายเรื่อง  ท้ังเรื่องของ 
การระบาดรุนแรงของปัญหายาเสพติดท่ีรัฐบาลไม่เคยให้ความจริงใจในการแก้ปัญหา  
หรือแม้แต่การบริหารทางด้านเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด ยัดเยียดความยากจนให้ประชาชน  
เมื่อวานนี้ พลเอก ประยุทธ์ ขึ้นมาบนบัลลังก์แล้วก็พูดว่าอย่าไปดูถูกคนจน อย่าไปว่าเขา  
ถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกเคยเห็นคลิป (Clip) คลิป (Clip) หนึ่ง ดิฉันไม่ได้น ามาเปิด แต่ดิฉัน 
คิดว่าทุกคนน่าท่ีจะเคยเห็น มีผู้สูงอายุคนหนึ่งเดินมาสวัสดีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอจับมือ  
พลเอก ประยุทธ์ สะบัดแขนและถอยออกด้วยความรังเกียจ ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งท่ีท่านพูด 
ชั่งสวนทางกับพฤติกรรมของท่านจริง ๆ และสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับประชาชน นั่นเป็นเพราะพวกเขา
ถูกยัดเยียดความจนโดยรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลชุดนี้ยังมีข้อเด่นคือการท าโอกาสให้เป็นวิกฤติ 
หลาย ๆ ครั้งท่ีมีโอกาสจะพัฒนาประเทศชาติได้ แต่ก็ปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดลอยไป  
ดิฉันคิดว่าทุกคนยังไม่ลืมท่ีเราต้องเจอวิกฤติโควิด (COVID) แล้วดิฉันอยากท่ีจะบอกว่า 
เราไม่ควรเสียใครไปจากวิกฤติในครั้งนั้นถ้าหากว่าเรามีรัฐบาลท่ีเข้มแข็งพอ เพราะอะไรคะ 
เรารู้ปัญหานี้ก่อนประเทศอื่น เรามีการป้องกันกันเองอย่างดี แม้ในขณะนั้นจะเกิดการ 
ขาดแคลนหน้ากากอนามัย และในขณะนั้นยังมีการกักตุนเคร่ืองมือทางการแพทย์โดยคนของ
รัฐบาลเอง แต่ประชาชนก็สู้ค่ะ ซึ่งในการระบาดครั้งท่ี ๒ ไม่ควรท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง 
ถ้าหากว่าเราไม่มีรัฐมนตรีท่ีกล่าวว่าโควิด (COVID) คือโรคกระจอก ปัญหาต่าง ๆ ทวีความ
รุนแรงขึ้นเพราะประเทศไทยมีผู้น าท่ีไร้ความสามารถท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
เป็นผู้ท าลายภูมิคุ้มกันของประเทศไทย ท าให้ประเทศอ่อนแอ ขาดศักยภาพในการแข่งขัน  
สิ่งท่ีเราจะเห็นว่ามีความเจริญขึ้นบ้างนั่นมาจากภาคเอกชนท่ีร่วมมือกันเองท่ีพยายามท่ีจะ 
ฉุดกันออกมาจากวิกฤติในคร้ังนั้น เมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ บอกกับสื่อมวลชน
ว่าตัวเองไม่เคยทุจริตเลยสักบาท เสียดายนะคะท่ี พลเอก ประยุทธ์ ไม่ได้นั่งอยู่ในสภานี้แล้ว 
ดิฉันก็อยากจะถามว่าความจริงแล้วท่านพูดตกไปค าหนึ่งหรือเปล่าคะ ความจริงแล้วท่านต้อง 
พูดว่า พลเอก ประยุทธ์ ไม่เคยทุจริตเองเลยสักบาท อย่างท่ีเมื่อวานนี้ ส .ส. จิราพร  
ได้บอกว่ามีคนในครอบครัวของท่าน อาจจะเรียกว่าหลานลุงก็ได้ ฮั้วการประมูลของรัฐเป็น
โครงการกว่าพันล้านบาท ท่านก็ยั ง ไม่ ได้ตอบอย่างชัด เจนว่าจะจัดการอย่างไร  



๖๒๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๑๖/๒ 
 
ท่านออกมาบอกว่าก็ไปร้องมา ตอบเท่านี้ไม่เพียงพอ ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าคนท่ีถูกกล่าวหานั้น 
มีนามสกุลเดียวกับนายกรัฐมนตรี แล้วเจ้าหน้าท่ีท่ีไหนจะกล้าไปตรวจสอบ พลเอก ประยุทธ์  
ต้องแสดงความจริงใจในการจัดการการทุจริตในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ท่านจะชี้แจงโดยลอย ๆ 
ไม่ได้ ท่านต้องสั่งไปตรวจสอบ เพราะว่าถ้าหากท่านไม่ด าเนินการใด ๆ ถือว่ามีความผิด  
ตามมาตรา ๑๕๗ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดเดียวกันนี้ในมาตราเดียวกันท่ีอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกใช้ในการกลั่นแกล้ง ซึ่งในขณะนั้นมีผู้น าในการยึดอ านาจท่ีชื่อว่า 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านประธานคะ รายงานจากสภาผู้แทนราษฎรยังได้แสดงถึง
ดัชนีชี้วัดอันดับการทุจริตของประเทศไทย ซึ่งในปีล่าสุด ปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่
ในอันดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๘๐ ประเทศ ดิฉันถือว่าสอบตกนะคะ เพราะว่าคะแนนไม่ถึงครึ่งค่ะ 
 

- ๓๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๑๗/๑ 
 
แล้วก็ต้องเรียนว่าตกอยู่อย่างนี้เป็นระยะเวลา ๔ ปี ปีท่ีแล้วหนักสุดอยู่ ท่ีอันดับ ๑๑๐  
ช่างสวนทางกับท่ี พลเอก ประยุทธ์ เคยให้เหตุผลในการยึดอ านาจโดยกล่าวหารัฐบาลของ
นางสาวยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร ว่าทุจริต แต่ผลท่ีออกมามันพิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คอร์รัปชันทุกหย่อมหญ้า ทุจริตท่ีสุด เมื่อเช้านี้ พลเอก 
ประยุทธ์ก็ออกมาบอกว่ามีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดท่ีแล้วติดคุก ของเขาไม่มี ก็รู้อยู่เต็มอกแล้ว  
ว่าในสมัยท่ีเผด็จการครองเมือง ใครเป็นฝ่ายผู้มีอ านาจก็รอด ใครท่ีอยู่ฝ่ายตรงข้าม 
ก็ติดคุก ผู้ใช้กฎหมายถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ท าให้เห็นว่ามีรัฐมนตรีหลายคน มี ส .ส. 
หลายคนท่ีมีคดียอมเปลี่ยนขั้ว ยอมย้ายพรรคย้ายข้างเพื่อท่ีจะ ไปอยู่กับฝั่งมีอ านาจ  
ให้พ้นจากการถูกกล่าวหา ท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรี ๘๔,๐๐๐ เซลล์ (Cell) ถ้าคิดเยอะ ๆ  
ก็คงจะไม่พูดเช่นนั้นออกมา ท่านประธานคะ ประชาชนทราบกันดีว่าความสุจริต 
ท่ี พลเอก ประยุทธ์ พูดถึงนั้นคือความสุจริตท่ีตรวจสอบไม่ได้ และไม่ให้ใครตรวจสอบ วันนี้ 
ถามสิคะว่ามีใครรู้บ้างว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นมีทรัพย์สินในครอบครองเท่าไร 
ดิฉันคิดว่าไม่มีใครรู้ แล้วก็เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าท่านยื่นไปแล้ว แต่ ป.ป.ช. ไม่ได้เปิดเผยเอง 
ท่านอย่าพูดมั่ว ๆ ในสภานี้ การจะยินยอมให้เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเป็นหน้าท่ีของ เจ้าตัว  
ผู้ยื่น ถ้าท่านบอกว่าให้เปิดเผย ป.ป.ช. เขาก็เปิดเผย พูดมั่ว ๆ แบบนี้ก็ถือเป็นการ 
โยนความผิดให้กับองค์กรอื่นอีก อย่าท านะคะ เป็นถึงนายกรัฐมนตรีมันไม่ดี ในปี ๒๕๖๒  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้สโลแกน (Slogan) ท่ีว่าสงบ จบท่ีลุงตู่ พิสูจน์แล้วค่ะว่าเป็น
เพียงแค่ค าหลอกลวงเท่านั้น ในวันนี้มีประชาชน มีนิสิต นักศึกษา มีเยาวชนถูกจับ ถูกขังอยู่
ในคุกค่ะ ถูกตั้งข้อหารุนแรงเพียงเพราะแสดงออกทางความคิดท่ีตรงข้ามกับรัฐบาล ไม่ต่าง
กับประเทศท่ีปกครองโดยเผด็จการนะคะ ประชาชนถูกกฎหมายปิดปากท่ีถูกเขียนขึ้น 
โดยเผด็จการเท่านั้นเอง สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ดิฉันต้องเรียนว่าเกิดความล้มเหลว
เป็นภาพใหญ่ ๆ ๓ ประการด้วยกันค่ะ  
   ประการแรก ก็คือเป็นการเมืองแบบท่ีเรียกว่ามันนีโพลิติกซ์ (Money 
Politics) หรือธนกิจการเมือง เป็นกระบวนการท่ีนักการเมืองหรือนักธุรกิจใช้เงินตราเพื่อให้
ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมือง เพื่อเอื้อธุรกิจของตนเองและพวกพ้องและน าผลประโยชน์ 
ท่ีได้รับกลับมาซื้อเสียงให้กลับเข้ามาสู่ในอ านาจและขยายขอบเขตอ านาจของตนเองต่อ  
ท่านประธานคะ ท่านคงจ าได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ประกอบไปด้วยพรรคการเมืองมากกว่า ๒๐ พรรค  



๖๒๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๑๗/๒ 
 
ช่วงต้นของรัฐบาลพรรคการเมืองใหญ่ต้องจ่ายเงินให้กับ ส .ส. พรรคเล็กเพื่อท่ีจะโหวต 
และลงชื่อให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลท่ีใช้เงิน
มหาศาลในการเข้าสู่อ านาจ นอกจากนี้เรายังเห็นว่ามีผู้ท าธุรกิจผิดกฎหมาย บริจาคเงินให้กับ
พรรคการเมือง มีการจ่ายเงินซื้อโต๊ะจีน มีการทุ่มเงินเพื่อให้ได้เข้ามาเป็นผู้สมัคร ส .ส.  
แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อหวังท่ีจะมีอ านาจทางการเมือง อีกท้ังท่ีเราได้ยินเพื่อนสมาชิกอภิปราย
ไปมากมายว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้รับเหมาเพื่อให้อนุมัติโครงการ เป็นการใช้เงินอย่าง 
ผิดกฎหมายในทุกมิติ  
   ประเด็นท่ี ๒ รายงานจากสภา ยังระบุว่าสภาชุดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
สภากล้วย ดิฉันเคยเรียนไปหลายครั้ งแล้ว แต่ก็ต้องพูดซ้ าค่ะ เพราะยังมีอยู่จริง  
เป็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ คนในรัฐบาลเองก็ออกมาเปิดเผยว่ามีใบเสร็จชัดเจน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณธีรรัตน์ครับ ขอให้ถอน
เถอะครับ อย่าเลยครับ 
   นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ สิ่งท่ี
ดิฉันพูดอยู่ในเอกสารฉบับนี้ค่ะ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   ไม่ครับ ส าหรับค าพูดนั้น
ให้ถอนเถอะครับ เราอย่าประณามตัวเราเองเลย ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนหรอกครับ  
   นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ดิฉันคิดว่าท่านประธาน
คงรับไม่ได้กับค าว่าสภากล้วย ท่ีระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าท่ี
ได้ออกเป็นจดหมายแนบว่าขอถอนค าว่า สภากล้วย ออกจากรายงานฉบับนี้ด้วยดีไหมคะ 
 
                - ๓๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๒๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๑๘/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอเรียนอย่างนี้ครับ คือเรา
อย่าประณามพวกเราท้ังหมดเลยครับ เพราะผมเรียนแล้วว่าในหมู่คนมันดีมีร้ายเสมอ  
ถ้าเราบอกเราสภากล้วยนี่ ทุกคนก็เป็นสภาแบบท่ีคุณธีรรัตน์พูด คุณธีรรัตน์เองด้วย 
เพราะฉะนั้นถอนเสียดีกว่า ผมไม่เชื่อเป็นอย่างนี้ทุกคนครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบพระคุณค่ะ 
ท่านประธาน ถ้าท่านประธานไม่สบายใจ ดิฉันยินดีที่จะไม่พูดค าว่าสภากล้วยค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถอนนะครับ ถอนค านี้
ออกไปครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ดิฉันก็จะขออภิปราย
ต่อว่าคนในรัฐบาลเองออกมายอมรับ ซึ่งมีรายงานอยู่ในฉบับนี้ค่ะว่ามีการรับเงิน มีการ  
แจกเงินกันอย่างเปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวความผิด มีการซื้อขาย ส.ส. กันตั้งแต่ ๓๐ ล้านบาท 
๗๐ ล้านบาท รวมไปถึง ๑๐๐ ล้านบาท ถ้าหากว่ามากันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นแพคเกจ 
(Package) ส.ส. กลายเป็นสินค้าท่ีท าให้ผู้มีอ านาจนั้นใช้เงินล่อซื้อได้ มีคนท่ียอมเสียศักดิ์ศรี 
ยอมทรยศประชาชน จนท าให้วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ก็ยังดูถูก ส.ส. เพราะสามารถซื้อได้ 
ด้วยเงินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านประธานยังจ าได้ไหมคะว่าการอภิปรายครั้งท่ีผ่านมา 
ก็มีรัฐมนตรีท่ีมาซื้อ ส.ส. งูเห่า เพื่อท่ีจะไปลงมติไว้วางใจให้กับรัฐมนตรีในพรรคของตน  
ดิฉันคิดว่าท่านประธานคงไม่เคยลืม และดิฉันคิดว่าวิธีเช่นนี้ก็จะถูกน ากลับมาใช้อีกในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป จะมีบางพรรคการเมืองไปซื้อ ส.ส. ของพรรคอื่นเพื่อท่ีจะมาลงมติ 
ให้ตัวแทนจากพรรคตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี เชื่อดิฉันสิคะ ถ้าหากว่าเราปล่อยให้ ส .ส. 
เหล่านั้นกลับเข้ามาท าหน้าท่ี เราจะเกิดเหตุการณ์ท่ีเราไม่อยากให้เป็นค่ะ ท่านประธานคะ 
ถ้าหากจะคิดปฏิรูปการเมือง แต่กลไกทางการเมืองนั้นถดถอยกลับไปอยู่ภายใต้อ านาจทุน
อย่างในปัจจุบัน การเมืองเพื่อประชาชนจะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้ แม้ พลเอก ประยุทธ์   
จะพูดว่ าตนเองมาตามรัฐธรรมนูญในระบอบ ประชาธิปไตย แต่ความจริ งแล้ ว  
พลเอก ประยุทธ์มาจากรัฐธรรมนูญท่ีเขียนขึ้นเพื่อสืบทอดอ านาจเผด็จการ เท่านั้น  
พลเอก ประยุทธ์ไม่เคยเชื่อในระบอบรัฐสภาค่ะ ไม่ให้ความส าคัญในการประชุมสภา เราจึงเห็น 



๖๒๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๑๘/๒ 
 
เหตุการณ์สภาล่มอยู่บ่อยครั้งจนเป็นเรื่องปกติ ดิฉันคิดว่าการท่ี ส.ส. ไม่เข้าประชุมนั้นก็น่า 
จะเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมการเลียนแบบนะคะ นายกรัฐมนตรีหนีการตอบกระทู้ทุกอาทิตย์  
ส.ส. ก็ไม่มาประชุมสภา เรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องท่ีน่าอับอาย แต่ พลเอก ประยุทธ์ก็ไม่สะทก
สะท้านท่ีจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งท่ีเกิดขึ้น ท้ัง ๆ ท่ีข้อมูลการทุจริตถูกเปิดเผยขึ้น 
ในสภาแห่งนี้มากมาย แต่ พลเอก ประยุทธ์ก็ท าตัวลอยอยู่เหนือปัญหา ไม่คิดจะแก้ไข  
ไร้ความรับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรี ไม่น่าเชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ จะไม่ละอายในสิ่งท่ี
ท าอยู่จนกล้าประกาศว่าจะขออยู่ต่ออีกค่ะ พลเอก ประยุทธ์เสพติดในอ านาจและไม่กล้าท่ีจะ
ออกจากต าแหน่งเพราะกลัวจะถูกตรวจสอบ จึงยอมท าทุกทางเพื่อให้ได้กลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรี ท้ัง ๆ ท่ีไร้ความสามารถในการบริหารประเทศ 
  (นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เดี๋ยวครับ คุณธีรรัตน์ครับ  
มีคนประท้วง ขออภัยครับ เชิญเลยครับ 
  นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานครับ 
กระผม นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคพลังประชารัฐ ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายซึ่ งก าลังอภิปรายอยู่ ในขณะนี้   
ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ เป็นการอภิปรายท่ีจะต้องอภิปรายอยู่ในประเด็นท่ีก าลังปรึกษาหารือ
กันอยู่ ในขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรก าลังอภิปรายญัตติซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหา
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ครับ ซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้น าเสนอปัญหา เป็นแนวทางในการท างานของคณะรัฐมนตรี 
หรือรัฐบาลในชุดปัจจุบัน แต่ว่าท่ีก าลังอภิปรายอยู่นี้เป็นเรื่องท่ีวกไปวนมา แล้วก็ไม่อยู่  
ในประเด็น  ขอให้ ท่านประธานได้ วินิ จฉั ย ให้ผู้ อภิปรายอยู่ ในประเด็นด้ วยครับ  
กราบขอบพระคุณครับ 
 
               - ๓๑๙/๑ 
 
 
 



๖๒๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๑๙/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอสมควรแล้วครับ อันนี้
ต้องเรียนว่าความจริงวันนี้เราอภิปรายเรื่องมาตรา ๑๕๒ นะครับ ผมย้ ามาตลอด เพราะว่า
มันเป็นเรื่องสอบถามให้ค าแนะน า แต่ว่าเท่าท่ีฟังมาคุณธีรรัตน์พูดนั้นจะไม่ค่อยอยู่ในแนว
มาตรา ๑๕๒ มันมุ่งไปทางมาตรา ๑๕๑ มากกว่า แต่ว่าโดยท่ีถือว่าวิจารณ์หัวหน้ารัฐบาล  
ซึ่งก็จะอนุโลมได้ว่ามีความประสงค์ท่ีจะสอบถามแล้วให้ค าแนะน า เช่น ให้มาประชุมสภา  
ให้มาตอบกระทู้ อันนี้ก็อนุโลมไปได้นะครับ แต่ผมขอเรียนคุณธีรรัตน์ด้วยความเคารพครับ 
ว่าผมอยากให้อยู่ในแนว เพราะว่าในระดับคุณธีรรัตน์นั้นต้องถือว่าเข้าใจกระบวนการ  
มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ ดีอยู่แล้ว พยายามเข้ามาสู่ประเด็น ถึงจะพูดไปลึกบ้างไม่เป็นไร
แต่ขอใหอ้ยู่ในประเด็นว่าเป็นมาตรา ๑๕๒ ขอให้ข้อแตกต่างกับมาตรา ๑๕๑ ครับ เชิญครับ  
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณค่ะท่านประธาน 
ดิฉันเข้าใจว่าสิ่งท่ีดิฉันอภิปรายอยู่นี้คือความหวังดีท่ีอยากจะเห็นรัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ 
อยากจะเห็นสภาผู้แทนราษฎรท่ีท าหน้าท่ีอย่างสมศักดิ์ศรีกับความไว้วางใจของพี่น้อง
ประชาชนค่ะ ดิฉันจะขออภิปรายต่อเนื่องกันเลยนะคะ การเมืองท่ีล้มเหลวในประเด็นท่ี ๓  
ท่ีดิฉันจะกล่าวถึงก็คือจากการต่อรองผลประโยชน์ของแต่ละพรรคท่ีต้องการตักตวง
ผลประโยชน์เข้าสู่ตนเองและสู่พรรคการเมืองของตนค่ะ เกิดการต่อรองต าแหน่งทาง  
การเมือง ท าให้เกิดรัฐบาลและฝ่ายบริหารท่ีอ่อนแอ ไม่สามารถผลักดันนโยบายต่าง ๆ ท่ีเคย
ประกาศไว้ตอนหาเสียงได้ส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายค่าแรงขั้นต่ า ๔๒๕ บาท นโยบาย 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑,๐๐๐ บาท รัฐบาลไม่ได้ท าตามท่ีเคยประกาศไว้เลย ดิฉันก็เชื่อว่า 
เป็นเพราะว่าพรรคการเมืองหนึ่งเป็นผู้ประกาศนโยบาย แต่ พลเอก ประยุทธ์ มาจากไหน  
ก็ไม่รู้ ไม่ต้องเป็น ส.ส. ไม่ต้องมาจากประชาชน ใช้วิธีลัดก็คือมี ส.ว. ๒๕๐ คน มารอโหวต
เลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องผูกพันใด ๆ กับนโยบายท่ีพรรคการเมืองเคยประกาศ
เอาไว้ ท าอะไรไม่ส าเร็จก็ไม่ต้องรับผิดชอบ นี่อย่างไรคะท่ีดิฉันต้องการจะชี้ให้เห็นว่ามันคือ
ความบอบช้ าของการเมืองไทยท่ีเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ดิฉันก็อยากสอบถามว่าท่านเอง 
จะแก้ปัญหาอย่างไรกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน แล้วยิ่งเมื่อวานนี้ พลเอก ประยุทธ์ขึ้นมา
คุยโวว่าตัวเองนั้นสร้างโน่นสร้างนี่ส าเร็จ สร้างรถไฟไปหลายเส้นทาง ดิฉันก็อยากจะบอก
ความจริงเพื่อจะเป็นความรู้โดยท่ีไม่ต้องไปเปิดกูเกิล (Google) หา ว่าสิ่งท่ี พลเอก ประยุทธ์ 



๖๒๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๑๙/๒ 
 
พูดว่าตัวเองท าส าเร็จยังไม่ได้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เลยค่ะเมื่อเทียบกับสมัยท่ีอดีตนายกรัฐมนตรี 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยประกาศไว้ว่าจะท า แล้วท่านอาจจะถามดิฉันกลับมาท าไมไม่ท าใน 
สมัยท่ีเป็นรัฐบาล ดิฉันก็จะขอตอบในเวลาท่ีดิฉันมีอยู่ว่าก็เป็นเพราะว่าถูกยึดอ านาจไป
เสียก่อน ดิฉันจะบอกว่าถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยได้ด ารงต าแหน่งในขณะนั้นต่อเนื่อง ป่านนี้
เรามีรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูงไปถึงจังหวัดหนองคาย แล้วก็ยังมีจุดเชื่อมต่อท่ีจะไปถึง
ประเทศลาวเพื่อท่ีจะท าการค้าขายกันแล้วค่ะ แต่ก็น่าเสียดายว่าประเทศไทยมีเผด็จการแล้วก็
กลุ่มอ านาจท่ีคอยยึดอ านาจ กลัวประเทศจะเจริญ กลัวพี่น้องประชาชนจะฉลาดมีความรู้
และยากต่อการปกครอง ก็จึงตัดตอนด้วยการยึดอ านาจเสีย ดิฉันยังมีอีก ๑ ตัวอย่างว่า  
พลเอก ประยุทธ์บอกว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วสิ่งท่ีพวกท่านท านี้อย่ามานั่งแล้วกัน ดิฉันก็อยากจะ
บอกว่าท่านใช้เงินตัวเองหรือคะ เงินท่ีสร้างคือภาษีของประชาชน ถ้าพรรคเพื่อไทยท าเสร็จ
ท่านไม่ต้องอายท่ีจะมานั่ง เราให้นั่งค่ะ เพราะเราใช้เงินภาษีของประชาชนในการสร้าง  
ทุกคนนั่งได้ 
  มีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีท่านตอบเมื่อวานนี้ค่ะ บอกว่าจะไปหาเงินจากไหนมาจ่ายเงิน
ค่าแรงขั้นต่ า ๖๐๐ บาทต่อวัน นี่เป็นเพราะว่าท่านไม่รู้ ท่านท าไม่เป็น หรือท่านขาด 
มายด์เซ็ต (Mindset) ของนักบริหาร ก็ไม่ทราบได้นะคะ การขับเคลื่อน การขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 
เป็นความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ ไม่ใช่เงินจากทางฝ่ายรัฐอย่างเดียว  
นี่ละค่ะมันท าให้ประเทศไทยไม่เดินหน้าเพราะเรามีผู้น าท่ีไร้ความสามารถในการบริหาร
เช่นนี้ปกครองอยู่ พลเอก ประยุทธ์จะรู้ตัวหรือไม่ไม่ทราบ ว่าตัวของเขาเองนี้คือเป็นผู้ท่ีท าให้
ประเทศไทยเสียโอกาสในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ -------------------------------------------- 
 

- ๓๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๓๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๓๒๐/๑ 
 
รวมถึงยังท าให้ประเทศไทยถดถอยคิดเป็นมูลค่ามหาศาลอย่างนับไม่ได้ ความจริงแล้ ว
ประเทศไทยเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับท่ีเป็นประชาธิปไตยมาจากประชาชนนั่นก็คือ  
ฉบับปี ๒๕๔๐ เรามีรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเพื่อจะแก้ไขการไร้เสถียรภาพของทางการเมือง 
พลวัตหลังรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ บ้านเมืองก าลังจะไปได้ดี มีรัฐบาลท่ีมาจากประชาชน  
ในสมัยนั้นมีรัฐบาลไทยรักไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ด้วยนโยบายท่ีถึงมือ
ประชาชน ภายใต้รัฐบาลท่ีรวบรวมบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาท างานด้วยกัน ขับเคลื่อน  
จนนโยบายต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็น ๓๐ บาทรักษาทุกโรค นโยบาย ๑ ต าบล  
๑ ทุน ส่งนักเรียนเรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศ นโยบายกองทุนหมู่บ้านให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งทุนได้ นโยบายโอทอป (OTOP) ๑ ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ท่ียังสร้างเงินให้กับชุมชน 
มาจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยค่ะ ยังมีนโยบายอื่น ๆ ท่ีท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีเศรษฐกิจดี มีสังคมดี  
มีพื้นท่ีในการแสดงความออกทางความคิดเห็น เราอยากเห็นประเทศของเราเป็นอย่างนั้น 
อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ ประเทศไทยพัฒนาไปเร็วมาก ท้ังด้านคมนาคม การศึกษา และการ
สาธารณสุข ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ ดอกเตอร์ทักษิณ ชินวัตร ไม่รู้ว่า 
พลเอก ประยุทธ์  จะหงุดหงิดหรือเปล่าถ้าได้ยินชื่ อนี้  แต่มันปฏิ เสธไม่ ได้ว่า ท่าน  
ท าคุณประโยชน์ไว้กับประเทศชาติ จนบัดนี้ประชาชนก็ยังไม่เคยลืม ดิฉันจะบอกอีกนะคะว่า
ท่านประธานและสมาชิกทราบหรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๒ และรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๒๒ 
มาจากผู้ เขียนคนเดียวกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลส าคัญว่าท าไมวันนี้บ้านเมืองเรามันถึง  
ดูเหมือนกับย้อนหลังกลับไปก่อนรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ เสียอีก ท่านฟังไม่ผิดค่ะ คนเขียน
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๒๒ กับปี ๒๕๖๒ คือคนเดียวกัน ความล้าหลังทางการเมืองยังมา 
หลอกหลอนเราทุกประการ บ้านเมืองเราถึงได้เดินถอยหลังอย่างนี้ค่ะ และมันจึงเป็นสาเหตุ
ว่าเราต้องมีรัฐธรรมนูญท่ีมาจากประชาชน เราต้องมีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นประชาธิปไตย 
ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถพัฒนาการเมืองไทยได้เลย เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วพรรคเพื่อไทย  
เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านพยายามท่ีจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ในมาตรา ๑๕๙  
เป็นเรื่องท่ีมาของนายกรัฐมนตรี หรือมาตรา ๒๗๒ การจ ากัดสิทธิ ส.ว. ในการเลือก
นายกรัฐมนตร ีแต่ก็ถูกค้าน ส.ว. ไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุม ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ รวมถึง
พลเอก ประยุทธ์ ก็ไม่ใส่ใจ ท้ัง ๆ ท่ีตนเองเคยประกาศกับสภาแห่งนี้ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ  



๖๓๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๓๒๐/๒ 
 
ให้เป็นประชาธิปไตย แต่ก็ไม่เป็นจริงดังนั้นเลย หน าซ้ ายังเดินสายไปหาประชาชนแล้วก็ 
บอกว่าตนเองมาจากระบอบประชาธิปไตย ท้ัง ๆ ท่ีไม่ใช่  
  สุดท้ายนี้ค่ะท่านประธาน พลเอก ประยุทธ์เป็นผู้น าท่ีมีความคิดต่อต้าน
ระบอบประชาธิปไตยชัดเจน เป็นผู้น าท่ีปิดกั้นความคิดเห็นต่างในสังคม เป็นผู้ขัดขวาง 
ความเจริญของประเทศ มุ่งแต่จะอยู่ในอ านาจจนขาดหิริโอตตัปปะ ดิฉันจะไม่แนะน าส่ิงใด ๆ 
แล้วค่ะ เพราะมันสายเกินไปท่ีจะให้โอกาส ๙ ปีท่ี พลเอก ประยุทธ์อยู่ในอ านาจ สร้างความ
เสียหายให้กับประเทศมากเกินไป การเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะไม่ทนอยู่กับผู้น าท่ี ไร้
ความสามารถ ประชาชนจะร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้ปากกาเลือกพรรคเพื่อไทย  
ไล่ พลเอก ประยุทธ์ และองคาพยพออกจากการเมืองไทยให้ได้ ขอบคุณท่านประธานค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขออนุญาตท าความเข้าใจ
เริ่มตั้งแต่แรกนะครับ ด้วยความปรารถนาดีของคุณธีรรัตน์ว่าท้ังหมดท่ีอภิปรายนั้นก็ไม่ใช่ 
อยู่ในมาตรา ๑๕๒ แต่ว่าการประชาสัมพันธ์งานของพรรคนั้นท าได้ โดยถือว่าเป็นการแนะน า
ว่ารัฐบาลนี้นโยบายน่าจะยึดแบบของพรรคเรา ถ้าเราท าอย่างนี้คนฟังจะไม่รู้สึกมากว่าไม่รู้จัก
กาลเทศะ ช่วงเวลาอภิปรายท าไมมาโฆษณางานพรรค แต่เราสามารถท าได้โดยเห็นว่า
นโยบายพรรคเราน่าจะดีกว่ารัฐบาลปัจจุบัน เป็นต้น 
  อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ท่ีผมไม่อยากให้ค าท่ีประณามสภาเรา เพราะผมไม่เชื่อว่า
ทุกคนเป็นอย่างท่ีเราเข้าใจ ผมเชื่อสภามันมีคนดีและคนร้ายอยู่เสมอทุกยุค แต่ถ้าเราเห็นว่า
ข้างนอกเขาประณามเราว่าอย่างไรแล้วเราไปรับเท่ากับตัวเราก็เป็นอย่างนั้นด้วย ซึ่งเรา 
ไม่เจตนาอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปเข้าใจว่าใครก็ว่าเราอย่างไรแล้วจะเหมือนกัน  
ทุกคน ไม่ใช่ ผมเชื่อว่าไม่เหมือนกัน คุณธีรรัตน์ก็คงไม่เป็นอย่างนั้น ----------------------------- 
 

- ๓๒๑/๑ 
 
 
 
 
 



๖๓๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๓๒๑/๑ 
 
คงไม่กินกล้วยอย่างบางคน เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจจุดนี้ และอย่าไปใช้อะไรท่ีซ้ าเติม
สถาบันของเราเอง ซึ่งบางทีคนท่ีเขาพูดเขาก็ไม่ได้ปรารถนาดี เขาก็หยิบประเด็นย่อย ๆ  
บางเรื่องในสภาไปประณามเรา อันนี้แล้วเราไปรับมันก็ไม่ถูกต้อง เรียนพวกเราด้วยความหวังดี 
เพราะผมเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนดี แล้วก็ตั้งใจท างานเพ่ือบ้านเมือง ท่านต่อไปจะเป็น
ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ขอให้ยึด ๕ นาที ขอเชิญครูมานิตย์ครับ  
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ผม ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ผู้แทนจากจังหวัดสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม พรรคเพื่อไทย 
พรรคท่ีได้รับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรมากท่ีสุดในสภาแห่งนี้ แล้วทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้งในช่วง 
๔-๕ ครั้งหลัง ๆ ตั้งแต่มีพรรคไทยรักไทยมาเราก็ได้มาเป็นล าดับ ท่ี ๑ ด้วยความเคารพ 
ต่อท่านประธานครับ จริง ๆ แล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจท่ีจะอภิปรายในครั้งนี้หรอก เพราะว่าเวลา
มันจะหมดแล้ว เดือนนี้สภาก็ปิด เดือนหน้าวันท่ี ๒๓ ก็หมดวาระ เดี๋ยวผมจะคุยใน
รายละเอียด แต่ว่าด้วยท่ีคุณหมอชลน่าน ศรีแก้ว แล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คุณสุทิน  
คลังแสง ประธานวิป (Whip) แล้วก็หลายคนบอกว่าในสภาแห่งนี้คนท่ีคุยแล้วท่านนายก
ประยุทธ์เข้าใจมากท่ีสุดน่าจะเป็นผม เพราะด้วยความเป็นเบบี้ บูมเมอร์ (Baby Boomer) 
ความท่ีมีความเป็นอายุไล่เรียงกัน ขอโทษนะครับผมใช้ภาษาอังกฤษอันนี้อาจจะหนักไป  
ผมก็มีเซลล์สมองอยู่ผิดปกติจากคนท่ัวไป คนท่ัวไปเขามีเป็นล้าน ๆ เซลล์ ผมมีอยู่   
๘๔,๐๐๐ เซลล์เท่ากับท่านนายกประยุทธ์ อันต่อไปผมเป็นคนมีปัญหาในพรรค เวลาเด็ก 
พูดอะไรแล้วผมตอบไม่ได้ผมจะตวาดตลอด ก็เหมือนกับนายกประยุทธ์นี่ตวาดผู้สื่อข่าวบ้าง  
คนโน้นคนนี้ เวลาเขาถามแล้วแกไม่รู้เรื่องแกตอบไม่ได้ นี่เราใกล้เคียงกัน แล้วสิ่งท่ี ๓  
ท่ีปรากฏชัดเจน ผมคุยกับสิงสาราสัตว์รู้เรื่อง เหมือนกับนายกประยุทธ์เวลาไปต่างจังหวัด  
แกคุยรู้เรื่องหมด แต่คุยกับคนธรรมดาไม่ค่อยรู้ เรื่อง ผมก็คุยกับหมอชลน่านบางครั้ง  
ก็ไม่รู้เรื่อง คุยกับหนิมคุยกับอะไรก็ไม่ค่อยรู้ เรื่องเหมือนกัน หลายเรื่องท่ีเราใกล้เคียงกัน 
แล้วเราตอบแบบง่าย ๆ เหมือนเมื่อวานผมยังชอบแกเลยครับ ท่ีน้ าท่วมเพราะว่าฝนมันตก 
ถ้าฝนไม่ตกน้ าไม่ท่วม ก็คล้าย ๆ ผม ผมบอกว่าถ้าแดดไม่ออกเราก็ไม่ร้อนหรอกครับ ถ้าเรา
ไปเดินผึ่งแดดมันก็จะร้อน แต่ความต่างครับ ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้น าของประเทศ 
ไว้ส าหรับแก้ปัญหา แก้วิกฤติ แก้เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีมันเกิดขึ้นในประเทศเพราะอาสาเขามา  
ท้ังอาสาโดยการปฏิวัติ ท้ังอาสาแอบ อีแอบแบบประชาธิปไตยพิการ เอาเรามาเป็น  



๖๓๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๓๒๑/๒ 
 
ความชอบธรรมในสภา ท่ีท่านประธานว่าแหละครับไม่เคยมาสภา นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีผม  
รับอาสาขึ้นมาพูดเพราะผมคือว่ านาน ๆ ผมได้ เจอกับท่านประยุทธ์  จันทร์ โอชา  
นายกรัฐมนตรีในสภาแห่งนี้ ท่านประธานทราบดี คนท่ีนั่งบนบัลลังก์นอกจากท่านประธาน
ชวน หลีกภัย ท่ีผมเคารพ ท่านสุชาติ แม้กระท่ังท่านศุภชัยก็ยังพูดตลอดว่าให้รัฐบาลมาตอบ
กระทู้บ้าง ตอนหลังมันกลายเป็นสภาท่ีพิกลพิการ ท้ัง ๆ ท่ีท่านประธานพยายามเข็นให้มี
ผลงาน แม้กระท่ังวันพรุ่งนี้เราต้องประชุมอีก แต้เขาไม่เคยใส่ใจเลย ไม่รู้ไปใส่ใจอะไร  
เดินโหวกเหวกโวยวายอยู่ ช่วงนี้ก็เปิดคอกหาเครื่องดูด ดูดจนกระท่ังว่าโดยเฉพาะพรรคของ
ประธานเลยครับ ซีดเกือบหมดแล้วครับ นี่ผมก็เห็นใจนะ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ความเหมือน กับความไม่เหมือนมีอยู่เยอะ แต่ว่าด้วยเวลาท่ีมันไม่มากมายนัก แต่ผมจะกลับมา
คุยในเรื่องท่ีผมได้รับมอบหมาย คือในเรื่องของสังคมแล้วก็ เรื่องของกระบวนการ
ประชาธิปไตย ผมยืนยันในท่ีประชุมแห่งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านนายกรัฐมนตรี 
ไม่ต้องให้เด็กจด ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๒๒/๑ 
 
เพราะว่าในนี้ไปลอกในเนื้อหาไม่ได้ ค้นกูเกิล (Google) ไม่ได้ มันเป็นความคิดของครูมานิตย์ 
แล้วครูมานิตย์ก็เชื่อมั่นอย่างนี้ ท่านจดถ้าจะมาตอบผม ท่านเป็นคนขวาจัด ท่านไม่เข้าใจ 
กระบวนการประชาธิปไตยหรอกครับ ดูจากการสังเกตเวลาเราจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ทุกคนทราบ ผมไม่อยากไปย้ าว่ามาจากไหน 
ลงทุนกันอย่างไร ท ากันอย่างไรกว่าจะสร้างภาพยนตร์เรื่อง ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีขึ้นมาได้ ลงทุนมหาศาล ผมเชื่อว่าท่านประธานก็ทราบ แต่หลังจากนั้นแล้ว 
ก็มาเท่ียวร้องเพลงจะคืนความปรองดอง ดูเสมือนว่าจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน  
คนไทย แต่ตัวเองตัวปัญหา ปัญหาตั้งแต่ในสภาผู้แทนราษฎรท่ีเราทะเลาะกับวุฒิสมาชิก  
ในเชิงหลักการและเหตุผลตลอด ก็เพราะปัญหาจากรัฐธรรมนูญ ปัญหาจากบุคคล  
ชายอกสามศอกท่ีชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี่หละครับ จนมาถึงวันนี้ เราจะพยายามแก้ 
พรรคเพื่อไทยตั้งแต่ท่านสมพงษ์เป็นหัวหน้าพรรค เรามาเป็นผู้แทนใหม่ ๆ จนกระท่ังมาถึง
คุณหมอชลน่าน เรายื่นแก้ ๑๓ ครั้งแล้ว รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนท่ีพรรคเราได้รับการเลือกตั้งมามากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ แล้วเท่ียวหน้า 
ก็อันดับหนึ่งของประเทศอีกครับ บังเอิญพรรคของท่านประธานท่ีท่านประธานสังกัดอยู่มีบุญ 
เขาเข้าใจว่าถ้าแก้เรื่องมาตรา ๘๐ ได้แล้ว เลือกตั้งเท่ียวต่อไปจะชนะก็พลาดไป ก็ชุลมุน
วุ่นวายกันในรัฐสภาแห่งนี้กว่าจะแก้ได้แค่มาตราเดียว เรื่องเดียว ให้ผู้แทนเขตจาก ๓๕๐ คน 
เป็น ๔๐๐ คน ให้มีบัญชีรายชื่อ แล้วก็ตีความกันชุลมุนหมด จนวันนี้ปรากฏชัดเจนแล้วว่า
ผู้แทนเขต ๔๐๐ คน บัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน เอา ๑๐๐ หารชัดเจน อันนี้ก็ต้องขอบคุณ 
พรรคประชาธิปัตย์ท่ีเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วพวกผมก็ได้ทีถือโอกาสสนับสนุน เพราะล าพังท่ี
พวกผมขอแก้ไม่มีทาง วันนี้ผมก็เลยลุกขึ้นมาอภิปรายบอกอยากให้ท่านทราบบ้าง เพราะว่า
สิ่งท่ีท่านคิดสิ่งท่ีท่านฝันวันนี้ไม่มีทางแล้วครับ ประเทศต้องเดินต่อ ไม่เดินต่อไม่ได้หรอก  
อย่าว่าแต่ผมตายหรือใครตายประเทศไทยต้องอยู่ได้แล้วต้องเดินต่อ พลเอก ประยุทธ์ 
ไม่ต้องเป็นห่วง แต่สิ่งท่ีท่านคิดจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี ผมไม่ได้ประมาทแล้วก็ไม่อยากมาใช้
ในเวทีตรงนี้ว่าวันนี้ไม่เห็นแสงไฟท่ีปลายอุโมงค์ เพราะว่า ๘-๙ ปีมานี้ข่มขืนจิตใจคนไทยทุกวัน 
ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านคอร์รัปชันคุยนักคุยหนา แม้กระท่ังว่าท่ีปรึกษาท่านหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อ
เดี๋ยวเขาจะฟ้อง ขึ้นมาบนเวทีว่าประยุทธ์เป็นห่วงอยู่ ๓ เรื่องท่ีจะต้องเดินต่อ ข้อท่ี ๑ 
แก้ปัญหาคอร์รัปชัน แล้วพูดต่อไปว่าคอร์รัปชันสูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้นทุกวัน วันนั้นบนเวที  



๖๓๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๒๒/๒ 
 
และท่ีสูงขึ้นทุกวัน ๘ ปีกว่า ๆ ใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับ ไอ้เต๊าะไอ้แต๊ะ หรือว่า  
พลเอก ประยุทธ์  ครับ  ไม่ ใช่ ไอ้ เต๊ าะ ไอ้แต๊ ะนะ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  
เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็สูงขึ้น ๆ ทุกวัน เรื่องความปรองดองเป็นอย่างไรครับ แค่เด็ก  
ชู ๓ นิ้วก็มีเรื่องมีราวกันแล้ว เด็กพูดไปก็มีเรื่องมีราวกันแล้ว นี่จะให้ปรองดองหรือครับ  
ผู้ใหญ่ต้องลงไปหาอะไรท่ีมันไม่จ าเป็นของชาติบ้านเมืองนี้ ท่ีให้เด็กติดคุกตั้งแต่เด็ก ๆ  
มันไม่จ าเป็น ต้องส่งคนเจรจา วันหนึ่งมีการทะเลาะกันระหว่างต ารวจกับเด็กท่ีศูนย์ดินแดง 
ผมเสนอในสภาแห่งนี้ลงมาแก้กันเถอะครับ ช่วยกันเถอะครับ ก็ไม่เห็นแก้ แล้วมันจะ
ปรองดองได้อย่างไร  ข้อท่ี ๓ ปัญหาเศรษฐกิจปิดตาย เพราะว่าผมดู พลเอก ประยุทธ์ แล้ว
กับผมนี่ ผมบอกแล้วนี่คือสิ่งท่ีเหมือนกัน ดูแต่อุปสงค์อุปทาน อยากจะเอาค าพูดของ
ปลัดกระทรวงกระทรวงหนึ่งท่ีบอกว่าไอ้น้องมึงจบอะไรมาวะ กูว่าแล้วมึงไปไม่รอด เพราะมึง 
ไม่เข้าใจค าว่าดีมานด์ (Demand) และซัพพลาย (Supply) --------------------------------------- 
 

 - ๓๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๓๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๒๓/๑ 
 
อยากจะมาใช้เพราะเรามันเหมือนกันจริง ๆ เพียงแต่ท่านมีบุญญาวาสนากว่าผม ผมก็ไม่ได้
อิจฉา แต่ผมสงสารคนไทยท้ังประเทศ นี่บอกว่าท่านประธานเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมก่อนจะพูด
กลับมาเรื่องรัฐธรรมนูญ ผมก าลังติดพันเพราะว่าเราจะขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับ อบต. 
เชิญเลยครับ ขึ้นให้ อบต. ขึ้นให้ผู้ท่ีท าอื่นด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ ชรป. อพปร. 
ทหารผ่านศึก ข้าราชการทุกวัน ข้าราชการบ านาญขึ้นให้หมดครับ แม้แต่ ส .ว. บางคน  
ท่ีเชียร์ (Cheer) อยู่ จะแก้ ๘ ปีออก จะต่อ จะสกัด แลนด์สไลด์ (Landslide) ตรงนี้ไม่ได้ 
หาเสียงให้พรรคเพื่อไทยนะครับ แต่เอาข้อเท็จจริงเพราะ ส.ว. มีส่วนได้เสีย แล้วก็ท างาน
ร่วมกับเราในสภาแห่งนี้ ออกมาการันตี (Guarantee) แล้วถ้าพรรคเพื่อไทยเกิดแลนด์สไลด์ 
(Landslide) ส่งคนนี้ผมก็จะไม่กาคะแนน อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ ไอ้พวกนี้เป็นผู้ใหญ่ 
มานั่งในสภาไม่ได้ แม้แต่คนเก็บรถหน้าสภายังไม่ได้เลยครับ ถ้ามีวุฒิภาวะคิดแค่นี้ ถ้าคนนี้มา
ไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาด ต้องสกัดอย่างโน้นต้องสกัดอย่างนี้ นี่กลุ่มนี้ประยุทธ์ต้องขึ้นค่าตอบแทน
ให้ด้วยนะครับ ส.ว. แต่ไม่ต้องขึ้นท้ังหมด เพราะว่าบางคนเขามีวุฒิภาวะเยอะแยะ  
ผมอภิปรายในท่ีประชุมแห่งนี้ตลอด ด้วยความเคารพท่านประธานว่าผมเห็นด้วยกับ 
ท่านวุฒิสมาชิกหลายท่านท่ีเขาอึดอัด แต่หลายคนเขาจ าเป็นต้องใช้วิถีทางท่ีเขาเลือกเข้ามา 
แต่หลายคนวันนี้ท่ีผมดูให้สัมภาษณ์ว่าพอแล้วเขาก็สงสารประเทศนี้ บ้านนี้ก็บ้านเขาเมืองเขา
เหมือนกับเมืองพวกเราทุกคนเราก็รัก เขามีลูกมีหลานมีเหลน อายุก็ไม่มากเราต้องอ าลา 
พาจากประเทศนี้ไป เราอยากคืนความสุขคืนสิ่งท่ีดี ๆ ไว้กับคนในบ้านเราไม่ใช่คืนแต่หนี้  
หนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะ กู้ชาติ กู้ชาติ กู้มาหลายชาติแล้ว เมื่อวานแหมออกมายืน ใครว่า
ผมไปท าอะไรบ้าง ๘ ปี คนเป็นนายกรัฐมนตรี ๘ ปี ใช้เงินประมาณ ๒๘ ล้านล้านบาท  
เอาไอ้ห้อยไอ้โหนไอ้โมไอ้เมมามันยังท าได้ ไม่ต้องมีความรู้หรอกครับ ใช้เงินในการท างานกับ 
การพัฒนาประเทศ อย่ามาอวด ได้รางวัลเป่ากบ ได้รางวัลเป่ายาง รางวัลโดราเอมอน 
ไม่รู้อะไรต่ออะไรเมื่อวาน มาอวดอ้างผลงานกัน เขาไม่ให้อวดอ้าง คุณท างานเขาเห็น  
เหมือนพวกผมเห็นประธานท างานละครับ มีความตั้งใจ ต้องการน าพาสภาให้ประสบ
ผลส าเร็จ พวกเราชื่นชม พวกเราศรัทธา เรามีสติเรามีสมองไม่ใช่ผ่ามาแล้วเนื้อสมองแค่นี้เอง
ในการคิด อย่างนั้นมันพาบ้านเมืองไปไม่ได้ วันนี้สมองอันใหญ่โต เซลล์เป็นล้าน ๆ เซลล์ของ
ท่านประธานพาสภาของเรามีผลงานเดินหน้าไป ถ้าเป็นคนอื่นล่มแล้วล่มอีก ล่มอีกล่มแล้ว 
เพราะผู้น ารัฐบาลไม่เคยใส่ใจ แล้วเวลาโม้สภาแห่งนี้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ ใครล่ะ  



๖๓๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๒๓/๒ 
 
เลือกคุณเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นท่ีที โอที (TOT) ท่านประธานนั่งบนบัลลังก์  
มีประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี ก็รัฐสภาแห่งนี้เลือกเข้าไป เลือกเข้าไป คุณก็ต้อง
รับผิดชอบกับรัฐสภาสิครับ วันนี้ถ้าคุณมาตอบปัญหาเยอะแยะมากมายท่ีเราถามกันทุกวัน 
วันพุธ วันพฤหัสบดี วันนี้คุณได้อะไรไปเยอะแยะแล้ว ไม่ต้องเท่ียวมามีปัญหาอยู่ ไม่ใช่คุณคิด
จะท าอะไรคุณก็เดินพร่ าอยู่ท่ีท าเนียบ ผู้แทนราษฎรก็มีหน้าท่ีน าปัญหาของพี่น้องประชาชน
มาเล่าสู่ฝ่ายบริหาร มาร่วมกันแก้กฎหมาย มาร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมือง ท่านไม่เข้าใจ
ปรัชญาของรัฐสภาแห่งนี้เลย ท่านมาปีละ ๒ ครั้ง ครั้งหนึ่งมาขออนุญาตเราเอางบประมาณ
ไปใช้ ท่านเอาไปท างาน หรือบางครั้งปีละ ๓ ครั้งเงินไม่พอมาของบฉุกเฉิน แล้วก็โดน 
มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ ท่านมาแค่นั้นเอง ผมไม่เคยเห็นมาตอบกระทู้แม้แต่กระทู้เดียว 
ไปดูได้ฝ่ายนิติบัญญัติโดย ส.ส. ถามกระทู้นายกรัฐมนตรีนี่ผมว่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐-๖๐๐ 
กระทู้ ไม่เคยมาตอบสักกระทู้เดียว มอบให้พี่ชัยชาญบ้าง มอบให้พี่ชาญชัยบ้าง ไม่รู้มอบ  
ให้ใครต่อมอบให้ใคร มอบให้นาย ก นาย ก ไม่มา มอบให้นาย ข นาย ข ไม่มา มอบให้นาย ค  
 

              - ๓๒๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๒๔/๑ 
 
ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์อย่างนี้ กระทู้สด ๓ กระทู้ติดต่อกัน แล้วเสนาบดีไม่มาตอบ 
แม้แต่คนเดียว นี่เป็นความสลดใจของรัฐสภาแห่งนี้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมกลัวเวลา
มันจะล่วงเลยของผม ผมกลับมาเรื่องของข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เราอยากแก้รัฐธรรมนูญ  
ท่ีเป็นเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน เพราะเขาบอกระบบประชาธิปไตยอันท่ีแท้จริง 
บ้านเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีอ านาจ 
ฝ่ายบริหาร อ านาจตุลาการ เอาละตุลาการผมไม่แตะ อ านาจฝ่ายบริหารท่านนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี อ านาจนิติบัญญัติ แต่นายกรัฐมนตรีเมืองไทยมันเกี่ยวข้องกันอยู่ ๒ อ านาจ 
คืออ านาจฝ่ายบริหารกับอ านาจนิติบัญญัติ ผมจะไม่พูดประเด็นนี้ผมกลับไปพูดประเด็นย่อย ๆ 
ท่ีคนชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วก็นักกฎหมายไสยศาสตร์ ใครจะไปพูดว่าเนติบริกร ผมว่า
ไม่ใช่แล้วครับ นักกฎหมายพวกนี้เขาเรียกนักกฎหมายไสยศาสตร์ เอาความรอด มาออก
ค าสั่ง มาตรา ๔๔ ในคราวท่ีปฏิวัติยึดอ านาจประมาณ ๒๐๐ ค าสั่ง วันนี้ไปดูเลยประมาณ 
๒๐๐ ค าสั่ง บวกกับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ปี ๒๕๔๘ อีกฉบับหนึ่ง ท่ีผมเรียกว่า พ.ร.บ. ฉาบฉวย  
ก็เพิ่งยกเลิกไป แต่อีก ๒๐๐ ค าสั่งไม่ได้ยกเลิก มันเป็นปัญหาในเชิงย้อนแย้งกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าท่ี มันย้อนแย้งกับพระราชบัญญัติ และสิ่งท่ีส าคัญการ
ด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ มันเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ วันนี้มันต้องแก้ อะไรท่ีมันไม่เข้าท่า
มันต้องแก้ แก้ แก้ ยกเลิก ยกเลิก ใช้มติ ครม. ยกเลิกให้หมด แต่ผมรู้ว่านายกรัฐมนตรี 
แกไม่ได้ใส่ใจหรอกครับ ผมไม่ต้องเอาอะไรมาก ท่ีเห็นชัด ๆ ท่ีแกไม่ใส่ใจเรื่องนี้ อันนี้ถือว่า 
ในความรู้สึกของผมนะครับท่านประธาน แต่นี่ผมคิดแบบผม ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือไม่  
ไม่รู้ผิดจริยธรรมหรือไม่ แต่ ส.ส. เรา รัฐสภาเรามีจริยธรรมท่ีท่านประธานเป็นประธานไว้สอบ
พวกเรา วันนี้พรรคท่ีเสนอประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือพรรคพลังประชารัฐ เอาละผมจะ  
ไม่พูดเรื่องท างบประมาณก็ดี  หรือเรื่องการท่ีไปท านโยบายประสบผลส าเร็จมากน้อย 
ขนาดไหน ผมไม่ไปพูดหรอกครับ เพราะว่ามันจะใกล้เลือกตั้งแล้ว เดี๋ยวพี่น้องเขาก็จะพิสูจน์
แล้วว่าควรให้โอกาสใคร แต่สิ่งหนึ่งท่ีผมสงสัย พรรคพลังประชารัฐยังคงอยู่เป็นสภาพพรรค
แล้วมีผู้แทนเป็นอันดับ ๒ รองจากพรรคเพื่อไทย แต่วันนี้คนชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เดินทางไปสมัครพรรคใหม่ท่ีพึ่งตั้งขึ้น ผมยังสงสัยอยู่ว่าพรรคพลังประชารัฐเสนอขึ้นมา 
อย่างนี้มันขาดจริยธรรมหรือความส านึก ความยางอายหรือเปล่า นี่ เป็นความสงสัย 
เพราะเหตุการณ์อย่างนี้ตั้งแต่ผมนุ่งกางเกงขาสั้นท่ีเคยไปจับขาท่านประธานไม่เคยเห็นการเมือง 



๖๓๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๒๔/๒ 
 
ท่ีมันแย่ขนาดนี้  ผมเห็นใจลุงป้อมนะครับ พ่อคนดีของลุงป้อมเสนอขึ้นมาให้ เป็น
นายกรัฐมนตรี วันนี้โบกมือลาในขณะท่ีพรรคก็ยังอยู่ แล้วก็ไปขึ้นเวทีบอกว่ามีอุดมการณ์
เหมือนกัน ผมยังไม่เห็นอุดมการณ์อะไรเลยของพรรคใหม่ แต่เขาประกาศเลยนี่ลุงตู่  
ประกาศเลย มีอุดมการณ์เหมือนกัน อุดมการณ์อะไร นี่ผมสงสัยอยู่นะครับ แต่ด้วยความรู้สึก
ของผมจริง ๆ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครูมานิตย์ครับ ผมไม่อยาก
ให้ไปวิจารณ์พรรคอื่น  
   นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ไม่ใช่วิจารณ์ ผมวิจารณ์ลุงตู่ ด้วยความ
เคารพท่านประธาน นี่ผมไม่ยุ่งเลย ผมไม่เอ่ยชื่อพรรคเขา 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พยายามเล่ียงครับ 
   นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ผมเลี่ยงครับ ผมไม่พยายามพูดถึงพรรค 
ผมพูดถึงลุงตู่ เหมือนเมื่อสักครู่น้องสาวผม ธีรรัตน์ ท่านพูดไปท่านพูดถึงทฤษฎีกล้วย  
แต่บังเอิญท่านไปพูดสภากล้วย พอสภากล้วยมันคลุมท้ังหมด แต่ทฤษฎีกล้วยมันเกิดขึ้นมา
เมื่อคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันนั้นผมก าลังอภิปรายอยู่พอดีท่านประธานคงจ าได้  
แล้วก็มีรัฐมนตรีวิสารมาขอแทรกผมว่าตอนนี้กล้วยก าลังแจกกันอยู่เต็มกับคนบางคน  
แต่ไม่ใช่พวกเราทุกคน ผมก็ไม่เคยได้ ไม่เคยรับ พวกเราก็ไม่เคยรับ ------------------------------ 
 

- ๓๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๒๕/๑ 
 
แล้ววันนี้คนท่ีดูถูกดูแคลนดูหมิ่นผู้แทนราษฎร ท่านประธานรู้ไหมครับ บางเซฟเฮ้าส์ (Safe 
House) ผมใช้ค าว่าเซฟเฮ้าส์ (Safe House) ดีกว่า เขาไปแจกกล้วยคนละ ๕ เครือ  
นั่งอยู่ด้วย ท่ีเขาบอกว่าประชุมกันมามีผู้แทนหลายพรรคมา มีอุดมการณ์ท่ีเหมือนกัน 
อุดมการณ์ไปรับกล้วย แต่ไม่ใช่ท่ีสภา แล้วไม่ใช่ผู้แทนของสภาเราท้ังหมด บางคนไปเขาก็  
ไม่รับ เพราะเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนท่ีท่านประธานว่าครับ แต่หลายคนก็รับมา วันนั้น 
ก็ดูถูกดูแคลนผู้แทน ไม่รู้จะให้ใช้ค าว่าอะไร ผมคิดว่าวันนี้ท้ังเสนอแนะและท้ังมาวิจารณ์ 
เพราะจริง ๆ ผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากจะขึ้นมาวิจารณ์ แต่ผมเห็นว่าความดีใส่ตัวความชั่ว
มอบคนอื่น โม้โอ้อวดตลอด ผมไม่ได้มาถ่มถุย แล้วไม่ได้มาด้อยคุณค่า แต่ผมเอาความจริง 
มาพูด ผมสังเกตพฤติกรรมของผู้น าประเทศเพราะเป็นผู้น าของผมเหมือนกัน ผมก็ยอมรับ 
ว่าวันนี้ท่านเป็นผู้น าของประเทศ เพราะถ้าท่านไปเซ็นสัญญาเงินกู้ท่ีไหนมันก็ต้องมีชื่อผม 
อยู่ด้วยใน ๖๓ ล้านคน ไม่ใช่เอาชื่อแกคนเดียวไป เอาคนท้ังประเทศไป ฉะนั้นผมนั่งดูวิธีการ
ท างาน เดี๋ยวนี้ไปไหนลงท างานวันเสาร์ วันอาทิตย์ อุ้มเด็ก จะไปต่อ แหม วันนั้นผมนึกว่า  
ไปแล้วครับ เดือนสิงหาคมตอนท่ีศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พัก แล้วก็มาพิพากษาให้กลับมาชนะ 
ก็ไม่เป็นไร อันนั้นเป็นเรื่องของกระบวนศาล ผมเคารพในค าตัดสิน ถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายท่ี 
เห็นด้วยกับฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย แต่ฝ่ายท่ีเห็นด้วยว่าให้ท่านเดินต่อได้ แต่เดินต่อ ๘ ปีนะครับ 
แต่จะมา ๒ ปีแล้วคิด อันนี้ผมก็ไปแอบทราบมาอีกครับ คิดว่าจะมาแก้รัฐธรรมนูญต่อ  
นี่รัฐธรรมนูญมาตรา ขออนุญาตเปิดนิดหนึ่ งเดี๋ยวอ้างไม่ถูกเขาก็ว่ากันท้ังสภาอีก  
มาตรา ๑๕๘ ท่ีเขาเขียนไว้ว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นได้ไม่เกิน ๘ ปี วันนี้เอาเถอะ  
ท่ีธีรรัตน์บวกมาแล้ว ๙ ปี ก็หยวน ๆ ไปเหลือไม่กี่วันแล้วละหนูจ๋า แต่นี่คิดจะมาแก้อีก  
จาก ๘ ปีให้ลบท้ิงไป เป็นกันให้ยาว ผมรู้คิดกัน แล้วมีคนโยนหินถามทาง แล้วก็ตั้งข้อสังเกต
ในชั้นกรรมาธิการบางคณะแล้วครับ นี่วางแผนกันเป็นสเตป (Step) สเตป (Step) เลยครับ 
แต่ขาดวางแผนกับประชาชน เพราะคนท่ีใช้อ านาจเข้ามานี่ลุงตู่แกไม่รู้ว่าคือประชาชน เพราะ
ท่านไม่ ได้มาจากประชาชน นี่อย่างไรครับท่านประธาน หลายเรื่อง ท่ี เหมือนกัน  
หลายเรื่องท่ีผมเป็นรองท่าน แต่เรื่องท่ีส าคัญผมมาจากการเลือกตั้ง นี่เป็นความภูมิอกภูมิใจ
ของผมท่ีเหนือกว่านายกรัฐมนตรีของไทยในวันนี้ ผมไม่ได้ถ่มถุย แต่ผมพูดเรื่องจริง แล้วสิ่งท่ี
มันเกิดขึ้น เหมือนท่านประธานก็มาจากการเลือกตั้งทุกครั้ง เพราะท่านประธานเป็นพลเรือน 
แล้วก็เท่ียวอ้างว่าจะมาแก้ความปรองดอง มาแก้ตรงไหนล่ะ นี่ ๘-๙ ปีแล้วจะไปต่ออีก 



๖๔๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๒๕/๒ 
 
สงสารประเทศเถอะครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอภิปรายมาในวันนี้ผมอยากจะมาชี้ทาง
แสงสว่างให้กับท่ีเขาเรียกกันว่าลุงตู่ หรือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา วั นนี้ท่านพอ 
เถอะครับ ผมไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกท่าน นอกจากขออ านาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสภาแห่งนี้ 
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีผมไปภาวนาบุญไปท าบุญไปอุทิศบุญทุกท่ีได้รวมกันมาเป็นพลวัตปัจจัย 
ไปดลบันดาลใจให้แกได้หยุดเถอะครับ สงสารประเทศ สงสารอะไรหลาย ๆ อย่างในประเทศนี้ 
ท่ีมันก าลังจะเดินไปข้างหน้า --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๒๖/๑ 
 
ผมก็เห็นแววตาแก เห็นใบหน้าแก ผมก็เป็นห่วง ผมก็อดสงสารไม่ได้ อยากให้คนท่ีอยู่ 
ข้างหลัง คนท่ีมันแสวงหาผลประโยชน์จนเกิดความเหลื่อมล้ าเหมือนกับท่ีท่านประธานสุทิน
ว่าไว้เมื่อวานเต็มบ้านเต็มเมือง ท่านอาจจะเป็นคนบริสุทธิ์  หน้ากากผู้ดี ก็เปรียบเสมือน 
ท่านนั่งอยู่หน้าปากซอยละครับ แต่งตัวโก้หน้าตาหล่อ หวีผมวั๊บใส่ตันโจ รองเท้าเบเล็ต 
รองเท้าหนัง แต่เข้าไปในซอยมีท้ังบ่อน มีท้ังซ่อง มีท้ังยาบ้า มีท้ังบาคาร่า มีทุกอย่างครับ แล้ว
อย่างนี้จะบอกว่าผู้ดีไม่ได้ เขาถึงบอกว่าเขาถอดหน้ากากผู้ดี นั่นผมแปลว่าท่านก็ไม่ใช่ว่าจะ
เลวร้าย ท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง ถ้าวันนี้ท่านเป็นพลเอกท่ีเกษียณแล้วอยู่บ้าน ผมคิดว่า
วันนี้พวกเราก็คงไม่ยุ่งกับท่านหรอกครับ แต่ว่าท่านมานั่งบริหารประเทศ แล้วสิ่งท่ีมันเกิดขึ้น
ความเหลื่อมล้ า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งแผ่นดิน คนยากคนจน ผมไม่เชื่อรัฐมนตรีสักคนหรอกครับ 
วันนี้มาตอบ ไอ้นั่นก็แก้ได้ อันนี้ก็แก้ได้ อันนั้นก็เรียบร้อย ไอ้โน่นก็เรียบร้อย ถ้าเรียบร้อยจริง 
แก้ได้จริง คนมันจะจนอยู่อย่างไร คนจะล าบากอยู่อย่างไรวันนี้ ปัญหาในการครองชีพ ปัญหา
ในการดูแลลูกหลาน ปัญหาในครอบครัวของเขา เกิดทุกหัวระแหง ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การประมง ปัญหามันเยอะจริง ๆ ท่านประธาน สินค้าราคาทางการเกษตรถูก ยาบ้าแพง  
เมื่อวานยาบ้า วันนี้ก็ฉายเรื่องยาบ้ากันท้ังวัน ส่ิงเหล่านี้ท่ีมันเกิดขึ้น ๘ ปีแล้วครับ ท่านได้ขึ้น
ท าเนียบประวัติศาสตร์ไว้เยอะแยะมากมาย เมื่อถึงวันนั้นถ้าไม่มีใครมาอ่านประวัติท่าน 
ผมขออาสาครับ ขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครูมานิตย์ครับ 
ผมเรียนถามท่านจุลพันธ์นิดหนึ่งครับ รายชื่อท่ีเหลือ ๖ ท่าน มีเท่านี้ใช่ไหมครับ  
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ผม จุลพันธ์  
พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ วิป (Whip) ครับ รายชื่อได้ส่งครบแล้วครับ ท่านสุดท้าย 
คือท่านสุทิน คลังแสง ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
ท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ ๔๕ นาที แล้วจะเป็นท่านจรัส คุ้มไข่น้ า ๒๐ นาที แล้วจะเป็น 
ท่านขจิตร ชัยนิคม ๒๕ นาที อันนี้เป็น ๓ คนต่อไปครับ เชิญท่านจิรายุครับ  
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
กระผม จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา  
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมหยิบค าในเพื่อน ๆ สมาชิกได้ลงอยู่ในโซเชียล 



๖๔๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๒๖/๒ 
 
(Social) ต่าง ๆ เป็นค าท่ีไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในแวดวงดารา นักแสดง ซึ่งปกติ 
ตั้งแต่เกิดมาก็จะไม่ค่อยพบไม่ค่อยเห็น ใจถึงแต่ประชาชนพึ่งไม่ค่อยได้ จะขอสร้างปัญหาต่อ 
จะขอก่อปัญหาใหม่ ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ยอมให้ตรวจสอบ พร้อมชนทุกปัญหา 
ด้วยสติปัญญาท่ีมี ๘๔,๐๐๐ คือจ านวนเซลล์ในสมอง จุดแข็งคือหัว จุดอ่อนคือสิ่งท่ีอยู่ในนั้น 
เวลาหงุดหงิดจะบอกว่าแกล้งหงุดหงิด ฉลาดพูดแต่เวลาไม่พูดฉลาดกว่า ขันอาสาเข้ามา  
กู้ชาติแล้วก็กู้ไปแล้วจริง ๆ ล่าสุดกู้ไปแล้ว ๘ ปี สร้างหนี้ไปแล้ว ๑๐ ล้านล้านบาท มากกว่า 
ฯพณฯ ท้ัง ๒๘ คน รวมท้ังท่านประธานท่ีเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ด้วย  
และขอให้มั่นใจว่าถ้าเราเข้ามาเราอาจจะกู้เพิ่มอีก สวัสดีประเทศไทย ท่านประธานท่ีเคารพ 
ผมได้หยิบรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศหลายด้าน 
ผมนั่งอ่านมาหลายวันแล้วเขาก็มาชี้แจงในสภา สมาชิกก็หยิบยกหลายประเด็นมาพูด  
ผมหยิบไม่หมดมาทุกประเด็นครับ แต่จะไล่เลียงทีละประเด็น  
   เรื่องแรก ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมบอกเลยครับว่าตอนนี้ประเทศไทย 
เข้าขั้นโคม่า (Coma) ๘ ปีรัฐบาลคนดีบริหารเป็นการปฏิรูปปราสาททรายของคนดีครับ  
ท่านจะเห็นว่าคนดีเหล่านี้ได้ท างานมาหลายคน ก่อนพูดก็บอกว่าค าพูดเป็นนายเรา หลังพูด
เราเป็นนายค าพูดสารพัด สุดท้ายก็เข้ามานั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นลักษณะคณะรัฐมนตรี  
หลายท่าน ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                       - ๓๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๒๗/๑ 
 
ผมก าลังจะบอกพี่น้องประชาชนครับว่าการปฏิรูปของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งก็ดี หลังการ
เลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ก็ดี เป็นการปฏิรูปแบบปราสาททรายครับ คือแหกตามาเสมอ เรียกว่า 
พี่น้องประชาชนนอนกันต้องเอาไม้จิ้มฟันถ่างตากันเลยทีเดียว ด้านแรกท่ีผมหยิบมาก็คือ  
ด้านการเมือง ล้มเหลว โหลยโท่ย เละเทะ ตุ้มเปะ ห่วยแตกทุกด้าน ท่านประธานก็คงจะเห็น
ว่าล้มเหลวคืออะไร เพื่อนสมาชิกพูดกันมาเยอะแยะมากมาย ขี้เกียจจะบรรยายอีกแล้ว 
ล้มเหลวในเกมอ านาจอะไรต่าง ๆ ก็เห็นกันว่าเวลาท่านมาชี้แจงบนบัลลังก์ผมนึกว่าท่าน  
จะเปลี่ยนบ้างนะ เจอท่านมา ๔ ปี เต็มในสภาตั้ งแต่ ทีโอที  (TOT) เหมือนเดิมเลย  
ท่านประธานจ าได้ ไหมครับ ผมเคยพูดถึงท่านประธานท่ีที โอที (TOT)  ตอนโหวต
นายกรัฐมนตรี ผมบอกท่านอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ของผม เวลาตอบสุภาพมาก 
เต็มท่ีก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งท่านประธานก็ยังหยอกผมครับ บอกว่าอย่าเอาไป
เปรียบเทียบ ผมอยากให้เอาบุคลิกของประธานสภาท่ีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ไปปฏิบัติสัก  
๒๐ เปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านร้านช่องจะนอนตายตาหลับครับ ท่ีบอกว่าเละเทะทุกด้านมันเกิดภาวะ
ฤษีกินกล้วย แล้วก็เกิดกรณีงู เห่า ท่านจะเห็นว่าในกราฟิก  (Graphic) ท่ี ๓ ขอภาพ 
สไลด์ (Slide) ขึ้นด้วยครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  จะเห็นได้ว่าข่าวนี้ไม่ใช่เรื่อง 
ท่ีเคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย สมัยก่อนเราได้ยินกันว่าไปเจรจากันในห้องน้ า เฮ้ยเท่าไร 
ยกมือเอาเท่าไร ไม่ได้หรอกพี่นมลูกแพง แต่เรื่องงูเห่านี่เกิดขึ้นในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จริง ๆ ซึ่งอย่างท่ีเห็นครับ กลิ่นงูเห่าโชยอีกครั้งในยุคประยุทธ์เมื่อการเมืองติดล็อก เดี๋ยวนี้
งูเห่าไม่ได้อยู่ในสภาครับ ไปอยู่ตามโรงแรมชื่อดังแถวหลานหลวง เขานัดกันท่ีโรงแรม  
แถวหลานหลวง แล้วเขาก็เจรจากันเป็นเข่ง ถ้ามาอยู่พรรคผมจะได้ ๑๐ เข่ง มันเละเทะ 
ไปทุกด้านเพราะว่ามันเกิดภาวะฤษีเล้ียงลิง ต้องคอยให้กล้วยอยู่ทุกเวลา ท้ังในและนอกสภา  
ซึ่งก็จะเห็นข่าวนี้สั่งสอบ ส.ส. รับกล้วย ผมจึงบอกว่าการเมืองในการปฏิรูปของท่าน มันเป็น
การปฏิรูปแบบปราสาททราย ท่านประธานท่ีเคารพพครับ ขออนุญาตเอาภาพท่านประธาน
มานะครับ ท่านประธานต้องดูเป็นภาพท่านประธานเอง ในภาพท่ี ๕ “ชวน” ปลุกคนใต้  
อย่ายอมแพ้ให้ใครมาซื้อ เตือน ส.ส. อย่าย้ายพรรค อันนี้ท่านไปพูดไว้ ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น (INN) 
ก็ไปโพสต์ (Post) เป็นกราฟิก (Graphic) ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านนายกรัฐมนตรี 



๖๔๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๒๗/๒ 
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อายุจะ ๗๐ ปีแล้ว เผลอแป๊ปเดียวนะ เผลอแป๊ปเดียวนี่แกจะ 
๗๐ ปีแล้วนะ แต่กระผมเข้าใจได้ครับ คุณพ่อคุณแม่ผมสมัยวัยเยาว์ท่านก็บอกว่าไม้อ่อนดัดง่าย 
ไม้แก่ดัดยาก ครั้นจะไปบอกให้แกพูดจาดี ๆ อธิบายแบบมีเหตุผล มีสัมมาคารวะ พูดจา 
ให้สุภาพ ไม่ใช่ว่ายุ่งอะไรกับกูอีกแล้ว วันก่อนนางงามไปท าเนียบก็พูดแบบนั้น มันใช่เรื่อง
หรือครับท่ีผู้น าประเทศจะเป็นเช่นนั้น ก็ไม่เป็นไรครับก็อย่างท่ีบอก ไม้แก่ดัดยาก จะดัดได้ 
วิธีเดียวก็คือขึ้นเมรุแล้วเผาเท่านั้น เพราะฉะนั้นวิธีการท่ีจะให้พี่น้องประชาชนสามารถท าได้
ก็คือการเลือกตั้งท่ีจะมาถึง  
   ท่านประธานท่ีเคารพ ลงไปในด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในการปฏิรูป 
ในเล่มนี้บอกว่ามีการปฏิรูปในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านดูนะครับ โจรเต็มบ้าน  
คนพาลเต็มเมือง เดี๋ยวนี้จะคุยกับใครก็ต้องระวัง ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นต ารวจหรือโจร  
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้าราชการแต่ละคนจะเป็นแบบไหน อย่างไร มีอยู่ยุคหนึ่งท่านก็ส่ง 
สติกเกอร์ (Sticker) นี้ไปตามส่วนราชการ สุขสันต์วันอังคาร ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ปฏิรูปต ารวจก็งามไส้ สารวัตรโจ้ก็เคยเกิดขึ้น แต่พอมาดูตัวเลขการคอร์รัปชันก็เห็นอย่าง
ชัดเจนครับว่ามีการเกิดขึ้นอย่างจริงจัง ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีพยายามจะท าหล่อ ผมซื่อสัตย์
สุจริต เจ้าหน้าท่ีบางคนมันก็โกง ไอ้อย่างนั้นมันพอพูดได้ครับ แน่นอนครับต ารวจมีเป็นแสน 
ทหารมีเป็นแสน ข้าราชการมีเป็นล้าน มันพูดอย่างนั้นได้แน่นอนครับ แต่องค์กรท่ีมาชี้วัด
ทุจริตคอร์รัปชันของประเทศอันนี้มันคือปริมาณนะครับ ------------------------------------------- 
 

- ๓๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๒๘/๑ 
 
มันบอกได้อย่างหน้าไม่อายเลยทีเดียวของรัฐบาลนี้ว่าเขาทุจริตคอร์รัปชันแบบนั้นจริง ๆ ครับ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศคอร์รัปชัน บอกว่าจะปราบ 
คอร์รัปชันโน่นนี่นั่น เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็อภิปรายไปเยอะแล้วผมไม่ฉายซ้ า แต่ท่ีผม
อยากจะบอกท่านประธานก็คือเมื่อดูจากตัวเลขผมอายเขา หลัง ๆ นี้ประเทศเปิด เมื่อสัปดาห์
ท่ีแล้วไปพบท่านทูตสวิตเซอร์แลนด์มาประจ าประเทศไทยก็คุยกันเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง
เร่ืองของเศรษฐกิจ ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ากันไป ผมไปเจอนักธุรกิจระดับชาติก็พูดกันว่า
ท าไมเมืองไทยยู (You) นี่ดีนะ ไอ (I) มาเมื่อ ๑๐ ปีท่ีแล้วกลับมาปีนี้เหมือนเดิมเลย แสดงว่า 
๑๐ ปี หลังการปฏิวัติรัฐประหารปี ๒๕๕๗ ท่ีท่านบอกว่าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง จะแก้ไข
ปัญหาอะไรมันไม่เคยเกิดขึ้นจริง มันเป็นเพียงแต่การปฏิรูปเพื่อเก้าอี้ของตัวเองให้มั่นคง 
มากขึ้น ท่านประธานดูกราฟิก (Graphic) นะครับ องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเขาก็จัดอันดับ 
แล้วผมก็รู้สึกอายว่าเราสูญเสียต าแหน่งทุกปี ๆ ท่ีท่านบอกว่าต ารวจไม่ดีก็มีอย่างโน้นอย่างนี้ 
อันนั้นเขาเรียกว่าไอ้จุกไอ้แกะ แต่ถ้าภาพรวมของประเทศมันถูกระบุเช่นนี้มันตอบได้  
อย่างชัดเจนว่าเรามีทุจริตคอร์รัปชันเช่นนั้นจริง ๆ ท่านอาจจะอวดอ้างสรรพคุณว่าไม่มีทุจริต
โน่นนี่นั่น แต่อันนี้ชัดเจนท่ีสุดครับ ผมจึงบอกว่าปฏิรูปต ารวจก็คือปฏิรูปปราสาททราย ยังมี
การส่งส่วยกันเป็นระยะ ยังมีการว่ิงเต้นระดับภาค ตั้งแต่ภูธร ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๔ 
ภาค ๕ ภาค ๖ ภาค ๗ ภาค ๘ ภาค ๙ แล้วจะได้ยินค ายอดฮิต (Hit) ว่าไถให้นาย  
ท่านประธานเช่ือไหมครับ ผมเป็นคนไม่ได้สูบบุหรี่ แต่เวลาผมเห็นรอบ ๆ สภา ด้านนอกสภา
สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะ แต่ทีเวลาน้องผมมาจากไต้หวัน สวยก็สวย น่ารักก็น่ารัก ไปเท่ียวแถว
อาร์ซีเอ (RCA) ตื๊ด ๆ นิดหน่อยแหมโดนไป ๒๗,๐๐๐ บาท นี่ถ้าเกิดต ารวจแถวนี้มาดักจับ
หน้าสภาค้นรถทุกคันผมว่าเจอเยอะเลยนะ ผมจึงบอกว่ากระบวนการบังคับของระบบ
ยุติธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมายของไทยตอนนี้มันโหลยโท่ยจริง ๆ แปลเป็นไทยว่ามันใช้
ไม่ได้ มันห่วย ภาพต่อมาครับ วงการสีกากีไม่แผ่ว รีดไถรายวัน เป็นผลโพลล์ (Poll) 
จากส านักข่าวหลายส านัก และสถาบันการศึกษาท่ีท า คือท่านพูดถูก ท่านนายกรัฐมนตรี  
บอกว่าต ารวจคนไหนมันชั่ว มันเลว มันรีดไถ มันซื้อขายต าแหน่ง มันก็มีวงการคนหมู่มาก  
ใช่ครับ แต่เมื่อท าซ้ าบ่อย ๆ เกิดเชิงปริมาณ มีงานวิจัยเข้ามารองรับ มันตอบได้อย่างชัดเจน
ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นกว่าปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา ท่านประธานท่ีเคารพครับ เมื่อวานนี้ผมฟังแล้ว 



๖๔๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๒๘/๒ 
 
กลับไปบ้านน้ าตาไหล ผมพยายามเรียกท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรี 
อย่าเพ่ิงกลับครับ ท่านบอกว่าฝนตก น้ าก็เลยท่วม เราลองดูค าพูดท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวาน 
ด้วยคลิปวิดีโอ (Clip video) ท่ีท่านพูดหน่อยครับ แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าท าไมน้ ามันจึงท่วม 
และท าไมมันจึงแก้ไม่ได้ พรรคเพื่อไทยเสนอมาแล้วเสนออีก และท่านก็โทษปี ๒๕๕๔ อีก 
สมัยยิ่งลักษณ์น้ าท่วมแทบเป็นแทบตายไม่เห็นจะพูดบ้าง ตกลงท่านไม่รู้จริงหรือท่านแกล้งไม่รู้ 
ไม่เอาดีกว่าไม่พูด ดูคลิป (Clip) ก่อนแล้วกันท่านประธานครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ข้าง ๆ หัวเราะน าผม  
ท่านประธาน ผมก็ เลยหัวเราะตาม พวกนี้ชอบหัวเราะนายกรัฐมนตรี  แต่จริง ๆ  
ท่านนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่ท าแบบนี้ก็ไม่มีใครหัวเราะท่าน ถ้าท่านตอบด้วยหลักการ  
ด้วยเชิงวิชาการ เป็นผู้น าประเทศท่ีมีเหตุมีผล อธิบายให้กับสภา พี่น้องประชาชน 
ดูโทรทัศน์แล้วยกนิ้วโป้ง สุดยอดหัวหน้า อย่างนี้โอเค (OK) แต่ถ้าตอบแบบนี้จะเห็นได้ว่า  
๔ ปีมานี้ตอบแบบนี้ คิดอะไรไม่ออกก็โทษรัฐบาลยิ่งลักษณ์ คิดอะไรไม่ออกโทษทักษิณ  
ผมฉายความให้นิด เดียวครับ ปี  ๒๕๕๔ เราเลือกตั้ งกันก่อนหน้านั้นเป็นรัฐบาล  
ท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบสภา แล้วเราก็มีการเลือกตั้งปี ๒๕๕๔  ปี ๒๕๕๔ 
เลือกตั้งกันเรียบร้อยปุ๊บ สิงหาคม เดือน ๘ ต่อเนื่องเดือน ๙ ก็คือเดือน ๙ กันยายน 
มีการแถลงนโยบายในรัฐสภา แล้วก็เร่ิมท างาน ครม. ผ่านไปเดือนเดียวน้ าท่วมพรวดเลยครับ  
 

 - ๓๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๒๙/๑ 
 
ดอนเมือง ซึ่งค าว่าดอนใช้ไม่ได้อีกต่อไป ต้องเป็นลุ่มเมืองเพราะน้ าท่วมหมด ผมจึงอยาก  
จะบอกท่านนายกรัฐมนตรีครับ ถ้าท่านไม่รู้ท่านหายใจลึก ๆ แล้วไม่ต้องตอบก็ได้ครับ  
ตอบแบบท่านนายกรัฐมนตรีชวน ยังไม่ได้รับรายงานก็ได้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ เหตุผล
ปี ๒๕๕๔ ผมย้ าอีกที ท่ีมันมาเยอะเราก็ไม่โทษรัฐบาลอภิสิทธิ์ท่านหรอก ก็คนเรามันจะรู้ 
ได้อย่างไรว่ามันเกิดปรากฏการณ์ลานินญ่า เกิดพายุร่องมรสุมเกิดเยอะแยะมากมาย  
มันจึงเกิดภาวะอุทกภัยใหญ่หลวง ปี ๒๕๕๔ แต่ท่ีผมติดใจและต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีชอบโบ้ย ชอบโทษรัฐบาลท่ีแล้ว ซึ่งถ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ปฏิวัติ ปี ๒๕๕๗ สนช. ขึ้นโดยรัฐบาลของท่านหมด คณะรัฐมนตรีฝักถั่ว ซ้ายหันขวาหัน 
พูดได้หมด เรียงกันเป๊ะ ส.ว. วุฒิสมาชิกเข้ามาเมื่อปี ๒๕๖๒  ๒๕๐ คนโหวตให้ท่านหมด  
ถ้าท่านท าแบบจริงจังแบบมีความรู้ความสามารถแบบท่ีประชาชนเขาคาดหวังผมว่าท าได้ 
ท่านลองดูนะครับ ปัญหาปี ๒๕๕๔ มีการสรุปไว้หลังจากรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
บอกว่าปัญหาจัดการด้านน้ ามีปัญหาทางพื้นท่ีภาคเหนือ เรามีปัญหาเรื่องบึง แก้มลิง  
บึงบอระเพ็ดท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ปิง วัง ยม น่าน มารวมปากน้ าโพเข้ามาเป็นเจ้าพระยา  
เมื่อมีน้ ามาเยอะก็ดูแลเรื่องแก้มลิงให้เรียบร้อย นี่คือแผนตอนปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕  
หลังจากนั้นมีการผันน้ าจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก แถวมีนบุรี แถวหนองจอกท่ีเป็น 
ฟลัดเวย์ (Floodway) ภาษาอังกฤษเขาเรียกทางน้ าผ่านไปลงอ่าวไทยมีปัญหา หลังจากนั้น
เกิดอะไรขึ้นอีกครับ มีการแก้ไขในเรื่องคลองระพีพัฒน์ เสนอเต็มไปหมด สิ่งท่ีน่าสนใจ  
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้เลยก็คือว่าถ้าท่านบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างมีความรู้ ความสามารถและท าอย่างจริงจัง ปี ๒๕๕๗ หลังการปฏิวัติ เอกสารเหล่านี้ 
อยู่บนโต๊ะในท าเนียบรัฐบาลท้ังหมดครับ มีการศึกษามาแล้ว พรรคเพื่อไทยบอกว่าการแก้ไข
ปัญหาน้ าต้องท าอย่างเป็นระบบ ระบบท่ี ๑ ก็คือ เชื่อมปิง วัง ยม น่าน มือผมนี่คือ ปิง วัง 
ยม น่าน แล้วข้อมือผมคือปากน้ าโพ เจ้าพระยา เมื่อเวลาน้ าเหนือไหลมาผ่านปิง ผ่านวัง  
จะผ่านลุ่ม ๒๕ น้ าใดก็แล้วแต่ พรรคเพื่อไทยเคยเสนอว่าเชื่อมสิ เชื่อมปิงกับวัง ยมกับน่าน 
เมื่อน้ ายม-วังมามากกว่าก็ผันไปปิง-วัง มันบริหารจัดการได้ครับน้ า แล้วก็มาปล่อยท่ี
เจ้าพระยา ตรงไหนมันเอ่อล้นหน่อยก็ท าแถวอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ท าให้มันเป็นแก้มลิง 
พรรคเพ่ือไทยเสนอมาหมดแล้วและก าลังจะท า ปรากฏว่าคุณพี่ปฏิวัติ ไอ้ผมก็นึกว่าคุณพี่ 
จะเอาไปท า พอน้ าไหลจากเหนือ ผมเสนอเลยครับ ใครจะมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ 



๖๔๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๒๙/๒ 
 
กรุงเทพมหานครพูดกันเสมอว่าเป็นพื้นท่ีต่ า ย้ายไปไม่ได้ครับ เราเคยคิดจะย้ายไปเพชรบูรณ์ 
เขาค้อ มันยากแล้วล่ะครับ แต่มันมีวิธีท่ีตอนนั้นเสนอกันขึ้นมาและรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
ก็ไม่เคยคิดท า เดี๋ยวท่านช่วยตอบผมหน่อยนะครับ คืออะไรรู้ไหมครับ แม่น้ าเจ้าพระยาตั้งแต่
หน้าสภาเราไปจนถึงอ่าวไทย แถวปากน้ า สมุทรปราการ ท่านประธานครับ ถ้าเกิดเราไปนั่ง
ทานอาหารริมน้ าเราจะเห็นว่ามีช่วงน้ าขึ้น น้ าลง เมื่อน้ าขึ้นท าอย่างไรไม่ให้น้ ามันไหลกลับ  
ละครับ เราก็ท าเขื่อน พรรคเพื่อไทย รัฐบาลในสมัยนั้นเสนอท าเขื่อนกั้น พอน้ ามันไม่เข้าปุ๊บ 
น้ าในระดับแม่น้ าเจ้าพระยามันก็ต่ าลงครับ คลองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครน้ าเน่าเสียมันก็
ไหลลงมา พอถึงเวลารุ่งเช้าเราเปิดเขื่อนขึ้น พอเปิดเขื่อนขึ้นปุ๊บน้ าก็ไหลออกไป น้ ากรุงเทพฯ 
ก็สะอาดด้วย เสนอท าเขื่อนไปแล้วเหมือนเนเธอแลนด์ เหมือนฮอลแลนด์ท่ีเขาท ากันในยุโรป
เยอะแยะมากมายเขาต่ ากว่าระดับน้ าทะเลเสียด้วยซ้ าหมู่บ้าน แล้วท าไหมละครับ ถ้าท าแล้ว
ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาพูดหรอกเรื่องเมื่อวานนี้ ก็ฝนมันตกน้ ามันก็เลยท่วม ปัดโธ่ อันนี้
ท่านต้องตอบหน่อยว่าท่านท าหรือยัง ปิง วัง ยม น่าน เชื่อมหรือยัง เขื่อนในทะเลท่านคิด 
ท าไหม เมกะโปรเจกต์ (Megaproject) ท าจัง รถไฟ โน่น นี่ นั่น เดินทางไปโน่นไปนี่  
ผมจึงย้ าว่ามันมีสภาพปัญหาของการบริหารราชการแผ่นดินตามแผนปฏิรูปของท่านจริง ๆ 
ท่านประธานดูเรื่องต่อไปครับ แม้มันจะเป็นเส้ียวเล็ก ๆ ของสังคมไทย ผมได้รับการร้องเรียน
ท้ังเรื่องของกองทุนพัฒนากีฬา เงินเป็นพัน ๆ ล้านบาท เอกสารอยู่ท่ีผมในฐานะประธาน
กรรมาธิการก็เรียกสอบ มีเร่ืองอะไรอีกครับ มีเร่ืองกรณีฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ก ตราวัวแดง
ของไทย จะเอาไปให้ต่างชาติเขามาผลิต ถ้าไม่มีสภาป่านนี้หวานไปแล้วนะครับ ผมอยาก 
จะให้ท่านประธานดูบทสนทนาในไลน์ (Line) ต่อไปนี้ครับ ---------------------------------------- 
 

- ๓๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๕๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      อุทัยวรรณ์ ๓๓๐/๑ 
 
เมื่อวานมีลูกจ้างประจ าท่ีครัวค่ะ เขาเดินมาเขาพูดว่าท าไมต้องตัดค่ากฐินด้วย ตัดก็ไม่บอก 
แจกซองแล้วยังมาตัดเงินเดือนอีก ๑๐๐ บาท ก็กินข้าวได้วันหนึ่ง หลายคนหลายความคิด 
แต่ตัดไม่บอกจริง ๆ ค่ะ สาธุ ๆ ท่านประธานรู้ไหมครับนี่คืออะไรครับ อย่าเพิ่งไปภาพ ๒ ครับ  
เป็นบทความของทหารครับ ทหารนี้อยู่ท่ีกองทัพเรือสัตหีบ สังกัดกระทรวงกลาโหม พี่ ช้าง
ชาญชัยผมเดี๋ยวออกมาด้วยนะ นี่คือการแชท (Chat) กันในหมู่ทหารชั้นผู้น้อย เขาแชท 
(Chat) กันอย่างน่าสงสารครับ เนื่องจากมีการไปตัดเงินเดือนเขาไปท ากฐิน เรื่องเล็ก ๆ  
ท่านประธานครับ จิรายุเอาเรื่องเล็กมาพูด แต่เรื่องเล็กแบบนี้กลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินมันผิดพลาดเพราะตั้งแต่หัวมาถึงกลางและหางครับ ท่านดูหน้าต่อไปนะครับ  
เขาบอกว่าอย่างไรต่อครับ ท าไมบ่น เขาไม่ประกาศให้ทราบหรือว่าจะตัดเงินเดือน สาธุ ๆ  
ตกลงไม่มีประกาศแจ้งก่อนใช่ไหม คนส่วนใหญ่เลยไม่รู้ น่าจะนะครับ คนแผนกผมก็ไม่มีใครรู้ 
หน้าต่อไปครับ น.ต.  น.ต. นี่นาวาตรีก็คือพันตรีถ้าเป็นต ารวจ พันต ารวจตรี ถ้าทหารก็พันตรี  
๕๐๐ บาท นายเรือ ๓๐๐ บาท พันจ่า ๒๐๐ บาท จ่า ๑๕๐ บาท นรจ. นักเรียนจ่า 
เคร่ืองหมายค าถามครับ เร่ืองแบบนี้มันมีขึ้นจริง ๆ นะเมืองไทย ไม่น่าเชื่อ พ่ีทหารคนนี้ก็ตอบ
บอกว่าเพิ่งเห็นในสลิป (Slip) โดนตัด เริ่มมีเสียงพึมพ า นรจ. และพนักงานราชการ  
๑๐๐ บาท มีการแจกซองรายตัวอีกด้วย นี่เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและผมเชื่อว่า 
เกิดอีกเยอะ ส่วนราชการต่าง ๆ ถ้ามีรีบถอนเลยนะครับ อย่าท าครับ เงินเดือนปลัดกระทรวง
เป็นแสนแล้ว รายได้ใต้โต๊ะอีกตั้งไม่รู้อีกเท่าไร ผู้อ านวยการกอง อธิบดี รองอธิบดี มีใครจน
บ้างครับ เกษียณผมไปดูไม่มีจนสักราย รวยลืมบ้านเลขท่ี กลับบ้านไม่ถูกตั้งเยอะแยะ  
แต่ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่ีผมพูดให้ฟังเป็นการปฏิรูปประเทศแบบปราสาททราย  
และล้มเหลว เวลาเราช่วยซองในสภา เราอยู่ท่ีความสมัครใจ แต่เราไม่เคยถูกตัดเงิน เดือน  
แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับนี่กองทัพเรือ ช่วงหลังนี้กองทัพเรือโดนบ่อย ทัวร์ (Tour) ลง 
ตั้งแต่เรือด าน้ า ตั้งแต่เรือสุโขทัยล่ม และท่านไปดู อันนี้เขาท ากันเป็นประกาศเลยนะ ดูภาพ 
จออาจเล็กผมอ่านให้ฟัง เป็นเอกสารส่วนราชการจาก กบ.รร. ชุมพล โทร. .... ลงเมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติตัดเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
และ นจร. ออกเป็นจดหมายเลยท่านประธานครับ ตามท่ีท่ีประชุมมีมติในการทอดกฐิน
สามัคคีประจ าปีนี้ ข้าพเจ้าในฐานะท่ีมียศใหญ่กว่า จึงขอตัดคนท่ีมียศต่ าจากข้าพเจ้าไปตั้งแต่ 
น.อ. คนละ ๑,๐๐๐ บาท น.ต. น.ท. อย่างท่ีผมบอกนั่นละครับ โดยสรุปมีคนถูกตัดไป 



๖๕๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      อุทัยวรรณ์ ๓๓๐/๒ 
 
ท่านประธานครับถ้ากองหนึ่งเยอะนะครับ ปรากฏว่ามันมีจดหมายนี้อีก ดูอีกฉบับหนึ่ง 
จดหมายต่อไปครับ จะเห็นเลยเขาเขียนมาถึง ป.ป.ช. แล้วก็มาถึงผม พูดง่าย ๆ คือหน่วยนี้ 
จะไปท ากฐิน โดยสรุปแล้วก็คือท่านประธานครับ เขาบอกว่าเงินร้อยกว่าบาทไม่ใช่เรื่องใหญ่
หรอก แต่ว่าเงินร้อยหนึ่งส าหรับข้าราชการระดับล่างมันก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกัน  
ผมจึงอยากจะบอกท่านว่าจริง ๆ มันมีเรื่องเยอะ ซึ่งสมาชิกสภาอภิปรายไปแล้ว แต่ท่าน
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเล็ก ๆ ผมจึงบอกท่านนายกรัฐมนตรีว่า การบริหาร
ราชการแผ่นดินระดับนโยบายผมเข้าใจได้ครับ ข้าราชการเป็นล้าน ๆ คน มันจะให้ดีทุกคน
มันไม่ได้หรอกครับ แต่การให้โอวาทหรือการออกนโยบายด้วยความสุภาพแล้วมีหลักการ 
ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีสั่งอะไรไป นายกรัฐมนตรีพูดไปก็เท่านั้นละ เดี๋ยวอารมณ์แกดี  
เดี๋ยวอารมณ์แกขึ้น ตามอารมณ์ ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกโอเมต (Omat) เดี๋ยวลมขึ้น  
วัยทองก็เลยแล้ว มันจึงเกิดสภาพปัญหาแบบนี้ในประเทศไทย ส่วนการปฏิรูปในด้านท่ี ๓ 
ด้านเศรษฐกิจ เพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้พูดกันไปเยอะแล้ว แต่ท่ีพูดกันมากท่ีสุดก็คือ
บัตรคนจน เศรษฐกิจนี่โอเค (OK) ท่านประธานครับ โอเค (OK) แปลว่าอะไร ตกลง  
คือตกลงทุกอย่าง --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๓๑/๑ 
 
มีหนี้สินเป็นล้นพ้นตัว ทุกคนมีแต่ความเห็นแก่ตัว อยากได้สังคมไทยสยามเมืองยิ้ม ไม่มี 
อีกต่อไปแล้ว มีแต่สยามเตรียมโกงกัน เพราะอะไรครับ ก็ต้นแบบเราเห็นออกทีวี (TV) แบบนี้
ทุกวัน มันจะไปท าอย่างอื่นได้อย่างไร ผู้น าเราเป็นแบบนี้เราก็เลียนแบบสิครับ แล้วเมื่อวาน
ท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดอีกเรื่องนโยบายของพรรคผม พรรคเพื่อไทย ประธานครอบครัว  
เพื่อไทยไปพูดบอกว่าจะให้เงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน นี่ครับ ผมถามว่าท าไม่ได้หรือ 
อย่างท่านท าไม่ได้หรอกเพราะท่านไม่ค่อยคิด เศรษฐกิจไม่ค่อยรู้เรื่อง เขาพูดแล้วครับว่า ๔ ปี
มันขึ้นเป็นขั้นบันไดจนกระท่ังถึงปลายเทอม ถ้าภาวะเศรษฐกิจดี ๆ ค้าขายดี ๆ อย่าว่าแต่ 
๒๕,๐๐๐ บาทเลย เดี๋ยวนี้แรงงานท่ีมาท าตามร้านอาหารขี้หมูขี้หมากาไก่ก็ ๓๐๐ บาท  
๕๐๐ บาทแล้วนะครับ ลองไปจ้าง ๓๐๐ บาทไม่มาครับ ซัวซะเดก็ไม่มาครับ ผมจึงบอก 
ท่านประธานอย่างนี้ว่าเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ยากครับ แล้วก็มีวิธีการเยอะแยะมากมาย 
ผมจึงสังเวชและสมเพชประเทศไทยเหลือเกินว่าท าไมท่านนายกรัฐมนตรีไม่บอกล่ะครับ  
ว่าท่ีผ่านมาท่านท าอะไรไปบ้าง มีอีกคนมาบอกครับ เสนอมากกว่าพรรคเพื่อไ ทย  
คุณอุ๊งอิ๊งผมอีกนะครับ ดูภาพต่อไป ท าไมไม่พูดถึงบ้างล่ะ “บิ๊กป้อม” งัดไม้ตายเพิ่มเงิน 
บัตรคนจน ๗๐๐ บาท แล้วเอาเงินท่ีไหน ท่านนายกรัฐมนตรีถามไหมล่ะครับ ถามบ้างไหมล่ะ 
ผมจึงบอกว่าแรงเกลียดชังมันท าให้ประเทศขับเคลื่อนไม่ได้ครับ คนเราต้องรู้จักให้อภัย  
ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยไม่เป็นไร แต่ก่อนท่านเดินตามนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ แต่ก่อนท่านด่า
นักการเมืองอย่างโน้นอย่างนี้ วันนี้ท่านก็มาเป็นนักการเมือง แต่ท่านไม่รู้ไม่ว่าครับ องคาพยพ
รอบตัวของท่านต้องรู้ บัตรคนจนเพิ่มจาก ๓๐ ล้านใบ ไปเป็น ๔๐ ล้านใบ ชิ้นโบว์ด า 
ของท่าน ประจานความล้มเหลวของรัฐบาลอย่างชัดเจนนะครับ ไม่มีใครในประเทศนี้
นอกจากจะบอกว่าเราจะเอาอย่างไรดีกับประเทศไทย ท่ีผ่านมาเราก็อุตส่าห์เลือกพรรคเพื่อไทย 
เสียงมันก็เกินแล้ว แต่ท าไมมันยังไม่ได้ไปเป็นรัฐบาลเสียที ท าไมวุฒิสภาไปโหวตให้ทางโน้น
ท าไม ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านนายกรัฐมนตรี ๒๘ คนของประเทศนี้ กู้กันไปประมาณ
เฉลี่ยคนละปีละประมาณ ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท กราฟิก (Graphic) ท่ี ๑๙ ครับ ท่านจะเห็นว่า
เฉลี่ยคนละประมาณนี้ครับ ไม่ผิดหรอกครับท่ีท่านหัวหน้าพรรคผมท่านกรุณาพูดถึงผมตั้งแต่ 
๒ ปีท่ีแล้วท่ีเราอภิปรายงบประมาณ แล้วก็มีการกู้ กู้ กู้ แล้วก็แจก แจก แจก เมื่อต้นปีมีข่าว
มาบอกว่าจะปรับโครงการคนละครึ่ง แจกเท่ียวด้วยกันอะไรอีก แล้วปรากฏว่ายังไม่เห็น  
ผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าโครงการของรัฐบาลท่ีท าแล้วพี่น้องประชาชนอยู่ได้กินดี 



๖๕๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๓๑/๒ 
 
มันมีอะไรบ้าง สุดท้ายก็บัวแล้งน้ า แล้วท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้วันท่ี ๑๖-๑๗ 
กุมภาพันธ์แล้วนี้  ท่านดูกราฟิก (Graphic) ต่อไปนะครับ พี่น้องครับ หนี้สาธารณะ  
๑๐.๓๓ ล้านล้านบาทไปแล้ว ดูนะครับ ดูกราฟิก (Graphic) ท่ีเป็นเรื่องหนี้ ท่านจะเห็นว่า
สภาพัฒน์ก็ดี ส านักงบประมาณก็ดี กระทรวงการคลังหรือใครก็แล้วแต่พูดชัดเจนครับว่า 
หนี้สาธารณะ ๑๐.๓๓ ล้านล้านบาท ผมถามหน่อยเถอะครับว่าตกลงประเทศไทย ๙ ปีมานี้
คุณว่ามันดีลงหรือว่ามันดีขึ้นครับ 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ไปดูแผนการปฏิรูปท่ีท่านพยายามบอกในด้านของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ จริง ๆ ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา ผม ท่านก็พยายามแก้ไขนะครับ 
ว้าว (Wow) เห็นป้ายท่านครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ปัญหาการบุกรุกท่ีดินผืนป่า  
๙ ปีมีการปฏิรูปทรัพยากรทางธรรมชาติ ตกลงใครรุกครับ คนจนซวย คนรวยเสวยสุข  
จริงไหมครับ รีสอร์ต (Resort) เยอะแยะมากมาย ไม่ต้องให้คุณชูไปนั่งแถลงชี้แจงครับว่า
สนามกอล์ฟดังกล่าวท่ีเขาใหญ่นั้นมันอยู่ในท่ีอุทยานอยู่ในท่ีหลวงหรือไม่ แต่ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ รัฐบาลออกนโยบายทวงคืนผืนป่า แล้วก็บุกเข้าไปยึดในชุมชนเยอะแยะ
มากมาย และผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่ามีคดีท้ังหมด ๔๖,๐๐๐ คดี ------------------------ 
 
               - ๓๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๓๒/๑ 
 
มีคดีท่ีเรียกกันว่าคดีแห้งเกือบ ๒๐,๐๐๐ คดี คดีแห้งคือหาตัวผู้กระท าความผิดไม่ได้ มีคน 
ไปบุกรุกแผ้วถางเรียบร้อย มีการปักเขตแต่ไปจับแล้วหนีหมด แต่มันต้องเป็นคดี ก็ปรากฏว่า
มีท้ังชาวบ้านและนายทุนครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถามทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไหมครับว่าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องท่ีอยู่ในพื้นท่ีทุรกันดารท่ีไม่มีท่ีท ากิน 
แบบไหน อย่างไรหรือยัง เมื่อ ๒ สัปดาห์ท่ีแล้ว คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน เชิญผู้แทนจากศาลยุติธรรม  
เชิญผู้แทนจากกฤษฎีกา เชิญจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วก็ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องมาพูดคุยเรื่องนี้ครับ  
ตอบตรงกันเป๊ะเลยว่าถ้ารัฐบาลสั่งการมาก็สามารถท าได้ ก็ผมเห็นอย่างนี้ละครับมันจึง  
เป็นการปฏิรูปแบบปราสาททราย นากจากนี้การประกาศเขตอีอีซี (EEC) ทรัพยากรของรัฐ 
ท่านใช้เขตอีอีซี (EEC) ในการแก้ไขปัญหาทางด้านของธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่สุดท้าย
ปลายทางแล้วมีการจ้างงานแบบเอาท์ซอร์ส (Outsource) ภาษาอังกฤษนะครับ ก็คือ 
จ้างบริษัทนี้ บริษัทนี้ไปจ้างพรรคพวกตัวเองเข้ามาท างานครับ ปรากฏว่าคนไทยไม่ได้  
อะไรเลยครับ ทรัพยากรทางธรรมชาติของเราถูกใช้ครับ รัฐบาลคิดไหมว่าโครงการอีอีซี 
(EEC) เวิร์ก (Work) หรือไม่เวิร์ก (Work)  
  การปฏิรูปด้านท่ี ๕ ด้านสาธารณสุข เราอยู่กันมาจะ ๙ ปีแล้วนะครับ 
กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกแปลกใจไหมว่าท าไมคนเจ็บเพิ่มขึ้น ท าไมคนไปใช้โรงพยาบาล
เอกชนก็เพิ่มขึ้นตาม แถวบ้านผมถนนรามอินทราปกติมีอยู่ ๒-๓ โรงพยาบาล เดี๋ยวนี้ขึ้นกัน
เป็นดอกเห็ด วิ่งตั้งแต่กิโลเมตรท่ี ๑ รามอินทราไปจนถึงกิโลเมตรท่ี ๑๖ มีนบุรี เปิดใหม่  
เพิ่งเปิดเมื่อปีท่ีแล้วโรงพยาบาลเบ้อเริ่มเท่ิมเลยท่านประธาน เอกชนนะ หมายความว่า
โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นสะท้อนอะไรครับ สะท้อนว่าโรงพยาบาลของรัฐห่วยลงใช่หรือไม่
คนท่ีมีฐานะดีจึงไม่อยากเข้าไปใช้บริการของรัฐ ต่างจากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยนะครับ
เวลาเราไปเรียนถ้าใครไปเรียนเอกชนเขาบอกว่าเด็กคนนี้อาจจะหัวอ่อนหน่อย สอบโรงเรียน
ของรัฐหรือเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ติด แต่ถ้าจะไปโรงพยาบาลมันกลับข้างกันนะ 
ท่านประธานครับ เราไม่ไปโรงพยาบาลของรัฐ เราอยากไปโรงพยาบาลของเอกชนครับ 
จนถึงวันนี้มันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ครับ คนไข้ล้นโรงพยาบาลของรัฐเนื่องจากไม่สามารถดูแล
คุณภาพบริการได้ คนไข้พุ่งทะยานประมาณ ๑,๐๐๐ โรง ส่วนใหญ่รับภาระหนัก อัตราก าลัง 



๖๕๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๓๒/๒ 
 
ไม่สามารถท าได้ การผลิตล้วนมีข้อจ ากัด หมอโรงพยาบาลทุกระบบก็เป็นปุถุชนคนธรรมดา
อันนี้ เป็นงานวิจัยของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการแพทย์ครับ ท่านจะเห็นว่าคนจน 
เตรียมจองวัด โรงพยาบาลรัฐเตียงเต็ม ๔ ปีท่ีเราให้โอกาส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
และคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่สุดท้ายอย่างท่ีเห็นครับ นี่คือเรื่องจริง 
โรงเรียนต้องเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ถ้าจะไม่สบายให้ไปโรงพยาบาลของเอกชน 
นี่ละครับท่านประธานท่ีเคารพครับ 
  ดูต่อมาครับ ระบบหลักประกันสุขภาพ ๓ กองทุน ก็ไม่ได้แก้ปัญหา 
อะไรเลย พี่น้องประชาชนฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้ส าคัญ ๑. กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กองทุนประกันสังคม และกรมบัญชีกลางซึ่งดูแลข้าราชการท้ังประเทศ ประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สปสช. ใช้ ๒,๖๐๐ บาทต่อหัว กองทุนประกันสังคมของท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น 
ผมนี้ ได้ ๓,๐๐๐ บาทต่อหัว ส่วนข้าราชการเฉลี่ย ๑๓,๐๐๐ บาทต่อหัว ไม่เป็นไรครับ  
เข้าใจได้ ข้าราชการเป็นผู้รับใช้ประชาชนร่างกายต้องแข็งแรงแล้วก็ดูแลได้ แต่เรื่องของ
ประกันสังคมก็ดี เรื่องของส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพ สปสช. มันเกิดอะไรขึ้นครับ 
หมอหลายองค์กรเขาก็เรียกร้องแต่ก็ไม่ได้มีการด าเนินการและท าอย่างจริงจัง  
  ไปดูด้านท่ี ๖ จริง ๆ มีเยอะมากครับ แต่ผมหยิบมาเฉพาะท่ีเราสัมผัสได้  
ด้านพลังงานครับ เมื่อปีท่ีแล้วผมเอาเตาอั้งโล่ ไปซื้อมาจากตลาด ๘๐๐ บาท ค่าส่ง ๓๐๐ บาท 
ก็เพราะท่านรัฐมนตรีท่านช่วยกรุณาแนะน าบอกว่าถ้าค่าไฟมันแพงก็อย่าไปใช้น้ ามัน ให้ใช้
เตาอั้งโล่ เตาเศรษฐี ก็อะไรละครับ นโยบายของรัฐบาลท้ังเรื่องของการจ่ายค่าความพร้อม  
ก็ไม่มีการแก้ไขครับ รังแต่ล่าสุดจะไปซื้อไฟจากลาวอีกหลายเขื่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็น  
เขื่อนใหม่ท่ีหลวงพระบางนะครับ เขื่อนชัยบุรี ------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๓/๑ 
 
 
 
 
 



๖๕๖ 
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เขื่อนอีกหลากหลายเขื่อนในภาคอีสานท่ีข้ามฝั่งมาตั้งแต่มุกดาหารยันถึงหนองคาย  
ถึงเวียงจันทน์อะไรแถว ๆ โน้นละครับเยอะแยะไปหมด รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจใยดีเลยครับ  
แล้วก็ต้องมาจ่ายค่าพร้อมให้กับบริษัทเอกชนท่ีซื้อเขาแล้วแต่ยังไม่ใช้ ท่านประธานครับ  
เมื่อเดือนท่ีแล้วผมบอกคนท่ีบ้านบอกว่าใช้ไฟกันให้เบา ๆ กันหน่อย ปิดแอร์ (Air) กันบ้าง 
อ่านหนังสือก็ระมัดระวังใช้ไฟอะไรต่าง ๆ ค่าไฟบิล (Bill) มาแพงกว่าปีท่ีแล้ว ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 
ปีท่ีแล้วใช้ ๗,๐๐๐ บาท ปีนี้แตะ ๑๐,๐๐๐ บาทท่ีบ้านผม ผมก็ถามว่ามันมีใครไปเปิดแอร์ 
(Air) ท้ิงไว้อะไรไหม เหมือนเดิมครับ ไปดูบิล (Bill) ไหนล่ะนายกรัฐมนตรี ไหนล่ะกระทรวง
พลังงานบอกเจรจาแล้วค่าโรงกลั่น ลดค่าการตลาดแล้ว ต้นทุนน้ าดีเซลถูกต้องแล้ว ค่ากลั่น  
ดีขึ้นแล้ว สุดท้ายภาระก็โบ้ยให้กับพี่น้องประชาชน เพราะการบริหารท่ีผิดพลาด เมื่อปีท่ีแล้ว
ย้อนหลังไปปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ถ้าท่านประธานจ าได้ เรามีแท่นขุดเจาะในทะเลก็คือ 
ก๊าซธรรมชาติ ผ่านท่ีบริษัท โททาล ฝรั่งเศส แล้วก็อีกหลากหลายบริษัทท่ีเป็นกรรมสิทธิ์  
ในอ่าวไทย จนกระท่ังรัฐก็เสียค่าโง่ ค่าทนาย นี่หน่วยง านกระทรวงพลังงานมาขอ 
ในกรรมาธิการงบประมาณท่ีผมนั่งเป็นกรรมาธิการ มาขอ ๕๐๐ ล้านบาทค่าทนายไปต่อสู้ 
ผมถามแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับราคาน้ ามัน ราคาค่าไฟ เมืองไทยใช้น้ ามันดีเซลหรือท่ีเรียก  
กันว่าฟอสซิล (Fossil) ผลิตอยู่ประมาณสัก ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลือก็ใช้ก๊าซธรรมชาติ ปรากฏ
ว่ าวันนี้ เ รามีข้ อพิพาทจากการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีผิดพลาด คล้ าย ๆ กับ 
เหมืองทองอัคราเลย สุดท้ายวันนี้สูบก๊าซจากแหล่งต่าง ๆ ในอ่าวไทยไม่ได้มีข้อพิพาทอยู่ 
รัฐมนตรีพยายามจะชี้แจงบอกมีบางจุดขุดได้ ขุดได้แต่มันไม่ครบ มันก็เลยต้องไปน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ราคาก็เลยไปโทษสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประชาชนเขารู้บ้างไม่รู้บ้างก็อาศัย 
โทษยูเครน-รัสเซีย แต่จริง ๆ แล้วถ้าเกิดเราสูบก๊าซธรรมชาติได้ตามภาวะปกติไม่มีปัญหา
แบบนี้แน่นอนท่านประธานครับ ผมจึงบอกรัฐบาลอย่างไรครับว่า นี่ละครับคือสภาพปัญหา  
ท่ีมันท าให้เรารู้สึกว่าเรากระอักกระอ่วนใจกับรัฐบาลชุดนี้เหลือเกิน  
   การศึกษา ท่านประธานครับ ดูกราฟิก (Graphic) นี้ เขาท ากันมาครับ  
ผมก็พยายามจะมองว่าตกลงมันห่วยหรือว่ามันส่วย ท่านประธานเชื่อไหมครับงบประมาณ
รายปี ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ใช้กับการศึกษา แต่ปรากฏว่าเป็นงบบุคลากรและเงินอุดหนุน
รวมกัน ๘๘ เปอร์เซ็นต์ งบบุคลากรท้ังหมดประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีเหลือก็จะเป็นงบ 
ท่ีเกี่ยวกับผู้บริหารการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศึกษานิเทศก์อะไรเยอะแยะไปหมด  



๖๕๗ 
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มันจึงเตี้ยต่ าต้อยเรี่ยดินอย่างไรครับ การศึกษาไทยจึงคว้าอันดับ ๘ รั้งท้ายโหล่สุดในอาเซียน 
(ASEAN) ต่อท้ายกับเราก็คือเวียดนามและกัมพูชา ก็ผมถึงบอกอย่างไรครับปฏิรูปปราสาททราย  
๘ ปีมานี้ท่านนายกประยุทธ์ท าได้เท่านี้ละครับ มันจึงมีค าถามว่าตกลงแล้วการบ้านเยอะไป
หรือว่าเด็กมันท าห่วย มีการรับจ้างท าการบ้าน ครูไปตัดเปอร์เซ็นต์เด็กบ้าง ค่าอาหารการกิน
โน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย สังคมมันวุ่นวายเพราะว่า ๙ ปีมานี้ท่านคิดว่ามันดีหรือว่ามัน 
แย่ลงล่ะครับ สังคมวุ่นวาย ๙ ปีมานี้ท่านคิดว่าดีหรือแย่ลง เพราะเรามีต้นแบบท่ีไม่ดี   
ท่านนายกครับ ผมไม่บังอาจกล้าท่ีจะไปเตือนท่าน ถ้าเป็นอายุท่านก็เหมือนพ่อ เหมือนเพื่อน 
เหมือนพี่ ผมได้ยินข้าราชการระดับสูงตั้งแต่รัฐมนตรีของท่านหลายคนเขาพูดเลยครับ  
เขาบอกเขาไม่อยากเตือนหรอกเขาพูดไม่ได้ท่านดุ จะพูดอะไรหน่อยอยู่เฉย ๆ ดีกว่า จริง ๆ 
คณะรัฐมนตรีหลายท่านก็พยักหน้า เวลาท่านนายกพูดอะไร ดีค่ะ สุดยอดค่ะท่านนายก 
ความคิดท่านเลิศประเสริฐศรีมาก ไม่ค่อยมีใครจะเสนออะไรครับ แต่เวลาจะด่ามาฝาก  
ฝ่ายค้านต าหนิติเตียนเป็นประจ า เนื่องจากสังคมท่ีมันวุ่นวาย ท่านประธานครับ  เดี๋ยวนี ้
บนถนนพวกส่งของส่งอาหารมันย้อนศร ผ่าไฟแดง ใส่รองเท้าแตะหูเดียว ขี่กันดูดบุหรี ่
เอาหมวกขึ้นหลังคา ขึ้นหัวบ้าง ขับกันย้อนศรไปมา เก้าอี้ โต๊ะริมถนนเละเทะ คนไม่มีการ
เคารพซึ่งกันและกัน มารยาทสยามเมืองยิ้มหายหมดครับ ท่านนายกไม่เคยส่งเสริมเรื่อง
วัฒนธรรมของชาติอย่างเป็นรูปธรรม ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๓๓๔/๑ 
 
มีอยู่ครั้งเดียวท่ีผมเห็นก็คือจะเปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานคร แล้วก็เปลี่ยนสถานีกลางบางซื่อ
อะไรนี้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ เป็นเพราะว่ามันมีคนในสังคมเยอะมาก ก็เลยลองไปดู
ลักษณะของคนอีคิว (EQ) ต่ า ๑. โกรธง่าย ดูกราฟิก (Graphic) นะครับ อีคิว (EQ) ต่ า  
โกรธง่าย ชอบอยู่กับคนท่ีเห็นดีเห็นงาม ได้ครับพี่ ดีครับท่าน ทันครับผม เหมาะสมครับนาย 
ได้ครับเจ๊ แสดงความก้าวร้าว ชักสีหน้าทันทีเมื่อรู้สึกไม่พอใจ ฟังเพื่อการโต้แย้งกลับเท่านั้น 
ตัดความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ง่าย ไม่ชอบให้ใครขัดใจ ไม่ชอบรับฟังความเห็นต่าง นี่เป็น
พฤติกรรมของคนอีคิว (EQ) ต่ า สังคมมันจึงแย่แบบนี้ละครับ  
  สุดท้ายปลายทางท่ีผมพยายามจะน าเร่ืองของการปฏิรูปมาบอกท่านประธาน 
ผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ผมขอท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเดียว ขอให้ท่านคิดเพื่อชาติ  
ซึ่งท่านก็พูดเป็นประจ าแหละ คิดอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องปฏิบัติ จะซื่อสัตย์เพียงคนเดียว
แล้วปล่อยให้ลูกน้องโกงกินกันทะลุปรุโปร่งแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับ ผมจึงขอฝาก
รัฐบาล ไม่ว่าท่านจะมีโอกาสกลับมาอีกหรือไม่ อย่างไรก็แล้วแต่ ๖-๗ ข้อท่ีจิรายุได้ฝากไว้  
คงจะเป็นประโยชน์ย่ิง ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ  
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านจรัส คุ้มไข่น้ า พรรคก้าวไกล เชิญครับ 
  นายจรัส คุ้มไข่น้ า (ชลบุรี)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม  
นายจรัส คุ้มไข่น้ า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต ๖ พรรคก้าวไกล กระผม 
ขออภิปรายทั่วไปเพื่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาพ่ีน้องแรงงานเก็บผลไม้ป่า
ท่ีได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ ท่านประธานท่ีเคารพ  
ท่านเคยกินผลไม้พวกนี้ไหมครับ นี่คือเบอร์รี่ (Berry) ท่ีเก็บจากตอนเหนือของฟินแลนด์และ
สวีเดน แต่นี่ไม่ใช่เบอร์รี่ (Berry) ธรรมดา แต่เป็นเบอร์รี่เลือดท่ีมาจากเลือดของพี่น้อง
แรงงานไทยท่ีถูกกดขี่ ต้องท างานในสภาพสุดโหด เงินท่ีได้มาแทบไม่พอใช้หนี้ หลายรายเจอ
สถานการณ์ท่ีเรียกได้ว่านี่คือการค้ามนุษย์ เราอาจจะเคยได้ยินว่ามีแรงงานไทยไปท างาน
ก่อสร้างในไต้หวันบ้าง ไปรับจ้างในตะวันออกกลางบ้าง แต่ช่วง ๑๐ ปีหลังจุดหมายใหม่ 



๖๕๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๓๓๔/๒ 
 
ท่ีแรงงานไทยนิยมไปท างานกลับเป็นทวีปยุโรป (Europe) กลุ่มใหญ่ท่ีสุดไปเก็บเบอร์รี่ 
(Berry) ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เราส่งแรงงานไปท้ังหมดมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ คน งานเก็บเบอร์รี่ (Berry) กลายเป็นงานยอดฮิต (Hit) ของบรรดาแรงงานไทย 
ท่ีออกไปขายแรงงาน มีการโฆษณาชักชวนท้ังปากต่อปาก ท้ังโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย 
(Social media) ว่าไปเก็บเบอร์รี่ (Berry) ป่า เก็บผลไม้ ได้เงินเป็นแสนในระยะเวลา 
ไม่กี่เดือน ในความเป็นจริงงานเก็บเบอร์รี่ (Berry) นั้นนับเป็นงานท่ีหนักและตรากตร า  
เพราะสภาพภูมิประเทศในการเก็บผลไม้ป่าเป็นพื้นท่ีลาดชันภูเขา บางครั้งต้องเดินทาง
ระยะไกลในท่ามกลางอากาศท่ีหนาวเย็นจัด บางครั้งสภาพแปรปรวน นี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับ  
ทางกระทรวงแรงงานเขาโพสต์ (Post) เตือนไว้เมื่อปี ๒๕๖๒ แต่ก็เช่นเดียวกันกับงานอื่น ๆ 
คือมักจะมีผู้สมหวังและผู้ผิดหวัง บางคนโชคดีเจอนายหน้าดี สภาพการท างานดีก็ดีไป ได้เงิน
กลับมาปีหน้าก็กลับไปใหม่ แต่คนท่ีโชคร้ายก็มีไม่น้อยท่ีไปเก็บเบอร์รี่ (Berry) ได้หนี้กลับมา 
แถมยังมีคนท่ีซวยสุด ๆ โดนนายจ้างหลอกให้ท างาน สภาพความเป็นอยู่ย่ าแย่ ต้องนอน  
ในรถ เก็บเบอร์รี่ (Berry) ได้เท่าไรไม่เคยได้เห็นเงิน เพราะถูกหักไปจ่ายหนี้หมด ถูกยึด
พาสปอร์ต (Passport) ป้องกันการหลบหนีจากแคมป์ (Camp) ก็มี ----------------------------- 
 
               - ๓๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๓๕/๑ 
 
แต่โชคดีท่ีมีรัฐมนตรีท่ีใส่ใจคนงานขนาดไปเยี่ยมถึงท่ีอย่างนายสุชาติ ชมกลิ่น น าทีมเยี่ยม  
คนงานเก็บเบอร์รี่ (Berry) ป่า ดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยถึงท่ี ปีท่ีผ่านมาไปมาแล้ วท้ัง 
๒ ประเทศ กลับไม่เจอปัญหาอะไรเลย แถมยังพูดจาการันตี (Guarantee) ว่ารายได้ดี 
มีประกันเงินเดือนขั้นต่ าเป็นแสน เชิญชวนคนให้มาท างานกันเยอะ ๆ แต่ไม่ทันไรครับ  
เพียงไม่ถึงเดือนหลังจากท่ีรัฐมนตรีสุชาติกลับจากสวีเดนก็มีแรงงานเก็บเบอร์รี่ (Berry) ป่า 
มาร้องเรียนเรื่องนี้กับกรรมาธิการการแรงงานว่าไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญา รายได้ท่ีได้  
ไม่เพียงพอจ่ายคืนหนี้สิน มาเรียกร้องให้ทางกรรมาธิการช่วยทวงสิทธิแทนเขาด้วย สรุปว่า 
ท่ีท่านไปดูงานมาท่ีขนสื่อมวลชนไปท่านไปดูแต่ ท่ี ท่ีมันท าดี ท าถูกต้องอย่างนั้นหรือ 
แถมยังมาวาดฝันในทุ่งลาเวนเดอร์ (Lavender) ให้แรงงานอยากไปแสวงโชคเพิ่มขึ้นอีก 
ไปพีอาร์ (PR) ให้เขาอีก แต่จริง ๆ แล้วท่านรัฐมนตรีไม่ได้ไปเฉพาะท่ีท่ีท าถูกต้อง 
ตามกฎหมายหรอกครับ ผมตามดูคลิป (Clip)  ท่ี ท่านไปฟินแลนด์แล้วก็ต้องช็อก 
ประหลาดใจสุด ๆ ท่ีระดับท่านรัฐมนตรีดันไปเยี่ยมบริษัทท่ีชื่อโพลาริกา บริษัทนี้ถูกทาง 
ฟินแลนด์ด าเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์ บริษัทนี้ถูกด าเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์ แล้วท่ีเขาค้ามนุษย์ 
เขาก็ท ากับแรงงานไทยนี่ละครับ และทางการก็เพิ่งจ าคุกท้ังประธานบริษัทชาวฟินแลนด์ 
นายจุกกา คริสโต ผู้ประสานงานคนไทย ผมขอใช้นามแฝงว่าทุเรียนแล้วกัน ท้ังคู่ถูกจับกุม 
ในข้อหาค้ามนุษย์ ซึ่งก็คือคน ๆ เดียวกับท่ีรัฐมนตรีสุชาติไปถ่ายรูปกับเขาอย่างชื่นมื่น  
และผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณทุเรียนน่าจะเป็นคนจัดโปรแกรมและน าทัวร์ (Tour) ให้คณะ 
ของท่านด้วย นี่ท่านไม่รู้จริง ๆ หรือครับ หรือว่าท่านแกล้งไม่รู้ เพราะเอาเข้าจริง ๆ ปัญหา
ร้องเรียนกรณีเอาเปรียบคนงานของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับคุณทุเรียนหนี้ยาวเป็นหางว่าว  
ก่อนหน้าท่ีรัฐมนตรีสุชาติจะไปเยือนเสียอีก แถมคดีนี้ เชื่อมโยงถึงผู้บริหารระดับสูง 
ในกระทรวงแรงงานของฟินแลนด์ท่ีกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเรียกรับสินบนจากบริษัท เอกชน 
ในการจัดโควตา แรงงานเก็บเบอร์รี่ (Berry) ป่าอีกด้วย และปลายปีท่ีผ่านมาดีเอสไอ (DSI)  
ก็เพิ่งเข้าค้นบริษัทของกลุ่มคุณทุเรียนจากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ทางอาญากับฟินแลนด์ นี่ถ้าไม่ได้ทางฟินแลนด์คดีค้ามนุษย์ในไทยก็คงไม่มีความคืบหน้า  
อีกตามเคย ผมเลยบอกว่าบริษัทแห่งนี้ถูกด าเนินคดีค้ามนุษย์มันเป็นอย่างไร ท่ีมาท่ีไป 
เป็นอย่างไร มันยังมีอีกหรือในสมัยนี้ ผมจะอธิบายให้ฟัง การค้ามนุษย์ว่ากันตามกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต้องเข้าข่ายว่าต้องมีการบังคับใช้แรงงาน การบังคับใช้ 



๖๖๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๓๕/๒ 
 
แรงงานต้องมีพฤติกรรมตามนี้ ถ้าเข้าองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ 
ซึ่งในกรณีแรงงานเก็บเบอร์รี่ (Berry) ป่าจากฟินแลนด์ก็เข้าหลายข้อเลยครับ  ข้อแรก ข่มขู่ 
มีการข่มขู่แรงงานสารพัด  ข้อ ๒ คือน าภาระหนี้สินมาผูกมัด ต้องกลายเป็นแรงงานขัดหนี้ 
เรียกได้ว่านอกจากหนี้เดิมท่ีเป็นค่าตั๋ว ค่าด าเนินการแล้วยังมีค่าใช้จ่าย ค่ากินค่าอยู่ทุกอย่าง 
ค่าเช่ารถ ค่าน้ ามัน -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๖๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๓๖/๑ 
 
กลายเป็นหนี้ก้อนใหม่ท่ีใช้ไม่รู้จักจบจักสิ้น ท าจนครบ ๓ เดือน แล้วยังไม่ได้จับเงินสด  
และข้อ ๓ คือมีการยึดเอกสารประจ าตัว ในกรณีนี้ก็มีการยึดพาสปอร์ต (Passport) เอาไว้
กับหัวหน้าแคมป์ (Camp) ตั้งแต่วันแรก อ้างว่าป้องกันการหลบหนี เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
เกิดขึ้นมากว่า ๑๐ ปี และท่ีผ่านมาในไทยเองก็เคยมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการค้ามนุษย์  
ถึง ๓ ครั้ งด้วยกัน เคส (Case) ปี  ๒๕๕๖ คุณไพรสันติฟ้องบริษัทเบอเร็กในข้อหา 
การค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณทุเรียนท่ีร่วมทริป (Trip) กับท่านรัฐมนตรีสุชาติ นี่ละครับ 
แต่ไม่ได้รับการติดต่อหรือชี้แจงกลับจากดีเอสไอ (DSI) เป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี จนกระท่ัง 
ดีเอสไอ (DSI) ได้ชี้แจงเมื่อปีท่ีแล้วว่าได้ตรวจสอบคดีดังกล่าวแล้วไม่พบการทุจริต จึงยุติ 
การสืบสวนไว้ แต่ท่ีน่าสนใจคือในปีนี้ดีเอสไอ (DSI) ได้รื้อคดีนี้กลับมาสืบใหม่อีกครั้งแล้วครับ 
ปี ๒๕๕๙ เคส (Case) แรงงานไทย ๒๖ คน ในจังหวัดอุดรธานี ร้องบริษัทนายจ้างผู้รับซื้อ
เบอร์รี่ (Berry) ผลออกมาปี ๒๕๖๑ ว่าเป็นการค้ามนุษย์ นายจ้างฟินแลนด์ถูกจ าคุก แล้วก็ 
มีการชดใช้เงินให้แรงงานเรียบร้อยแล้ว ปี ๒๕๖๕ เคส (Case) แรงงานไทย ๓๓ คน ไปร้อง
ทางฟินแลนด์ ในขณะนี้อยู่ในระหว่างสืบสวนท่ีฟินแลนด์ ท่านประธานครับ ผมจะเล่าให้ฟัง 
ในแคมป์ (Camp) ท่ีเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานถูกบังคับให้ท างานใช้หนี้ บางราย 
ต้องท างานตั้งแต่ตี ๓ กลับถึงท่ีพัก ๒ ทุ่ม ท างานเฉลี่ยวันละ ๑๔ ชั่วโมงทุกวัน ไม่ได้หยุดพัก
ตลอด ๓ เดือน แม้จะเป็นไข้ไม่สบาย เนื่องจากถูกกดดันด้วยหนี้สิน สภาพในแคมป์ (Camp) 
มีคนแออัดเกือบ ๑๐๐ คน แต่ห้องน้ ามี ๓ ห้อง เครื่องซักผ้าเคร่ืองเดียว ในวันหนึ่งก็ได้กินแค่
ไข่ต้ม ๒ ฟอง กับไก่ ๑ น่อง ถึงแม้ว่าคนงานจะท างานหนักจนล้มป่วยก็จะได้กินยาพารา 
แก้ปวดหรือไม่ก็ยาท่ีเตรียมหามาจากเมืองไทย เพราะถูกกักไว้ไม่ให้ไปหาหมอ พอกลับไทย 
ก็กลับมาพร้อมกับหนี้สิน เนื่องจากถูกโกงค่าเบอร์รี่ (Berry) ท่ีเก็บมาได้ และไม่ได้เงินตามท่ี
ถูกรับประกันไว้ในสัญญา พวกเขาไม่เคยได้จับเงินเลยด้วยซ้ าไปตลอดเวลาท่ีอยู่ในฟินแลนด์ 
ไม่เห็นแม้แต่ยอดหนี้และไม่เคยรู้ว่าระหว่างท่ีอยู่ในต่างประเทศถูกหักเงินค่าใช้จ่ายอะไร 
ไปบ้าง ผมงงมากครับท่านประธาน ท่ีท่านรัฐมนตรีเสียเงินเสียทอง เสียงบประมาณขนเอา
บรรดาสื่อมวลชนไปลงพื้นท่ี ไปตรวจสอบแคมป์  (Camp) คนงานของบริษัทท่ีอยู่ในคดี 
ค้ามนุษย์นี้ ท่านไม่รู้ไม่เห็นส่ิงเหล่านี้เลยหรือ มันเป็นไปได้อย่างไรผมไม่เข้าใจ ส่วนระบบของ
สวีเดนเรียกได้ว่าจะไม่มีบริษัทนายหน้า แต่มีบริษัทนายจ้างท่ีท าสัญญาจ้างกับแรงงานท่ีจะไป
เก็บเบอร์รี่ (Berry) ผลไม้ป่า แรงงานต่อสู้มานาน บวกกับสหภาพแรงงานสวีเดนเขาเข้มแข็ง 



๖๖๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๓๖/๒ 
 
จนแรงงานไทยได้รับสัญญาจ้างงานท่ีเป็นธรรม ผมขอบอกไว้ก่อนว่าบริษัทดี ๆ ท าถูกต้อง
ตามกฎหมายก็มีเยอะ บริษัทท่ีหลอกลวงนี้เป็นส่วนน้อยครับ แล้วเขาท ากันอย่างไร มีบาง
บริษัทบังคับให้เซ็นสัญญาทีเดียว ๓ เวอร์ชัน (Version) เวอร์ชัน (Version) แรกในสัญญา
จะต้องระบุเงื่อนไขการท างาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน รวมถึง
คุ้มครองไม่ให้นายจ้างบังคับให้เซ็นสัญญาอื่น เพื่อยกเลิกสัญญาท่ีเป็นธรรมฉบับนี้  เวอร์ชัน 
(Version) นี้จะเป็นสัญญาท่ีใช้ยื่นกับกรมการจัดหางานและสถานทูตเพื่อให้ได้วีซา (Visa) 
ท างาน เวอร์ชัน (Version) ท่ี ๒ คือเวอร์ชัน (Version) ท่ีรายงานได้รับจริง ๆ เป็นสัญญาท่ี
เนื้อหาคล้ายฉบับแรก ดูนะครับ เหมือนกันเกือบท้ังหมด ------------------------------------------ 
 
                - ๓๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๓๗/๑ 
 
แต่ตัดข้อ ๑๒ ในสัญญาฉบับจริงออกไปเสีย นั่นหมายความว่าแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครอง
ในกรณีท่ีนายจ้างบังคับให้เซ็นสัญญาอื่น เวอร์ชัน (Version) สุดท้ายเรียกได้ว่าเป็น 
สัญญาทาส เป็นสัญญาท่ีใช้บอกล้างสัญญาฉบับก่อนทุกประการ ถึงขั้นระบุไว้อย่างนี้เลยว่า
ท้ัง ๒ ฝ่าย จะต้องลงนามในสัญญาจ้างแรงงานของกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นสัญญาท่ีท าขึ้น
ตามขั้นตอนของกรมการจัดหางาน สัญญาดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงและเจตนา 
ท่ีแท้จริงของท้ัง ๒ ฝ่ายแต่อย่างใด แต่ท้ัง ๒ ฝ่ายต้องยินยอมลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
ของกรมการจัดหางาน เพื่อให้ผ่านตามขั้นตอนท่ีกรมการจัดหางานก าหนดไว้ โดยท้ัง ๒ ฝ่าย
ไม่มีเจตนาท่ีผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงาน เขียนกันไว้ถึงขั้นนี้ เงื่อนไขการท างานในสัญญา
ฉบับนี้เป็นระบบเอาชีวิตรอดด้วยตัวเอง บอกชัดเจนว่านี่คือการจัดหาแรงงานอย่างเดียว 
ไม่ใช่สัญญาจ้าง แถมยังไม่มีการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงานใด ๆ เลย ไม่มีการพูดถึงรายได้  
ขั้นต่ าอะไรเลย ถึงขั้นเขียนในสัญญาว่าสัญญาฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้หลอกกรมการจัดหางาน 
เพื่อให้อนุมัติส่งคนงานและหลอกทางการสวีเดนเพื่อให้ออกวีซา (Visa) ท างานให้เพียง
เท่านั้น โดยอธิบายในสัญญาว่าบริษัทไม่ใช่นายจ้างของคนงาน เป็นแค่นายหน้าเท่านั้น  
ท่านประธานทราบไหมว่ากระบวนการก็แยบยลมากเพื่อล่อลวงแรงงานให้เซ็นสัญญาทาส 
เขาท ากันอย่างไรทราบไหมครับ ขั้นตอนแรกต้องมีการอบรมแรงงานก่อนจะไปก่อน  
ดูรูปนี้ครับ จัดสัมมนากันใหญ่โต แรงงานเข้าร่วมเป็นร้อยคน จัดร่วมกับกรมการจัดหางาน
ด้วยนะครับ บางครั้งจัดขึ้นท่ีหอประชุมท่ีว่าการอ าเภอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หลังการ
อบรมก็จะหลอกให้คนงานเซ็นสัญญาท้ัง ๓ เวอร์ชัน (Version) ตามท่ีอธิบายไปแล้ว  
การประชุมแบบนี้จัดร่วมกันระหว่างบริษัทนายหน้าและกรมการจัดหางาน กรมการ  
จัดหางานจะไม่รู้เลยหรือเรื่องการท าสัญญาจ้างปลอมขึ้น หรือแกล้งหลับตาข้างเดียว 
รู้เห็นเป็นใจกับบริษัทนายหน้า กรมการจัดหางานเองเคยเตือนแรงงานไหมว่าสัญญาต้องเซ็น
เพียงฉบับเดียวก็คือฉบับท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และกรมการจัดหางานได้มีการตรวจสอบ
ไหมว่าก่อนไปท างานในสวีเดนมีการเซ็นสัญญาจ้างไปแล้วกี่ฉบับ ท่านรัฐมนตรียอมให้
กระทรวงแรงงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทนายหน้าท่ีหลอกลวงได้อย่างไร เรื่องมันแดง
ขึ้นมาเพราะมีแรงงานกลุ่มหนึ่งท่ีทนสภาพการท างานโหดร้ายและถูกโกงค่าเบอร์รี่ (Berry) 
ไม่ไหว ได้ร้องเรียนมาทางกรรมาธิการการแรงงานให้ช่วยเรียกร้องให้ได้รับรายได้ขั้นต่ า 
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแรกท่ีทางการไทยและสวีเดนรับรู้ ปรากฏว่าบริษัทท่ีเป็นคู่กรณีฟ้อง  



๖๖๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๓๗/๒ 
 
แรงงานกลุ่มนี้กล่าวหาว่าแจ้งความเท็จ บอกว่าตัวเองไม่ใช่นายจ้างแต่เป็นนายหน้าและ 
โชว์หลักฐานคือเวอร์ชัน (Version) ท่ี ๓ ท่ีผมได้เล่าให้ฟัง เราถึงได้รู้ความจริง ผมจึงขอ 
ตั้ งค าถามกับท่านรัฐมนตรีสุชาติว่า ท่ีผ่านมาเคยมีคดีค้ามนุ ษย์ เกิดขึ้นแล้วในกรณี 
ส่งแรงงานไทยไปฟินแลนด์ถึง ๓ ครั้ง ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๓๘/๑ 
 
แต่ท าไมทางการไทยถึงปิดตาข้าง เดียวกับเรื่องนี้มาถึง ๑๐ ปี และยังส่งแรงงานไทย 
ต่อเนื่องไปอีกโดยไม่ได้มีการเพิ่มมาตรการอะไรเลย แถมไปดูงานบริษัทค้ามนุษย์ของเขา
หน้าตาเฉย แน่นอนว่าอาจมีการตั้งกองทุนช่วยเหลือแรงงานขึ้นมา โดยให้นายหน้าวางเงิน
ประกันเอาไว้คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แต่นั่นก็น้อยมากกับการสูญเสียและยอดหนี้ท่ีแรงงาน
ได้มา กรมการจัดหางานยังไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทท่ีจะพาคนไปเก็บเบอร์รี่ 
(Berry) ไม่ว่าจะเป็นในฟินแลนด์หรือสวีเดน ไม่ตรวจสอบประวัติการจัดส่งแรงงานในอดีต 
เวลาตรวจสอบก็ดูแต่ชื่อบริษัท ไม่ได้ตรวจประวัติกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เมื่อคนงานฟ้องร้อง
ก็ปิดตัว พอบริษัทเดิมถูกแบล็กลิสต์ (Backlist) ก็ตั้งบริษัทใหม่ กรรมการก็คนเดิม ผู้ถือหุ้น 
ก็คนเดิม แล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานเหมือนเดิม บริษัทน่าสงสัยและท าให้
เกิดปัญหาขนาดนี้ท าไมถึงยังปล่อยให้พาคนไทยไปเก็บเบอร์รี่ (Berry) ได้อีกซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
มันก็เหลือความเป็นไปได้อย่างเดียวท่ีกรมการจัดหางานยังเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ คือมีส่วน 
รู้เห็นกับบริษัทพวกนี้ถึงได้ออกใบอนุญาตให้กับนายหน้าท่ีเคยหลอกลวงรายเดิม ปัญหานี้
ก าลังส่งผลกระทบในวงกว้างจากการท่ีมีบริษัทบางบริษัทท่ีพยายามท านิติกรรมอ าพราง 
ล่าสุดสวีเดนประกาศหยุดรับแรงงานไทยไปเก็บเบอร์รี่ (Berry) ท่ีสวีเดนแล้ว จนกว่าไทย 
จะสามารถแก้ไขปัญหาสัญญาปลอมได้ ส่วนทางฟินแลนด์ก็ระงับการให้วีซา (Visa) กับ 
คนไทยท่ีจะไปเก็บเบอร์รี่  (Berry) ป่าแล้วเช่นเดียวกัน แล้วก าลังอยู่ในกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนเป็นวีซา (Visa) ท างาน เพื่อให้แรงงานมีสัญญาการจ้างงาน แต่ท้ังหมดท้ังมวล
รัฐบาลไทยหรือกระทรวงแรงงานรอให้ต่างประเทศเป็นผู้ริเร่ิมจัดการก่อนตลอด ท้ังท่ีแรงงาน
ก็เป็นคนไทยอยู่แล้ว ท าไมถึงยอมปล่อยให้ลักลั่นเกิดการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องโดยไม่จัดการ
อะไรเลย พอไม่จัดการอะไรกลายเป็นบริษัทอื่น ๆ ท่ีเขาท าถูกต้องได้รับผลกระทบไปด้วย 
ต้องมาเดือดร้อนท้ังบริษัทและแรงงานท่ีเขาไม่รู้เรื่องแต่ต้องซวยเพราะรัฐมนตรีไม่ยอมแก้ไข
ปัญหา ข้าราชการใส่เกียร์ (Gear) ว่าง สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปี
ได้เลยถ้าไม่มีผู้สมรู้ร่วมคิดในกระทรวงแรงงาน ใครบางคนคงตั้งใจปล่อยปละละเลยจนเกิด
เป็นการค้ามนุษย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของกระทรวงแรงงาน ตกลงท่านถูกเขาหลอกไปดูงานหรือ 
เต็มใจให้เขาหลอกไปฟอกขาวให้บริษัทค้ามนุษย์กันแน่ ท่านประธานท่ีเคารพ กระผมขอฝาก
ถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ท่านยืนหยัดต่อสู้เพ่ือแรงงาน ให้แรงงานได้รับการ
คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการให้สมกับท่ีแรงงานได้ต่อสู้เรียกร้องให้มีกระทรวงแรงงานเกิดขึ้น  



๖๖๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๓๘/๒ 
 
หากท่านท าไม่ได้ก็ขอให้อย่าเพียงแต่ลาออก ขอให้ยุบกระทรวงนี้ท้ิงไปเลย ขอบคุณครับ 
ท่านประธาน 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านรัฐมนตรีสุชาติจะตอบใช่ไหมครับ  
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  ครับ ขออนุญาต
ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านมี
เวลา ๓ นาทีกว่า ๆ นะครับ 
 

- ๓๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๓๙/๑ 
 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อสักครู่ 
ท่านจรัส คุ้มไข่น้ า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล ซึ่งท่ีท่านแนะน ามา
หรือท่ีท่านตั้งค าถามมาผมต้องขอขอบคุณนะครับ เราเองก็หัวอกเดียวกัน  ในส่วนหนึ่ง 
ท่ีท่านได้เรียน ผมกราบเรียนว่าปีท่ีแล้วเราส่งไปสวีเดนกับฟินแลนด์ประมาณหมื่นกว่าคน  
มีปัญหาอยู่ท่ีฟินแลนด์อยู่ ๒๐๐ กว่าคน ท่ีสวีเดนอยู่ ๓๐๐ กว่าคน ซึ่งเป็นอัตราส่วนซึ่งเรา
ก าลังแก้ปัญหาอยู่ ผมกราบเรียนว่าส่วนท่ีมีปัญหาอยู่ ๒๐๐-๓๐๐ คนนั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดจาก
เขาไปครั้งแรก เขาอาจจะไม่มีความช านาญหรือตรงไหนแล้วแต่ อันนี้ข้อท่ี ๑ ก่อน คนท่ี 
ได้ประโยชน์ ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ถ้าอย่างนั้นผมจะบอกพี่น้องท่ีไปท างานได้รายได้จากการ
เก็บผลไม้ป่าว่าท่าน ส.ส. จรัส คุ้มไข่น้ า พรรคก้าวไกล ไม่สนับสนุนให้ไปท างานท่ีสวีเดน 
และฟินแลนด์ ข้อท่ี ๑  
   ข้อท่ี ๒ ในส่วนท่ีผมจะเรียนว่าการอนุญาตของผมได้รับการร้องขอจาก
สถานทูตฟินแลนด์กับสวีเดน ในการประชุมทุกครั้งในการท่ีก าหนดอัตราส่วนคนไปทุกครั้ง  
เกิดจากสถานทูตท้ัง ๒ สถานทูต มันไม่ได้เกิดจากทางท่ีกระทรวงแรงงานเป็นผู้บอกว่า 
จะส่งไปเท่าไร หรือไปบริษัทใด สถานทูตแต่ละสถานทูตเขาเป็นคนออกวีซ่า (Visa)  
วีซ่า (Visa) การเก็บผลไม้ป่า ซึ่งเป็นวีซ่า (Visa) ท่ีผมถามเขาว่าการท่ีเราไปคนชาติใดแล้วแต่
สามารถเก็บผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์ได้ แล้วสามารถมีท่ีรับซื้อตรงนั้น เขาถึงออกวีซ่า 
(Visa) เก็บผลไม้ป่าระยะสั้นให้ ผมกราบเรียนว่าในส่วนนี้เป็นส่วนท่ีทางประเทศท่ีเราไป 
เขาเอาคนออก แล้วก็ในส่วนท่ีท่านบอกว่าผมไปตรวจเยี่ยมในส่วนท่ีโรงงาน โรงงานเขา
ใหญ่โตมาก แล้วคนไทยเราก็ไปท างานอยู่ท่ีนั่นเยอะ ผมก็ไปโฟกัส (Focus) ในจุดท่ีคน 
ไปเยอะ แต่ผมจะเรียนถามท่าน ส.ส. จรัสผ่านไปยังท่านประธานว่าท่านจะรู้ไหมว่าบริษัทเขา
อยู่ริมถนน บริษัทเขาใหญ่โต แล้วท่ีเขาโดนต ารวจจับท่ีประเทศเขาก็ให้เขาต่อสู้ทางคดี  
เขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในส่วนนี้ แล้วในส่วนหนึ่งท่ีผมกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าการท่ีผมถาม
คนท่ีมา มาทุกปี มาเป็นสิบ ๆ ปี เขาบอกว่าเขามาช่วงมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม เป็นช่วง
ท่ีข้าวเขาลงนาแล้วรอข้าวตั้งท้อง ระหว่างนั้นเขาว่างเขาก็มีรายได้ ๓ เดือน วันนั้นผมไปจริง ๆ 
ผมให้สัมภาษณ์จริง ๆ ว่าเขาได้มา ๑๐๐,๐๐๐ บาทจริง ๆ ต่อคน อันนั้นคือเขาขยัน 
หรือเขามีวิธีของเขา เพราะเขามาทุกปี ในส่วนนี้ก็ท าให้เขามีรายได้กลับไป เขามาที ๗ คน 



๖๖๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๓๙/๒ 
 
ครอบครัวหนึ่งเขาก็ได้ไป ๗๐๐,๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐ บาท ผมกราบเรียนว่านี่ก็คือกระทรวงแรงงาน 
มีหน้าท่ีสนับสนุนคนท างาน แต่เราไม่ได้สนับสนุนให้คนไปโดนรังแกหรือไปโดนในเรื่องของ
ค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์มันเป็นประเทศของเขา กฎหมายของเขามี แล้วท่ีผมไปผมไปพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเขา แล้วผมก็ไปคุยข้อกฎหมายนี้เหมือนกันในการออก
ข้อก าหนดต่าง ๆ แต่เขาบอกว่ากฎหมายบ้านชั้นมันก็กฎหมายบ้านฉัน ไม่ใช่กฎหมาย  
บ้านท่าน นี่คือสิ่งหนึ่งท่ีผมไม่เจรจาอยู่นะครับ ก็กราบเรียนต้องขอขอบคุณเพื่ อนสมาชิก 
ว่าข้อเป็นห่วงต่าง ๆ ของท่าน ผมเองก็ได้ประสานกับท่านหลายครั้ง ท่ีท่านให้ความห่วงใย  
ก็พยายามจะแก้ปัญหาในส่วนนี้แต่เป็นส่วนหนึ่งท่ีจากหมื่นกว่าคนมีปัญหาอยู่ประมาณ 
๓๐๐-๔๐๐ คน แล้วก็แก้ปัญหาถอนค าร้องไปหลายร้อยคนแล้ว ในส่วนนี้ขอชี้แจงสั้น ๆ ครับ
กราบขอบพระคุณครับ  
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :   เชิญ 
ท่านจรัส 
   นายจรัส คุ้มไข่น้ า (ชลบุรี)  :  ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงครับ ผมคิดว่า 
ท่านรัฐมนตรีอาจจะฟังบิดเบือนไปแล้วก็จะใส่ร้ายในเนื้อหาของการอภิปรายของผม  
จริง ๆ แล้วบริษัทท่ีท่านรัฐมนตรีไปเขาถูกด าเนินคดีแล้วซึ่งก็มีข้อมูล แล้วเป็นบริษัทท่ี 
ท าผิดซ้ า ๆ แล้วก็แรงงานไทยท่ีไปเป็นแรงงานไทยท่ีโดนกระท าในรูปแบบท่ีผมได้อภิปรายไป  
ท่านรัฐมนตรีอาจจะบอกว่าผมพูดเพื่อให้แรงงานไทยไม่สามารถท่ีจะไปท างานท่ีสวีเดน  
และฟินแลนด์ได้ อันนั้นไม่ใช่ข้อ เท็จจริงครับ เราก าลังตรวจสอบว่าเนื่องจากเรามี 
เรื่องร้องเรียนจากพี่น้องแรงงานท่ีได้รับผลกระทบเรื่องนี้  นั่นหมายความว่าเรารู้และศึกษา
ข้อมูลจากข้อกฎหมายท้ังฝั่งทางต่างประเทศแล้วก็ฝั่งทางไทยด้วย ซึ่งมีการประสานในเรื่อง
ของกฎหมายถูกต้องชัดเจนครับ  
 
                - ๓๔๐/๑ 
 
 
 



๖๗๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๔๐/๑ 
 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ขอเรียนว่า
เวลาของ ครม. และพรรคร่วมรัฐบาลใช้หมดแล้วนะครับ ต่อไปเชิญท่านขจิตร ชัยนิคม ครับ 
   นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ขจิตร ชัยนิคม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ขณะนี้
เราก าลังอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ ท่ านประธานได้แจ้งว่าเวลาของ
คณะรัฐมนตรีท่ีจะมาตอบหมดไปแล้ว เพราะฉะนั้นผมจะพูดโดยสรุปคือค าถามท่ีเตรียมไว้
อาจจะต้องงดถามเพื่อให้มันสอดคล้องกับเวลา แล้วก็จะเสนอแนะเลย เช่น  
  เรื่ อง ท่ี  ๑ ผมมี ข้ อเสนอไปยั งนายกรั ฐมนตรี ท่ี ท่ านใช้ อ านาจ คสช .  
ค าสั่งท่ี ๗/๒๕๕๘ ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ สกสค. 
และคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการสมาชิกเงินกู้ ชพค. ท่านประธาน
ท่ีเคารพครับ โครงการนี้คณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีผู้แทนครูจ าได้ว่า ๑๒ ท่าน นอกนั้นก็มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโดยต าแหน่ง เขาอุตส่าห์คิดวิธีการท่ีจะให้สมาชิก ชพค. ได้กู้เงินไป
เพื่อท่ีจะให้เอาเงินในอนาคตมาใช้ เสร็จแล้วเพื่อท่ีจะให้ทายาทได้รับผลประโยชน์ตามเดิม 
เขาจึงไปประสานกับบริษัทประกันเพื่อให้ท าประกัน เสร็จแล้วก็กู้เงินจากธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสินมีข้อตกลงโดยความคิดของครูเพื่อครู เงินต่าง ๆ ท่ีกู้มาจากธนาคารออมสินนั้น
มีข้อตกลงให้จัดมาท ากองทุนช่วยเหลือครู โครงการแรกอาจจะ ๑ เปอร์เซ็นต์ โครงการ ๒ 
๗.๕ เปอร์เซ็นต์ โครงการ ๓ มา ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ เงินจ านวนนี้ได้เอามาจัดตั้งกองทุน 
เงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการสมาชิกกู้เงิน ชพค. ขออนุญาตใช้ชื่อย่อ ท่านประธานครับ  
มีเงินในกองทุนนี้จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เกิดอะไรขึ้นครับ เมื่อปี ๒๕๕๘ หลังจาก คสช. 
ยึดอ านาจโดยท่านประยุทธ์ ใช้ค าสั่งท่ี ๗ เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเงินกองทุนครับ  
ก็คณะกรรมการกองทุนหรือคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ ไม่มีผู้แทนครู 
อยู่ เลย เสร็จแล้วก็ไปใช้เงินปู้ยี่ปู้ย าไปท าอะไรต่าง ๆ ท่านประธานน่าเชื่อไหม ครับ  
เกิดขึ้นได้อย่างไร เงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เหลือเงินอยู่ ๓,๐๐๐ ล้านบาทเวลานี้ หายไป  
๒๒,๐๐๐ ล้านบาท ผมจะไม่ถามว่าเอาไปท าอะไร แต่ผมมีข้อเสนอแนะว่าเงินนี้เกิดจาก
น้ ามือของครู คณะกรรมการท่ีมีผู้แทนครูเขาคิดเพื่อครู เขาเอาไปท าอะไร เขาก็เอาไป
สนับสนุนการก่อสร้างส านักงาน สกสค. ทุกจังหวัดในประเทศไทยซึ่งไม่ใช้เงินรัฐบาลเลย 



๖๗๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๔๐/๒ 
 
เขาเอาไปใช้ช่วยเหลือครูท่ีจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลา ส ารองจ่ายให้แก่ธนาคารออมสิน แล้วให้ครู 
ท่ีไม่ได้จ่ายตรงเวลาใช้เงินในภายหลัง เขาเอาไปสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
อยู่ภาคใต้ ๓ จังหวัด ถ้าเสียชีวิตเขาให้ ๕๐๐,๐๐๐ บาทแก่ญาติ --------------------------------- 
 

 - ๓๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๗๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๔๑/๑ 
 
แล้วไล่คืนไปเป็นจ านวนหลาย ๆ ครอบครัว แล้วแก่ครอบครัวครูท่ีประสบภัยพิบัติที่ไม่อยู่ใน
เขต ๓ จังหวัด เป็นจ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สิ่งเหล่านี้สร้างหลักประกันและสวัสดิภาพให้ครู  
แล้วเอาไปสร้างโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ครูคิดวิธีได้เงิน แต่ คสช. ไม่คิดวิธีได้เงิน  
ใช้อ านาจบาตรใหญ่ไปเปลี่ยนแปลงกรรมการเขา แล้วกรรมการก็เปลี่ยนข้อบังคับใหม่  
แล้วเอาเงินเขาไป ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท เรื่องนี้ไม่จบ ต านานของครูจะต้องต่อสู้จนกว่าจะได้
เงินกลับมา ไม่มีความชอบธรรมในการท่ีจะเอาเงินเขาไปใช้ วันนี้แม้แต่เดือนมกราคมท่ีแล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช้เงินร้อยกว่าล้าน ไปทบทวนดู ถ้ามันผิดเจตนาของคน
ท่ีตั้งกองทุนแล้วให้เลิก ให้หยุด ไม่มีอ านาจใดท่ีจะหยุดยั้งจนกระท่ังท าลายความถูกต้อง  
และเจตนาท่ีบริสุทธิ์ของครูได้ ผมยืนยัน แล้วเรื่องนี้ครูเขาไม่ยอม เขาจะติดตามทวงถามไป
ทุกเวลา แล้วผมก็จะไม่ยอมด้วยเหมือนกัน นี่คือเรื่องกองทุนสวัสดิการของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ค าสั่ง คสช. ท าให้เงิน ท าให้คณะกรรมการ สกสค. ท่ีเปลี่ยนใหม่ใช้อ านาจ 
ผิดจากวัตถุประสงค ์
   เรื่องท่ี ๒ เป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ผมได้รับข้อมูลจากคุณวันนิวัติซึ่งตั้งใจจะให้พูด แต่ว่าเราต้องลดจ านวนคนพูดลง 
ท่านประธานครับ ข้อสรุปง่าย ๆ ท่ีน่าเป็นห่วงวันนี้ก็คืออุดมศึกษาไม่มีคุณภาพ อุดมศึกษา 
ไม่ทันสมัย หลักสูตรไม่สนองตอบต่อความต้องการของเยาวชน ผมไม่ต้องอธิบายมาก  
เห็นชัดเจนอยู่แล้ว เวลานี้ทุนจีนไม่รู้สีเทาหรือสีอะไรไม่รู้ก าลังลุกคืบเข้ามา หนังสือพิมพ์ 
จั่วหัวว่าทุนจีนจ้องซื้อมหาวิทยาลัยกว่า ๑๐ แห่ง หลังจากเทคโอเวอร์ (Take Over) ไปแล้ว 
๒ แห่ง ผมอยากจะถามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ว่ามีมาตรการอะไรท่ีจะป้องกันการเสื่อมคุณภาพการแข่งขันท่ีไร้ประสิทธิภาพ แล้วเรื่อง
ความมั่นคงของชาติ เวลานี้ทุนจีนท่ีมาซื้อเข้าไปตรวจสอบดูหรือเปล่าว่าเป็นทุนจีน แล้วมี  
นอมินี (Nominee) ไหม แล้วเขาจัดหลักสูตรอย่างไร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จะควบคุมอย่างไร เวลานี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ต้องยอมรับว่าไม่ทันสมัย ไม่มีมาตรฐาน ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ คุณภาพ
ของนิสิตท่ีจบมาเป็นเครื่องวัดอย่างดี ไม่สนองตอบต่อความต้องการของสังคม เวลานี้ปัญหา
ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มากมาย ท้ังเรื่องการตั้ง
อธิการบดี การท าอะไรทุกมหาวิทยาลัยมีปัญหาท้ังนั้น ผมไม่มีค าถาม แต่ผมมีข้อเสนอว่า 



๖๗๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๔๑/๒ 
 
ให้ไปหาวิธีพัฒนาหลักสูตร ถึงแม้ว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จะเป็นผู้รับทราบ แต่ท่านก็เป็นผู้ดูแลประสานงาน เพราะฉะนั้นจึงมีข้อเสนอว่า 
ท าอย่างไรนิสิตท่ีจบออกมาจึงสามารถท่ีจะเผชิญความจริงได้ ออกไปสู่ชนบท กลับไปสู่
ภูมิล าเนาของตัวเองได้ ไม่ใช่เรียนจบแล้วกลับไปบ้านตัวเองไม่ถูก นี่คือผลงานความล้มเหลว
ท่ีชัดเจนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่านประธานท่ีเคารพ 
จากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วผม
จะไปกระทรวงงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยเวลามีพื้นท่ีอยู่ประมาณ 
๓๒๐ ล้านไร่ เป็นพื้นท่ีป่าไม้อยู่ ๑๐๒ ไร่ เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมซึ่งรวมเอา ส.ป.ก. ไปด้วย
ประมาณ ๑๓๘ ล้านไร่ ท่ีผมจะพูดเพราะว่าอะไร สิ่งท่ีปรากฏแก่ประเทศไทย แก่สายตา 
คนไทยวันนี้ ชาวบ้านท่ีอยู่บนท่ีดินท่ีสืบทอดมาจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี  
๒๐๐ ปี ท่ีผมพูด ๒๐๐ ปีไม่เกินจริงนะ -------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๔๒/๑ 
 
ส.ส. บุญรื่นยืนยันได้ว่าในเขตท่านอยู่มาแล้ว ๒๐๐ ปี ส.ส. เทียบจุฑาบอกยื่นหนังสือมา 
ผมไม่มีเวลาอ่านของท่าน ท่านบอกว่าอยู่แถวน้ าโสมนี่ก็อยู่กันมาแล้วยังไม่ได้เอกสารสิทธิ 
ท่านประธานครับ ไม่ต้องเอาอุดรธานีหรือกาฬสินธุ์หรอก อยู่ท่ีเกาะหลีเป๊ะ บรรพบุรุษของเขา
ต่อสู้อาสารบกับฝรั่งสมัยรัชกาลท่ี ๕ ได้โฉนด ได้ น.ส. ๓ วันนี้เกิดอะไรขึ้นท่ีเกาะหลีเป๊ะ 
ในกรณีท่ีดิน คนท่ีอยู่ก่อนถูกขับไล่ คนท่ีเป็นนายทุนเข้าไปซื้อ เดี๋ยวนี้เกิดกรณีไปปราบ  
อะไรกันก็ไม่รู้ ปัญหาท่ีดิน ปัญหาอุทยานแห่งชาติ ปัญหาป่าไม้ ผมขอเสนอแนะรัฐบาลนี้ 
ไม่ว่ารัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ตราบใดท่ีท่านยังมองว่าผู้ปกครองประเทศคือคนท่ีอยู่ใน
แผ่นดินนี้ก่อน มันจะไม่ตรงต่อความเป็นจริง ถ้าปัญหาไม่เข้าถึงความเป็นจริงอันเป็นท่ีสุด
แก้ปัญหาไม่ได้ ตราบใดท่ียังไม่ยอมรับว่าประชาชนท่ีอยู่ในผืนแผ่นดินมาก่อนต้องมีสิทธิ  
ท่านประธานครับ ผมเสนอแนะว่าต้องเข้าใจปรัชญาเรื่องประเทศชาติก่อน อันดับที่ ๑ ส าคัญ
ท่ีสุดคือประเทศไทยต้องมีคนไทย ส่วนประกอบส าคัญคือคนไทย ส่วนประกอบท่ี ๒ คือ
แผ่นดินไทย คนไทยอยู่บนแผ่นดินไทยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาควรจะมีเอกสารสิทธิ  มีสิทธิ 
บนท่ีดิน แล้วควรจะท าให้เป็นความจริง เวลานี้เอาแต่ ส.ป.ก.  ส.ป.ก. คิดจะยึดเขาไปคืนไหม  
ถ้าไม่ยึดคืนก็ให้เอกสารสิทธิเขาสิ เขาท าการเกษตรอยู่ แผ่นดินนั้นก็ให้เอกสารสิทธิไป  
แล้วคิดดูถูกเกษตรกรท้ังประเทศ เพราะบอกว่าถ้าให้ไปแล้วเขาจะขาย เขาขายมันเป็นเรื่อง
ของเขามันเป็นสิทธิของเขาถ้าเขามีสิทธิอยู่บนแผ่นดินนี้ ปู่ย่า ตายาย เขาอยู่ ๔๐ ปี ๕๐ ปี 
๖๐ ปี ท าไมอยู่บนแผ่นดินไทยถึงไม่ใช่สิทธิของคนนั้น วันนี้ศาลก็ตัดสิน ถ้าฟ้องเมื่อไร 
แพ้เมื่อนั้น เพราะกรมป่าไม้ก็อ้างว่าปี ๒๔๘๒ เป็นท่ีป่าสงวน ป่าต้นน้ า ป่าอะไรก็ไม่รู้  
แล้วถามว่ากรมป่าไม้ตั้งแต่ปี ๒๔๘๒ คนท่ีเป็นป่าไม้อยู่พื้นท่ีรู้ไหม ไม่รู้  รู้ได้อย่างไร 
ก็ขีดเอาเลย กรมอุทยานวันนี้เสนอรัฐมนตรีนะ อันนี้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยความหวังดี  
ถ้าอยากจะแก้ปัญหาอย่าท าแบบคนมีอ านาจบาตรใหญ่แล้วข่มเหงประชาชน ท าอย่างไรครับ
ประกาศของกรมป่าไม้เรื่องเขตป่าสงวน เรื่องท่ีสาธารณะ อุทยานแห่งชาติไปเปิดดูกฎหมาย
ทุกฉบับ ๑๐๐ กว่าฉบับมานี้ มาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ เขียนไว้เลยบอกว่าเขตประกาศนี้ 
ไม่รวมถึงเขตท่ีประชาชนมีสิทธิตามกฎหมาย เขียนไว้ แล้วบอกเลยว่าให้ประชาชนมาพิสูจน์
ภายใน ๙๐ วัน ประกาศไปแล้วปีหนึ่งประชาชนยังไม่รู้ เลย อุทยานแห่งชาติทับลาน 
ยกตัวอย่าง ประกาศแล้วบ้านบุพราหมณ์ บ้านวังมืด แถวพวกนี้เกิดก่อนอุทยานแห่งชาติ 
ทับลานท้ังนั้น พิสูจน์ได้จากการตั้งวัดจากอะไร วันนี้เขาเดือดร้อน หมู่บ้านไทยสามัคคี 



๖๗๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๔๒/๒ 
 
เวลาจะให้เขาช่วยรบเอาชนะคอมมิวนิสต์ตั้งหมู่บ้านให้เขา แบ่งท่ีเป็นผัง วันนี้ลูกหลานเขา 
ถูกฟ้องออกจากหมู่บ้านเพราะอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติทับลานมีการตกลง
กันแล้ว ผู้ว่าราชการ ๒ จังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา ท าถนนรอบหมด 
แต่ไม่ประกาศเขตอุทยาน นี่ยกตัวอย่าง ท่านรัฐมนตรีท่ีดูแลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช ฝากไว้นะ สิ่งท่ีควรท า เขตอุทยานก าลังจะประกาศใหม่อยู่ ๒๒ เขต ไปวงออก
ได้ไหมในเขตอุทยาน กี่หมื่นไร่ท่านไปส ารวจหมู่บ้านเขาได้ไหม ไปวงออกไม่ได้ ท าไม่ได้ ------ 
 

- ๓๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๔๓/๑ 
 
อันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ แผนผังแผนท่ีเขาอยู่ตรงไหนรู้หมด แต่เจ้าหน้าท่ีของท่านไม่ท า  
ผมเสนอแนะไปหลายครั้งแล้ว เดี๋ยวนี้ก าลังประกาศอีก ๒๒ แห่ง ก็จะเดือดร้อน วิธีคิดก็คือ
เปลี่ยนว่าคนไทยคือเจ้าของประเทศ พอกันที พอหรือยังท่ีจะต้องให้ชาวบ้านร้องห่มร้องไห้
ออกจากแผ่นดิน ออกจากบ้านของตัวเอง พอหรือยังท่ีจะให้ลูกหลานไทยท่ีอยู่บนแผ่นดินไทย
ต้องเจอคดีข้อหาแผ้วถางก่นสร้างและอาศัยป่า ท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้ขุดต้นไม้สักต้น อยู่บนบ้านของ
พ่อแม่ตัวเองสร้างมาเป็นเวลา ๔๐-๕๐ ปี ๑๐๐ ปี นี่คือเรื่องของเอกสารสิทธิจะต้องทันสมัย
กว่านี้  วันก่อนท่านสมบัติ ศรีสุรินทร์ เอาราษฎรอ าเภอบัวเชดมาร้องท่ีกรรมาธิการ 
การปกครอง ท่านไพจิตเป็นประธาน ผมเป็นอนุกรรมาธิการด้วย ท่านทราบไหม ผมถาม 
ท่านนายอ าเภอว่าท่ีดินอ าเภอบัวเชดตอนนี้อยู่ในเขตป่าหรือเปล่า อยู่ในเขตป่าครับ แต่ว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอใช้ แล้วเมื่อไรมันจะตรงความจริงเสียที ป่าอะไรอ าเภอท้ังอ าเภอ
เทศบาลเมืองบ้านดุงท่ีผมอยู่นี่เขตเลือกตั้งผม เป็น ส.ป.ก.  ส.ป.ก. แปลว่าท าการเกษตร 
ใช่ไหม แล้วเป็นเทศบาลเมืองได้อย่างไร เป็น ส.ป.ก. อยู่ แล้วท าไมไม่ท าเรื่องยกเลิก ผมถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกจะเร่งท า ถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ท าให้ ป่าต่าง ๆ 
เหล่านีค้วรจะได้รับการเคารพประชาชน เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีหรือรัฐบาลให้รีบไปท า ไม่ต้อง
มาตอบผม ให้ไปท าตามท่ีผมเสนอ วิธีการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้  
   เรื่องต่อไป ท่านประธานครับ ผมอยากจะฝาก ท่านพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
อยู่ข้างหลังผมฝากมา นี่ก็จะพูดเหมือนกัน มีคิว (Queue) พูดแต่ไม่ได้พูด ก็ฝากผมมา  
ผมก็รับฝากท่านประธานครับ ชาวประมงเดือดร้อนเพราะว่า คสช . ยึดอ านาจแล้วก็ 
ตาลีตาลานไปกลัวสหพันธ์ยุโรปอะไรไม่รู้ เขาขู่มา ก็เลยออกกฎหมายพระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีออกมาก็ไม่ได้ดูบ้านตัวเอง ไม่ได้ดูชาวประมงเขามีสภาวะอย่างไร 
ตาลีตาเหลือกออกเพราะว่ากลัว พูดอย่างนี้เลยละ กลัวจริง ออกมาแล้วข่มเหงชาวประมง 
เรือประมง ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ล า ออกวิ่งไม่ได้ ผิดกฎหมาย ท าอะไรต่าง ๆ มากมาย  
จนวันนี้อยู่มา ๘ ปีก็ไม่ได้แก้ไขปัญหา บอกชาวประมงท่ีมีเรือให้เอามาขายให้รัฐบาล  
ใครอยากจะเลิกอาชีพประมงรัฐบาลรับซื้อ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อ บอกว่าจะเยียวยาให้เขา 
ก็ไม่ได้เยียวยา จะท าอะไรก็ไม่ได้ท า ท าอย่างเดียวคือบังคับไม่ให้ออกทะเล อาชีพชาวประมง
ป่นปี้หมด ท าไมผมถึงรู้ผมอยู่อุดรธานีภาคอีสาน ก็รู้สิ เวลาเขาเดินขบวนเขาก็มีสื่อมวลชน
กระจายเต็มไปหมด นี่พรรคก็ส่งเอกสารมา บอกว่าให้ผมบอกพี่น้องชาวประมงได้มั่นใจได้ 



๖๗๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๔๓/๒ 
 
เวลานี้ท่านชลน่านกับคณะได้เสนอพระราชบัญญัติการประมงเข้ามาแล้ว แม้ว่าเราคิดว่า  
วันนี้วันเดียวจบไม่ทันเพราะว่าเราไม่เป็นรัฐบาล ถ้าเราเป็นรัฐบาลเราท า ๓ วาระได้ เสร็จได้ 
ส.ว. ประชุมวันเดียวก็ยังได้เลย กฎหมายท่ีผ่านไปวันสองวัน แต่นี่เราไม่ได้เป็นรัฐบาล ถ้าเรา
เป็นรัฐบาลนี่จบ แต่เราจะมาเป็นรัฐบาลการเลือกตั้งครั้งต่อไป เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวประมง 
มั่นใจได้ พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเมื่อไรจะท าทันที ออกพระราชก าหนดฉบับใหม่ 
ล้างพระราชก าหนดอัปยศ พิษของรัฐบาล คสช. โดยให้ตัวแทนพี่น้องชาวประมงมาร่วม 
ในการเสนอ จะคืนอาชีพ คืนความเป็นธรรม คืนเรือให้พี่น้องชาวประมง จะท าทุกอย่าง 
ท่ีไม่ได้ ท่ีประมงจังหวัดไม่ได้ท าวันนี้ ----------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๔๔/๑ 
 
ท่านประธานครับ ประมงจังหวัดบางทีลุแก่อ านาจ เอาประมงไปฟ้องแล้ว ชนะคดีแล้ว  
ไม่ออกใบอนุญาตให้เขา เรื่องเหล่านี้ชาวประมงถูกกลั่นแกล้งมากมาย มีเยอะแยะไปหมด  
สู้คดีชนะก็ไม่ได้ออกให้เขา เสร็จแล้วประกาศการวางหลักประกันให้เรือสามารถออกไปท า
ประมงได้ ตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสาม ก็ไม่มี มา ๘ ปี ๙ ปี ๑๐ ปี ยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์ให้เขา 
เพราะฉะนั้นท าลายอาชีพชาวประมง ไม่มีมาตรการท่ีจะสร้างชาวประมงรุ่นใหม่ไม่มีหลัก 
ท่ีใครต้องการเลิกอาชีพประมงจะท าอย่างไร ปัญหาเหล่านี้การชดเชย เยียวยาให้พี่น้อง
ชาวประมงก็ไม่มี ปัญหาเหล่านี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลท าทันที ออกพระราชก าหนดด้วย 
แก้ไขพระราชก าหนดด้วย เรื่องจริง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวประมงมั่นใจได้ 
ส.ส. ของท่านเอาใจใส่ฝากผมมาพูด 
  ท่านประธานครับ ผมเหลือเวลาอีก ๔ นาที ผมจะพูดปัญหาท่ีหลายท่าน 
พูดมาแล้ว เรื่องท่ีผมอยากจะฝากก็คือการเมืองท่ีครูมานิตย์พูดแล้ว เวลานี้มีรัฐบาลอยู่ไหม 
พลเอก ประยุทธ์อยู่หรือเปล่า เป็นนายกรัฐมนตรีไหม เป็นรัฐบาลไหม ถ้าเป็นอยู่ 
เสนอกฎหมายต้องรับผิดชอบใช่ไหม ท่านประธานก็ประสานกับรัฐมนตรี กับรองนายกรัฐมนตรี
ท่ีรับผิดชอบสภาแล้ว แล้วออกกฎหมายเข้ามาองค์ประชุมไม่ครบ เท่ียวมาเรียกร้องให้ผม 
ไปลงเป็นองค์ประชุมด้วย บางทีผมก็ลงให้แต่ผมลงมติให้ไม่ได้ พรุ่งนี้ได้ข่าวว่าร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  จะเข้ามา ผมบอกไปแล้ว ถ้าอยากจะผ่านก็รัฐบาลหยิบกฎหมาย
ปฏิรูป แล้วยังมีข่าวว่าจะเสนอกฎหมายอุดมศึกษาเข้ามาอีก ๔ ฉบับ ถ้าไม่เกรงใจจะด่าว่าบ้า
อะไรขึ้ นมา เวลาจะหมดเวลา เสนอเข้ ามาอีกท า ไม เกิดอะไรขึ้ นของขึ้ นอะ ไร  
หรือจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาหรืออย่างไรประเทศนี้ เพราะฉะนั้นองค์ประชุมถ้ารัฐบาลจะออก
กฎหมายก็ต้องเอา ส.ส. รัฐบาลมา มีท่ีไหนจะมาให้ฝ่ายค้านผ่านกฎหมายรัฐบาล เวลา 
ฝ่ายค้านเสนอแล้วท าไมรัฐบาลไม่มาผ่านกฎหมายให้บ้าง พรุ่งนี้กฎหมายปฏิรูปการศึกษา  
ส.ว. ๑๙๐ คน ผมบอกแล้วบวกกับ ส.ส. รัฐบาล ๑๕๐ คน มันก็ผ่านเท่านั้นเอง ก็ต้องเอามา 
นี่คือสิ่งท่ีผมฝาก มันเป็นเรื่องการท างานของรัฐบาล ไม่ว่าวาระใกล้จะหมด แต่ถ้ายังเป็น
รัฐบาลอยู่ต้องรับผิดชอบ ถ้าไม่รับผิดชอบก็แสดงสปิริต (Spirit) แสดงอย่างไร กฎหมาย 
ไม่ผ่านก็ลาออกไปสิ ประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณ ไม่ใช่ของรัฐบาล ผมไม่ได้เรียกร้องให้ยุบสภา
เพราะมันใกล้ถึงวาระแล้ว ยุบ ไม่ยุบมันมีค่าเท่ากัน แต่ว่าอยากฝากถึง พลเอก ประยุทธ์  
อย่าท ามาตรฐานการเมืองไทยให้มันตกต่ ามากกว่ามาตรฐานการเมืองของโลกเขา โลกเขา 



๖๗๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๔๔/๒ 
 
รัฐบาลเสนอกฎหมายไม่สามารถผ่านกฎหมายได้ก็ต้องลาออก เขาไม่ต้องมีความผิดหรอก 
นายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์เขาบอกอยู่ ๘ ปีแล้ว เขาคิดว่าเขาไม่มีเวลาจะทุ่มเทกับงาน 
ให้ประชาชนอีก เขาลาออกเมื่อวานนี้ เขาลาออก เขาไม่ต้องไปให้มาด่า มาต าหนิ มาติเตียน 
แล้วไม่มีความละอาย ไม่มีมาตรฐาน อย่าท าให้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 
ประเทศไทยต่ ามาตรฐานจนเทียบอะไรไม่ได้ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน เชิญครับ 
 
               - ๓๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๔๕/๑ 
 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย 
ผมขออภิปรายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ เพื่อซักถามข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ  
ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ พี่น้องคนไทย 
ท้ังประเทศท่านจ าได้ไหมครับ บรรยากาศอันนี้ ๘ ปีท่ีแล้ว วันนี้ได้ดิบได้ดีกันทุกคน แต่ให้คนท่ี
อยู่ตรงกลางนี้มาสืบทอดอ านาจ มาท างานทางการเมืองต่อ ท่านประธานครับ วันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่งเพลง ผมก็ไม่อยากเอามาเปิด เราจะท าตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน 
วันนี้ ๘ ปีกว่าแล้วไม่มีสัจจะในหมู่โจร พายเรือโจรให้โจรนั่ง เสร็จแล้วก็กระโดดออกจาก 
เรือโจรท่ีตัวเองพาย เอาตัวรอด เห็นแก่ตัว ท้ิงเพื่อนฝูง เป็นทหารท่ีใช้ไม่ได้ ไร้สัจจะ ปฏิวัติ
รัฐประหารนายกท่ีมาจากการเลือกตั้ง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตัวเองเป็น ผบ .ทบ. ปฏิวัติ
รัฐประหารเป็นหัวหน้าท่ีถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐ วันนี้ 
หนีเอาตัวรอดอยู่คนเดียวท้ิงให้คนแก่ต้องดูแลพรรค นี่หรือครับลูกผู้ชาย มีคนฝากมาให้ครับ 
เอากระโปรงไปใส่ซะ แย่งกระโปรงผู้หญิงมา ไร้สัจจะ ไร้มารยาท จะไปต่อได้อย่างไรครับ  
อย่าพูดถึง ๒ ปีเลย จากนี้ไปประชาชนไม่ให้โอกาสท่านอีกแล้ว ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ท่านยึดอ านาจมาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ แล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญกันขึ้นมากีดกัน
นักการเมือง ห้ามยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับราชการ เขียนในรัฐธรรมนูญ 
มีโทษถึงประหารชีวิต ท่านประธานครับ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๙ เขียนล็อกคอรัฐบาลไว้ว่า
รัฐบาลจะต้องปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน เหมือนท่านจิรายุพูด ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 
ส าเร็จภายใน ๕ ปี วันนี้ครบ ๕ ปีแล้ว ครบ ๕ ปี ได้ปฏิรูปอะไรบ้าง ปฏิรูปต ารวจครับ  
มีพระราชบัญญัติต ารวจออกมาประกาศใช้ วันนี้เป็นอย่างไรครับ ต ารวจลงหน้า ๑ ทุกวัน 
ได้ผลไหมครับปฏิรูปต ารวจ ต ารวจแย่ลงหรือดีขึ้นครับ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษา 
ต้องปฏิรูปการศึกษา ท่านขจิตรก็บอกแล้วพรุ่งนี้จะเข้า ไม่มีทางผ่านครับ ผ่านไม่ได้  
ครูท้ังประเทศใส่ชุดด าออกมาประท้วง เขาไม่เอา ท าไมไม่เสนอสิ่งดี ๆ ให้กับครูท้ังประเทศ 
ท าเพื่อใคร ปฏิรูปการศึกษาเพื่อใคร พรุ่งนี้ไม่ผ่านครับ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๙ มันท าให้ 



๖๘๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๔๕/๒ 
 
ท่านผิดรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปไม่เสร็จ ปฏิรูปไม่ได้ แล้วเขียนมาล็อกตัวเอง จากนี้ไปจะมี
กระบวนการท่ีจะด าเนินการกับคณะรัฐบาลชุดนี้ท่ีไม่สามารถปฏิรูปประเทศภายใน ๕ ปีได้ 
มาตอบในสภาบอกว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้รัฐบาลเขาท ามา ได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ 
ชื่นชม ประสบความส าเร็จ หลงตัวเอง หลงอ านาจ เสพติดอ านาจจริง ๆ ไม่รู้ว่าตัวเอง 
อยู่ตรงไหน ตัวเองท าลายชาติไปแค่ไหนไม่ทราบ กู้เงินมากท่ีสุด หลายท่านก็พูดมาแล้ว  
มากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ท่ีมีประเทศไทยขึ้นมา คุณดีตรงไหน ประยุทธ์ดีตรงไหน มีรัฐมนตรี
มา ๒๐ กว่าคน คุณกู้เงินมากที่สุด  
 

 - ๓๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๓๔๖/๑ 
 
  นายภาคิน สมมิตรธนกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงผู้ท่ีก าลังอภิปรายอยู่ครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
มีผู้ประท้วงนะครับ 
  นายภาคิน สมมิตรธนกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม ภาคิน สมมิตรธนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ แบบบัญชีรายชื่อ  
ขออนุญาตประท้วงผู้ท่ีก าลังอภิปรายอยู่ เพื่อนผมครับ ผมก็นั่งฟังดูท่านสักพักหนึ่ง ท่านก็ 
พูดมาแนวทางท่ีถูกต้องว่าการเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถาม สอบถาม เสนอแนะให้รัฐบาล 
แต่ท่ีท่านเปิดประเด็นมาท่านโจมตี เสียดสี ให้ร้าย โดยเฉพาะท่านนายกนะครับ ผมก็คิดว่า
มันไม่ตรงประเด็นท่ีท่านได้เปิดอภิปรายท่ัวไปนะครับ 
  นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน (เชียงราย)  :  ประท้วงข้อไหนครับ ท่านประธาน 
  นายภาคิน สมมิตรธนกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมฟังมา ๒ วันนี้นะครับ 
มีแต่เสียดสี ให้ร้าย โจมตี ไม่เห็นมีเสนอแนะว่าจะให้ท าอะไร อย่างไรบ้าง มีแต่โจมตี 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เข้าใจแล้ว 
เชิญนั่งลงครับ ท่านพิเชษฐ์ให้อยู่ในประเด็นหน่อยนะครับ โดยเฉพาะข้อ ๖๙ อย่าไปเสียดสี 
ให้อยู่ในประเด็น เพราะตอนนี้เราก าลังอยู่ในญัตติที่เราซักถามปัญหาการบริหารที่อยู่ในญัตติ
ท้ังหมด การบริหารท่ีแถลงนโยบายไว้ แล้วก็มี ๕-๖ ประการ ให้อยู่ในประเด็นก็แล้วกันครับ 
อย่าไปเสียดสี เชิญต่อครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  เอาความจริงเลยครับท่านประธาน
ท่ีเคารพ เอาความจริงนะครับ เอาสไลด์ (Slide) ขึ้นมาเลยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายพิ เชษฐ์  เชื้ อ เมืองพาน ( เชี ยงราย )   :  มันหนีความจริ ง ไม่พ้น  
หนี้สาธารณะมากท่ีสุดตั้งแต่มีประเทศไทย ทุกอย่างมันมากท่ีสุดแล้วอย่างไร ไม่ให้เสียดสี  
นี่เรียกเสียดสีหรือครับ คนไทยมันจะตายอยู่แล้ว ๑๐.๕ ล้านล้านบาทแล้ว ณ วันนี้   
๑๐.๕ ล้านล้านบาท ไม่เคยได้ยิน มันมากขึ้นทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน เกินเพดาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ 
จีดีพี (GDP) ขยายเพดานเป็น ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในสิ้นปี ๒๕๖๖ นี้ เกิน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
แน่นอน นี่คือความจริงครับท่านประธาน อ้างว่าประเทศอื่นหนี้สาธารณะมากกว่านี้ท าไมลงต่ า 



๖๘๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๓๔๖/๒ 
 
ท าไมไม่ขึ้นสูงบ้าง ประยุทธ์ จันทร์โอชา รู้ตัวไหม ชาวบ้านบอกมึงอย่ากลับมาอีกเลย แผ่นดิน
กูจะได้สูงขึ้น นี่ชาวบ้านฝากมานะครับ หนี้ครัวเรือนแตะ ๑๕ ล้านล้านบาทแล้ว  
ณ วันนี้ ๑๕ ล้านล้านบาท ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ปกติแล้ว ๘๐ เปอร์เซ็นต์ นี่คือ
เพดานสูงสุดแล้ว ตอนนี้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนาท่ีมี 
หนี้ครัวเรือนสูงท่ีสุดในโลก ดีตรงไหนครับประยุทธ์ คณะรัฐบาลของท่านมันดีตรงไหน  
เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจด้วย เป็นแม่งทุกอย่าง ขอโทษนะครับ เป็นหัวหน้าทุกอย่าง  
ทุกกระทรวง ประธานนโยบายทุกเรื่อง บอกว่าจะปราบคอร์รัปชัน เมื่อก่อนนี้คอร์รัปชัน  
๑๐-๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่วันนี้ ๒๐-๔๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว เออรู้นี่ อยู่กระทรวงไหน รู้ไหมมันอยู่
กระทรวงไหน ท่านนายกรู้ไหม ท่ีท่านพูดว่า ๒๐-๔๐ เปอร์เซ็นต์มันอยู่กระทรวงไหน  
ตามไปดูเสีย ๑๘๐ ประเทศนะครับ ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๓๔๗/๑ 
 
ปี ๒๕๕๗ ปฏิวัติ ประเทศไทยมีการคอร์รัปชันอยู่ในอันดับท่ี ๘๕  ๘ ปีให้หลัง ปี ๒๕๖๖  
อยู่ในอันดับท่ี ๑๐๑ สิงคโปร์เป็น ๑ ใน ๕ แต่ประเทศไทยอันดับร่วงมา ๑๐๑  ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๔ อ าเภอ หลังจากปฏิวัติพี่น้องชาวใต้ดีใจ ทหารปฏิวัติคิดว่าบ้านเราจะสงบแล้ว  
บ้านเราจะไม่มีศึกจะไม่มีระเบิดแล้ว วันนี้  ๘ ปีครับ ใช้งบประมาณอยู่ประมาณ  
๔๕๐,๐๐๐ ล้านบาท งบปกติบวกงบบูรณาการ ถ้าเอาไปแจกเฉย ๆ กับพี่น้องชาวใต้  
๓ จังหวัด ๔ อ าเภอ ตกคนละ ๒๑๐,๐๐๐ บาทต่อหัว เอาไปแจกฟรี ๆ ไม่ดีกว่าหรือ นี่ยังจะต้อง
ใช้งบประมาณต่อไปอีก งบบูรณาการ มันจะจบสิ้นเมื่อไร สร้างสนามรบ รักษางบประมาณ 
แล้วก็เพื่อการเลื่อนต าแหน่งของทหาร จริงหรือไม่ เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีแย่ท่ีสุดแล้วอยากจะ
มาเล่นการเมือง ไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาแม้แต่ครั้งเดียว ภายใน ๔ ปี มาเป็นนักการเมือง 
ได้อย่างไร จะเป็นแคนดิเดต (Candidate) นายกรัฐมนตรีต่อไปได้อย่างไร พี่น้องคนไทย 
ท้ังประเทศให้โอกาสเขาไหมครับ ไม่สมควรให้นายประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สืบทอดอ านาจต่อไป 
แล้วมาดูถูกนโยบายพรรคการเมือง คุณมีสิทธิอะไรจะมาพูดในนี้ ดูถูกนโยบายของเขา คุณรู้ไหม 
คุณศึกษาไหม นโยบาย ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
เอาเงินมาจากไหน ปัญญาคุณไม่พออย่างไรครับ ปัญญาท่านไม่พอ ท่านเคยท ามาค้าขาย  
เคยท าเงินไหม กินแต่เงินเดือน  
  นายภาคิน สมมิตรธนกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
อีกทีครับ ขอประท้วงผู้ท่ีก าลังอภิปรายอยู่ครับ เพราะท่านผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ท่านเสียดสี
ตลอดเวลา ท่านไม่ให้ค าแนะน าตามท่ีได้เสนอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ขอให้ท่านช่วย
วินิจฉัยด้วยครับ ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ก าลังดู 
อยู่ครับ อย่าเสียดสีนะครับ ปัญญาไม่พอ ไม่มีความสามารถก็แล้วกันนะครับ เปลี่ยนครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ดีนะท่านประธานท่ีผมไม่บอกว่าโง่ 
ผมเพียงแค่ว่าปัญญาไม่พอ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ก็ดีแล้วครับ  
อย่าไปเสียดสีครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน เดี๋ยวดู
อีก ๖ เดือน ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะท าให้ดู ท่ีท่านสงสัยนั้นไปเลี้ยงหลานเสียก่อน 



๖๘๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๓๔๗/๒ 
 
ท่านประธานครับ สไลด์ (Slide) สุดท้ายครับ คนเหล่านี้กุมอ านาจ สร้างความร่ ารวยให้กับ
คนรวย สร้างความยากจนให้กับคนจนท้ังประเทศ ดูหน้าเอาไว้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยกเลิกโครงการพระราชด าริเกี่ยวกับการจัดการน้ าใต้ดิน ๗ โครงการ  
วราวุธ ศิลปอาชา อยู่ ท่ีไหน มาตอบสิว่าท าไมจะต้องยกเลิกโครงการพระราชด าริ   
แล้วงบประมาณเกี่ยวกับน้ าบาดาล ปี ๒๕๖๖  ๑,๗๐๐ ล้านบาท ราชการไปขุดบ่อบาดาล 
ท้ิงไว้แล้ว แต่ระบบยังไม่ได้ติดตั้ง พี่น้องรอการใช้น้ าอยู่ ยังไม่ลงตัวใช่ไหม ยังไม่ลงตัวใช่ไหม 
ยังเคลียร์ (Clear) ไม่จบใช่ไหมถึงไม่ไปท าน้ าให้ประชาชน ข่าวว่าท่ีกระทรวงนี้เงินหล่น 
อยู่แถวกระทรวงปีละพันล้านบาทจริงหรือเปล่ามาตอบสิ คนเหล่านี้สามัคคีกันมาก รักกันมาก 
ทางใครทางมัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ชาวประมงเดือดร้อน
บ้านคุณท้ังสองคนนั่นแหละ สุพัฒนพงษ์อยู่กระทรวงพลังงาน ------------------------------------ 
 
               - ๓๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๔๘/๑ 
 
คนนี้กระเป๋าประยุทธ์ คนนี้ท าทุกอย่างให้ประยุทธ์ ประยุทธ์ไม่โกงสักบาท ไม่โกงครับ 
ประยุทธ์ไม่โกง แต่มีกระเป๋าอยู่ข้าง ๆ ดูแลพลังงานอย่างเดียว ปล่อยให้พรรคพวก  
ท ามาหากินทางใครทางมัน มือใครยาวสาวได้สาวเอา วันนี้พวกคุณเอาเงินมาจากไหน 
เอาเงินมาซื้อพญานาค เอาเงินมาซื้องูเห่า เอาเงินมาซื้องูเขียวยกลัง เอาเงินมาจากไหน 
ประเทศจะล่มจมหายนะไม่สนใจ รู้ไหมประยุทธ์ บอกว่าไม่มีรัฐมนตรีติดคุก หลังจากนี้จะมี 
รัฐมนตรีติดคุก ตอนนี้ยังไม่มีคุณยังมีอ านาจ ยุบสภาอีกไม่กี่วันคุณจะรู้ว่านรกมีจริง วันนี้  
ค าตอบสุดท้ายของประยุทธ์ ๘ ปี ค าตอบสุดท้ายอยู่ท่ีนี่ อันนี้ข้าวมาจากท่าวุ้ง ไม่หว่านครับ 
จังหวัดลพบุรีให้มาร้องเรียน กิโลกรัมละ ๗ บาท ๑๐ กิโลกรัมซื้อปลาทูได้ ๒ ตัว ซื้อบะหมี่ 
แยกน้ าได้อีก ๑ ถุง ซื้อมาม่าได้ ๔ ซอง แล้วมันไม่จนได้อย่างไรเจ้าของประเทศ คนส่วนใหญ่ 
ของประเทศ แบกไม่ไหว ๑๐ กิโลกรัมซื้อได้เท่านี้ แล้วมันจะรวยได้อย่างไร ไม่ต้องมาพูด 
ผลงานท้ังหมด ไม่ต้องพูด นี่คือผลงานของคุณ แล้วประเทศอยู่ได้อย่างไร คนจนอยู่ได้อย่างไร 
ประยุทธ์  หลับอยู่หรือ เปล่า  ถ้ าไม่หลับก็มาตอบ พี่น้องคนไทยท่ีเคารพรักครับ  
อีก ๒ ปีก็อยู่ไม่ได้ อย่าให้คนเหล่านี้กลับมาเป็นรัฐบาลอีก โอกาสเดียวอีก ๓ เดือนข้างหน้า 
เข้าคูหาอย่ากาคนพวกนี้ เราต้องพากันเอาประเทศให้รอด เราต้องรอดจากเงื้อมมือของ 
เผด็จการเราต้องช่วยกันท้ังประเทศคนไทยจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ ช่วยกันครับ  
พ่ีน้องครับหวังว่าเราคงจะมีท้องฟ้าใหม่ มีชีวิตใหม่อีกไมก่ี่เดือนนี ้ขอบคุณครับท่านประธาน 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านจิรัฏฐ์ เชิญครับ 
   (นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
ขออนุญาตครับ ผมประท้วงท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ ผม ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล คนเท่ากันครับ ขอประท้วง 
ท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่าพี่น้องชาวใต้ดีใจท่ีทหารยึดอ านาจ ผมคนใต้คนหนึ่งและพี่น้อง 
พรรคก้าวไกลไม่เอาครับ และรังเกียจด้วย ขอให้ถอนด้วย ขอบคุณครับ 
   นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ คือถ้า 
ท่านคิดอีกแบบหนึ่ง ท่านไม่ชอบการปฏิวัติ ผมก็ยินดีถอนให้ท่าน เพราะว่าการปฏิวัติ  
 



๖๘๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๔๘/๒ 
 
ก็ใช้งบประมาณไปมหาศาลแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ก็ เป็นความหวังของชาวบ้าน ไม่เป็นไร 
ถอนได้ ขอบคุณครับท่านประธาน 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านจิรัฏฐ์ต่อครับ 
   นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิงเทรา)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ 
เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม จิรัฏฐ์  ทองสุว รรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล ท่านประธานครับ ช่วงวันวาเลนไทน์ (Valentine)  
ปี ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ประกาศว่าจะสังคายนาธุรกิจในกองทัพท่ีเป็นต้นเหตุของ
โศกนาฏกรรมกราดยิงท่ีโคราช เช่นเดียวกันกับบิ๊กแดง อดีต ผบ.ทบ. ท่ีก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งโต๊ะ
แถลงเสียงแข็งเลยว่าจะปฏิรูปธุรกิจในกองทัพให้จบในรุ่นท่านให้ได้ จนมีการลงนามใน  
เอ็มโอยู (MOU) ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์เพื่อท่ีจะปรับปรุงส่งคืนท่ีดินราชพัสดุ
จ านวนมากท่ีกองทัพถือครองอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มาดูกันว่าผลลัพธ์ของ  
การท าเอ็มโอยู (MOU) ตอนนี้เป็นอย่างไร ความคืบหน้าถึงไหนแล้ว มาท าความเข้าใจ
เบ้ืองต้นหน่อยครับ ขอสไลด์ (Slide) ครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิงเทรา)  :  ท่านประธานครับ เรามีท่ีดิน 
ราชพัสดุท้ังหมด ๑๒.๕ ล้านไร่ ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเป็นของกองทัพ แล้วก็ ๕ ล้านไร่ จ านวน 
มากเลยท่ีกองทัพบกเอาไปใช้อยู่คนเดียว ท่ี เหลืออีก ๖ .๒๕ ล้านไร่  ก็แบ่งไปอีก  
๑๙ กระทรวง เอาไปใช้กัน ใน ๖.๒๕ ล้านไร่ของกองทัพบก หน่วยงานเดียวท่ีเหมาไป  
๕ ล้านไร่ เอาไปใช้ในการท าเป็นท่ีตั้งสถานท่ีราชการ แล้วก็รวมถึงต้องใช้เป็นสนาม 
ฝึกรบด้วย กองทัพเคยชี้แจงว่ามีท่ีดินประมาณ ๑ ล้านไร่ ท่ีถือครองอยู่ ถูกประชาชนบุกรุก
เข้ามาสร้างบ้าน เข้ามาท าเกษตร ซึ่งกองทัพก็จัดการเรียบร้อยแล้วโดยการเก็บค่าเช่ารายปี 
ซึ่งเงินเก็บเข้ากระเป๋ากองทัพ ไม่ได้เข้ากรมธนารักษ์เพื่อเป็นภาษีเป็นรายได้แผ่นดินนะครับ 
 

 - ๓๔๙/๑ 
 

 



๖๘๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๔๙/๑ 
 
โดยท่ีอ้างว่าเป็นสวัสดิการเพื่อกองทัพ ส่วนท่ีราชพัสดุท่ีเหลืออีกจ านวนมากกองทัพก็เอา  
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในเชิงธุรกิจเพื่อให้เป็นสวัสดิการในกรม กอง ถามว่าเอาไป 
ท าประโยชน์เชิงพาณิชย์ เอาไปท าประโยชน์เชิงธุรกิจมันเป็นอย่างไร ผมรวบรวมมาให้ฟัง
ครับท่านประธาน แล้วก็จะได้ถือโอกาสนี้ตอกหน้าไอ้พวก ๓ กลีบ ท่ีมันชอบตั้งค าถามว่า
ทหารมีไว้ท าไมด้วยเลย ท่านประธานครับ ทหารมีไว้ท าไมครับ ถามนักถามหนา ทหารมีไว้
ท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปั๊มน้ ามันอย่างน้อย ๆ ๑๕๐ แห่งท่ัวประเทศ ท่ีบริหารจัดการโดย
กองทัพ เงินเข้ากระเป๋ากองทัพคนเดียวไม่ได้ส่งรายได้เข้าแผ่นดิน ผลประกอบการจาก
ปั๊มน้ ามันเอกชนรายอื่น ๆ มากกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ รายได้ก็มาจากการให้เอกชนเข้ามาเช่า
พื้นท่ีและมีมากถึง ๑๕๐ ปั๊ม เช่นเดียวกันกับท่ีวังนันทอุทยานท่ีกองทัพเรือท่ีมีร้านค้าในนั้น
อย่างน้อย ๑๓๐ ร้าน ยังไม่พูดถึงตลาดสวัสดิการทหารอีกหลายสิบแห่ง ท่ีมีท้ังเป็นอาคาร
แล้วก็มีแบบเคลื่อนท่ี ท่านประธานลองดูอันนี้ครับ นี่คือร้านค้าสวัสดิการทหารบกท่ีมีไว้ให้
ช่วยเหลือทหารบกท่ีไม่มีโอกาสจะเข้าถึงการขี่บิ๊กไบค์สักคันมาขี่เล่น เขาก็จัดโปรโมชั่น 
ฟรีดาวน์ ดอกเบี้ย ๓ เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องมีเช็กเครดิตบูโรอะไรท้ังสิ้น ให้นายเซ็นมา จบ หรือถ้า
ทหารคนไหนท่ีขาดโอกาสในการแต่งรถซิ่งก็มีล้อแม็กขอบ ๒๐ นิ้ว ขายผ่อนพร้อมยาง 
มีบริการเปลี่ยนฟรีค่าแรง ดอกเบี้ยต่ า ๓ เปอร์เซ็นต์ ยังพอจะมีเรื่องของเทคโนโลยี ไอโฟน 
(iPhone) ไอแพด (iPad) เคร่ืองเสียงมีหมด ใครด้อยโอกาสก็ผมเรียนเชิญนะครับ  
  อีกสวัสดิการหนึ่ง ต้นเหตุของการกราดยิงท่ีโคราชคือกองทัพเอาท่ีราชพัสดุ
ไปสร้างบ้านขายลูกน้อง ผมก็สงสัยเหมือนกันท่านประธาน ถ้ากรมป่าไม้จะเอาท่ี 
ป่าเสื่อมโทรมซ้ าซากของตัวเองไปสร้างบ้านให้พนักงานป่าไม้อยู่บ้างจะมีปัญหาไหม ถามว่า
ทหารมีไว้ท าไม ทหารมีไว้ท าธุรกิจโรงแรมอย่างไรครับ วันนี้ไปลองได้นะครับ ตรงข้ามนี่เอง 
ห้องวีไอพี (VIP) ๖ สไตล์ (Style) ติดรัฐสภาด้วย ยังมีอีกหลายท่ีครับ ๒ ดาว ๓ ดาว ๔ ดาว 
๕ ดาว ยันพูลวิลล่า (Pool Villa) คืนละ ๑,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ยัน ๑๐,๐๐๐ บาทก็มี 
และมีมากกว่า ๕๐ แห่งท่ัวประเทศ อย่างท่ีเรารู้จักกันดี ภูตาหลวง ฟ้าชมคลื่นรีสอร์ต 
อ่าวมะนาว สวนสนประดิพัทธ์ สถานท่ีรับรองบางปู ท่ีใหม่ ๆ หน่อยก็อย่างท่ีนี่ครับ สิรินพลา 
รีสอร์ต แอนด์ เรสเตอรองต์ ท่ีระยอง อันนี้ ๔ ดาวเลย คืนละ ๑๑,๐๐๐ บาท สิรินพลา 
มีเรือยอร์ชให้เช่าด้วยนะครับ อยากให้ไปลองจริง ๆ ล่าสุดนี่นะครับ มีท่ีใหม่ อันนี้ยังทาสี  
ไม่เสร็จเลย สียังไม่แห้งดีด้วยซ้ า ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ อยู่ชลบุรี อันนี้กองทัพเรือ  



๖๘๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๔๙/๒ 
 
ก็ใช้งบประมาณท่ีเหลือจากการไม่ได้จ่ายค่าเครื่องยนต์เรือด าน้ าเอาไปท าปรับปรุงให้มัน
อลังการมากขึ้น หรือถ้าใครไม่ชอบขับรถไกล ผมก็แนะน าในกรุงเทพฯ ก็มี แต่อันนี้จะ  
วีวีไอพี (VVIP) หน่อย อาคารรับรองเกษะโกมล คืออย่างน้อยท่านต้องมีเพื่อนเป็นนายพล
ท่านถึงจะเข้าไปใช้ได้ ซึ่งท่านพลเอก ประยุทธ์ สั่งทุบของเก่าแล้วก็สร้างใหม่ด้วยเงินภาษี
ประชาชน แต่ประชาชนอาจจะต้องมีเพื่อนเป็นนายพลด้วยถึงจะได้ใช้ มีธุรกิจท่ีพัก 
แล้วก็ต้องมีธุรกิจท่องเท่ียวจะได้ครบวงจรครับ มีท าเลดีขนาดนี้ ท้ั งหาด ท้ังเกาะ รวม ๆ  
๒๐-๓๐ ท่ี พิพิธภัณฑ์ ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศน์อีก ๑๕ ท่ี มีบริการท้ังเรือ เรือด าน้ า  
ดูปะการัง ไปจนถึงถ่ายพรีเวดดิง (Pre-Wedding) ใช่ครับท่านประธาน กองทัพเขาท าธุรกิจ
เวดดิง (Wedding) ด้วย ท่านไหนอยากแต่งงาน ถ้าไม่อยากไปไกลอยู่ในเมือง ผมก็แนะน า
ท่ีนี่ครับ สโมสรกองทัพบก อันนี้สุดหรูอลังการและโปรโมชัน (Promotion) มีท้ังปี อยากแต่ง
ริมน้ า อยากจะไปสวมแหวน อยากจะไปตัดเค้กกันบนเรือ ก็ไปท่ีนี่เลยครับ หอประชุม
กองทัพเรือ เขามีบริการเอาเรือหลวงมาให้บ่าวสาวเช่าใช้ด้วย ยังมีอีกหลายท่ีครับ  
มีหอประชุมกานตรัตน์ ยังมีท่ีวังนันทอุทยานก็ไปหาดูครับ ข้อมูลเขามีเยอะ หรือว่าถ้ายัง  
ไม่มีคู่ ผมก็แนะน าท่ีนี่เหมือนกันครับ สโมสรกองทัพบก เขามีท้ังร้านอาหาร ร้านกาแฟ  
มีชาไข่มุก มีฟิตเนส (Fitness) สารพัดครับ ถ้าตกเย็นท่านยังรู้สึกว่ายังไม่อยากกลับบ้าน 
เหงื่อแห้งแล้วก็ลองไปเดินเล่นเทศกาลลานเบียร์ของกองทัพบกดู  เขาก็จัดทุกปี   
จัดแทบจะทั้งปี หรือถ้าจะกินจริงจังเลย จะเอาจริงจังเลยเขาก็มีร้านเหล้า เป็นบาร์ (Bar) ลับ 
ท่ีเขาโฆษณาว่าราคาอาหารหลักร้อยแต่วิว (View) หลักล้าน ------------------------------------- 
 
                - ๓๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๕๐/๑ 
 
ซึ่งจริง ๆ แล้วผมคิดว่าวิว (View) น่าจะหลักหลายพันล้านมากกว่าตรงนั้น แถมเน้นด้วยว่า 
สายคราฟต์ (Craft) ห้ามพลาด เพราะว่ามีเบียร์คราฟต์ (Beer Craft) ตั้ง ๓๐ กว่าชนิด  
ไม่ไว้หน้า ส.ส. เท่าพิภพผมเลย แล้วก็ยังไม่เกรงใจสปอนเซอร์ (Sponsor) โต๊ะจีนตัวเองด้วย 
โอเค (OK) ไม่เป็นไรใครไม่ชอบฟังเพลง ไม่ชอบวิว (View) ไม่เป็นไรครับ ถ้าอยากร้องเองก็มี
เขามีคาราโอเกะวีไอพี (Karaoke VIP) เพลงดีดนตรีเพราะ อาหารอร่อย ท่ีจอดรถสะดวก  
ก็ลองไปดูครับท่านประธานน่าสนใจ ท่านประธานครับ ผมลืมบอกไปถ้าท่านจะไปท่ีสโมสรนี้ 
ท่านกินได้เต็มท่ีไม่ต้องกังวลว่ากลับบ้านไม่ได้ หาแท็กซี่ไม่ได้ทางกองทัพเขาก็มีบริการ  
ขสทอ. ส่งถึงบ้าน ก็มีหลายคันอยู่นะครับ อันนี้โดนลบป้ายทะเบียนไปเป็นป้ายทะเบียนทหาร 
อาณาจักรเสนาพาณิชย์ไม่ได้มีแค่นี้หรอก ผมยังมีเรื่องอีกเยอะเลยแต่เวลามันไม่พอ เท่ียงคืน
ผมว่าก็พูดไม่จบ ถ้า ๓ กีบยังไม่เข้าใจ ผมก็คิดว่าท าอะไรอีกก็เอาไปให้เต็มท่ีเลยครับ ทหาร
ยังท าห้องเย็นด้วย ให้เช่าห้องเย็น ตอนนี้ลดราคาอยู่สนใจไปได้ ท าห้องเย็น ท าโรงพิมพ์  
ท าการไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า ผลิตน้ าประปา ท าเหมืองหิน คือเขาจ าเป็นจะต้องมาระเบิดหิน 
ซึ่งเป็นสมบัติของชาติมาขายเราในราคาปกติ แล้วก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เขายังต้อง  
มีการรับถ่ายน้ ามันเครื่อง ล้างอัดฉีดรถยนต์ ยังจะต้องท าสวนปาล์ม จะต้องมีการแลกเวร 
ซื้อเวรกันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เพื่อท่ีจะไปตัดต้นปาล์ม เขาท าครบวงจรเพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่ม ถ้าท่านไหนท่ีชอบเสี่ยงโชคหน่อยก็ไม่ต้องไปไกลถึงปอยเปตนะครับ เพราะว่า
กองทัพเขาเปิดบ่อนครับ สนามมวย สนามม้า เขาเปิดบ่อนเขาเอง แต่ถ้าท่านไม่ชอบมวย  
ไม่ชอบม้า ชอบฟุตบอล กองทัพเขาก็จัดให้ เขาก็มีสโมสรของเขา ท้ังแอร์ฟอร์ส (Air Force)  
ท้ังราชนาวี ท้ังอาร์มี (Army) ไว้ให้ท่านเลือกกาได้เต็มท่ีเอาท่ีท่านชอบ ถ้ารุ่นใหญ่หน่อย 
แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเขาก็มีสนามกอล์ฟใกล้บ้าน ไม่ว่าท่านจะอยู่ท่ีไหนจะมีสนามกอล์ฟ
กองทัพอยู่ใกล้ท่านเสมอ กองทัพไทยมีสนามกอล์ฟ ๗๔ สนามเป็นอย่างน้อยเท่าท่ีผมหาได้  
นี่เขาใส่ใจลูกค้าท่ีเป็นระดับนายพลขนาดนี้นะครับ ถ้าเราลองเอาสนาม ๗๔ สนาม  
คูณ ๑๘ หลุมดู ได้ ๑,๓๓๒ หลุม พอดีกับจ านวนนายพลในประเทศนี้เลยใกล้ ๆ กันเลย  
แบ่งไปเลยคนละหลุมไม่ต้องแย่งกัน เอาให้เต็มท่ีแล้วก็ให้เมากันถ้วนหน้าเลย ประเทศไทย 
มีสนามกอล์ฟมากท่ีสุดอันดับ ๒๐ ของโลก เรื่องดี ๆ แบบนี้จ ากันบ้าง ไม่ใช่จ าแต่เรื่องไม่ดี 
ทุกกิจการท่ีผมพูดไปมีรายได้ท้ังนั้นเลยครับ ท้ังหมดเก็บเข้ากระเป๋าตัวเอง ไม่เคยส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน ไม่เคยชี้แจงด้วยว่าเท่าไร แต่น่าเสียดายเหลือเกินท่ีผมพูดไปท้ังหมดมันจะไม่เกิดขึ้นแล้ว 



๖๙๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๕๐/๒ 
 
เพราะว่าท่าน พลเอก ประยุทธ์ ท่านพูดไว้เมื่อ ๓ ปีท่ีแล้วว่าธุรกิจท้ังหลายจะต้องถูก
สังคายนา ซึ่งท่านพูดในช่วงเวลาท่ีประชาชนยังโศกเศร้ากับเหตุการณ์กราดยิงอยู่  ผมก็คิดว่า
ท่านคงไม่พูดพล่อย ๆ แน่ ๆ อีกอย่างหนึ่งถ้าท่านแค่พูดส่ง ๆ คือน้องท่านอดีต ผบ .ทบ.  
ท่ีอุตส่าห์น้ าหูน้ าตาไหลแถลงกับสื่อ นี่ด๊อก (Dog) เลยนะครับ เอาละท่านประธานครับ  
ได้เวลาดูเฉลยแล้วว่า ๓ ปีผ่านไปเป็นอย่างไรบ้างผลงานของพลเอก ประยุทธ์ ท่ีเข้าไปจัดการ
ท่ีราชพัสดุของกองทัพ หลังจากสังคายนา ๓ ปีผ่านไป กองทัพอากาศ เอาเป็นรายกองไปครับ 
แจ้งมาเยอะเลย แจ้งมา ๑๐๗ แปลง แต่ท าสัญญาไปแล้ว ๗๔ แปลง ซึ่งอันนี้น่าชื่นชม อันนี้
ผมขอชื่นชม แต่สนามใหญ่ ๆ ท่ีมีชื่อเสียงของท่านไม่มีรายการแจ้งเข้ามาเลย อย่างสนามนี้
สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ชื่อนี้ไม่มีอยู่ในลิสต์ (List) ได้อย่างไร ชื่อนี้อยู่ในข่าวไม่นานนี้เอง  
ท่ีลูกชายเขาเอาขึ้นเรือรบหลวงบางปะกงไปโปรยในทะเลแล้วก็มีเอฟ ๑๖ (F16) มาบินโฉบ 
ท่านประธานขออีกนิดเดียวครับ สนามกานตรัตน์ครับ สนามงู ทราบกันไหมว่ามีสนามกอล์ฟ
อยู่กลางรันเวย์ (Runway) สนามบินดอนเมือง ไม่รู้เข้าไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร เอาระเบิด 
ใส่ถุงกอล์ฟเข้าไปใครจะรู้เรื่อง วัดดอนเมืองเขายกท่ีธรณีสงฆ์ให้เพื่อเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน เป็นประโยชน์กับสนามบิน อันนี้ก็หวงจังเลย กองทัพบกท่ีดินราชพัสดุท่ีเป็น  
เชิงธุรกิจมีหลายร้อยแปลงเลย รวม ๆ แล้วน่าจะประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ท่ีเป็นเชิงธุรกิจ  
๓ ปี ท าสัญญากับกรมธนารักษ์ไปได้ ๗๑๔ ไร่ กองทัพเรือน่าสนใจครับ กองทัพเรือมีการ
วิเคราะห์สวอต (SWOT) ด้วย เขาไปนั่งประชุมกันยกใหญ่เลยนะครับ -------------------------- 
 

- ๓๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๕๑/๑ 
 
เขาบอกว่าจุดแข็งก็คือว่าการมีต้นทุนเป็นท่ีราชพัสดุท าให้กองทัพเรือมีความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้านราคาและท าเลท่ีตั้ง ใช่ จุดอ่อนครับ ก าลังพลกองทัพเรือขาดทักษะในเชิงธุรกิจ 
เออใช่ แล้วท าท าไม วิเคราะห์ดีขนาดนี้ แต่ ๓ ปีผ่านไปกองทัพเรือยังไม่ได้ท าอะไรเลย  
ยังไม่ได้ โอน ยังไม่ได้ท าสัญญาอะไรกับกรมธนารักษ์ เลย เงียบกริบ ท่านประธาน 
ลองจินตนาการดูนะครับ ท่ี ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ของกองทัพบก ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ถ้าเราเอาไปสร้าง 
บ้านมั่นคง บ้านเอื้ออาทร ท่ี ๓๐ ตารางวา ให้ประชาชน เราสร้างได้ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ หลัง 
ประชาชน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัวจะมีบ้านอยู่ แล้วนี่อะไร ๓ ปีมานี้ ท่านทราบไหมครับ  
ท้ัง ๓ เหล่าทัพ ยังไม่ยื่นบัญชีสวัสดิการย้อนหลังเลย กรมธนารักษ์ขอบัญชีสวัสดิการระหว่าง 
๕ ปี ไม่ยื่นเลย ไม่แจกแจงเลยว่าได้เงินไปเท่าไรบ้าง ท่านประธานครับ ตอนแถลงข่าว 
อดีตท่าน ผบ.ทบ. ท่านบอกอย่าโกรธกองทัพ กองทัพศักดิ์สิทธิ์ อย่างนี้ไม่เรียกศักดิ์สิทธิ์  
อย่างนี้เรียกปรสิต แล้วไม่ต้องดิ้น ค าว่า ปรสิต นี่โคตรสุภาพเลยส าหรับเรื่องนี้ นิดเดียวครับ 
มาดูระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการข้าราชการ ปี ๒๕๔๗ ตัวอย่างของข้อห้าม 
ท่ีจะไม่เข้าหลักการของสวัสดิการ ห้ามซื้อขายลงทุนในหุ้นหรือว่าสถาบันทางการเงิน  
ท่านลองไปเช็ก (Check) ททบ. ๕ ลองไปเช็ก (Check) อาคารทหารนะครับ ห้ามท าอะไร 
ห้ามท าโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามท าธุรกิจเกษตรกรรม มีท้ังสวนปาล์ม มีท้ังเหมืองหิน  
ห้ามท าไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ (Karaoke) อันนี้ท่านไปลองใช้บริการได้ ห้ามท าบ่อน 
การพนัน สนามมวย สนามม้า กิจการให้เช่าอาคารสถานท่ี โอ้โหให้เช่าทีไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร 
ห้างสรรพสินค้า ดีพาร์ตเม้นต์  (Department) ล้อแม็ก (Mag) ขอบ ๒๐ ยังมี  ธุรกิจ 
บ้านจัดสรรก็อย่างท่ีเป็นเหตุกราดยิงท่ีโคราช มีอันไหนเข้าหลักเกณฑ์บ้างไหมครับ  
กรมธนารักษ์ท่านปล่อยมาได้อย่างไร ผมถามกรมธนารักษ์จริง ๆ ท่านทราบไหมว่าคนไทย  
๙๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีท่ีดินของตัวเอง ในขณะท่ีกองทัพบกมี ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ท่านไม่รู้สึก 
ถึงความอยุติธรรมตรงนี้เลยหรือครับ  
  สุดท้ายแล้วครับท่านประธาน ผมอยากจะพูดถึงท่าน พลเอก ประยุทธ์ ท่ีเป็น
คนให้สัจจะว่าจะปฏิรูปกองทัพ ท่านประธาน ๗๔ สนามกอล์ฟ บ้าไปแล้วประเทศนี้  
ท าไมครับ อย่ามาอ้างว่าสวัสดิการเพื่อส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพร่าง ๆ ท าไมครับ  
เป็นนายพลแล้วเตะตะกร้อไม่เป็นแล้วหรือ หรือถ้าแก่แล้วข้อเข่าเสื่อมผมแนะน าเปตองไหม 
ประหยัดเนื้อท่ีไม่ตั้งเยอะ ไม่ใช่เรื่องเลย พอถือครองท่ีดินมากก็มีข้อพิพาทกับประชาชนมาก 



๖๙๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๕๑/๒ 
 
มีข้อพิพาทกับประชาชนมากก็ไปจัดการไปบุกไปไล่ ท่ี เขาไปอะไรเขา แล้วมีรายได้ 
นอกงบประมาณน่าจะเป็นหลักหมื่นล้านบาท ปลายปีท่ีแล้วอนุมัติงบกลางไปจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการทหารกองทัพบก กองทัพเรือ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ได้อย่างไร พลเอก ประยุทธ์  
ไม่มีความจริงใจครับ ท้ัง ๆ ท่ีเขาพูดถึงปัญหากันท่ัวบ้านท่ัวเมือง กระท่ังท็อปนิวส์ (TOP 
News) ยังพูดเรื่องนี้  แต่ พลเอก ประยุทธ์ท าเหมือนบ้านไม่มีทีวี (TV) ตีมึนไม่รู้ไม่ชี้   
ผมอยากรู้จริง ๆ ไม่เข้าใจ ตอนไปลงพื้นท่ีแล้วไปพูดชูคอว่าตัวเองซื่อสัตย์สุจริต กล้าพูด 
ได้อย่างไร ขอบคุณครับท่านประธาน 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  : ท่านสุดท้าย 
ท่านสุทิน เชิญครับ 
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม สุทิน  
คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม จากพรรคเพื่อไทย ผมอภิปราย 
เป็นคนสุดท้ายจะเรียกว่าสรุปหรือไม่เรียกว่าสรุปก็สุดแท้แต่ แต่ว่าก็จะท าหน้าท่ีพยายาม
น าเสนอเนื้อหาสาระท่ีมันเป็นรวบยอดเพื่อพี่น้องประชาชนท่ีไม่ได้ติดตามรับฟังก็จะได้เข้าใจ 
ท่านประธานครับ เราท าหน้าท่ีวันนี้ต้องกราบเรียนว่าเป็นความสมบูรณ์เป็นครั้งสุดท้าย 
สัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วส าหรับการท าหน้าท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้ 
เพราะฉะนั้นเราเองเป็นฝ่ายค้านก็ท าหน้าท่ีถ่วงดุลและตรวจสอบรัฐบาลมาทุกปี หลายท่าน
อาจจะบอกว่าเราตรวจสอบบ่อยไป แต่กราบเรียนว่านั่นคือการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  
แต่วันนี้สุดท้ายในรอบ ๔ ปี ถ้าเป็นครูก็เรียกว่าก าลังจะสอบไฟนัล (Final) จะให้คะแนน 
ตอนไฟนัล (Final) พวกเราเป็นคนประเมิน เจ้านายของเราคือประชาชนจะเป็นคนให้คะแนน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

- ๓๕๒/๑ 
 
 
 
 
 



๖๙๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๕๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นการอภิปรายบางครั้งก็อาจจะเท้าความไปเมื่อต้นปี ปีแรก ปี ๒ ปี ๓ บ้าง  
ก็ให้เข้าใจว่านี่คือการประเมิน สุดท้ายไฟนัล (Final) เอาท้ังคะแนนเก็บและคะแนน 
ปลายภาคมาน าเสนอประชาชน ท่านประธานครับ รูปแบบท่ีผมจะน าเสนอวันนี้ กระผมก็จะ
น าเสนอในการซักถามและเสนอแนะในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะไล่เรียงไปตามนโยบายของ
รัฐบาลท่ีได้ให้ไว้แก่สภา สัญญาแก่ประชาชน ก็หมายความว่านโยบายทุกนโยบายท่ีรัฐบาล  
ให้ไว้ท่านได้ท าไหม ท าไมไม่ท า หรือท าแล้วท าไมไม่ส าเร็จ ท าไมล้มเหลว และท่ีส าคัญท่ีสุด
แล้วท่านจะรับผิดชอบอย่างไรเราก็จะแนะน าให้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ นโยบายของ
รัฐบาลมันบ่งบอกอะไร ๑. มันบ่งบอกว่าคนบริหารประเทศมีวิสัยทัศน์ไหม ดูท่ีนโยบาย 
สอดคล้องกับแผนท่ีชอบอ้างว่ายุทธศาสตร์ประเทศไหม ดูท่ีนโยบาย บริหารงานเป็นไหม  
หรือสะเปะสะปะออกนอกลู่นอกทาง ดูว่าคุณท าตามนโยบายหรือไม่ แล้วท้ายท่ีสุดมันจะเป็น
ตัวชี้วัดว่าคุณท างานส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ ก็เอานโยบายนี้มาเป็นเกณฑ์ตรวจสอบ แล้วก็  
ท่านนายกรัฐมนตรีชอบพูดบอกว่าผมท าเยอะ ผมท าหลายกว่ารัฐบาลท่ีแล้ว หลายเรื่อง 
ไม่ตอบ ท่านตอบง่าย ๆ ว่าผมท าเยอะ ๆ ผมก็เลยจะเอานโยบายมาให้ท่านดูว่าท่านเยอะนั้น
เยอะท่ีไหน แล้วนโยบายท่ีท่านให้ไว้ท่านได้เยอะตามนโยบายหรือเปล่า มันครบถ้วนหรือมัน
ควรจะท าแค่ไหน อย่างไร เยอะจริงหรือไม่เยอะ ผมก็เลยจะยกนโยบายให้ท่านดู พอพูด
นโยบายปั๊บมันก็จะมีนโยบายอยู่ ๒ พวก ๑. ก็คือเป็นนโยบายหลักท่ีรัฐบาลประกาศ ๑๒ ข้อ 
นโยบายเร่งด่วนอีก ๑๒ ข้อ กล่าวง่าย ๆ ก็คือหลัก ๑๒ ข้อ เร่งด่วน ๑๒ ข้อ รวมเป็น ๒๔ ข้อ 
ใน ๒๔ ข้อ ก็จะมีทับกันมีซ้อนกันอยู่ บางอย่างเอานโยบายหลักมาขึ้นเป็นเร่งด่วนด้วย อันนี้
ถูกต้อง เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยจับกลุ่มให้ดูว่านโยบายส าคัญ ๆ ท่ีรัฐบาลแถลงต่อสภา
สัญญากับประชาชนมามันมีกลุ่มไหนบ้าง เอาหลักกับเร่งด่ วนมาจับกลุ่มกัน แล้วจะชี้ดู 
ถามท่านว่าข้อนี้ท าไหม ท าไมไม่ท า แล้วท าไมท าตรงข้าม แล้วเราจะเสนอแนะ ผมจะล าดับ
ไปอย่างนั้น ท่านประธานครับ ผมขอสไลด์ (Slide) เป็นนโยบายกลุ่มแรกเลยครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  กลุ่มแรกสีแดง สีแดงคือนโยบายหลัก 
ท าไมเลขมันเรียงตามล าดับ ๑ ๒ ๓ ๔ เป็นนโยบายหลักข้อ ๔ ข้อ ๑ ๒ ๓ ไม่เอา ข้อ ๔  
กลุ่มนโยบายหลัก สร้างบทบาทของไทยบนเวทีโลก พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ  
ส่วนสีน้ าเงินเป็นนโยบายเร่งด่วน กล่าวง่าย ๆ ก็คือนโยบายกลุ่มนี้คือนโยบายเศรษฐกิจนั่นละ 



๖๙๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๕๒/๒ 
 
เศรษฐกิจวันนี้จะรีบท าให้ประชนได้ลืมตาอ้าปาก แล้วก็วางพื้นฐานดี ๆ ไว้ส าหรับเศรษฐกิจ
ในอนาคต แล้วก็มีวางเศรษฐกิจไว้ป้องกันความผันผวนของโลกด้วย นี่คือกลุ่มหลัก  
และเร่งด่วนอยู่ทีนี้ ทีนี้พอมาถึงนโยบายนี้จะได้ดูกันถามว่าท่านท าส าเร็จ ไม่ส าเร็จ หรือท ากี่
มากน้อย นี่คือเรื่องเศรษฐกิจ ถ้าเรื่องเศรษฐกิจเราคุยกันมาบ่อย ถามมาบ่อย ถามปั๊บท่านก็
ตอบตัวเลข ถามปั๊บเราก็ว่ากันท่ีตัวเลข แต่ตอบตัวเลขทุกครั้งท่านประธานท่ีเคารพครับ  
๔ ปีท่ีแล้วมันไม่เคยสะท้อนความเป็นจริงของประชาชน ดูตัวเลขสวยหรูแต่ประชาชนจะตายแล้ว  
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงจะถามแบบเรียลเซคเตอร์ (Real sector) คือเศรษฐกิจจริงหรือภาค
ความเป็นจริง หรือจะเรียกว่าเศรษฐกิจฐานราก หรือเอาปากท้องจริง ๆ ของประชาชน วิถีชีวิต
จริง ๆ มาวัดกัน เพราะฉะนั้นท่านก็ตอบตัวเลขมา แต่ว่าวันนี้วัดกันท่ีของจริง ชีวิตชาวบ้าน
เป็นอย่างไร เอามาจากไหนครับ ก็เอาคุณจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ถามวันแรก ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ถามว่าอย่างไรบ้างครับ บ้านเมืองเราในน้ ามีปลา ในนามีข้าว ในอ่าวมีปิโตรเลียม มีความ
สมบูรณ์เป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN) เป็นฮับ (Hub) หลาย ๆ ฮับ (Hub) สมบูรณ์มาก 
เร่ืองทรัพยากร  
  ข้อ ๑ ถามว่าท าไมเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่สะท้อนถึงศักยภาพหรือไม่สะท้อน
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ พูดง่าย ๆ ก็คือทรัพยากรมากมายแต่คนไทยท าไมยังจน 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนท าไมมันต่ ากว่าประเทศเพื่ อนบ้านท่ีเขาไม่มีทรัพยากรเลย  
หรืออีกชัด ๆ ก็คือว่าประเทศเราซึ่งระดับขนานอย่างนี้ คนประมาณนี้ ทรัพยากรขนาดนี้  
มีความเป็นมา ประวัติศาสตร์ยาวขนาดนี้ ------------------------------------------------------------ 
 
                   - ๓๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๕๓/๑ 
 
ประเทศเรามันน่าจะก้าวข้ามจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงแล้ว  
ท่ัวโลกเขาก็มองครับ โดยองค์ประกอบแล้วนี่ประเทศไทยมันน่าจะเป็นประเทศท่ีก้าวไปสู่
รายได้สูง แล้วรัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็รายละเอียดด้วยว่าจะผลักดันและท าให้ประเทศนี้ก้าวไปสู่
รายได้สูง วันนี้ปานกลางค่อนข้างสูงจะไปสู่รายได้สูงนี่คือเป้าหมาย จุลพันธ์ก็ถามว่า  
แล้วท าไมมันไม่เป็นอย่างนั้น  
  ข้อ ๒ ถามว่าท าไมคนต่างชาติถึงเลือกท่ีจะไปลงทุนประเทศอื่น หนีไปหมด 
ไปเวียดนามไปหลายท่ีหมด แล้วไม่ยอมเจรจากับเรา เอฟทีเอ (FTA) เราจึงน้อยกว่า 
หลายประเทศ  
  ข้อ ๓ เขาถามต่อว่าท าไมสินค้าเกษตรของไทยไม่ได้ออกไปสู้ตลาดโลกอย่าง
สมเกียรติ อย่างมีมูลค่า อย่างได้ราคาสมกับหยาดเหงื่อของเกษตรกร ก็พูดง่าย ๆ ว่าเราอุดม
สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นข้าว มันส าปะหลัง เยอะ พืชเกษตรของเราเยอะ  
แต่ท าไมมันไม่ผงาดบนเวทีโลก ก็เคยผงาดนะครับ ข้าวเรามะลิ แต่วันนี้ถูกเวียดนาม 
แซงไปแล้ว มะลิเสียแชมป์ มะลิเคยเป็นสาวสวยงามของโลก วันนี้มะลิกลายเป็นสาว 
เศร้าหมอง  
  ค าถามต่อมาจุลพันธ์ก็ถามว่าท าไมคนไทยยังเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
เงินเดือน พ่อค้าแม่ขาย คนหาเช้ากินค่ าหนี้ท่วมหัว หนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน แล้วดูบรรพบุรุษ  
หนี้ยังไม่มากขนาดนี้ คนยุคนี้หนี้เยอะ แล้วดูใน ๘ ปี วัดกันท่ี ๘ ปี ท่ีพลเอก ประยุทธ์เข้ามา 
จากปี ๒๕๕๗ จนถึงวันนี้หนี้สินมันเพิ่มขึ้นตลอด ตลอด ตลอด ไม่เคยหยุดอยู่กับท่ีและไม่เคย
ถอยลง นี่ก็เป็นค าถามเป็นของจริงเป็นชีวิตจริง ถามต่อว่าท าไมแรงงานไทยท างานมาก  
ยิ่งยากจน แล้ววันนี้เร่ร่อนไปขายแรงงานต่างประเทศถูกหลอกถูกต้ม เพราะฉะนั้นชีวิตคนงาน
แรงงานไทยวันนี้ยากจน คนต่างประเทศมาท างานท่ีนี่ แต่ของเราหนีไปท างานท่ีอื่นยังไม่พอกิน 
ถามต่อว่าท าไมเอสเอ็มอี (SMEs) ของเราถึงทยอยล้มทยอยเจ๊ง ถูกทุนใหญ่ไล่ทุบไล่ทับไล่บี้  
ห้างสะดวกซื้อไล่บี้ตามหมู่บ้านตามชนบท วันนี้ธุรกิจเล็กธุรกิจย่อยเอสเอ็มอี (SMEs) วันนี ้
โงหัวไม่ขึ้น ทยอยตาย นี่ ๘ ปี แล้วท าไมประเทศเราท่ีบอกว่าระบบสาธารณสุขดีมาก พอโควิด 
(COVID) มา ท าไมปล่อยให้ตายกันตามท้องถนนเยอะ ถามต่อว่าท าไมหลังจากวิกฤติโควิด 
(COVID) โควิด (COVID) ผ่านไปแล้ว ท่ัวโลกฟื้นตัวแล้วตั้งหลักได้แล้ว ของเราวันนี้ท าไมยังงัว ๆ 
เงีย ๆ อยู่ ท าไมช้ากว่าเขามาก แล้วมีท่าทีว่าจะล้มอีกรอบด้วย หลายประเทศโดนเหมือนเราหมด 



๖๙๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๕๓/๒ 
 
โควิด (COVID) ผ่านไปเขาวิ่งฉิวแล้ว เราวันนี้ยังเดินต้วมเตี้ยม ๆ แล้วถามต่อว่าท าไมบอกว่า 
เลือกความสงบจบท่ีลุงตู่ แต่ท าไมมันถึงเงียบเป็นป่าช้า ท่ีจริงก็ยืมค าคุณพิธาหน่อย พิธาบอกว่า
เลือกความสงบจบท่ีอดตาย แล้วถามสุดท้ายว่าเราเคยเป็นเสือตัวท่ี ๕ ของเอเชีย (Asia) วันนี้
ท าไมกลายเป็นคนป่วยของเอเชีย (Asia) บอกว่าคนป่วยนี่ยังสุภาพนะครับ ถ้าภาษาลูกทุ่ง 
เขาบอกว่าจากเสือตัวท่ี ๕ ท าไมกลายเป็นหมาตัวท่ี ๑ ค าถามนี้คือค าถามท่ีถามไปยังรัฐบาล 
ถามแบบเรียลเซคเตอร์ (Real sector) ถามแบบเศรษฐกิจภาคความเป็นจริง แล้วตอบ
อย่างไรรู้ไหมครับ ค าตอบท่ีรัฐบาลตอบ ไม่มี เลี่ยงไปตอบบอกว่าถ้าบอกว่าผมกู้หนี้เยอะ  
ผมก็เป็นคนใช้หนี้เยอะนะ แล้วก็เลี่ยงไปตอบว่าท้ังหมดมันเป็นเพราะเงินเฟ้อ นี่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังบอก เฟ้อมันก็เพ้อท่ัวโลก แต่ท าไมเขาลุกได้ เขาวิ่งได้ เขาฟื้นได้ เราก็เฟ้อ
เหมือนเขาแต่ท าไมเรายังฟุบ อะไรอีก ท่านก็ตอบง่าย ๆ ว่าเศรษฐกิจบ้านเรานี่มันเป็นเพราะ
โควิด (COVID) ก็กลับมาท่ีเรื่องเดิม ผมก็บอกแล้วว่าโควิด (COVID) คนอื่นเขาก็โดน  
ผมกราบเรียนท่านประธาน ท่านนายกยังฟังนะ ถ้าจ าความผมได้ผมพูดบ่อยมากเรื่องนี้  
ผมเตือนก่อนท่ีโควิด (COVID) จะมีด้วย ผมบอกว่าปี ๒๕๖๒ เข้ามาปี ๒๕๖๓ เริ่มต้นนี่
เศรษฐกิจเริ่มดิ่งเหว ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๕๔/๑ 
 
ดิ่งเหวแล้วเตรียมกู้ พอโควิด (COVID) มาปั๊บได้ข้ออ้าง ทุกอย่างก็โยนให้โควิด (COVID)  
ผมก็เตือนอีกว่าแม้โควิด (COVID) ออกไประวังดี ๆ ไม่ฟื้นนะ เพราะมันมีปัจจัยท่ีทับซ้อน  
มันยังพรางตาอยู่เยอะ ท่านเตรียมไว้เลยโควิด (COVID) ไปก็ไม่ฟื้น นี่เห็นไหมความเป็นจริง 
เพราะฉะนั้นพูดเรื่องเศรษฐกิจ ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลไม่มีอะไรตอบ ก็วกมา  
ท่ีบอกว่าเราก็ช่วยเหลือกันไปเต็มท่ี ก็อ้างอะไรครับ ก็อ้างบัตรสวัสดิการคนจน เมื่อวาน
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีมาตอบ ถ้าแน่จริงคุณก็ยกเลิกสิ ก็ภูมิอกภูมิใจบอก 
ช่วยชาวบ้านไปเดือนละ ๒๐๐ บาท ๓๐๐ บาท ก็ไม่มีใครบอกว่าไม่ดีหรอก แต่ถามว่า
มาตรฐานชีวิตคนไทยมันอยู่ได้ด้วยเงินท่ีเท่าไร เส้นความยากจนมันเดือนหนึ่ง ๓,๐๐๐ บาท 
ทีนี้ให้อีก ๒๐๐ บาท ให้อีก ๓๐๐ บาท แล้ววันนี้บอกว่าจะให้ ๗๐๐ บาท ต่อให้ ๗๐๐ บาท  
ผมถามเถอะท่านคิดว่าชาวบ้านจะอยู่ได้หรือ เอาให้ ๑,๐๐๐ บาทเลยก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้น
เศรษฐกิจจริง ๆ มันจะต้องท าอะไรหลายอย่าง พรรคเพื่อไทยเสนอไปอย่างไร พวกเราเสนอ
อย่างไร ก็เสนอว่าท่ีท่านผิดพลาดมาตลอดแล้วมันโงหัวไม่ขึ้นมาตลอดก็คือท่านไปกระตุ้น 
การใช้จ่ายการบริโภคมากกว่าไปกระตุ้นการผลิต มันไม่เกิดโพรดักทิวิตี (Productivity)  
แต่เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่าย ๒๐๐ บาท ๓๐๐ บาท คนละครึ่ง ให้ชาวบ้านไปซื้อ
ท้ังนั้น ซื้อปั๊บมันก็หมุนรอบเดียวใครได้ ก็ทุนใหญ่ได้ ไม่เกิดการผลิต เพราะฉะนั้นเราก็
แนะน าไป คุณจุลพันธ์ก็แนะน าไปเยอะบอกว่าเราต้องไปกระตุ้นการผลิต ต้องไปหาอาชีพ
ใหม่ ๆ ต้องคิดใหม่ ๆ ขึ้นมา ต้องรายได้ใหม่ เขตเศรษฐกิจใหม่เราบอก วันนี้ท่ีอีสาน ท่ีเหนือ 
กลาง ใต้ การขายแรงงานก็ยังเร่มาเหมือนเดิม แต่ก็มาตกงาน เราถึงบอกว่าต้องไปสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ใหม่ เราบอก แต่ท่านนายกรัฐมนตรีตอบอยู่ค าหนึ่งมันสะท้อน
วิธีคิดของท่าน ท่านตอบว่าอย่างไรรู้ไหมครับ เวลาท่านไปเจอนโยบายพรรคอื่นท่านก็เหน็บมา
บอกว่าพรรคนั้นจะให้สวัสดิการนั้นสวัสดิการนี้ แรงงาน ๖๐๐ บาท เงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท 
ท่านบอกว่าจะเอาเงินท่ีไหนมา ตรงนี้คือสะท้อน ถ้าตัวผู้น ายังคิดแบบนี้อยู่มองไปข้างหน้า 
มันก็มืดมน ท่านมองอย่างไรครับ ท่านก็มองว่า ๔ ปีข้างหน้า ๕ ปีข้างหน้ารัฐบาลใหม่เข้ามา
ท่านคิดว่าเศรษฐกิจมันแบบนี้ เงินประเทศก็มีเท่านี้ละ เพราะฉะนั้นคุณจะไปให้ ๖๐๐ บาท
ค่าแรง คุณจะไปให้แรงงานนั่น คุณจะไปให้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาทเท่านั้นเท่านี้ เอาเงินมา 
จากไหน แล้วท่านค านวณมาให้เสร็จ คนนั้นคนนี้พูดอีก ปีหนึ่ง ๓๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท 
มันไปกระทบโครงสร้างงบประมาณแน่ ท่านพูดถูก แต่ท่านคิดว่าเมืองไทยมันจะต้องเป็น 



๖๙๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๕๔/๒ 
 
แบบนี้ตลอด แบบไหน คือแบบเก็บภาษี แบบคือไปหาสตางค์ไม่เป็น ไม่คิดจะไปหาเงิน  
แต่ของเราท่ีแนะน าไปและชี้ให้เห็นนั่นก็คือบอกว่าเราไม่คิดว่า ๔ ปีข้างหน้า ๕ ปีข้างหน้า 
ท่ีเราเข้ามาเงินเราจะมีเท่านี้ อาชีพเท่านี้ งบประมาณจะเป็นอย่างนี้เราไม่คิด เราเข้ามา 
เราต้องคิดว่าเราหาเงินเพิ่มแล้วเศรษฐกิจมันดีขึ้น เงินงบประมาณต้องได้เยอะกว่านี้ รายได้
ต้องมากกว่านี้ เราถึงกล้าบอกว่าต้องเพิ่มสวัสดิการ ต้องโน่นนี่นั่น แล้วท่ีท่านคิดผิดถนัด  
ถ้าคิดแบบนี้ป่วยเลยนะครับ บอกค่าแรง ๖๐๐ บาท บอกเงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท เอาเงิน
มาจากไหน ไม่ได้เอาเงินรัฐ ค่าแรงไปเอาเงินรัฐบาลควักท่ีไหน ก็ท างานท่ีเอกชนก็บริษัท  
จ่ายสิ ๖๐๐ บาท จะไปควักเงินกับคลังไปให้เขาท าไม แล้วเงินเดือนปริญญาตรี ๒๕,๐๐๐ บาท  
ก็ ใช่ ว่ า เป็นข้ าราชการเสีย ท่ี ไหน ก็ ไปท างานตามห้ างร้ านเอกชน ก็ เอกชนจ่าย  
ท่านนายกรัฐมนตรีจะตามไปจ่ายให้เขาท าไม คิดได้อย่างไร เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าท่าน
นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป ๔ ปีข้างหน้าค าพูดเดิมก็จะอยู่อย่างนี้ เอาเงิน 
มาจากไหน บอกราคาข้าวตกต่ าก็ปลูกแต่ข้าว ผมเชื่อว่าชุดความคิดนี้ฟิก (Fix) แล้ว  
ฟิกไอเดีย (Fix Idea) แล้ว ก็อยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ ผมกราบเรียน 
ท่านประธานว่าก็หนีไม่พ้นตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งแหละ เรื่องความยากจน เรื่องหนี้ คุณสุภาภรณ์ 
พูดวันก่อน คนจนวันนี้ ท่านประธานครับ ฝากไปยังรัฐบาลช่วยตอบหน่อย ---------------------- 
 

 - ๓๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๕๕/๑ 
 
ท่านได้รู้ได้วิเคราะห์ไหมว่าคนไทยจนมันจนไปหลายระดับแล้วนะ ผมเคยพูดท่ีนี่แต่ขอถาม
อีกรอบ นักวิชาการเขาไปศึกษาไปวิจัยกัน คนไทยใน ๘ ปีแรกมีกลุ่มคนจนเยอะ เยอะก็เยอะ
ระดับนั้น แต่พอถัดมาเรื่อยมีกลุ่มคนจนฉับพลัน อยู่ดี ๆ จนเลย แล้วมีคนจนเรื้อรัง แล้ววันนี้
จากคนจนเรื้อรังก็จะเป็นคนจนถาวร นี่ไม่ใช่พูดศัพท์บัญญัติเองนะ แต่ทางวิชาการเขาคุยกันแล้ว 
มันเป็นอย่างนี้จริง ๆ ถ้าจนเรื้อรังคืออย่างไร จนถาวรคืออย่างไร จนเรื้อรังเขาบอกเลยว่า  
ถ้าเศรษฐกิจฟื้น แม้ฟื้นนะพวกนี้ก็ไม่ฟื้นกับเขา ยิ่งพวกจนถาวรต่อให้จีดีพี (GDP) วันนี ้
ท าพุ่งขึ้นมาท่ีเท่าไรครับ พุ่งขึ้นมาท่ีตัวเลข ๒ หลัก ๑๐ ๒๐ พวกนี้ไม่ฟื้น มันฟุบแล้ว 
ทรัพย์สินไม่มีแล้ว อาชีพหลุดลอยแล้ว ไม่มีท ามาหากินแล้ว อาชีพถูกแย่งไปหมดแล้ว 
เพราะฉะนั้นฟื้นก็ฟื้นไปกลุ่มท่ีมีก าลัง กลุ่มนี้ไม่ฟื้น ความยากจนมันไปอย่างนั้นแล้ว  
แล้วบทสรุปท่ีดี ท่ีสุด กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เขาแนะน าแล้วบอกให้รัฐบาลรู้ด้วยว่า  
สภาพวันนี้ถ้าท่านตอบไม่ได้ว่าท าไมคนถึงจน ท าไมคนถึงมีหนี้ เขาบอกว่าเพราะค่าครองชีพ
มันสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่รายได้มันตามไม่ทัน ค่าครองชีพสูง สินค้าขึ้น รายได้ตามไม่ทัน  
คนก็เป็นหนี้ แล้วเรื่องนี้กฤษฎาไม่ได้พูดลอย ๆ ด้วย ผมไปค้นพบผลส ารวจ ผลส ารวจรู้สึก  
จะของหอการค้าหรือสถาบันไหนในประเทศ บอกว่าวันนี้คนไทยร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปรายได้ 
ไม่พอรายจ่าย ก็หมายความว่าครึ่งประเทศรายได้ไม่พอรายจ่าย เพราะฉะนั้นอันนี้คือ
เศรษฐกิจ แล้วในนโยบายเร่งด่วนท่ีว่ามาท้ังหมดนี้มีข้อหนึ่งด้วยว่าจะต้องช่วยเหลือประชาชน 
ช่วยอย่างไรก็บอกแล้ว ก็ช่วยอย่างท่ีท่านช่วยก็คือช่วยบัตรสวัสดิการคนจน นั่นคือค าตอบ
หรือไม่  เราบอกว่าอันนั้นไม่ ใช่ค าตอบ ของเราช่วยอย่างไร ก็ เสนอแนะท่านไป  
จะเสนอแนะว่าถ้าท่านจะช่วยชาวบ้านจริง ๆ ช่วยให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วเขามีโอกาส  
ท่ีจะฟื้นได้ในอนาคตก็คือช่วยลดรายจ่ายเขา แล้วก็ไปเพิ่มรายได้เขา แล้วก็ขยายโอกาส  
นี่ชุดความคิดของเราคิดอย่างนี้ ถ้าเราเข้ามาปั๊บเราไม่ได้ช่วยให้ชาวบ้านกินไปวัน ๆ แล้วก็  
ไม่ถึงวันด้วย ๒๐๐-๓๐๐ บาท แต่เราต้องช่วยให้ลดรายจ่ายเขา เพิ่มรายได้ แล้วก็ขยาย
โอกาส ขยายสวัสดิการให้เขา ท่านนอกจากจะไม่ช่วย คนจะตายวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติ 
โควิด (COVID) พูด รู้ แต่ไปขึ้นค่าไฟเฉย ไฟขึ้นก็น้ าขึ้น น้ ามันขึ้น แก๊สขึ้น ทุกอย่างมันก็ 
ไปหมด เพราะฉะนั้นพูดแค่นี้ส าหรับกลุ่มนโยบายนี้  
  ท่านประธานครับ ไปกลุ่มนโยบายท่ี ๒ กลุ่มนโยบายท่ี ๒ ก็คือท่ีรัฐบาล 
ประกาศไว้ว่าจะพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก อันนี้มีเฉพาะนโยบายหลัก  



๗๐๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๕๕/๒ 
 
แต่นโยบายเร่งด่วนไม่บอก แต่อันนี้เป็นนโยบายส าคัญนะครับ ตรงนี้มันจะตอบโจทย์อะไร 
ท่ีผมคิดว่าท่านคิดถูก นโยบายนี้เขาก็คิดดีนะ เพราะปัญหาใหญ่ของประเทศวันนี้คือ  
ความเหลื่อมล้ า ถ้าท่านเอานโยบายนี้แล้วท่านท าจริง ๆ จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าได้เลย 
เพราะฉะนั้นการสร้างความเข้มแข็งท่ีฐานรากก็คือชุมชน หมู่บ้าน คนยากคนจน ไปสร้าง
ความเข้มแข็งให้เขา แต่ความเป็นจริง ๘ ปีมานี้สร้างไหมครับ ถ้าสร้างแล้วหนี้ครัวเรือน 
จะเยอะอย่างนี้ไหม ถ้าสร้างแล้วคนจนจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไหม ถ้าสร้างแล้วคนฆ่าตัวตาย 
มันจะเยอะอย่างนี้ไหม ถ้าสร้างแล้วหนี้สินครัวเรือน หนี้สินไปดูตามสถาบันการเงิน ไปดูท่ี  
ธ.ก.ส. ไปดูท่ีสหกรณ์มีไหม แข็งแรงไหม อันนี้ท่านล้มเหลวสิ้นเชิงนะ ท่านพูดได้แต่ท่านไม่ท า 
ข้อนี้วัดกันตรงไหนครับ ก็ไปดูท่ีความเหลื่อมล้ า แต่ตรงกันข้ามท่านไปสร้างเศรษฐกิจ  
ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับไม่ใช่ฐานราก ส่วนยอด พูดกันมาท้ังวันท่านไม่ได้รดน้ าท่ีราก  
ท่านไปรดน้ าท่ีใบ เห็นชัดท่ีสุดคือเศรษฐีอันดับ ๑ ของประเทศ ตอนปี ๒๕๕๗ ท่ีนายกรัฐมนตรี 
ยิ่งลักษณ์พ้นจากต าแหน่ง เศรษฐีอันดับ ๑ ของประเทศมีทรัพย์สินรวมกัน ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนั่นตอนปี ๒๕๕๗ วันนี้ล้านล้านบาทขึ้นกี่เท่าครับ กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์  
ปีท่ีแล้วเข้ามาใหม่ ๆ ผมยังอภิปรายเลยว่า ๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท -------------------------------- 
 

 - ๓๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๕๖/๑ 
 
ปีนี้ไปท่ีล้านล้านบาท แล้วในกลุ่มเศรษฐีของประเทศ ๕๐ อันดับ ทยอยรวยกันขึ้นหมด  
แต่ชาวบ้านจนลง ประเทศจนลง เพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ าวันนี้มันไปไกลถึงขนาดเป็น
โครงสร้าง ถล าลึกเพราะท่านผลิตทุกวัน ผมถึงเคยบอกชื่อนายกรัฐมนตรีว่าท่านนายก 
ท่านเป็นบิดาแห่งความเหลื่อมล้ า พอเห็นนโยบายนี้ปั๊บโอเค (OK) โอกาสท่ีท่านจะถูกผม 
ถอดออกจากบิดาแห่งความเหลื่อมล้ ามี แต่ไปดูแล้วไม่ได้ท า วันนี้ความจนมันจนลง ๆ  
หนี้สินมากขึ้น อันนี้ไม่ต้องอธิบาย ผมยกตัวอย่างให้เห็นวันก่อนแล้วว่าโรงไฟฟ้าชุมชน  
ท่ีผมดีอกดีใจว่าโมเดล (Model) นี้คนคิดฉลาดมาก คิดดีมาก เอาโรงไฟฟ้า เอาเศษเนื้อ 
ข้างเขียงจากโรงไฟฟ้าใหญ่ท่ีทุนใหญ่เอาไปแล้ว แบ่งเศษเนื้อโยนไปให้ชาวบ้านเรียกว่า
โรงไฟฟ้าชุมชน แล้วบอกด้วยว่าเพื่อกระตุ้น เพื่อเศรษฐกิจฐานราก อันนี้สอดคล้องกับ
นโยบายท่านเป๊ะ แต่ความเป็นจริง ๘ ปี ไม่เกิดแม้แต่โรงเดียว ท าไมไม่เกิด ก็ไปเขียนเง่ือนไข
ไว้ไม่ให้เกิด ก็บอกว่าให้ชุมชน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทุน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ มันโรงไฟฟ้าชุมชนท่ีไหน 
แล้วมันไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท่ีไหน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คือเอาทุนใหญ่ไปสูบเลือด 
ไปสูบเอาทรัพยากรจากท้องถิ่นมา ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือไว้ให้ชาวบ้าน ๑๐ เปอร์เซ็นต์  
นี่คนละเรื่องกับนโยบาย คนละเรื่องกับปรัชญาของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก 
แล้วมิหน าซ้ าวันนี้ไปเขียนเงื่อนไขกันเขา แล้วไม่พอไปร้องเรียนกัน วันนี้ ๘ ปีไม่ได้เกิด 
แม้แต่โรงเดียว ผมพูดไปเมื่อวานว่าท าไมคุณไม่ให้ชาวบ้านเกินครึ่ง ๕๑ เปอร์เซ็นต์  
เหมือนการถือหุ้นท่ัวไป เมื่อวานออกมาเลยครับ กรรมการก ากับกิจการพลังงานแถลงมา  
โต้ผมมาว่าจริง ให้ชาวบ้าน ๑๐ เปอร์เซ็นต์จริง ท าไม เพราะมันลงทุนเยอะ ชาวบ้าน 
ไม่มีสตางค์ เหมือนท่ีผมพูดผมเป๊ะ ผมดักคอไว้ตรงหมด  ๒. บอกมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง 
ชาวบ้านคงไม่มีปัญญาท า  ๓. ชาวบ้านคงบริหารไม่ได้ ผมจะบอกท่าน แล้วเมื่อวาน 
บอกแล้วด้วย ผ่านไปอีกบอกท่านนายกรัฐมนตรีเลย นายกรัฐมนตรีก็ขึ้นมาตอบบอกว่า  
คุณไปดูดี ๆ รายละเอียดเยอะ ท่านนายกรัฐมนตรีละไม่ดูดี ๆ ผมดูมาดี ผมวิจัยมาเสร็จสรรพ 
เร่ืองนี้ผมท างานกับชุมชนมานาน จนออกโมเดล (Model) แล้ว ถ้าคุณคิดว่าชาวบ้านท าไม่ได้ 
วันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้านี้ผมจะให้วิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าอยู่เหนือ กลาง ใต้นี่ประมาณ  
๑๐ กว่าวิสาหกิจชุมชน เขาลงเอ็มโอยู (MOU) แล้ว เขามีนายทุนไปลงให้ เขามีนักวิชาการ
จะเป็นเทคโนโลยีให้ แล้วเขามีวิสาหกิจชุมชนยอมเอาทรัพยากร ยอมท่ีจะเอาฟืน ยอมท่ีจะ
ปลูกป่าให้ ครบสมบูรณ์ตามองค์ประกอบ เซ็นเอ็มโอยู (MOU) กันเสร็จ พร้อมยื่นเลย 



๗๐๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๕๖/๒ 
 
ไปเลยครับถ้าวิสาหกิจชุมยังฟังอยู่ ไปยื่นท่ี กกพ. เลย นี่คุณบอกว่าชาวบ้านไม่มีปัญญายื่น  
ถ้ามีปัญญาอย่างนี้แล้ว ทุนใหญ่เซ็นแล้ว แบงก์รับรอง แบงก์การันตี (Guarantee) แล้ว 
นักวิชาการเซ็นรับรองแล้วนี่ เทคโนโลยีน าเข้ามันเซ็นรับรองแล้วนี่ ถามสิคุณจะอนุมัติไหม 
อันนี้ ไม่อื่นไกลก็คือนโยบายข้อนี้ เหลวเป๋ว ล้มเหลว ไม่มี เลยความเข้มแข็งฐานราก  
มีแต่อ่อนแอไปเรื่อย  
   ผมไปข้อต่อไปครับ นโยบายกลุ่มต่อไป อันนี้ส าคัญ นโยบายหลัก การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ ท่ีจริงความสงบสุขของ
ประชาชน ส่วนนโยบายเร่งด่วนสอดรับกันก็คือแก้ไขปัญหาด ารงชีวิตของประชาชน 
ท่านประธานครับ ความมั่นคงอย่างไร ขีดเส้นใต้ตรงความมั่นคง ท่านนายกรัฐมนตรี 
เป็นทหาร แล้วใน ครม. ชุดนี้ อดีต ผบ.ทบ. ๓ คน พลเอกเท่าไร แล้วก็ชอบอ้างเอา 
ความมั่นคงมากดทับพวกเรา กดทับชาวบ้าน ผูกขาดเอาความมั่นคงเป็นภารกิจของตัวเอง 
แล้วก็บอกว่าจะรักษาความปลอดภัยให้ประเทศ ---------------------------------------------------- 
 
                - ๓๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๕๗/๑ 
 
ผมบอกแล้วว่าวันนี้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นคนท าลายความมั่นคงเอง ท าลาย 
ความปลอดภัยเอง คืออะไรครับ คุยกันมาเยอะไม่ต้องอ้อมค้อม ก็เอาเร่ืองท่ีคุย ๆ กันอยู่นี่ละ 
เอาเรื่องอาชญากรข้ามชาติ ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้รู้นิยามของความมั่นคงใหม่ ความมั่นคง
ของท่านท่านคิดอย่างเดียวคือมีทหารต่างชาติมารบมาบุก ท่านก็เลยรักษาความมั่นคง 
ของท่านก็คือซื้อเรือรบ ซื้อเครื่องบินรบ ซื้อเรือด าน้ า นั่นคือความมั่นคงในความคิดของท่าน 
ผมไม่บอกว่าทหารท้ังกองทัพนะ คนรุ่นใหม่ ทหารรุ่นใหม่เขาคิดบริบทความมั่นคงใหม่ของ
บริบทโลก เขาคิดฉลาดเยอะ แต่ทหารรุ่นเก่าท่ีอยู่ ใน ครม . นี่พูดถึงความมั่นคงปั๊บ  
ซื้อเครื่องบิน ซื้อเรือด าน้ า ซื้อเรือรบ เพราะคิดว่าเขาจะมารบ แต่ความมั่นคงในบริบทใหม่
ของโลกคืออะไร ความมั่นคงในทรัพยากรมนุษย์ ถ้ามนุษย์ของประเทศนี้ ประชากร 
ในประเทศนี้ผลการเรียนไม่ดี ไอคิว (IQ) ไม่ดี อีคิว (EQ) ต่ า ดีคิว (DQ) ต่ า รู้จักไหม 
ดีคิว (DQ) ดิจิ ทัล อินเทลลิเจนซ์ (Digital Intelligence) คือความสามารถทางดิจิทัล 
(Digital) วันนี้คือความสามารถใหม่ ถ้าคนไทยหรือคนชาติไหนคุณภาพต่ าสู้เขาไม่ได้ในโลก 
นั่นละครับความมั่นคงคุณคลอนแคลน ต่อให้คุณซื้อเครื่องบินรบ ต่อให้ซื้อเรือด าน้ าขนาดดี 
แต่คนขับเครื่องบินของคุณติดยาบ้า คนขับเรือด าน้ าของคุณติดกัญชา กองทัพคุณไม่มีทางรอด 
เพราะฉะนั้นความมั่นคงบริบทใหม่คือ ความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์คือทุนมนุษย์นั่นละ 
อันท่ี ๒ ก็คือความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจ ถ้าวันนี้มีต่างชาติหรือชาติใดเข้ามายึดเอาโครงสร้าง
เศรษฐกิจ มาท าลายเศรษฐกิจ แล้วมาสูบเอาเงินของเราไป เบียดให้ เรา ตกขอบ  
เสร็จครับ วันหนึ่งก็พัง เราก็เป็นขี้ข้าของทุนต่างชาติตายเลย แล้วอีกความมั่นคงหนึ่ง ท่ีจริง
มันเยอะ ผมยกอีกข้อหนึ่งคือความมั่นคงทางวัฒนธรรม ท่านนายกรัฐมนตรีและทหารหาญ
ต้องฟังด้วย ถ้าประเทศไทยหรือคนไทยขาดอัตลักษณ์ ขาดตัวตน ขาดความสะท้อนออก  
ถึงว่าคนไทยมีอัตลักษณ์แบบนี้ วิถีชีวิตแบบนี้ ถ้าขาดปั๊บคนไทยไม่ต่างจากคนชาติอื่น  
ผมวกมาท่ีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เกิดอะไรขึ้นครับ ตู้ห่าว กับ ตู่ห้าว คู่กัน กรณีตู้ห่าวนี่ 
เ ป็ นก รณี ศึ กษ า เ ท่ านั้ น  มั นมี อี กหลายกรณี ท่ี วั นนี้ ค ว ามมั่ น ค งทา ง เศ รษ ฐกิ จ  
ความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ก าลังถูกท าลายแบบก าลังจะอ่อนเปลี้ยเสียขา คนไทย 
ก าลังจะต้องหนี้ท่วมหัว แล้วก าลังจะถูกเป็นเบี้ยล่างเขานี่ แต่วันนี้เอาภัยทางเศรษฐกิจ 
กรณีตู้ห่าว ผมฟังจิราพร สินธุไพร พูด ผมฟังรังสิมันต์ โรม พูด ผมฟังวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พูด  
ผมสรุปมีตัวละครอย่างนี้ครับ  ๑. นายตู้ห่าว  ๒. นายอุปกิต ส.ว. นี่แหละ คนดีท้ังหลาย 



๗๐๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๕๗/๒ 
 
ท่ีคัดกันมา คนดีคัดเอาคนดีมานี้คือตัวละคร  มีเสา เชียน โป  มีเสอ จื้อ เจียง  หยู ซิน ฉี  
๕-๖ ตัวละครนี้สร้างอาชญากรรมอะไรขึ้นครับ เขย่าความมั่นคงของประเทศอะไรบ้าง  
๑. ค้ายาเสพติด  ๒. ท าบ่อนพนัน  ๓. สินค้าเถื่อน หนีภาษี  ๔. ค้ามนุษย์ ตัดอวัยวะมนุษย์
ขายด้วย  ๕. แทรกแซงระบบราชการ ซึมเข้าไปในหน่วยราชการ เอาราชการเป็นเครื่องมือ 
เปิดช่องให้ข้าราชการเป็นลูกไม้ ลูกเบ๊  ๖. ไปสร้างองค์กรเถื่อน สร้างสมาคมเถื่อน   
๗. แทรกเข้าไปอยู่ในพรรคการเมืองด้วย นั่งในพรรคการเมืองด้วย เป็นนายทุนใหญ่ ให้ 
พรรคการเมืองด้วย ดีไม่ดีมีอิทธิพลก ากับพรรคการเมืองนั้นด้วย และท่ีส าคัญท่ีสุด  ท าลาย
ความมั่นคงถึงขนาดไปถึงสถาบันเบื้องสูง แอบอ้าง ไปสร้างภาพให้คนเข้าใจว่าสถาบัน 
เบ้ืองสูงยอมรับคุณ ให้เครดิตคุณ รังสิมันต์พูดเมื่อวานท่ีจริงประธานน่าจะให้พูดให้จบ ------- 
 
                       - ๓๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๕๘/๑ 
 
ถ้าพูดไม่จบคนยังข้องใจติดใจว่าสถาบันเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าพูดจบคนจะเคลียร์ 
(Clear) หมด เอาพฤติกรรมท้ังหมดนี้ถามสิว่ากระทบความมั่นคงไหม จากชาวบ้านตาด า ๆ  
มาแย่งอาชีพชาวบ้าน ท่านรู้ไหมวันนี้ว่าเอสเอ็มอี (SMEs) รายเล็กรายน้อยรายย่อยของไทย
ตามต่างจังหวัดวันนี้สู้ทุนจีนไม่ได้ วันนี้เขามาผลิตสินค้าแข่ง โนว์ฮาว (Knowhow) เขาดี
ต้นทุนต่ า ตายหมด วันนี้แค่ทุนสีขาวจะตายนะ ทุนสีเทามานี่ว่ามาตั้งแต่ชีวิตเด็ก เอาไปค้า
หมดเรี่ยวแรง หมดความสวย หมดความงาม ตัดอวัยวะเพศขายนี่เขาบอกแล้ว แล้วก็คุกคาม
มาเรื่อย ๆ จนถึงพ่อค้าเล็ก พ่อค้าใหญ่ ธุรกิจเล็ก ธุรกิจใหญ่แทรกซึมเข้ามาเบียดเข้ามา  
ไล่เข้ามาจนถึงสมาคมต่าง ๆ ไล่เข้ามาจนข้าราชการ เอาเงินยัดดันข้าราชการเข้าสู่ต าแหน่ง
จากต่ าไปหาสูง แล้วก็รับใช้ จนมาถึงพรรคการเมือง เราฟังแล้วเราตกใจ ฟังพูดไม่ต้องไปเอ่ย
กันหรอกรู้เลยว่าพรรคการเมืองไหน แกนน าด้วย ถ้าแบบนี้นโยบายประเทศไปทางไหน  
ผมเอาเรื่องนี้มาพูดก าลังจะบอกว่าความมั่นคงข้อนี้ท าไมนายกไม่คิด ท าไมคนร่วมรัฐบาล 
ไม่ส านึกไม่ตระหนัก แล้วถ้าปล่อยไปบังเอิญเขาจับได้ ปล่อยพวกนี้ไป ๔-๕ ปี ๖ ปี ๑๐ ปี 
เมืองไทยอยู่อย่างไร ลูกหลานไทยอยู่อย่างไร พ่อค้าไทยอยู่อย่างไร สุจริตชนของไทย  
อยู่อย่างไร ข้าราชการไทยไม่ตกเป็นขี้ข้าพวกนี้ พรรคการเมืองไม่เป็นของพวกนี้หรือ  
แล้วสถาบันจะถูกอ้างป่นปี้ไหม เอาละโชคดีที่จับได้ แล้วจับได้ปั๊บเอาละสิ่งท่ีต้องคิดจากกรณี
ตู้ห่าว และตัวละคร ๕-๖ ตัวนี้ ข้อท่ี ๑ มันท าให้เราตกใจเห็นว่าอาชญากรขนาดนี้อยู่ใน
เมืองไทยได้อย่างไร ผมก็งงผมก็เซอร์ไพรส์ (Surprise) ผมก็ช็อกว่าคนต่างชาติมาท ามาหากิน
แล้วสร้างอาณาจักรแล้วสร้างความปู้ยี่ปู้ย าขนาดนี้ได้อย่างไร นี่ข้อท่ี ๑  ข้อท่ี ๒ ราชการไทย 
ต ารวจ ทหาร ปล่อยไว้อย่างไรมาตั้งนาน  ข้อท่ี ๓ ผู้น าประเทศวันนี้ท าไมสุขุมนุ่มลึกจัง 
ต่อกรณีนี้ ต่อคนไทยท่ีท าผิดท าไมห้าวท าไมกร้าวท าไมดุดัน ท าไมเอาจริงเอาจังขึงขังมาก  
จับ จับ จับ แต่พออาชญากรกลุ่มนี้ ท่านนายกสุขุมนุ่มลึกพูดน้อย คนละบุคลิก นี่ก็สงสัย  
แล้วสงสัยต่อไปอีกว่าเครือข่ายนี้พอถูกจับแล้วต ารวจยึก ๆ ยัก ๆ พอฟังคุณชูวิทย์พูดยิ่งชัด 
แทนท่ีจะออกหมายจับ ไปถอนหมายจับ แทนท่ีจะค้นบ้าน ไม่ค้นบ้าน ปล่อยไปให้หนี  
ออกนอกประเทศแล้วก็มี นี่ ๖ ราย รายหนึ่งหนีแล้วปล่อยให้หนีทัน อย่างนี้น ามาซึ่ง
พฤติกรรมสงสัยผู้น า ผู้น าสุขุมอย่างนี้ ฟังจิราพรพูดชัด หลานท่านนายกเกี่ยวข้องมีเอี่ยว  
ท าธุรกิจร่วมกัน รายนี้ว่ามานานแล้วนะ ในปีแรก ๆ บอกแล้วอยู่บ้านหลวงแล้วใช้บ้านหลวง 



๗๐๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๕๘/๒ 
 
ท าอะไรครับ เปิดบริษัท แล้วก็มาทราบว่าไปรับงานหลวงมาเยอะ ตกแต่งบริษัทหลบหนีภาษี
อีกด้วย แล้วท่ีแสบที่สุดก็คือเป็นเครือข่ายตู้ห่าว อ๋อนี่เองท าไมนายกถึงสุขุม จิราพรพูด แล้วก็
วิสารซ้ า แล้วก็รังสิมันต์ โรม ย้ าชัด ก็เลยอยากฟังนายกจะตอบเรื่องนี้อย่างไร พ่วงด้วยกับ
กรณี ส.ว. ด้วย ไปโยงใยกัน นี่สรรหามาในโควตาท่านนายกเอามาเป็น ส.ว. แล้วไปพบว่า
บ่อนชายแดนค้ายาเสพติด แล้วไปพบว่ามีคดีฟอกเงิน แล้วไปพบมีหมายจับ โยงใยไปมา ๆ 
ปรากฏว่าบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองใหญ่ โยงใยไปมาปรากฏว่าพรรคการเมืองใหญ่ 
ตั้งใหม่ไปเอาบ้านของคนนี้เป็นส านักงานพรรคอีก อาชญากรข้ามชาติท่ีเขย่าความมั่นคง 
ของประเทศกลุ่มนี้ ถามไปถามมามันโยงกับผู้น าสูงสุดของประเทศ ถ้าพูดแบบนี้ท่านนายก 
ก็ตอบว่าคุณก็ไปเท่ียวโยงคนนั้นคนนี้มาโยงมา ------------------------------------------------------- 
 

- ๓๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๓๕๙/๑ 
 
ตอบสั้น ๆ แค่นี้นะ จิราพร วิสาร รังสิมันต์ ใครต่อใครพูดกันเป็น ๓-๔ ชั่วโมง นายกตอบ 
ค าเดียวคุณก็ไปโยงมาจนได้ไม่รู้ใคร ผมไม่เกี่ยว ผมไม่รู้ ท่านนายกท าไมไม่ตอบให้ชัดว่า 
ท่านจะท าอย่างไรกับหลานท่าน แล้วท าไมไม่บอกว่าหลานท่านเกี่ยวไม่เกี่ยว แต่แน่นอน 
ท่ีไม่ตอบก็คือรู้ว่าเกี่ยว ท่ีไม่ปฏิเสธก็คือยอมรับว่าเกี่ยวข้อง แต่ค าถามต่อมาคือจะจัดการกับ
ลูกหลานอย่างไร เงียบ ไม่บอก มันก็โยงไปท่ีบอกว่าถ้าอย่างนั้นกับ ส.ว. คนนี้เอาอย่างไร 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกขึ้นมาตอบบอกว่าคุณอย่ามากล่าวหาพรรคผม ท่ีบอกไปเช่า 
อยู่ตรงนั้นเป็นบ้านของ ส.ว. คนนั้น เราเช่าถูกต้องตามกฎหมาย โถสัญญาใบเดียวใครจะท า
ไม่ได้ เขียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายเขียนเมื่อไรก็ได้ คนไทยโง่ เสียเมื่อไร ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย ห้องเช่ามันมีกี่ห้องในประเทศไทยท าไมเจาะจงไป 
เช่าบ้านคนนี้ นั่นอันท่ี ๑ 
  อันท่ี ๒ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีตอบ เราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าใคร
ไปเกี่ยวข้อง มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ตึกนี้เกี่ยวข้องเขามีท าอะไร โถอีกครับ สันติบาล 
ก็อยู่ในมือท่าน ปปง. ก็อยู่ในมือท่าน ป.ป.ช. ก็อยู่ท่ีนั่น ต ารวจ ทหารอยู่ท่ีนั่นหมด หมายศาล 
ก็ออกแล้วนี่จับ ส.ว. คนนี้หลังจากคุณไปเช่าตึก ถ้าคนเป็นนายก ถ้าคนเป็นรัฐมนตรี ถ้าคน
จะท าพรรคการเมืองใหญ่อย่างนั้นไม่สามารถรู้ได้ว่าเจ้าของตึกท่ีจะไปเช่าเป็นใคร แล้วมี
ประวัติอย่างไร เพราะเขาเพิ่งออกหมายจับกันไม่เกิน ๒ อาทิตย์ ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนี่ ผมว่า
อย่ามาตั้งพรรค อย่ามาเล่นการเมือง อย่ามาลงเล่นการเมืองอีกเลยครับ พูดให้ใครใครก็  
ไม่เชื่อหรอก คุณก็ตอบมาเสียดี ๆ ว่าคุณเกี่ยวโยงกันอย่างไร มันโยงกันมาจนถึงตู้ห่าว 
ครบเสร็จสรรพ พรรคการเมืองใหญ่เสร็จสรรพ ท่านประธานครับ ท่ีพูดมาวันนี้ท้ังหมดก าลัง
จะบอกว่ากรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ท่านนายกและทหารหาญอยู่ท่ีนั่นชอบอ้างความมั่นคง นี่คือ 
ความมั่นคง นี่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย คนไทย ลูกหลานไทยกี่คนท่ีตก  
เป็นเหยื่อน้ ามือพวกนี้ คนไทยกี่คนถูกตัดอวัยวะเพศ เด็กไทย สาวไทยกี่คนท่ีถูกส่งไป ต ารวจไทย  
ทหารไทย ข้าราชการไทยกี่คนท่ีถูกพวกนี้เล่นงาน แล้วไปเผาอะไร ส านักงานยามท่ีไหน  
ไปท าก่ออาชญากรรมเยอะ ท่านนายก นโยบายข้อนี้ท่านท าไมไม่คิด ผมรับไม่ได้นะว่าท่านไป
อ้างความมั่นคงเรื่องอื่น แต่เรื่องนี้ท่านปล่อยปละละเลย แล้วตอบอย่างไรอีก รัฐมนตรี 
หลายคนก็บอกตู้ห่าวอยู่มานานแล้ว พยายามจะบอกว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ แล้วพูดด้วยว่า 
ไปซื้อบ้านเป็นชุดแถมสัญชาติ ผมก็นั่งฟังนะ แต่ฟังไปฟังมาก็บอกเซ็นให้สัญชาติในยุคผมจริง 



๗๐๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๓๕๙/๒ 
 
ตั้งแต่นานแล้วเขาเสนอขึ้นมา ใครก็อ้างได้ แล้วถ้าใครเสนอขึ้นมาแล้วรัฐมนตรีต้องเซ็นหมด  
เซ็นหมด คุณเป็นรัฐมนตรีท าไม วินิจฉัยขั้นสุดท้ายก็เป็นของรัฐมนตรี ทีมงานเดินกันเป็นพรวน
ท าไมไม่ดู ออกสัญชาติให้เขาท าไม แล้วท่ีบอกว่าคนกลุ่มนี้อยู่มานาน ก าลังจะบอกว่ารัฐบาลโน้น 
รัฐบาลนี้ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนีแ่หละก าลังจะให้คนเข้าใจอย่างนั้น จริง ผมจะบอกให้ ผมก็รู้ว่า 
คนนี้อยู่มานาน แต่อยู่มานานแล้วพวกนั้นท าอะไรได้ละในยุคนั้น คนชั่วถ้าควบคุมมันอยู่   
มันก็ไม่มีปัญหา สังคมนี้มีท้ังคนดีคนเลว ข้อส าคัญคนดีต้องคุมคนเลวให้อยู่ ก็ตอนนั้นคนดี 
คุมคนเลวอยู่มันก็ไม่แผงฤทธิ์ แต่มันมารุ่งเรืองในยุครัฐบาลนี้อย่างไร กิจการรุ่งเรืองเฟื่องฟู 
ในยุครัฐบาลนี้  ก็แสดงว่าคุณไม่คุมคนเลวสิ คุณไม่คุมคนเลวก็แสดงว่าคุณเลวด้วยไหม 
เพราะฉะนั้นอย่าไปโบ้ยให้ว่ามันเป็นมาจากรัฐบาลก่อน จริง เขามาอยู่ก่อน แต่อยู่ตอนนั้น 
เขาไม่ได้สร้างความเสียหาย ยังไม่แผงฤทธิ์ ยังไม่ออกฤทธิ์เดช เพราะตอนนั้นกลไกเอาอยู่  
แต่วันนี้คุณปล่อย คุณให้ท้าย คุณมีผลประโยชน์ร่วมมันก็ เบ่งบาน  ตรงนี้ ท่ี เราถาม 
เพราะฉะนั้นเรื่องตู้ห่าว เร่ือง ส.ว. เร่ือง ส.ว. ผมจะบอกให้นะไม่ได้เหมาท้ังสภา ส.ว. ดี ๆ เขา
มีเยอะท่ีคัดเลือกกันมา แล้วลองนึกดูชุดนี้ท่ีเลือกกันมาเจอหลายเรื่องไหมครับ คนดีนี่ ---- 
 

- ๓๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๓๖๐/๑ 
 
เจอขาดคุณสมบัติก็มีนะ เจอโทษจ าคุกติดมาเยอะ เจอไปเป็นอาชญากรก็มี แล้วรายล่าสุด 
ก็ อ นี่แหละ เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเท่ียวว่าสภาผู้แทนอย่างโน้นอย่างนี้ ก็สรรหากันมา  
ใครสรรหา ก็ท่านนั่นแหละ เพราะฉะนั้นวันนี้ข้อนี้นโยบายท่ีท่านบอกว่าจะสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยให้กับประเทศและความสงบสุข แล้วจะแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของ
ประชาชน ไม่มีครับ คนไทยวันนี้อยู่แบบเป็นทุกข์ ทุกข์หนี้สินไม่พอ เมื่อไรคนบ้าคลั่ง 
มันจะมาฆ่า แล้วเมื่อไรวันนี้เพิ่งเจอ แบบนี้อาชญากรข้ามชาติมันจะเล่นเอา แล้วไม่เท่านั้น  
อยู่ดี ๆ เงินอยู่ในธนาคารโดนควักออกไป โดนล้วงออกไป ๑๐ ล้านบาท ๒๐ ล้านบาท วันนี้
ปล้นเขาไม่ได้ใส่ชุดมาปล้น ไม่ได้สวมไอ้โม่งมาไม่ได้พกปืน มันปล้นทางคอมพิวเตอร์  
ปล้นทางดิจิทัล (Digital) เรียบร้อยหมด นี่คือชีวิตคนไทย นี่คือนโยบายข้อนี้ท่ีรัฐบาลล้มเหลว 
แล้วจะเอาอย่างไร ถ้าให้เราแนะน าพวกผมแนะน า วันนี้ท่านตัดสินใจคิดดี ๆ ไปนอนคิดเสีย 
ท่านจะเอาลูกเอาหลานท่านไว้ ท่านจะเอาเครือข่ายเพื่อนฝูงท่านไว้ จะเอาพรรคท่านไว้  
จะเอาอาชญากรพวกนี้ไว้ หรือจะเอาชีวิตคนไทยไว้ ผมแนะน าท่านเอาชีวิตคนไทยไว้  
ถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ อะไรดี ๆ มันก็จะตามมา แต่ท่านยังห่วงพรรคพวก ห่วงเพื่อนฝูง  
ห่วงเขาจะเปิดโปง ห่วงเขาจะลากไส้ท่านมา วันนี้นโยบายข้อนี้เหลว ถ้าเหลวออกไป  
เราจะเข้ามา เราจะจัดการกับพวกนี้ให้ดู ข้อนี้ล้มเหลว  
  นโยบายต่อไป การป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม นั่นนโยบายหลัก สีน้ าเงินนโยบายรองบอกว่าแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า สอดคล้องต้องกัน
ท้ังนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน ท่านครับ ข้อนี้ผมอยากถามรัฐบาล ถามนายกรัฐมนตรีด้วย  
ผมเองมองว่านี่คือล้มเหลวชัดเจนท่ีสุด มีใบเสร็จ ไม่ใช่ไม่มีใบเสร็จ ซึ่งจะต้องถามท่านต่อ 
ดูกรณีไหน เพื่อนพูดท้ังวันผมไม่อธิบายขยายความเยอะ เรื่องนี้ท่านก็ดูว่าการจัดอันดับโลก
ของซีพีไอ (CPI) คอร์รัปชัน เพอร์ เซ็ปชัน อินเด็กซ์  (Corruption perception index)  
จัดอันดับในยุคก่อนโน้นรัฐบาลคนชื่อทักษิณ ชินวัตร อันดับความโปร่งใสอยู่อันดับท่ี ๔๙ 
ของโลก วันนี้ ๑๑๐ ท่ีจริงแค่นี้ก็ยอมรับแล้วนะไปเถียงใครได้ แล้วซีพีไอ (CPI) มันเกี่ยวข้อง
กับพรรคไหน กลั่นแกล้งท่านเสียท่ีไหน เขาเป็นองค์กรระดับโลกเขาจัดอย่างนั้น เพราะฉะนั้น
ข้อนี้ผมว่าท่านจ านน แล้วท่านก็ไม่เคยตอบหรอก ก็แสดงว่าจ านนละว่ายุคท่านมีการทุจริต
คอร์รัปชันสู งท่ีสุด แต่ว่ าถ้ าพูดอย่างนี้ ก็ จะไม่ เป็นธรรมกับท่านเท่ าไร ก็ เลยยกมา 
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ประกอบในวันนี้เขาก็ถามท่านเยอะนะ ใครบ้าง รถไฟฟ้าสายสีส้ม สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  
นี่ก็ตะกละตะกลามกันเหลือเกิน ทุบไม้ทุบมือเคาะมือไว้แล้วก็ยังเอาจนได้ เคาะไม่รู้กี่รอบ 
อภิปรายไม่รู้กี่เท่ียว ดันจนได้ เขาก็บอกว่าโครงการนี้รถไฟสีส้มท่ีเอาก็เพราะว่าส่วนต่าง  
๖๐ ,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่ งรับกันเหนาะ ๆ แล้วจะไปละเลงในการเลือกตั้ งครั้ งหน้า  
ฟังสุรเชษฐ์พูดฟังทุกคนพูด เมื่อก่อนยุทธพงศ์พูด ใครพูด เร่ืองนี้ชัด แล้วท่านท าอะไรอยู่ ท่าน
นายกรัฐมนตรี ท่ีบอกจะปราบคอร์รัปชัน แล้วต่อมาก็ยังมีอีกครับ ฟังใครพูด ฟังณัฐชา 
เครือข่ายทุจริตในกระทรวงมหาดไทย ยางพาราซอยล์ (Para soil) ท่ีไหน ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์
หรือเปล่า มีปลัดระดับท้องถิ่น มีอธิบดี ตอนนั้นเป็นอธิบดี วันนี้ เป็นปลัดกระทรวง  
โยงกับใครว่ากันเขาพูดให้เห็นชัด --------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๖๑/๑ 
 
แต่ท่ีมันแปลกก็คือชัดขนาดไหนก็ตามคนกลุ่มนี้ได้ดีกันเป็นแถบ ปลัดน้อยกลายเป็นปลัดใหญ่ 
รองอธิบดีกลายเป็นอธิบดี อธิบดีกลายเป็นปลัด แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ตอบว่าอย่างไร ก็เอาข้อมูลมาให้ผมหน่อย ผมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลมากขนาดนั้น คุณจะไปท าเขา 
ตอนไหนละครับ อีก ๒ เดือน ๓ เดือนคุณก็ไปแล้ว นี่เคส (Case) หนึ่ง แล้วอีกเคส (Case) หนึ่ง 
สะเทือนใจคนไทยมาก เรือรบสุโขทัย ท่านประธานครับ เรือหลวงนะ ไม่ใช่เรือรบ เรือหลวง 
ค าว่าหลวงเราก็รู้ ใครรับผิดชอบก็ต้องดูแลให้ดี ต้องไม่ให้ขาดตกบกพร่อง เรือชื่ออย่างนี้  
เรือหลวงอย่างนี้ใครรับผิดชอบ ผมย้ าอีกทีคุณต้องดูให้ดีอย่าให้มีข้อเสียหาย กลายมาจมเสีย
จนได้ ช็อกไหม แล้วทหารตายเท่าไร ๒๓ คน บวก ๖ คน สืบสาวราวเรื่อง สืบไปสืบมา ๆ  
ฟังคุณพิจารณ์พูด มันก็มาลงท่ีอะไรครับ มันมาลงท่ีทุจริต ทุจริตอยู่ไหน กลาโหม กองทัพเรือ 
เป็นใคร รุ่นพี่รุ่นน้อง ทุจริตไกลกว่านี้ไม่ว่านี่ในกองทัพเลย ก็ ๓ นายพลอยู่นี่ อดีต ผบ. อยู่นี่ 
นี่เรือรบหลวงสุโขทัยสะเทือนใจ ไป ๆ มา ๆ ฟังแล้ว สอบแล้วสวนอีก มันมาจบท่ีทุจริต 
ในการซ่อม กินส่วนต่าง กินโน่นนี่นั่น แทนท่ีจะซ่อมสมบูรณ์ ไม่ซ่อม ต้องให้เครดิตเพื่อนหน่อย  
ยิงกันตายท่ีโคราช ทหารคลั่ง โยงไปโยงมาปรากฏว่าก็โกงและทุจริตกันท่ีกองทัพ ซื้อบ้ าง 
เบิกนี่นั่น ธนาคาร สุดท้ายนายทหารผู้น้อยทนไม่ไหวลากปืนออกมาคนซวยก็คือชาวบ้าน 
ทุจริตท่ีไหน ใต้คางท่าน สักเรื่องหนึ่งไหมครับ กรมอุทยานท่ีโด่งดังท่ีไปล่อจับกันได้  
๕ ล้านบาท ท่ีจริงคนไปล่อจับไปเร็วไป ถ้าไปช้ากว่านั้นได้เห็นเงิน ๒๐๐-๓๐๐ ล้านบาท  
ไปเร็วมันเลยได้เห็นแค่ ๕ ล้านบาท ช้านิดหนึ่งจะเห็นเงินกองใหญ่กว่านั้น เรื่องนี้อธิบดี 
โดนล่อจับ จับไปจับมาสังคมก็รู้ว่าเงินนี้เงินติดสินบาทคาดสินบนกัน ปลัดกระทรวงก็เร็วอยู่ 
รีบตั้งกรรมการสอบ สอบยังไม่จบดีนายกรัฐมนตรีสั่งย้ายเลย สั่งย้ายเข้าไปท่ีส านัก
นายกรัฐมนตรี สั่งย้ายอธิบดีท่ีถูกล่อซื้อ คนก็ชมว่าเร็วมากนายกรัฐมนตรีฉับพลันทันด่วนมาก 
เรื่องเกิดปั๊บเขาสอบยังไม่เสร็จใช้อ านาจนายกรัฐมนตรีเซ็นย้ายเลย ดูผิวเผินก็นายกรัฐมนตรี
ฉับไว แล้วก็สะใจด้วยว่าคนไม่ดีมันต้องโดนเร็วอย่างนี้ แต่ฟังไปฟังมาไม่ใช่ ท่ีนายกรัฐมนตรี
เซ็นเร็วย้ายเร็วมีท่ีมาท่ีไป นายกรัฐมนตรีรู้มาแต่ต้น ท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พูดแล้ว  
แต่อาจจะไม่ขีดเส้นใต้เท่าไรตรงนี้ ก่อนจะล่อซื้อมีคนร้องเรียนว่าอธิบดีรับสินบน เขาร้องเรียน
นายกรัฐมนตรี ร้องเรียน ป.ป.ช. ร้องเรียนเยอะ นายกรัฐมนตรีรู้ดี ยังไม่ท าอะไร ท่ีไม่ท าอะไร
เพราะว่าอธิบดีคนนี้เป็นน้องชายของเพื่อนท่าน พลเอกอะไรผมไม่ต้องเอ่ยชื่อ สังคมก็ตีข่าว  
หมดแล้ว เพื่อนสนิทท่านนายกรัฐมนตรี อธิบดีคนนี้เป็นน้อง แล้วเป็นน้องเกิดอะไรขึ้น 



๗๑๓ 
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๑. เขาร้องแล้วไม่ท าอะไร จนเขาต้องล่อซื้อกันเอง จับกันเอง พอจับปั๊บปลัดก าลังสอบสวน  
ท่ีจริงสอบไปนิดสอบไปหน่อยได้ความเบื้องต้นเขาถึงจะลงโทษกัน แต่นี่ไวมากเซ็นปั๊บ  
เซ็นไปไหน ย้ายไปอยู่ท่ีนายกรัฐมนตร ีไปใกล้นายกรัฐมนตร ีไว้เพื่อให้อบอุ่น ท่ีจริงอ านาจตรงนี้
นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ ไม่ต้องโชว์ฟอร์ม (Form) พราวขนาดนั้น เอาอย่างไร  
ก็รัฐมนตรีว่าการเขามีอ านาจโดยตรง ปลัดสอบเสร็จ รัฐมนตรีว่าการเขาลงนามได้อยู่แล้ว 
ระบบราชการเขาก็ท ากันอย่างนั้น งานอย่างนี้ไม่ต้องถึงนายกรัฐมนตรีหรอก ก็ให้รัฐมนตรี
วราวุธเซ็นสิ แต่กลัวรัฐมนตรีเขาเซ็นไปไว้ท่ีอื่นใช่ไหม ถ้าวราวุธเขาอาจจะเซ็นโด่งไปท่ีไหน
แล้วเขาไล่ออกเลยหรือเปล่า นายกรัฐมนตรีเลยซัดก่อน อันนี้คืออะไรครับ ท่านก็ไม่ตอบ  
บ้ง ๆ เบ้ง ๆ ไป เราก็ปักใจเชื่อว่าเคส (Case) นี้คือปกป้องคนผิด คนผิดใคร คือน้องตัวเอง 
เหมือนกับปกป้องหลานนั่นแหละ เหมือนกับปกป้อง ส.ว. นั่นแหละ ---------------------------- 
 

 - ๓๖๒/๑ 
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เพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ส าหรับเรื่องของการปราบปรามทุจริต เฉพาะเคส (Case) นี้บวกกับ 
การจัดอันดับลงมาก็คงจะได้ แล้วท่านก็ไม่ตอบ ไม่ได้บอกชัด มีแต่บอกว่าเกิดมาไม่เคยโกง
แม้แต่บาทเดียว ไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียว ใครเชื่อละครับ ท่านไม่โกงก็ให้คนอื่นโกง ลูกหลานโกง 
ถ้าคนบริสุทธิ์คนสะอาดจริง ๆ ผมจะบอกให้ นโยบายนี้ถ้าให้พรรคเพื่อไทยแนะน า พวกเรา
แนะน าท าอย่างไรปราบโกง เคส (Case) ท่ีเกิดมาง่ายนิดเดียว แต่มันก็ยากนะส าหรับคนท่ี 
ท าไม่ได้ คืออย่างไรครับ ผู้น าประเทศส่งสัญญาณให้ถูก ส่งสัญญาณว่าเอาจริง หัวไม่ส่าย  
หางไม่กระดิก หัวเอาจริงหางมันก็เอาจัง แต่ถ้าหัวมันงก ๆ เงิ่น ๆ ท่านแสดงสปิริต (Spirit) 
ท่านแสดงออกมาดี ๆ เลย บัญชีทรัพย์สินของท่านโชว์พราวเลย แสดงเลย ทรัพย์สินท่ีคน 
พูดกันมา ๘ ปีนี่ ๔ ปีนี่ เขานินทากันมามาก ๆ เขาแหย่เขาเหน็บเขาแนมมาก ๆ ประกาศ  
เปิดบัญชีทรัพย์สินออกมาเลย นี่คือสัญญาณเบื้องต้น ๒. คนแวดล้อม ๕ รายท่ีไม่แสดง
ทรัพย์สิน แสดงนะ ไม่แสดงผมปลดจาก ครม. นะ ต้องสนองนโยบายผมนะ ๓. มือดี ๆ  
มือดัง ๆ ท่านวิษณุ ท่ีคุณเลิศศักดิ์ออกมาบอก ท่ีมีสินบนเรียกรับ สูท ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท  
ดูเป็นเรื่องเล็กนะ ผมฟังเรื่องเล็กเอามาพูดท าไม แต่ไป ๆ มา ๆ คนถ้าท าเรื่องเล็กขนาดนี้ได้  
เรื่องใหญ่ท าไมจะท าไม่ได้ สินบนขนาดนี้เอาได้ ใหญ่กว่านี้ท าไมเอาไม่ได้ ท่านก็มาตอบนะ 
ท่านวิษณุท่านก็ตอบ ท่านก็ตอบดี พอท่านตอบเสร็จ ผมก็เคลียร์ (Clear) นะ บอกเสื้อท่าน 
ก็ตัดเอง ซื้อเอง ผมก็เชิญคุณเลิศศักดิ์มาถาม เลิศศักดิ์ คุณพูดอย่างไรให้ท่านวิษณุตอบ  
แล้วคุณจะเอาอย่างไร เลิศศักดิ์บอกท่ีท่านอ้างร้านมันคนละร้านกันครับ ร้านท่ีเลิศศักดิ์บอก
คืออยู่ดอนเมือง นี่ท่านพูดว่าอยู่แถวสภาครับ มันก็ใช่สิมันร าคนละกลอน มันพูดกันคน 
ละเรื่อง ง่าย ๆ อย่างนี้  บางครั้งเทคนิคชั้นสูงนี่ ไปแบบน้ าขุ่น ๆ อย่างนี้นะ เอาละ  
ท่านนายกรัฐมนตรีต้องส่งสัญญาณให้ชัด ต้องแสดงความเป็นคนบริสุทธิ์จริง ๆ ให้เห็น  
แล้วท่านอ้างว่าอย่างไร ผมยื่นทรัพย์สินไป ป.ป.ช. นานแล้ว เขาไม่แสดงเอง เขาไม่เปิดเผยเอง  
ก็ไม่เปิดเผยสิว่ากฎหมายไม่ให้เปิด แต่ถ้าเจ้าตัวประสงค์จะเปิด กฎหมายก็เอาไว้นะ  
ถ้าเจ้าตัวประสงค์จะเปิด ป.ป.ช. ก็เปิดได้ ท าอย่างไรครับ ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะเรื่องนี้ 
ป.ป.ช. คุณกลัวอยู่เฉย ๆ กฎหมายมันยังมีข้อคาราคาซัง คุณนั่งนิ่ง ๆ ท าอย่างไร ผมเปิดเองเลย  
บัญชีทรัพย์สินผมนี่ นั่งสักวันหนึ่งเรียกผู้สื่อข่าวมาสิ ประยุทธ์เปิดเองเลยบัญชีทรัพย์สินผม
อย่างนี้ ๆ แล้วฉบับนี้ผมยื่นกับ ป.ป.ช. แล้วด้วยนะ ตรงกันนะ แต่ ป.ป.ช. เขาไม่กล้านะ  
ผมเปิดเอง หล่อไหมครับ หล่อนะ ส่งสัญญาณดีนะ เพราะฉะนั้นระดับรองลงมาทีนี้เจอ 
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นายกรัฐมนตรีเอาจริงผมว่าไม่กล้า แล้วมีกี่เคส (Case) ท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา ๘ ปี  
ท่ีท่านจับทุจริตแล้วท่านลงโทษท่านเชือดไก่ให้ลิงดูแบบสนั่นเมืองมีไหม ไม่มี ถ้าไม่มีก็ลูกน้อง
ก็เอาสิครับ เพราะฉะนั้นปราบปรามทุจริตนี่ล้มเหลวนะ นโยบายนี้ชัด วกกลับไปอีกทีก็คือ
ท่านไปตอบกับซีพีไอ (CPI) แล้วกัน ว่าอันดับความโปร่งใสท่ีเขาจัดประเทศไทยลดลง ลดลง 
คืออะไร ตอบตรงนั้น 
 
               - ๓๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๖๓/๑ 
 
  ไปกลุ่มนโยบายต่อไปครับ กลุ่มนโยบายต่อไปท่ีรัฐบาลแถลงไว้ การปฏิรูป
บริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน นโยบายหลักก็คือปฏิรูป
ระบบราชการ นโยบายเร่งด่วนพัฒนาระบบให้บริการประชาชน อ่านไปในรายละเอียดก็คือ
จะท าให้ประเทศนี้รัฐบาลเป็นดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์ (Digital Government) ก็คือบริการ
ชาวบ้านรวดเร็ว ทันใจ วัน สตอป เซอร์วิส (One stop service) เมื่อก่อนนะ ก็พูดง่าย ๆ ว่า
ระบบราชการต่อไปนี้เป็นดิจิทัล (Digital) หมด ดี นโยบายนี้ดีควรท า จะได้ท าให้ระบบ
ราชการดีปั๊บการลงทุนก็จะเกิดนักลงทุนเขาก็จะปลื้ม ไม่ใช่ว่านักลงทุนเขามาจากประเทศ  
ท่ีศิวิไลซ์ (Civilize) มาเจอระบบไดโนเสาร์แบบบ้านเราเซ็งเลย แต่เอาเข้าจริง ดูขึงขังนะ  
ตั้งกระทรวงอะไรนะ ดีอีเอส (DEs) คือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีเราพูดกันละ 
ตั้งขึ้นมาดูเอาจริง ชื่อมันบอกกระทรวงนี้รองรับเศรษฐกิจและสังคมด้วย เอาเข้าจริงวันนี้
กระทรวงนี้เกิดอะไรขึ้นครับ ท่านรู้ไหมวันนี้การวัดศักยภาพมนุษย์ ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ
เขาวัดกันอยู ่เขาเรียกว่ามีไอคิว (IQ) อีคิว (EQ) เอ็มคิว (MQ) อะไรหลาย ๆ คิว ๕-๖ คิว (Q)  
วัดศักยภาพคนแต่ละด้าน ไอคิว (IQ) ก็คือสติปัญญา อีคิว (EQ ) อีโมชัน (Emotion) ก็คือ
ฉลาดทางอารมณ์ เอ็มคิว (MQ) ก็คือวุฒิภาวะ มาทัวริตี (Maturity) ว่าไป แต่มันมีคิว (Q)  
ตัวใหม่ขึ้นมาคือดีคิว (DQ) ก็คือดิจิทัล (Digital) นี่เขาวัดกัน ท่านรู้ไหมว่าเมืองไทยวันนี้เขามา
วัดแล้ว ความสามารถหรือความฉลาดทางดิจิทัล (Digital) ท่ีโหล่ ตกอันดับ น่าห่วงมาก 
เพราะฉะนั้นมันกระทบอะไรบ้าง กระทบคือกระทรวงนี้ตั้งขึ้นมาวันนี้ไม่สามารถยกระดับ
ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital) ให้กับประชาชนเลย แล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้ อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์มาเลยทีนี้ วันนี้คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) อาละวาดหนักทุกวัน โดนเกือบ
แทบทุกคน เมืองไทยดูดเงินดูดทองออกไป แม้แต่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีอุบลราชธานี
ถูกดูดไป ๕๐ กว่าล้านบาทเฉยเลยครับ แล้วชาวบ้านตาด า ๆ วันนี้  ข้าราชการโดน  
พวกเกษียณโดน นี่คือผลงานของการให้บริการประชาชนในแบบฉบับดิจิทัล (Digital)  
นั่นก็หมายความว่านโยบายนี้ล้มเหลว ถ้าไม่ล้มเหลวก็คือคุณช่วยชาวบ้านอย่าให้มันโดน 
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) มาล้วงทรัพย์สิ แต่วันนี้คดีเยอะท่ีสุด เมื่อก่อนคดียาเสพ
ตามโรงพัก เดี๋ยวนี้เยอะท่ีสุดคือคดีคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) แล้วมีแนวโน้มว่าสูงไปเรื่อย 
แล้วก าเริบเสิบสานก็คือล้วงเอาเงินในหน่วยงานของรัฐด้วย ล้มเหลว แล้วท่ีส าคัญก็คือว่าวันนี้
ความฉลาดทางดิจิ ทัล (Digital)  ท าให้ระบบเศรษฐกิจใหม่ ท่ีรัฐบาลก าลั งจะบอก  



๗๑๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๓๖๓/๒ 
 
ท่านจุลพันธ์เสนอแนะ เสนอแนะว่าอย่างไร รัฐบาลก็บอกนะ ดิจิทัล อีโคโนมี (Digital 
economy) อีโคโนมี (Economy) ก็คือเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) เศรษฐกิจใหม่ท่ีจะส่งเสริม 
ให้คนไทยมีรายได้เพิ่ม ทางท่านจุลพันธ์ ทางพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเราต้องท าเรื่องนี้ ต้องเอา
รายได้ใหม่ ๆ เข้ามา รายได้ใหม่ ๆ ก็คือต้องมีทักษะ มีความฉลาดทางดิจิทัล (Digital) แต่พอ
ไปดูจริง ๆ แล้ววันนี้ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital) ของคนไทยถูกวัดออกมาแล้วครับ  
ในอาเซียน (ASEAN) เราอยู่ระดับท้าย ๆ นั่นก็แสดงว่านโยบายนี้ล้มเหลว มีผลไปถึง 
การเรียนรู้ มีผลไปทางท ามาหากิน แล้วก็ผลส าคัญท่ีสุดก็คือถูกโขก ถูกสับ ถูกล้วงเอาเงิน  
จะเจ๊งกันไม่รู้กี่คนตามหมู่บ้าน นี่ก็ล้มเหลวครับ ง่ายนิดเดียวถ้าให้แนะน า ถ้าพวกเราเป็น 
ปฏิรูปการศึกษาสิ อัปเดต (Update) กระทรวงนี้ เลิกไปตามจับเด็ก เลิกไปตามดักฟังคู่แข่ง
ทางการเมือง เลิกไปท าไอโอ (IO) กลับมาพัฒนามันสมองของคนไทย พัฒนาทักษะทางดิจิทัล 
(Digital) เดินหลงทางมันก็ไปหลงทิศ มาถูกทิศมันก็ไปถูกทาง ถ้าพวกเราเราเอากระทรวงนี้
มารับใช้เศรษฐกิจ เอากระทรวงนี้มาปฏิรูปการศึกษา กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและ
สังคมจะต้องจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ๓ กระทรวงนี้ จัดคนไทยให้มันเป็นยอดมนุษย์ แข่งกับคนในโลกได้  
ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรวันนี้ เป็นมนุษย์พันธุ์ไหนไม่รู้ของเรานี่ 
 

- ๓๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๖๔/๑ 
 
  นโยบายต่อไป กรอบต่อไป ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปการศึกษาอย่างไรครับ 
นโยบายหลักบอกว่าการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ทุกช่วงวัย แล้วนโยบายเร่งด่วนก็คือต้องรีบเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ สอดคล้องต้องกัน 
ก็คือปฏิรูปและยกเครื่องมนุษย์ คนไทยเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ท่ีสู้โลกเขาได้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
ผมลืมบอก ค าว่านโยบายเร่งด่วนคือท าให้เสร็จในปีเดียว ปีเดียวคือเป็นรัฐบาล ปี ๒๕๖๒  
ใช่ไหม ก็จบในปี ๒๕๖๓ นี่ปี ๒๕๖๖ แล้ว เหลวมาท้ังหมด ท่านครับ พูดง่าย ๆ ก็คือการจะ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ก็คือต่อไปนี้โลกมันเข้าสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ มันต้องแข่งขันกัน 
สูงมาก ถ้าสูงมากเราจะต้องท าอย่างไร เตรียมลูกหลานเรา เตรียมคนของเราให้ยืนสู้กับเขา
ในโลกได้ ด้านไอคิว (IQ) อีคิว (EQ) เอ็มคิว (MQ) ดีคิว (DQ) ทุกคิว (Q) ละ แต่ว่าท่านมาดู
ข้อมูลนี้ครับ อันนี้คือการจัดอันดับประเทศท่ีการศึกษาดีท่ีสุดในอาเซียน (ASEAN) จัดโดย
ใครครับ จัดโดยพิซา (PISA) พิซา (PISA) ก็คือโปรแกรมการประเมินสมรรถนะของเด็ก 
ในมาตรฐานโลก คือเด็กในโลกเขาจะมีเกณฑ์มาตรฐานท่ีวัดสมรรถนะ เด็กไทยได้ท่ีโหล่  
อยู่อันดับ ๘ นี่อาเซียน (ASEAN) ดูไปเร็ว ๆ เลย ทีนี้มาแยกแยะดูสิว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยู่อันดับ ๖ แต่อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยท้ังหลายอยู่อันดับ ๘ เดี๋ยวท่านจะถามผมว่าข้อมูลนี้
ปีไหน เดี๋ยวจะบอก อันดับ ๘ ต่อไปอันนี้ เป็นสถาบันอันดับนานาชาติท้ังนั้นนะครับ  
ทีนี้มาดูความสามารถแต่ละด้านเด็กไทย ด้านการอ่าน คะแนนอันดับ ๑ คือจีน ๕๕๕  
ของเรา ๓๙๓ คณิตศาสตร์ จีนอีก ๕๙๑ ของเรา ๔๑๙ อยู่อันดับโหล่ลงมาไกล ๆ 
วิทยาศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงดูอันดับลงมา ต่ ากว่าสมรรถนะขั้นต่ าด้วย ขั้นต่ าเขาเรียงไว้  
เราต่ ากว่าสมรรถนะขั้นต่ า นี่คือผลสัมฤทธิ์ นี่คือเด็กไทย ทีนี้เอาให้ชัด ๆ เป็นอันดับเท่าไร
ของโลก การอ่านมี ๗๗ ประเทศเข้าจัดอันดับ เราอันดับ ๖๖ คณิตศาสตร์ ๗๘ ประเทศ  
เรา ๕๗ วิทยาศาสตร์ ๗๘ ประเทศ เราอยู่ ๕๔ นี่คู่แข่งที่เราเกรงนักหวั่นหนา เมื่อก่อนเขาวิ่ง
ตามหลังเรา ถ้าเป็นรถยนต์วิ่งตามหลังกันเมื่อก่อนเขาไม่เห็นไฟท้ายเรานะ วันนี้กลับด้าน 
วันนี้เวียดนามทะยานขึ้นไปอยู่แถวหน้าของโลก แล้วของเราอยู่ระดับนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ 
ถ้าจับเด็กเวียดนามกับเด็กเรามาวัดกันนะ ทุก ๆ ด้านตามเขาไม่ทัน เศรษฐกิจเราก็เลย  
ตามไม่ทัน หลายอย่างซึ่งเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาตามไม่ทัน ถ้าพูดมาท้ังหมดก็จะมีคนบอก 
ผมว่ามันก็ตกต่ ามานานแล้ว ตัวเลขนี้แน่นอนอัปเดต (Update) ปี ๒๕๑๘ คือ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 



๗๑๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๓๖๔/๒ 
 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลท่ีผมบอก แต่ถัดจากนั้นเขายังไม่ได้วัด ก็วัดรายปี แต่บอกเลยรายปี 
ยิ่งดิ่งกว่านี้อีก พอโควิด (COVID) เข้ามาดิ่งกว่านี้อีก แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นมานานแล้ว รัฐบาล
ก่อนเป็นมานานแล้ว ดูกราฟตัวนี้ รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ ขวามือคุณประยุทธ์ ก็ดูกราฟครับ 
ตอนยิ่งลักษณ์กราฟมันพุ่งสูงขึ้นไป อันนี้คือรวมคะแนนพิซา (PISA) ในทุก ๆ ด้าน ------------ 
 

- ๓๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๖๕/๑ 
 
คณิตศาสตร์ การอ่าน วิทยาศาสตร์ ถ้าตอนนายกตอนพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์   
กราฟมันขึ้นไปสูงเป็นรูปพีระมิด พอยึดอ านาจปี ๒๕๕๗ ปั๊บ ดิ่งลงมาเลยเห็นไหมครับ  
ดิ่งลงมาเลย นี่ชัดเจน ท่านประธานครับ นี่โควิด (COVID) ยังไม่มานะ พอโควิด (COVID) มาปั๊บ
ท่านรู้ไหมเกิดอะไร โลกเขารู้เลยว่าทุนมนุษย์มันต้องเป็นทุนท่ีจะต้องอัป (Up) อยู่ตลอด 
พัฒนาอยู่ตลอด เจอวิกฤติเข้าชนปั๊บทุนมนุษย์มันสู้ไม่ไหวเขาต้องรีบปฏิรูปการศึกษาท้ังโลก 
จีนเขาเป็นประเทศท่ีบ่อเกิดของโควิด (COVID) พอโควิด (COVID) ไปปั๊บ อย่างไรรู้ไหมครับ 
วันนี้จีนรีบปฏิรูปการศึกษาใหม่หมดเลย ใหม่ทุกด้าน จีนนี่ปรับตัว หลายประเทศปรับตัว
ปฏิรูป ของเราละท าอย่างไรครับ กฎหมายปฏิรูปพรุ่งนี้พึ่งจะเข้า บอกว่ายึดอ านาจเข้ามา 
จะปฏิรูปด้านการเมือง การเศรษฐกิจ เศรษฐกิจท่ีบอกว่ามีปัญหา วันนี้ความเหลื่อมล้ าสูง 
คือโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีคุณบอกว่าจะปฏิรูป โน (No) พอโน (No) มันก็เป็นอย่างนั้น  
แล้วอะไรอีก วันนี้ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาก็ปีท่ี ๘ คือปีนี้ กฎหมายเพิ่งเข้า ใครบอกแลว้ 
เมื่อเช้านี้ บอกว่าไม่ผ่านหรอกพรุ่งนี้ ไม่ผ่าน ไม่ผ่านก็ตก แล้วปฏิรูปไหมล่ะ ไม่ปฏิรูป  
ท่านครับ พอโควิด (COVID) ผ่านไป โลกมันสู่นิวนอร์มอล (New normal) ดิจิทัล (Digital) มา 
ประเทศอื่นรีบปฏิรูปการศึกษาก็วิ่งฉิว ของเรานะไปดูเด็กหลานบ้านเราสิ นอกจากผล 
การเรียนรู้ต่ า แล้วอะไรครับ ยาเสพติดทับเข้าไป ยาเสพติดนี่พูดชัด ยาเสพติดของเก่า  
ยาบ้าท่านไม่ปราบ ท่านท าตรงกันข้ามกับอะไรอีกเยอะ เดี๋ยวไปถึงรอบต่อไปจะบอก  
ท่านประธานครับ ผมวกนิดหนึ่งว่าถ้าพูดถึงสมรรถนะ ถ้าพูดถึงการเรียนหนังสือ พูดถึงการ
ปฏิรูปการศึกษา รัฐบาลชุดนี้ ก็ปฏิรูปตอนเข้ามา ท่านไปสร้างมรดกอะไรไว้ ไปพังโครงสร้าง 
เข้าไปรื้อระบบการศึกษา เอาศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาภาคมา จนต้องตามแก้กันอยู่นี่ แล้ววันนี้
บอกว่าคุณภาพเด็กต่ า สิ่งหนึ่งซึ่งผมบอกเลยรัฐบาลรู้หรือเปล่า นายกรัฐมนตรีรู้หรือเปล่า 
คุณภาพครูเราไม่ได้ดูแคลน คุณภาพครูเราก็มีปัญหาผลการวิจัยก็บอกมาตลอด เขามีปัญหา
ท่ีตรงไหน ก็รายได้ต่ า หนี้สินสูง แล้วครูก็ไม่มีขวัญไม่มีก าลังใจ ปัญหาหนี้สินครูก็พูดกัน 
มานาน ก็ยังไม่ไปถึงไหนยังไม่แก้ พอไม่แก้ปั๊บครูเราก็ศักยภาพต่ า เด็กก็ต้องต่ า เพราะวันนี้
ถ้าตราบใดท่ียังไม่ไปพัฒนาครู ยังไม่ทุ่มเทไปท่ีนั่น ผมว่าการศึกษาก็อยู่แบบนี้ และท่ีส าคัญ
เรื่องการศึกษาท่านนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังถ้าอยู่ ท่ีจริงแล้วมาโทษสภาไม่ได้ 
งบประมาณด้านการศึกษาถ้าเทียบกับประเทศในโลกเราจัดให้กับการศึกษา สภาจัดให้  
การศึกษาเทียบต่อจีดีพี (GDP) ไม่น้อย ในอาเซียน (ASEAN) อยู่ระดับแถวหน้า ในเอเชีย 



๗๒๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๖๕/๒ 
 
ไม่เป็นรองใคร งบการศึกษานี่สูง แต่ทุกโรงเรียนทุกท่ียังบ่นว่างบประมาณขาด คืออะไรครับ 
ให้ไปเยอะแต่บริหารผิดทาง ให้ไปเยอะใช้ไม่เป็น ให้ไปเยอะไปทุจริตกัน ให้ไปเยอะ 
แต่โครงสร้างงบประมาณไม่ได้ ต้องปฏิรูประบบงบประมาณด้วย อันนี้ต้องบอกต้องส าคัญ 
เอาละเรื่องการศึกษาถ้าล้มนะ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ถ้าทุนมนุษย์อยู่อย่างนี้ ก าลัง 
จะบอกท่านว่าเศรษฐกิจวันนี้ล้ม พูดมาโงหัวไม่ขึ้น หนี้ท่วมหัว มองไปข้างหน้าไม่มีอนาคต 
แล้วอนาคตถ้าคุณภาพเด็กไทยอยู่อย่างนี้ ทรัพยากรมนุษย์อยู่อย่างนี้ อนาคตก็มืด ไม่มีทางฟื้น  
เป็นลูกเบี้ยไล่เขา  
 
                - ๓๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๖๖/๑ 
 
  นโยบายต่อไป การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต้ อันนี้นโยบายหลักพูดกันมาหลายวัน อันนี้ก็ต้องบอกตรง ๆ ว่าล้มเหลว
ชัดเจนท่ีสุด ดูเหมือนว่าท่านไม่ท าเลยนะ แล้วท าตรงกันข้ามด้วย ใครบอก มนพรบอก  
ชนกบอก จตุพร เจริญเชื้อ บอก แล้วเพื่อนอีกหลาย ๆ คน บอก บอกสถานการณ์ยาเสพติด
ให้ฟังว่าวันนี้มันรุนแรงขนาดไหน เม็ดละกี่บาท แล้วก็ภาพท่ีมันเกิดรายวัน จตุพรฉายให้ดู  
ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ เผาบ้านตัวเองมีทุกวัน แล้วท่ีชัดเจนท่ีสุด สะเทือนโลก ก็คือเหตุการณ์ท่ี
หนองบัวล าภู ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันคือจุดเขาเรียกว่าสุกงอมของปัญหายาเสพติด เด็กตาย 
คนตาย เพื่อท่ีจะให้ผู้น าประเทศหูตาสว่างยอมรับความจริง ๔ ปีท่ีผ่านมาท่านไม่เคยยอมรับ
ความจริง ท่านบอกตลอดว่าปราบยาเสพติดเต็มท่ี ได้ผล เหน็บแนมมาท่ีเราด้วยอีก  
ปราบแบบท่านไม่ได้ ท าอย่างท่านไม่ได้ ท่านไม่เคยยอมรับความจริง เมื่อวานท่านรัฐมนตรี 
ก็ยังขึ้นพูด จับได้เยอะอะไรได้เยอะ เรานี่เป็นทุกข์ท่ีสุด ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผมก็คิดว่าผมพูดให้คนเข้าใจเยอะนะ สอนหนังสือเด็กก็ชอบนะ พูดกับชาวบ้านเขาก็บอกว่า
เข้าใจง่าย พูดในสภาคนอื่นก็บอกเข้าใจง่าย แต่พูดเรื่องยาเสพติดไม่มีความเข้าใจเลยส าหรับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ ชี้แล้วชี้อีกมันหนักอย่างนี้ ๆ ท่านก็ยังดื้อตาใส เถียงว่า 
ยาเสพติดท่านปราบดีไม่มีปัญหา เกิดเหตุการณ์ท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู ถึงเสียงอ่อย ๆ บอกว่า 
จะต้องปฏิรูป ก็เลยขึงขังตึงตัง ๆ จะปราบยาเสพติด ตึงตัง ๆ กันอีกกี่อาทิตย์ ๒ สัปดาห์มั้ง 
เดีย๋วนี้เงียบแล้ว เงียบ ท่านประธานครับ วันนี้ผมท้าทุกคนท่ีอยู่ในสภาหรือออกไปแล้วก็ตาม 
ท่านกลับไปบ้านขึ้นพูดสิ พี่น้องครับ วันนี้รัฐบาลปราบยาเสพติดได้ดีครับ เบาลงกว่าเดิมนะครับ  
ถ้าแน่จริงพูดในสภาตรงนี้สิ สอบตก วันนี้ถ้าผมพูดออกมาอย่างนี้นะชาวบ้านรุมเลย มันเป็น
ความทุกข์ของชาวบ้านท่ีร้องแรกแหกกระเชอคนก็ไม่ฟังว่ายาเสพติดมันเยอะ ๆ มันฆ่าลูก  
ฆ่าหลานเขา เพราะฉะนั้นนโยบายนี้ล้มเหลวท่ีสุดจนไม่รู้จะบรรยายอย่างไร แล้วมันก็ไป
ซ้ าเติมท่ีผมบอก ความมั่นคงของประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีและทหารหาญท้ังหลาย 
เด็กไทยวันนี้มันติดยาเสพติดเยอะ ท่านเกณฑ์ทหารท่านดูดี ๆ นะ ท่านได้ไป ๑๐๐ คน  
ท่านลองไปตรวจฉี่สิมีบริสุทธิ์กี่คน แล้วคนเหล่านี้แหละท่ีท่านจะเอาไปเป็นทหาร คนเหล่านี้ 
ท่ีท่านจะเอาไปขับรถถัง คนเหล่านี้หรือเปล่าท่ีท่านจะเอาไปขับเครื่องบิน คนเหล่านี้  
หรือเปล่าท่ีจะต้องเอาไปสู้รบปรบมือกับเขา แล้วสู้กับเขาได้ไหม แล้วคนเหล่านี้หรือ 
ท่ีจะออกมาเป็นผู้น าชุมชนต่อไป ก็จะไปเอาใครมาเป็นละ ก็มันไม่มีใครแล้ว เด็กพวกนี้  



๗๒๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๓๖๖/๒ 
 
ก็จะต้องเป็นก านันเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็น สจ. เป็น ส.ส. เป็นรัฐมนตรีต่อไป เหลืออะไรละครับ 
เพราะฉะนั้นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดผมหมายหัวแล้วผมตราหน้าไว้เลยว่าท่านล้มเหลว 
แล้วเราเข้ามาเราเสนอแนะ เราเสนอแนะว่าอย่างไร ก็เสนอแนะว่า ๑. ท่านนายกรัฐมนตรี
ยอมรับความจริง รัฐมนตรียอมรับความจริ งก่อนว่ายาเสพติดมันเยอะในบ้ านนี้   
๒. ท่านปราบเสียท่ีมีอยู่  ๓. อย่าไปเพิ่มประเภทเข้ามาอีก ท่านเพิ่มกัญชาเข้ามาก็เหมือน 
กับว่าสวนทางกับนโยบายนี้เลย สวนทางเลย ------------------------------------------------------- 
 

- ๓๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๒๔ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๖๗/๑ 
 
แล้วกัญชานี่ท่ีจริงต้องให้ความเป็นธรรม อย่าไปโทษพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งนะ  
โทษนายกรัฐมนตรี พรรคการเมืองไปหาเสียงมาแล้วเขาก็ท า นายกรัฐมนตรีถ้ามีภาวะ 
ผู้น าจริงเอาจริงกับยาเสพติดอย่าเอาเป็นนโยบายรัฐบาลสิ แล้วอย่าส่งเสริมสนับสนุนสิ  
นายกรัฐมนตรีผู้น าไม่ให้นโยบายมันก็ไม่เกิด เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยาเสพติดต้องโทษ
นายกรัฐมนตรีด้วย ไปอยู่พรรคไหนต้องโทษพรรคนั้นด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติดผ่านไป  
  นโยบายต่อไปครับ ภัยแล้ง นี่ก็เป็นนโยบายหลักนะ ท่านพูดไว้ดี้ดี ผมไปคัด
เอานโยบายนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าวันนี้พี่น้องโดยเฉพาะภาคอีสาน ไม่เฉพาะ
ภาคอีสานหรอก ภาคกลางก็เหมือนกัน เป็นทุกข์มากกับเรื่องแล้ง เรื่องท่วม แล้วก็ท าให้
ยากจนลงไปอีก จนอยู่แล้วจนไปอีกกับแล้งกับท่วม และรัฐบาลก็ต้องควักงบประมาณทุกปี
กับแล้งกับท่วม พอมาเห็นรัฐบาลเขียนนโยบายข้อนี้ผมก็ชอบ ประชาชนก็ฝากความหวัง  
แล้วยิ่งเราออกไปช่วยชาวบ้านทุกครั้งไปท าอะไรครับ ถุงยังชีพบ้าง ไปช่วยเขาขนของ 
ชาวบ้านก็ฝากมา ฝากมาว่าอย่างไรครับ ส.ส. ปีหน้าไม่ต้องมาแจกถุงอย่างนี้หรอก ปีหน้า 
ท าประตูน้ าตรงนั้นให้ ท าพนังตรงนี้ให้ ท าเขื่อนให้ อย่าให้มันแล้ง มันท่วมอีก แล้วไม่ต้อง 
เอามาแจก คือแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุเขาบอก ก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ชาวบ้านเขาพูดอย่างนั้นจริง ๆ 
ทุกท่ี แต่พอไปดูจริง ๆ นโยบายรัฐบาลท่ีบอกว่าจะแก้ภัยแล้ง แก้ท่วม พอเอาเข้าจริงแล้ว
หนักกว่าเดิมนะ แล้งหนักกว่าเดิม ท่วมเร็วกว่าเดิม ผมไปดูข้อมูลมันน่าสนใจไหมละว่า 
แล้งซ้ าซาก และจ านวนครั้งท่ีแล้ง กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนท าออกมา  
ว่าอย่างไรครับ ภาคกลาง ลองดูตัวอย่างนะท่านนายกรัฐมนตรี เอางบประมาณไปเยอะ ๆ ไป
จัดการภัยแล้ง น้ าท่วม แล้วล้มเหลวหนักกว่าเดิม เอาภัยแล้งก่อน เขามีข้อมูลออกมาผมก็
สอดคล้องต้องกันกับคุณพิธาพูดเมื่อวานนี้ ภาคกลางพื้นท่ีแล้งซ้ าซาก จากในรอบ ๑๐ ปี  
จาก ๔ ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔ ล้านไร่ แล้งซ้ าซากนะ อีสานขึ้นชื่อเรื่องแล้งอยู่แล้ว ในรอบ 
๑๐ ปี จากเดิมแล้ง ๔๐ ล้านไร่ เพิ่มเป็น ๔๙ ล้านไร่ แสดงว่าความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นไปเรื่อย 
ท้ัง ๆ ท่ีเอางบประมาณไปใช้เยอะ ทีนี้มาดูจ านวนครั้งท่ีแล้ง ท่ีภาคกลางกับอีสานพอ ๆ กัน 
เมื่อก่อนในรอบ ๑๐ ปี แล้ง ๓ ครั้ง เดี๋ยวนี้แล้ง ๖ ครั้ง อีสานก็เหมือนกัน ๑๐ ปี ๓ ครั้ง เดี๋ยวนี้ 
๑๐ ปี ๖ ครั้ง แสดงว่าพื้นท่ีแห้งแล้งขยายลามไปท่ัว ท่ีไม่เคยแล้งก็แล้งขึ้นอีก แล้วก็แล้ง 
บ่อยกว่าเดิมอีก ความหมายมันบอกอย่างนั้น นี่แล้ง มาดูท่วม ท่วมยิ่งชัดเลย นี่ก็เพิ่งแห้งไป 
ท่ีอีสานบ้านผม ท่วมเร็วกว่าเดิมนะเดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี่น้ าไม่ค่อยท่วมง่าย ๆ ตกกันทั้งปีท้ังชาติ 



๗๒๕ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๖๗/๒ 
 
ไม่ค่อยท่วม แต่เดี๋ยวนี้พอแล้งอยู่ดี ๆ ท่านนายกรัฐมนตรีฟังนะ ในปีเดียวต้องจ่ายท้ังภัยแล้ง
และภัยท่วม งงเลยว่ามาจะจ่ายภัยไหนก่อน เพราะมันแล้งอยู่ดี ๆ พอฝนมาปั๊บท่วมปุ๊บเลย 
แล้วตัวนี้ข้อมูลยิ่งน่าตกใจ ท่วมเร็วกว่าเดิมขึ้นอีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ท่วมนานกว่าเดิมอีก  
๖๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อก่อนท่วมช้า แห้งเร็ว ถูกไหมท่านผู้แทนครับ ระบายได้เร็วนะพิษณุโลก 
เดี๋ยวนี้เอะอะมานิดเดียวท่วมเลย แล้วขังนานด้วย บ้านผมนี่ขังจนน้ าเน่า ----------------------- 
 

 - ๓๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๖ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๖๘/๑ 
 
นี่คือความล้มเหลวในการแก้ปัญหาภัยแล้ง แต่เอางบไปใช้เยอะ เพราะฉะนั้นท่านเข้ามาอีก 
ก็แสดงว่าแล้งต่อ ท่วมต่อ ท่ีจริงมันน่าจะเห็นพัฒนาการในทางตรงกันข้ามนะ มนุษย์นี่ 
มันต้องฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ งบประมาณมีให้เรื่อย ๆ แล้งก็น่าจะลดลง ท่วมน่าจะเบา แต่วันนี้
ตรงกันข้าม ถ้าเป็นแบบนี้ท่านอยู่อีก ๔ ปี มา ๔ ปี ชาวบ้านท าอย่างไร  
  นโยบายข้อสุดท้าย สนับสนุนให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนและ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พูดง่าย ๆ ก็คือนโยบายปฏิรูปการเมือง อันนี้
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๑๑ ท่านเขียนว่า สนับสนุนให้มีการศึกษารับฟังความเห็นของประชาชน
เพื่อด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ถ้านโยบายหลักก็คือปฏิรูปการเมือง แต่ท่านไม่ได้
เขียนไว้หรอก ไปเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ไปเขียนไว้ในประกาศของ คสช . ในการ 
ยึดอ านาจ แล้วความจริงเป็นอย่างไรครับ แก้ไหมรัฐธรรมนูญ ปีแรกก็พวกผมนี่แหละเสนอตั้ง
กรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสนอกัน แล้วก็ได้ผลการศึกษาเสร็จสรรพ แล้วก็มาเสนอ
เข้าสู่สภา จะแก้ท้ังฉบับ แก้พวงใหญ่ แก้พวงเล็ก ท้ายท่ีสุดก็ได้แก้แค่ระบบเลือกตั้งนิดเดียว 
เป็นท่ีใคร ก็รัฐบาล ใครล่ะรัฐบาล ก็นายกรัฐมนตรี อ้าว แล้วนายกรัฐมนตรีอย่างไรล่ะ  
ก็นายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสภาท่านก็จะตอบแบบนั้น เป็นเรื่องของสภา ท่านครับ 
ก็รู้กันไม่ต้องมาอ้อมค้อม สภามันก็มี ๒ สภา สภาหนึ่งท่านก็สั่งได้ อีกสภาหนึ่งเบ็ดเสร็จ 
สั่งหมด ก็รู้กันนี่ มันมา ๑๐๐ หารอยู่ดี ๆ วันดีคืนดีตีกลับไปเป็น ๕๐๐ เพราะฉะนั้นโดยสรุป
เร่ืองการปฏิรูปการเมืองนี่นอกจากท่านไม่ปฏิรูปนะยับเยินเลย ดึงการเมืองกลับมาเป็นสภาพ
อัปลักษณ์ อัปลักษณ์อย่างไร ก็ไม่เคยมี มีประเทศไหนในโลกบ้างไม่รู้รัฐบาล พรรคร่วม  
๒๐ พรรค ๒๐ กว่าพรรคนะนี่ลืมหรือยัง พรรคใหญ่ก็ ๔ พรรค พรรคเล็กอีก พอมันเป็น
รัฐบาลอย่างนั้นมันก็ยุ่งสิ ยุ่งไปยุ่งมาก็เกิดการเป็นกล้วยตามมา พอกล้วยตามมาปั๊บ  
กล้วยตอนกลางสมัยวันนี้ ก็มากล้วยปลายสมัย แล้วเอาอย่างไรต่อ บอกว่าไม่อยากเป็น
นักการเมือง ไม่อยากสืบทอดอ านาจ มาแป๊บเดียวก็จะกลับ วันนี้เลยเถิดมาจนเป็นมาแล้ว  
๔ ปีไม่ยอม ต่อมาอีกเป็น ๘ ปี ๘ ปีแล้วเอาอย่างไรต่อ ครบ ๘ ปีแล้วไม่ออก อยู่ต่อ แล้ววันนี้
ก็ไปไกลถึงขนาดจะลงสมัครนายกรัฐมนตรีอีกรอบ ลงเราก็ไม่ว่าหรอกมันเป็นสิทธิ ถ้าคุณ 
ไม่คิด คุณไม่ส านึก คุณไม่จ าค าพูดของคุณคุณก็ลง ใครห้ามคุณไม่ได้หรอกก็ลงสมัคร  
แต่วิธีการของท่านมันสอดคล้องกับวิถีการปฏิรูปการเมืองไหม เหมือนอารยะไหม  
มันเหมือนกับโลกประชาธิปไตยเขาท ากันไหม แล้วท่ีท าวันนี้มันจะเกิดการพัฒนาการ 



๗๒๗ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๖๘/๒ 
 
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือแย่ลง การแตกพรรคนั้น แตกพรรคนี้ เฮโลกันไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้  
แล้วก็ตั้งเฉพาะกิจขึ้นมา ไอ้เฉพาะกิจคราวท่ีแล้วไม่พอ ตอนนี้คือซูเปอร์ (Super) เฉพาะกิจ 
เราก็ไม่ว่านะครับ ประชาชนเลือกใครก็เลือกเถอะ แต่ถ้าคิดได้ คิดเป็น แล้วก็มีท่ีปรึกษาด้านนี้  
ถามเขาหน่อยว่าวันนี้ท่ีท่านท าอยู่นี่การเมืองมันถอยหลังหรือมันไปข้างหน้า แล้วอนาคต 
จะเป็นอย่างไรการเมืองบ้านเรา เราดูแล้วยุ่งไปเร่ือยนะครับ ตกต่ าไปเรื่อย ท่านประธานครับ 
วันนี้วางแผนจะเอาชนะกันแบบใต้เข็มขัด ข่าวลือสารพัด จะเลื่อนเลือกตั้งเข้าไป -------------- 
 

 - ๓๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๘ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๖๙/๑ 
 
จะคดจะโกง จะโน่นจะนั่น ท่านก็จะปฏิเสธแหละ แต่เอาเถอะมันก็ไปบังคับให้ท่าน 
รับสารภาพไม่ได้หรอก เพียงแต่ว่าก็จะได้ดูกันก็จะได้รู้กัน ก็ฝากให้ท่านรู้ไว้ว่านโยบายข้อนี้  
ก็เป็นอีกข้อหนึ่งท่ีประชาชนและทุกคนเขารู้ว่าล้มเหลว ไม่จริงใจอย่างสิ้นเชิง ท่ีจริงมันมี
นโยบายข้อหนึ่งนะ ผมจะพูดไม่พูดดีก็เลยว่าเอาสักหน่อย ข้อ ๑ เลยนโยบายหลัก ปกป้อง
เทิดทูนสถาบัน แต่ ๘ ปี ท่ีผ่านมาไม่มียุคไหนท่ีสถาบันต้องโดนกระทบมากขนาดนี้   
เพราะอะไร ก็เพราะท่านใช้ต้นทุนสถาบันสูงไป เป็นแนวร่วมมุมกลับอยู่ทุกวัน อันนี้ 
ก็ล้มเหลวนะครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ท่ีผมว่ามาท้ังหมดนี่คือนโยบายต่าง ๆ ท่ีท่าน
ประกาศไว้ท่ีสภา การประกาศไว้ท่ีสภาก็คือสัญญากับสภา ก็คือพันธะไปถึงประชาชน
ประชาชนเขาก็รอ มันยังมีค าสัญญาอีกหลายค าสัญญาท่ีมันจะพิสูจน์ว่าท่ านจริงใจ  
กับชาวบ้านไหม แล้วท่านมีฝีมือจริงไหม ท่านไปบอกเขาว่าเข้ามาเท่ียวนี้ค่าแรง ๔๐๐ บาท 
ท่านไปบอกเขาว่าเงินเดือนปริญญาตรี เ ท่าไร ๑๘ ,๐๐๐ บาท ท่านไปบอกไหมว่า 
มารดาประชารัฐจะได้เงินให้เท่านั้นได้เท่านี้ ท่านไปบอกเขาว่าข้าวเกวียนละเท่านั้นเท่านี้  
ไปสัญญาไว้เยอะ ส่วนหนึ่งพอมาเป็นรัฐบาลไม่น าเอามาบรรจุในนโยบายรัฐบาล ส่วน ท่ี ๒ 
บรรจุแต่ไม่ท า อย่างท่ีผมว่า ส่วน ๓ ไม่ท าไม่พอ ท าตรงกันข้าม อย่างยาเสพติด ส่วนท่ี ๔  
จ านโยบายตัวเองไม่ได้เลยวันนี้ ได้แต่พูดว่าท าเยอะ ท าเยอะ ถ้าท่านอยู่นะวันนี้ผมจะแฟร์ 
(Fair) เลยว่าแม้ท่านหมดเวลาแล้วผมให้ท่านตอบ ท่านบอกมาสิว่าท่ีบอกว่าท าเยอะ ท าเยอะ 
ท าเยอะนี่ ในนโยบายต่าง ๆ ท่ีผมยกมา ชี้มาให้ผมดูสิท าอะไร แล้วส าเร็จแค่ไหน น้ าท่วม 
ท่านก็ตอบง่าย ๆ ว่าก็ท่วมสิเพราะฝนมันตก ตอบง่าย ๆ เลย เหลืออย่างเดียวท่านไม่บอกว่า
มันก็แล้งสิ เพราะมันไม่มีน้ า ท่านประธานครับ วันนี้ ท่ีผมต้องถามท่าน ตรวจสอบ 
แล้วเสนอแนะท่านเป็นรายนโยบาย ๆ คือผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ดู ได้ดูว่าการเมืองเรา 
ในอดีตเคยพัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้ว จากเมื่อก่อนโน้นสัญญานโยบายเขียนกันเต็มกระดาน 
ชาวบ้านไม่สนใจหรอก ใครให้เงินเยอะเขาก็เอา มายุคหนึ่ งยุคพวกผมนี่แหละ ท าให้
ประชาธิปไตยกินได้ สัญญาแล้วท า ท าแล้วได้จริง เราเคยไปสัญญาบอกว่า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค  
เราเคยไปสัญญาบอกว่ากองทุนบ้านละล้าน เราเคยไปสัญญาเราก็ท าเป็นมรรคเป็นผล  
ชาวบ้านก็เริ่มตื่นตัว เริ่มเห็นว่าการเมืองมันตอบสนองชีวิตเขาได้ ประชาธิปไตยมันกินได้  
พอชาวบ้านเขาเริ่มเข้ามาใกล้การเมือง การเมืองเข้ามา การเมืองเราก็เริ่มมีพัฒนาการในทาง
ท่ีดีขึ้น พวกผมก็อยากจะให้พวกเราซึ่งเป็นนักการเมืองทุกพรรคได้รักษาคุณความดีข้อนี้ไว้  



๗๒๙ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๓๖๙/๒ 
 
ระบบอื่นเขาจะตราหน้าเรา นักการเมืองดีแต่พูดดีแต่พ่น ไปสัญญาชาวบ้านเข้ามาแล้วไม่ท า 
ถ้าเราเข้ามาแล้วท า ไม่มีใครมาดึงประชาชนหนีจากพวกเราได้ ใครจะมายึดอ านาจ  
ใครปฏิวัติไม่มีทางท าได้ วันนี้ผมเสียใจนะ เสียใจว่าส่วนหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
ชุดนี้สัญญากับสภาแล้วไม่ท า ท าตรงกันข้าม แล้วด้อยค่าพวกเราอีก เราจะตรวจสอบ เราจะ
ท้วงจริง ก็มาด้อยค่าเรา โจมตี ๆ อย่างเดียว แต่เสียใจว่าท่านไม่ท าก็ไม่เท่าไรนะ เป็นกรรม
ของท่านท่ีท่านจะไปรับเอาในการเลือกตั้ง ใครไปว่ามาแล้วมาโกหกท่ีนี่จะกลับไปเลือกตั้ง 
ครั้งใหม่คุณจะไปพ่นอย่างไร คุณจะไปบอก ๗๐๐ คุณจะไปบอกเท่าไรก็แล้วแต่ คุณจะไปท า
โน่นนี่นั่น ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๐ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๗๐/๑ 
 
ชาวบ้านเขาจะเชื่อ ไม่เชื่อ เป็นกรรมของท่าน ไม่ใช่กรรมของพวกผม เพราะพวกผม 
พูดแล้วท า ไม่เดือดร้อน แต่ท่ีเสียใจก็คือท่านก าลังจะท าให้คุณค่าของประชาธิปไตยโดยรวม 
คุณค่าของสภาโดยรวม คุณค่าของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยรวมมันตกต่ า ถ้าท่าน  
เข้ามาพูดแล้วท า  ๑. ท่านได้ผลดี พรรคท่านได้รับความนิยม  ๒. รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 
หน้าใหญ่และหน้าบาน พูดยิ้มได้ เชิดใส่รัฐบาลท่ีมาจากการยึดอ านาจได้ เพราะชาวบ้าน
อยากได้รับปากมา เราท า แต่พอท่านท าอย่างนี้เสียใจว่าท่านมาท าให้การเมืองของเรา 
มันต่ าลง มันลดความเชื่อถือชาวบ้านในระบบสภา แต่เอาเถอะ ผมก็ยังเชื่อว่าชาวบ้าน
แยกแยะออก ก็ขอให้ชาวบ้านแยกแยะเถอะครับ พรรคการเมืองท่ีพูดแล้วท า  มี แล้วท า 
ในส่ิงท่ีดี ไม่ใช่ท าในส่ิงท่ีไม่ได้เรื่อง ส่วนพรรคการเมืองท่ีพูดแล้วไม่ท า โกหก พี่น้องประชาชน
ก็คิดได้ คิดออก บอกถูก บอกคนได้ แล้วก็หวังว่าใช้คนเป็น ใช้คนถูก  
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้ท้ังหมดท่ีว่ามาใช้เวลาไปเท่าท่ีเหมาะท่ีควร  
ก็เสียดายว่ายังมีอีกหลายเรื่องท่ียังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยกัน ยังไม่ได้สะท้อน ก็หวังว่าเราจะได้
พบกันโอกาสหน้า ผมกับท่านประธาน อย่างน้อยท่ีสุด ผมกับท่านขอโอกาสได้มาเจอกันท่ีนี่
อีกครั้งหนึ่ง แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอเถอะ ไม่ต้องมาเจอกันอีกเถอะ ก็ขอเป็นว่า  
๘ ปีนี้พอแล้ว ลืมบอกไปท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ก็คล้าย ๆ กับท่านรัฐมนตรีดอน ท่านพูดอยู่ 
ค าหนึ่ง ท่านรัฐมนตรีจุรินทร์บอกว่าท่ีบอกว่าเราไปเซ็นสัญญาลงนามเอฟทีเอ (FTA) ช้ากว่า
ประเทศอื่น โดยเฉพาะช้ากว่าประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนามเขาไปแล้ว ๑๘ ประเทศ 
ได้คู่ค้า ๑๘ ประเทศ เราไม่ได้ ท่านรัฐมนตรีจุรินทร์บอกว่าวันนี้เราก าลังจะแซงเวียดนาม  
เราก าลังจะไล่เวียดนาม เราก าลังเริ่มนับหนึ่ง เราก าลังจะเซ็นอยู่ ๒๗ ประเทศ ถ้าเราลงนามปั๊บ 
๒๗ ประเทศมันแซง ๑๘ ประเทศอยู่แล้ว ประเทศเวียดนามไม่มีทางทันเรา ท่านพูดถูก 
เป๊ะเลย พูดถูกว่าท่านก าลังจะเซ็นแซงประเทศเวียดนาม แต่ท่ีเราท้วงก็คือมันช้าไป ท่านเป็น
รัฐบาลมา ๔ ปี เราอยากเห็นท่านเซ็นตั้งแต่ปีแรก ถ้าเซ็นปีแรกเอฟทีเอ (FTA) ครบปีแรก 
คู่ค้าเราได้เยอะ วันนี้ส่งออกไม่เป็นอย่างนี้ เพิ่งมาคิดได้ปีนี้แล้วมันจะไปทันกินอะไร ท าไม 
ไม่บอกว่าอีก ๘ ปีผมเซ็นได้อีก ๕๐ ประเทศ ท่านท าไมไม่บอกอย่างนั้นเสียเลย เพราะฉะนั้น
ท่ีเราบอกว่าหลายเรื่องท าจริงแต่ช้า มันไม่ทันการณ์ เพราะฉะนั้นเอฟทีเอ (FTA) ท่านจะไป
เซ็น ๒๗ ประเทศในปีหน้า ช้าแล้วต๋อย ประเทศเวียดนามเขาเซ็นมากี่ปีแล้ว เขาก็เรียก 
 



๗๓๑ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๗๐/๒ 
 
ผู้ลงทุน นักลงทุนถึงได้แห่ไปประเทศเวียดนามวันนี้เพราะเขาเซ็นเอฟทีเอ (FTA) ทันการณ์ 
ทันคน ทันเวลา แล้วท่านรัฐมนตรีดอนบอกว่าวันนั้นสรัสนันท์กับท่าน ส.ส. สมบัติ ท่านบอกว่า 
สถานะบนเวทีโลกเราเสียไป เราไม่มีเครดิต (Credit) บนเวทีโลก เราไปเดินทางการทูตผิด 
วันนี้กระทบการลงทุน เราไม่มีเพื่อน ท่านรัฐมนตรีดอนมาตอบหล่อเลย ถ้าคนทางบ้านฟังนี่
เคลิ้มเลย แล้วก็ตอบถูกด้วย ท่านบอกว่าท่ีไหนคุณพูดผิด เราได้รับการต้อนรับบนเวทีโลก 
นายกรัฐมนตรีก็พูดใครเกลียดผม ผมไปเขาก็ต้อนรับจับไม้จับมือกับผม ท่านดอนก็บอกนี่ 
เป็นประธานอาเซียน (ASEAN) เป็นประธานนั่นประธานนี่ เข้าร่วมประชุมโน่นนี่นั่น ท่ีท่าน
พูดมาท้ังหมดเป็นเหตุการณ์ท่ีเพิ่งเกิดปีท่ีแล้ว ท่ีท่านดอนพูดปีท่ีแล้วกับปีถัดมา นี่ก าลังบอกว่า
เขายอมรับเราช้าไป สายเสียแล้ว ไม่ทันเสียแล้ว บนเวทีโลกประเทศอื่นเอาไปกินหมดแล้ว 
เราเพิ่งปีท่ีแล้วนี้เอง มีประโยชน์อะไรละ ก็เพิ่งอย่างไร -------------------------------------------- 
 

- ๓๗๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๒ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๗๑/๑ 
 
แล้วลึกกว่านั้นท่ีท่านไม่ได้พูดก็คือท่ีเขายอมรับ เขาถ่ายรูปด้วย เขาจับมือด้วย เป็นประธาน
โน่นนี่นั่น มันเป็นไปตามคิว การเป็นประธานหลายกลุ่ม ๑. เป็นไปตามคิว ๒. การท่ี 
โลกยอมรับ การท่ีสถานะเรามีบนเวทีโลก บนเวทีอาเซียน (ASEAN) เขาไม่ดูแค่การจับมือ  
ไม่ดูแค่ได้ถ่ายรูป ไม่ดูแค่ได้ยืนประกบเขา เขาดูอะไรครับ สถานะมันต้องมาพร้อมกับอ านาจ
ต่อรองบนเวทีโลก เขายอมรับคุณ คุณมีอ านาจต่อรองไหม ต่อรองอะไร คุณเจรจาทางการค้า
ได้มากี่ตัวใน ๘ ปีนี้ คุณไปท าอะไรได้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ก็เอฟทีเอ (FTA) มันไม่ได้ก็เพราะว่า
อ านาจต่อรองไม่มี คุณไปขายข้าวได้กี่ตัน แล้วไปทุกครั้งท่ีต่างประเทศกลับมาคุณเคย  
แถลงว่าได้ผลประโยชน์มาให้ประเทศกี่อย่าง ไม่มี ไม่มีก็แสดงว่าโดยมารยาทเขาต้อนรับคุณ 
เขาจับมือคุณ แต่การเจรจาผลประโยชน์ไม่เกิด เพราะคุณไม่มีสถานะท่ีเขาจะให้การรับ 
ถึงขนาดเจรจาทางการค้า ตรงนี้เองท่ีเราถามหา ตรงนี้เองท่ีมันจะเกิดประโยชน์กับประเทศ 
ท่านไม่มี เพราะฉะนั้นเรารู้นะเรื่องต่างประเทศ ไม่ใช่เราดูว่าคุณไปแล้วได้ถ่ายรูปกลับมา  
เรารู้แม้กระท่ังว่าท่ีได้ไปเพราะสัญญาว่าจะไปซื้ออะไรเขา ซื้อเครื่องบินกี่ล า ซื้ออาวุธกี่เท่ียว  
เขาถึงให้ไป ก็ไปสิเขาให้ไปเซ็นสัญญา สัญญาอะไร ซื้อเขา เป็นผมผมจะไม่ให้ไปได้อย่างไร 
เพราะฉะนั้นเรื่องต่างประเทศไม่ใช่พูดง่าย ๆ เท่านั้น ท่ีคุณไปมันต้องดูว่าเบื้องหลังการไป  
คืออะไร แล้วกลับมาได้อะไร ได้รูปถ่ายมาอวดคนไทย โน (No) ไม่ใช่ เอาล่ะครับ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้ก็ได้ว่ากันมาท้ังหมดก็หวังว่านโยบายท้ังหลาย ปัญหาท้ังปวง
ท่ีแก้ได้ แก้ไม่ได้ เราก็จะยกยอดกันไปสู่สภาสมัยหน้า พี่น้องประชาชนท่ีฟังวันนี้ก็หวังว่าจะได้
ประโยชน์ว่านโยบายนี้มันแก้ไม่ได้ ฟังแล้วถ้าให้มาอีกก็จะพูดเหมือนเดิม เอาเงินท่ีไหน  
เอาเงินท่ีไหน พี่น้องประชาชนก็จะตัดสินได้ แต่นโยบายนี้คนนี้น่าจะท าได้ นโยบายนั้น  
๘ ปีแล้วท าไม่ได้ เราก็มาหวังกับคนนี้ เหล่านี้คือคุณประโยชน์ของการอภิปราย ๒ วัน  
จะเกิดกับการเลือกตั้ง ก็คือข้อมูลเหล่านี้จะเป็นทางเลือกให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นในการ
เลือกตั้ง ก็ขอบคุณท่านประธาน ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีท่ียังอยู่ดึก ๆ ขอบคุณเพื่อนสมาชิก
ทุกท่านครับ ขอบคุณท่านผู้ชมท่ีชมอยู่ทางบ้าน ขอขอบพระคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เป็นการ
จบการพิจารณาญัตติตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วนะครับ  
  ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีค้างพิจารณา  ไม่มี 



๗๓๓ 
สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๗๑/๒ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ ไม่มี 
  ระเบียบวาระท่ี ๗  เร่ืองอื่น ๆ ไม่มี 
  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท้ังฝ่ายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และ 
ฝ่ายค้าน ซึ่งต่างคนต่างท าหน้าท่ี ฝ่ายค้านก็ท าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๕๒ ฝ่ายรัฐบาลก็ท าหน้าท่ี
ตามมาตรา ๑๖๔ คือต้องชี้แจงข้อซักถาม ซึ่งต้องถือว่าเป็นการท าหน้าท่ีนะครับ บางครั้ง 
ก็มีการกระทบกระท่ังกันบ้าง มีการอภิปรายต่อว่ากันบ้าง ก็ถือว่าเป็นการท าหน้าท่ีก็แล้วกัน 
บุคคลใดท่ีอาสาจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปก็ต้องเข้าใจระบบรัฐสภาของเรานะครับ  
นี่คือการปฏิบัติหน้าท่ีของทุกฝ่ายตามรัฐธรรมนูญ วันนี้หมดวาระนะครับ ต้องขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีกองการประชุม เจ้าหน้าท่ีรัฐสภาทุกท่านนะครับ
ขอบพระคุณมากครับ ปิดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๐๐.๓๕ นาฬิกา 
 
 

 





การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ 

คร้ังที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) เปนพิเศษ 

วันพุธที่ ๑๕ ถึงวันศุกรที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

____________________ 

รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นางสาวกัลยรชัต ขาวสําอางค  รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  นางสาวสิรธิร ลมิปพยอม  ผูอํานวยการสํานักรายงาน 

       การประชุมและชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

  นางสาวณภาดา สัตตวตัรกุล  ผูบังคับบัญชากลุมงานชวเลข ๓ 

   นางสมร ปอมปองกัน    เจาพนักงานชวเลขอาวุโส 

   นางไอดา สารพัดวิเศษ   เจาพนักงานชวเลขอาวุโส 

   นางสาวประไพพิศ ดีสุน  เจาพนักงานชวเลขอาวุโส 

  นางสาววีรทุัย ผาสุขเวชพร   เจาพนักงานชวเลขอาวุโส 

ผูจดและจัดทํารายงานการประชุม 

  นางสาวชญาภา ภูระหงษ  นางสาวสุพิชชาย เนื่องพิมพ 

   นางนัชชา โนไธสง    นายพรเทพ ไชยสงวนสุข 

   นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร นางไอดา สารพัดวิเศษ  

   นางสาวประไพพิศ ดีสุน  นางสาวนิษฐกานต วงศปยะพัฒนา 

  นางสาวปทมา นรินทร    นางสมร ปอมปองกัน   

   นางสาวธมนธรณ พุทธวงษวิไกร นางสาวฐานวรี ศรีธรรศพงศ 

   นางสาววีรทุัย ผาสุขเวชพร 

 

ผูควบคุมสัญญาณภาพและเสียงระบบสนับสนุนการจัดทํารายงานการประชุม 

  นางสาวณชิากร ฤกษศิร ิ

กลุมงานชวเลข ๓ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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